


 ศาสตราจารย ดร.อดุล วิเชยรเจริญ

กับหลักสูตรวิชาพื้นฐานศลปศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนี ละอองศรี

นางสาววารุณี โอสถารมย์

นายอังคาร จันทร์เมือง





“อย่างไรก็ดี การที่จะมีความรู้เฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็น ปริญญาตรี 
หรือมีความรู้เฉพาะด้านโดยพิสดารในชั้นปริญญาโทและเอก 

จะเป็นประโยชน์โดยแท้จริงแก่ตนเองและสังคมนั้น 
ย่อมจะต้องมีความรู้ทั่วไปในแขนงวิชาธรรมชาติวิทยา 

สังคมศาสตร์และ Humanities เป็นพื้นฐาน มิฉะนั้นก็เปรียบได้ 
เสมือนม้ามีกระบังตา ซึ่งมองเห็นแต่สิ่งที่อยู่หน้าตนเท่านั้น”

“หลักการจัดตั้งคณะ Liberal Arts” 

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เลขาธิการมหาวิทยาลัย 

เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ ใน (หจธ. (๒) มธ.๒.๒.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)



ค�าน�า

ในวาระศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เจริญอายุครบรอบ ๙๐ ปี ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม 

พุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ มีบทบาทส�าคัญยิ่งต่อมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ในฐานะผู ้วางรากฐานเริ่มการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ก่อต้ังคณะศิลปศาสตร์ขึ้นใน

พุทธศักราช ๒๕๐๔ เพื่อปฏิบัติพันธกิจการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ ส�าหรับ

ผู้เรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีแรก หลักสูตรพ้ืนฐานนี้สร้างสัมฤทธิผลการจัดการศึกษาสมัยใหม่

ให้บรรลุมาตรฐานการอุดมศึกษาสากล ถือเป็นตัวแบบการศึกษาพื้นฐานแบบหนึ่งให้กับสถาบัน

อุดมศึกษาหลายแห่งของประเทศไทย ท่ีส�าคัญศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ยังท�าหน้าที่

เลขาธิการมหาวิทยาลัย (พุทธศักราช ๒๕๐๒-๒๕๐๗) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (พุทธศักราช ๒๕๐๔-

๒๕๑๗) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (พุทธศักราช ๒๕๑๕) และรักษาการอธิการบดี (พุทธศักราช 

๒๕๑๖-๒๕๑๗)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิษยานุศิษย์ทั้งจากคณะศิลปศาสตร์ คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

และมลูนธิศิาสตราจารย์ ดร.อดลุ วิเชียรเจรญิและศษิย์ ได้ตระหนกัถงึคณุปูการส�าคญัทีศ่าสตราจารย์ 

ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ได้สร้างจุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญให้มหาวิทยาลัยค่อย ๆ ก้าวสู่ความเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาที่มุ ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงร่วมใจกันจัดงานเชิดชูเกียรติ ๙๐ ปีศาสตราจารย์ 

ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ขึ้นในวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ ประกอบด้วยกิจกรรมส�าคัญคือ 

จัดท�าหนังสือประวัติและผลงานส�าคัญ ๒ เล่ม คือ หนังสือเรื่อง “๙๐ ปี อดุล วิเชียรเจริญ 

ชีวิตและงาน” เรียบเรียงโดยอาจารย์กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ และเรื่อง “ศาสตราจารย์ ดร.อดุล 

วิเชียรเจริญกับหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนี ละอองศรี 

นางสาววารุณี โอสถารมย์ และนายอังคาร จันทร์เมือง การจัดท�าข้อมูลสารสนเทศเอกสาร

จดหมายเหตุเกี่ยวข้องกับศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ที่หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ 

แหล่งสารสนเทศสิง่พมิพ์และหนงัสอืหายากทีเ่กีย่วข้องกบัศาสตราจารย์ ดร.อดลุ วเิชยีรเจรญิ ทีส่�านัก

หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และห้องอดุล วิเชียรเจริญ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีแสดง

นิทรรศการถาวร ชีวประวัติและผลงานส�าคัญ กิจกรรมดังกล่าวจะยังประโยชน์ทั้งเป็นการเผยแพร่

ความรู้ เชิดชูเกียรติประวัติศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติและ

พฒันาการส�าคญัตอนหนึง่ของมหาวทิยาลยั รวมถงึความรูส้าขาวชิากฎหมาย สงัคมศาสตร์และวัฒนธรรม

ระหว่างประเทศ ในวาระส�าคัญของการจัดงานเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 

วันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เริ่มต้นด้วยพิธีการทางศาสนา กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ



จากศิษยานุศิษย์ และท่ีส�าคัญอย่างยิ่งในวันนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิษยานุศิษย์ มูลนิธิ

ศาสตราจารย์ ดร.อดลุ วเิชยีรเจรญิ และศษิย์ รวมถงึครอบครวั นางอานกิ อมัระนนัทน์ ได้กราบบงัคมทลู

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี เมือ่ความทราบฝ่าละอองพระบาท จงึทรงพระกรุณา

โปรดเสด็จพระราชด�าเนินเป็นประธานพิธีจัดงานในวันดังกล่าวด้วย

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



น�าเรื่อง

“ผมคิดว่าช่วงเวลาที่ผมรู้สึกผูกพันและชื่นชมเป็นพิเศษ 

คงจะเป็นตอนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืมตัวมาจากกระทรวงการต่างประเทศ 

ในราวปี พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๔๙๙ เป็นต้นมา”

(บทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 

ผู้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมนุษย์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลก 

อย่างแท้จริง Kinnaree Profile นิตยสารกินรี พ.ศ. ๒๕๓๘)

ตลอดช่วงชีวิตการท�างานในหน้าที่อันหลากหลายกว่าสี่ทศวรรษของศาสตราจารย์ ดร.อดุล 

วิเชียรเจริญ ตั้งแต่การเป็นนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ผู ้บริหาร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหารระดับอุดมศึกษาของประเทศ ผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศ 

แต่ศาสตราจารย์ ดร.อดุล ยังคงจดจ�าวัน เวลา ความผูกพันกับผู้คนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อย่างไม่ลืมเลือน

ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คือ สถาบันอุดมศึกษาที่หล่อหลอมตัวตนและมอบความรู้ทาง

วชิาการขัน้พืน้ฐานให้ท่านก่อนการเดนิทางไปเกบ็เกีย่วองค์ความรู้วชิาการระดับสากลจากโลกตะวนัตก

สมัยใหม่ด้วยการศึกษาและการสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา ที่ส�าคัญมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ยังเป็นพื้นที่การท�างานของท่านในฐานะอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นแห่งแรก 

อันเป็นช่วงเวลาทีท่่านได้ใช้จรยิธรรม ความกล้าหาญและความรเิริม่สร้างสรรค์ ในการสร้างจดุเปลีย่น

ให้กับโครงสร้างและระบบมหาวิทยาลัย ผลงานที่นับว่าโดดเด่นที่สุด คือ การน�าหลักสูตรการเรียน

การสอนวชิาพืน้ฐานแบบ Liberal Arts หรอื Liberal Education เข้ามาใช้ในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลกัสตูรน้ีต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพันธ์ ประทานชือ่ภาษาไทยว่า “ศลิปศาสตร์” 

และยังใช้เป็นชื่อคณะที่บริหารจัดการหลักสูตรนี้ว่า “คณะศิลปศาสตร์” อีกด้วย

งานวิจัยเรื่องนี้ จึงจะน�าเสนอเรื่องราวชีวิตและบทบาทการท�างานของศาสตราจารย์ ดร.อดุล 

วิเชียรเจริญ ในการจัดตั้งและบริหารจัดการหลักสูตรพื้นฐานศิลปศาสตร์ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๗ 

โดยขอเอ่ยนามท่านสั้น ๆ ว่า “อาจารย์อดุล” แทน



อย่างไรกต็าม เพือ่ให้เข้าใจเร่ืองนีใ้ห้ชดัเจนขึน้จึงจ�าเป็นต้องเขยีนถงึประวติัชวีติของอาจารย์อดลุ 

ประสบการณ์การศึกษา การท�างานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดจนแนวคิดของท่านในการมอง

เรือ่งการศกึษาระดบัอดุมศกึษาของประเทศไทย พร้อม ๆ กบัเขยีนถงึบรบิทกระแสความเปลีย่นแปลง

การอุดมศกึษาในประเทศไทย และสถานภาพของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์จากยคุแรก (พ.ศ. ๒๔๗๗-

๒๕๐๐) ที่ต้องปรับเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นมหาวิทยาลัยในมาตรฐานสากลในด้านคุณภาพทาง

วิชาการ และการศึกษาวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นต้นแบบให้กับทุกมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้

อาจารย์อดุลจึงนับเป็นบุคคลส�าคัญท่ีสร้างจุดเปล่ียนให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ

ระบบอุดมศึกษาไทยในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๗



ค�าน�า

น�าเรื่อง

สารบัญ

ภาคที่หนึ่ง อดุลพินิจ: คนต้นคิด เรียบเรียงโดย นางสาววารุณี โอสถารมย์

บทที่ ๑ เส้นทางชีวิต (พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๕๑๗)

ภาคที่สอง ต้นรากแห่งการศึกษาวิชาพื้นฐาน เรียบเรียงโดย นางสาววารุณี โอสถารมย์

บทที่ ๒ ภูมิหลังการศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไปในระบบอุดมศึกษา

บทที่ ๓ การศึกษาพื้นฐานศิลปศาสตร์กับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๘

บทที่ ๔ การศึกษาวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์: กระแสต่อต้านและการปรับตัว

บทที่ ๕ วิชาพื้นฐานทั่วไป: สู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทุกมหาวิทยาลัย

ภาคที่สาม ผลิดอกออกผล เรียบเรียงโดย นายอังคาร จันทร์เมือง

บทที่ ๖ เมล็ดพันธุ์วิชาพื้นฐาน: นักศึกษาศิลปศาสตร์

บทสรุป

ภาคผนวก ล�าดับเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวประวัติของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ  

(พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๕๑๗)

บรรณานุกรม

๔

๖

๘

๑๑

๑๓

๔๗

๔๙

๖๕

๑๑๓

๑๗๕

๑๙๗

๑๙๙

๒๔๔

๒๔๖ 

๒๕๑

สารบัญ

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ กับหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์







ภาคที่หนึ่ง

อดุลพินิจ: คนต้นคิด

เรียบเรียงโดย

นางสาววารุณี โอสถารมย์
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บทที่ ๑

เส้นทางชีวิต (พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๕๑๗)

“ตอนมาเรียนที่โรงเรียนวัดคงคาราม มีประวัติการเรียนดีมากได้ที่หนึ่งของห้องทุกปี... 

มันมีร้านหนังสือที่เมืองเพชร ผมไปหาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษแล้ว มาศึกษาด้วยตนเอง 

ความรู้ความเข้าใจภาษาเป็นพื้นฐานที่ฝึกมาด้วยตัวเอง”

(สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร. อดุล วิเชียรเจริญ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

อาจารย์อดุลย้อนอดีตชีวิตที่สะท้อนถึงการรู้จักตัวเองว่า “เป็นคนรักเรียน เรียนเก่งและเรียนรู้

ด้วยตัวเอง” ท�าให้เรามองเห็นเส้นทางชีวิตของท่านที่ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาค้นคว้า และรักการอ่าน

หนังสือเป็นส�าคัญ “บางครั้งอ่านหนังสือจนไม่นอน ๒ วันก็มี” ส่งผลให้ท่านเป็น “คนเก่ง” เสมอมา 

การรู้จักเส้นทางชีวิตของอาจารย์อดุล ในช่วงห้าทศวรรษแรก ย่อมท�าให้เราเข้าใจถึงความมุ่งมั่นและ

ตั้งใจอย่างแท้จริงของท่าน สิ่งนี้จะเป็นพลังในการสร้างสรรค์ในการท�างานในต�าแหน่งต่าง ๆ และที่

ส�าคัญท่ีสุดบนเส้นทางชีวิตของท่านคือ การน�าความเปลี่ยนแปลงมาสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ด้วยการน�าหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์เข้ามาใช้พัฒนามหาวิทยาลัย

เส้นทางชวีติของท่านกเ็ฉกเช่นผูค้นทัว่ไปทีเ่คลือ่นไปพร้อม ๆ กบัความเป็นไปในสงัคมทกุระดับ

ตามมิติแห่งเวลา ดังน้ันการอธิบายถึงบริบททางสังคมที่แวดล้อมและปฏิสัมพันธ์กันกับเส้นทางชีวิต

ของอาจารย์อดุล ย่อมมีความจ�าเป็นมิใช่น้อย

เพชรบุรี: บ้านเกิด ครอบครัวและเริ่มเรียนหนังสือ

อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ เกิดและเติบโตที่ตลาดต�าบลท่าราบ เมืองเพชรบุรี บิดาชื่อกิมไผ่ 

เป็นลกูจนี มารดาชือ่อู ๋ประกอบอาชพีค้าขาย มร้ีานค้าของช�าทีข่ายสารพดั อาจารย์อดุลเป็นบตุรชาย

คนเล็ก มีพี่สาวและพี่ชาย รวมสี่คนพี่น้อง

วัยเด็กเริ่มเรียนหนังสือชั้นประถมที่โรงเรียนวัดพระทรง จบแล้วเรียนต่อชั้นมัธยมที่โรงเรียนวัด

คงคาราม โรงเรียนประจ�าจังหวัด จนจบชั้นมัธยมหก (ม.๖)

จากค�าบอกเล่าของอาจารย์อดุล ถึงความโดดเด่นพิเศษในชีวิตวัยเด็กและวัยรุ่นของท่านคือ 

ความมุง่มัน่ตัง้ใจเรยีน และความสามารถด้านภาษาองักฤษ “ประวตักิารเรยีนดมีาก ได้ทีห่นึง่ของห้อง

ทุกปี ประกอบกับความชอบภาษาอังกฤษและใฝ่รู้ จึงเรียนรู้ด้วยตัวเอง” ตามที่อาจารย์อดุลเล่าว่า
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“มันมีร้านหนังสือที่เมืองเพชรบุรี ผมไปหาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษแล้วมาศึกษาด้วยตนเอง 

ความรู้ความเข้าใจเรื่องภาษาจึงเป็นพื้นฐานที่ฝึกมาด้วยตนเอง พอมาถึงสมัยสงคราม 

(สงครามโลกครั้งที่สอง) มีเชลยศึกมา เลยได้มีการน�าความรู้ตรงนี้มาใช้ 

มีคนมาที่บ้านก็พูดภาษาอังกฤษกับเขา จะเดินทางไปไหนก็บอกทางและไปกับเขาด้วย... 

ก็ได้ใช้ชีวิตที่นับว่าเริ่มต้นกับชาวต่างประเทศ”

(สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ข้อมูลจากคุณชะลอ ธรรมศิริ เพื่อนชั้นประถม และเพื่อนนักศึกษา มธก. ระบุว่า

“สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ญี่ปุ่นเลือก ดร.อดุล เป็นล่าม เพราะพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก 

ทั้งที่เป็นนักเรียนมัธยม ดร.อดุลหัดเรียนภาษาจากวิทยุ BBC จนติดต่อกับต่างชาติได้ดี... 

เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงคราม อเมริกันเข้ามาก็เลือก ดร.อดุลเป็นล่ามอีก ท�าให้ทุกคนเห็น 

ความสามารถทั้งที่เรียนอยู่ชั้นมัธยม ตอนญี่ปุ่นจากไปได้ให้แหวนแก่ ดร.อดุล ๑ วงเป็นที่ระลึก 

ส่วนอเมริกันเมื่อหมดสงครามและกลับไปก่อนกลับก็ได้ให้แหวน ดร.อดุลไว้ ๑ วงเช่นกัน”

(ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจากนางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมหก อาจารย์อดุลต้องตัดสินใจศึกษาต่อที่กรุงเทพฯ หากแต่ต้องเลือก

สายการเรียน ยุคนั้นผู้ใหญ่มีบทบาทต่อการตัดสินใจเรียนต่อของเด็ก ๆ ตามกระแสวัฒนธรรมการ

เชือ่ฟังผูใ้หญ่ในสงัคมไทย อาจารย์โรงเรยีนวดัคงคารามทีส่อนหนงัสอือาจารย์อดุล พยายามสนบัสนนุ

ให้อาจารย์อดุลเลือกเรียนต่อที่โรงเรียนนายทหารเรือ ซ่ึงอยู่ในกระแสความนิยมผู้ใหญ่เวลานั้น 

แต่อาจารย์อดุลกลับมีความคิดอีกแบบหนึ่งว่า

“เราน่าจะศึกษาอะไรที่มันมากกว่าการเข้าเป็นทหารเรือ สมัยนั้นการเป็น 

นักเรียนนายเรือดูโก้มาก มีเครื่องแบบสะพายกระบี่ อะไรต่อมิอะไร 

แต่ผมคิดว่าอยากจะตัดสินใจเรื่องเรียนด้วยตัวเอง 

ตามความประสงค์ของตัวเอง อยากเลือกด้วยตัวเองและ 

ตั้งใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง”

(สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)
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ค�าบอกเล่านี้สะท้อนบุคลิกเฉพาะตัวของอาจารย์อดุลตั้งแต่วัยรุ่นว่า ท่านเป็นคนเก่งระดับเป็น

ทีห่นึง่ของโรงเรยีน เป็นผูม้คีวามเชือ่มัน่ในตวัเอง รูจ้กัตวัเองและรูจ้กัการตดัสนิใจทีแ่น่วแน่ เพือ่ก�าหนด

เส้นทางชีวิตของตนเองได้อย่างชัดเจน

กรุงเทพฯ: เรียนแผนกเตรียมปริญญา 

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

แผนกเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือนิยมเรียกตัวย่อว่า 

ต.ม.ธ.ก. เปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑ มาจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นสถาบันการศึกษาตั้งขึ้นภายใต้

นโยบายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๗๙ ที่ให้จัดการเรียนการสอนชั้นเตรียมมหาวิทยาลัย

ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง เนื่องจากโรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่ในขณะนั้นสอนเพียงช้ันมัธยมต้น 

ชัน้เตรยีมมหาวทิยาลยัในเวลานัน้มอียู ่๔ แห่งคอื โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โรงเรยีนเตรยีมนายร้อยทหารบก โรงเรยีนเตรยีมนายเรอื และโรงเรยีนเตรยีมปรญิญาของมหาวทิยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

จากงานเขยีน “เล่าเรือ่งจากเรือ่งเล่า” ในประวตัศิาสตร์บอกเล่าแผนกเตรยีมปรญิญามหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์และการเมือง (ต.ม.ธ.ก.) พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๙๐ เล่มหนึ่ง (พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๕) สะท้อน

ลักษณะความหลากหลายผู้เรียนทั้งฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ ชาติตระกูล ครอบครัว และภูมิล�าเนา 

ผู้เรียนจ�านวนไม่น้อย มาจากต่างจังหวัด เช่นเดียวกับอาจารย์อดุล

แผนก ต.ม.ธ.ก. เป็นการจดัการศกึษาระดับมธัยมชัน้สงูเพือ่เป็นพืน้ฐานให้ผูเ้รยีนมคีวามพร้อม

ก่อนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง คุณภาพทางวิชาการมาจากการก�าหนด

หลักสูตรที่มีรายวิชาหลายวิชาเป็นเร่ืองเฉพาะ ทั้งด้านภาษาและวิชาทางสังคมเชิงบูรณาการมีสาระ

ความรู้เกี่ยวโยงกับโลกเทคโนโลยีที่เป็นปัจจุบันสมัยยุคนั้น (อังคาร จันทร์เมือง ๒๕๕๔: ๒๒๐) ได้แก่ 

วิชาภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจะแบ่งเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศสและละติน ภาษาบาลี 

วิชาวรรณคดี ศีลธรรมจรรยา สุขศึกษาและการสาธารณสุข ภูมิศาสตร์ชนชาติ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

ภูมิศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์สากล โบราณคดี ปรัชญา ดุริยางคศาสตร์ พิมพ์ดีด ชวเลข เป็นต้น

คุณภาพวิชาการอีกส่วนยังมาจากการจัดหาครูผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความรู้

ช�านาญเฉพาะด้านในแต่ละกลุ่มวชิา มกีารต้ังข้อสังเกตว่าการเรียนการสอน ยงัเน้นหนกัท่ีการอ่าน เขียน 

ฟังและพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

ในการเรยีนต่อมหาวทิยาลยัท่ีเวลาน้ันต�าราเรียนส่วนใหญ่เป็นภาษาต่างประเทศ การพัฒนาทกัษะภาษา 

เพื่อให้สามารถอ่านต�าราได้ ฟังและจดเล็คเชอร์ค�าบรรยาย ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนเองยังต้องใช้ทับศัพท์

ภาษาต่างประเทศ แม้แต่วชิาชวเลขส�าหรับผู้เรียนบางคนใช้ประโยชน์ในการจดค�าบรรยาย เช่นเดยีวกบั

วิชาพิมพ์ดีด พวกเขาน�าไปใช้ในการท�างานระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยได้ด้วย (อังคาร จันทร์เมือง 

๒๕๕๔: ๒๒๑-๒๒๕)
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นอกจากนี้บรรยากาศการเรียนในชั้นเรียนมีการจัดแบ่งห้องเรียนตามล�าดับคะแนนผู้เรียน
และสอบไล่ในแต่ละปีนั้น เป็นบรรยากาศสร้างความรู้สึกผู้เรียนให้ต้องแข่งขันกัน เพ่ือความเป็นเลิศ 
ผูเ้รยีนต้องเรยีนเตม็เวลา แม้อาจารย์ผูส้อนมทีัง้อาจารย์ประจ�าและอาจารย์พเิศษ แต่กต้็องรบัผดิชอบ
สอนตามตารางสอน ผู้เรียนต้องสวมใส่เครื่องแบบนักเรียนแบบสมุทรเสนาในวันธรรมดา และยุวชน
ทหารในวันอังคารและพฤหัสบดี นักเรียนหญิงสวมเสื้อขาวตามแบบก�าหนดและกระโปรงสีน�้าเงินด�า
หรือน�้าตาล อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากกิจกรรมเรียนหนังสือแล้ว ผู้เรียนสามารถเลือกกิจกรรมกีฬา
อย่างรักบี้ ฟุตบอล และเล่นดนตรีในวงโยธวาทิต หลายคนยังสร้างสรรค์กิจกรรมทางปัญญาด้วย
การจัดท�าหนังสือ (อังคาร จันทร์เมือง ๒๕๕๔: ๒๒๗-๒๒๘)

อาจารย์อดุลสอบเข้าเรียนแผนกเตรียม มธก. เป็นรุ่นที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๘๘) เรียนใน
ห้องเรยีนที ่๒๔ ห้องเดยีวกบัเพือ่นสนทิคอื คณุชะลอ ธรรมศริิ และเป็นรุ่นเดียวกบัอาจารย์เสน่ห์ จามริก 
ซึ่งได้เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคเดียวกัน อาจารย์เสน่ห์ได้กล่าวถึง
อาจารย์อดุลด้วยความชื่นชมด้านความสามารถในการเรียนหนังสือไว้ในค�าสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๘ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ว่า “ท่านอาจารย์อดุลเป็นคนเรียนหนังสือเก่งมาก มีความรู้และทักษะภาษา
อังกฤษดีมากตั้งแต่สมัยเรียน เป็นคนที่สอบได้ท่ีหนึ่งของรุ่นเสมอ” (สัมภาษณ์ศาสตราจารย์เสน่ห์ 
จามริก วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙) ค�าชื่นชมนี้ตรงกับความทรงจ�าของอาจารย์อดุลเองท่ีท่าน
ร�าลึกเสมอว่า “เป็นนักเรียนเรียนดีเด่นมาโดยตลอด” ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ผิดนักหากจะสรุปว่าในชั้นเรียน

แผนก ต.ม.ธ.ก. อาจารย์อดุลวางตนเองอยู่ในกลุ่มผู้เรียนดี มุ่งมั่นตั้งใจเรียนมากกว่าความสนใจ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวอื่น ๆ ของนักศึกษาในธรรมศาสตร์ยุคนั้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการเมือง
หรือการผลิตสิ่งพิมพ์ทางสังคมการเมืองที่เฟื่องฟูในต้นทศวรรษ ๒๔๙๐

เรียนต่อธรรมศาสตร์บัณฑิต

ใน พ.ศ. ๒๔๘๙ เมื่อเรียนจบ ต.ม.ธ.ก. อาจารย์อดุลได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวิชา 
ธรรมศาสตร์และการเมือง จากข้อสังเกตในรายงานวิจัยประวัติมหาวิทยาลัย “ส�านักนั้นธรรมศาสตร์
และการเมือง” กลุ่มผู้เรียนอย่างอาจารย์อดุลน่าจะ “เป็นกลุ่มคนแรก ๆ  ที่สามารถเรียน (มธก.) โดย
ไม่ต้องหางานท�าไปด้วย ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวัช่วยให้เขาท�าเช่นนัน้ได้” (ชาญวทิย์ เกษตรศริิ
และคณะ ๒๕๓๕: ๑๘๑)

จากค�าบอกเล่าของอาจารย์อดุลเองในช่วงเวลาที่เรียนหนังสืออยู ่ที่มหาวิทยาลัยวิชา 
ธรรมศาสตร์และการเมอืง อาจารย์อดลุมุง่มัน่อยูก่บัการเรยีนหนงัสอืเพยีงอย่างเดยีว เป็นคน “ชอบอ่าน
หนังสือมาก มีร้านหนังสือเก่า ๆ ที่เพชรบุรีก็ชอบไปซื้อมาอ่าน จ�านวนไม่น้อยเป็นหนังสือมือสอง” 
ฐานะเศรษฐกจิของครอบครวักม็คีวามพร้อมพอทีจ่ะให้เรียนอย่างเต็มที ่อาจารย์อดุลเล่าว่า “เวลาเรียน
เรือ่งการเรยีนทางบ้านตามใจ ไม่เคยยุง่ พืน้ฐานคนในบ้านกไ็ด้รับการศกึษา อ่านออกเขยีนได้ ช่วงที่มา
เรยีนตอนแรกนอนในวดั ต่อมาจงึพกัอยูบ้่านญาติห่าง ๆ เมือ่พีช่ายมาท�างานในกรงุเทพฯ จงึไปอยูห้่อง
เช่าด้วยกันใกล้ ๆ สถานีหัวล�าโพง กลับบ้านในช่วงปิดเทอม” (สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.อดุล 
วเิชยีรเจรญิ วนัท่ี ๓ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อมลูจากนางอานกิ อมัระนนัทน์ เมือ่วนัที ่ ๑๔ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ดังนั้นการใช้เวลาในมหาวิทยาลัย อาจารย์อดุลจึงใช้ความมุ่งมั่นและสนใจกับการเรียนอย่าง

แน่วแน่ เมื่อผนวกกับความเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง เป็นไปได้ว่าอาจารย์คงอยู่ในกลุ่มผู้ตั้งใจเรียน 

มากกว่าความสนใจเข้าร่วมกจิกรรมอืน่ ๆ ของมหาวทิยาลยั อาจารย์อดลุ เหน็ว่า “กจิกรรมพเิศษใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนนั้นธรรมศาสตร์ก็ไม่มีอะไร” (สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.อดุล 

วิเชียรเจริญ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ความโดดเด่นด้านการเรียนของอาจารย์อดุล ถือว่าไม่มีเพื่อนในรุ่นทัดเทียม อาจารย์สอบได้ที่

หนึ่งตลอด มีความชอบทุกวิชา แต่ที่สนใจเป็นพิเศษ คือ กฎหมายระหว่างประเทศ และปรัชญาและ

ลัทธิการเมือง อย่างไรก็ตามคุณสมบัติที่ถือเป็นทักษะความเป็นเลิศอีกด้านหนึ่ง คือ ความสามารถใน

การใช้ภาษาอังกฤษและมีโอกาสแสดงออกด้วยความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนตั้งแต่เมื่อครั้งส�าเร็จ

การศกึษาธรรมศาสตร์บัณฑติ ยคุนัน้อาจารย์อดลุเล่าว่ายงัต้องมกีารฝึกอบรมเมือ่จบหลกัสตูร อาจารย์

ได้ออกไปแสดงสนุทรพจน์ภาษาองักฤษในทีป่ระชมุใหญ่ ขณะนัน้บณัฑติส่วนมากทกัษะการพดูภาษา

อังกฤษยังไม่สูงนัก ท�าให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยแปลกใจ อาจารย์อดุลบอกเล่าถึงความทรงจ�า

ช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดีว่า

“เป็นที่แปลกใจของคนที่มาร่วมฝึกอบรมก่อนการส�าเร็จการศึกษาธรรมศาสตร์บัณฑิต 

โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ว่าท�าไมผมถึงพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดี 

ผมได้ที่ ๑ ตลอดธรรมศาสตร์เข้ามาก็ไม่เคยตก เรียนได้ดี ตั้งแต่แรก”

(หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ (หจธ.) (๑) มธ ๙ / ๑๖ 

และสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ความทรงจ�าของอาจารย์อดุลสมัยเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงเป็นเรื่องการเรียนและ

ความส�าเร็จในการเรียน ซึ่งที่เป็นที่จดจ�าของคณาจารย์และเพื่อนร่วมรุ่นยุคนั้นว่า เรียนเก่งมาก และ

เก่งภาษาอังกฤษ

อาจารย์อดุลสามารถสอบไล่ได้ทุกวิชาตามหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตภายใน ๓ ปีเท่านั้น 

ดังนั้นใน พ.ศ. ๒๔๙๑ เมื่อสอบไล่ได้แล้ว ท่านยังสามารถสอบแข่งขันได้รับคัดเลือกเข้าท�างานเป็น

ข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ประจ�ากองสหประชาชาติ ใน พ.ศ. ๒๔๙๒ จึงรับปริญญา 

ในเวลานั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แยกหลักสูตรออกเป็นคณะ ๔ คณะ คือ นิติศาสตร์ 

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ แต่การประสาทปริญญายังเป็น

ธรรมศาสตร์บัณฑิต อาจารย์อดุลจึงระบุฐานะ “ธรรมศาสตร์บัณฑิต” สาขากฎหมาย ก�ากับไว้

อย่างไรกต็าม ด้วยความเป็นคนเรยีนเก่ง สนใจการอ่าน อาจารย์อดลุกค็งไม่ได้ตดัขาดการรบัรู้

ข่าวสารของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในสมัยนั้น เพียงแต่อาจารย์

น่าจะก�าหนดการรับรู้อยู่ห่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาท

การเมอืงและได้รบัผลกระทบจากความขดัแย้งทางการเมอืง เป็นต้นว่า ใน พ.ศ. ๒๔๙๐ เมือ่อาจารย์
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เรียนชั้นปีที่สอง เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ารัฐประหารน�าโดยพลโทผิน ชุณหะวัณ ท�าให้ศาสตราจารย์ 
ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การต้องเดินทางออกนอกประเทศ ดร.เดือน บุนนาค เข้ามาท�าหน้าที่
รักษาการผู้ประศาสน์การ โดยมีวิจิตร ลุลิตานนท์ เป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัย และในปีนั้นแผนก

ต.ม.ธ.ก. ที่อาจารย์เคยเรียนก็ต้องถูกปิด ใน พ.ศ. ๒๔๙๒ เมื่ออาจารย์ได้รับปริญญา ก็เกิดเหตุการณ์
กบฏวังหลวง เป็นผลให้ผู้ประศาสน์การที่เดินทางเข้าประเทศมาท�าการรัฐประหารไม่ส�าเร็จ ต้องลี้ภัย
ยงัต่างประเทศอย่างถาวร ครัง้น้ันผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ทัง้ ดร.เดอืน บนุนาค วจิติร ลลุติานนท์ และ
อุไภย พินธุโยธิน ต้องถูกควบคุมตัวระยะหนึ่ง ดร.เดือนเข้ามารักษาการผู้ประศาสน์การ และมีการ
แต่งตั้งขุนประเสริฐศุภมาตราเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัยแทนวิจิตร ลุลิตานนท์ และใน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
เมื่ออาจารย์อดุล กลับมาศึกษาต่อปริญญาโทการทูตที่มหาวิทยาลัย ในขณะที่ก�าลังรับราชการใน
กระทรวงการต่างประเทศ ในต�าแหน่งรักษาการหัวหน้าแผนกกรรมกร กองสหประชาชาตินั้น ภายใน
มหาวทิยาลยัได้มกีารปรบัเปลีย่นต�าแหน่งผูบ้รหิารระดับสงูทัง้หมด จากกลุม่ ดร.เดือน บนุนาค ซ่ึงท�า
หน้าที่ผู้รักษาการผู้ประศาสน์การ เป็นพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ และ ดร.วิบูล ธรรมวิทย์ ท�าหน้าท่ี
เลขาธิการมหาวิทยาลัย หมายความว่าผู้บริหารชุดเดิมท้ังหมดท่ีเคยร่วมงานสมัยผู้ประศาสน์การต้อง
พ้นหน้าทีจ่ากมหาวทิยาลยั วทิยฐานะของบัณฑติธรรมศาสตร์และสถานะของมหาวทิยาลยักเ็ริม่ตกต�่า 
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีข่าวดีของมหาวิทยาลัยอยู่เพียงเรื่องเดียว นั้นคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�าเนินพระราชทานปริญญาบัณฑิตธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรก ในวันที่ 
๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เพียง ๑ ปี หลังจากอาจารย์อดุล ได้รับปริญญาผ่านไปแล้ว (อ่าน
รายละเอียดใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ๒๕๓๕: ๑๓๔-๑๓๕ และหจธ. (๑) มธ ๙/๑๖)

เริ่มท�างานในกองสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศ

กองสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศมีความเป็นมาที่น่าสนใจ และเกี่ยวโยงกับโอกาส
การศกึษาต่อต่างประเทศของอาจารย์อดลุด้วยเช่นกนั จากงานวจัิยประวติัศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกา (ดูเพิ่มเติมใน ณัฐพล ใจจริง ๒๕๕๒: ๒๗-๓๓, ๘๒-๘๔) ให้ข้อมูลว่า

เมือ่สงครามโลกครัง้ท่ีสองสิน้สดุลงใน พ.ศ. ๒๔๘๘ สมยัประธานาธบิดีนายแฮร์รี ่ เอส ทรแูมน 
(๒๔๘๘-๒๔๙๖) แห่งสหรัฐอเมริกาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลไทย ภายใต้การ
ประสานงานของขบวนการเสรีไทยกับเจ้าหน้าที่หน่วย โอ เอส เอส และด้วยความช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกาในฐานะแกนน�าประเทศสัมพันธมิตร สามารถจัดการให้ประเทศไทยพ้นจากสถานะของ
ผู้แพ้สงคราม ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาได้ค่อย ๆ ขยายอิทธิพลเข้ามาในเมืองไทยอย่างช้า ๆ โดย
เฉพาะเมื่อสงครามเย็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อตัวขึ้นในต้นทศวรรษ ๒๔๙๐ และหลัง
เหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. ๒๔๙๐ เมื่อจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งรัฐบาลนั้น รัฐบาล
สหรัฐอเมริกาได้ปรับเปลี่ยนท่าที่เคยต่อต้านจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในช่วงสงครามโลก เนื่องจาก
จอมพล ป. สนับสนุนฝ่ายญี่ปุ่นและต่อต้านสัมพันธมิตร แต่ในทศวรรษ ๒๔๙๐ สถานการณ์ใน
ประเทศจีนที่มีการต่อสู้ระหว่างพรรคก๊กมินต๋ังกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีแนวโน้มฝ่ายแรกก�าลังเสีย
เปรียบ สหรัฐอเมริกาจึงต้องการขยายอิทธิพลเข้ามาเมืองไทย ท�าให้ผู้น�าไทยร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา

ในการต่อต้านคอมมิวนิสต์ในเอเชีย
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การสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา ท�าให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้

ยอมรับการเจรจาและท�าพันธสัญญาตกลงกับนานาชาติ ให้การสนับสนุนองค์การสหประชาชาติ

ที่สหรฐัอเมรกิามบีทบาทส�าคญั และจอมพล ป. พบิลูสงคราม ยงัประกาศความสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่นกับ

สหรฐัอเมรกิาใน พ.ศ. ๒๔๙๑ รฐับาลไทยจงึได้จดัตัง้กองสหประชาชาต ิกระทรวงการต่างประเทศขึน้ 

รองรับการมีบทบาทหน้าที่ในการประสานงานกับองค์การสหประชาชาติ ในปีนั้นเอง เมื่ออาจารย์

อดุลสามารถสอบไล่ได้ครบทุกวิชาตามหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตด้วยเวลาเพียง ๓ ปี และ

มีความสนใจเป็นพเิศษด้านกฎหมายระหว่างประเทศและมทีกัษะภาษาองักฤษด ี ย่อมเป็นโอกาสทีเ่ปิดให้

อาจารย์สามารถเข้าสอบแข่งขันเข้ารับราชการที่หน่วยงานแห่งนี้และยังถือเป็นครั้งแรกที่กระทรวง

การต่างประเทศเปิดรับสมัครการสอบแข่งขัน แทนการพิจารณารับเฉพาะผู้มีเชื้อสายวงศ์ตระกูลหรือ

ผู้ใหญ่สนับสนุน 

หน่วยงานใหม่นี้ต้องการบุคลากรที่มีทักษะความรู้ตรงกับหน้าที่และบทบาทของหน่วยงาน

ที่ต้องท�างานประสานงานกับต่างประเทศท่ีส�าคัญในช่วงหลังเหตุการณ์กบฏวังหลวง พ.ศ. ๒๔๙๒ 

สหรฐัอเมรกิาได้ส่งทตูทหารเข้ามาประจ�าการในประเทศไทยและในปลาย พ.ศ. ๒๔๙๒ นัน้เอง การที่

ประเทศจีนฝ่ายพรรคคอมมิวนิสต์ได้รับชัยชนะเหนือพรรคก๊กมินตั๋ง ยิ่งท�าให้สหรัฐอเมริกา เร่งด�าเนิน

นโยบายผลักดันให้รัฐบาลไทยพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตการเกษตรและ

พฒันาเทคโนโลยชีลประทานและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สนบัสนนุรัฐบาลไทยให้มนีโยบายส่งเสริม

การลงทุนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ขจัดการผูกขาดการค้าที่จะเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ

สหรัฐอเมริกา  ในไทย และที่ส�าคัญ คือ ร่วมกันต่อต้านคอมมิวนิสต์ ในประเด็นหลังนี้เอง ประธานาธิบดี

ทรูแมนได้อนุมัติให้สภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐอเมริกา  (National Security Council หรือ NSC) 

เริม่ศกึษาการวางนโยบายต่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา ต่อภมูภิาคเอเชยี อนัท�าให้นโยบายสหรฐัอเมรกิา  

ในการป้องกันการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในเอเชียชัดเจนขึ้น

ภายใต้ความสมัพนัธ์ไทยและสหรัฐอเมริกาทีก่ระชบัใกล้ชดิมากขึน้ ย่อมท�าให้กองสหประชาชาติ 

กระทรวงการต่างประเทศต้องท�าหน้าที่ประสานการเจรจาติดต่อในฐานะข้าราชการในสังกัด 

อาจารย์อดุลจึงได้แสดงความสามารถในการท�างานภายใต้พันธกิจส�าคัญที่ถือเป็นความเปลี่ยนแปลง

ด้านนโยบายต่างประเทศของรฐับาลจอมพล ป. พบิลูสงคราม ในช่วงเวลาเพยีง ๑ ปี ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ 

อาจารย์อดุลได้ก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งรักษาการหัวหน้าแผนกกรรมกร ระหว่างนั้น อาจารย์อดุลยังเรียนต่อ

ปรญิญาโทสาขารฐัศาสตร์ ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ควบคูไ่ปกบัการท�างาน ภายในเวลาเพยีงปีเดียว 

อาจารย์กส็อบไล่วชิาต่าง ๆ ครบหลกัสตูรรฐัศาสตร์ เหลอืเพยีงการเขยีนวทิยานพินธ์ ใน พ.ศ. ๒๔๙๔ 

อาจารย์ได้พบจุดเปลี่ยนส�าคัญบนเส้นทางชีวิต เมื่ออาจารย์สมัครสอบรับการคัดเลือกและได้รับทุน

ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา 

(หจธ. (๑) มธ ๙/๑๖)
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สหรัฐอเมริกา: เรียนปริญญาโท-เอก

การศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้วยทุนจากกระทรวง

การต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา  เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่อาจารย์อดุลได้ออกไปเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์การเรียนรู้ทางการศึกษาจากประเทศท่ีเป็นต้นแบบความเจริญของโลก และจะเป็น

แรงบันดาลใจในการน�ารูปแบบอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา  มาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลาต่อมา การเข้าใจถึงสถานะและสภาพการณ์ของพัฒนาการอุดมศึกษาในประเทศนั้น รวมถึง

มหาวทิยาลยัทัง้สองแห่งทีอ่าจารย์อดลุมปีระสบการณ์การเรยีนทีน่ัน่โดยตรง ย่อมท�าให้เราเข้าใจบทบาท

ของอาจารย์ในการจัดตั้งหลักสูตรวิชาพื้นฐานเป็นครั้งแรกให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ดีขึ้น

อาจารย์อดุลเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาสองแห่งในเวลา ๓ ปี คือ พ.ศ. ๒๔๙๔ 

ศกึษาปรญิญาโทสาขารฐัศาสตร์ท่ีมหาวทิยาลยัยอร์ชทาวน์ (Georgetown University) และอกีสองปี

ต่อมาคือ พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๖ เข้าเรียนระดับปริญญาเอกสาขากฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศที่มหาวิทยาลัยอเมริกัน (American University)

ส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นได้พัฒนามาถึงยุคทองของมหาวิทยาลัย 

ที่เต็มไปด้วยความแตกต่างหลากหลายรูปแบบทั้งโครงสร้างและการบริหารจัดการ สถานภาพทาง

วชิาการและการจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอน มหาวทิยาลยัและวทิยาลยัหลายแห่งมคีวามเก่าแก่ทีม่ี

ประวัติก่อตั้งยาวนานสมัยอาณานิคม ซึ่งมีรากฐานรูปแบบและการจัดหลักสูตรสัมพันธ์กับองค์กร

ศาสนา บนพื้นฐานวิชาการแบบท่ีเรียกว่าการเรียนภาษาขั้นสูง (Classical Languages) และวิชา 

Liberal Arts เวลาต่อมาได้ขยายการจัดตั้งเป็นวิทยาเขตที่สอนด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

รวมถึงสังคมศาสตร์ บางแห่งยังรวมเอาโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทางขั้นสูงอย่างโรงเรียนกฎหมาย 

โรงเรียนแพทย์ไว้ด้วย มหาวิทยาลัยในคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๙ (พุทธศตวรรษท่ี ๒๕) เป็นต้นมา ได้

ตอบสนองทัง้การสร้างชนชัน้น�าและชนชัน้กลางทีม่บีคุลกิลกัษณะเฉพาะคอื มคีวามเชือ่มัน่ กล้าตดัสนิใจ

และมีความคิดวิเคราะห์ (www.education.stateuniversity.com 2559 Higher Education in 

the United State-Historical Development-System)

ที่ส�าคัญทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (ทศวรรษ ๒๔๙๐) ผลจากการที่สหรัฐอเมริกาม ี

นโยบายเป็นผู้น�าค่ายโลกเสรีในการท�าสงครามลัทธิต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ซ่ึงน�าโดยสหภาพโซเวียต 

ท�าให้รัฐบาลกลางมีนโยบายดึงมหาวิทยาลัยให้เข้ามามีบทบาทที่สัมพันธ์กับพันธกิจของประเทศ 

มีการให้งบอุดหนุนในการท�าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับ

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและระบบการป้องกันชาติ การเกษตร และการวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

รวมถึงการใช้พื้นที่ในมหาวิทยาลัยเป็นสนามฝึกซ้อมรบของทหารพลเรือนในช่วงสงคราม และขอให้

มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้เรียนจากกลุ่มทหารผ่านศึก นอกเหนือจากกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่หลังสงครามโลก

ที่เรียนจบชั้นอนุวิทยาลัย และต้องการศึกษาต่อเนื่อง จ�านวนผู้เรียนมหาวิทยาลัยจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

รวดเรว็ (www.education.stateuniversity.com 2559 Higher Education in the United State-

Historical Development - System) สภาวการณ์เช่นนี้มีผลให้หลายมหาวิทยาลัยเปิดการเรียน

การสอนขั้นสูงหลังปริญญาตรี สาขาภาษาต่างประเทศ (ที่น่าจะรวมถึงภาษาพ้ืนเมืองภูมิภาคต่าง ๆ 
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ทั่วโลกรวมถึงภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) สาขามานุษยวิทยาและ

รัฐศาสตร์ (www.education.stateuniversity.com 2559 Higher Education in the United 

State-Historical Development-System)

มหาวิทยาลัยยอร์จทาวน์ (Georgetown University) มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่อาจารย์

อดุลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์นั้น เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ตั้งแต่ยุคอาณานิคมใน

ราว ค.ศ. ๑๗๘๘ / พ.ศ. ๒๓๓๑ ก่อตั้งโดยคณะศาสนาคริสต์เยซูอิต มีรากฐานมาจากวิทยาลัยด้าน 

Liberal Arts ท่ีเรยีกว่า Liberal Arts Colleges เน้นการบรูณาการวชิาด้านศาสนาเข้ากบัการพฒันา

ขึ้นสู ่ความเป็นสมัยใหม่ด้วยการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย วิทยาเขตหลักต้ังอยู ่ท่ีเมืองยอรจ์ทาวน์ 

กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ต่อมาได้ขยายวิทยาเขตออกไปหลายมลรัฐและนอกประเทศ ชื่อเสียงทางวิชาการที่

พัฒนาอย่างต่อเน่ืองอยู่ท่ีระบบห้องสมุดจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. ๑๗๘๙ / พ.ศ. ๒๓๓๒ มหาวิทยาลัยมี

การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถม เตรียมมหาวิทยาลัยและระดับปริญญาตรี-เอก และไม่ได้จ�ากัด

การผลิตบัณฑิตเฉพาะวิชาการ Liberal Arts หากยังรวมเอาสาขาอื่น ๆ เข้าไว้ด้วย อันเป็นผลจากจุด

เปลี่ยนของระบบบริหารมหาวิทยาลัย นับแต่ ค.ศ. ๑๘๗๔ / พ.ศ. ๒๔๑๗ ที่ผู ้บริหารประธาน

มหาวทิยาลยัได้ขยายหลกัสตูรการเรยีนการสอนด้านวชิาชพีเฉพาะทาง (Professional Schools) ผนวก

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวิชาการแบบ Liberal Arts

นอกจากนี้ยังมีวิทยาลัยใหม่ ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ เช่น วิทยาลัยภาษาและ

ภาษาศาสตร์ ตั้งขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๔๙ / พ.ศ. ๒๔๙๒ วิทยาลัยธุรกิจใน ค.ศ. ๑๙๕๗ / พ.ศ. ๒๕๐๐ 

แต่กลุ่มที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องกับการศึกษาของอาจารย์อดุลน่าจะเป็นโรงเรียนวิเทศบริการ (School 

of Foreign Service) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมผู้เรียนให้เป็นผู้น�าด้านการพาณิชย์และการทูต

ระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับพ้ืนฐานความรู้ด้านกฎหมายและกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึง

ประสบการณ์การท�างานของอาจารย์อดุลท่ีกระทรวงการต่างประเทศของไทยถึง ๒ ปี อย่างไรก็ตาม

มหาวิทยาลัยแห่งนี้นับแต่การก่อตั้งมาจนถึงทศวรรษ ๑๙๖๐ / ๒๕๐๓ มีชื่อเสียงโด่งดังในสาขา

วิชาการด้าน Liberal Arts and Sciences แต่เหตุผลท่ีอาจารย์อดุลเปล่ียนแผนการเรียนระดับ

ปรญิญาเอกไปทีม่หาวทิยาลัยอเมริกนันัน้ เกดิจากอาจารย์ผู้เชีย่วชาญด้านภมูรัิฐศาสตร์ (Geopolitics) 

ที่ Georgetown University ได้ย้ายไปอยู่สถาบันอื่นในขณะที่เวลานั้น American University 

อธิการบดีเป็นผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศและได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาการท�าปริญญาเอกให้

อาจารย์อดุล (http://en.m.wikipedia.arg/wiki/History of the Georgetown University และ

ข้อมูลบอกเล่าจากนางอานิก อัมระนันทน์ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ )

มหาวิทยาลัยอเมริกัน ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เป็นเอกชน 

ก่อตั้งโดยกลุ่มศาสนานิกายเมธอดิสต์แห่งสหรัฐอเมริกา (United Methodist Church) ตั้งแต่ 

ค.ศ. ๑๘๙๓ / พ.ศ. ๒๔๓๖ วิทยาเขตแรกตั้งอยู่ในเขตโคลัมเบีย ในราวสองสามทศวรรษแรกเปิดสอน

เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี แม้จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ทางการทหารและการเมืองของนโยบายรัฐบาลกลาง ในช่วงสงครามโลกท้ังสองครั้ง กองทัพ
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สหรฐัอเมรกิา  ได้เข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการโครงการทดลองอาวุธเคมีภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย และ

ยังใช้เป็นที่ตั้งสถานที่วิจัยและพัฒนาอาวุธขั้นสูง รวมถึงเป็นสนามทดสอบเทคนิควิธีการอ�าพรางตัว 

การทดลองใช้ระเบิดควันและอาวุธอื่น ๆ และยังเป็นที่ตั้งฐานที่มั่นหน่วยระเบิดกองทัพเรืออีกด้วย

ในช่วงแรกตั้งมหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรด้านวิชาชีพ แต่ใน ค.ศ. ๑๙๒๕ / พ.ศ. ๒๔๖๘ 

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง College of Liberal Arts ภายหลังเปล่ียนชื่อเป็น College of Arts and 

Science และใน ค.ศ. ๑๙๓๔ / พ.ศ. ๒๔๗๗ ตั้ง School of Public Affair ขึ้นในสังกัด ใน 

ค.ศ. ๑๙๔๙ / พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้น�าสถาบันศึกษากฎหมาย The Washington College of Law เข้ามา

เป็นสังกัดมหาวิทยาลัย เดิมสถาบันศึกษากฎหมายแห่งนี้จัดตั้งมาตั้งแต่ ค.ศ. ๑๘๙๖ / พ.ศ. ๒๔๓๓ 

ในฐานะสถาบันการศึกษาวิชาชีพกฎหมายของเขตโคลัมเบีย วิทยาลัยกฎหมายแห่งนี้ได้ขยายการ

จัดตัง้โรงเรยีนบรหิารธรุกจิต่อมาคอื Kogod School of Business โรงเรยีนบรหิารรฐักจิและกจิการ

สาธารณะ (School of Government and Public Administration) และจัดตั้ง School of 

International Affair ซึ่งสองแห่งหลังต่อมาได้ควบรวมและแยกออกมาจัดตั้งเป็นวิทยาลัยกิจการ

สาธารณะและระหว่างประเทศ (http://en.m.wikipedia.org/wiki/American-University# 

The American University) 

ดงันัน้ จงึมคีวามเป็นไปได้ว่า ใน พ.ศ. ๒๔๙๕ อาจารย์อดุลน่าจะได้เข้าเรยีนต่อปรญิญาเอกที่ 

School of International Service วิทยาลัยกฎหมายแห่งวอชิงตัน (The Washington College 

of Law) ซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอเมริกัน ซ่ึงจัดหลักสูตรการศึกษาทั้งกฎหมายและการต่างประเทศ 

ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ปีสุดท้ายของการเรียน อาจารย์อดุลได้เขียนวิทยานิพนธ์ด้านกฎหมายระหว่าง

ประเทศที่เก่ียวข้องกับอ�านาจอธิปไตยเหนือน่านฟ้าอันเนื่องจากปัญหาการบินทางอากาศเรื่อง 

“The Impact of Aviation on the Conception of Territorial Sovereignty” หลังจากส�าเร็จ

การศึกษาใน พ.ศ. ๒๔๙๗ อาจารย์เดินทางกลับประเทศไทย (หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ (๑) 

มธ ๙/๑) และมาท�างานต่อที่กระทรวงการต่างประเทศ รับหน้าที่ผู้ช่วยที่ปรึกษาทางกฎหมายสังกัด

ส�านักที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในการด�าเนินความ

สัมพันธ์ตามข้อสัญญาต่าง ๆ กับต่างประเทศ ซึ่งเวลานั้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่รัฐบาล

และผู้น�าไทยต้องเกี่ยวข้องมากที่สุด (ณัฐพล ใจจริง ๒๕๕๒: ๑๒๔-๑๒๘)

เป็นอาจารย์ประจ�าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: 
จุดพลิกผันบนเส้นทางชีวิต

อาจารย์อดุลได้ท�างานที่ส�านักที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศได้เพียงปีเดียว 

ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ เมือ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ได้จดัตัง้คณะรฐัประศาสนศาสตร์ ดร.มาลยั หวุานนท์ 

ซึ่งท�าหน้าที่ทั้งคณบดีคณะรัฐศาสตร์และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ได้เสนอเรื่องขอยืมตัวและโอนย้าย

อาจารย์อดุลมาเป็นอาจารย์ประจ�าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซ่ึงนับเป็นอาจารย์ประจ�าชาวไทย

รุ ่นแรกของคณะนี้ และถือเป็นจุดพลิกผันแรกบนเส้นทางชีวิตท่ีได้เข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



23

การจัดตัง้คณะรฐัประศาสนศาสตร์ มคีวามเป็นมาทีส่�าคญัยิง่และยงัเกีย่วข้องกบัความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ปลายทศวรรษ ๒๔๙๐ เมื่อสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาความร่วมมือกับ

ไทยมากขึ้น นอกจากด้านการทหารและการปฏิบัติการความมั่นคงของชาติในการต่อต้านภัยลัทธิ

คอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ยังเริ่มผลักดันให้รัฐบาลไทยมีการปรับเปลี่ยน

แนวทางเศรษฐกิจแบบผูกขาดภายใต้ระบบวิสาหกิจ มาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี และ 

ขอให้รัฐบาลไทยทบทวนกฎระเบียบต่าง ๆ ในทางราชการ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากสหรัฐอเมริกา 

ให้รัฐบาลไทยพัฒนาระบบการคลัง ระบบการบริหารราชการ จัดต้ังส�านักงบประมาณ และส่งเสริม

ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและอุตสาหกรรม (ณัฐพล ใจจริง ๒๕๕๒: ๑๖๕)

ในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ขณะนั้น ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย

อินเดียนากับศาสตราจารย์วอเตอร์ เอช.ซี.ลาเวส ภาควิชารัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยอินเดียนา 

ณ ท�าเนียบรัฐบาลในการก่อตั้งสถาบันการศึกษาด้านรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เพื่อเป็นสถาบันที่ท�าหน้าที่ผลิตบุคลากรด้านการบริหารราชการ

ในวันท่ี ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ จอมพล ป. พบิลูสงคราม ในระหว่างเยอืนกรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี 

ได้มีการลงนามในสัญญาฉบับที่ ๒ ว่าด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาแก่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยอินเดียนา คือ President Herman B.Wells 

ระบุเงินช่วยเหลือที่เพิ่มสูงกว่าสัญญาฉบับแรก คือ ๘๘๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ต้ังแต่ระหว่าง 

พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๐ โดยรัฐบาลไทยจะต้องจ่ายเงินสมทบด้วย ในทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอินเดียนา

จัดส่งศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยมาประจ�าที่ธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้บรรยาย รวมทั้งให้การฝึก

อบรมข้าราชการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ส่วนเงินช่วยเหลือได้น�ามาจัดต้ังห้องสมุดคณะ ส�านักวิจัย 

และจดัส่งข้าราชการไปฝึกอบรมทีม่หาวทิยาลยัอนิเดียนาประจ�าทกุปี ในเวลานัน้ ดร.มาลยั หวุานนัท์ 

มีบทบาทส�าคัญในการผลักดันการจัดตั้งคณะและวางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ให้เป็นระดับ

ปรญิญาโทใช้เวลาเรยีน ๒ ปี เนือ้หาหลกัสตูรเป็นแบบเดยีวกบัหลกัสตูรมหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิา 

เป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรป้อนระบบบริหารราชการที่ก�าลังเติบโตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

และยังเป็นการพัฒนาความร่วมมือสัมพันธ์ทางไมตรีกับสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้รายวิชาท่ีจัดการเรียน

การสอนปีแรก คือ หลักรัฐประศาสนศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย การบริหารงานบุคคล การจัดองค์การ 

วธิปีฏบิตังิาน การปกครองและการบริหารท้องถ่ินเปรียบเทียบ การบริหารสวสัดิการสังคม และปีทีส่อง

คือ วิชาเชิงสัมมนาในปัญหาการบริหารด้านต่าง ๆ และภาคสุดท้ายให้ผู้เรียนซึ่งเกือบทั้งหมดเป็น

ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ท�าการค้นคว้าและเขียนวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตาม ตามแผน

ด�าเนินงานนี้ จะได้มีการจัดหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นเป็นพื้นฐานในอนาคตเพื่อให้ศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกที่คณะตามล�าดับ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ ๒๕๓๕: ๑๗๔)

ส�าหรับการจัดหาอาจารย์ผู้สอน ส่วนหนึ่งเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก Department of 

Political Science and Government ทีส่่งมาจากมหาวทิยาลยัอนิเดียนา อกีส่วนหนึง่เป็นอาจารย์

ฝ่ายไทยซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องจัดหาเข้าเป็นผู้บรรยายร่วม เป็นการเรียนรู้ถ่ายทอด

วิชาการจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอินเดียนา เพื่อสร้างอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญไทยใน
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สาขาน้ีต่อไป โครงการนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอย่างมาก 

ท�าให้มีการโอนอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมายังคณะนี้ เช่น คณะเศรษฐศาสตร์และ

คณะสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น อาจารย์ผู ้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาที่ต่อมาได้สร้าง

ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองของไทย คือ William J. Siffin 

เจ้าของหนังสือเรื่อง “The Thai Bureaucracy: Institutional Change and Development” 

จัดพิมพ์ในปี ค.ศ. ๑๙๖๖ / พ.ศ. ๒๕๐๙ และยังมีงานเขียนเร่ือง “The Essential Characters 

of the Contemporary Bureaucracy” รวมอยูใ่นหนงัสอืเรือ่ง Modern Thai Politics: From Village 

to Nation, จัดพิมพ์ปี ค.ศ. ๑๙๗๖ / พ.ศ. ๒๕๑๙ งานทั้งสองชิ้นถือเป็นผลงานวิจัยด้านไทย

ศึกษายุคบุกเบิกระหว่างที่ Siffin เข้ามาสอนหนังสือที่ธรรมศาสตร์ (wikipedea.org/wiki/.William 

J. Siffin)

กระบวนการคัดสรรอาจารย์ผู้สอนฝ่ายไทย ยังเปิดกว้างส�าหรับผู้มีคุณสมบัติจากภายนอก 

อาจารย์อดลุในฐานะศษิย์เก่าธรรมศาสตร์ทีม่คีวามเป็นเลิศในการเรียน จบปริญญาเอกจากสหรัฐอเมริกา 

มปีระสบการณ์การท�างานในกองสหประชาชาต ิ และส�านกัทีป่รกึษากฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ 

เมื่อผนวกกับคุณวุฒิการศึกษาทั้งด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์การระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่าง

ประเทศ อาจารย์อดุลจึงนับว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ�า

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะใหม่ที่มีมาตรฐานการศึกษาในกรอบอุดมศึกษาแบบแผน

อเมริกันที่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยที่อาจารย์อดุลได้เรียนในสหรัฐอเมริกา

ในฐานะอาจารย์ผู้บรรยายประจ�าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ในช่วง พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๒ วิชา

ที่อาจารย์อดุลบรรยายคือ วิชาวิทยาว่าด้วยระเบียบวิธีการวิจัยชั้นปริญญาโท วิชาการบริหารงาน

กรรมกร (พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๐) วิชารัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารกิจการระหว่าง

ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๐๐) และท่านยงัได้เป็นผูร่้างโครงการฝึกอบรมข้าราชการ ซึง่คณะรฐัประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือก�าหนดนโยบายและได้รับแต่งต้ังตามมติ

คณะรัฐมนตรีให้เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝึกอบรมข้าราชการ ซ่ึงคณะ

รัฐประศาสนศาสตร์เป็นผู้ด�าเนินงาน นอกจากนั้นอาจารย์อดุลยังเป็นผู้บรรยายความรู้ด้านกฎหมาย

ระหว่างประเทศให้กับคณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ด้วย (ดูหจธ. (๑) มธ ๙ /๑๖)

ในระหว่างที่อาจารย์อดุลเป็นอาจารย์ประจ�าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์อยู่นั้น เกิดเหตุการณ์

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ น�าก�าลัง

ทหารยดึอ�านาจรฐับาลจอมพล ป. พบิลูสงคราม ท�าให้จอมพล ป. และพล.ต.อ. เผ่า ศรียานนท์ ล้ีภยัไป

ต่างประเทศ เหตกุารณ์น้ีมผีลกระทบต่อผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ท�าให้ต้องเปลีย่นอธกิารบด ีทว ี แรงข�า 

ได้เข้ารกัษาการอธกิารบดอียู ่ ๑ เดอืน จากนัน้ ศาสตราจารย์หลวงจ�ารญู เนติศาสตร์ ได้รบัต�าแหน่ง

อธิการบดี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ทั้งนี้ ฉัตร ศรียานนท์ ซ่ึงเป็นน้องชายพลต�ารวจเอก

เผ่า ศรียานนท์ ยังคงท�าหน้าที่เลขาธิการมหาวิทยาลัยอยู่ต่อมา
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ศาสตราจารย์รับเชิญที่ภาควิชารัฐกิจ มหาวิทยาลัยอินเดียนา

ขณะที่อาจารย์อดุลสอนหนังสือย่างข้ึนปีท่ี ๔ ด้วยบุคลิกภาพท่ีมีความโดดเด่นด้านความรู้

วิชาการสาขารัฐศาสตร์ กฎหมายและระเบียบบริหาร ที่ส�าคัญคือ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ยงัท�าให้อาจารย์มบีทบาทท�ากจิกรรมวชิาการอืน่ ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์กบัทัง้ภายในและนอกมหาวทิยาลยั 

เป็นต้นว่า แปลพระราชบัญญตัแิรงงาน พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นภาษาองักฤษ ให้แก่กรมประชาสงเคราะห์ 

กระทรวงมหาดไทย รวมถึงการจัดท�าโครงการฝึกอบรมข้าราชการ อันน่าจะเป็นท่ีประทับใจของ

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาที่มาประจ�าที่คณะ ท�าให้ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ อาจารย์

อดุลได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยอินเดียนาให้ไปปฏิบัติหน้าท่ี Visiting Professor of Government 

ท่ีภาควชิารฐักจิ (Department of Government) เป็นเวลา ๒ ปี คอื ในวาระ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๓ 

และจะต่อสัญญาอีกวาระใน พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๔ และในอนาคตอาจารย์อาจได้ต�าแหน่งอาจารย์

ประจ�าถาวรที ่Department of Government ของมหาวทิยาลัยแห่งนัน้ ระหว่างปฏบิติัหน้าทีส่อนที่

มหาวิทยาลัยอินเดียนาในภาคการศึกษาแรก พ.ศ. ๒๕๐๒ อาจารย์ได้สอนวิชากฎหมายระหว่าง

ประเทศและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ประสบการณ์สอนหนงัสอืทีม่หาวทิยาลยัอนิเดยีนา แม้จะ

เป็นเพียงชั่วเวลา ๑ ภาคการศึกษา แต่นับได้ว่าเป็นการต่อเติมประสบการณ์ทางการศึกษาใน

สหรฐัอเมรกิา ทัง้ในฐานะผูส้อนและในฐานะผู้เรียนในอดีตภายใต้บรรยากาศการศกึษาของมหาวทิยาลยั

ที่แตกต่างกันถึงสามแห่ง ประสบการณ์อันมีค่านี้น่าจะมีส่วนสร้างแรงบันดาลใจให้อาจารย์อดุลใน

เวลาต่อมา เมื่อมีโอกาสก้าวเข้ารับต�าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการผลักดันการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ให้มหาวิทยาลัย (หจธ. (๑) มธ ๙/๑๖)

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยอินเดียนา: College of Arts and Sciences และ

ภาควิชารฐักจิ (Department of Government) การท�าความรูจ้กัภาควชิารฐักจิ (Department 

of Government) แห่งมหาวทิยาลยัอนิเดียนา จะช่วยให้มองเหน็ประสบการณ์การสอนหนงัสอืของ

อาจารย์อดุลใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่น่าจะสัมพันธ์กับการวาดภาพอนาคตในการปรับปรุงโครงสร้าง

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัหลกัสตูรวชิาพืน้ฐานและการจดัตัง้คณะศิลปศาสตร์

Charles S. Hyneman ผูเ้ขยีนเรือ่ง “The Half Century of Political Science” ตพีมิพ์ใน 

The Review จดัพมิพ์โดย Indiana University Alumni Association of College of Arts and 

Sciences-Graduates Schools. (Charles S. Hyneman. ๑๙๖๔) บอกเล่าความเป็นมาของ

ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอินเดียนาว่าต้นก�าเนิดความคิดการจัดท�าหลักสูตรรัฐศาสตร์สมัยใหม่

หรือ Political Science อยู่ในราว ค.ศ. ๑๘๘๑-๑๘๘๒ / พ.ศ. ๒๔๒๔-๒๔๒๕ และจัดการเรียน

การสอนเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาประวัติศาสตร์ (Department of History) สังกัด College of 

Arts and Sciences แห่งมหาวิทยาลัยอินเดียนา ซึ่งใน ค.ศ. ๑๘๘๕ / พ.ศ. ๒๔๒๘ ได้เปลี่ยน

ชื่อภาควิชาเป็น Department of History and Political Science ต่อมาได้แยกภาควิชาออกมา

ต่างหากใน ค.ศ. ๑๙๑๔ / พ.ศ. ๒๔๕๗ จัดหลักสูตรด้านกฎหมายระหว่างประเทศ (International 

law) นโยบายสาธารณะ (Civil Polity) และรัฐกิจ (Government) อันเป็นหลักสูตรแกนกลางของ

ภาควิชาท่ีสร้างช่ือเสยีงและการยอมรบัในวงการอดุมศกึษาและรฐับาล ท�าให้ใน ค.ศ. ๑๙๓๓-๑๙๓๔ / 
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พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๗๗ ได้เปลี่ยนชื่อจากภาควิชารัฐศาสตร์ (Department of Political Science) 

มาเป็นภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือภาควิชารัฐกิจ (Department of Government)

ทศวรรษ ๑๙๓๐ / ๒๔๗๓ จึงนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สร้างความรุ ่งโรจน์ให้กับภาควิชาและ

มหาวิทยาลัยอินเดียนา โดยเฉพาะคณาจารย์ผู้ก่อต้ังหลักสูตรได้มีบทบาทส�าคัญในการเข้าไปพัฒนา

ระบบบริการ และรัฐกิจให้กับข้าราชการท้องถิ่นและหน่วยปกครองระดับรัฐ และมีส่วนร่วมจัดตั้ง

สถาบันวิจัยรัฐกิจชื่อ Bureau of Government Research Linton ในเขตบลูมมิงตัน อินเดียนา 

รวมถงึสถาบนั Institute for Public Service ซ่ึงต่อมาควบรวมกจิการ Bureau of Government 

Research เป็น Institute of Public Administration ใน ค.ศ. ๑๙๖๓ / พ.ศ. ๒๕๐๗

ประวัติของภาควิชารัฐกิจใน ค.ศ. ๑๙๕๕ / พ.ศ. ๒๔๙๘ จากบันทึกกิจกรรมส�าคัญของ

ภาควิชาและมหาวิทยาลัยอินเดียนาว่า ได้ท�างานประสานความร่วมมือกับรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา

สมยัประธานาธบิดทีรแูมน ในโครงการความช่วยเหลอืของรฐับาลสหรฐัอเมรกิาในด้านการพฒันาการ

ศึกษาและปรับปรุงระบบราชการให้กับประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศแรกที่

ประธานมหาวิทยาลัยได้ท�าสัญญาโครงการช่วยเหลือนี้ คือ รัฐบาลประเทศไทยและมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ขณะนั้นจอมพล ป. พิบูลสงคราม ท�าหน้าที่ทั้งนายกรัฐมนตรีและอธิการบดีของ

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในปีถัดมาภาควิชารัฐกิจแห่งมหาวิทยาลัยอินเดียนายังได้ท�าสัญญาโครงการ

แบบเดียวกันกับรัฐบาลประเทศอินโดนีเซียด้วย ตามข้อตกลงสัญญาโครงการ ภาควิชารัฐกิจของ

มหาวิทยาลัยอินเดียนา จะเข้าไปจัดการเรื่องการเรียนการสอนในระยะเร่ิมต้น ให้ค�าปรึกษาและ

ความช่วยเหลือด้านเทคนิคตามวาระเวลาในข้อสัญญาที่จะเป็นโครงการต่อเนื่อง เงื่อนไขสัญญาใน

กรณีของประเทศไทยยังระบุถึงการจัดโครงการฝึกอบรมให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทยท่ี

มหาวทิยาลยัอนิเดยีนาในสหรฐัอเมรกิาด้วย ทัง้นีส้�าหรบัอาจารย์อดลุกลบัได้รบัเชญิให้ไปสอนหนงัสอื

ที่มหาวิทยาลัยอินเดียนาในฐานะ “ศาสตราจารย์รับเชิญ” (Visiting Professor) นั้นถือเป็นกรณี

ยกเว้นอย่างมากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนไม่ใช่ผู้เรียน

บรรยากาศในมหาวทิยาลยัช่วงเวลาทีอ่าจารย์อดลุท�าการสอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ นัน้ มหาวทิยาลยั

อินเดียนาก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ให้ความส�าคัญไม่จ�ากัดเฉพาะการเรียนการสอน

เท่านั้น หากแต่ยังทุ่มเทพันธกิจการวิจัย โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านการวิจัย คณาจารย์ในภาควิชา

ได้ริเริ่มวิจัยโครงการภูมิภาคศึกษาในมิติการเปรียบเทียบการบริหารรัฐกิจ ปัญหาประชากรในเชิง

วัฒนธรรมและพฤติกรรมในสังคมยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ แหล่งทุนสนับสนุน

งานวิจัยแนวนี้ คือ มูลนิธิฟอร์ด (Ford Foundation) และมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockey Fellow 

Foundation) มีข้อสังเกตว่าลักษณะแนวการวิจัยแบบนี้มีอิทธิพลต่อการศึกษาวิจัยของอาจารย์อดุล

เองในภายหลังด้วยเช่นกัน

พ.ศ. ๒๕๐๒ ขณะอาจารย์อดลุสอนทีม่หาวทิยาลยัอนิเดยีนา มข้ีอสงัเกตด้านผูเ้รยีนว่าได้เพิม่

จ�านวนขึ้นอย่างมากจากช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถึงสามเท่าตัว ส่วนหนึ่งเป็นทหาร จี.ไอ. (G.I.) 

หรอืทหารเกณฑ์จากกองทัพสหรฐัอเมรกิา ทีไ่ด้รบัสทิธพิเิศษจากกฎหมาย G. I. Bill ปี ค.ศ.๑๙๔๔ / 

๒๔๘๗ ให้เงนิค่าใช้จ่ายเป็นเงนิทนุการศกึษา และค่าใช้จ่ายส่วนตวัระหว่างเรยีนมหาวทิยาลยั รวมถงึ

อาชีวศึกษา ทั้งนี้ผู้เรียนภาควิชารัฐกิจ มหาวิทยาลัยอินเดียนาส่วนหนึ่งก็เป็นทหารกลุ่มนี้เช่นกัน
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พบจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่รัฐอินเดียนา: 

จุดพลิกผันบนเส้นทางชีวิตอีกครั้ง

ขณะสอนหนังสืออยู่ท่ีมหาวิทยาลัยอินเดียนาได้เพียง ๑ ภาคการศึกษา มีเหตุการณ์ส�าคัญ

ทางการเมืองเกิดขึ้นในประเทศไทย นั่นคือ หลังเหตุการณ์รัฐประหาร พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐบาลพลเรือน

พจน์ สารสนิ ข้ึนด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรไีด้เพยีง ๓ เดือน กถ็กูคณะนายทหารยดึอ�านาจ ครัง้นัน้

จอมพลถนอมได้รับการสนับสนุนจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่

วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ส่วนจอมพลสฤษด์ิได้เดินทางมารับการผ่าตัดรักษาที่โรงพยาบาล

วอเตอร์รีด สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่จากปัญหาความไม่มีเสถียรภาพในคณะรัฐบาล 

จอมพลถนอมจึงส่งข่าวขอให้จอมพลสฤษดิ์ เดินทางกลับมารักษาสถานการณ์ วันที่ ๒๗ มิถุนายน 

ปีนั้นจอมพลสฤษดิ์จึงเดินทางกลับเมืองไทย หลังจัดการเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ระดับหนึ่ง เดือน

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ จอมพลสฤษด์ิได้เดินทางไปพักผ่อนทีป่ระเทศองักฤษ เมือ่สถานการณ์ภายใน

ประเทศไม่สงบ จอมพลสฤษด์ิ จึงเดินทางกลับมาพร้อมกับการเรียกประชุมคณะนายทหาร ด้วย

ความร่วมมือจากจอมพลถนอม นายกรัฐมนตรีขณะนั้น ท�าการปฏิวัติอีกครั้งในวันที่ ๒๐ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๑ ครัง้นีเ้ป็นการเริม่แผนการปรบัปรงุโครงสร้างระบบบรหิารประเทศครัง้ใหญ่ ทัง้ในด้าน

การเมืองและเศรษฐกิจ ภายใต้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านภัย

จากลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่กว่าจอมพลสฤษดิ์ รับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๐๒ ด้วยปัญหาสุขภาพ หลังจากด�ารงต�าแหน่งได้ เพียง ๑๓ วัน ก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดหลอด

เลอืดด�าท่ีโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า ท�าให้วนัที ่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๒ จงึได้เข้าปฏบิตัหิน้าที่

ราชการ ณ ท�าเนียบรัฐบาลเป็นคร้ังแรก และเป็นไปได้ว่า ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถนุายน 

พ.ศ. ๒๕๐๒ น้ีเอง ท่ีจอมพลสฤษดิ ์ได้เดนิทางไปสหรฐัอเมรกิาอกีครัง้ (ด ูทกัษ์ เฉลมิเตยีรณ ๒๕๔๘: 

(๒๓) และ ๔๓)

ช่วงเวลาดังกล่าวจากค�าสัมภาษณ์ของอาจารย์อดุล เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงพิมพ์ในนิตยสารกินรี

เล่าว่า ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกานี้เอง อาจารย์ได้พบกับจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

ขณะน�าอธิการบดีอินเดียนาหมายถึง ประธานหรือ President ของมหาวิทยาลัยอินเดียนา คือ 

Herman B.Well (๑๙๓๘-๑๙๖๘) เข้าพบนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ครั้งนั้นจอมพล

สฤษดิ์ ได้ยินเรื่องการเป็นอาจารย์ประจ�าของอาจารย์อดุลที่อินเดียนา ก็สั่งให้ ทส. พลโทเฉลิมชัย 

จารวุสัตร์ ให้จดชือ่อาจารย์ไว้ “บอกว่าเรือ่งอะไรเราจะให้เขามาเอาคนดขีองเราไป” ต่อมามหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยอินเดียนายับยั้งการต่อสัญญาของอาจารย์อดุลด้วยเหตุผลว่า

จะแต่งตัง้ให้อาจารย์อดลุด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารมหาวทิยาลยั เมือ่อาจารย์อดลุเดนิทางกลบัเมอืงไทย 

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการเลขาธิการมหาวิทยาลัย และได้ย้ายฉัตร 

ศรียานนท์ เลขาธิการก่อนหน้านี้ กลับยังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย หลังจากอาจารย์อดุล

ท�าหน้าที่รักษาการเลขาธิการมหาวิทยาลัยได้ ๑ ปี วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ อาจารย์อดุล

ก็ได้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
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เลขาธิการมหาวิทยาลัยถือเป็นต�าแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต�าแหน่งแรก

ของอาจารย์อดุล (พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๗) ในช่วงเวลานั้นถือเป็นต�าแหน่งท่ีมีบทบาทส�าคัญมากใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะที่จอมพลถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรีคือผู้ด�ารงต�าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๖) อาจารย์อดุลยังด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร

มหาวทิยาลยัต�าแหน่งอืน่ ๆ อกี กล่าวคอื คณบดคีณะศลิปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๗) รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๖) และรักษาการอธิการบดี (วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖-๓๐ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗) ในบรรดาต�าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ระบุนั้น ต�าแหน่งเลขาธิการ

มหาวิทยาลัยและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญที่สุดในเส้นทางชีวิตของ

อาจารย์อดุล

งานวิจัยประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ “ส�านักนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง” ให้

ข้อมูลการขึ้นด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของอาจารย์อดุลว่า การท�าหน้าที่

รักษาการเลขาธิการมหาวิทยาลัยอยู่ก่อนเป็นเวลา ๘ เดือนนั้น เพื่อรออัตราชั้นพิเศษ การได้รับ

ต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยได้รับความสนับสนุนจากอธิการบดีหลวงจ�ารูญ เนติศาสตร์และ

ดร.มาลยั หวุานนท์ คณบดคีณะรฐัประศาสนศาสตร์ ในการประชมุสภามหาวทิยาลยั เพือ่คดัเลอืก

อาจารย์ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยนั้นบรรจุเรื่องนี้อยู ่ในวาระพิเศษ เรื่องนายกสภา

มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และได้มีการก�าชับจากปลัดบัญชาการส�านักนายกรัฐมนตรี 

ด้วยว่า นายกรฐัมนตร ี จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต์ นายกสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ต้องการให้มกีาร

คัดเลือกเลขาธิการมหาวิทยาลัยคนใหม่ด้วยความรอบคอบ ครั้งนั้นมีรายชื่อข้าราชการมหาวิทยาลัย

ที่จะได้รับคัดเลือกถึง ๑๒ คน หากทว่าอาจารย์อดุลได้รับคะแนนเสียงเอกฉันท์จากสภามหาวิทยาลัย 

(ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ ๒๕๓๕: ๒๗๓-๒๗๕)

ในขณะท�าหน้าที่เลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์อดุลได้รับความไว้วางใจจาก

นายกรฐัมนตร ี จอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต์ ในฐานะนายกสภามหาวทิยาลยั ซ่ึงได้เข้าร่วมประชมุในวาระ

ส�าคัญ ๆ เสมอ ทั้งที่ตามปกติแล้วจอมพลสฤษดิ์จะมอบหมายให้จอมพลถนอม กิตติขจร รองนายก

รัฐมนตรีท�าหน้าที่แทน ใน พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๖ เมื่อจอมพลถนอม กิตติขจร ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี 

อาจารย์อดุลก็ยังสามารถน�าเสนอความคิดที่เป็นโครงการพัฒนาอันน�ามาสู่การเปลี่ยนแปลงระบบ

โครงสร้างทั้งหมดของมหาวิทยาลัย กลายเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่มีเกณฑ์มาตรฐานวิชาการด้วย

การใช้แบบอย่างจากมหาวิทยาลัยต้นแบบในสหรัฐอเมริกา รวมถึงสร้างความปรับเปล่ียนวัฒนธรรม

ความรู้ ความคิด และสัญลักษณ์ตัวแทนความหมายของความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมัยใหม่ 

โครงการที่ส�าคัญยิ่งยวดนั้นคือการประกาศใช้หลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ซึ่งจะได้กล่าวถึงใน

รายละเอียดในบทต่อไป
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ไม่เพียงแต่การบริหารวิชาการในมหาวิทยาลัย อาจารย์อดุลยังมีส่วนร่วมปรับปรุงวิชาการ

ระดับอุดมศึกษานอกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้อาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่อนุกรรมการพิจารณา

หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๘ 

รวมถึงการท�าหน้าท่ีกรรมการจัดต้ังมหาวิทยาลัยภาคใต้ ต่อมาคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ท่ีส�าคัญอาจารย์ยังมีส่วนร่วมจัดท�าหลักการปฏิรูปมหาวิทยาลัย อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูป

การศึกษาแห่งชาติ ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ ด้วยการท�าหน้าที่เป็นท่านหนึ่งใน

คณะกรรมการด�าเนินงานการพิจารณาร่างรายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล 

ในชุดอนุกรรมการประสานภายนอกของสภาการศึกษาแห่งชาติ และยังท�าหน้าที่ประธานกรรมการ

ด�าเนินงานพิจารณาเสนอโครงสร้างและระเบียบวิธีการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยในรูปที่เป็นอิสระ

จากระบบราชการ (หจธ. (๑) มธ ๙/๑๖๕)

ผู้บริหารวิชาการระดับสากล

อาจารย์อดุลยังก้าวเข้าสู่พ้ืนที่บริหารวิชาการในระดับสากล ในขณะด�ารงต�าแหน่งคณบดี

คณะศิลปศาสตร์อยู่นั้น องค์การสหประชาชาติมีแผนการจัดต้ังหน่วยงานวางแผนด้านก�าลังคนและ

การพัฒนาข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่ท�าการ 

อาจารย์อดุลจึงได้รับการติดต่อประสานผ่านรัฐบาลไทย ขณะนั้นจอมพลถนอม กิตติขจร เป็น 

นายกรัฐมนตรีได้ขอให้อาจารย์อดุลช่วยปฏิบัติงานในต�าแหน่งศาสตราจารย์ด้านการวางแผนสังคม

ในหน่วยงานทีเ่รยีกว่า Asian Institute for Economic Development and Social Planning ตัง้แต่ 

พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๒ ถือได้ว่าอาจารย์อดลุเป็นผูว้างรากฐานให้องค์กรระหว่างประเทศแห่งนี ้ และเป็น

ผลให้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๔ อาจารย์ได้น�าความรู้และประสบการณ์การท�างานไปปฏิบัติหน้าที่

อนุกรรมการศึกษาและพิจารณาร่างแผนแม่บทพัฒนาสังคมในแผนพัฒนาของสภาพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติอีกด้วย (หจธ. (๑) มธ ๙/๑๖)

โอนย้ายจากธรรมศาสตร์

ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ท�าหน้าที่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยต่อจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ “เสด็จในกรม” 

ซึ่งทรงขอลาออกจากต�าแหน่งด้วยอาการประชวรพระโรค อาจารย์อดุลได้กลับเข้ามาช่วยงานบริหาร

มหาวิทยาลัย ด้วยการรับการแต่งตั้งเป็นประธานหลักสูตรวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ในปีถัดมา 

พ.ศ. ๒๕๑๕ อาจารย์ยังได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จนเมื่อเกิดเหตุการณ์ 

๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักด์ิ ต้องลาออกจากการท�าหน้าที่อธิการบดี 

เพื่อรับต�าแน่งนายกรัฐมนตรี อาจารย์อดุลจึงได้เข้ามารักษาการอธิการบดี ในช่วงเวลา ๑๖ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๖ จนถึง ๓๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ทัง้นีใ้นวนัที ่๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ นัน้ อาจารย์อดลุ



30

ในฐานะรักษาการอธิการบดีและคณบดีอีก ๕ คณะได้ลาออกจากการเป็นผู้บริหาร เนื่องจากกรณี

ขัดแย้งระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับสภานักศึกษาและสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่องนักศึกษาขอเลื่อนการสอบปลายภาค เพื่อเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพวีรชน ๑๔ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๖ และในปลาย พ.ศ. ๒๕๑๗ นั้นเองอาจารย์อดุลได้โอนย้ายไปด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร (มารุต บุนนาคและคณะ ๒๕๔๗: ๒๗๐)

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยในความคิดของอาจารย์อดุล

อาจารย์อดุลได้เขียนงานวิชาการเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยไว้หลายมิติซึ่งสัมพันธ์กับการปฏิรูป

ธรรมศาสตร์ เพื่อให้การน�าเสนอความคิดเรื่องมหาวิทยาลัยของอาจารย์เป็นไปอย่างมีระบบ คงต้อง

เริ่มต้นจากการให้ความหมายและหลักการมหาวิทยาลัยตามความคิดของอาจารย์

นิยามและหลักการมหาวิทยาลัย อาจารย์อดุลให้ความหมายอุดมศึกษาที่เป็นการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยไว้ในบทปาฐกถาที่กล่าวถึงพระด�าริของสมเด็จพระบรมราชชนกเร่ือง “โครงการ

มหาวิทยาลัย” พ.ศ. ๒๔๗๑ ท่ีอาจารย์อ้างอิงให้เป็นต้นแบบความคิดที่น�ามาใช้จัดหลักสูตรพื้นฐาน

ศิลปศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๕๐๒

อุดมศึกษาในค�านิยามของสมเด็จพระบรมราชชนกที่อาจารย์อดุลอ้างถึงนั้นมี ๒ แบบ

แบบแรก ท�าการสอนวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ มคีวามมุง่หมายให้ผูเ้รยีนสามารถเหน็เหตุผล 

ต้นปลายของสิง่ต่าง ๆ เป็นความรูร้อบตวั ฝึกฝนให้เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้น�าราษฎรในด้านความคดิ 

การด�าเนินชีวิตและกิจการ เป็นผู้สามารถเสาะหาวิชามาให้เป็นประโยชน์แก่หมู่คณะ ท�าแต่ส่ิงดีงาม 

เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม

แบบท่ีสอง คือ การสอนอาชีพเป็นการฝึกฝนเยาวชนให้สามารถประกอบการท�ามาหากิน 

ทีต้่องมกีารตระเตรยีมโดยเฉพาะ เช่น แพทย์ ผูรู้ก้ฎหมาย พ่อค้า เป็นต้น (อดุล วเิชยีรเจรญิ ๒๕๓๓: ๕)

ในทัศนะของอาจารย์อดุล อุดมศึกษาแบบแรกนี้ มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัย เป็นสถานที่เสาะ

หาวิชาหรือเปิดโอกาสให้กุลบุตรได้เรียนวิชา เลี้ยงดูท�านุบ�ารุงนักปราชญ์ ผู้สามารถเสาะหาวิชา และ

ใช้คุณสมบัติอันนั้นมาสอนกุลบุตร สมกับพระด�าริสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “มหาวิทยาลัยเป็น

สมองต้นความคิดชาติ เป็นสถานที่เลี้ยงคนดีของชาติ” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๓๙: ๖)

ดังน้ันผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้จึงต้องได้รับการพิจารณาถึงพื้นความรู้ว่าเรียนได้ส�าเร็จและ

สามารถได้ประโยชน์จากการศึกษานั้น ส่งผลให้ประเทศชาติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ คุณธรรมและยัง

ประโยชน์กับราชการและท้องถิ่น (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๓๙: ๖-๗) มหาวิทยาลัยเอง จึงต้องมีปรัชญา

หรืออุดมคติในการสร้างคนให้มีความรอบรู้กว้างขวาง มีวิจารณญาณ มีทัศนคติกว้างไกล เป็นคนดี 

และมีประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นผู้น�าได้ มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติ

การสร้างคนแบบนี้ จะต้องจัดการศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์นั่นเอง

ในการแสดงปาฐกถาใน พ.ศ. ๒๕๓๗ นั้น อาจารย์อดุลยืนยันว่าตัวท่านได้รับแรงบันดาลใจ

จากรายงานการศกึษามหาวทิยาลยัใน พ.ศ. ๒๔๗๑ ของสมเด็จพระบรมราชชนกและน้อมน�าพระด�าริ

จากสาระรายงานไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า



31

“ปาฐกต้องขอน้อมเกล้าร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับประโยชน์ โดยส่วนตัว 

จากที่ได้น�าแนวพระราชด�าริในเรื่องต่าง ๆ (จากบันทึก “การตั้งมหาวิทยาลัย” และ 

“โครงการมหาวิทยาลัย” ที่ทรงน�าเสนอรัชกาลที่ ๗ ใน พ.ศ. ๒๔๗๑) ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ในระหว่างรับราชการในหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยและในการสอน โดยเฉพาะในเรื่องการปฏิรูป

มหาวิทยาลัย...ผลักดันให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก้าวเข้าสู่แนวทางตามความมุ่งหมาย 

และปรัชญาการศึกษาที่อยู่ในพระราชด�าริของสมเด็จพระบรมราชชนก โดยจัดตั้ง 

คณะศิลปศาสตร์เพื่อด�าเนินการสอนและการจัดหลักสูตรตามอุดมการณ์พระราชด�าริ

(อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๓๙: ๑๑-๑๒)

แต่กม็ข้ีอสงัเกตว่าใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ช่วงเวลาทีอ่าจารย์เสนอรายงานการจดัต้ังคณะศลิปศาสตร์

ต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย และใน พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงมีการใช้หลักสูตรนี้นั้น อาจารย์ไม่ได้เอ่ยถึง

บันทึกเรื่องมหาวิทยาลัยของพระองค์ด้วยอ้างว่าเป็นเพราะ “ปาฐกเองได้เจตนาละเว้นไม่อ้างถึง

พระราชด�าริของพระองค์เลย เพื่อมิให้การต่อต้านการวิพากษ์วิจารณ์รอบด้านซึ่งมีอยู่มากในขณะนั้น 

จะบังเกิดผลกระทบถึงพระองค์ท่าน ปาฐกประสงค์ท่ีจะให้ปัญหาเร่ืองการศึกษา อุดมการณ์ของ

มหาวิทยาลัยควรจะเป็นอย่างไรนั้น ได้มีการวินิจฉัยโดยเนื้อหาสาระและแนวความคิดอันเป็นปรัชญา

นั้นเอง แทนที่จะไปอาศัยพระบารมีของพระองค์ท่านมาสนับสนุน” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๓๙: ๑๒)

ค�ากล่าวนี้ แสดงถึงความพยายามของอาจารย์อดุลในการเชื่อมโยงกิจกรรมที่สร้างความ

เปลี่ยนแปลงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สอดคล้องกับแนวพระด�าริของสมเด็จพระบรมราชชนก 

เพื่อถวายเป็นพระเกียรติยศ ท้ังนี้หลักสูตรวิชาพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน 

พ.ศ. ๒๕๐๕ อาจมีเค้าโครงแนวเดียวกับหลักสูตร “ศิลปวิทยาศาสตร์” ที่ปรากฏในบันทึกของ

พระองค์อยู่บ้าง แต่ในท้ายที่สุด โดยข้อเท็จจริงแล้ว การจัดต้ังคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัใน พ.ศ. ๒๔๗๑ นัน้ หลกัฐานประวติัศาสตร์ระบชุดัเจนว่า “เป็นคณะส�าหรบั

เตรยีมแพทย์และเตรยีมวศิวกรรมศาสตร์” (ดูรายละเอยีดใน ฉลอง สุนทราวาณชิย์ ๒๕๒๙: ๙๗, ๑๐๗ 

และ ๒๕๓๐: ๗๓) 

แนวคิดหลักสูตรพื้นฐานศิลปศาสตร์: ที่มา เป้าหมายและคุณค่า

ต้นแบบความคิดวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ของอาจารย์อดุลปรากฏในงานเขียน “Specialism 

or Liberalism” ใน พ.ศ. ๒๕๐๓ เมื่อได้มีการขออนุมัติหลักการใช้หลักสูตรวิชาพ้ืนฐานศิลปศาสตร์

ในมหาวิทยาลัยแล้ว เรื่องนี้เป็นงานเขียนที่ได้รับอิทธิพลกระแสความคิดเรียกร้องให้มีการทบทวน

และฟื้นฟูการจัดการเรียนการสอนวิชา Liberal Arts ในมหาวิทยาลัยทางโลกตะวันตก กล่าวคือ 

ย้อนหลังตั้งแต่กลาง พ.ศ. ๒๔๙๘ สังคมมหาวิทยาลัยในโลกตะวันตกกลุ่ม Chancellor และ Vice 

Chanceller ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก จัดการประชุมที่กรุงเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร มีประเด็น
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ส�าคัญในการอภิปรายคือ “The Balance Between Specialization and General Culture” 

ซึ่งอภิปรายเรื่องดุลยภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นความช�านาญเฉพาะด้านกับความรอบรู้

ค�าถามในหมู่มหาวิทยาลัยในโลกตะวันตกเวลานั้น สังคมตะวันตกได้พัฒนาระบบอุตสาหกรรม

ไปอย่างรวดเร็ว ได้สร้างปัญหาไม่เพียงแต่เรื่องความขัดแย้งจนเกิดสงครามโลก หากแต่ยังมีปัญหาว่า

จะอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันยาวนาน รวมถึงรากฐานระบบการศึกษาแบบประเพณีที่

อยู่ในมหาวิทยาลัยไว้ได้อย่างไร ระบบอุตสาหกรรมที่ก�าลังท�าให้เป็นสังคมสมัยใหม่มุ่งเน้นการศึกษา

เฉพาะทาง ทีป่ระชมุมหาวทิยาลยัครัง้นัน้อภปิรายถกเถยีงกนัถงึแนวทางการจดัหลกัสตูร Liberal Arts 

ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ความรู้ทางวิชาชีพหรือเทคโนโลยี

ทั้งนี้อาจารย์อดุลอธิบายที่มาของหลักสูตร Liberal Arts ที่ถือก�าเนิดในสังคมตะวันตกว่า

“ที่มาของการศึกษาหลักสูตรทาง Liberal Arts ถือก�าเนิดขึ้นในยุคสังคมทาสในสมัยกรีกที ่

กรุงเอเธนส์ สังคมที่นั่นมีการแบ่งแยกชนชั้น แตกต่างกันเป็น ๒ ชนชั้น คือ พวกเสรีชนกับพวกทาส

การให้การศึกษาหรือฝึกฝนทาส เป็นความรู้เฉพาะด้านที่เป็นทักษะฝีมือและการใช้แรงงาน 

เพราะพวกเขาต้องมีอาชีพเฉพาะทาง ต้องท�างานที่ต�่าต้อยกว่า ขณะที่ชนชั้นเสรีชนนั้น 

นอกจากการเป็นผู้ปกครองแล้ว หากยังเป็นชนชั้นที่มีเวลาว่าง จึงสามารถศึกษาวิชาการ 

ด้าน Liberal Arts ที่ไม่มีคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอย การศึกษาของเสรีชนเป็นเรื่องวัฒนธรรม 

ไม่ได้เป็นความรู้เฉพาะทางหรือวิชาชีพ ความรู้ด้าน Liberal Arts มีเป้าหมายในการพัฒนา 

วุฒิภาวะ ความมีเหตุผล ความสามารถในการบูรณาการ สร้างความมีวัฒนธรรมที่เป็นความเข้าใจ 

ตัวตนภายในและสังคมภายนอก ทั้งนี้การสร้างความมีเหตุผลในตัว เกิดขึ้นได้จาก 

การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความมีรสนิยมหรือวัฒนธรรมด้วยวิชาคลาสสิค ภาษากรีก 

และละติน รวมถึงวาทวิทยา (rhetoric) ซึ่งเป็นการฝึกพูดหรือใช้วาทศิลป์ปลูกฝังอุดมการณ ์

และอุดมคติด้วยหลักศาสนาคริสต์ ดังนั้นในสังคมกรีก เสรีชนที่มีเวลาว่างและได้รับ 

การศึกษาแบบ Liberal Arts จึงสามารถท�าตัวให้แสดงออกถึงกิจวัตรประจ�าวัน 

ที่เป็นความดีงามของชีวิต เมื่อมรดกการศึกษาแบบ Liberal Arts สืบทอดถึงยุคต่อมา 

จึงได้ท�าหน้าที่สร้างความเป็นชนชั้นน�าให้กับสังคม” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๔๑)

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยในโลกตะวันตกเริ่มมีทิศทางปรับเปลี่ยนการจัดหลักสูตรการสอน

แบบ Liberal Arts มาเป็นการศกึษาวชิาชพีเฉพาะทาง ด้วยเหตุจากความเจรญิทางด้านวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีท�าให้ต้องการคนและความรูเ้ฉพาะทาง เพือ่สร้างหมอ นกักฎหมาย ช่างวศิวกร และ

ภาวะเศรษฐกิจสังคม ยังเรียกร้องให้มีการแข่งขันเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขา โดยก�าหนดให้ความเป็นเลิศเฉพาะทางเป็นเป้าหมายความส�าเร็จของชีวิต เช่นนี้ย่อม

ท�าให้ความส�าคัญของ Liberal Arts ถูกลดทอนลงตามล�าดับ
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ความเป็นเฉพาะทางได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงมหาวิทยาลัยตะวันตกในเวลานั้น 

(ต้นทศวรรษ ๒๕๐๐) ว่าได้ท�าให้มหาวทิยาลยัรุน่ใหม่ไม่มคีวามเป็นมหาวทิยาลยั เพราะเป็นการสร้าง

ความรู้แคบและตื้นเขิน ไม่สามารถพัฒนาตนเองให้มีเหตุมีผลหรือวิพากษ์วิจารณ์ได้ และในอนาคต

ผู้เรียนมหาวิทยาลัยก็จะเป็นเพียง “หุ่นยนต์” ทางออกของท่ีประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยยุคนั้น คือ 

แม้จ�าเป็นต้องจดัการศกึษาแบบเฉพาะทาง กจ็�าเป็นต้องมหีลกัสตูรวชิา Liberal Arts ด้วยการจดัการ

เรียนการสอนเป็นวิชาทั่วไป (General Education) เพื่อป้องกันแนวคิดแบบเฉพาะทางในหมู่ผู้เรียน 

ซึ่งนิยมการตัดตอนความรู้ออกเฉพาะส่วน ด้วยเหตุผลตามหลักการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ 

แม้จะเป็นผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางกต้็องมบีคุลิกภาพของพลเมอืงท่ีมเีหตุผล รู้จักคดิ ส่ือสาร รูจ้กัแยกแยะ 

วินิจฉัย รู้จักวิธีด�าเนินชีวิตอย่างมีวัฒนธรรมและใช้ชีวิตดีงามตามแบบผู้มีการศึกษา และที่ส�าคัญ

การด�ารงชีวิตในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดงันัน้ ผูค้นในสงัคมประชาธปิไตยต้องสามารถปกครองตนเองได้ และมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบชมุชนตวัเอง 

พวกเขาจงึควรได้รบัการฝึกฝนให้เป็นคนทีม่องรอบด้านอย่างกว้างขวาง ซึง่วชิา Liberal Arts สามารถ

สร้างคุณสมบัตินั้นได้

ในข้อเขียนน้ีอาจารย์อดุลได้กลับมาตั้งค�าถามกับประเทศไทยและอาจเจาะจงที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ขณะนัน้ ซึง่ในอกีสองปีต่อมาได้ประกาศใช้หลกัสตูรพืน้ฐานศลิปศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ ว่า

“...ในประเทศก�าลังพัฒนาในเอเชียและอีกหลายภาคส่วนในโลกที่ยังต้องการ 

ความเป็นเลิศด้านความรู้เฉพาะทางในสาขาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และ 

นักเทคโนโลยี ในทุกวันนี้ใส่ใจ มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี เนื่องจากประเทศเหล่านี้ พยายามที่จะตามให้ทันประเทศตะวันตก 

ให้ได้อย่างรวดเร็ว จึงกลายเป็นแรงกระตุ้นให้มีการผลิตนักเฉพาะทางหรือนักเทคโนโลย ี

โดยเรียกร้องให้จัดการศึกษาแบบเร่งรัดในสาขาวิชาชีพเฉพาะ เลยพูดได้ว่าเป้าหมาย 

การศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ การเตรียมนักศึกษาให้มีอนาคตในสายวิชาชีพ 

และท�าให้มหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทในการฝึกฝนนักเฉพาะทาง ในขณะท่ี 

ประเทศพัฒนาเจริญแล้ว แนวโน้มความต้องการการศึกษาแบบ Liberal Arts นั้น 

ด�าเนินควบคู่ไปกับการเรียนรู้ความเป็นวิชาชีพที่เข้มข้น”

(อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๔๑: ๙๖)

ในบทความ “Specialism or Liberalism” อาจารย์อดลุจงึพยายามโน้มน้าวให้สงัคมมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยตระหนักถึงบทเรียนจากมหาวิทยาลัยในโลกตะวันตกท่ีด�าเนินงานผิดพลาด มุ่งจัด

หลักสูตรเฉพาะทางมากเกินไป เนื่องจากถูกครอบง�าความเชื่อเรื่อง “ลัทธิเฉพาะทาง” ซึ่งอาจารย์

อดุลเองมีความเห็นว่า
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“การน�าเอาความสมดุลระหว่างการท�าให้เป็นเฉพาะทางกับการศึกษา 
วิชา Liberal Arts มาใช้แก้ปัญหาวิกฤตสังคมได้ข้าพเจ้า (อดุล) ยังยึดมั่นว่าการศึกษา 
เฉพาะทางและการศึกษาด้าน Liberal จะสามารถด�าเนินไปด้วยกันได้ ผู้เขียนที่ได้รับ 
การศึกษาทั้งสองทางจะไม่แยกความรู ้สองแบบออกจากกัน และไม่ควรคิดว่า 

การศึกษาทั้งสองแบบควรแยกออกจากกันอย่างแตกต่างกัน มหาวิทยาลัยควรมีหน้าที่ 
ฝึกฝนผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในสาขาเฉพาะทางที่เขาเลือก เช่นเดียวกับที่ต้องฝึกฝน 

ให้พวกเขาเป็นผู้มีวุฒิภาวะ มีความสามารถเชิงบูรณาการ มีความรอบรู้และ 

มีวัฒนธรรม (a cultured person)” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๔๑: ๙๖)

ทัง้นีอ้าจารย์อดลุตัง้ข้อสงัเกตว่ามหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ได้น�า
หลักความส�าคัญระบบการศึกษาเฉพาะทาง ยกเว้นสองประเทศ คือ ประเทศญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ 
ที่มีการสร้างสมดุลการศึกษาแบบเฉพาะทางกับด้าน Liberal Arts (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๔๑: ๙๖)

ส่วนกรณปีระเทศไทยอาจารย์อดลุ ตัง้ข้อสังเกตว่า “เคยมแีนวโน้มเข้มข้นในการสร้างความเป็น
เฉพาะทาง ด้วยเหตุผลท่ีโต้แย้งกัน (น่าจะเป็นทศวรรษ ๒๔๘๐-๒๔๙๐) ว่า ส�าหรับผู้ที่เข้าเรียน 
มหาวิทยาลัยได้ ต้องถือว่าพวกเขาได้รับการศึกษาวิชาทั่วไป (General Education) ในชั้น
มัธยมปลายแล้ว (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๔๑: ๙๖) ประเด็นนี้ อาจารย์อดุลแสดงความไม่เห็นด้วย 

กับนโยบายครั้งนั้นของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดังความเห็นที่ให้ไว้ในบทความว่า

“แต่ในความเห็นข้าพเจ้า ข้อสมมติฐานดังกล่าวไม่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาชั้นเรียนใด 

การศึกษาวิชาทั่วไปในระดับมหาวิทยาลัยก็ยังคงต้องเป็นวิชาทั่วไปที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป 

กว่าที่เรียนในโรงเรียน” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๔๑: ๙๗)

และในบทความนี้ ซึ่งเขียนใน พ.ศ. ๒๕๐๓ นั้น อาจารย์อดุลได้น�าเสนอให้เห็นว่า ก�าลังจะมี
การจดัการเรยีนการสอนวชิาการศกึษาท่ัวไปขึน้ในมหาวทิยาลยัโดยเฉพาะจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยัว่า

“แต่ก็เป็นความโชคดีที่ปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นของกระบวนการการศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยที่มีเสรีภาพในประเทศนี้ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาในคณะอักษรศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็ดูมีความเป็นไปได้ที่จะให้ผู้เรียนเรียน

วิชาการศึกษาทั่วไป ในชั้นเรียนปีที่ ๒ ผู้เรียนอักษรศาสตร์ ต้องเรียนวิชาในสายวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
และผู้เรียนวิทย์ก็สามารถเลือกเรียนวิชาทั่วไปหลากหลายวิชา เป็นต้นว่า ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน 

ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์และจิตวิทยา” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๔๑: ๙๗)
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ความข้างต้นมีข้อสังเกตว่าแท้จริงแล้วคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๑ เพ่ือจัดหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานทั่วไปให้กับคณะแพทยศาสตร์

และวิศวกรรมศาสตร์อยู่ก่อนแล้ว หลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ท่ีอาจารย์อดุล

ต้องการโน้มน้าวช้ีแจงประชาคมธรรมศาสตร์ ให้ทราบถงึลกัษณะวชิาและคณุค่าโดยสงัเขป ดงัปรากฏ

ในข้อเขียนที่ว่า

“...ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระบบใหม่ (หลักสูตรทั่วไปศิลปศาสตร์) ได้ถูกน�าเข้ามาใช ้

ตั้งแต่ ค.ศ. ๑๙๖๑ (พ.ศ. ๒๕๐๓ / ๒๕๐๔) ระบุให้ผู้เรียนธรรมศาสตร์ทั้งหมดต้องเรียน 

หลักสูตรวิชาพื้นฐานในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ 

ก่อนท่ีพวกเขาจะเลือกเรียนสาขาวิชาเฉพาะทาง หลักสูตรทั่วไปได้รับการออกแบบ 

ให้ผู้เรียนไม่เพียงแต่มีความรู้ทั่วไปในระดับที่สามารถน�าไปใช้ต่อยอดการศึกษาเฉพาะทางได ้

แต่มันยังสามารถท�าให้ผู้เรียนเฉพาะทางพัฒนาศักยภาพเต็มที่ในฐานะผู้มีการศึกษา 

ที่ถึงพร้อมด้านวุฒิภาวะ สามารถบูรณาการและเป็นคน ซึ่งเปี่ยมด้วยวัฒนธรรม สาระวิชา 

ท่ีบรรจไุว้ในหลกัสตูรพืน้ฐาน (Survey Courses) นัน้ ผูเ้รยีนอาจลมืเลอืนเนือ้หาหลงัเรยีนจบ 

แต่สิ่งที่ยังคงติดตัวไปตลอดชีวิตคือ ทัศนคติและวิธีคิดที่รายวิชาเหล่านั้นได้ปลูกฝังให้”

(อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๔๑: ๙๗)

อาจารย์อดุลตั้งความหวังไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนหลักสูตรนี้จะเป็น “ความหวังของ

พวกเราว่า ผู้ท่ีได้ผ่านการศึกษาที่ผนวกความรู้ทักษะทั้งด้านวิชาทั่วไปและเฉพาะทาง จะกลายเป็น

คนที่มีความเป็นเลิศในสายอาชีพของพวกเขา ขณะเดียวกันก็ยังด�ารงตนเป็นบุคคลผู้ท�าคุณประโยชน์ 

เป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๔๑: ๙๗)

อาจารย์อดุลยังหวังให้ผู ้เรียนและส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะผู้ที่เรียน

หลักสูตรวิชาพื้นฐาน Liberal Arts มีฐานะและคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นกลุ ่มคนที่เรียกว่า 

“ปัญญาชน” และ “ชนชั้นน�าทางปัญญา” ของสังคมไทยได้ด้วย

ปัญญาชน จากงานเขยีนของอาจารย์อดุล “The Role of the Intellectuals in Developing 

Country อาจารย์นิยาม “ปัญญาชน” ว่ามีความหมายแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและยุคสมัยว่า 

ในสังคมท่ีพัฒนาแล้ว ปัญญาชนหรือ Intellectuals เป็นชนชั้นหนึ่ง ที่มีบทบาทในการตอบสนอง

ความต้องการสร้างความเจริญให้กับประเทศตามความสามารถ ตามก�าลัง ตามความคิดและฐานะใน

สังคม ตามการศึกษาและความรู้วิชาชีพ ในสังคมรัสเซีย ปัญญาชนเป็นสมาชิกชนชั้นหนึ่งที่เรียกว่า

อินเทลลิเจ็นเซีย (Intelligentsia) เป็นกลุ่มคนหัวก้าวหน้าท่ีใกล้กับค�าว่า “ปฏิวัติ” ในอังกฤษปัญญา

ชนถอืเป็นพวกปีกซ้ายทางความคดิ ชอบล้มล้างเป็นคนนอกรตี สงัคมส่วนใหญ่ไม่ยอมรบั อย่างไรก็ตาม

ในสังคมพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา เป็นพวกยึดถือเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความก้าวหน้า
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ส�าหรบัอาจารย์อดลุเองเหน็ว่า “ปัญญาชน” หมายถงึ “ผูไ้ด้รบัการศกึษาด ีเป็นผูรู้ ้นกัวทิยาศาสตร์ 

นักอักษรศาสตร์ ศิลปิน นักสื่อสารมวลชน ศาสตราจารย์ นักกฎหมาย ข้าราชการที่ได้รับการศึกษาสูง 

นักบริหารและนักการเมือง คนเหล่านี้มีลักษณะเป็นชนชั้นเฉพาะกลุ่ม อันมาจากการได้รับการศึกษา

สูง พวกเขาต้องใช้ภูมิปัญญาตัวเองในการหาเลี้ยงชีพและมักมีฐานะทางสังคมใกล้เคียงกัน”

ในฐานะท่ีเป็นกลุ่มคนท่ีเป็นผู้สร้างความเจริญก้าวหน้า จึงเป็นที่คาดหวังว่าปัญญาชนซึ่งเป็น

ชนชัน้สงูต้องได้รบัการฝึกฝนทางศลีธรรมและเป็นผูย้นืหยดัต่อความจรงิ มคีวามรกัและภมูใิจต่อการใช้

ปัญญา อเุบกขา ยดึมัน่ในหลกัมนษุยธรรมและสนัตสิขุ ทัง้นีอ้าจารย์อดลุมองเหน็ว่าปัญญาชนส่วนใหญ่

ในโลกปัจจุบัน มักแสดงบทบาทการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองและผู้โฆษณาลัทธิความเชื่อที่สร้าง

ความขดัแย้ง เกลยีดชงั จนน�ามาสูภ่าวะสงคราม เป็นผลให้ปัญญาชนในประเทศพฒันาแล้ว หนักลบั

มายึดมั่นอุดมคติยุคกรีกที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม อันเป็นลักษณะปัญญาชนรุ่นเก่าท่ีมีรากฐานมาจาก

หลกัการศาสนา ในขณะทีปั่ญญาชนสมยัใหม่ ซึง่ได้รบัการศกึษาสมยัใหม่ในสถาบนัอดุมศกึษาตะวนัตก

เป็นผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะ มีบุคลิกภาพและรสนิยมแบบประสบการณ์นิยม เป็นนัก

ปฏิบัตินิยม มีจิตใจเปิดกว้าง เห็นความส�าคัญและคุณค่าความเป็นปัจเจกชน แสวงหาความจริง

แบบใหม่ ต่อต้านความคิดปัญญาชนรุ ่นเก่าแบบจารีตนิยม ซึ่งพวกเขาเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระ 

อาจารย์อดุลยังเห็นปัญญาชนรุ่นใหม่วางตัวเหนือกว่าปัญญาชนรุ่นเก่าหรือแม้แต่ปัญญาชนพื้นเมือง 

พวกเขามุ่งแสวงหาภาวะสมัยใหม่และการท�าสังคมให้เป็นอุตสาหกรรม ในกรณีปัญญาชนสมัยใหม่

ของไทยส่วนใหญ่ในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๐๐ นั้น มีบทบาทร่วมในการพัฒนาและบริหารประเทศ 

ส่วนใหญ่ยังท�างานอยู่กับภาคราชการมากกว่าเอกชน ซึ่งอาจารย์เห็นว่าในการพัฒนาประเทศไทย 

ยังมีความต้องการปัญญาชนให้กระจายไปอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน

อีกเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาขาดแคลนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความต้องการนี้น�ามาสู่ประเด็นเรื่องการจัดการศึกษา ซึ่งอาจารย์อดุลเห็นว่าแม้ภาวะสังคม

ทั่วโลกต้องการผู้เรียนที่มีความรู้สายวิชาชีพ แต่การศึกษาในตะวันตกได้หันกลับมาก�าหนดทิศทาง

การศึกษา “ให้เป็นเรื่องของการพัฒนาวุฒิภาวะ ผู้มีความคิดเชิงบูรณาการที่เต็มไปด้วยความเข้าใจ

ตัวเอง เข้าใจพื้นที่ตัวตนในสังคม การศึกษาแบบนี้จะท�าได้ก็ต่อเมื่อเป็นการศึกษาแบบ Liberal 

ความสามารถในการใช้บูรณาการสิง่ต่าง ๆ ได้ดี มวีฒันธรรมและการมองปัญหารอบด้าน การจดัการ

ศึกษาร่วมกันทั้งสองหลักสูตรไม่ควรแบ่งแยก ควรเป็นเอกภาพ”

ดังนั้น ผู้เรียนจึงควรต้องเรียนหลักสูตรวิชาทั่วไปในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และไม่ควรจ�ากัดการเรียนวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขาวิชาชีพที่ผู้เรียนจะเลือก 

เรียนต่อในชั้นสูงข้ึน ท้ังนี้วิชาพื้นฐานท่ัวไป จะช่วยเสริมทักษะที่เป็นศักยภาพผู้เรียน พวกเขาอาจ

ลืมเนือ้หา แต่บุคลกิและรสนิยมท่ีปลกูฝังในตวัผูเ้รยีนจะยงัคงตดิตวัเขาไปตลอดกาล ท�าให้เขาด�ารงตน

เป็นคนดีรับผิดชอบต่อสังคม สร้างประโยชน์ให้ส่วนรวม ควบคู่กับทักษะอาชีพ ด้วยคุณสมบัติเช่นนี้

พวกเขาก็จะเป็นปัญญาชน ที่มีความพร้อมในการขึ้นมาท�าหน้าที่ผู้น�าในสังคมไทยได้ต่อไป

ผูน้�า อาจารย์อดลุนยิามความหมาย “ผูน้�า” ในงานเขยีนเรือ่ง “นสิตินกัศกึษากบัการเป็นผูน้�า” 

ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยความหมายแตกต่างกันตามทฤษฎีการวิเคราะห์ คือ จิตวิทยา สังคมวิทยา และ

รฐัศาสตร์ กล่าวคอื ผูน้�าในความหมายทางจติวทิยา คอื ผู้ท่ีใช้จิตวทิยาชกัจูงกลุ่มคนท่ีมคีวามคดิ ร่วมกัน
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ในเชิงคุณธรรมและอุดมการณ์ให้ร่วมกันด�าเนินกิจกรรมกลุ่ม โดยปราศจากการใช้ก�าลังหรืออ�านาจ

เหนือกว่าบังคับให้ท�า หากเป็นการสร้างความยอมรับให้กระท�าการร่วมกันอย่างสมัครใจ

ส่วนความหมายในเชิงวิเคราะห์ทางสังคมวิทยานั้น อาจารย์อดุลอ้างอิงทฤษฎี Max Webber 

ที่นิยามความหมายผู้น�าให้เป็นเร่ืองการใช้อ�านาจเหนือกว่าท่ีอาจมาจากฐานะต�าแหน่งบัญชาการ

สูงกว่าผู้อื่นให้ต้องท�าตามและยังเป็นการกระท�าที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมและสมาชิกกลุ่ม 

ผู้น�าจึงต้องมีคุณลักษณะพิเศษสามารถชักจูงผู้อื่นให้กระท�าการ ท่ามกลางความขัดแย้งของสังคมที่

เกดิจากความเห็นต่างและต่างฝ่ายต่างช่วงชงิอ�านาจกนั เพือ่สร้างภาวะดลุแห่งอ�านาจ คณุสมบตัพิเิศษ

ของความเป็นผู้น�าแบบนี้ ต้องมีพรสวรรค์และคุณวุฒิสูงกว่าจนสามารถครอบง�าให้ผู้อื่นคล้อยตาม 

อ�านาจลกัษณะนี ้ อาจเกดิจากบารมใีนตวัผูน้�าเองหรอืเป็นอ�านาจทีไ่ด้มาจากการสบืทอดต�าแหน่งด้วย

จารตีประเพณี รวมถึงการด�ารงฐานะต�าแหน่งทางการทีส่งูกว่า ซึง่ภาวะความเป็นผูน้�ากบัการเป็นผู้น�า

โดยต�าแหน่งที่สูงกว่าจึงอาจอยู่ร่วมกันได้ และอาจารย์อดุลเห็นว่าสังคมปัจจุบันนั้น การเป็นผู้น�าเป็น

เรื่องความต้องการร่วมกันของฝูงชนด้วย ผู้น�าและผู้ตามจึงต้องมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน

ด้วยเหตท่ีุสงัคมปัจจบุนัรวมถงึสงัคมไทยมคีวามเติบโตซับซ้อนมากขึน้ วธิกีารได้มาซึง่ผูน้�าไม่ว่า

จะเป็นผู้น�ากลุ่มหรือหรือผู้น�าสถาบันในสังคม สังคมได้คัดเลือกบุคคลที่ไม่ได้มาจากครอบครัวหรือ

วงศ์ตระกูลที่เคยเป็นผู้น�ามาก่อน หรือเป็นเครือข่ายผู้ใหญ่ในวงราชการ หากต้องคัดสรรบุคคลจาก

คนทีม่คีวามสามารถ มกีารแสดงออกถงึคณุธรรม มแีนวคดิและการปฏบิตัเิป็นแบบอย่าง คุณสมบัติ

ของผู้น�าต้องแสดงออกด้วยความเฉลียวฉลาด รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์

ของกลุ่มสมาชิกและสังคมได้ดี รวมถึงการมีบุคลิกภาพชอบคบค้าสมาคม เข้ากับผู้อื่นได้พอควรไม่ใช่

เป็นคนเกบ็ตวั ขณะเดยีวกนักเ็ป็นคนอนรัุกษ์จารีตประเพณขีองสังคม และรู้จักใส่ใจผู้อืน่ด้วย คณุสมบตัิ

ผู้น�าจึงไม่ใช่เรื่อง “พรสวรรค์” อย่างเดียว หากยังเกิดจาก การบ่มเพาะ ปลูกฝังและขัดเกลาจาก

ครอบครวัท่ีให้การเลีย้งด ู การอบรมสัง่สอนจากโรงเรยีน จนถงึมหาวทิยาลยั ในลกัษณะกระบวนการ

ทางสังคมที่อาจารย์อดุลใช้ศัพท์ทางสังคมวิทยาว่า Socialization Process ซ่ึงระบบการศึกษาโดย

เฉพาะมหาวิทยาลัย สามารถกล่อมเกลาผู้คนจาก หลากหลายฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมให้มี

ลักษณะร่วมกันท่ีเป็นกลุ่มสังคมที่เรียกว่า “ปัญญาชน” และบางคนได้ก้าวขึ้นสู่การเป็น “ผู้น�า” ซึ่ง

เป็นได้ทั้งผู้น�าองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชน

ในงานเขียน “นิสตินกัศกึษากบัการเป็นผูน้�า” อาจารย์อดลุยงัได้ให้ความหมาย “ผูน้�า” ในกลุม่

เฉพาะผู้น�าทางการเมืองไว้ด้วยว่า เป็นกลุ่มคนที่ใช้อ�านาจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี

การใช้อ�านาจจากสามฝ่าย คือ นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ ทั้งนี้วิชาการด้านรัฐศาสตร์ มักให้

ความสนใจศกึษา “ผูน้�าในการใช้อ�านาจบรหิาร” เพราะถอืว่าเป็นผูน้�าทีใ่ช้อ�านาจทัง้ในการออกกฎหมาย

และการบริหาร แต่จากการที่ในปัจจุบันผู้น�าการเมืองมีบทบาทหน้าที่หลากหลาย ภาวการณ์น�าจึง

ไม่ได้อยูท่ีผู่น้�าสงูสดุคนเดยีว หากอยูท่ีก่ลุ่มบคุคล เช่น คณะทีป่รึกษา คณะรัฐมนตรีและสถาบันต่าง ๆ 

การศึกษาเรื่องผู้น�าจึงต้องครอบคลุมถึงชนชั้นน�าด้วย

เราจะมองเห็นความคิดอาจารย์อดุลที่มองว่าปัญญาชนและผู้น�านั้นเป็นกลุ่มคนที่สามารถได้

รับการฝึกฝนจากมหาวิทยาลัยได้ แต่การที่จะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะขึ้นไปอีก คือ การเป็นชนชั้นน�า

ปัญญาชนนั้น มีแต่หลักสูตรวิชา Liberal Arts เท่านั้น ที่จะสามารถบ่มเพาะได้
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การสร้างชนชัน้น�าปัญญาชนด้วยหลกัสตูรพืน้ฐาน Liberal Arts หรอืศลิปศาสตร์ อาจารย์

อดุลน�าเสนอบทบาทชนชั้นน�าใน “นิสิตนักศึกษากับการเป็นผู ้น�า” ด้วยการน�าสาระส�าคัญจาก

หนังสือเรื่อง Social Life and Cultural Change ของ Don Martindale ซึ่งเป็นนักสังคมวิทยา

ที่มุ ่งเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงในทางสังคมต้ังแต่สาเหตุ วิธีการให้การเปล่ียนแปลงในทางสังคม

เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๒: ๓๐)

ข้อสันนิษฐานของ Martindale คือ ผู้น�ามีความส�าคัญอย่างยิ่งในการก�าหนดชะตากรรมของ

สังคม สังคมจะเจรญิ เสือ่มสลายหรอืด�ารงอยูห่รอืพฒันาขึน้อยูก่บัการกระท�าของผูน้�า (อดลุ วเิชยีรเจริญ 

๒๕๑๒: ๓๐) โดยเฉพาะกลุม่ผูน้�าท่ีเรยีกว่าปัญญาชน ได้แก่ นกัวชิาการ พระ พวกครเูสดสมยัสงคราม

ปาเลสไตน์ โอกูรูของอินเดีย ข้าราชการยุคอียิปต์โบราณ และในยุคปัจจุบัน คือ นักวิชาการ 

นักวทิยาศาสตร์ เป็นต้น บคุคลเหล่านี ้ คอื ผู้น�าปัญญาชน ซ่ึงเพราะพวกเขามบีทบาทหน้าทีใ่นการให้

ความคิดกับชนชั้นผู้น�าอื่น ๆ โดยเฉพาะผู้น�าการเมือง ด้วยการให้แนวความคิด ก�าหนดวิถีปฏิบัติ 

สร้างคุณค่าแบบแผนความประพฤติของกลุ่มชนข้ึน ดังนั้นอนาคตสังคมจึงข้ึนอยู่กับการท�าหน้าท่ี

ด้านวิชาการของชนชั้นน�าปัญญาชนนี่เอง (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๒: ๓๐)

อาจารย์อดุลได้น�าต้นแบบค�าอธิบายของ Martindale มาใช้มองการสร้างคุณลักษณะ

ชนช้ันปัญญาชนให้เป็นผูน้�าวชิาการทีส่ามารถให้ค�าแนะน�าแก่ผูน้�าการเมอืงและประชาชนได้ จนท�าให้

สังคมเจริญขึ้น ด้วยการเสนอว่า

“ถ้าเรามุ่งที่จะให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู้น�าในสังคม เราจะมุ่งให้นิสิตนักศึกษาของเรา 

ศึกษาแต่วิชาเฉพาะแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้จ�าเป็นที่จะต้องให้นิสิตนักศึกษาเป็นผู้น�าด้วย 

เพราะแต่ละคนเมื่อส�าเร็จไปแล้วก็จะออกไปปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ บุคคล 

เมื่อออกไปท�างานครั้งแรก ก็ท�างานเฉพาะด้านของตัวเท่านั้น แต่เมื่อท�าหน้าที่สูงขึ้นไป 

ปัญหาที่ประสบนั้น เป็นปัญหาซึ่งต้องการความรู้ ความคิดท่ีเป็นระเบียบ ต้องการ 

การวินิจฉัยที่ดีและต้องการความคิดริเริ่ม สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากการเรียนวิชาเฉพาะด้าน”

(อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๒: ๓๑)

ทั้งนี้อาจารย์อดุลยังหาข้อมูลยืนยันความเป็นจริงเรื่องนี้จากข้อเขียนในหนังสือ “บริษัท Bell 

System” ในสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทอุตสาหกรรมสมัยใหม่ขนาดใหญ่ ผลิตดาวเทียมให้กับประเทศ 

มีผู้ท�างานในองค์กรถึงกว่า ๗ แสนคน คณะผู้เขียนล้วนแล้วแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงและนักวิชาการ

กว่า ๒๐ คน ได้น�าเสนอว่าปัจจุบันบริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ลงทุนร่วมกันใน

โครงการ “คดัเอาคนหนุม่ชัน้หวักะททิีม่อีนาคตว่าจะเป็นผูบ้รหิารให้ไปเรยีนในแขนงวชิา Liberal Arts 

ศึกษาปรัชญา ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป” อาจารย์อดุลได้น�าข้อเขียนตอนหนึ่งของวิศวกรผู้ได้รับ

การคัดเลือกในโครงการว่า “เมื่อครั้งแรกที่ข้าพเจ้าเข้าไปท�างาน ข้าพเจ้าท�างานในห้องทดลองใน
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ฐานะวิศวกร เพราะข้าพเจ้าได้เรียนมาทางด้านนี้ แต่เมื่อข้าพเจ้าถูกเล่ือนไปสู่ต�าแหน่งสูงขึ้น ปัญหา

ที่เผชิญหน้าข้าพเจ้านั้น ก็ไม่ใช่ปัญหาทางด้านวิศวกรอีกต่อไป แต่เป็นปัญหาซ่ึงต้องการความคิด

ความอ่าน การน�าระบบคดิต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านี ้มใิช่ได้จากการศกึษาด้านวศิวกรรม 

แต่ได้จากการศึกษาบางด้านจาก Liberal Arts” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๒: ๓๑)

อาจารย์ยังสรุปว่าบริษัทในสหรัฐอเมริกาในเวลานั้น มักมอบทุนสนับสนุนแก่มหาวิทยาลัย 

ผลิตผู้น�าให้กับวงการธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยการจัดส่งคนในบริษัทเข้าศึกษาด้าน Liberal Arts 

ในขณะท่ีค่านิยมการศึกษาในสังคมไทยยังไม่หันเหไปในแนวทางดังกล่าว ในความคิดของ อาจารย์

มองเห็นว่าในการท�างานนั้น ความก้าวหน้าในต�าแหน่งงานที่ใช้ความรู้เฉพาะทางนั้นมีไม่มากนัก 

หากต้องการเขยิบฐานะก็ต้องก้าวสู่ต�าแหน่งบริหาร บุคคลที่ขึ้นสู่ต�าแหน่งบริหารต้องเป็น

“บุคคลที่มีความสามารถ บุคลิกดี...ต้องการ common sense ต้องการ 

วิจารณญาณที่ดี ต้องการความเข้าใจผู้อื่น ต้องการความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 

เป็นบุคคลที่คิดได้กระจ่าง มีความคิดที่มีระเบียบแบบแผน มีความสามารถ 

ในการถ่ายทอดความคิดของตัวเอง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากการศึกษาเฉพาะด้าน 

แต่จะน�ามาใช้ในการเป็นผู้น�าไม่ได้ เพราะว่าเหมือนกับม้ามีกระบัง การมองเห็น 

เฉพาะข้างหน้าจะขบปัญหาได้ไม่ทั่วถึง การบริหารต้องการคน all around 

ต้องการคนมีความสามารถมาก” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๒: ๓๒)

และด้วยระบบการศึกษาในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั่วไปในประเทศไทย ยัง “ด้อยมาก 

เรียนวิชาเฉพาะด้านของตัวเท่านั้น” จึงมีผลให้ผู้น�าการเมืองของไทยเรายังมีปัญหา แต่ทั้งนี้อาจารย์

อดุลก็ไม่ได้หมายความถึงให้เลิกสอนวิชาเฉพาะด้าน เพียงแต่เรียกร้องให้ “ได้มีโอกาสเปิดสมอง 

พัฒนาปัญญาของตนให้มากขึ้น เพราะการเรียนเฉพาะด้านอย่างเดียวเป็นการสร้างคนโง่เป็นผู้น�า

ที่ดีไม่ได้” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๒: ๓๓) และอาจารย์เห็นว่า แม้แต่การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

ท่ี MIT ในสหรัฐอเมริกา” หลักสูตรก็แบ่งครึ่งระหว่างวิชาวิศวกรรมกับวิชาด้าน Liberal Arts และ

ในวิชาคณิตศาสตร์ ก็ให้ความรู้เชิงปรัชญา ท�าให้ผู้เรียนสามารถท�างานเลื่อนฐานะเป็นผู้บริหารได้” 

(อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๒: ๓๓) 

ตามความเหน็อาจารย์อดลุ สถาบนัอดุมศกึษาเมอืงไทยทีไ่ด้จดัการศกึษาวชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์

มาก่อนแล้ว คอื โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ซ่ึงนอกจากการเรยีนวชิาทหารแล้ว ยงัเรยีนสาขา

สังคมศาสตร์ วรรณคดี กฎหมายและรัฐศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตคนที่มีความสามารถใน

การเป็นผู้น�าทหาร เพื่อว่าเมื่อได้รับต�าแหน่งบังคับบัญชาสูงข้ึน จะได้ใช้ความรู้ด้านนี้ในการน�าก�าลัง

ทหาร” ด้วยเหตุนี้ อาจารย์อดุลจึงยอมรับถึงการที่ทหารเข้ามามีบทบาทผู้น�าทางการเมือง เพราะมี

ความรู้ความสามารถดีกว่าผู้จบมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุที่หลักสูตรการทหารเป็นการศึกษาที่กว้าง 

ท�าให้อาจารย์เชื่อว่า “แต่ผมเชื่อว่าผู้น�าทหารเป็นผู้น�าที่ดี แต่พลเรือนยังด้อยมาก เพราะฉะนั้นใคร
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ที่คิดว่าระบบทหารไม่ดีเห็นจะผิด เพราะมันแพ้กันมาตั้งแต่ระบบการศึกษาแล้ว” (อดุล วิเชียรเจริญ 

๒๕๑๒: ๓๓)

เราจะมองเห็นทัศนะวิพากษ์ระบบมหาวิทยาลัยของอาจารย์อดุลท่ียังคงติดตามกระแส

ความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนด้าน Liberal Arts อย่างต่อเนื่อง แม้แต่ในช่วงทศวรรษหลัง

การจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ อาจารย์อดุล

แสดงความรู้สึกผิดหวังกับทิศทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ หลักสูตรวิชาศิลปศาสตร์ใน

ช่วงทศวรรษต่อมาและยังมองว่าเป็นความล้มเหลวของระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเมืองไทย

ความล้มเหลวของระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยไทย อาจารย์อดุลมองเห็นปัญหาของ

มหาวิทยาลัยไทย หลังจากหนึ่งทศวรรษของการใช้หลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้ว อาจารย์อดุลได้เขียนบทความประเมินข้อบกพร่องการศึกษาไทย

ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ เรือ่ง “ในปัญหาการศกึษาและวชิาการของไทย” ชีถ้งึคณุภาพการศกึษามหาวทิยาลยั

ในเมืองไทยที่ต�่ากว่าการศึกษาในประเทศตะวันตก และอาจท�าให้การอุดมศึกษาไทยไม่สามารถสร้าง 

“นิสิตนักศึกษา” ให้เป็น “ปัญญาชน” และ “ชนชั้นน�า” มารับใช้ชาติบ้านเมืองได้

บทความนี้ ชี้ถึงปัญหาระบบบริหารนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในเมืองไทย มีการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยในภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเอกชนเพ่ิมข้ึนภายใต้สังกัดองค์กรกลางท่ีดูแลนโยบาย

การบริหารและจัดหลักสูตรของมหาวิทยาลัย คือ คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติท่ีจัดการ

ให้การบริหารมหาวิทยาลัยให้อยู่ภายใต้ระบบราชการ และมีผลด้านลบต่อคุณภาพการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอย่างมาก

อาจารย์อดุลชี้ถึงจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนของระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยไทยว่ามีอยู่ ๔ 

ประการคือ

๑. ยังเน้นการเรียนที่ให้ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จากต�าราเรียนเป็นหลัก โดยไม่มีการค้นคว้า

จากแหล่งความรู้อื่น เป็นผลให้ผู้เรียน “ไม่ตระหนักถึงการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน

และการวิจัย ความรู้ที่ได้จึงแคบ จ�ากัดและล้าหลัง “ทั้งนี้มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ผู้เรียนต้อง

ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม” อาจารย์อดุลยังวิจารณ์ “ครูผู้สอน” ด้วยว่า แม้จะเคยศึกษาในต่างประเทศ 

แต่ยังยึดติดทัศนคติการศึกษาแบบไทย ความรู้ที่ได้รับจึงจ�ากัด แม้ว่าจะมีอาจารย์บางท่านไม่ได้เป็น

เช่นนั้น แต่ “มีน้อยท่ีไปศึกษาในต่างประเทศโดยมีทัศนคติใหม่และได้รับความรู้กลับมาเต็มเม็ด

เต็มหน่วย หากการท�างานท�าให้ถูกกลืนกลาย ท�าให้ไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงแก่มหาวิทยาลัย”

๒. เป็นการเรียนที่เน้นการจ�า อันเป็นผลจากการพึ่งพาความรู้จากครูผู้สอนแหล่งเดียว ผู้เรียน

จึงต้องจดและใช้การท่องจ�า ความรู้ท่ีได้เป็นเพียงรายละเอียดข้อเท็จจริงและตัวเลข ปราศจาก 

การวิเคราะห์ตีความอันเป็นเพราะค่านิยมคนไทยที่ไม่ชอบการถกเถียงหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล ก็เรียน

แบบไม่ตั้งค�าถาม วิจารณ์หรือแสดงความเห็น ทั้งนี้อาจารย์อดุลถือว่าเป็นผลมาจากการศึกษาที่ไม่ได้

ปลูกฝังการคิดหรือการใช้ปัญญารวมถึงการตอกย�้าด้วยระบบการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้าน ที่เรียกร้อง

ให้ผู้เรียนเรียนแบบท่องจ�า ท�าให้หลักสูตรมหาวิทยาลัยไทยไม่ต่างไปจากอาชีวศึกษา ตามความคิด

ของอาจารย์มีแต่การสอนวิชาปรัชญาและตรรกวิทยาเท่านั้น ที่จะฝึกฝนการคิดให้กับผู้เรียนได้ 
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ระบบการศกึษาไทย ซึง่ไม่ได้ให้ความส�าคญักบัรายวชิาท้ังสองน้ัน ท�าให้สถานะมหาวทิยาลัยในทศวรรษ 

๒๕๑๐ อาจารย์จึงมองว่ายังไม่ได้สร้างปัญญาชนหรือนักคิดไทย แม้แต่กระบวนการผลิตชนชั้นน�าก็ไม่

สามารถสร้างผู้รู้ได้

๓. ระบบการศึกษายังเป็นการตอกย�้าให้ท�าตามแบบอย่าง อาจารย์อดุลเห็นว่าระบบ

การศึกษาไทย เน้นคุณค่าการปฏิบัติตามแบบแผนที่ยอมรับต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการท�ากิจกรรม

หรือการแต่งกายในมหาวิทยาลัย ก็ต้องเป็นไปตามแบบแผนที่ก�าหนดมาจากส่วนกลาง คือ สภา

มหาวิทยาลัยและสภาการศึกษาแห่งชาติ อาจารย์เห็นว่าถ้าระบบการศึกษาต้องการสนับสนุนการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย ต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนก�าหนดแบบแผนประพฤติ ปฏิบัติ ตลอดจน

การปกครองตนเอง เฉกเช่น ผู้เรียนมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งนี้ความสามารถในการก�าหนด

แบบแผนของตนเอง จะท�าให้มคีวามเป็นตวัของตวัเอง อนัเป็นพืน้ฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

นั่นเอง

๔. ผลจากการท่ีอ�านาจส่วนกลาง คือ สภาการศึกษาแห่งชาติสามารถควบคุมและสั่งการ

อดุมศกึษาและมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรต�าราเรียน ท�าให้มหาวทิยาลัยขาดอิสรภาพ

ในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของตนเองได้

ด้วยเหตุน้ีในทัศนะอาจารย์อดุล ระบบมหาวิทยาลัยไทยจึงยังไม่สามารถสร้างปัญญาชนหรือ

ชนชั้นน�าที่เป็นผู้รู้ให้กับสังคมส่วนรวมได้

อาจารย์อดลุมองเห็นปัญหาความอ่อนแอหรอืบกพร่องของมหาวทิยาลยัเพิม่ขึน้ใน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

ดังปรากฏในปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก เรื่อง “ภารกิจอุดมศึกษาในอนาคต” 

อันเนื่องมาจากการที่รัฐบาลไทยอนุมัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเปิดอย่าง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงและอนุมัติการปรับเปล่ียนสถานะอุดมศึกษาสาขาเทคโนโลยีให้เป็น

มหาวิทยาลัย ท�าให้อาจารย์เป็นกังวลถึงค�านิยาม “มหาวิทยาลัย” ที่ต้องเป็นสถานที่เรียนรู้อันเป็น

ศูนย์รวมอาจารย์ท่ีต้องเป็นปราชญ์รอบรู้และเป็นสถานศึกษาที่ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาพื้นฐาน

ศิลปศาสตร์ เพื่อหล่อหลอมการเป็นปัญญาชนและชนชั้นน�าทางปัญญา อาจต้องถูกบิดเบือนและ

คลาดเคลื่อนไป ด้วยว่าอาจารย์อดุลมองเห็นบรรยากาศของมหาวิทยาลัยในทศวรรษ ๒๕๓๐ ว่าก�าลัง

เผชิญปัญหาส�าคัญ คือ

๔.๑ ปัญหาข้ันพื้นฐานการที่สังคมไทยมีค่านิยม “ความต้องการปริญญาของบุคคล” ท�าให้

ต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป้าหมายเพียงแค่ต้องการปริญญาบัตรไปประกอบ

อาชีพมากกว่าแรงจูงใจให้เข้ามาแสวงหาความรู้ เป็นผลรัฐบาลต้องลดแรงกดดัน ด้วย

การส่งเสรมิการตัง้มหาวทิยาลยัใหม่ ๆ ทัง้รฐัและเอกชน รวมถงึการจดัตัง้มหาวทิยาลยัเปิด 

ซึ่งผู้เรียนไม่ต้องสอบคัดเลือก ท�าให้ไม่มีการสอบเข้าเพื่อคัดเลือกด้วยพื้นฐานความรู้ 

มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทั้ง ๒๙ แห่งขณะนั้น ยังท�าให้อาจารย์อดุลตั้งค�าถามเรื่องความ

ไม่สมดุลด้านคุณภาพผู้เรียนระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชนและ

มหาวทิยาลยัเปิด และมคีวามกงัวลเร่ืองมาตรฐานการศกึษา ความสูญเปล่าของทรัพยากร

ที่รัฐต้องลงทุนและเสียเวลา
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๔.๒ ในด้านความคดิเรือ่งการศกึษากบัก�าลงัคนในการพฒันาประเทศ อาจารย์อดลุยงัเหน็ว่า 

แท้จริงประเทศไทยไม่ได้ต้องการก�าลังคนในระดับส�าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยจ�านวน

มากเช่นนัน้ ก�าลงัคนทีข่าดแคลนในการพฒันาประเทศเป็นบคุลากรระดบักลางโดยเฉพาะ

ด้านเทคนคิระดบัอาชวีะศกึษา ซึง่จ�าเป็นต่อการพฒันาประเทศส�าหรบัทัง้การเปลีย่นแปลง

ทางเศรษฐกจิและสงัคม รวมถงึการรองรับสังคมยคุสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ในอนาคต 

คนกลุม่นีจ้ะเป็นก�าลงัส�าคญัในการพฒันาอตุสาหกรรม และประเทศไทยกย็งัคงขาดแคลน

๔.๓ ปัญหาการจดัหลกัสตูรพืน้ฐานศลิปศาสตร์ระดับปรญิญาตร ีขณะนัน้มแีนวโน้มเบีย่งเบน

จากหลกัสตูรศลิปศาสตร์ไปสูก่ารเปิดสอนสาขาเฉพาะทีแ่ยกย่อยและเจาะลกึจ�านวนมาก 

ด้วยผู ้สอนประสงค์ให้ผู ้เรียนมีความรู ้จริงในเฉพาะสาขาวิชา ซ่ึงอาจารย์อดุลมี

ความเห็นต่างอย่างมากส�าหรับผู้เรียนหลักสูตรปริญญาตรีว่า “ขอให้พิเคราะห์ดูส�าหรับ

การศึกษาระดับปริญญาตรีนั้น ถ้าเป็นการศึกษาที่ต้องเป็นผู้ช�านาญการแล้ว ถ้าจะให้

นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีความรู้อย่างลึกซั้งจะมีประโยชน์อันใดเล่าที่จะมีการศึกษา

ชั้นปริญญาโทและมีปริญญาเอก ส�าเร็จปริญญาตรีเป็นผู้เชี่ยวชาญได้หรือ แต่ถ้าเรียน

เฉพาะด้านมากไปแล้วท้ิงศิลปศาสตร์ออกไปท�างาน...ก็จะรู้สึกว่าตนเองจะไม่มีอะไรเลย

นอกจากวิชาเฉพาะ” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๓๗: ๒๒)

๔.๔ ปัญหาการศึกษาหลังปริญญาตรี คือ ปริญญาโทและเอกในเวลานั้น อาจารย์อดุล 

มองเห็นปัญหาแบบเดียวกับหลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย เน้นการจัดการเปิด

หลกัสตูรย่อยเฉพาะสาขา ซึง่รวมกนัทัง้สิน้มถีงึ ๕๙๔ หลกัสตูร อาจารย์อดุลพบปัญหา

จากการเปิดหลกัสตูรเฉพาะจ�านวนมากเช่นนีว่้า แต่ละหลกัสตูรกลบัมผีูเ้รยีนน้อยเกนิไป 

เกดิปัญหาความไม่คุม้ทุน โดยเฉพาะผลตอบแทนทีค่าดว่าจะได้รบัจากผูส้�าเรจ็การศึกษา

ในการท�างานให้ประเทศและที่ส�าคัญวิธีการศึกษายังคงเน้นการเข้าห้องฟังการบรรยาย

จากอาจารย์ แทนที่จะเป็นการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง

ข้อเสนอแนะของอาจารย์อดุลน่าสนใจอย่างมากและถือว่าอาจารย์ยังคงยึดมั่นในหลักการ

มหาวิทยาลัยว่า ต้องเป็นแหล่ง “สมองต้นความคิดของชาติ” อันเป็นแนวพระราชด�าริของสมเด็จ

พระบรมราชชนก น่ันคือ “เราควรจะเปลี่ยนวิธีจากระบบการศึกษาหลังปริญญาตรีให้บัณฑิตไป

ท�าการศึกษาวิจัยให้มีความรู้สึกซึ้ง จะไม่ดีกว่าการที่จัดเป็นหลักสูตรวิชาต่าง ๆ แล้วก็บังคับว่าต้อง

เรยีนวชิาน้ัน มาฟัง lecture หรอืไม่บังคบักแ็ล้วแต่ และต้องเสยีค่าใช้จ่ายไปต่าง ๆ เปรยีบเทยีบกบั

การทีนั่กศึกษาได้มโีอกาสศกึษา ต้องศกึษา ต้องวจิยัค้นคว้าด้วยตวัเอง จนมคีวามแตกฉานอะไรจะดกีว่า” 

(อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๓๗: ๒๒-๒๓)

นอกจากไม่เห็นด้วยกับเกณฑ์การเปิดหลักสูตรย่อยแต่ละสาขา อาจารย์อดุลได้เสนอแนะ

ให้ใช้เกณฑ์จากความต้องการบุคลากรของประเทศ พิจารณาถึงตลาดงานและผลตอบแทนจาก

การลงทนุเปิดแต่ละสาขา ท้ังนีไ้ม่ควรเปิดสาขาโดยค�านงึถงึความต้องการของอาจารย์ผูส้อนทีต้่องการ

ผลักดันให้เปิดหรือมีจ�านวนอาจารย์ในสาขามากเกินไป จึงต้องหาหลักสูตรให้อาจารย์มีชั่วโมงสอน 

(อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๗: ๒๓-๒๔)
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๔.๕ มหาวทิยาลยัยงัควรรกัษาความเป็นเลศิทางวชิาการในมหาวทิยาลยั ปัจจยัส�าคัญเรือ่งนี้

อาจารย์อดุลมองว่าอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ทั้งนี้เกณฑ์วัดคุณภาพในขณะนั้น

คือ เรื่องต�าแหน่งทางวิชาการ และจ�านวนอาจารย์ในระดับศาสตราจารย์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัย ปัญหาจากคุณภาพอาจารย์ที่แตกต่างกันระหว่างผู้มีความสามารถพิเศษ

หรอืเป็นเลศิทางวชิาการกบักลุม่ “dead wood” ได้ก่อให้เกดิปรากฏการณ์ทีเ่ป็นปัญหา

ของมหาวทิยาลยัในทศวรรษ ๒๕๓๐ คอื brain drain” ซึง่อาจารย์อดลุอธบิายว่าเป็น 

“เรื่องปัญหาท่ีคณาจารย์ของเราท่ีมีความสามารถสูงถูกดึงแย่งตัวให้เข้าไปอยู่แหล่งงาน

อืน่ท่ีรายได้สงูกว่าทางออกในการแก้ปัญหานี ้ คอื ต้องเปลีย่นระบบบรหิารมหาวทิยาลยั

ให้เป็นอิสระไม่อิงอยู่กับกฎเกณฑ์ท่ีเป็นราชการท้ังรูปแบบการท�างานบริหารบุคคลและ

ระบบเงินเดือน ท�าให้มหาวิทยาลัยสามารถให้การสนับสนุนการวิจัย เรียนต�ารา และ 

จัดพิมพ์ผลงานวิชาการ นอกจากในความเป็นอิสระนั้น มหาวิทยาลัยควรต้องค�านึงถึง

เรื่อง “กองทุนผลประโยชน์” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๓๗: ๒๕-๒๗)

๔.๖ ปัญหาการเลอืกตัง้ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัตัง้แต่ระดบัหวัหน้าภาควชิา คณบดแีละอธกิารบดี 

อาจารย์อดุลเห็นว่าระบบเลือกตั้งมหาวิทยาลัยเป็นการจ�าลองแบบจากการเมือง ระดับ

ชาตนิัน้ ก่อให้เกดิความเสียหายท่ีรุนแรง เนือ่งจากสะท้อนภาพท่ี “ประกอบด้วยอุปกิเลส

และน่าอัปยศในการหาเสียงดังที่เป็นอยู่ในหลายมหาวิทยาลัย เรื่องการกล่าวร้ายป้ายสี 

การออกใบปลวิเถือ่น การให้สญัญาหรอืหรอืการตอบแทนต่อผูซ้ึง่ได้ท�าคณุประโยชน์ใน

การหาเสียง” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๓๗: ๒๗-๒๘) อาจารย์อดุลประเมินว่าระบบ

เลือกตั้งนี้ ลดทอนประสิทธิภาพการบริหารงานมหาวิทยาลัย เพราะอาจต้องค�านึงถึง

พันธะกรณีก่อนเลือกตั้ง

ข้อเสนอแนะในการได้มาซ่ึงต�าแหน่งอธิการบดีตามความเห็นอาจารย์อดุล คือ ควรให้สภา

มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก�าหนดหรือมิฉะนั้นก็เป็นการแต่งตั้งจาก

สภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในการบริหารมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปิดโอกาสให้คณาจารย์เสนอผู้แทน 

ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการเสนอความเหน็และตดัสนิใจในสภามหาวทิยาลยัในรปูแบบสภาคณาจารย์นัน้ 

อาจารย์อดุลเห็นว่าแนวโน้มสภาอาจารย์มักวางตัวเป็นฝ่ายค้านและมองว่าอธิการบดีเป็นผู้บริหาร 

เป็นฝ่ายตรงข้าม ท�าให้เกดิปัญหาขดัแย้งกนั จนมหาวทิยาลยัหลายแห่งท�างานไม่ได้ ทัง้ทีต่ามหลกัการ

สภาคณาจารย์ซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ควรเข้ามาท�างานร่วมมือกับอธิการบดี

เห็นได้ชัดเจนว่าอาจารย์อดุลมีความมั่นคงในหลักการ “มหาวิทยาลัย” ที่ต้องเป็นเลิศทาง

วชิาการท้ังในด้านอาจารย์และการคดัเลอืกผูเ้รยีนให้มพีืน้ฐานความรูเ้พยีงพอทีจ่ะเรยีนมหาวทิยาลยัได้ 

และการรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการที่ต้องสามารถหล่อหลอมความรอบรู้และมีภูมิปัญญาได้

มหาวิทยาลัยต้องยึดมั่นในการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ในระดับปริญญาตรีอย่างมั่นคง

นั่นเอง
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ผลงานวิชาการขณะท�างานธรรมศาสตร์

ระหว่างท่ีอาจารย์อดุลปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะอาจารย์และผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยนั้น มิได้ละเลยการท�างานด้านวิชาการ ท่านยังศึกษาค้นคว้าและวิจัยอย่างสม�่าเสมอ 

แม้ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ อาจารย์อดุลจะได้ด�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม 

แต่ก็ยงัมผีลงานวิชาการและการบรรยายทางวชิาการอกีมากมาย ผลงานดงักล่าวมลีกัษณะหลากหลาย

สาขาวิชาและหลายประเด็นยังมีความเป็นบูรณาการระหว่างสาขา อันได้แก่ กฎหมาย กฎหมาย

ระหว่างประเทศ การบริหาร การเมืองการปกครอง ปรัชญา และการจัดการก�าลังคนหรือทรัพยากร

มนุษย์ในปัจจุบัน

บทบรรยายของอาจารย์อดลุท่ีน่าสนใจ ได้แก่ กฎหมายระหว่างประเทศ (พ.ศ. ๒๔๙๗-๒๕๑๐) 

สงครามและกฎหมายระหว่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๙) การบริหารงานกรรมกรและกฎหมาย

แรงงานเปรียบเทียบ (พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๐) หลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย (๒๕๐๓) 

โซเวียตรัสเซีย (๒๕๐๔) ปัญหาปรัชญา (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘ ที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์) วัฒนธรรมในยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๒) การสังคมและจิตวิทยาของ

ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๑๑-๒๕๑๕) สงัคมจิตวทิยาในยทุธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๑๕) ปัญหา

พรมแดนระหว่างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔)

ในขณะท่ีผลงานวิจัยวิชาการของอาจารย์อดุลในช่วงแรกของการท�างานในมหาวิทยาลัย

มักเป็นเรื่องการน�าเสนอระเบียบวิธีวิจัยด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารองค์กรรัฐกิจ 

จนถงึ พ.ศ. ๒๕๐๐ เริม่ปรากฏผลงานวจิยัด้านประชากรและการย้ายถิน่ในบทความชือ่ Movements 

of Population in Thailand (๒๕๐๐) ประชากรและรายได้ในครัวเรือน เร่ือง Family Income and 

Level of Living และ Family Environments and the Socio-Economic Conditions of Rural 

and Urban Children ให้แก่รัฐบาลอินโดนีเซีย (พ.ศ. ๒๕๐๘ และ ๒๕๑๑) และเป็นผู้อ�านวยการ

โครงการวิจัยเรื่อง Educational System and Stratification and Mobility in Thailand เสนอแก่

องค์การสหประชาชาติ ณ Research Center กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย

นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตว่าตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ อาจารย์อดุลให้ความสนใจเรื่องของระบบ

บรหิารรฐักจิกบัการพฒันาชาต ิดงัเช่น การเสนอบทความในการสมัมนาทีป่ระเทศอนิเดยีเรือ่ง The Role 

of Public Administration in National Development และสนใจปัญหาการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมในมิติรัฐศาสตร์ (๒๕๐๗) ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและสังคม กรอบความคิดเรื่อง 

การวางแผนทางสังคม (๒๕๐๙) ซึ่งต่อมา ความคิดเห็นของอาจารย์อดุลเรื่องนี้มีปรากฏในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔)

พ.ศ. ๒๕๑๐ อาจารย์อดุล ได้น�าเสนอประเด็นการวางแผนสังคมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติ ต่อที่ประชุมสหประชาชาติ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ รวมถึงได้น�าเสนอข้อเขียนในที่

สัมมนาสหประชาชาติถึงลักษณะทางสังคมในสังคมแบบจารีตและแบบสมัยใหม่ น�าเสนอปัญหาจาก

การด�าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจน 

การจัดท�าแผนรวมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเข้าด้วยกัน โดยให้น�าเสนอกรอบการท�างาน
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แผนพัฒนาสังคมให้ชัดเจนต่างหาก ท้ังยังจัดท�ารายงานต่อองค์การสหประชาชาติถึงรายละเอียด

การพัฒนาสังคมกลุ่มที่เป็นทรัพยากรบุคคลเยาวชนและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

ยังมีข้อเขียนและบทความที่ดูเหมือนจะเกี่ยวโยงกับบทบาทของอาจารย์ ดร.อดุลกับหลักสูตร

วชิาพืน้ฐาน ซึง่อาจารย์ถอดแบบและย่อส่วนจากหลกัสตูรศลิปศาสตร์ซึง่ใช้ชือ่ว่า The Liberal Arts 

คอื เอกสารวชิาการเรือ่ง Specialism and the Liberal Arts น�าเสนอในท่ีประชมุ Keio Conference 

of Asian Education ณ กรงุโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ (พ.ศ. ๒๕๐๓) และการเขยีนปาฐกถาเรือ่ง The Role 

of the Intellectuals in Developing Society ในการประชุมนักการทูต ณ เมือง Hyderabad 

ประเทศอินเดีย (๒๕๐๖) ส่วนงานเขียนภาษาไทยท่ีส�าคัญคือ “ปัญหาการศึกษาและวิชาการของไทย

ใน ร.ศ. ๒๐๐” และการเปล่ียนค่านิยมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงทั้งสองเร่ืองอาจารย์ได้น�า

เสนอไว้ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ (ผลงานทัง้หมดประมวลจากหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ (๑) มธ ๙ / ๑๖) 

อาจารย์อดุลยังมีประสบการณ์ในชีวิตที่ส�าคัญต่อการสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ ให้กับนักศึกษาใน

เวลาต่อมา ข้อมลูจาก รพพีงศ์ ธวุธรรม และมนญู ศริวิรรณ ระบวุ่าอาจารย์อดุลได้รบัเลอืกตัง้ให้เป็น 

ผู้แทนอาจารย์มหาวิทยาลัยไปร่วมสัมมนากับ Asia Foundation เรื่อง The Role of the Student 

in Community Development ทีเ่มอืง Allahabad ประเทศอนิเดีย ซ่ึงการสมัมนาครัง้นีม้ตีวัแทน

จากประเทศไทย อินเดยี ฟิลปิปินส์ พม่า ปากสีถาน เนปาล ในการสมัมนาครัง้นีอ้าจารย์อดลุสามารถ

ท�าหน้าท่ีได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่ประทับใจผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยความเก่งในการใช้ภาษาอังกฤษและ

แนวคดิทีท่นัสมยั จากการร่วมสัมมนาคร้ังนัน้ น�าไปสู่บทบาทของอาจารย์อดุลในฐานะวทิยากรบรรยาย

ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักศึกษาในการรับใช้สังคมและเป็นหนึ่งในพลังความคิดที่ส�าคัญในการท�า

กิจกรรมเชิงสังคมของกลุ่มนิสิตนักศึกษาสัมมนา ๕ มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. ๒๕๑๖ อันเป็นกลุ่ม

นักศกึษาหัวก้าวหน้าจากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ (ข้อมลูส่วนนีไ้ด้รบัจากนางอานกิ อมัระนนัทน์ เมือ่เดอืน

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

โดยภาพรวมของเส้นทางชวีติและแนวคดิเร่ืองอดุมศกึษาของอาจารย์อดุล (พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๕๑๗) 

ทุกก้าวย่างของชีวิตรวมถึงความคิดของอาจารย์ล้วนมีเป้าหมาย ที่พรั่งพร้อมด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ 

ใฝ่รู้ ใฝ่ศกึษา ท�าให้อาจารย์อดุลอยูใ่นฐานะ “คนเก่งระดับทีห่นึง่” เสมอมา และเมือ่ถงึวยัเพยีง ๓๐ ปี

เศษ ๆ ก็สามารถสรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษาท่ีน�าความเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงสู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์





ภาคที่สอง

ต้นรากแห่งการศึกษาวิชาพื้นฐาน

เรียบเรียงโดย

นางสาววารุณี โอสถารมย์
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บทที่ ๒

ภูมิหลังการศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป 
ในระบบอุดมศึกษา

ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยเกิดข้ึนในทศวรรษ ๒๔๖๐ เมื่อมีการจัดตั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น ถือเป็นระบบการศึกษาสมัยใหม่ที่รับอิทธิพลมาจากโลกตะวันตก และ

เริ่มมีการน�าหลักสูตรวิชาพื้นฐานเข้ามาใช้ต้ังแต่นั้นมา ดังนั้นการเข้าใจภูมิหลังของเร่ืองนี้จะท�าให้เรา

เข้าใจเหตุผลที่อาจารย์อดุลเลือกการศึกษาพื้นฐานด้าน Liberal Arts มาใช้จัดการปฏิรูปการศึกษา

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้ดียิ่งขึ้น

การศึกษาพื้นฐานทั่วไปในระบบอุดมศึกษาอเมริกัน

การศกึษาพืน้ฐานท่ัวไป (General Education หรอื Basic Education) ตามความหมายของ

การศกึษาตะวนัตกโดยเฉพาะในสังคมอเมริกนั เป็นหลักสูตรบงัคบัข้ันพ้ืนฐานต้ังแต่การศกึษาชัน้ประถม 

มัธยมศึกษาและการศึกษาขั้นสูง (https://en.m.wikipedia.org.Generation education) ระดับ

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่มักก�าหนดหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานทั่วไปของตนเองโดย

เรียกว่า Curriculum เป็นชื่อที่พัฒนาความหมายจากค�าที่เคยใช้กันอยู่ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ 

มีความหมายว่า ตัววิชาหรือสาระวิชาที่ครูเตรียมให้นักเรียนเรียนคล้ายกับค�าว่า “Course of Study” 

หรือ “Syllabus” หรือ “หลักสูตรการศึกษา” ในภาษาไทยนั่นเอง

John Franklin Hobbit เขยีนหนงัสอืชือ่ “The Curriculum อธบิายค�าว่า “Curriculum” ว่าเป็น 

การสอนวิชาให้เยาวชนมีพฤติกรรมและประสบการณ์สั่งสมเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างที่ควรจะเป็น 

ประสบความส�าเร็จในชีวิต และยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงการก�าหนดแบบแผนพฤติกรรมและ

สร้างสมประสบการณ์นอกโรงเรยีนด้วย “Curriculum” จงึท�าหน้าทีเ่ป็นวศิวกรสงัคมนัน่เอง ด้วยเหตนุี้ 

“Curriculum” จงึเป็นเรือ่งทางวฒันธรรมทีต้่องได้รบัการก�าหนดขึน้จากผูเ้ชีย่วชาญทางศาสตร์ต่าง ๆ  

เพื่อให้ขอบเขตความรู้นั้นสามารถสร้างสรรค์ประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี

คุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น รวมถึงการเป็นพลเมืองของชาติและโลก Curriculum จึงมีองค์ประกอบ

ความรู้ ๒ ประเภท คือ หลักสูตรประเภทให้ความรู้กว้างขวางสร้างคนให้เป็นผู้รอบรู้กับหลักสูตร
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เฉพาะที่อาจเป็นวิชาชีพหรือเป็นการเสริมสร้างทักษะเฉพาะที่เป็นความสนใจหรือ ความถนัดของ

แต่ละคน ดังนั้นระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถม มัธยมและอุดมศึกษา จึงมีสาระหลักสูตรทั้ง

สองประเภท หลกัสตูรแรกคอื หลกัสตูรแกนกลาง (Core Education) หลกัสตูรหลงัคอื หลกัสตูรวชิา

เฉพาะทาง (Specified Education)

Robert M.Hutchins ประธานมหาวิทยาลัยชิคาโกได้ก�าหนดความหมาย “Curriculum” ให้

กลายเป็นหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน “Basic หรือ General Education” ว่าเป็น “การศึกษาที่มี

หลักแน่นอนตายตวั (permanent studies) ด้วยการเรยีนวชิา “หลกัไวยากรณ์ วาทวทิยา (Rhetoric) 

ตรรกศาสตร์ (Logic) และคณติศาสตร์” โดยจดัความส�าคญัให้เป็นการศกึษาพืน้ฐาน ส�าหรบัชัน้ประถม

และมธัยมนัน้ เยาวชนทกุคนต้องได้รบัการเรยีนรูท้กัษะด้าน 3Rs คอือ่าน (Reading) เขยีน (Writing) 

และคณิตศาสตร์ (Arithmetics) และส�าหรับชั้นอุดมศึกษาต้องวางหลักสูตรพื้นฐานด้าน Liberal 

Education ซึง่ Arthur Bestor นกัปรชัญาส�านกัสารตัถะนยิม (Essentialism) เชือ่ว่า สถานศกึษา

ควรมีพันธกิจในการฝึกฝนภูมิปัญญาผู้เรียน หลักสูตรจึงควรมุ่งไปยังความรู้ที่เป็นกฎหรือสูตรหรือ

ทฤษฎทีีส่ร้างสรรค์ภมูปัิญญาขัน้พืน้ฐานอย่างเช่น ไวยากรณ์ วรรณคดี การเขียน คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 

ประวัติศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ Joseph Schwab ได้จัดกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าเป็นหมวดความรู้ส�าหรับการศึกษา

พื้นฐานในระดับประถมถึงมัธยม คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และอื่น ๆ 

ส่วนระดบัอดุมศกึษา หลกัสตูรวชิาพืน้ฐานมุง่เน้นไปทีห่มวดวชิาทีม่คีวามรูว้างอยูบ่นหลกัการหรอืทฤษฎี 

คือ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา และอีกหลายวิชาที่มีรากฐานจากทฤษฎีความรู้ต่าง ๆ กัน

ด้วยเหตุนี้ ค�าว่า “Curriculum” จึงได้สร้างหลักสูตรวิชาพื้นฐานที่ส�าคัญ คือ ก�าหนดว่าต้องมี

หลักการและทฤษฎีอย่าง วิชาปรัชญา ประวัติศาสตร์ จิตวิทยาและสังคมศาสตร์ ทั้งนี้กระบวน 

การศกึษาต้องเป็นการเรยีนองค์ความรูแ้ละการวจิยั การเรยีนรูล้กัษณะนีจ้ะต้องมกีารวางแผนการสอน 

การชีแ้นะแนวทางจากสถานศกึษาให้กบัผูเ้รยีนทัง้ปัจเจกและกลุม่ เป็นการเรยีนทัง้ในและนอกห้องเรยีน

อย่างไรกต็ามส�าหรบัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาชัน้ปรญิญาตรใีนสหรฐัอเมรกิา ทัง้ในมหาวทิยาลยั

และวิทยาลัยได้ก�าหนดหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน เรียกว่า หลักสูตรแกนกลาง สถาบันอุดมศึกษา

หลายแห่งยังคงใช้หลักสูตรแกนกลางเป็นรายวิชาด้าน Liberal Arts ซึ่งเคยก�าหนดให้ใช้เวลาเรียนถึง 

๒ ปี ก่อนที่จะศึกษาต่อสาขาวิชาเอกของผู้เรียน แต่ปัจจุบันเนื่องจากสาขาวิชาเอกนั้นเติบโตเป็น

ลักษณะเฉพาะทางและเจาะลึกมากขึ้น ท�าให้สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่ จ�ากัดขอบเขตหลักสูตรแกน

กลางให้มสีาระและระยะเวลาเรยีนน้อยลง แม้จะได้รบักระแสวพิากษ์วจิารณ์จากสือ่และสงัคมภายนอก

อย่างมากก็ตาม

เมื่อหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานที่เป็นหลักสูตรแกนกลางถูกลดทอนให้มีขนาดเล็กลง วิทยาลัย

หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาที่เป็นสถาบันขนาดเล็กและมีชื่อเสียง ซึ่งจัดสอนเฉพาะหลักสูตรระดับ

ปรญิญาตรกีลบัเน้นย�า้ความส�าคญัของการสอนวชิาด้านคลาสสคิ องิอยูก่บัวชิาการด้าน Liberal Arts 

ซึ่งรวมเอาวิชาวิทยาศาสตร์ไว้ด้วย สถาบันเหล่านี้ ได้แก่ วิทยาลัย St. John วิทยาลัย Gutenberg 

วิทยาลัย Thomas Aquinas และวิทยาลัย Thomas More เป็นต้น แต่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

อีกจ�านวนมากท่ีปรบัปรงุหลกัสตูรวชิาแกนกลางและปรบัวธิกีารศกึษา บางแห่งได้ใช้ระบบบงัคบัเลือก 
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ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาตามหมวดวิชาแกนกลางได้ ในขณะที่หลายแห่งเลิกหลักสูตรแกน

กลางไปเลย โดยไม่มกีารบงัคบัเลอืก แต่ผูเ้รยีนกส็ามารถเลอืกเรยีนวชิาพืน้ฐานได้เช่นเดียวกบัวชิาเอก 

มหาวทิยาลยัอีกจ�านวนหนึง่ ก�าหนดให้เลอืกเรยีน ๑ วชิา จากรายวชิาในหลกัสตูรพืน้ฐานซึง่เปิดสอน

ในภาคการศึกษาแรก บางแห่งก็บังคับให้ผู้เรียนต้องเข้าชั้นเรียนพิเศษห้องย่อยในการเรียนช้ันปีที่ ๑ 

ของภาคการศึกษาแรก

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงชั้นน�าในสหรัฐอเมริกา มีการจัดหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน

ด้วยเนื้อหาและรูปแบบแตกต่างกัน มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน (www.Is.wisc.edu>gened.

General Education) วางวัตถุประสงค์หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานส�าหรับผู้เรียนปริญญาตรีทุกคนให้

ต้องเรียนหลักสูตรวิชาแกนกลางว่า เพื่อให้มีการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิผลในอนาคตเป็นพลเมืองของโลก 

สร้างสรรค์คุณค่าเชิงสุนทรียะ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา รายวิชาท่ีสอนเน้นด้านมนุษยศาสตร์ ศิลปะ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์กายภาพ 

การสื่อสารเพื่อคิดวิเคราะห์ มีทักษะการจ�าแนกแยกแยะเพื่อให้มีคุณสมบัติสมควรแก่การเป็นผู้เรียน

จบมหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนวิชาจริยศาสตร์ วิชาเหล่านี้มีทั้งรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก

ในเวลาเดียวกันมหาวิทยาลัยหลายแห่งอย่างเช่น มหาวิทยาลัยบราว์น (Brown University) ก็

ยกเลิกหลักสูตรวิชาแกนกลางของการศึกษาพ้ืนฐานและจัดต้ังหลักสูตรใหม่หลังการเรียกร้องจาก

นักศกึษาให้มกีารปฏิรปูการศกึษาใน ค.ศ. ๑๙๖๙ / พ.ศ. ๒๕๑๒ ยอมให้เรยีนหลกัสตูรพืน้ฐานโดยไม่มี

รายวิชาบังคับ (ยกเว้นผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานเป็นวิชาเอก) วิธีการศึกษาเช่นนี้ ท�าให้ผู้เรียน

ชั้นปริญญาตรีไม่ต้องเลือกเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ หรืออาจเลือกหมวดวิชาทั้งสองโดย

ไม่เลือกหมวดวิชาอื่นได้ มีตัวอย่างวิธีการศึกษาแบบอื่นอย่างเช่นวิทยาลัยแอมเฮิสต์ (Amhurst 

College) ให้ผูเ้รยีนเลอืกเรยีนวชิาใดวชิาหน่ึงในหมวดวชิาท่ีเปิดสอนภาคการศกึษาแรกในชัน้เรยีนปีที ่๑ 

โดยไม่ถือเป็นวิชาบังคับหรือบังคับเลือก ในขณะที่วิทยาลัยกรินเนล (Grinnel College) เอเวอร์กริน

วิทยาลัยแห่งรัฐ (Evergreen State College) วิทยาลัยแฮมิลตัน (Hamilton College) และวิทยาลัย

สมิธ (Smith College) บังคับให้ผู้เรียนต้องเรียนห้องย่อยเพื่อติววิชาส�าหรับการศึกษาปีที่ ๑ ภาคแรก 

(First-Year Tutorial) และส�าหรับมหาวิทยาลัยเวสเลยัน (Wesleyan University) ไม่มีวิชาบังคับ

หรือบังคับเลือกให้ผู้เรียนต้องเรียนวิชาเฉพาะวิชาใดเลย หากมหาวิทยาลัยก�าหนดหลักการว่า ผู้ที่จบ

มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้มี “การศึกษาพื้นฐานทั่วไปตามความคาดหวัง (General Education 

Expectation) มิฉะนั้นจะไม่มีโอกาสได้เกียรตินิยม” (https: //en.m.wikipedia.org.Curriculum)

ในขณะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ล่าสุดจากปาฐกถาของประธานมหาวิทยาลัย Sean D. Kelly 

ทีม่หาวทิยาลยักวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อธบิายถงึพัฒนาการศกึษาทัว่ไปของมหาวทิยาลยั

ฮาร์วาร์ดโดยไม่ยึดติดกับหลักสูตร Liberal Arts and Sciences เดิมทั้งหมด ทั้งนี้ผู้เรียนระดับ

ปริญญาตรีไม่ว่าจะเลือกวิชาเอกสาขาใด ต้องเรียนวิชาพื้นฐานจ�านวนหนึ่ง เป็นวิชาบังคับเพื่อการจบ

หลักสูตร โดยถือว่าวิชาพื้นฐานทั่วไป “ท�าให้ผู้เรียนเป็นคนมีการศึกษา” เป้าหมายหลักสูตรพื้นฐาน 

เพื่อให้ผู้เรียนเตรียมตัวออกไปเผชิญโลกกว้างและการสร้างชีวิตที่ดี ทั้งนี้การนิยามค�าว่า “ชีวิตที่ดี” 

ก็มีความคิดที่แตกต่างกัน ในเชิงปรัชญา “ชีวิตที่ดี” ไม่ใช่เพียงแค่ความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งสังคมทั่วไปอาจ

มุง่ไปทีเ่งนิทอง อ�านาจและความสขุทางวตัถ ุแต่ชวีติทีด่ ีคอื ประสบการณ์การเรยีนรูท้ีจ่ะสร้างความสุข



52

ทางจติใจ ซึง่ทางมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด เชือ่ว่าภมูปัิญญาทีส่ัง่สมจนเป็นมรดกทางวฒันธรรมนัน่แหละ

จะสามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะให้ความสุขทางจิตใจในอนาคตของผู้เรียน โดยที่ผู้เรียน

อาจไม่ได้ตระหนักในระหว่างท่ีเรียนอยู่ ความรู้ชนิดนี้จะเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนสร้างประสบการณ์

ชวีติตนเองให้มคีวามหมายและมคีณุค่า อย่างไรกต็าม การศกึษาพืน้ฐานทีเ่ป็นองค์ความรูม้รดกวฒันธรรม

ที่เกิดจากภูมิปัญญา อาจมีความแตกต่างกันในแต่ละสังคม สาระหลักสูตรจึงควรมีความหลากหลาย 

แต่ความส�าคัญของการศึกษาพื้นฐานอยู่ท่ีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องท�าให้องค์ความรู้ซึมซับ

หล่อหลอมสร้างตวัตนขึน้เป็นส่วนหนึง่ในจติส�านกึของผูเ้รยีนให้ได้ เพือ่ว่าในอนาคตเมือ่ผูเ้รยีนออกไป

ประสบเหตกุารณ์ในชวีติจรงิ องค์ความรูท้ีอ่ยู่ในจิตส�านึกจะปรากฏออกมาสร้างปฏสัิมพันธ์กบัเหตุการณ์ 

และท�าให้ผู้เรียนตระหนักถึงความหมายและคุณค่าทั้งความรู ้ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและ

ความหมายของเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในชวีติจรงิ ดงันัน้วธิกีารเรยีนรูห้ลกัสตูรพืน้ฐาน ควรเป็นการสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการท่องจ�า การอ่านต�ารา หนังสือท่ีเป็นวรรณคดี

คลาสสิค ปรัชญา วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ซ่ึงส่ังสมสืบทอดกันมาในฐานะภูมิปัญญาที่เป็นมรดก

ทางวัฒนธรรม และการเรียนรู้ไม่ควรจ�ากัดเพียงแค่ความเข้าใจหลักการหรือทฤษฎี หากควรเป็น 

การเรยีนรูว้ธิกีารท่ีจะใช้ชวีติอยูก่บัวฒันธรรมประเพณอีนัเป็นมรดกวฒันธรรมเหล่านัน้ด้วย การศกึษา

พื้นฐานในแง่นี้ จึงควรเป็นการศึกษาทั้งเชิงปรัชญา รู้จักวิธีการให้เหตุผลอย่างระมัดระวัง ชัดเจน 

ถูกต้องเหมาะสม อันเป็นลักษณะของความเป็นมนุษย์ และมองเห็นความหมายและคุณค่าของ

มรดกทางภูมิปัญญาในเชิงปฏิบัติด้วย หลักสูตรพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จึงมีความ

ละเอียดอ่อนที่เน้นการเรียนรู้วัฒนธรรมเชิงปรัชญาและสามารถซึมซับภูมิปัญญานั้นหล่อหลอมให้

เป็นตัวตนส่วนหนึ่งของผู้เรียน

Liberal Arts and Sciences ในฐานะหลักสูตรแกนกลาง 

ของการศึกษาพื้นฐาน (General Education)

ความหมายและที่มาของ Liberal Arts หมายถึงความรู้และทักษะจากศาสตร์จารีตในสมัย

กรีกที่ถือว่ามีความส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับ “เสรีชน (Free Person)” ซ่ึงรากศัพท์ละติน Liberal 

แปลว่า “คณุค่าความเป็นเสรชีน” ท่ีเหล่าพลเมอืงกรกีซ่ึงเป็นเสรชีนจ�าเป็นต้องเรยีนรูใ้นฐานะส่วนหนึ่ง

การใช้ชีวิตพลเรือน ซึ่งรวมหลักการโต้วาทีในที่สาธารณะ การต่อสู้ด้วยวิธีการให้ปากค�าในศาล 

การท�าหน้าที่ลูกขุนและการรับใช้กองทัพ วิชาหลักของ Liberal Arts คือ ไวยากรณ์ ตรรกศาสตร์ 

และวาทวิทยา (Rhetoric) ส่วนวิชารอง คือ คณิตศาสตร์ เรขาคณิต ทฤษฎีดนตรีและดาราศาสตร์ 

(https://en.m.wikipedia.org.Liberal Arts)

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยด้าน Liberal Arts ในสหรัฐอเมริกา ระบบมหาวิทยาลัยใน

สหรัฐอเมริกาเกิดข้ึนครั้งแรกเมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใน ค.ศ. ๑๘๒๖ / พ.ศ. ๒๓๖๙ 

ซึง่องิรปูแบบจากวทิยาลยั Emmanuel ท่ีมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ หลงัจากนัน้จงึมกีารจดัต้ังมหาวทิยาลยั
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และวทิยาลยัอกีหลายแห่งตามมา ในลกัษณะสถาบนัการศกึษาขนาดเลก็ สงักดัศาสนจกัรทีม่ลัีทธนิิกาย

แตกต่างกัน และส่วนใหญ่สอนวิชาคลาสสิคและใน ค.ศ. ๑๘๒๘ / พ.ศ. ๒๓๗๑ มหาวิทยาลัยเยล 

ได้เสนอการจัดท�าหลักสูตรที่เหมาะสมกับยุคสมัย หลังจากที่เดิมมหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญกับ

การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิชาชีพ มาเป็นการก�าหนดหลักสูตรพื้นฐานที่ผู้เรียนทุกคนต้อง

เรียนร่วมกัน และเป็นการท�าให้หลักสูตร Liberal Arts มีความส�าคัญมากขึ้น แม้ว่าในช่วงกลาง

ครสิต์ศตวรรษท่ี ๑๙ มหาวทิยาลยัชัน้น�าหลายแห่งได้รบัอทิธพิลการศกึษาจากประเทศเยอรมน ีท�าให้

มีการปรับหลักสูตรกลายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างฮาร์วาร์ด ขณะเดียวกันก็มีการจัดต้ังวิทยาลัยที่

จัดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพเฉพาะทางขึ้นเป็นจ�านวนมาก ท�าให้รูปแบบมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 

ตลอดศตวรรษที่ ๒๐ มีความแตกต่างกันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยด้าน Liberal Arts หรือ 

Liberal Arts and Sciences มหาวิทยาลัยวิจัยและวิทยาลัยเฉพาะทางอย่างโรงเรียนแพทย์ 

โรงเรียนกฎหมายและวิทยาลัยเกษตรกรรม ช่วงเวลานี้เอง มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยด้าน Liberal 

Arts and Sciences จ�านวนลดลงและมีขนาดเล็กลง (จาก https://education.stateuniversity.

com>>Education Encyclopedia. “Liberal Arts Colleges”)

เป้าประสงค์หลักสูตร Liberal Arts and Sciences

ในระบบอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย Liberal Arts and Sciences ถือว่ามีพันธกิจในการตอบสนอง 

ผู้เรียนที่ปรารถนาจะเป็นพลเมืองที่ได้รับการศึกษา เป็นสมาชิกสังคมที่มีประสิทธิภาพ และต้องสร้าง

ความตระหนักในฐานะพลเมืองโลกที่มีความคิดวิเคราะห์และเป็นผู้รอบรู้ ทั้งนี้ Michele Myers 

ประธานวิทยาลยั Sarah Laurence College ได้สรปุถงึเป้าหมายการศกึษาด้าน Liberal Arts and 

Sciences ว่าเป็น

“การศึกษาประเภทที่ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการให้ความรู้นี้เข้าไปสร้างตัวตนในจิตส�านึกผู้เรียน 

มากกว่าที่จะยัดเยียดความรู้สึกนึกคิดลงให้ผู้เรียนและยังเสนอให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ 

ใช้กับตลาดงานทุกประเภท รู้จักตั้งข้อสงสัย รู้จักตั้งค�าถามกับโลกรอบตัวเรา 

มีความคิดริเริ่มในการแก้ปัญหาและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน เพื่อการแก้ปัญหาให้เหมาะสม 

ได้กับช่วงเวลาและสถานการณ์” (https://education.stateuniversity.com>>

Education Encyclopedia-History of Liberal Arts Colleges)

ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่เป็น Liberal Studies คือ การให้ผู้เรียนมีความรู้ดีใน

การเตรยีมความพร้อมด้วยความรูแ้บบสหวทิยาการระหว่างสาขามนษุยศาสตร์ วทิยาศาสตร์ธรรมชาติ 
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สงัคมศาสตร์และศลิปะ ซึง่จะท�าให้เป็นพืน้ฐานการเรยีนต่อสาขาวชิาชพีเฉพาะทางอย่างการศกึษา ธรุกจิ 
การบริหารรัฐกิจ การปกครองและอื่น ๆ ต่อไปได้

กระบวนการเรียนรู้ Liberal Studies คือ ต้องการฝึกหัดผู้เรียนให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสทิธภิาพท้ังการพดูและการเขียน พฒันาทกัษะการคดิอย่างวเิคราะห์ วพิากษ์วจิารณ์ และรูจ้กัแก้
ปัญหา โดยเฉพาะเน้นหลกัการคดิเชิงศลีธรรมควบคูไ่ปด้วย และยงัคาดหวงัให้ผูเ้รยีนนอกจากมคีวามรู้
กว้างขวางในด้าน Liberal Arts and Sciences อันเป็นความรู้สาขาวิชาหลากหลาย ทั้งในสาขา
วรรณคดีและภาษา คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์กายภาพ 
ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ตลอดจนถึงวิวัฒนาการมนุษย์

หลกัสตูรด้าน Liberal Studies จงึท�าให้ผูเ้รยีนสามารถแยกและเลอืกเรยีนหมวดวชิาบางหมวด
เข้าด้วยกนัในลกัษณะการเรยีนแบบสหวทิยาการได้ เช่น หมวดวชิาศลิปะรวมกบัหมวดวชิาวทิยาศาสตร์ 
หมวดวชิาประวตัศิาสตร์ ซึง่รวมรายวชิาอารยธรรมตะวนัตกและอารยธรรมอืน่ ๆ เข้ากบัวฒันธรรมโลก
และวฒันธรรมข้ามชาต ิ ชาตพินัธ์ุวิทยาและภมูภิาคศกึษา หมวดวชิาสนุทรยีศลิป์ด้านดนตร ี การแสดง
และละคร หมวดวิชาการเขียนและการสื่อสารเข้ากับหมวดวิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ

ชุมชนวิชาการ (Residential College): ลักษณะเฉพาะของวิทยาลัยแบบ Liberal Arts 
studies ในสหรัฐอเมริกา ในฐานะท่ีการศกึษาด้าน Liberal Arts เป็นการศกึษาเพือ่ความรูม้ากกว่า
การเตรยีมตวัเพือ่ให้ได้งานท�า วทิยาลยัจงึมขีนาดเลก็และส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ผูเ้รยีนในวทิยาลยั 
รวมทัง้หมดมกัมจี�านวนต�า่กว่า ๒,๐๐๐ คน และสดัส่วนผูเ้รยีนกบัผูส้อนต้องไม่มากเกนิไป พวกเขาทัง้
ผู้เรียนและผู้สอน ยังต้องมีท่ีพักประจ�าในพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้คุณค่ากับแนวคิดเรื่อง
ชุมชนวิชาการท่ีมีความหมายมากกว่าวิทยาเขต ทั้งนี้สถาบันต้องมีการลงทุนด้านกระบวนการเรียน
การสอน ผู้เรียนและอาจารย์ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้นั้น ดังนั้นลักษณะของวิทยาลัย
ด้าน Liberal Arts and Sciences จึงปรากฏตามการบรรยายของ Oscar Paige ประธาน 

Austin College ที่ว่า

“ลักษณะธรรมชาติของหอพักวิทยาลัยของเราและวิทยาลัยแบบ Liberal Arts หลายแห่ง 

เป็นลักษณะเฉพาะที่ผนวกคุณค่าการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษา ชุมชนวิชาการ 

Liberal Arts เป็นชุมชนที่กระตุ้นความกระหายใคร่รู้ (การสงสัยและตั้งค�าถาม) 

และลงมือสอบสวนหาค�าตอบ และท�าให้ผู้เรียนได้รับการท้าทายด้วย การรู้จักคิด 

“นอกกล่อง (outside the box)” สิ่งเหล่านี้ต้องมีอยู่ในชุมชนประเภทนี้มากกว่า 

ระบบหอพักแบบอื่น นอกจากนี้ต้องสร้างกระบวนการคิดแบบวิพากษ์วิจารณ์ 

การสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ด้วยหลักสูตรเชิงบูรณาการ และสร้างปฏิสัมพันธ์บุคคล 

ระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์” (https: //education.stateuniversity.com>>

Education Encyclopedia.–History of Liberal Arts Colleges, 

Characteristic of Liberal Arts Colleges)
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หลักสูตร Liberal Arts and Sciences ในการศึกษาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

(บางแห่ง) ระบบอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่มีความหลากหลายนั้นในศตวรรษที่ ๒๐ นอกจาก

มหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและสูงกว่าแล้ว ยังมีการจัดต้ังวิทยาลัยชุมชน 

ซึ่งจัดหลักสูตรหลังชั้นมัธยม ๒ ปี และแม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจ�านวนมาก ได้ปรับเปล่ียนหลักสูตร

วิชาพื้นฐาน โดยเฉพาะหลักสูตรแกนกลางให้มีความทันสมัย ไม่ยึดติดกับรายวิชาด้าน Liberal Arts 

and Sciences อกีต่อไป แต่บรรดาวทิยาลยัชมุชน วทิยาลยัขนาดเลก็และมหาวทิยาลยัทีม่พีฒันาการ

เชื่อมโยงกับคณะวิชาหรือหลักสูตร Liberal Arts and Sciences คงให้ความส�าคัญกับการเรียน

การสอนด้าน Liberal Arts and Sciences ในฐานะท่ีเป็นหลักสูตรพ้ืนฐานส�าหรับคณะวิชาต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย

ส�าหรบัมหาวิทยาลยัชัน้น�าปัจจบุนัอย่างเช่นมหาวทิยาลยัอนิเดยีนา ซึง่อาจารย์อดลุเคยเดนิทาง

ไปสอนหนังสอือยูช่่วงเวลาหนึง่กเ็ตบิโตมาจากรากฐานของ College of Liberal Arts and Sciences 

วิทยาลัยแห่งนี้ ได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิชาการสมัยใหม่เฉพาะทางจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น

สตรีศึกษา เพศสภาพและเพศสภาวะ วัฒนธรรมสมัยใหม่ รวมถึงทฤษฎีการเมืองและการศึกษา

นโยบายสาธารณะ แต่ทกุวนันีว้ทิยาลัย College of Liberal Arts and Sciences กย็งัคงจดัหลกัสตูร

การศกึษาพืน้ฐานในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ และอกัษรศาสตร์ ให้กบัผูเ้รยีนวชิาเอกของวทิยาลยัควบคู่

กับการจัดการศึกษาพื้นฐานให้กับผู ้เรียนระดับปริญญาตรี ในสถาบันต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

อินเดยีนา เช่น The Kelly School of Business, The Jacob School of Music เพือ่เป็นการฝึกฝน

ผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานอันจ�าเป็นและเป็นที่ต้องการในเวทีการแข่งขันของตลาดงานยุคศตวรรษ

ท่ี ๒๑ รายวิชาหลักสูตรพื้นฐานส�าหรับผู้เรียนปริญญาตรีหลักสูตรต่างสาขา ได้แก่ วิชาเรียงความ 

(composition) คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ รวมถงึวชิาการสือ่สารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนที่

ต้องศึกษาต่อวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทางของตัวเอง

นอกจากมหาวทิยาลยัอนิเดยีนา ซึง่มอีทิธพิลต่อการสร้างประสบการณ์หลกัสตูรการศึกษาด้าน 

Liberal Arts and Sciences ให้กบัอาจารย์อดุลแล้ว มหาวทิยาลยัอเมรกินั (American University) 

ก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่อาจารย์ได้รับประสบการณ์การศึกษาโดยตรง เป็นสถาบันที่

พัฒนาเติบโตมาจากรากฐานการศึกษาแบบ Liberal Arts and Sciences ในศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ 

หลักการศึกษาพื้นฐานของที่นี่เป็นหลักสูตรแกนกลางด้าน Liberal Arts ซึ่งมหาวิทยาลัยเช่ือว่า 

เป็นองค์ความรู้ท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ มหาวิทยาลัยอเมริกันมุ่งผลการเรียนรู้ 

โดยถือว่า การศึกษาแบบหนึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเป็นคนแบบนั้น มหาวิทยาลัยอเมริกันเชื่อว่า “บัณฑิต

ของเราควรประกอบด้วยทักษะ ภูมิปัญญา และรู้จักแก้ปัญหาด้วยความรู้ที่เรียนและเข้าใจถึงพลวัต

ความเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลก”

มหาวทิยาลยัอเมรกินัจึงก�าหนดรายวชิาการศกึษาพ้ืนฐานด้าน Liberal Arts ท่ีแบ่งเป็น ๕ หมวด

วิชา คือ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา โดยก�าหนดให้ผู้เรียนเลือก 

๒ วิชา จากแต่ละหมวดวิชาและต้องมีรายวิชาอย่างน้อย ๑ วิชา ที่มีการปฏิบัติการห้องทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ แต่ผู้เรียนอาจเลือกเรียนวิชาเชิงบูรณาการได้จากหมวดวิชาเดียวกันที่จะต้องใช้เรียนใน

ห้องสัมมนาปีที่ ๒
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รายวชิาท่ีเลอืกจาก ๕ หมวดวชิาท่ีมหาวทิยาลยัก�าหนดไว้ จะท�าให้ได้บณัฑติของมหาวทิยาลยั

ทีม่สีนุทรยีศลิป์ อนัประกอบด้วยทศันะวพิากษ์ในเน้ือหาประวติัศาสตร์ศลิปะ ความงามและศลิปะอืน่ ๆ 

มทีกัษะการสือ่สารจากการคดิเหน็แลกเปลีย่น รวมถงึรบัรูข่้าวสารผ่านการเขยีน พดู มทีกัษะสือ่สาร

ด้วยวีดีทัศน์ มีความสามารถในการตั้งค�าถามเชิงวิจารณ์ ถามอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ปัญหา

ประเด็นต่าง ๆ และสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาได้ รวมถึงการมีมุมมองหลากหลายต่อประเด็นปัญหา

ปัจจุบนั เช่น เรือ่งผูส้งูวยั ผูบ้กพร่องทางร่างกาย ชาตพินัธุ ์ เพศสภาพ ศาสนา เพศศกึษาและชนชัน้

ทางสงัคม นอกจากนีย้งัมคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ มเีหตผุลเชงิจรยิธรรม มทีกัษะด้านข้อมลูสารสนเทศ

ทั้งการประเมิน การจัดระบบ วิเคราะห์แยกแยะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะความสามารถใน

การประเมินข้อมูลเชิงปริมาณเข้าใจระบบสัญญะทางสถิติและตัวเลข รู้จักประยุกต์ใช้เหตุผลทาง

คณิตศาสตร์ สถิติและสัญลักษณ์ทางตัวเลข เพื่อการแก้ปัญหาความซับซ้อนและการตัดสินใจอีกด้วย

การศึกษาพื้นฐานในระบบอุดมศึกษาอเมริกันถือเป็นการศึกษาที่มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย

ส่วนใหญ่ต้องจัดการเรียนการสอนขึ้นส�าหรับผู้เรียนในภาคการศึกษาแรก แม้ว่าหลักสูตรวิชาพ้ืนฐาน

ในแต่ละสถาบันก�าหนดขึ้นอย่างหลากหลายแตกต่างกัน แต่หลักสูตรพื้นฐานดั้งเดิมที่เป็นวิชาด้าน 

Liberal Arts and Sciences ก็ยังคงใช้สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอีกหลายแห่งในปัจจุบัน

และถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ยังคงความเป็น classic เสมอมา

การศึกษาพื้นฐานระดับอุดมศึกษาของไทยก่อน พ.ศ. ๒๕๐๕

ในขณะที่การศึกษาพื้นฐานของระบบอุดมศึกษาสหรัฐอเมริกามีหลักการและเป้าหมายก�าหนด

ให้เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ท่ีจ�าเป็นส�าหรับผู้เรียนระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อให้มีคุณสมบัติของ “ผู้มี

การศึกษา” นั้นมีสาระหลักสูตรที่แต่ละสถาบันก�าหนด การศึกษาพื้นฐานแต่ละแห่งจึงมีองค์ความรู้

ที่เป็นของตนเอง แต่ส�าหรับระบบอุดมศึกษาไทย ก�าเนิดหรือที่มาของการจัดท�าหลักสูตรการศึกษา

พื้นฐานได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ ๒๔๖๐ เป็นต้นมาจนถึงก่อน พ.ศ. ๒๕๐๕ เมื่อมีการจัดตั้งหลักสูตร

วิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น มีจุดมุ่งหมายและหลักสูตรการศึกษาเพ่ือ

แก้ปัญหาจุดอ่อนที่เป็นมาตรฐานความรู้ก่อนการเรียนชั้นมหาวิทยาลัย ดังกรณีคณะอักษรศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๘๙ และโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๙๐

คณะอกัษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๗๒

การศึกษาวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยไทยปรากฏขึ้นครั้งแรก ในการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๑ เวลานั้นสถาบันแห่งนี้เป็นเพียง

มหาวิทยาลัยเดียวของประเทศ การจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นผลจากความริเร่ิม

ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนไชยนาทนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย
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เป้าหมายการจดัตัง้คณะนี ้ เพ่ือให้มบีทบาทหน้าทีใ่นการจัดหลักสูตรพ้ืนฐาน เตรียมความพร้อม

ให้กบัผูเ้ข้าเรยีนมหาวทิยาลยัปีแรกทีจ่ะต้องศกึษาต่อทีค่ณะแพทยศาสตร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ และ

คณะรัฏฐประศาสนศาสตร์ เหตุผลคือ มาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมในเมืองไทยขณะนั้นสูงเพียง

ระดบัชัน้มธัยมหก (ม.๖ ขณะนัน้หรอื ม.๓ ปัจจบุนั) ผูเ้ข้าเรยีนต่อมหาวทิยาลยั จงึมคีวามรูพ้ืน้ฐานไม่

สูงพอท่ีจะเรยีนต่อชัน้อดุมศกึษาตามหลกัสตูรมาตรฐานแบบตะวนัตก การเรยีนการสอนในช่วง ๕ ปี

แรกเป็นการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรมัธยมชั้นสูงในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษา

อังกฤษ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ผู้เข้าเรียนให้สูงขึ้น โดยใช้เวลาเรียน ๒ ปี ส�าหรับผู้ที่ต้องการต่อ

คณะแพทยศาสตร์และ ๑ ปีส�าหรับผู้เรียนต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะรัฎฐประศาสนศาสตร์ 

(วารุณี โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๑๔-๑๕) ต่อมาคณะต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการปรับปรุง

มาตรฐานวิชาการอีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๔๖๖ ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากมูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

ข้อมูล “บันทึกเรื่องการจัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” จัดท�าโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

เสนาบดีกระทรวงธรรมการรายงานกราบบังคมทูลเสนอพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ใน พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๖๙ นั้น

ได้ระบุว่าใน พ.ศ. ๒๔๖๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเริ่มเข้าสู่ฐานะมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐาน

ทางวิชาการ ด้วยการปรับหลักสูตรการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิรอคกี้

เฟลเลอร์ ในด้านการเงินและจัดหาคณาจารย์ด้านแพทยศาสตร์จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาท�าการสอน

ตามหลักสูตร ๖ ปี นอกจากนี้ ยังก�าหนดให้รับนักเรียนจบชั้นมัธยมบริบูรณ์ ขณะนั้นคือชั้นมัธยมปีที่ 

๖ (ม.๖) สองปีแรกเรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากนั้นจึงเข้าเรียนคณะแพทย์ใช้

เวลาเรียนอีก ๔ ปี

เวลานั้นฐานะคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการระบุชัดเจนปรากฏตามบันทึกนี้ว่า 

เป็น “คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซ่ึงท�าการสอนชั้นเตรียมแพทย์” ตามบันทึกระบุแผนการ

พัฒนาคณะนี้ว่าหลังจาก พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นต้นไปจะขอท�าความตกลงร่วมมือกับมูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร์

ให้ช่วยเหลือจัดส่งอาจารย์เข้ามาช่วยสอน “วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมีสตรีและวิชาไบโอโลยีกับออกเงิน

เดอืนอาจารย์ภาษาองักฤษให้เตม็คนหนึง่...” แสดงถงึการเริม่เปิดสอนวชิาด้านวทิยาศาสตร์พ้ืนฐานหรอื 

Pure Sciences ท่ีคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควบคู่กับแผนการเริ่มปรับปรุงมหาวิทยาลัย

ใน “ทางท่ีจะจัดตั้งมหาวิทยาลัยให้ถึงฐานะมหาวิทยาลัยในประเทศที่เจริญแล้ว” ด้วยการจัดส่ง

นกัเรยีนทนุศกึษาต่อต่างประเทศให้กลบัมาท�างานสอนให้กบัจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ซึง่ใน พ.ศ. ๒๔๖๘ 

บันทึกฉบับนี้ระบุความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย นอกจากประกอบด้วย 

คณะแพทยศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีคณะรัฏฐประศาสนศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โรงเรียนปรุงยา (คือ คณะเภสัชศาสตร์ปัจจุบัน) โรงเรียนพยาบาลและ

ผดงุครรภ์ และยงัคาดหวงัให้ พ.ศ. ๒๔๖๙ ซึง่ปรากฏแผนการพฒันามหาวทิยาลยั คอื “มหาวทิยาลยั

ของเราควรจดัให้ได้ผลท้ังทางอบรมมนษุยธรรม (Cultural Training) ซึง่มหาวทิยาลยัเก่าขององักฤษ

มุ่งหมายเป็นส่วนใหญ่และทางฝึกอาชีพ (Professional Training) ซึ่งเป็นความมุ่งหมายส่วนใหญ่

ของมหาวิทยาลัยใหม่ ๆ ส่วนหลักสูตรให้มีหลักสูตรกลาง ๆ ส�าหรับผู้ที่มุ่งหมายการอบรมมนุษยธรรม
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เป็นส่วนใหญ่ (General Course) และหลักสูตรส�าหรับผู้ที่มุ ่งหมายทางอาชีพ (Professional 

Course) หลกัสตูรนัน้ แบ่งออกเป็นแผนกใหญ่ ๆ ๒ แผนก คอื แผนกอกัษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์” 

(ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ๒๕๒๙: ๘๓-๘๕)

บันทึกส่วนนี้อาจหมายถึงเป้าหมายการพัฒนาให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสถานภาพ

ใกล้เคียงระบบมหาวิทยาลัยรุ่นเก่าในอังกฤษที่อาจหมายถึงมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดหรือเคมบริดจ์ 

ไม่ใช่ระบบมหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิา และวาดหวงัให้คณะอกัษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์ท�าหน้าที่

จดัหลกัสตูรวชิาพืน้ฐานท่ีบันทึกเรยีกว่า การอบรมทางมนษุยธรรมเป็นส่วนใหญ่ และใช้ภาษาองักฤษ

ชดัเจนว่า เป็น General Course หรอืหลกัสูตรวชิาทัว่ไป อนัเป็นวชิาส�าหรับชัน้เตรียมแพทย์ เตรียม

วศิวะและเตรยีมรฏัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้ผู้เรียนต่อคณะวชิาชพีเหล่านี ้ เรียนรายวชิาท่ีมหาวทิยาลัย

ก�าหนดให้ส�าหรับการศึกษาต่อแต่ละคณะ แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยแนวทางนี้ จึงก�าหนด

ให้การเรียน ๒ ปีแรกเป็นชั้น Intermediate และชั้น Final อีก ๒ ปี ส�าหรับทุกคณะยกเว้น 

คณะแพทยศาสตร์ที่ต้องเรียนชั้น Final ๔ ปี ที่ส�าคัญมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้การสอนชั้น 

Intermediate ซึง่บนัทกึฉบบันี ้เรยีกว่า “ชัน้เตรียมนี ้ให้จัดสอนในคณะอกัษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

ส�าหรับทุกคณะในสายวิชาชีพ เพียงแต่ผู้เรียนก็เลือกเรียนวิชชาท่ีระบุไว้ส�าหรับให้เป็นการเตรียม

เหมาะแก่กิ่ง (สาย) นั้น” (ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ๒๕๒๙: ๘๕)

“บนัทกึการจดัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” ใน พ.ศ. ๒๔๖๘ นอกจากได้ให้ร่องรอยแผนการสอน 

“ชัน้ Intermediate หรอืชัน้เตรยีม” ส�าหรบัทกุคณะทีเ่ป็นการศกึษาสายวชิาชพีแล้ว ยงัมกีารเสนอให้

คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์รับภาระการสอน “ชั้นเตรียม” ให้กับโรงเรียนกฎหมาย ซ่ึงเป็น

โรงเรียนวิชาชีพชั้นสูงที่เวลานั้น เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงยุติธรรมด้วย

ข้อมูลข้างต้นเห็นชัดว่าลักษณะและรูปแบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา 

ด้านวิชาชีพชั้นสูงในสาขาแพทย์ วิศวะและการปกครอง เวลานั้นคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

ท�าหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานส�าหรับคณะวิชาชีพเหล่านั้น แต่เร่ิมปรากฏร่องรอยที่

จะท�าหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานเชิงวิชาการขึ้นหรือวิชาทางมนุษยธรรม จากการพิจารณาแผนการ

เตรียมจัดหาอาจารย์ผู้สอนที่ท�าให้มองเห็นว่า ชั้นเตรียมหรือ Intermediate ของคณะอักษรศาสตร์

และวทิยาศาสตร์ ได้บรรจหุลกัสตูรวชิา “ฝ่ายตะวนัออก คอื วชิาภาษาบาลแีละสนัสกฤต (Oriental 

Studies) ภาษาอังกฤษ Psychology & Logic วิชาครู พงศาวดาร ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

หลักกฎหมายและรัฏฐประศาสนศาสตร์ ด้วยหลักสูตรนี้ คาดว่ามหาวิทยาลัยก็จะบรรลุผล ทั้งทาง

อบรมมนุษยธรรมและการฝึกอาชีพ” (ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ๒๕๒๙: ๙๐)

แผนการพัฒนาคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์เมื่อพิจารณาจากสาระหลักสูตรน่าจะ

ท�าให้ทิศทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหลักการเป้าหมายเชิงปรัชญาการศึกษาที่ชัดเจนขึ้น 

โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานท่ีเป็นการหล่อหลอมหลักมนุษยธรรมและเตรียมส�าหรับการฝึก

ทักษะอาชีพในคณะวิชาต่าง ๆ

อย่างไรก็ตามใน พ.ศ. ๒๔๗๑ เมื่อสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ 

เสด็จกลับเมืองไทยหลังจากทรงศึกษาต่อด้านการสาธารณสุขและการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

สหรัฐอเมริกา ขณะประทับชั่วคราวได้ทรงรับหน้าที่ผู ้บัญชาการกรมมหาวิทยาลัยและทรงได้รับ
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มอบหมายจากพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ให้ท�าการส�ารวจปัญหามหาวทิยาลยั เพือ่ประกอบ

พระบรมราโชบายเรื่องการตั้งมหาวิทยาลัย เนื่องจากการพัฒนามหาวิทยาลัยมีความล่าช้า

รายงานการส�ารวจครั้งนี้ ทรงอธิบายค�านิยามอุดมศึกษาตามระบบการศึกษาตะวันตกว่า

แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ

“๑. วทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ สอนให้ “กลุบตุรสามารถเหน็เหตุผลต้นปลายของสิง่ต่าง ๆ 

เปนความรูร้อบตวัฝึกฝนให้เปนผูร้บัผดิชอบและเป็นผูน้�าราษฎรทัง้ในส่วนความคดิและกจิการ เปนผูท้ี่

จะสามารถเสาะหาวิชชามาให้เปนประโยชน์แก่คณะ และประดิษฐ์สิ่งที่งามและเปนประโยชน์นั้น”

๒. อาชีพย์วิทยา คือ การฝึกฝนโดยฉะเภาะที่จะท�าให้กุลบุตรสามารถประกอบการ 

ท�ามาหากินในกิจการที่จะต้องมีการตระเตรียม โดยฉะเภาะ เช่น แพทย์ ผู ้รู ้กฎหมาย พ่อค้า” 

(ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ๒๕๒๙: ๙๗)

ท้ังนีต้ามพระด�ารท่ีิปรากฏในรายงานการส�ารวจสถาบนัอดุมศกึษาในเมอืงไทยขณะนัน้ ทรงเหน็ว่า 

“ในประเทศสยามยงัไม่มมีหาวทิยาลยั” และเมอืงไทยใช้วธิกีารส่งนกัเรยีนไทยศกึษาต่อ “มหาวทิยาลัย” 

ในต่างประเทศหรือตามที่ทรงสรุปไว้คือ “เราใช้มหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นส่วนนั้นของการ

อุดมศึกษาของเรา” (ฉลอง สุนทราวาณิชย์ ๒๕๒๙: ๙๘)

ด้วยเหตุน้ีทรงเสนอแนะว่าหากเมืองไทยจะพัฒนาอุดมศึกษาให้ขึ้นสู่ฐานะมหาวิทยาลัย ต้อง

เข้าใจถึงหลักการอันเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยว่ามีอยู่ ๔ ข้อ คือ

๑. การเปิดโอกาสให้ “กุลบุตร” ได้เรียน “ท�าการแสวงหาวิชา” มหาวิทยาลัยต้องเป็นที่ที่ 

“เลีย้งดทู�านุบ�ารงุนักปราชญ์ผูส้ามารถเสาะหาวชิชาและใช้ผลอนันัน้มาสอนกลุบตุรได้” ทัง้นีท้รงถือว่า 

“มหาวิทยาลัยเปนสมองต้นความคิดของชาติ เปนสถานเลี้ยงคนดีของชาติ”

๒. ผลของ “เสาะหาวิชชา” ต้องน�ามาเป็นแบบแผนความประพฤติของชาติทั้ง “ทางธรรมะ

และวิทยาศาสตร” ทรงถือว่า “มหาวิทยาลัยเปนหลักตัวอย่างการเปนเครื่องวัด เปนที่รวบรวมและ

จ�าหน่ายเผยแผ่ความคิดของชาติเราเองและช่วยท�าการติดต่อกับคณะท่ีมีหน้าท่ีคล้ายกันของ

นานาชาติ”

๓. “มหาวทิยาลยัมีกจิสอนกลุบตุร ศลิปะวทิยาศาสตร์ เพ่ือท�าให้ผู้มาเรียนมคีวามรูก้ว้างขวาง 

เป็นเหตุให้คิดไกลและใช้ความคิดท่ีได้บังเกิดข้ึนด้วยการเรียน เป็นผลประโยชน์แก่คณะ นอกจากนั้น

มหาวิทยาลัยอาจจะตั้งโรงเรียนฝึกฝนวิชาชีพบางชนิดที่ต้องมีพื้นศิลปะวิทยาศาสตร์

๔. มหาวทิยาลยัต้องจัดการสอบวดัความรู้ผู้เรียนและประสาทปริญญา” (ฉลอง สุนทราวาณชิย์ 

๒๕๒๙: ๔-๕)

หลักการข้อที่ ๓ นี้เอง ที่แสดงถึงเค้าพระด�าริทางการศึกษาด้าน Liberal Arts and Sciences 

จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ ได้ทรงศึกษา

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเวลานั้น
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อย่างไรก็ตามหลังจากเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีลาออกจากต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวง

ธรรมการ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยาลงกรณ์ ได้เข้ามารับหน้าท่ีเสนาบดี

กระทรวงธรรมการ ได้จัดท�าบันทึกรูปงานมหาวิทยาลัยขึ้นถวายพระบาทสมเด็จพระปกเล้าเจ้าอยู่หัว 

อีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๓ / ๒๔๗๔ สาระส�าคัญส่วนที่ระบุถึงฐานะหน้าที่

คณะอักษรศาสตร์และวทิยาศาสตร์ปรากฏชดัเจนว่า “คณนีท้ีจ่รงิเป็นงานใหญ่ ควรเป็นสองคณ แต่ที่

รวมกันเช่นน้ี เพราะในชัน้เดมิเป็นคณส�าหรบัเตรยีมแพทย์และเตรยีมวศิวกรรม” (ฉลอง สนุทราวาณชิย์ 

๒๕๒๙: ๗๓)

ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดตั้งคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๑ นั้น 

ท�าหน้าที่ชั้นเตรียมแพทย์และเตรียมวิศวกรรม หมายถึงการท�าหน้าที่การศึกษาพื้นฐานทั่วไปสอน

สาขาวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์) และภาษาอังกฤษ 

แต่ทว่าหลงั พ.ศ. ๒๔๗๒ เมือ่สิน้สดุสญัญาความช่วยเหลอืจากมลูนธิริอคกีเ้ฟลเลอร์ จงึได้มกีารแยก

การจดัตัง้คณะวทิยาศาสตร์ออกจากคณะอกัษรศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ยงัคงจดัหลกัสตูรการเรยีน

การสอนวชิาเตรยีมแพทย์หรอืวชิาปรคีลนิกิให้กบัคณะแพทยศาสตร์และคณะทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึพัฒนา 

หลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์ขึ้น ในขณะที่คณะอักษรศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะด้าน

อักษรศาสตร์ที่เน้นสาขาการศึกษาภาษาต่างประเทศ และการฝึกหัดครูมัธยม ท�าให้จนถึงยุคหลัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่มีการจัดหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานในระดับมหาวิทยาลัย

แผนกเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 

(ต.ม.ธ.ก.) พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๙๐
หลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้เพยีง ๒ ปี ใน พ.ศ. ๒๔๗๗ มหาวทิยาลยั

วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจัดตั้งข้ึนตามค�าแถลงนโยบายอุดมศึกษาของรัฐบาลสมัยพลเอก

พระพหลพลพยุหเสนา เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๔๗๙) ที่ว่า

“จะปรับปรุงมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานเสมอกับมหาวิทยาลัยที่ดีในอารยประเทศ 

จะได้ขยายงานให้นักเรียน (มัธยมศึกษา) เข้ารับการศึกษาในชั้นนี้ 

(หมายถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย) มากขึ้น และจะบ�ารุงมาตรฐานทางวิชาการให้สูงขึ้น”

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖ หน้า ๓๙๖๐ ค�าแถลงนโยบายรัฐบาล ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗)

จากนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลแสดงถึงการให้ความส�าคัญในการเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อ

ชั้นสูงขึ้นของผู้จบชั้นมัธยมศึกษา รวมถึงเจตนารมณ์ต้องการปรับปรุงมาตรฐานวิชาการมหาวิทยาลัย

ให้ดีขึ้นด้วย รัฐบาลชุดนี้ ยังประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. ๒๔๗๙ ระบุสาระส�าคัญ

ตอนหนึง่ทีเ่ก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาพืน้ฐาน เพือ่ยกระดบัมาตรฐานวชิาการอดุมศกึษา โดยเฉพาะ
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อย่างยิง่มหาวทิยาลยัของประเทศ ซึง่ขณะนัน้ได้เพิม่เป็น ๒ แห่ง คอื จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และการเมอืง และยงัมสีถาบนัอดุมศกึษาวชิาชพีชัน้สูง คอื สถาบันการศึกษา

ขั้นสูงของกองทัพให้ทุกแห่งรับผิดชอบจัดหลักสูตรการศึกษาระดับ “เตรียมอุดม” ของตนเองขึ้น

เหตผุลกค็อื รฐับาลต้องแบกรบัภาระงบประมาณและความรบัผดิชอบในการขยายงานการศึกษา

ด้านประถม มธัยมและมธัยมวชิาชพี เพือ่ดึงดูดให้ราษฎรหนัมาศกึษาต่อสายอาชพี แทนทีจ่ะมุง่ศกึษา

ต่อมหาวทิยาลยัเท่านัน้ รฐับาลจงึปรบัลดชัน้การศกึษามธัยมลงเหลอืเพยีงชัน้มธัยมหก (ม.๖ ซึง่เทยีบ

เท่าชัน้ ม.ศ.๓ หรอื ม.๓ ในปัจจบุนั) ดงันัน้เพือ่ให้กลุม่ผูเ้รยีนต่อมหาวทิยาลยัและสถาบนัอดุมศกึษาอื่น ๆ 

ได้รับการศึกษาสูงขึ้น จึงให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจัดหลักสูตรชั้นเตรียมอุดมศึกษาของตนเอง 

และเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เรียนจบชั้นมัธยมหกให้เรียนต่อชั้นเตรียมอุดมของแต่ละสถาบัน 

ในการนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโรงเรียนเตรียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปัจจุบัน คือ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท) มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองจัดตั้งแผนกเตรียม

ปริญญามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ทั่วไปเรียกว่าโรงเรียนเตรียมมหาวิทยาลัย 

วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (เรียกชื่อย่อว่า ต.ม.ธ.ก.) (ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๔๓๕-

๒๕๐๗: ๓๒๗-๓๒๙ และวารณุ ีโอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๓๔-๓๕,๗๑) ต่อมาหลงั พ.ศ. ๒๔๘๑ เมือ่รฐับาล

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะทางเพิ่มขึ้นอีก ๓ แห่ง คือ มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกแห่งด�าเนินการจัดหลักสูตร

เตรียมอุดมศึกษาของตนเองขึ้น เพื่อท�าหน้าที่ให้การศึกษาพื้นฐานส�าหรับเตรียมการเรียนในระดับ

มหาวทิยาลยันัน่เอง แต่แผนกหรอืโรงเรยีนเตรยีม มธก. มหีลกัสตูรพืน้ฐานทีม่ากกว่าวชิาสามญัทัว่ไป

ของชั้นมัธยมศึกษา

หลักสูตรโรงเรียนเตรียม มธก. พิจารณาจากภาพรวมอาจเป็นเพียงหลักสูตรการศึกษาขึ้น 

มธัยมระดบัสงูกว่าช้ันมธัยมหกของโรงเรยีนรฐับาล (หรอื ม.๓ ปัจจบุนั) แต่หลกัสตูรนี ้ ได้รบัการปรบั

และก�าหนดให้เป็นการศึกษาพื้นฐานที่มีเป้าหมายให้ยกระดับความรู้ผู้เรียนให้สูงเพียงพอที่จะศึกษา

ต่อในระดบัปรญิญาตรใีนมหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืง หลกัสตูรจงึประกอบด้วยวชิาสามัญ

แนวเดียวกับหลักสูตรมัธยมท่ีมีมาตรฐานความรู้ชั้นสูงข้ึน ควบคู่กับรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กับ

การศกึษาในหลกัสตูรธรรมศาสตร์บณัฑติ นบัเป็นความแตกต่างจากโรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษาแห่งอ่ืน

สาระส�าคัญของหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานค�ากราบบังคมทูล

พิธีเปิดมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ. ๒๔๗๘ คือ “เป็นการสอนด้านกฎหมาย

เชิงบูรณาการวิชาสังคมศาสตร์ คือ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปรัชญาและประวัติศาสตร์ โดยมีวิชา

หลกัด้านกฎหมายรฐัธรรมนูญหนึง่วชิาเป็นสาระส�าคญัท่ีให้มคีวามรู้ความเข้าใจระบอบการปกครองใหม่” 

(หจช.สร.๐๒๐๑๐๕๙๐๒/๖)

ขณะท่ีหลักสูตรเตรียม มธก. ผู้เรียนต้องใช้เวลาเรียน ๒ ปี “ในช้ันปีที่ ๑ นักศึกษาจะต้อง 

เรียนภาษาไทย ภาษาบาล ีภาษาองักฤษและภาษาฝรัง่เศส ศลีธรรมและจรรยา ภมูศิาสตร์เศรษฐกจิ 

โบราณคดี พละศึกษา ดุริยางคศิลป์และสุขวิทยา ปีที่ ๒ จะต้องเรียนภาษาไทย ศาสนศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์แสดงชนชาติ ประวัติศาสตร์สากล ปรัชญา พลศึกษา ดุริยางคศาสตร์ ชวเลข พิมพ์ดีด 

หลักภาษาละติน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและเทคโนโลยี (อังคาร จันทร์เมือง ๒๕๕๔: ๒๒๘-๒๒๙)
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จากหลักสูตรข้างต้นเห็นได้ว่ารายวิชาที่ความส�าคัญในการเรียนการสอน คือ ภาษาและวิชา

ด้านสงัคมศาสตร์ ซึง่ครอบคลมุเกนิกว่ารายวชิาสงัคมศกึษาปัจจบุนั เป็นต้นว่า วชิาภมูศิาสตร์ทีม่เีนือ้หา

บรูณาการเข้ากบัสภาพเศรษฐกจิ และประชากรชาตพินัธุ ์ทีน่่าสนใจ คอื วชิาศาสนศาสตร์และปรชัญา

ทีม่หีลกัการของการฝึกฝนด้านความคดิและการใช้เหตผุล เป็นวชิาทีแ่ยกและแตกต่างจากวชิาศลีธรรม

และจรรยา ซึง่เป็นเรือ่งหลกัจรยิธรรมมากกว่า เหนอือืน่ใดหลักสูตรน้ีมุง่เน้นการสอนภาษาท้ังภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศทีค่รอบคลมุภาษาตะวนัออกและภาษาตะวนัตก อนัได้แก่ ภาษาไทย ภาษาบาลี 

ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และรวมถึงหลักภาษาละติน และเป็นการสอนทั้งอ่านเขียนไวยากรณ์ 

และสนทนา

วิจิตร ลุลิตานนท์ อดีตเลขาธิการมหาวิทยาลัยในยุคนั้น ได้บอกเล่าถึงเป้าหมายของหลักสูตร

เตรียม มธก. ที่ให้ความส�าคัญการเรียนภาษาว่า

“แผนกเตรียมปริญญาฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาของแผนกเตรียมปริญญาฯ 

ได้มีความรู้แตกฉานในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี จึงได้มีแนวการสอน 

หนักไปในทางภาษา การเรียนภาษาเพื่อจะได้เข้าใจซาบซึ้งและใช้ได้ดีนั้น จึงจ�าต้อง 

ได้เรียนถึงมูลรากเดิมของภาษานั้น ๆ ด้วย ดังนี้จึงได้จัดให้มีการศึกษาภาษาบาลี 

ภาษาละตินและประวัติวรรณคดีประกอบการเรียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศด้วย 

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ได้ส�าเร็จไปจากแผนกเตรียมปริญญาฯ ที่จะสามารถใช้ต�าราภาษาต่างประเทศด้วย 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการศึกษาชั้นปริญญามหาวิทยาลัย”

(อ้างใน อังคาร จันทร์เมือง ๒๕๕๔: ๒๒๙)

จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจที่หลักสูตรการศึกษาของแผนกเตรียมปริญญา มธก. มีคุณภาพวิชาการ

ที่ดแีละอยูใ่นความทรงจ�าของผูส้�าเรจ็การศกึษา เมือ่อาจารย์อดุลเริม่ต้นผลกัดันการเรยีนการสอนวชิา

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ข้ึนในระยะเริ่มแรก ได้มีปฏิกิริยาคัดค้านจากบรรดาศิษย์เก่าบางคนมีความเห็น

หนึ่งถึงกับเสนอให้อาจารย์อดุลเลขาธิการมหาวิทยาลัยขณะนั้น หันกลับไปรื้อฟื้นการจัดหลักสูตร

เตรียม มธก. แต่อาจารย์อดุลได้ปฏิเสธพร้อมทั้งมีค�าชี้แจงถึงความแตกต่างของเป้าหมายและสาระ

หลักสูตรที่แม้จะเป็นการศึกษาพื้นฐานเช่นเดียวกันก็ตาม ว่าหลักสูตรพ้ืนฐานส�าหรับผู้เรียนระดับ

ปริญญาตรีต้องสูงกว่าหลักสูตรพื้นฐานในระดับมัธยมขั้นสูง

โดยภาพรวมการอุดมศึกษาไทยอาจนับว่า เคยมีการจัดการศึกษาพื้นฐานขึ้นในมหาวิทยาลัย 

และจัดตั้งโรงเรียน “เตรียมอุดม” ก่อนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามาแล้ว โรงเรียน “เตรียมอุดม” 

เหล่าน้ัน น่าจะมีรูปแบบคล้ายคลึง Preparatory Schools ของระบบการศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

มีหน้าที่จัดการศึกษาพื้นฐานทั่วไปให้สูงขึ้น ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี โรงเรียน “เตรียมอุดม” 

เกือบทุกแห่งของไทยได้ยุบเลิกไปในปลายทศวรรษ ๒๔๙๐ เมื่อการมัธยมศึกษาได้ยกระดับการ

จัดการเรียนการสอนในชั้นมัธยมปลาย (หรือ ม.๘) มีเพียงโรงเรียนเตรียมทหารที่ยังคงสถานภาพ
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จัดการเรียนการสอนอยู่ได้ และโรงเรียนเตรียมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรับเปลี่ยนฐานะเป็น

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นการศึกษาพื้นฐานทั่วไปส�าหรับมหาวิทยาลัยของไทยก่อน 

พ.ศ. ๒๕๐๕ จึงไม่มีความต่อเนื่อง



64



บทที่ ๓

การศึกษาพื้นฐานศิลปศาสตร์กับการปฏิรูป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๘

“เป็นการปฏิรูประบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เพื่ออนุวัตตามอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวคือ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย มิได้จ�ากัด 

อยู่เพียงที่จะสอนวิชาความรู้ เพื่อให้นักศึกษาไปประกอบอาชีพได้เท่านั้น 

แต่ขยายรวมไปถึงภาระหน้าที่ในอันที่จะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่นักศึกษา 

เพื่อให้เป็นบุคคลที่รู้จักใช้ความคิดวิจารณญาณ รู้จักประพฤติปฏิบัติตน 

ในทางที่ชอบเป็นผู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ”

(โครงการปรับปรุงและขยายงานคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

ใน หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๒๖)

การปฏิรูประบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งส�าคัญเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุมัติโครงการจัดต้ังคณะศิลปศาสตร์ ที่อาจารย์อดุลในฐานะ

เลขาธิการมหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดท�า นับแต่นั้นมาทิศทางความเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยปรากฏขึ้นอย่างชัดเจน ท�าให้โครงสร้างและระบบหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองหรือ มธก. ที่จัดการศึกษาด้วยมหาวิทยาลัยเปิดแบบ

ตลาดวชิาต้องปิดตวัเองลง กลายเป็นมหาวทิยาลยัปิด เน้นการสร้างคณุภาพวชิาการภายใต้การจ�ากัด

จ�านวนการรับนักศึกษาด้วยระบบการสอบคัดเลือกเข้ามาเรียน และการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร

การศึกษาพื้นฐานท่ัวไปศิลปศาสตร์ที่น�ามาจากหลักสูตร Liberal Arts หรือ Liberal Arts and 

Science ซึ่งนิยมใช้กันอยู่ในอุดมศึกษาแบบอเมริกัน
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การท�าความเข้าใจกระบวนการน�าการศกึษาพ้ืนฐานท่ัวไปศลิปศาสตร์มาใช้ อนัน�าไปสู่การปฏิรูป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๑๘ นั้น ควรต้องเข้าใจถึงเหตุแห่งการปฏิรูป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แรงจูงใจท่ีท�าให้อาจารย์อดุลน�าการศึกษาแบบ Liberal Arts ในสังคม

อเมริกันมาใช้ในการปฏิรูปมหาวิทยาลัย การจัดต้ังคณะศิลปศาสตร์เพ่ือบริหารจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 

และกระบวนการในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในทศวรรษนั้น

เหตุแห่งการปฏิรูปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เหตุแห่งการปฏิรูปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผลจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายนอกนั้นสัมพันธ์องค์กรโลกบาลที่ส�าคัญคือ สหประชาชาติและธนาคารโลกที่เข้ามาฟื้นฟู

สภาพเศรษฐกิจของไทยหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ส้ินสุดลง มีการส่งผู้เชี่ยวชาญมาส�ารวจปัญหา

เศรษฐกจิ ทรพัยากรและป่าไม้ ส�าหรบัด้านการศกึษาทีส่�าคญัคอื รายงานการส�ารวจสถานะการศกึษา 

วทิยาศาสตร์และสถานะของมหาวทิยาลยัไทยของ เซอร์ ชาร์ล กาลตัน ดาร์วนิ ทีม่ปีระเด็นเกีย่วข้อง

กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ส่วนปัจจัยภายในที่ส�าคัญคือ ความอ่อนแอของมาตรฐานการศึกษาก่อนชั้นอุดมศึกษา รวมถึง

ทศันะทางการเมอืงของอาจารย์อดลุ ทีม่ต่ีอสถานการณ์ภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ทัง้หมดเป็น

แรงผลักดันให้อาจารย์อดุลจัดการปฏิรูประบบการศึกษาของธรรมศาสตร์ใหม่ ด้วยการน�าหลักสูตร

การศึกษาวิชาพื้นฐานแบบ Liberal Arts เข้ามาขับเคลื่อนการปฏิรูป

รายงานส�ารวจสถานะการศึกษาวิทยาศาสตร์ 

และสถานะมหาวิทยาลัยของเซอร์ ชาร์ล กาลตัน ดาร์วิน

ทศวรรษ ๒๔๙๐ รฐับาลจอมพล ป. พบิลูสงคราม ให้ความสนใจการพฒันาเศรษฐกจิ ด้วยการ

ยกระดับการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศ จึงขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา องค์การ

สหประชาชาตแิละธนาคารโลก ตามนโยบายและแผนฟ้ืนฟสูภาวะเศรษฐกจิประเทศไทยหลงัสงครามโลก

ครัง้ทีส่องสิน้สดุลง องค์กรโลกบาลดงักล่าวด้วยความสนบัสนนุของสหรฐัอเมรกิาจงึส่งคณะผูเ้ชีย่วชาญ

เข้ามาส�ารวจปัญหาต่าง ๆ ในประเทศไทย เช่น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(F.O.A) ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเข้ามาส�ารวจปัญหาเศรษฐกิจ การพัฒนาทรัพยากรและป่าไม้ องค์การ

ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเข้ามาส�ารวจสถานะการศึกษาด้าน

วิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรม

ขึ้นในประเทศไทย ผลการส�ารวจเหล่านี้น�ามาสู่การเชื่อมโยงให้รัฐบาลไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก

ธนาคารโลก และท�าสัญญาข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาให้ความช่วยเหลือการพัฒนาการศึกษา 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเกษตร โครงสร้างพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค เพ่ือน�าไปสู่

การพัฒนาประเทศให้เป็นอุตสาหกรรมในอนาคต
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การส�ารวจของยูเนสโกตามที่ปรากฏในรายงาน “Report of Sir Charles Darwin to Unesco 

on Science in Thailand ๑๙๕๔, and Notes on Universities in Thailand” เป็นที่มาของการ

ประเมนิสถานภาพมหาวิทยาลยั ๕ แห่งของประเทศไทย คอื จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร 

มีอิทธิพลต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง ๕ แห่งต่อมา

เซอร์ชาร์ล กาลตัน ดาร์วิน (Sir Charles Galton Darwin) เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขา

คณิตศาสตร์ชั้นน�าของโลก เป็นหลานปู่ของชาร์ล ดาร์วิน (Charles Darwin) เจ้าของทฤษฎี

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่รู้จักกันดีจนทุกวันนี้ เซอร์ชาร์ล กาลตัน ดาร์วิน เป็นชาวอังกฤษเดินทาง

เข้ามาส�ารวจสถานะการศึกษาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๕๓ / 

พ.ศ. ๒๔๙๖ จนถงึ ๒๘ มกราคม ค.ศ. ๑๙๕๔ / พ.ศ. ๒๔๙๗ ดาร์วนิได้ร่วมสงัเกตการณ์ สัมภาษณ์ 

ประมวลข้อมลูเบือ้งต้นและประเมนิผลสถานภาพมหาวทิยาลยัทัง้ห้าแห่งของไทย ซึง่ในทีน่ีจ้ะขอระบุถึง

เฉพาะการประเมินผลสถานภาพของมหาวิทยาลัยทั้งห้าแห่งเท่านั้น

ดาร์วินก�าหนดค�านิยาม “มหาวิทยาลัย” ในขอบเขตความหมายว่า ประเทศส่วนใหญ่ได้

ก�าหนดให้ “มหาวิทยาลัย” เป็นสถานท่ีจัดการการศึกษาขั้นสูงทุกสาขาวิชาหรือเกือบทุกวิชา 

การเรียนรู้ นับเป็นมาตรฐานค�าว่า “มหา-วิทยาลัย” (Univer-sity) แต่ก็มีบางประเทศจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาที่สอนวิชาเฉพาะทาง ซ่ึงจะเรียกว่า วิทยาลัย (Colleges) แทน ดาร์วินยกตัวอย่าง 

The Imperial College of Science and Technology ในกรงุลอนดอน สหราชอาณาจกัร เป็นต้น 

ในขณะทีบ่างแห่งกอ็าจเรยีกว่า โรงเรียน (School) หรือเรียกสถาบนั (Institute) กไ็ด้ ดาร์วนิจงึเหน็ว่า 

ถ้าหากใช้ค�านิยามน้ี มาเรยีกสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ห้าแห่งทีเ่รยีกตวัเองว่า “มหาวทิยาลยัในกรงุเทพฯ” 

แล้ว เขาเห็นว่ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และเกษตรศาสตร์ น่าจะเรียกเป็นวิทยาลัย (Colleges) 

ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศิลปากร อาจเป็นโรงเรียน (School) ทั้งนี้ ดาร์วินเปรียบเทียบ

ธรรมศาสตร์ว่าเทียบเคียงได้กับ The London School of Economics ของอังกฤษ และศิลปากร 

ก็คือ The Slade มีเพียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่มีความเหมาะสมพอที่จะเรียกว่า

มหาวิทยาลัยได้ แต่ดูเหมือนว่าจุฬาฯ เองก็ยังไม่ได้พัฒนารูปแบบตามมาตรฐาน “มหาวิทยาลัย” ซึ่ง

ในทัศนะของดาร์วินคือ

“ในฐานะมหาวิทยาลัย ต้องเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง มหาวิทยาลัยต้องมีองค์ประกอบ

ทางวิชาการที่ท�าการสอนอย่างหลากหลายสาขาวิชาและมีเน้ือหาหลักสูตรวิชาและประโยชน์

ต่อผู ้เรียนอย่างสัมพันธ์กัน และอย่างน้อยที่สุดต้องมีหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure 

Sciences) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานส�าคัญ และสาขาวิชาส�าคัญรองลงมา คือ ประวัติศาสตร์ ปรัชญา ภาษา

และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจึงควรมีคณะวิชาพื้นฐานเช่น คณะวิทยาศาสตร์ 

คณะอักษรศาสตร์ และคณะที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่าง

คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเกษตร”

ผลการส�ารวจครั้งนี้ แม้จะมีเป้าหมายอยู่ท่ีสถานะการศึกษาวิทยาศาสตร์ แต่สาระรายงาน

ยังครอบคลุมปัญหาการศึกษาทั่วไปและที่ส�าคัญ คือ การอุดมศึกษา เนื่องจากดาร์วินมีความคิดว่า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในสังคมใดก็ตาม ย่อมเกิดขึ้นและพัฒนาไปพร้อมกับความเปล่ียนแปลงและ
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การเติบโตของระบบอุตสาหกรรมในสังคมนั้น ดาร์วินจึงต้องการให้เมืองไทยพัฒนาศักยภาพและ

ยกมาตรฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ แทนการพึ่งพาระบบการส่งนักเรียนไทย

ศกึษาต่อต่างประเทศ เพือ่ให้ได้ความรูช้ัน้สงูสาขาต่าง ๆ เขายงัต้องการให้มหาวทิยาลัยในประเทศไทย 

๓ แห่งใน ๕ แห่ง คอื จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

สามารถยกระดับมาตรฐานการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Sciences) ซึ่งเป็นรากฐานให้

กับการศึกษาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ การพัฒนานี้ควรด�าเนินควบคู่ไปกับการที่รัฐบาลไทยต้องให้การ

สนบัสนนุการลงทุนชาวต่างชาตใิห้เข้ามาประกอบการอตุสาหกรรม โดยทีผู่เ้รยีนจบสาขาวทิยาศาสตร์

ในมหาวิทยาลัยไทยสามารถเข้าท�างาน เรียนรู้และรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีส�าเร็จรูปที่ผู้ประกอบ

การชาวต่างชาตนิ�าเข้ามา ด้วยเหตนุี ้ ดาร์วนิจงึต้องการให้องค์การการศกึษาวทิยาศาสตร์และวัฒนธรรม

แห่งชาติ หันมาพัฒนามหาวิทยาลัยของไทย นอกเหนือจากการพัฒนาการศึกษาระดับประถมและ

มัธยมศึกษา

ทางออกในการแก้ปัญหาการยกระดับสถานภาพมหาวิทยาลัยทั้งห้าแห่งของไทยตามข้อเสนอ

แนะของดาร์วิน คอื ให้รวมมหาวิทยาลยัห้าแห่งเป็นมหาวทิยาลยัเดยีวกนั เรยีกว่า “มหาวทิยาลยัแห่ง

กรุงเทพฯ” ที่ประกอบด้วยวิทยาลัยห้าแห่งนั่นเองและในอนาคตยังสามารถตั้งวิทยาลัยใหม่ ๆ ขึ้น

ในสังกัดได้อีก ทั้งนี้ดาร์วิน ยกตัวอย่างกรณีเทียบเคียง คือ มหาวิทยาลัยลอนดอน เวลานั้นเป็น

มหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรท่ีใหญ่ที่สุด ซ่ึงประกอบด้วยวิทยาลัยที่โดดเด่น ๒ แห่ง คือ 

University College และ King’s College ด้วยว่ามรีปูแบบซึง่สามารถเป็นมหาวทิยาลยัด้วยตวัเอง

ได้เนื่องจากมีหลักสูตรหลายคณะวิชา ส่วนสถาบันในสังกัดท่ีเหลือเกือบท้ังหมดจัดการเรียนการสอน

เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแพทย์ โรงเรียนเทคโนโลยี โรงเรียนเศรษฐศาสตร์ (School of 

Economics) และโรงเรียนสถาปัตยกรรม และสถาบันเหล่านี้ได้ทยอยกันเข้ามาอยู ่ในสังกัด

มหาวิทยาลัยลอนดอนต่างวาระกัน ในความเห็นของเขานี่น่าจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับการ

ปรับรวมมหาวิทยาลัยห้าแห่งในกรุงเทพฯ การรวมตัวกันเช่นนี้ จะช่วยลดภาวะกดดันให้แต่ละ

มหาวทิยาลยัต้องแข่งขนัและช่วงชงิงบประมาณแผ่นดิน ซ่ึงรัฐกไ็ม่สามารถจัดสรรให้เพียงพอได้ การเป็น

มหาวทิยาลยัเดยีวกนัและควรขึน้สงักดัส�านกันายกรฐัมนตร ี จะท�าให้การจดัสรรเงนิงบประมาณแผ่นดิน

เป็นไปโดยเสมอภาค และยังมีศักยภาพในการพัฒนารายได้แหล่งอื่น ๆ นอกจากงบประมาณแผ่นดิน 

ดาร์วินเสนอให้ตั้งคณะกรรมการจัดหาเงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย (University Grant Committee) 

เข้ามาท�าหน้าที่จัดท�าเงินทุนให้มหาวิทยาลัย

รายงานการส�ารวจสถานะมหาวิทยาลัยในส่วนท่ีดาร์วินวิจารณ์มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งโดย

เฉพาะมาตรฐานทางวิชาการและพันธกิจหลักนอกจากการเรียนการสอนแล้วคือ การวิจัย ซึ่งดาร์วิน

พจิารณาเกณฑ์การประเมนินี ้ จากสดัส่วนอาจารย์ต่อผูเ้รยีน กรณมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ถอืว่ามี

ผลกระทบจากเกณฑ์ประเมินข้อนี้อย่างมาก นั่นคือ จ�านวนผู้เรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสูงถึง

กว่า ๒๐,๐๐๐ คน ในขณะท่ีอาจารย์ประจ�ามีน้อยมาก ในขณะที่เกณฑ์ของดาร์วินถือว่าสัดส่วนที่

เหมาะสมเพื่อให้เกิดการเรียนการสอนและปฏิบัติการทดลองร่วมกัน คือ ๑ / ๑๐-๑๕ คน เท่านั้น 

นอกจากนี้ระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็ยังมีฐานะเป็นห้องอ่านหนังสือ เนื่องจากมีจ�านวนหนังสือ

น้อยมาก ท่ีส�าคัญจากการท่ีดาร์วินมองฐานะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเพียง School หรือ
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โรงเรียนคงมาจากพัฒนาการของมหาวิทยาลัยที่เริ่มแยกการเรียนหลักสูตรวิชาธรรมศาสตร์บัณฑิต 

จัดตั้งเป็น ๔ คณะวิชา คือ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

และคณะรัฐศาสตร์นั้น ยังไม่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน เนื่องจากยังไม่มีการพัฒนาระบบอาจารย์

ประจ�าจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๕ (ดูรายละเอียดใน Charles Darwin, Sir ๑๙๕๓-๑๙๕๔)

อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อเสนอแนะส�าคัญให้มีการรวมมหาวิทยาลัยห้าแห่งเข้าด้วยกัน จะไม่เป็น

ผลส�าเร็จ แต่ทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ และระบบบริหารนโยบาย

อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งขึ้นสังกัดต่างกระทรวงกัน ท�าให้ในที่สุดได้มีการย้ายสังกัด

มหาวิทยาลัยมาอยู่ภายใต้ส�านักนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลได้จัดต้ังคณะกรรมการสภาการศึกษา

แห่งชาติขึ้นมาก�ากับนโยบายอุดมศึกษา การปรับเปลี่ยนนี้มีผลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเคย

บริหารปกครองตนเอง โดยเฉพาะการมีแหล่งรายได้เลี้ยงตัวเองผ่านการถือหุ้นธนาคารแห่งเอเชีย 

ต้องยุติลงและหันมาพึ่งพารายได้จากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก และเริ่มต้นที่จะปรับเปลี่ยน

โครงสร้างและรูปแบบมหาวิทยาลัย จากเดิมเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่เคยมีจ�านวนผู้เรียนสูงกว่า 

๒๐,๐๐๐ คน ค่อย ๆ กลายเป็นมหาวิทยาลัยปิดด้วยระบบการสอบคัดเลือกเข้ามาเรียน นับแต่ต้น

ทศวรรษ ๒๕๐๐ เป็นต้นมาด้วยการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยของเลขาธิการมหาวิทยาลัยที่ช่ือ

ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ (วารุณี โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๘๙-๙๐)

ความอ่อนแอของมาตรฐานการศึกษาก่อนชั้นอุดมศึกษา 

ปัญหาความอ่อนแอเรือ่งมาตรฐานการศกึษาในประเทศไทยระหว่างทศวรรษ ๒๔๙๐ เป็นข้อมูล

ท่ีตระหนกักนัของอาจารย์ประจ�ามหาวทิยาลยักลุม่หนึง่ทีเ่ริม่อาชพีอาจารย์ รวมถงึในความรูส้กึนึกคิด

ของอาจารย์อดุลเองด้วย

ข้อมลูสมัภาษณ์อาจารย์อดลุ เมือ่วนัที ่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒ นบัเป็นเวลาสามทศวรรษ 

หลังใช้หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานศิลปศาสตร์แล้ว อาจารย์ได้วิพากษ์ปัญหาความอ่อนแอระบบ

การศึกษาก่อนชั้นอุดมศึกษามหาวิทยาลัยท้ังประเทศ อันเป็นเหตุจูงใจให้ต้องน�าหลักสูตรดังกล่าวมา

พัฒนามาตรฐานการศึกษาว่า

“ระบบการศึกษาของเรายังเป็นไปในรูปท่ีไม่ได้สร้างคนให้รู้จักใช้ความคิด 

ระบบการศึกษาของเราท้ังระบบเป็นระบบท่ีใช้ความจ�าท่องบ่น ผู้ท่ีสอบได้คะแนนด ี

ได้แก่ ผู้ซึ่งสามารถจะตอบค�าถามได้มากท่ีสุดไม่ได้มุ่งเน้นความพยายามท่ีจะกระตุ้น 

สร้างความคิดอ่านสร้างวิจารณญาณอันเป็นการสร้างความคิดริเร่ิมให้กับบุคคล... 

ไม่ใช่เป็นการสร้างให้บุคคลในอนาคตจะออกไปเป็นผู้น�าไปเป็นคนซ่ึงจะรับผิดชอบ 

ในการตัดสินใจ” (บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เร่ือง ศิลปศาสตร์ 

กับหลักสูตรพ้ืนฐานท่ัวไป ใน ดวงทิพย์ วรพันธุ์ ๒๕๓๕: ๓๔)
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ในทัศนะอาจารย์อดุลจึงเห็นว่า การศึกษามหาวิทยาลัยควรแก้ไขให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาต้องเป็น

ผูท้ีม่ ี “พืน้ฐานความรูก้ว้าง มทีศันะถกูต้อง มคีวามรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม มคีวามเข้าใจในส่ิงแวดล้อม

ทั้งหลาย แล้วก็เป็นคนมีความคิดความอ่านมีวิจารณญาณ” (บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 

เรื่องศิลปศาสตร์กับหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป ใน ดวงทิพย์ วรพันธุ์ ๒๕๓๕: ๓๕)

นอกจากนี้จากรายงานของกระทรวงศึกษาธิการ นับต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นต้นมาโรงเรียน

มัธยมศึกษาหลายแห่งสามารถเปิดหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แยก

หลักสูตรการศึกษาออกเป็น ๒ แผนก คือ แผนกวิทยาศาสตร์ (แผนกวิทย์) และแผนกอักษรศาสตร์ 

(แผนกศิลป์) นั้น พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่เปิดสอนแผนกวิทย์มากกว่าแผนกศิลป์ ด้วยเหตุผลเนื่องจาก

มีผู้เข้าเรียนมากกว่า สามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมากแห่งกว่า มีเพียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

และมหาวทิยาลยัศลิปากรเท่านัน้ ทีร่องรบัผูจ้บจากแผนกศลิป์ นอกจากนีย้งัพบข้อมลูส�าคญัว่า ผูเ้รียน

ชั้นเตรียมอุดมศึกษาส่วนใหญ่ “ไม่มีทักษะและความชอบในการศึกษาภาษาต่างประเทศ ซ่ึงเป็นวิชา

ส�าคญัในการศกึษาด้านอกัษรศาสตร์ ซึง่ข้อมลูนีย้งัสามารถเชือ่มโยงได้กบัคณุภาพการศกึษาของผู้เรียน

ต่อมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ท่ียงัคงอ่อนด้านทกัษะความรูภ้าษาต่างประเทศทีส่�าคญัคอื ภาษาองักฤษ 

(วารุณี โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๗๒) เป็นผลให้การก�าหนดหลักสูตรพื้นฐานนั้น อาจารย์อดุลจึงให้

ความส�าคัญกับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน

ทัศนะทางการเมืองของอาจารย์อดุลต่อสถานการณ์ 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์อดุลได้แสดงทัศนะทางการเมืองส่วนตัว ที่มีต่อกลุ่มคณะราษฎร ทั้งในการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และบทบาททางการเมืองหลังจากนั้น อาจารย์แสดงความเห็นในการ

ให้สัมภาษณ์ว่า

“ไม่เคยจะเห็นด้วยกับคณะราษฎร โดยส่วนตัวเห็นว่าการกระท�าของคณะราษฎร 

เป็นการท�าเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล แล้วอาจารย์ปรีดีในทัศนะผมเห็นว่าเป็นบุคคล 

ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศอย่างมาก ตอนที่พยายามกลับมามีอ�านาจ 

(กรณีกบฏวังหลวง พ.ศ. ๒๔๙๐) ท�าทุกอย่างแม้กระทั่งยึดวังหลวง จนเมื่อการยึดคืนจึงหนีไป 

ผมเห็นว่าเป็นการกระท�าเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้น ต้องการจะกลับมามีอ�านาจอีก”

(สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ที่ส�าคัญอาจารย์อดุลยังมีทัศนะว่าแนวคิดและบทบาทอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การ

มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์เป็นแนวทางของฝ่ายซ้ายซึ่งอาจารย์อดุลไม่ชื่นชม
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ดังนั้นเป็นไปได้ว่าเหตุจูงใจหนึ่งให้อาจารย์อดุลเลือกวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ด้วยการเลอืกสรรหลกัสตูรวชิาพืน้ฐานแบบ Liberal Arts and Sciences 

เข้ามาใช้ ความตอนหนึ่งจากบทที่สัมภาษณ์อาจารย์อดุลได้แสดงออกถึงสิ่งที่น่าจะเป็นเหตุจูงใจ

ส�าคัญ คือ “ตอนนั้นมีความพยายามจะเอาธรรมศาสตร์ เข้าเป็นพวกฝ่ายแดง (หมายถึงการฝักใฝ่ลัทธิ

และค่ายมหาอ�านาจคอมมวินสิต์) เป็นการช่วงชงิคนในธรรมศาสตร์นัน้ น�าโดยอาจารย์ปรดี ี พนมยงค์” 

ข้อเทจ็จรงิกรณนีีค้อื ในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๐๐ หลังจากอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ล้ีภยัทางการเมืองได้

พ�านกัในสาธารณรฐัประชาชนจนี และก่อนการรฐัประหาร พ.ศ. ๒๕๐๑ รฐับาลจอมพล ป. พบูิลสงคราม 

มีแนวโน้มที่หันไปด�าเนินความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศฝ่ายสังคมนิยมจนท�าให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกา

เริม่ไม่ไว้วางใจ ส่วนบรรยากาศภายในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เอง วนัที ่๕ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

ชมุนมุนกัศกึษาได้จดังานร�าลกึวนัธรรมศาสตร์สามคัคขีึน้ เลยีนแบบเหตุการณ์ในวนัที ่ ๕ พฤศจกิายน 

พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่มีกลุ่มนักศึกษาได้ร่วมกันต่อสู้เพ่ือเรียกร้องเอามหาวิทยาลัยคืนจากการยึดครองของ

ทหาร แต่การจัดงาน พ.ศ. ๒๕๐๐ มีสาระมุ่งหมายไปที่การต่อต้านสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะคัดค้าน

การจดัตัง้องค์การสนธสิญัญาป้องกนัภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (ส.ป.อ.) หรอืซโีต้ ซึง่เป็นองค์กร

ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส�าหรับประเทศพันธมิตรสหรัฐอเมริกา เพื่อต่อต้าน

ภัยคุกคามจากการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ การจัดงานครั้งนั้นมีการแสดงละครเรื่อง อานุภาพ

ของประชาชาชน การจัดแฟนซีล้อการเมืองและการออกหนังสือ “ธรรมศาสตร์ ฉบับวันธรรมศาสตร์

สามัคคี” ทั้งนี้ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้น อาจารย์อดุลได้เข้ามาท�างานเป็นอาจารย์ประจ�าคณะ

รัฐประศาสนศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สองปีแล้ว อาจารย์ย่อมเห็นประจักษ์พยานถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในที่สุดคณะกรรมการนักศึกษาถูกโจมตีจากกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์ด้วย

กันเองและนักการเมืองนอกมหาวิทยาลัยว่า “เป็นคอมมิวนิสต์และก�าลังด�าเนินกิจกรรมเผยแพร่ลัทธิ

คอมมวินสิต์และโฆษณาทางการเมอืงในมหาวทิยาลยั อนัน�าไปสูก่ารให้สมัภาษณ์หนงัสอืพมิพ์ ออกใบปลิว

แถลงการณ์โต้ตอบโจมตีกันระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันสองฝ่าย จนท�าให้เกิด

ความร้าวฉานกันในหมู่ผู ้น�านักศึกษาอย่างมาก ที่ส�าคัญภาพลักษณ์คณะกรรมการนักศึกษาชุดนี้ 

ได้รับการน�าเสนอสู่สาธารณชนผ่านสื่อหนังสือพิมพ์หลายฉบับในลักษณะที่แสดงให้เห็นว่า ลัทธิ

คอมมิวนิสต์ก�าลังมีอิทธิพลเผยแพร่อยู่ในสโมสรมหาวิทยาลัยและเป็นภัยต่อเสถียรภาพรัฐบาลและ

ประเทศมีการแสดงออกในฐานะบริวารคอมมิวนิสต์” (ดูรายละเอียดเรื่องนี้ใน ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 

และคณะ ๒๕๓๕: ๒๓๖-๒๔๗)

ท�าไมต้องเป็นหลักสูตรพื้นฐานแบบ Liberal Arts and Sciences

หลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปในระดับอุดมศึกษานั้นมีหลากหลายรูปแบบ อาจารย์อดุลในฐานะ

อาจารย์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและเลขาธิการมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ย่อมต้องศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรพื้นฐานหลายรูปแบบดังปรากฏในข้อมูลสัมภาษณ์ว่า
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“...น�าระบบหลักสูตรพื้นฐานเข้ามาใช้ ผมสนใจระบบดังกล่าวได้ดูรายงาน 

ระบบการศึกษาแบบสหรัฐอเมริกาเป็นแม่แบบ รวมถึงหลักสูตรวิชาศิลปศาสตร์หรือ 

Liberal Arts ก็เป็นแนวทางแบบอเมริกันที่ใช้แบบแผนการศึกษาของกรีกโบราณ”

(สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

แม้อาจารย์จะไม่ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ความคุ้นเคยส่วนตัวจากการศึกษาหลักสูตรแบบ 

Liberal Arts จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาทั้งสามแห่ง คือ Georgetown University, 

American University และ Indiana University แต่จากค�าบอกเล่าถึงความชื่นชอบการเรียนและ

ความรู้วิชา “ปรัชญา” และ “ตรรกวิทยา” อย่างมาก นอกเหนือจากวิชากฎหมายและรัฐศาสตร์ 

ส�าหรบัวชิาปรชัญานี ้ อาจารย์อดลุได้อธบิายถงึฐานะความส�าคญัของการเป็นวชิาหลกัหนึง่ใน Liberal 

Arts ที่จะเขียนถึงต่อไปข้างหน้า ในความเห็นของอาจารย์อดุล เนื้อหาหลักสูตรวิชาพื้นฐาน Liberal 

Arts มธีรรมชาตทิีเ่ป็นการปลกูฝังแนวคดิเสรนียิมและมนษุยธรรม อนัเป็นเป้าหมายการสร้างปัญญาชน 

นกัคดิทีม่เีหตผุล มวีจิารณญาณ การวพิากษ์วจิารณ์ ซึง่อาจารย์เรยีกว่า Habbit of Critical Thinking 

หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การสร้างมาตรฐานการศึกษาในความเป็นปัญญาชน หลักสูตรวิชาพื้นฐานแบบนี้ 

จึงมุ่งเน้นการผลิตนักคิด ปัญญาชน ผู้รอบรู้

ในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๐๐ แนวคดิอดุมศกึษาประเภทนี ้ ถอืว่า สวนทางกบัแนวคดิดัง้เดมิของ

หลกัสตูรธรรมศาสตร์บณัฑติและอดุมศกึษาทัว่ไปในสังคมไทย เนือ่งจากเป้าหมายหลักสูตรวชิาพ้ืนฐาน 

Liberal Arts ไม่ใช่วชิาชพี หากเนือ้แท้แล้ววชิาพืน้ฐาน Liberal Arts ทีป่ระสบความส�าเรจ็จะสร้างความรู้

ที่เป็นระบบ สามารถมองเห็นสังคมและความเป็นไปอย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นการสร้างสติปัญญา 

อาจารย์อดลุถือว่าเป็นวิชาสร้างคนให้เป็นคน ในแง่ทีม่ ีHabbit of Critical Thinking, Logical Mind 

และมีรสนิยม ด้วยเหตุผลเช่นนี้จึงจ�าเป็นต้องจัดการหลักสูตรดังกล่าวให้ผู้เรียนของมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

“การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นควรจะตั้งความมุ่งหมายให้เป็นรูปแบบผสมระหว่างการศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพความสามารถในทางปัญญาของบุคคล ควบคู่ไปกับการให้การศึกษา 

เพื่อให้นักศึกษาออกไปประกอบอาชีพได้ด้วย” (ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ ๒๕๓๕: ๒๙๗)

ด้วยหลักสูตรพื้นฐาน Liberal Arts เช่นนี้ จึงสามารถเข้าแทนที่คุณค่าของหลักสูตร 

ธรรมศาสตร์บัณฑิตท่ีเน้นความรู ้วิชาชีพเฉพาะทางและความรู ้การเมืองการปกครองในระบอบ

รัฐธรรมนูญเท่านั้น การท�าให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งผลิตปัญญาชน ผู้รู้และผู้น�า โดยไม่ขัดแย้งกับ

ความรู้วิชาชีพเฉพาะทางด้วยหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ และยังสามารถพัฒนามาตรฐาน
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วชิาการด้วยกระบวนการศกึษาทีต้่องจ�ากดัจ�านวนผูเ้รยีนในแบบมหาวทิยาลยัปิด ใช้การสอบคัดเลือก

ผู้เรียนที่มีคุณภาพความรู้เพียงพอที่จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

เตรียมการจัดตั้งคณะ Liberal Arts เพื่อจัดการศึกษา 

วิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๕

ต้นทศวรรษ ๒๕๐๐ คณะ Liberal Arts มลัีกษณะและรูปแบบอดุมศกึษาใหม่จากมหาวทิยาลยั

ในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ปัญญาชนนักวิชาการไทยมักคุ้นเคยกับระบบการศึกษาแบบอังกฤษหรือ

ยุโรปมากกว่า จึงกลายเป็นการศึกษาแบบใหม่ที่แม้แต่อาจารย์อดุลผู้น�าเข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ก็ยังต้องใช้ภาษาอังกฤษเรียกชื่อคณะทับศัพท์ว่าคณะ Liberal Arts ในการเขียน

โครงการ ซึ่งมีขั้นตอนเตรียมด�าเนินการ ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นต้นมา

การขออนุมัติโครงการต่อสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขัน้ตอนส�าคญัแรกในการเตรยีมการนัน้ อาจารย์อดลุประสบความส�าเรจ็ในการจดัท�า “หลักการ

จดัตัง้คณะ Liberal Arts” เสนอให้ศาสตราจารย์หลวงจ�ารญูเนติศาสตร์ อธกิารบดีขณะนัน้ เป็นผูน้�า

เสนอขออนุมัติหลักการและหลักสูตรของคณะศิลปศาสตร์ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยนายกสภามหาวิทยาลัย คณบดีจาก ๖ คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องภายนอกให้

ความเห็นชอบ

จากรายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ที ่๙ / ๒๕๐๒ วนัที ่๖ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ พบว่า 

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เข้าประชุมสภาฯ ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่งด้วยตัวเอง

ในที่ประชุมศาสตราจารย์หลวงจ�ารูญ เนติศาสตร์ อธิการบดีได้น�าเสนอหลักการจัดตั้ง

คณะ Liberal Arts ซึ่งเป็นคณะใหม่ให้ท�าหน้าที่จัดสอน “วิชาความรู้ทั่วไปในด้านต่าง ๆ “ซึ่งน่าจะ

หมายถึง “General Education” ตามระบบการศึกษาตะวันตก กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้เรียน “ท่ีเป็น

นักศึกษาที่จะเข้าศึกษาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี และสังคมสังเคราะห์ศาสตร์ท่ีจะต้องศึกษาความรู้ท่ัวไปเป็นพ้ืนฐานในคณะ Liberal Arts 

จนส�าเร็จปีที่ ๒ เสียก่อน” แล้วจะเลือก “ท�าปริญญาในคณะนี้ก็ได้หรือเรียนคู่กันไป (กับการศึกษาต่อ

ยังคณะต่าง ๆ) ก็ได้ เช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศอังกฤษ” (เอกสารงานประชุมส�านักอธิการบดี 

เรื่องรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ / ๒๕๐๒)

เป้าหมายการเรียนวิชา Liberal Arts ได้รับการยืนยันว่ามีประโยชน์ต่อการสร้างนักศึกษา 

“ให้เป็นผูม้คีวามรูก้ว้างขวาง มคีวามเข้าใจสิง่แวดล้อมในสภาพสงัคม ท�าให้เหน็ความสมัพนัธ์ต่อเนือ่ง

ของแขนงวชิาเฉพาะด้านทีต่นศกึษา ความรูค้วามเข้าใจอนักว้างขวางประกอบกบัความรูใ้นแขนงวชิา

เฉพาะด้านนี้ จะท�าให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ใช้วิจารณญาณในการด�าเนินชีวิตตนเอง 
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และในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้ดียิ่งขึ้น จะท�าให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
ต่อประเทศชาตมิากขึน้” (เอกสารงานประชมุ ส�านกัอธกิารบด ีเรือ่ง รายงานการประชมุสภามหาวทิยาลยั 
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๐๒)

ในการพจิารณาวาระนีข้องทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัในครัง้นัน้ ส�าหรบัจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต์ 
ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยประธานที่ประชุมได้ลงความเห็นสั้น ๆ ต่อที่ประชุมว่า “ตามหลักการ
ที่เสนอมานี้ ผมเห็นดี” ในที่สุดผลการพิจารณาวาระนี้ของท่ีประชุมสภาฯ ได้รับฉันทามติจากคณบดี
ทกุคณะ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์พระยาลัดพลีธรรมประคลัภ์ คณบดีคณะนติิศาสตร์ ศาสตราจารย์
จรญู วมิลศริ ิคณบดคีณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีศาสตราจารย์ทว ีแรงข�า คณบดคีณะรฐัศาสตร์ 
ศาสตราจารย์สมทบ สุวรรณสุทธิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศาสตราจารย์วิบูลย์ ธรรมวิทย์ คณบดี
คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หวุานนท์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ
ดร.อดุล วิเชียรเจริญ รักษาการเลขาธิการมหาวิทยาลัย (เอกสารงานประชุม ส�านักอธิการบดี 
เรื่องรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ / ๒๕๐๒) นอกจากนั้นที่ประชุมสภาฯ ยังเสนอให้
อาจารย์อดุลในฐานะเลขาธิการมหาวิทยาลัย ด�าเนินการขอประทานชื่อภาษาไทยจากศาสตราจารย์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีให้ทรงช่วยบัญญัติศัพท์ ค�าว่า 
Liberal Arts เป็นภาษาไทย

ข้อสังเกตที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งในการเสนอจัดต้ังคณะปรากฏว่ามีการย�้าว่าระบบดังกล่าวเป็น 
“เช่นเดียวกับการศึกษาในประเทศอังกฤษ” ท้ังท่ีจริงแล้วอาจารย์อดุล ผู้ร่างหลักการนี้ด้วยตนเองแต่
ผู้เดียวน้ันได้เปิดเผยในภายหลังว่า “ได้น�ารายงานการศึกษาในสหรัฐอเมริกามาศึกษา” ท�าให้เนื้อหา
รูปแบบการจัดการนั้นเป็นการถอดแบบจากระบบอุดมศึกษาท่ีเป็น Colleges of Liberal Arts ใน
สหรฐัอเมรกิาไว้ได้ค่อนข้างมาก ประเดน็นี ้ อาจารย์อดลุบอกเล่าภายหลงัว่า ท่านได้อธบิายการศกึษา
แบบ Liberal Arts ให้ศาสตราจารย์หลวงจ�ารญู เนติศาสตร์ ซ่ึงเป็นเนติบณัฑติจากประเทศองักฤษจงึ 
มีความจ�าเป็นต้องเช่ือมโยงหลักการศึกษา Liberal Arts ให้เทียบเคียงได้กับระบบอังกฤษอันเป็น
แบบอย่างทีปั่ญญาชนไทยยคุนัน้คุน้เคยและยอมรับได้ อย่างไรกต็าม รายงานการประชมุคร้ังนีแ้สดงถงึ

การอนุมัติให้มีหลักสูตรพื้นฐานอย่างเป็นเอกฉันท์

หลักการของวิชาพื้นฐาน Liberal Arts พ.ศ. ๒๕๐๒ 

อาจารย์อดุล ได้ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานตามเอกสารโครงการ พ.ศ. ๒๕๐๒ ว่า

“เพื่อให้นักศึกษาชั้นปริญญาตรีที่เข้ามหาวิทยาลัยมีความรู้ทั่วไปในด้านธรรมชาติวิทยา 

สงัคมศาสตร์ และ Humanities ก่อนท่ีจะเข้าศกึษาแขนงวชิาเฉพาะด้าน ซึง่จดัสอนอยูใ่นคณะต่าง ๆ 

ที่มีอยู่ในขณะนี้ (คือ พ.ศ. ๒๕๐๒) กล่าวคือ ก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อวิชานิติศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี และสังคมสงเคราะห์”

(หจธ. (๒) มธ. ๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)
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ในการเรียนการสอนวิชาความรู้ทั่วไปแบบ Liberal Arts ต้องมีองค์ประกอบสาระหลักสูตร

วิชา ๓ แขนง คือ ธรรมชาติวิทยา สังคมศาสตร์และ Humanities นับเป็นระบบการศึกษาชนิดใหม่

ที่สงัคมไทยและระบบอดุมศกึษาไทยไม่คุน้เคยเลย ชือ่คณะ Liberal Arts และหมวดวชิา Humanities 

ก็ยังต้องใช้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษ คงเป็นเพราะว่าระบบนี้เป็นพื้นฐานอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

อาจารย์อดุลได้อ้างอิงว่า ผู้ส�าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในประเทศต่าง ๆ และ

ประเทศที่อาจารย์เน้นเป็นพิเศษ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษและญี่ปุ่น ถือว่าการศึกษาปริญญาตรี 

“เป็นเพยีงการให้พืน้ความรู้เท่านัน้ ซ่ึงอาจเป็นพ้ืนความรู้เฉพาะด้านมากบ้างน้อยบ้าง” ส่วน การศึกษา

ที่จะให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาต้องอาศัยพ้ืนความรู้และต้อง “อาศัยการวิจัยและความจัดเจน

ในการงาน ซึ่งไม่มีอยู่ในการศึกษาปริญญาตรี และต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

ท่ีให้ความรูเ้ฉพาะด้านโดยพสิดาร” (หจธ. (๒). มธ. ๒.๑.๖.๖/๒ คณะศลิปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)

การศึกษาทั่วไปที่เป็นหลักสูตรพ้ืนฐานท่ีคณะ Liberal Arts จะบริหารจัดการนั้น ในทัศนะ

อาจารย์อดุลถือว่ามีคุณค่าและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กล่าวคือ

“การที่จะให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไปในแขนงวิชาด้านธรรมชาติวิทยา สังคมศาสตร์ 

และ Humanities ก่อนเข้าศึกษาในแขนงวิชาเฉพาะด้านเป็นสิ่งที่น่าพึงปรารถนายิ่ง 

เพราะจะท�าให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้กว้างขวาง มีทัศนะอันกว้างมีความรู้ความเข้าใจ 

ในธรรมชาติท่ีแวดล้อม ในสภาพของสังคมในธรรมชาติและจิตใจของมนุษย์ 

อันจะยังผลวิชาท่ีให้ตนซาบซ้ึงในแขนงวิชาท่ีตนจะศึกษาเฉพาะด้าน และท�าให้

มองเห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องของแขนงวิชาที่ตนศึกษาเฉพาะด้าน อันมีต่อแขนงวิชาอื่น ๆ 

และต่อสิ่งแวดล้อมในทางธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรม ความรู้ความเข้าใจ 

อันกว้างขวางประกอบกับความรู้ในแขนงวิชาเฉพาะด้านเช่นนี้ จะท�าให้บุคคล 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาในชั้นปริญญาตรีเป็นผู้มีความคิดความอ่านและใช้วิจารณญาณ 

ในการด�าเนินชีวิตของตนในความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และในการปฏิบัติงาน 

ในหน้าที่ของตนได้ดียิ่งขึ้น ท�าให้เป็นบุคคลที่มีคุณค่า

และประโยชน์ต่อสังคม ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติมากขึ้น”

(หจธ. (๒) มธ. ๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๙)

นัน่คอื อาจารย์อดลุเชือ่มัน่ว่า ความรูท้ัว่ไปทีเ่ป็นพืน้ความรูใ้นด้านธรรมชาติสิง่แวดล้อม สังคม

และจิตใจของมนุษย์ จะสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความรู้เฉพาะทางท่ีผู้เรียนธรรมศาสตร์ในแต่ละคณะ

ทั้งห้าแห่ง สร้างให้ผู้นั้น “เป็นผู้ที่รู้จักใช้ความคิดความอ่านและใช้วิจารณญาณในการด�าเนินชีวิตตน

ในความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น” ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น
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ในทัศนะของอาจารย์อดุลการให้การศึกษาความรู้ทั่วไปยังส�าคัญส�าหรับอุดมศึกษาทั้งระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ท่ีเกือบท้ังหมดเป็นการศึกษาความรู้เฉพาะด้านส�าหรับ

การเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยเหตุผลที่อาจารย์อรรถาธิบายไว้คือ

“อย่างไรก็ดี การที่จะมีความรู้เฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีหรือ 
มีความรู้เฉพาะด้านโดยพิสดารในชั้นปริญญาโทและเอก จะเป็นประโยชน์โดยแท้จริง 

แก่ตนเองและสังคมนั้น ย่อมจะต้องมีความรู้ทั่วไปในแขนงวิชาธรรมชาติวิทยา 
สังคมศาสตร์และ Humanities เป็นพื้นฐานมิฉะนั้นก็เปรียบได้ 
เสมือนม้ามีกระบังตา ซึ่งมองเห็นแต่สิ่งที่อยู่หน้าตนเท่านั้น”

(หจธ. (๒) มธ.๒.๒.๖.๖ / ๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)

อาจารย์อดุลตระหนักว่า ระบบการศึกษาสมัยใหม่ทุกประเทศต่างจัดการเรียนการสอนความรู้
ทั่วไปในสามหมวดวิชาตั้งแต่ระดับมัธยมมากน้อยแตกต่างกัน แต่ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศต้องจดัการเรยีนการสอนวชิาความรูท้ัว่ไปไว้ด้วย โดยบางแห่งกจ็ดัเป็นวชิาเลอืก บางแห่ง
จัดเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี

ในกรณปีระเทศไทย การจดัการเรยีนการสอนความรูท้ัว่ไปไม่สงูนกัและบางวชิากไ็ม่มกีารเปิดสอน 
เช่น สังคมวิทยา จิตวิทยา และปรัชญา ในระดับเตรียมอุดมศึกษาหรือมัธยมปลาย ยังแยกสายออก
เป็นเตรียมอักษรศาสตร์และเตรียมวิทยาศาสตร์ ยิ่งเมื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ก็แยกศึกษาเฉพาะ
สาขาตามคณะต่าง ๆ ซึ่งอาจารย์อดุลปรารถนาท่ีจะให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทย “ควรด�าเนินการ
ศึกษาช้ันอุดมในชั้นปริญญาตรีตามแบบของมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ ตัวอย่างที่ดีอีก
อนัหนึง่คอื มหาวทิยาลยั International Christian University ในประเทศญีปุ่น่กม็กีารศกึษาความรู้
ทั่วไปด้านธรรมชาติวิทยา สังคมศาสตร์และ Humanities และก่อนที่จะให้นักศึกษาไปท�าการศึกษา

ในแขนงวิชาเฉพาะด้าน (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖ / ๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๙)

หลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปแบบ Liberal Arts

จากการที่คณะ Liberal Arts จัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป ดังนั้น “นักศึกษา
ทั้งหมดที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะต้องศึกษาในคณะ Liberal Arts เป็นเวลา ๒ ปี
ก่อนเข้าคณะของตน” นั่นหมายถึงหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานเป็นหลักสูตรบังคับส�าหรับนักศึกษาทุกคนใน
ชัน้ปีที ่๑ ปีที ่๒ และทุกคนมสีถานภาพเป็นนกัศกึษาคณะ Liberal Arts จากนัน้ในชัน้ปี ๓ และ ๔ จงึ
แยกย้ายเลือกเรียนคณะวิชาเฉพาะด้านท้ังห้าคณะได้จนจบหลักสูตร ๔ ปี ยกเว้นคณะนิติศาสตร์ 
ก�าหนดให้เรียนหลักสูตรของคณะถึง ๓ ปี ท�าให้จบปริญญาตรีใน ๕ ปี ขณะเดียวกันคณะ Liberal 
Arts เองก็จะต้องเปิดการสอนหลักสูตรตัวเองในชั้นปี ๓ และ ๔ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนหนักใน
หมวดวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ Humanities ธรรมชาติวิทยาหรือภาษาต่างประเทศ
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หรืออาจเลือกเรียนวิชาที่คณะอื่นเปิดสอน ด้วยการไปเรียนร่วมเฉพาะวิชาได้

หลักสูตรวิชาพื้นฐาน Liberal Arts ส�าหรับการสอนชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ของผู้เรียนปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น ประกอบด้วย ๓ แขนงวิชาและวิชาภาษาอังกฤษ คือ

๑. แขนงวชิา Humanities ประกอบด้วยรายวชิาศลิปกรรมตะวนัตกและตะวนัออกเปรยีบเทียบ 

วรรณคดีตะวันตกและตะวันออกเปรียบเทียบ ความรู้เกี่ยวกับดนตรีตะวันตกและตะวันออก ปรัชญา

ตะวันตกและตะวันออกเปรียบเทียบ ศาสนาเปรียบเทียบ

๒. แขนงธรรมชาติวิทยา ประกอบด้วยชีววิทยาทั่วไป เคมีทั่วไป ฟิสิกส์ทั่วไป ธรณีวิทยาทั่วไป 

และคณิตศาสตร์ชั้นสูง (หรือสถิติ)

๓. แขนงสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย หลักเศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา ภูมิศาสตร์มนุษยชาติ 

หลักสังคมวิทยา ความรู้ทั่วไปในทางรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก

เปรียบเทียบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ส�าหรับภาษาอังกฤษนั้นในบันทึก “หลักการจัดต้ังคณะ Liberal Arts” ไม่ได้ให้รายละเอียด

สาระวิชา แต่ก�าหนดความส�าคัญการเรียนภาษาอังกฤษส�าหรับความรู้พื้นฐานทั่วไประดับเดียวกับ

สามแขนงวิชาหลักว่า “ตลอดระยะเวลา ๒ ปีแรกนี้ ภาษาอังกฤษต้องจัดให้มีจ�านวนชั่วโมงการสอน

ในแต่ละสัปดาห์มากพอท่ีจะท�าให้นักศึกษาผู้ที่จะขึ้นไปศึกษาในปีที่ ๓ ในคณะอื่น ๆ สามารถอ่าน

และค้นต�าราภาษาอังกฤษได้ ตลอดจนพูดและเขียนได้พอสมควร” (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ 

คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)

อย่างไรกด็สีภาพการศกึษาวชิาพืน้ฐานทัว่ไปในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ขณะนัน้ อาจารย์อดุล

ตระหนกัดว่ีา คณะต่าง ๆ ทัง้ห้าแห่งในมหาวทิยาลยัต่างจดัรายวชิาพืน้ฐานทัว่ไปของคณะตวัเองอยูแ่ล้ว 

ซึ่งอาจารย์อดุลเห็นว่าวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปเหล่านั้นท่ีจริง “เป็นวิชาท่ีมิใช่อยู่ในแขนงวิชาเฉพาะด้านเสีย

ประมาณร้อยละ ๕๐ อยู่แล้ว วิชาเหล่านี้เป็นวิชาที่เกี่ยวข้อง (กับคณะ) บ้างหรือไม่เกี่ยวข้องเลย 

แต่ถือว่าเป็นประโยชน์แก่การศึกษาเฉพาะด้าน” ดังนั้นเมื่อคณะ Liberal Arts เข้ามารับผิดชอบ

การศึกษาหลักสูตรพื้นฐานส�าหรับมหาวิทยาลัยแล้ว อาจารย์จึงเสนอให้คณะต่าง ๆ ตัดวิชาพื้นฐาน

ทัว่ไปของคณะออกไปและปรบัหลกัสตูรของคณะให้ลดลงเหลอืเพยีง ๒ ปี ได้ ดงัความว่า “ถ้าจะจดั

หลักสูตรของคณะต่าง ๆ ให้จ�ากัดอยู่ในแขนงวิชาเฉพาะด้านจริง ๆ เป็นเวลา ๒ ปี (เว้นแต่คณะ

นิติศาสตร์เป็นเวลา ๓ ปี) คือในการศึกษาปีท่ี ๓ และปีท่ี ๔ แล้ว ก็คงจะท�าได้ และคงจะไม่ท�าให้

นกัศกึษามคีวามรูเ้ฉพาะด้านน้อยกว่าท่ีควร” (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ คณะศลิปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-

๒๕๒๖)

ที่ส�าคัญอาจารย์อดุลยังเห็นว่าการให้แต่ละคณะตัดรายวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีเคยสอนใน

คณะออกไปให้กบัคณะ Liberal Arts รวมถงึวชิาภาษาองักฤษ เพือ่ให้เป็นหลกัสตูรชัน้ปีที ่๑ และ ๒ 

“จะเป็นการประหยดัรายจ่ายและสะดวกในการด�าเนนิงานอกีโสดหนึง่ด้วย” (หจธ. (๒) ๒.๑.๖.๖/๒ 

คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖) และยังมองถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคตจาก

การเรยีนการสอนวชิาพืน้ฐานของคณะ Liberal Arts ว่าอาจเป็นจดุเริม่ต้น “ให้ขยายการศกึษาใน

แขนงวชิาอืน่ ๆ เช่น ฟิสกิส์ เคม ีหรอืแพทยศาสตร์ต่อไปได้ในอนาคต” (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ 

คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)



78

ด้วยเหตุนี้หลักการและหลักสูตรที่จัดขึ้นในคณะใหม่อันเป็นวิธีการศึกษาแบบใหม่ของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์นัน้ อาจสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างการเรยีนการสอนทกุคณะในมหาวทิยาลยั 

นับตั้งแต่เรื่องระบบการเรียนวิชาพื้นฐาน ๒ ปี นักศึกษาทุกคนต้องมีสถานะเป็นนักศึกษาคณะ

ศลิปศาสตร์ ส่วนหลกัสตูรพืน้ฐานเองท่ีใช้เวลาเรยีน ๒ ปี กม็ผีลกระทบให้คณะต่าง ๆ ต้องลดวชิาและ

เวลาเรียนหลักสูตรเฉพาะทางของคณะลงจากเดิม ๔ ปี เหลือเพียง ๒ ปี เท่านั้น ผลกระทบทั้งสอง

ประเด็นจะกลายเป็นปัญหาการด�าเนินงานของคณะใหม่แห่งนี้ต่อไป

จากชื่อคณะ Liberal Arts 

สู่นามประทาน “คณะศิลปศาสตร์” (พ.ศ. ๒๕๐๒)

หลังจากที่หลักการจัดตั้งคณะ Liberal Arts ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

อาจารย์อดลุซึง่ท�าหน้าทีเ่ลขาธกิารมหาวทิยาลยัขณะนัน้ ได้มหีนงัสอื ลงวนัที ่๒๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

กราบทลูศาสตราจารย์ พลตร ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพนัธ์ ในฐานะผูท้รงคณุวฒุิ

ในการบญัญตัศิพัท์ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ขอให้ทรงช่วยบญัญตัศิพัท์ ค�าว่า “Liberal 

Arts” เป็นภาษาไทย เพือ่ใช้เป็นช่ือคณะท่ีจดัตัง้ใหม่ (เอกสาร หจธ. (๒).๒.๑.๖.๖ / ๒ คณะศลิปศาสตร์ 

(พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖) ครั้งนั้นทรงประทานนามคณะว่า “ศิลปศาสตร์”

มข้ีอสงัเกตว่า เรือ่งการเรยีกชือ่ Liberal Arts ภาษาไทยนัน้ยงัไม่ลงตัวนกั เมือ่พิจารณาบนัทกึ

อาจารย์อดลุในฐานะเลขาธกิารมหาวทิยาลยัถงึเลขาธกิารสภาการศกึษาแห่งชาต ิ ดร.ก�าแหง พลางกรู 

วนัที ่๑๐ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึง่เป็นเวลาปีกว่า ๆ หลงัจากการขอประทานชือ่ บนัทกึนัน้ 

เป็นขัน้ตอนการเสนอต่อสภามหาวทิยาลยัแห่งชาติ เพ่ืออนุมติัให้เปิดการเรียนการสอน ยงัคงใช้ชือ่คณะ 

Liberal Arts ตามบันทึกยังเปิดเผยให้เห็นความไม่ลงรอยเรื่องชื่อภาษาไทย เพราะในการประชุม

คณะกรรมการมหาวิทยาลัยแห่งชาติฝ่ายบริหาร วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๒ คณะกรรมการ

ให้ความเหน็ว่าควรตัง้ช่ือ “คณะธรรมศาสตร์” ในขณะทีอ่าจารย์อดุลอ้างความเหน็ต่างจากคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติฝ่ายบริหารว่า “ไม่น่าจะใช้ชื่อนี้ เพราะค�าว่า “ธรรมศาสตร์” หมายถึงและตรง

กบัค�าว่า “Jurisprudence” และยงัได้อ้างถงึข้อเสนอชือ่ภาษาไทยจากคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์ว่า “น่าจะใช้ชือ่” “คณะปรชีาศลิปศาสตร์” หรือ “คณะศลิปศาสตร์” ซ่ึงตรงกบัความหมาย

ภาษาอังกฤษ Liberal Arts มากกว่า

บนัทกึฉบบันี ้ อาจารย์อดลุมคีวามพยายามทีจ่ะท�าให้ “คณะปรีชาศลิปศาสตร์หรือศลิปศาสตร์” 

เทียบได้กับ “College of Liberal Arts หรือ College of Arts and Sciences” ด้วยการขอเสนอ

สภามหาวิทยาลัยแห่งชาติให้เรียกว่า “วิทยาลัยศิลปศาสตร์” แต่ด้วยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๔๙๕ ก�าหนดให้มีการแบ่งหน่วยงานออกเป็นคณะหรือแผนกวิชาเท่านั้น จึงไม่

สามารถจัดตั้งเป็นวิทยาลัยได้ อาจารย์อดุลจึงขอให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติพิจารณาให้

ชือ่คณะตรงกบัความหมายภาษาองักฤษ คอื College of Liberal Arts หรอื College of Arts and 

Sciences” (หจธ. (๒).๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)



79

เห็นได้ว่าแม้จะได้ชื่อประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ว่า 

“คณะศิลปศาสตร์” แล้วก็ตาม ทว่าความทรงจ�าเรื่อง “หลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิต” ยังคงมีอยู่จึง

ท�าให้ที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยแห่งชาติมีการเสนอให้กลับไปใช้ “คณะธรรมศาสตร์” 

แน่นอนว่า ประเดน็นีอ้าจารย์อดุลต้องปฏเิสธ เนือ่งจากความหมายไม่ตรงกบัหลกัสตูร Liberal Arts 

แม้ว่าทัง้สองหลกัสตูรต่างกล่าวถงึลักษณะบรูณาการการศกึษาหลายสาขาวชิาทีสั่มพันธ์กนั แต่ทีส่�าคัญ

อาจารย์อดุล ยังต้องการให้หลักสูตรนี้ท�าหน้าที่สร้างความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างวิชาการของ

มหาวิทยาลัย อาจารย์จึงยังมีความพยายามเชื่อมโยงฐานะและความหมายคณะให้เป็น “College of 

Liberal Arts หรือ College of Arts and Sciences” ท�าให้อาจารย์เรียกชื่อภาษาไทยว่า “วิทยาลัย

ศิลปศาสตร์” หรือ “วิทยาลัยปรีชาศิลปศาสตร์” เราจะเข้าใจประเด็นนี้มากข้ึน เมื่อเขียนถึงความคิด

เรื่อง “ชุมชนวิชาการ” หรือ “Residential College” อันเป็นบรรยากาศความเป็นมหาวิทยาลัย

วิชาการที่พึงปรารถนาในทัศนะของอาจารย์อดุล

แล้ว “คณะศิลปศาสตร์” มีความหมายตรงกับคณะ Liberal Arts หรือไม่อย่างใด ในเรื่องนี้ 

คงต้องกลับมารู ้จักกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีใน 

พ.ศ. ๒๕๐๒ และจะเป็นผูด้�ารงต�าแหน่งอธกิารบดีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ต่อมาในปลาย พ.ศ. ๒๕๐๖

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ หรือ “เสด็จในกรม” ทรงรับทุนเล่าเรียน

หลวงหลังจากสอบไล่ได้ชั้นมัธยมพิเศษปีที่ ๑ จากโรงเรียนราชวิทยาลัยแล้ว ไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียน

ประจ�า Marlborough College โดยเริม่เรยีนด้าน Modern Side จากนัน้จงึเรยีนต่อด้าน Classical 

Side รวมใช้เวลาเรยีน ๕ ปี และเข้าศกึษาที ่Balliol College ในมหาวทิยาลัย Oxford จบปรญิญาตรี

เกียรตินิยมช้ันโททางประวัติศาสตร์และศึกษาต่อที่ École Libre des Sciences Politigues 

กรุงปารีส ฝรั่งเศส สาขาการทูต ๒ ปี ได้ชั้นประกาศนียบัตร และได้ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย

ออกซฟอร์ด พระองค์สนพระทัยด้านภาษาและการบัญญัติศัพท์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

เพื่อเป็นการขยายค�าและศัพท์ให้กับภาษาไทยและยังทรงต้องการให้ความรู้และการศึกษาในแต่ละ

สาขาวิชาใช้ศัพท์ท่ีมีความหมายเป็นมาตรฐานอย่างเดียวกัน ในฐานะที่ทรงภูมิความรู้ทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศตะวันตก จึงทรงสร้างสรรค์ศัพท์บัญญัติไว้เป็นจ�านวนมาก

ในกรณีที่อาจารย์อดุลได้มีบันทึกกราบทูลขอให้ทรงบัญญัติศัพท์ “ Liberal Arts” นั้น พระองค์

น่าจะได้บัญญัติศัพท์ให้เลือก ๒ ค�า คือ “ศิลปศาสตร์” และ “ปรีชาชาญศิลปศาสตร์” ทั้งนี้ในระยะ

แรกอาจารย์อดุลจะใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์บัญญัติภาษาไทยท้ังสองค�า แต่ในท่ีสุดอาจารย์อดุลก็

เลือกใช้ “ศิลปศาสตร์” มาอย่างต่อเนื่องหลัง พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นต้นมา

ที่น่าสนใจคือ “ศิลปศาสตร์” ท่ี “เสด็จในกรม” ทรงบัญญัตินั้น หากพิจารณาจากความหมาย

ทางการในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งมีการพิมพ์ซ�้าถึงครั้งที่ ๑๑ 

ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ นั้น ปรากฏความหมาย “ศิลปศาสตร์” ซึ่งเป็นค�านามว่า “ต�าราว่าด้วยวิชาความรู้ 

๑๘ ประการ เช่น ต�าราการค�านวณ ต�ารายงิธน”ู (พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ๒๕๑๓: ๑๐๗) 

ความหมายนี้ ท�าให้ศิลปศาสตร์มีความหมายถึง องค์ความรู้แบบจารีตประเพณีในโลกตะวันออกและ

สังคมไทยและเป็นความหมายที่ใช้จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๙ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ 



80

มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย รวมถึงเพิ่มเติมค�าใหม่ ๆ โดยมีการขอความร่วมมือจากหน่วยงาน

สถาบนัต่าง ๆ ช่วยกนัอธิบายความหมายและค�านยิามทีเ่กีย่วข้องกบัสาขาวชิาต่าง ๆ จงึมพีจนานกุรม

ฉบบัราชบณัฑติยสถานฉบบั พ.ศ. ๒๕๒๕ และมกีารแก้ไขเพิม่เตมิล่าสดุ คอื ฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๒ ค�าว่า 

“ศิลปศาสตร์” มีการขยายขอบเขตความหมายไปถึงศิลปศาสตร์ที่เป็นวิชาการด้าน Liberal Arts 

อันเป็นองค์ความรู้วิชาการจากโลกตะวันตก นอกจากความหมายเดิมที่เป็นความรู้แบบจารีตว่า

“วิชาต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่วิชาทางเทคนิคหรือทางอาชีพ เช่น ภาษาศาสตร์ 

ปรัชญา ประวัติศาสตร์; ต�าราว่าด้วยวิชาความรู้ต่าง ๆ ในสมัยก่อนพุทธกาลมี ๑๘ ประการ 

ได้แก่ สูต วิชาฟังเสียงคน เสียงสัตว์ รู้ว่าดีหรือร้าย ๒. สัมมุติ วิชาเข้าใจกฎธรรมเนียม 

๓. สังขยา วิชาค�านวณ ๔. โยคยันต์ วิชาการช่าง ๕. นิติ วิชาแบบแผนราชการ 

๖. วิเสสิกา วิชาการค้า ๗. ค้นธัพพา วิชานาฏศิลป์ ๘. คณิกา วิชากายบริหาร 

๙. ธนุพเพธา วิชายิงธนู ๑๐. ปุรานา วิชาโบราณคดี ๑๑. ติกิจฉา วิชาการแพทย์ 

๑๒. อิติหาสา วิชาต�านานหรือประวัติศาสตร์ ๑๓.โชติ วิชาดาราศาสตร์ 

๑๔. มายา วิชาต�าราพิชัยสงคราม ๑๕. ฉันทสา วิชาการประพันธ์ ๑๖. เกตุ วิชาการพูด

๑๗. มันตา วิชาร่ายมนตร์ ๑๘. สัททา วิชาไวยากรณ์”

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒: ๑๑๐๒)

แม้ว่า “ศิลปศาสตร์” ในความรู้แบบโลกตะวันออกจะมีกระบวนการ วิธีวิทยาและเนื้อหา 

แตกต่างจาก Liberal Arts ซึง่เป็นความรูแ้ละหลกัสตูรการศกึษาในสหรฐัอเมรกิา ทีป่รบัและพฒันา

จากหลักสูตร Classic ของยุโรปอันมีรากฐานความรู้จากการศึกษาสมัยกรีกที่ประกอบด้วย ๗ วิชา 

คือ เลขคณิต เรขาคณิต ไวยากรณ์ ดาราศาสตร์ ตรรกวิทยา จริยธรรมและวาทศาสตร์ แต่ 

“ศลิปศาสตร์” ทีเ่ป็นความรูแ้บบจารตีหลายวชิากเ็ทยีบเคยีงได้กบัวชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์หรอื Liberal 

Arts ที่จะเปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ อย่างเช่น สังขยา วิชาการค�านวณ 

คนัธพัพา วชิานาฏศลิป์ ปรุานา วชิาโบราณคด ีอติหิาสา วชิาต�านานหรอืประวตัศิาสตร์ ฉนัทสา วชิาการ 

ประพนัธ์ เกต ุวชิาการพดู และสทัทา วชิาไวยากรณ์ วชิาเหล่านี ้ตามความรู ้“ศลิปศาสตร์” น่าจะเป็น

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและแคลคูลัส มนุษย์กับศิลปะ อารยธรรม ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การปรับปรุงโครงการขั้นสุดท้าย พ.ศ. ๒๕๐๔

ขั้นตอนนี้เกิดขึ้นในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เมื่ออาจารย์อดุลน�าเสนอโครงการจัดตั้ง

คณะศิลปศาสตร์ ต่อเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติขณะนั้นคือ ดร.ก�าแหง พลางกูร เพื่อให้

คณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดต้ังคณะ Liberal Arts 

จะได้ทนัจดัการการเรยีนการสอนใน พ.ศ. ๒๕๐๕ คร้ังนี ้ อาจารย์อดุลได้ปรับเพ่ิมรายละเอยีดโครงการ 
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ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ที่จะจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาพื้นฐานและหลักสูตรของ

คณะศิลปศาสตร์ รวมถึงแนวการสอนและระบบหน่วยกิต ที่ประกอบด้วยวิชา จ�านวนหน่วยกิต 

ที่สมัพนัธ์กบัระยะเวลาเรยีนกบัการวดัผลผูเ้รยีนอนัเป็นกลไกส�าคญัในการควบคมุมาตรฐานการศึกษา

การปรับปรุงโครงการครั้งนี้ ท�าให้องค์ประกอบวิชามีความชัดเจนมากขึ้นมีทั้งวิชาภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศและวิชาความรู้ทั่วไปคือ วิชาวิทยาศาสตร์ (Natural Sciences) สังคมศาสตร์ 

(Social Sciences) และมนุษยศาสตร์ (Humanities) และเพิ่มวิชาเฉพาะด้านเบื้องต้น โดยอธิบายว่า

จัดข้ึน เพื่อให้นักศึกษาทดสอบความถนัดและความสนใจก่อนโอนย้ายไปตามคณะต่าง ๆ เป็นการ 

“คัดกรองเฉพาะบุคคลที่ถนัดและเหมาะสมกับวิชาเฉพาะด้านนั้น” ช่วยให้ประหยัดพลังงานและ

สามารถสร้างคนทีม่ทีกัษะเฉพาะด้าน ท�างานตามแผนพฒันาประเทศเป็นการแก้ปัญหาภาวะคนล้นงาน 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลังคนของประเทศขณะนั้น

จากการพิจารณารายละเอียดของโครงการที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ท�าให้เห็นเป้าประสงค์ในการสอน

ว่าให้น�้าหนักหรือความส�าคัญกับรายวิชาต่าง ๆ ตลอดการสอน ๒ ปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

เป็นต้นว่า ให้ความส�าคัญกับการเรียนภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวเท่ากับ

ความรู้ทั่วไป ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ แขนงวิชา คือ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ 

๓๖ หน่วยกิต เพียงแต่วิชาความรู้ทั่วไปแต่ละแขนงวิชามีค่าหน่วยกิตเพียง ๑๒ หน่วยกิตเท่ากับวิชา

พืน้ฐานเฉพาะด้าน (ส�าหรบัชัน้ปีที ่๒) รวมทัง้หมด ๑๓ วชิา ๆ ละ ๓ หน่วยกติ (หจธ. มธ.๒.๑.๖.๖/๓ 

คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙)

ทีน่่าสนใจคอื อาจารย์อดลุได้ก�าหนดความมุง่หมายและแนวทางในการสอน ให้ผูเ้รยีนมี ความรู้

และทักษะท่ีน�าไปใช้ศกึษาต่อสงูขึน้ทัง้ในสาขาศลิปศาสตร์และสาขาเฉพาะทางของคณะต่าง ๆ รวมถงึ

สามารถน�าไปใช้ปฏิบัติได้จริงในการท�างานหรือด�าเนินชีวิตในอนาคต เช่น

วิชาภาษาไทยจะก�าหนดไว้เพียง ๔ หน่วยกิตส�าหรับการเรียน ๒ ชั้นปี แต่อาจารย์อดุลมี

ความมุ ่งหมายให้เป็นการสอนนักศึกษาให้สามารถใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนที่เป็นการ

ถ่ายทอดความคดิของตนได้แจ่มชดั ถกูต้อง สละสลวย เหมาะสมกบัโอกาส การสอนจงึมุง่สอนหลกั

วิชาพูดและหลักวิชาการประพันธ์

ในขณะท่ีภาษาอังกฤษซึ่งได้รับค่าน�้าหนักความส�าคัญเสมอกับความรู้ทั่วไปนั้น อาจารย์อดุล

วางแนวการสอนให้ผูเ้รยีน “มคีวามรูภ้าษาองักฤษสามารถใช้เป็นเครือ่งมอืในการศกึษาค้นคว้าความรู้

ในแขนงวิชาของตนจากต�าราภาษาอังกฤษได้ด้วยความคล่องแคล่งรวดเร็ว และให้มีความรู้ในการพูด

และเขียนภาษาอังกฤษได้ดตีามสมควร” โดยแยกรายวชิาย่อยเป็น Spoken English ส�าหรบัให้ผูเ้รียน 

“ฟัง เข้าใจและสามารถใช้ภาษาพูด” ได้ถูกต้องและมีทักษะเคยชินกับแบบแผนการพูดภาษาอังกฤษ 

การสอนจงึเน้นการออกเสยีง การฝึกทกัษะด้วยแบบฝึกหดัและใช้เครือ่งมอืโสตทศันศกึษา ซึง่ถอืเป็น

อปุกรณ์การศกึษาในวชิาพืน้ฐาน Structure เป็นการสอนแบบแผนและโครงสร้างภาษาทัง้การพดู เขียน 

ตลอดจนการใช้ส�านวน ซึ่งเน้นแบบฝึกหัด ขณะที่ Reading เป็นการส่งเสริมความสามารถและ

ความรวดเรว็ในการหยัง่ทราบความหมายของข้อความทีอ่่าน” เพือ่ให้ผูเ้รยีนอ่านภาษาองักฤษได้เข้าใจ

ได้ดีและเร็ว ส่วน Writing เป็นการฝึกผู้เรียนให้สามารถ “เขียนบรรยายความคิดออกได้ชัดเจนถูกต้อง 

รูจ้กัรวบรวม จดัระเบียบเนือ้หาเรือ่งทีจ่ะเขยีน” (หจธ.มธ.๒.๑.๖.๖/๓ คณะศลิปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙)
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เห็นได้ชัดว่าความมุ่งหมายการเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในหลักสูตรพื้นฐาน

ทั่วไปน้ี อาจารย์อดุลให้ความส�าคัญการเรียนภาษาในฐานะ “เครื่องมือสื่อสาร” ความคิดความรู้สึก

และความเข้าใจที่ผู้เรียนมีต่อความรู้และบุคคลอื่น การเรียนภาษาในแง่นี้เป็นวิชามุ่งประโยชน์การใช้

งานจรงิในชวีติประจ�าวนั โดยเฉพาะการประกอบอาชพีการงานในอนาคต รวมถงึประโยชน์การพัฒนา

ต่อยอดการน�าไปใช้ในการศึกษาความรู้เฉพาะทางท่ีมีอยู่ในต�าราภาษาต่างประเทศ ทักษะการเรียนรู้

ภาษาจึงสัมพันธ์กับการใช้งานในการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยแบบสมัยใหม่ที่ให้

บริการหนังสือความรู้ประเภทต่าง ๆ อย่างกว้างขวางนั่นเอง

ส่วนวิชาความรู้ท่ัวไปซึ่งประกอบด้วย ๓ แขนงวิชา มีค่าหน่วยกิตรวม ๓๖ หน่วยกิต ใน

ค�าช้ีแจงของอาจารย์อดุลเอง ระบุว่า “ได้กระจายออกไปจัดสอนในทั้ง ๒ ภาคของปีที่ ๑ และใน

ภาคแรกของปีท่ี ๒ ท้ังน้ีเพือ่ท่ีจะให้นักศกึษาได้มเีวลาสมัพนัธ์พอสมควรกบัความรูท้ัว่ไป” ในภาค ๒ 

ของชัน้ปีที ่ ๒ จงึจดัให้เป็นการศกึษาวิชาท่ัวไปส�าหรบัการศกึษาเฉพาะด้านของคณะต่าง ๆ ดงัทีก่ล่าว

มาแล้ว (หจธ. มธ.๒.๑.๖.๖/๓ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙)

แนวการสอนวิชาความรู้ทั่วไปของอาจารย์อดุลถือเป็นรูปแบบการศึกษาใหม่ที่สัมพันธ์กับ

องค์ความรูเ้ชิงบูรณาการอย่างท่ีเราเข้าใจในปัจจบุนั นัน่คอื ให้ผูเ้รยีน “มคีวามรูแ้ละความเข้าใจสาระ

ส�าคัญ สภาพและวิวัฒนาการ ตลอดจนความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างแขนงวิชาด้านวิทยาศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ซึ่งอาจารย์อดุลชี้ให้เห็นว่า การศึกษาระดับมัธยมวิชาความรู้ทั่วไป” 

จัดสอนแยกเป็นแต่ละวิชา “หากทว่าในระดับอุดมศึกษานั้น” จ�าต้องน�ามาจัดรวมสอนเป็นแขนงวิชา

เดยีวกัน “ค�าอธบิายนีช้ีช้ดัว่าแต่ละแขนงวชิาทีป่ระกอบด้วยรายวชิาย่อยนัน้จะต้องสอนให้สมัพนัธ์กัน

ในแขนงวิชาเดียวกัน (หจธ.มธ.๒.๑.๖.๖/๓ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙)

ทัง้นี ้ การบูรณาการในแขนงวชิาสงัคมศาสตร์คอื “สาระส�าคญัแนวความคดิและววิฒันาการใน

ทางเศรษฐศาสตร์ รฐัศาสตร์ สงัคมวทิยา มานษุยวทิยา เหล่านีน้�ามาประมวลให้กลมกลืนจัดสอนเป็น

แขนงวชิาใหญ่เพยีงวชิาเดยีว เพือ่ให้นกัศกึษาสามารถเหน็ภาพสงัคมมนษุย์ทัง้ในด้านสถาบนัการเมือง 

เศรษฐกิจและสังคมนับแต่แรกเริ่มมาจนถึงปัจจุบัน” เนื้อหาวิชาสังคมศาสตร์ แบ่งเป็น ๓ ตอน คือ 

ตอนแรกเป็นเรื่องสังคมมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณ กรีก โรมัน และสมัยกลาง ตอนสองเป็นเรื่องสังคม

มนุษย์ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ ๑๖ จนถึงศตวรรษที่ ๑๙ และตอนสุดท้ายเป็นสังคมสมัยศตวรรษที่ ๒๐

ส่วนการบูรณาการแขนงวิชามนุษยศาสตร์คือ “มีการแยกสอนเป็นวิชาปรัชญา เทววิทยา 

ศลิปกรรม ดรุยิางคศาสตร์ และวรรณคด”ี แต่ให้สอนเชงิบรูณาการคอื “น�าเอาสาระส�าคญั แนวความคดิ

และวิวัฒนาการในด้านเหล่านี้ มาประมวลจัดสอน เพื่อให้นักเรียนเห็นสภาพและความงดงามทาง

ด้านจิตใจและความคิดของมนุษยชาติ เนื้อหาวิชาการสอนแบ่งเป็น ๓ ตอนเช่นกัน คือ ตอนแรก

เป็นเรือ่งวฒันธรรมตัง้แต่สมยัโบราณ กรกี อนิเดยี จนี โรมนัและสมยักลาง ตอน ๒ เป็นเรือ่งวฒันธรรม

ยุโรปและสุดท้ายคือ วัฒนธรรมยุคปัจจุบัน

ส่วนแขนงวชิาวทิยาศาสตร์ การบูรณาการเป็นการ “น�าสาระส�าคญัและววิฒันาการด้านชีววิทยา 

เคมี ฟิสิกส์ ธรณีวิทยาและคณิตศาสตร์ มาประมวลสอนเพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจปรากฏการณ์ทาง

ธรรมชาติและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์” เนื้อหาของแขนงวิชานี้ก�าหนดขอบเขตการสอนเป็น 

๓ ตอน คือ ตอนแรกเป็นเรื่องโครงสร้างจักรวาลและโลก วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต ตอนสองเป็นเรื่อง
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ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ยุคโบราณ กรีก จนถึงสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม และตอนสาม

เรื่องความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน (หจธ.มธ.๒.๑.๖.๖ / ๓ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙)

ถ้าจะว่าไปแล้วการสอนวชิาทัว่ไปซึง่เป็นหวัใจของการศกึษาพืน้ฐานศลิปศาสตร์นัน้ ต้องยอมรับ

ว่าเป็นความพยายามในยคุบกุเบกิทีอ่าจารย์อดุลจ�าลองหลกัการศกึษา Liberal Arts and Sciences 

ในการศึกษาแบบ General Education ที่ใช้ในระบบอุดมศึกษาอเมริกันนั้น นับเป็นความทันสมัย

ทางวิชาการ และนับเป็นความล�้าสมัยที่ผู้คนในแวดวงการศึกษาไทย ซึ่งยังคุ้นเคยกับระบบการศึกษา

แบบอังกฤษในปลายศตวรรษที ่๑๙ ถงึต้นศตวรรษที ่๒๐ ย่อมตระหนกัว่าเป็นเรือ่งแปลกและไม่เข้าใจ 

โดยเฉพาะความพยายามของอาจารย์อดุลในการน�าหลักการสอนเชิงสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง ซึ่งก็คือ 

เชิงบูรณาการ เข้ามาใช้ในการสอนวิชาความรู้ทั่วไป แม้เราจะเห็นว่าการเชื่อมโยงสัมพันธ์ยังคงถูก

ก�าหนดให้อยูแ่ต่เฉพาะแขนงวชิา เช่นวชิาสงัคมศาสตร์ ได้วางขอบเขตการสอนเรือ่งววิฒันาการสังคม

ในโลกยโุรป ส่วนมนษุยศาสตร์คอื ววิฒันาการวฒันธรรมทีม่กีารแบ่งออกเป็นสองโลกคอื โลกตะวนัตก

กับโลกตะวันออก และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้

อันเป็นวิทยาการตะวันตก แต่ละแขนงวิชา จึงไม่เกี่ยวโยงกัน แม้ว่าอาจมีเนื้อหาเหลื่อมกันเพียงแต่

อาจารย์พยายามให้มีบูรณาการเนื้อหาการสอนภายในแขนงวิชา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้น วิธีการศึกษา

แบบใหม่ในอุดมศึกษาไทย อันที่จริงแล้วทั้งสามแขนงวิชาสามารถสร้างบูรณาการขอบเขตเนื้อหาให้

อยู่ในองค์ความรู้ชุดเดียวกันได้เช่นกัน แต่ปรากฏการณ์นี้จะยังไม่เกิดในยุคนั้น

ในขณะท่ีความรูพ้ืน้ฐานเฉพาะด้านเบือ้งต้น ทีอ่าจารย์อดลุก�าหนดความมุง่หมายให้เป็นความรู้

เบื้องต้นส�าหรับหลักสูตรคณะต่าง ๆ ที่เป็นสาขาเฉพาะทาง โดยถือโอกาสเป็นการทดสอบทักษะ 

ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนในชั้นปีที่ ๑ ว่า “สามารถศึกษาในสาขาเฉพาะทางนั้น ๆ ได้ดี

เยี่ยงใด จะได้น�าไปประกอบการพิจารณาเลือกคณะที่แต่ละคนจะศึกษาต่อในปีที่ ๓ และ ๔” โดย

อาจารย์อดุลก�าหนดรายวิชาความรู้เฉพาะด้านเบื้องต้นไว้ คือ หลักปรัชญา ตรรกวิทยา หลักจิตวิทยา 

ระเบียบวิธกีารวจิยั สถิตเิบือ้งต้น ภมูศิาสตร์มนษุยชาต ิ(Human Geography) ความสมัพนัธ์ระหว่าง

ประเทศ ความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ความรู้เบื้องต้นทาง

เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นทางพาณิชย์ ความรู้เบื้องต้นทาง

วารสารศาสตร์ ทั้งนี้ก�าหนดให้ผู้เรียนเลือกได้ ๔ วิชาจาก ๑๓ รายวิชา

แม้ว่าแขนงวิชาความรู ้เฉพาะด้านเบื้องต้นมีสาระเนื้อหาและขอบเขตวิชาที่เหมาะสมใน

การสอนชั้นปีที่ ๒ และมีคุณค่ามากในการฝึกทักษะความสามารถที่เป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นปีที่ ๓ 

และ ๔ ในทุกคณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญา ตรรกศาสตร์ หลักจิตวิทยา ระเบียบวิธีวิจัย สถิติ

เบื้องต้นและภูมิศาสตร์มนุษยชาติ ถือว่าเป็นวิชาแกนหลักส�าหรับการศึกษาพ้ืนฐานแบบศิลปศาสตร์

ด้วยเป็นความรู้เกี่ยวข้องกับหลักการคิดและการใช้เหตุผล รวมถึงการเข้าใจคนอื่น การฝึกทักษะการ

ค้นคว้าเพื่อท�ารายงาน อันเป็นลักษณะส�าคัญของการศึกษามหาวิทยาลัย ดังที่อาจารย์อดุลเองได้

สะท้อนแนวคิดนี้อย่างสม�่าเสมอ หากทว่าวิชาท่ีเหลือ ซ่ึงเป็นวิชาเฉพาะด้านเบื้องต้นของแต่ละคณะ 

เมื่อน�ามารวมจัดการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรพื้นฐานและรวมศูนย์จัดการเรียนการสอนไว้ที่

คณะศลิปศาสตร์ ด้วยการอ้างว่าเพือ่ลดต้นทนุค่าใช้จ่าย แต่คณะวชิา ๗ แห่ง อาจต้องการจดัการสอน

วิชาเฉพาะของคณะ ย่อมตระหนักถึงการถูกดึงอ�านาจบริหารจัดการศึกษาออกไปจากคณะตนเอง 
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จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ผู้บริหารคณะและคณาจารย์ไม่พอใจอาจารย์อดุลและคณะจัดตั้งใหม่ก็

เป็นได้

สิ่งที่หายไปในหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์

โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ที่ประกาศใช้ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ แม้จะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน

ในเรือ่งของรายวชิา แต่กย็งัมสีิง่ท่ีขาดหายไปจากหลกัการส�าคญัของการศกึษาแบบ Liberal Arts ใน

สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือว่าวิชาปรัชญา ตรรกวิทยาต้องเป็นวิชาแกนกลาง อาจารย์อดุลเองมีความเข้าใจ 

ในเรื่องนี้ดี อีกทั้งยังเป็นผู้สนใจและชื่นชอบวิชาดังกล่าวมาก และได้พยายามออกแบบสาระวิชานี้ใน

การเรียนชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ดังในบทสัมภาษณ์อาจารย์อดุลใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ชี้ว่า เนื่องจากหลักสูตร

พืน้ฐานแบบศลิปศาสตร์นัน้มอีงค์ประกอบรายวชิาทีส่�าคญัและเป็นแกน คอื วชิาปรชัญาและตรรกวทิยา

ทีเ่ชือ่มสมัพนัธ์กบัวชิาสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ความสัมพันธ์เชือ่มโยงนีไ้ด้รับการ

อธบิาย คอื ปรชัญาจะเป็นแกนท่ีเรยีกว่า “วงรอบ” และลกัษณะการเรยีนวชิาปรชัญานัน้ “ทีส่อนนัน้

เป็นวิชาปัญหาปรัชญา ซึ่งจะจับเอาปัญหาต่าง ๆ หรือข้อคิดต่าง ๆ จากวิชาการแต่ละสาขา เชื่อมโยง

ผูกกันเข้าและน�าข้ึนมาชี้ให้เห็นในลักษณะปัญหาปรัชญา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเอาความรู้แขนง

ต่าง ๆ ทีแ่ตกย่อยซอยออกไป น�าเข้ามารวมให้มองเหน็จุดส�าคญัท่ีเชือ่มโยงกนัและกนัได้” (บทสัมภาษณ์ 

ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ใน ดวงทิพย์ วรพันธุ์ ๒๕๓๕: ๓๕)

อาจารย์อดุลยังมีความเห็นว่าความรู้ต่าง ๆ แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่มนุษย์เป็นผู้จัดแขนงกลุ่ม

สาขาความรู้ออกเป็นวิชาต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์ เคมี มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอันท่ีจริงแล้ว 

“มันเชื่อมโยงเป็นสิ่งรอบตัวมนุษย์เราทั้งสิ้น แต่เมื่อคนไปเรียนวิชาเฉพาะด้านไม่สามารถมองเห็น

ความสัมพันธ์ ความสืบต่อเนื่องและปัญหาที่เชื่อมโยงกันและกัน แม้กระท่ังปัญหาเร่ืองลัทธิการเมือง

ก็สืบเน่ืองมาจากข้อคิดทางปรัชญาหรือสืบเนื่องจากอิทธิพลของทฤษฎี” (บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.อดุล 

วเิชยีรเจรญิ ใน ดวงทพิย์ วรพนัธุ ์๒๕๓๕: ๓๕) ในลกัษณะนี ้แสดงว่าอาจารย์อดลุเชือ่เรือ่งเมตาฟิสกิส์ 

น่ันคือ ความรู ้ที่แท้จริงสมบูรณ์นั้นมีเพียงหนึ่งเดียว การเข้าถึงความรู้หรือความจริงสูงสุดนั้น 

ต้องอาศัยวิธีวิทยา (Epistemology) นั่นคือ ต้องใช้หลักวิเคราะห์เชิงปัญหาปรัชญา ดังนั้น การท�าให้

ผูเ้รยีนมทีกัษะการเรยีนรูแ้บบนี ้ จงึไม่ใช่การเข้าฟังค�าบรรยายแล้วจดเลกเชอร์ เพ่ือน�าไปท่องจ�า หากแต่

ขึ้นอยู่กับปัจจัยส�าคัญ คือ อาจารย์ผู้สอนและวิธีการสอน

อาจารย์อดลุยงัตอกย�า้ถงึหลกัการสอนว่า ผู้สอนต้องชีค้วามต่อเนือ่ง (ความสัมพันธ์) ของวชิาที่

สอนกับวิชาอื่นในหลักสูตรและต้องสอนด้วยการ “กระตุ้นความคิดอ่าน กระตุ้นให้รู้จักที่จะสนใจต้ัง

ปัญหาถาม และเกิดวิจารณญาณ นอกจากนี้การสอนต้องไม่มุ่งให้ผู้เรียนตอบความรู้จากค�าบรรยาย 

แต่ว่าเป็นค�าตอบด้วยการใช้เหตุผล ตอบด้วยวิจารณญาณวิชาปรัชญา” (บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.อดุล 

วิเชียรเจริญ ใน ดวงทิพย์ วรพันธุ์ ๒๕๓๕: ๓๕)

โดยที่อาจารย์อดุลให้ความส�าคัญกับวิชาปรัชญาและตรรกวิทยาอย่างมากในฐานะวิชาแกนที่

ส�าคัญส�าหรับการศึกษาทุกสาขาวิชา ดังนั้นเมื่อเริ่มจัดการหลักสูตรพื้นฐานศิลปศาสตร์ช่วงต้น 

อาจารย์อดุลได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช สอนวิชานี้ ต่อมาคือ 
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ศาสตราจารย์จ�านงค์ ทองประเสริฐ แต่หลังจากนั้นอาจารย์อดุล ซึ่งปกติท�าการสอนเฉพาะช้ันเรียน
ระดับปริญญาโทด้านกฎหมายระหว่างประเทศและรัฐศาสตร์การทูต ได้ตัดสินใจลงมาสอน “ระดับ
ปริญญาตรี วิชาปรัชญา” ด้วยเหตุผลที่อาจารย์อธิบายว่า “แต่ในที่สุดคิดว่าลงมาสอนเองเพราะได้
วางแนวไว้แล้ว และความคาดหวงัทีอ่าจารย์ต้องการให้ผูเ้รยีน เรยีนรูจ้ากวชิาปรชัญาให้สามารถตอบ
ข้อสอบ ด้วยการใช้เหตผุลตอบ ด้วยการใช้วจิารณญาณด้วยวธิกีารปรชัญา...เป็นการให้นกัศกึษาวิจารณ์ 
เพื่อให้ใช้ความคิดความอ่านนี่เป็นส่ิงส�าคัญ” (บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ใน ดวงทิพย์ 
วรพันธุ์ ๒๕๓๕: ๓๖)

แต่ในเวลานั้นวิชาปรัชญาและตรรกวิทยาเป็นความรู้ใหม่ที่ยังไม่มีอาจารย์ผู้สอนที่มีวุฒิความรู้
สาขาน้ีโดยตรงน่ันเอง ท�าให้ต้องอาศยัอาจารย์พเิศษภายนอกและอาจารย์อดลุเป็นผูส้อน จนถงึปลาย
ทศวรรษ ๒๕๑๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงสามารถจัดหาอาจารย์ในสาขานี้ได้ ความไม่สมบูรณ์
ขององค์ความรู้ส�าคัญของวิชาแกนหลักอาจท�าให้ลักษณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
แตกต่างจาก College of Liberal Arts ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่าอาจารย์อดุลจะสามารถผลักดันให้
สาขาวิชาอื่น ๆ ปฏิบัติการสร้างวิธีการศึกษาเชิงบูรณาการแทนวิชาปรัชญาและตรรกวิทยาได้ใน

ระดับเบื้องต้น

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๔

การออกพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้คณะศลิปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นขัน้ตอนสดุท้ายก่อนการใช้
หลกัสตูรอย่างเป็นทางการ ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ อาจารย์อดลุ เลขาธกิารมหาวทิยาลยัสามารถด�าเนนิการจัด
ตั้งคณะศิลปศาสตร์ให้มีสถานะเป็นคณะอย่างถูกต้องเป็นทางการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อมี
การประกาศ “พระราชกฤษฎีการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๔” 
ในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ประกาศฉบับนี้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีเป็น
ผู ้รับสนองพระบรมราชโอการและรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา แต่ความส�าคัญปรากฏตาม 
พระราชกฤษฎกีา อยูท่ีห่มายเหตุท้ายพระราชกฤษฎกีา บอกเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา

ฉบับนี้ คือ

“เพื่อให้นักศึกษาชั้นปริญญาตรีมีความรู้ภาษาต่างประเทศ 

และความรู้ทั่วไปในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ให้สูงเพียงพอที่จะเข้าศึกษาแขนงวิชาเฉพาะด้านซึ่งจัดสอนอยู่ในคณะต่าง ๆ 

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

พระราชกฤษฎีกานี้ ได้พิมพ์เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาหน้า ๑๒๔ เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๑๐๖ 

ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ 

(พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)
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เห็นได้ชัดเจนว่าด้วยความสามารถของนักกฎหมายและนักบริหาร อาจารย์อดุลได้ใช้ความ

รอบคอบและระมดัระวงัในการเตรยีมการจดัตัง้คณะศลิปศาสตร์อย่างเป็นขัน้ตอน ก่อนการใช้หลักสูตร

วชิาพืน้ฐาน Liberal Arts จนถึงปลาย พ.ศ. ๒๕๐๔ คณะนีจ้งึได้รบัการรบัรองฐานะเป็นคณะวชิาหนึง่

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนามประทานภาษาไทยว่า “คณะศิลปศาสตร์” และเร่ิมต้นพิสูจน์

ศักยภาพการท�าหน้าท่ีจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่

ภาคการศึกษาแรก พ.ศ. ๒๕๐๕

การปฏิรูปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กระบวนการปฏิรูปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดขึ้นนับตั้งแต่อาจารย์อดุลเข้าด�ารงต�าแหน่ง

เลขาธิการมหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๗) สาระส�าคัญของการปฏิรูปมีสองประการ ประการแรก

คอืการเปลีย่นธรรมศาสตร์จากมหาวทิยาลยัเปิดสูม่หาวทิยาลยัปิด โดยใช้กลไกทีส่�าคญั คอื การขึน้ค่า

ธรรมเนียมการศึกษาใน พ.ศ. ๒๕๐๒ และ การใช้ระบบสอบคัดเลือกผู้เข้าเรียน พ.ศ. ๒๕๐๓ และ

ประการทีส่องคอื การสร้างบุคลกิภาพใหม่ของ “นกัศกึษาธรรมศาสตร์” โดยใช้กลไกส�าคญัคอื หลกัสตูร

วิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ และการหลอมรวมนักศึกษาให้มีความผูกพันและจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์

การเปลี่ยนธรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเปิดสู่มหาวิทยาลัยปิด

การเปลีย่นธรรมศาสตร์จากมหาวทิยาลยัเปิดสูม่หาวทิยาลยัปิด ทีส่�าคญักค็อื การ “ปิดตลาดวชิา” 

จากงานวิจัย “ส�านักนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง” ได้ชี้ให้เห็นถึงวิธีการ ๒ ขั้นตอน คือ การขึ้นค่า

ธรรมเนียมการศึกษาใน พ.ศ. ๒๕๐๒ และการใช้ระบบสอบคัดเลือกผู้เข้าเรียน พ.ศ. ๒๕๐๓

การขึ้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาถือเป็นแหล่งรายได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการ นอกจาก

งบประมาณแผ่นดนิ อตัราค่าธรรมเนยีมเดมิของมหาวทิยาลัยไม่สูงนกั การเกบ็ค่าธรรมเนยีมการศึกษา

ในอัตราสูงขึ้น จึงเป็นความสมเหตุสมผล อาจารย์อดุลบอกเล่าเร่ืองราวตอนนี้ไว้ในปาฐกถา สมเด็จ

พระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๓๗ ว่า

“...ในระหว่างรับราชการในหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยและในการสอน 

โดยเฉพาะในเรื่องแรกในการปฏิรูปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาทิ ในด้านการจัดการ 

เรื่องการเงิน การหารายได้เพื่อบ�ารุงการศึกษา ซึ่งรวมไปถึงการขึ้นค่าเล่าเรียน 

จากปีละ ๔๐ บาท โดยท�าความตกลงกับกระทรวงการคลัง และก็โดยความเห็นชอบ 
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ของนายกสภา (มหาวิทยาลัย) จอมพลสฤษดิ์ (ธนะรัชต์) ในขณะนั้น เก็บเป็นรายได้ 

ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเรียน ซึ่งเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ 

(ในความเป็นจริง คือ พ.ศ. ๒๕๐๒)”

นี่คือผลงานแรกเริ่มของการท�างานบริหารมหาวิทยาลัยในต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย 

ขณะนัน้อธกิารบด ีคอื หลวงจ�ารญูเนตศิาสตร์ และนายกสภามหาวทิยาลยั คอื จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ 

ซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนคือ จอมพลถนอม กิตติขจร ที่ส�าคัญรายละเอียดข้อมูลการขึ้นค่าธรรมเนียม

การศึกษาใน พ.ศ. ๒๕๐๒ คือ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาตรี โท และเอก แต่เดิมเคยเก็บ

คนละ ๑๐ บาท เพิม่เป็น ๕๐, ๑๐๐ และ ๒๐๐ บาท ตามล�าดับ ค่าบ�ารุงการศกึษาเดิมเกบ็ภาคเรยีนละ 

๔๐ บาท เพิม่เป็น ๒๐๐ บาท ค่าขึน้ทะเบยีนบณัฑิตจาก ๒๐ บาท เป็น ๒๐๐ บาท ค่าขึน้ทะเบียนท�า

วิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอก เพิ่มจาก ๔๐ บาท และ ๕๐ บาท เป็น ๒๐๐ บาท และ ๔๐๐ บาท 

ค่าสมคัรสอบชัน้ปรญิญาตรีวชิาละ ๓-๔ บาท เพ่ิมข้ึน ๑๐-๒๐ บาท การข้ึนค่าธรรมเนียม เป็น ๕-๘ เท่า 

เช่นนี้ ได้รับการพิจารณาว่าเป็นการจ�ากัดผู้เข้าเรียนด้วยเกณฑ์ฐานะทางเศรษฐกิจและกลุ่มอาชีพ 

(ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ ๒๕๓๕: ๒๘๖) ซึ่งอาจารย์อดุลเล่าว่า เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้

รบัเพิม่ข้ึนนี ้ ในส่วนหนึง่กไ็ด้แบ่งสรรมาเป็นทนุการศกึษาส�าหรบันกัศกึษาเรยีนดีแต่ยากจน (บทสัมภาษณ์ 

ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ โดย นางอานิก อัมระนันทน์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ระบบการสอบคัดเลือกผู้เข้าเรียน 

การมีระบบการสอบคัดเลือกเป็นขั้นตอนต่อมาของการเป็นมหาวิทยาลัยปิดอย่างแท้จริง 

การตัดสินใจของอาจารย์อดุลที่ละทิ้งระบบตลาดวิชาแบบเดิมของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ

การเมือง มาจากทัศนคติของอาจารย์อดุลต่อระบบดังกล่าว แม้ว่าอาจารย์เองส�าเร็จการศึกษาจาก

ระบบนั้นก็ตาม อาจารย์ได้บอกเล่าถึงความรู้สึกนั้นว่า

“สมัยนั้น เขาหาว่า (เน้นโดยผู้เขียน) ธรรมศาสตร์คือ กองขยะ (นักศึกษา) 

ไปที่ไหนไม่ได้ก็มาเรียนธรรมศาสตร์ ไม่มีการสอบเข้าเรียนกี่สิบปีก็ได้... 

เมื่อเทียบกับจุฬา (ลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เกรดของเขาสูงกว่า ผมก็ต้องปรับปรุง 

คุณภาพมหาวิทยาลัยโดยมีการสอบคัดเลือกเข้ามา”

(บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

นอกจากนี ้ในช่วงเวลาก่อน พ.ศ. ๒๕๐๒ คณะต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เปิดรบัสมคัร

ผูเ้รยีนได้เอง ท�าให้นกัศกึษาบางคณะอย่างเช่น คณะนติิศาสตร์และคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี
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มีจ�านวนเพิ่มมากจนสถานที่เรียนไม่พอ อาจารย์อดุลแสดงความเห็นว่า “ข้อนี้ ถ้าหากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ จะยังคงรับนักศึกษาโดยไม่จ�ากัดจ�านวนและไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว ก็เป็น

ส่ิงซึ่งจะท�าไม่ได้ แต่โดยเหตุท่ีในปีหน้า (พ.ศ. ๒๕๐๓) ทางมหาวิทยาลัยได้ตกลงแน่นอน ที่จะให้มี

การสอบคัดเลือกและจะรับนักศึกษาโดยมีจ�านวนจ�ากัดอยู่แล้ว ปัญหานี้จึงจะไม่เกิด” (หจช. (๒) 

๒.๑.๖.๖/๙ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)

ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ อาจารย์อดลุในฐานะเลขาธกิารมหาวทิยาลยั ได้เสนอ “ข้อบงัคบั มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสมคัรเข้าศกึษาชัน้ปรญิญาตรคีณะต่าง ๆ และการสอบคดัเลอืกเพือ่เข้าศกึษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๐๒” และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ข้อบังคับน้ีสะท้อนข้ันตอนเริ่มการเปลี่ยนผ่านระบบมหาวิทยาลัยเปิดตลาดวิชามาสู่ระบบ

มหาวทิยาลยัปิด ด้วยการคดัสรรคณุภาพการศกึษาของผูเ้รยีนระดบัปรญิญาตรด้ีวยวธิกีารสอบคดัเลอืก 

เริม่จากการก�าหนดวฒุกิารศกึษาพืน้ฐานให้ต้องส�าเร็จการศกึษาชัน้ “เตรียมอดุมศกึษา” ของกระทรวง

ศกึษาธกิารและต้องผ่านการสอบคดัเลอืกของมหาวทิยาลยั หากแต่คณุสมบตัทิัง้สองข้อได้มกีารยกเว้น

เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ระบบการสอบคัดเลือกนี้ ผู้สมัครต้องสอบผ่านข้อเขียนภายใต้หลักสูตร

เตรียมอุดมศึกษาหรือมัธยมปลาย ซึ่งจัดท�าโดยคณะกรรมการออกข้อสอบที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

รายวิชาที่ก�าหนดให้สอบ คือ ภาษาไทย ความรู้ทั่วไป หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ภูมิศาสตร์ 

ประวตัศิาสตร์ คณติศาสตร์ ภาษาองักฤษหรอืฝรัง่เศส ผูส้อบต้องสอบผ่านคะแนนรวมทกุวชิา ๖๐ คะแนน 

จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (เอกสารงานประชุม ส�านักอธิการบดี เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรีคณะต่าง ๆ และการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๐๒)

เมือ่พจิารณาจากการคดัเลอืกด้วยคะแนนสอบผ่านเพียง ๖๐ คะแนน ต้องนบัว่ามคีวามยดืหยุน่ 

ไม่เคร่งครดัต่อการคดัเลอืกตามล�าดบัคะแนนและการจ�ากดัจ�านวนรบัผูเ้รยีนดังเช่นระบบสอบคดัเลือก

ทุกวันนี้ จึงเป็นได้ว่าจ�านวนผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนนักศึกษาแม้จะลดจ�านวนลง แต่ก็น่าจะมีจ�านวน

มากกว่าปัจจุบัน

ระบบการสอบคัดเลือกนี้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานสูงขึ้นในเวลาต่อมาเห็นได้จาก “ข้อบังคับ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเข้าเป็นนกัศกึษาชัน้ปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๐๕” แม้ว่ามหาวทิยาลยั

เปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก นอกจากผู้จบชั้นเตรียมอุดมศึกษาแล้ว ยังรวมผู้จบประโยค

อาชีวะชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงชั้นประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยอื่น แต่ต้องไม่ได้

เป็นนกัศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ ส่วนวชิาทีส่อบคดัเลอืกเป็นตามหลกัสตูรประโยคเตรยีมอดุมศกึษา 

คอื วชิาภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรอืฝรัง่เศส คณติศาสตร์ ภมูปิระวตัแิละสงัคมศกึษา และทีเ่พิม่ขึน้มา 

คือ ความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์

การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การสอบโดยเฉพาะความรู ้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ ตามข้อบังคับ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้น สัมพันธ์กับการใช้หลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์และการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์

ขึ้นเป็นปีแรก ความรู้ท่ัวไปทางวิทยาศาสตร์นี้จะเชื่อมโยงกับการศึกษาต่อเนื่องในรายวิชาหลักสูตร

พื้นฐานปีที่ ๑ และ ๒ ของนักศึกษารุ่นใหม่ที่ก�าหนดให้ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
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ในขณะที่การคัดเลือกผู ้มีสิทธิเข้าเรียนด้วยคะแนนสอบคัดเลือกดูเหมือนมีการลดความ

เคร่งครัดกว่าข้อบังคับการสอบคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๐๒ เสียอีก กล่าวคือ มหาวิทยาลัยโดยอาจารย์อดุล

ก�าหนดให้ใช้การพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนขั้นต�่าในแต่ละวิชาที่สอบไม่ต�่ากว่า ๓๐ คะแนน จาก 

๑๐๐ คะแนนเต็ม และได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต�่ากว่า ๕๐ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนนเต็มเช่นกัน 

การพิจารณารับผู้สอบผ่านคะแนนข้ันต�่า แม้จะถือว่ามีการคัดกรองคุณภาพผู้เรียนระดับหนึ่ง แต่ก็มี

ความประนีประนอมรับผู้เข้าเรียน โดยไม่ระบุจ�านวน (เอกสารงานประชุม ส�านักอธิการบดี เรื่อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๐๕)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

ยงัถือว่าผูส้อบผ่านเป็นเพยีงผูม้สีทิธขิึน้ทะเบยีนนกัศกึษา การเป็นนกัศกึษาสมบรูณ์แบบได้ ต่อเมือ่ได้

ช�าระค่าธรรมเนียมข้ึนทะเบียนนักศึกษา ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามเวลาที่

มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ (เอกสารงานประชุม ส�านักอธิการบดี เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ว่าด้วยการสมคัรเข้าศกึษาชัน้ปรญิญาตรคีณะต่าง ๆ และการสอบคดัเลอืกเพือ่เข้าศกึษาชัน้ปรญิญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๐๒) ควบคู่กับการด�าเนินการรับผู้เรียนที่มีคุณภาพวิชาการด้วยระบบสอบคัดเลือก อาจารย์

อดุลได้วางมาตรการขั้นตอนการจัดการ “ลดจ�านวน” ผู ้เรียนซึ่งอยู ่ในมหาวิทยาลัยรุ ่นเก่าแบบ 

“ไม่ยอมจบ” และมจี�านวนมาก ท�าให้สถิติผู้เรียนในมหาวทิยาลัย ยงัคงสูงถึงจ�านวนมากกว่าสองหมืน่คน 

ซึ่งสังคมภายนอกและอาจารย์อดุลเองเชื่อว่าคนจ�านวนหนึ่งในกลุ่มนี้ มีวัตถุประสงค์แอบแฝงในการ

เผยแพร่อุดมการณ์ความคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ รัฐและสังคมไทยขณะนั้น

รู้สึกเป็นว่าภัยต่อความมั่นคงของชาติและสถาบันต่าง ๆ เพื่อลดจ�านวนผู้เรียนประเภทนี้ อาจารย์อดุล

ได้เสนอข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสมัครเข้าเรียน พ.ศ. ๒๕๐๒ และ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

มีข้อห้ามตอนหนึ่ง ไม่ให้ผู้ที่ยังเรียนอยู่ตามคณะต่าง ๆ ของธรรมศาสตร์ รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

ใช้สิทธิสมัครเข้าสอบคัดเลือก ตามหลักการนี้ ผู้ตกค้างในมหาวิทยาลัยจะไม่มีโอกาสกลับเข้ามา

เรยีนอกี หากสอบรายวชิาทีค่ณะ ซ่ึงเรยีนค้างอยูไ่ม่ผ่านในเวลาทีก่�าหนด เพราะถอืว่าคณุภาพผูเ้รยีน

ประเภทนี้ไม่ได้มาตรฐานและไม่สมควรแก่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย (เอกสารงานประชุมส�านัก

อธกิารบด ีเรือ่ง ข้อบงัคบัมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสมคัรเข้าศกึษาชัน้ปริญญาตรคีณะต่าง ๆ 

และการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๐๒)

“การสร้างบุคลิกภาพใหม่ของ “นักศึกษาธรรมศาสตร์”

อาจารย์อดุลในฐานะเลขาธิการมหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการการศึกษาพื้นฐานศิลปศาสตร์

ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ และได้รับอนุมัติในการประชุมในคราว

เดียวกันนั้น สาระส�าคัญของหลักสูตรนี้ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อข้างต้น ในที่นี้จะอธิบายให้เห็นว่า

หลกัสตูรวชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์น�าไปสูก่ารสร้างบคุลกิภาพใหม่ของ “นกัศกึษาธรรมศาสตร์” อย่างไร 

และอาจารย์อดุลมีบทบาทอย่างไรในการหลอมรวมนักศึกษาธรรมศาสตร์ให้มีความผูกพันและ

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแนบแน่น
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กลไกของหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์

เป็นที่ยอมรับกันในสื่อสาธารณชนว่า หลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์และการจัดตั้งคณะ

ศิลปศาสตร์น�าความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวคือ ในระหว่างที่

หลักสูตรและการจัดตั้งคณะนี้ผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้วและก�าลังจะเสนอต่อที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยแห่งชาติใน พ.ศ. ๒๕๐๔ ปรากฏว่าในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓ มีข่าวสารสื่อ

สาธารณะเผยแพร่ข้อมลูการจดัตัง้คณะ “ลเิบอรลัอาร์ต” หรอืคณะศลิปศาสตร์ในหนงัสอืพมิพ์ชาวไทย 

ชื่อเรื่อง “รากแก้วของธรรมศาสตร์” คอลัมน์นี้เหมือนเป็นการเปิดตัวหลักสูตรคณะลิเบอร์ลอาร์ต 

เนือ้หาในคอลมัน์จงึเป็นการน�าเสนอหลกัการและวธิกีารศกึษา ทีส่�าคญัได้ระบวุชิาไว้เป็น ๔ แขนง คอื 

ธรรมชาติวิทยา สังคมวิทยา ฮิวแมนนิตี้และอักษรศาสตร์ (เป็นแขนงวิชาเดียวกัน) โดยชี้ถึงคุณค่า

การศึกษาหลักสูตรนี้ว่า เพื่อเป็นพื้นฐานให้การศึกษาปริญญาโทและเอกนั้นสามารถค้นคว้าวิจัยได้

กว้างขวาง (“รากแก้วของธรรมศาสตร์” ชาวไทย ๑๐, ๒๔๙๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๐๓ ใน หจธ. (๒) มธ. ๒.๑.๖.๖./๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)

ผู้เขียนคอลัมน์ “รากแก้วของธรรมศาสตร์” ได้เปรียบเทียบหลักสูตรพื้นฐานลิเบอรัลอาร์ตกับ

หลกัสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิต หลกัสตูรเก่าของมหาวทิยาลยัว่า “เป็นความรูพ้ืน้ฐานเพือ่แยกเรยีนคบืหน้า

ไปในสาขาเฉพาะ (ชั้นปริญญาโทและเอก) ของคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การทูต โดย

เหตนุีห้ลกัสตูรชัน้ปรญิญาตรธีรรมศาสตร์ (เรียน ๔ ปี) นอกจากจะมวีชิากฎหมายทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวัน

ของสังคม จึงได้มีการสอนวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้ง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 

ลัทธิเศรษฐกจิและกฎหมายการคลงั” (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ คณะศลิปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)

ผู้เขียนบทความนี้พยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่าที่มาของหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตข้างต้นนี้ 

เป็นรากเหง้าสืบเน่ืองมาจากโรงเรียนกฎหมายถึงกับระบุว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นดั่งผู้สืบ
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มรดกของโรงเรียนกฎหมาย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้พระเจ้าลูกเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงจัดตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ แล้วมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงต่อมาหลายครั้ง ก่อนจะยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยหลังการปฏิวัติใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ฉะนั้น
ความรู้พื้นฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงหนักไปทางวิชากฎหมาย...จะเรียกว่าวิชากฎหมาย
เป็นรากเหง้าหรือเป็นแก่นในดวงชีวิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คงไม่ผิด” (หจธ. (๒) มธ.
๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)

ในคอลัมน์นี้ผู ้เขียนได้น�าเสนอความเห็นท่ีมีผู ้วิจารณ์กระบวนการเปล่ียนแปลงหลักสูตร
ธรรมศาสตร์ใหม่เป็นแบบลิเบอรัลอาร์ต ๔ แขนง มาเป็นความรู้พื้นฐานนั้น “จะเท่ากับถอดรากแก้ว
ของธรรมศาสตร์และใช้รากใหม่เข้าไปแทนคล้ายศัลยแพทย์ใช้ปอดเหล็กแทนปอดจริง” ผู้วิจารณ์
หลักสูตรนี้มองว่าอาจเป็นได้ทั้งการสร้างความเจริญหรือท�าให้หยุดนิ่ง ทั้งนี้ผู้เขียนตอบโต้ในคอลัมน์นี้
ยอมรบัว่าความเปลีย่นแปลงคร้ังน้ี เป็นได้ท้ังการปฏรูิปและถึงข้ันปฏวิติัธรรมศาสตร์ ซ่ึง “ต้องใคร่ครวญ
อย่างรอบคอบที่สุด ว่าถ้าเปล่ียนแปลงไปแล้วจะก้าวหน้าสมกับความต้องการของชาติจริง ๆ” (หจธ. 
๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)

อย่างไรก็ตาม แนวคิดและหลักการหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ของอาจารย์อดุลในการ
ท�าให้เกิดกระบวนการหลอมรวมเพื่อสร้างบุคลิกภาพความเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ภายใต้ความเป็น
นกัศกึษาศลิปศาสตร์ปี ๑ และปีที ่๒ ทีต้่องพสิจูน์ความสามารถทางการศกึษาผ่านการสอบคดัเลือกและ
การสอบไล่ การใช้ชวีติร่วมกนัใน “ชมุชนวชิาการ” การศกึษาร่วมกนัภายใต้ระบบการแบ่งหมู่นักศึกษา

และระบบอาจารย์ที่ปรึกษา การแต่งกายและการท�ากิจกรรม ดังจะชี้ให้เห็นตามล�าดับต่อไปนี้

การหลอมรวมด้วยความสามารถทางการศึกษา

ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ นับเป็นปีแรกที่อาจารย์อดุลได้ใช้หลักสูตรพื้นฐานศิลปศาสตร์ พร้อมกับการ
จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์น้ัน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเข้าเป็นนักศึกษา
ชั้นปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๐๕ นัน้ ก�าหนดให้ผูม้สีทิธเิป็นนกัศกึษาธรรมศาสตร์หลงัจากช�าระค่าธรรมเนยีม
ข้ึนทะเบียนนักศึกษา ค่าบ�ารุงมหาวิทยาลัยและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แล้ว “ถือว่าการขึ้นทะเบียนนั้น
เป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์” (ดู เอกสารงานประชุม ส�านักอธิการบดี เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๐๕)

ด้วยเหตนุีผู้เ้รยีนชัน้ปีที ่๑ ทกุคนถอืว่าเป็นนกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์ ซ่ึงข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั
ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ ยังระบุให้ทราบกันว่า เมื่อผู้เรียนสอบไล่ได้ตามหลักสูตรชั้นปีที่ ๑ แล้ว ก่อนวันเริ่ม
ศึกษาตามหลักสูตรปีท่ี ๒ มหาวิทยาลัยได้ให้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่า ประสงค์จะศึกษาในคณะ
ศิลปศาสตร์ปีที่ ๓ และปีที่ ๔ ต่อไป หรือประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัช ีคณะเศรษฐศาสตร์หรอืคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย
นี้ต่อไป “ทั้งนี้ขั้นตอนการยื่นความจ�านงเลือกเรียนต่อคณะใดในชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ผู้เรียน ให้แสดง
ความจ�านงไว้ตามระเบียบทีค่ณบดคีณะศลิปศาสตร์ก�าหนด” เมือ่เรยีนจบหลกัสตูรปีที ่๒ ตามลักษณะ
วชิาบังคบัของคณะศลิปศาสตร์ จงึสามารถลงทะเบยีนเข้าเป็นนกัศกึษาคณะทีไ่ด้ยืน่ความจ�านงไว้ เฉพาะ

ผู้ต้องการเรียนต่อในคณะศิลปศาสตร์ก็สามารถศึกษาต่อได้เลย
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แต่การเรยีนให้จบหลกัสตูรวชิาพืน้ฐาน ๒ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ นัน้ มเีกณฑ์การควบคมุมาตรฐาน

ขั้นต�่าทางการศึกษาของผู้เรียนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้ด�าเนินสืบต่อเนื่อง 

แม้แต่หลัง พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อหลักสูตรพื้นฐานได้ปรับลดหลักสูตรและเวลาเรียนเหลือเพียง ๑ ปี 

อาจารย์อดลุยงัคงควบคมุมาตรฐานผูเ้รยีนอย่างเคร่งครดั เหน็ได้จากข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยการศกึษาและการสอบไล่ชัน้ปรญิญาตรีคณะศลิปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๘ และบงัคบัใช้ในปีเดียวกัน 

ได้แก่ การก�าหนดคะแนนสอบไล่ได้ขั้นต�่าถัวเฉลี่ยทุกวิชาในแต่ละภาคการศึกษา ต้องได้ไม่ต�่ากว่า 

๖๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ หากสอบตก ต้องเข้าสอบแก้ตัวในการสอนภาคพิเศษ หลังปิด

ภาคการศึกษาและต้องสอบให้ได้ไม่ต�่ากว่า ๖๐ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ เช่นกัน ข้อบังคับนี้ 

ครอบคลุมนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งต้องเรียนวิชาพ้ืนฐานอันเป็นหลักสูตรปีท่ี ๑ ของคณะศิลปศาสตร์ 

(เอกสารงานประชุม ส�านักอธิการบดี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาและ

การสอบไล่ชั้นปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๘) และการสอบแก้ตัวในภาคพิเศษกระท�าได้

เพียง ๒ ครั้งเท่านั้น มิฉะนั้นต้องถูกให้ออกจากสถานภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และยังถูกตัด

สิทธิการสมัครสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดไป การสร้างเอกภาพด้านมาตรฐาน

การศกึษาจากชัน้เรยีนวชิาพืน้ฐานปีท่ี ๑ ย่อมส่งผลต่อการจดัการศกึษาในชัน้ปีสงูขึน้ของคณะต่าง ๆ ด้วย 

มาตรการสอบไล่ท่ีเข้มงวด ในท้ายท่ีสุดมีผลต่อการหลอมรวมบุคลิกภาพ การศึกษาและการเรียนรู ้

ให้ผู้เรียนต้องพิสูจน์ความเป็นนักศึกษาและบัณฑิตธรรมศาสตร์ ด้วยความสามารถทางการศึกษา 

ทั้งนี้ปัจจัยแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการหลอมรวมแบบนี้ได้ ยังต้องมีองค์ประกอบที่เป็นสภาพแวดล้อม 

ซึ่งอาจารย์อดุลเรียกว่า “Residential College” ในที่นี้ขอเรียกว่า “ชุมชนวิชาการ”

ชุมชนวิชาการมหาวิทยาลัย

ชุมชนวิชาการมหาวิทยาลัยก็คือการสร้างหอพักให้นักศึกษาอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวคิดส�าคัญที่

เป็นหลักการศึกษาแบบ Liberal Arts และเป็นความตั้งใจของอาจารย์อดุลตั้งแต่แรกเสนอโครงการ

จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ แต่หลักฐานที่ชัดเจนถึงแนวคิดนี้ของอาจารย์อดุลนั้นปรากฏอยู่ในข้อเขียน 

“นสิตินักศึกษากบัการเป็นผูน้�า” ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ทีร่ะบถุงึจดุมุง่หมายของการศกึษาแนวนีว่้า จะต้อง

มกีารจดักจิกรรมนอกหลกัสตูรในฐานะกระบวนการพฒันาบคุลกิภาพการเป็นผูน้�าของนกัศกึษา การที่

จะจัดกิจกรรมเช่นนั้นได้ มหาวิทยาลัยต้องมีพื้นที่ที่เรียกว่า Residential College หรือหอพัก

มหาวทิยาลยัตามต้นแบบมหาวทิยาลยัในอังกฤษ ซึง่อาจารย์เหน็ว่า “แม้ว่าหลกัสตูรการศกึษายคุหลงั 

(ขององักฤษ) จะมรีะยะเวลาการศกึษาเฉพาะด้าน ๓-๔ ปีกต็าม เขากใ็ช้วธิแีก้โดยให้ทกุคนอยูร่วมกนั

ในหอ เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกปัญหาและกิจกรรมร่วมกัน การที่คนมีความรู้หลาย ๆ ด้านมา

ท�างานด้วยกนั กนิด้วยกนั นอนด้วยกนั กเ็ป็นกระบวนการอนัหนึง่ท่ีจะสร้างผู้น�าข้ึน” (อดุล วเิชยีรเจริญ 

๒๕๑๒: ๓๓) 

ส่วนท่ีว่า อาจารย์อดลุได้เริม่แผนการสร้างชมุชนวชิาการนีไ้ว้ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ นัน้เราทราบ

ข้อมูลน้ีจากข่าวหนงัสอืพมิพ์ท่ีใช้ชือ่เรือ่งว่า “คณะลเิบอรลัอาร์ต” ในคอลมัน์ “จากหน้าต่างสยามนกิร” 

โดย น.หนู ใน สยามนิกร วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓
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ข้อเขียน “คณะลิเบอรัลอาร์ต” ท�าให้ผู ้อ่านทราบว่าพลเอก ถนอม กิตติขจร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดเผยข้อมูลการย้ายมหาวิทยาลัยจากต�าบลท่าพระจันทร์ “ไปอยู่ใน
เขตชานเมอืงใกล้ ๆ พระนคร” ซ่ึงมขีนาดทีดิ่นกว้างขวางถงึ ๑,๐๐๐ ไร่ ท�าให้สามารถสร้างอาคาร
เรียนให้กว้างขวางเพียงพอกับจ�านวนผู้เรียน ในขณะที่ท่าพระจันทร์นั้นพื้นที่คับแคบไม่พอกับจ�านวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้นทุกปี แม้บทความไม่ได้เปิดเผยว่าที่ดินชานพระนครคือ “บางชัน” (คือบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมบางชัน แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน) และถ้อยความในคอลัมน์ก็ไม่ได้
มีการต่อต้านหรอืปฏิเสธการย้ายมหาวทิยาลยั เพยีงแต่แสดงความกงัวลและห่วงใยในเรือ่งการก่อสร้าง
อาคารเรยีนและอปุกรณ์การศกึษารวมถงึอาจารย์ผูส้อน ซึง่รฐับาลควรสนใจท�าให้ดกีว่าสถานท่ีเรยีนเดมิ 
เหตุผลคือ “เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเกิดความภาคภูมิใจและยินดีที่ได้สถานที่แห่งใหม่ 
ซึ่งดีกว่าสถานที่เก่า เพื่อลบล้างความอาลัยในสถานท่ีเก่า ซ่ึงเปนธรรมดาของปุถุชนท่ีจะต้องรักและ
อาลยัสถานทีเ่ก่าทีอ่ยูร่่วมกนัมาช้านาน จนรูส้กึว่าสถานทีแ่ห่งนัน้มชีวีติทีผ่กูพนักบัผูท้ีอ่ยูห่รอืเก่ียวข้อง” 
(หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ (ปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖) แต่เราทราบในภายหลัง
จากค�าสัมภาษณ์อาจารย์ว่า สถานที่ดังกล่าวคือ บางชัน อยู่ติดกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ถ้าลองจินตนาการว่า คณะลิเบอรัลอาร์ตหรือศิลปศาสตร์ได้ตั้งอยู่ที่ “บางชัน” อันเป็นพื้นที่ติด
กบัสถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์หรอื นด้ิา ในปัจจบุนั ทีน่ัน่จะเป็นพืน้ทีต่รงตามหลกัการศลิปศาสตร์
ในอดุมคตขิองอาจารย์อดลุ นัน่คอื “เป็นการน�าอนศุกึษา” หรอืสถาบนัการศกึษาสาขาต่าง ๆ มาอยูใ่น 
College เดยีวกนัเป็น Residential College เพือ่ให้นกัศกึษาได้เรยีนในสาขาวทิยาศาสตร์ มนษุยศาสตร์ 
และเศรษฐศาสตร์มาอยู่รวมกัน เวลานอกห้องพวกนักศึกษาได้พบปะพูดคุยเป็นการถ่ายทอดความรู้
แลกเปลี่ยนกัน เป็นการศึกษาที่ไม่มีชั้นเรียนแต่มีการแลกเปลี่ยนกัน”

ทั้งนี้ตามแผนการที่จอมพลถนอม อธิการบดีเปิดเผยผ่านหนังสือพิมพ์ คณะศิลปศาสตร์ 
“จะย้ายไปที่นั่น ๒ ปีแรก โดยให้เรียนรวมกัน และให้เรียนในนี้ด้วยเหมือนกัน” (ดวงทิพย์ วรพันธุ์ 
๒๕๓๕: ๓๘) ทั้งนี้อาจารย์อดุลยังจินตนาการให้ผู้เรียนมหาวิทยาลัยปิดได้ร่วมกันท�ากิจกรรมนอก

หลักสูตรด้วยกัน คือ

“การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในหอพักมหาวิทยาลัย ยังสามารถดึงนิสิตนักศึกษาให้ 
ออกมาจากวิชาที่เรียน ดึงออกมาให้เห็นสังคม เห็นกิจกรรมอื่น ๆ ในเรื่องกีฬา 

ท�าให้เข้าใจธรรมชาติมนุษย์รู้แพ้รู้ชนะ ในขณะที่อีกกิจกรรมหนึ่งที่อาจารย์มองเห็นว่า 
เป็นเรื่องดี คือ “อาสาสมัครช่วยพัฒนา” ซึ่งเป็นการฝึกหัดการเป็นผู้น�าได้อย่างดี “เพราะทุกคน 

ต้องทิ้งต�ารา หันมาดูสังคม ดูชีวิตบ้านนอก ว่า เขาอยู่กันอย่างไร ฐานะอย่างไร ท�าให้เกิดความคิด
ความเข้าใจสภาพสังคมที่อาศัยอยู่และเข้าใจตัวเองดีขึ้น” ซึ่งอาจารย์ถือว่าเป็นการ 

“เสียสละทิ้งประโยชน์สุขส่วนตัวมาท�าประโยชน์ของสังคม” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๒: ๓๓-๓๔) 
ประเด็นนี้ของอาจารย์อดุลถือว่าเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมเพิ่มให้กับบุคลิกผู้น�า 
ซึ่งเป็นการตอบแทนบุญคุณประชาชนผู้เสียภาษีให้นักศึกษาได้เรียนมหาวิทยาลัย 

(อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๒: ๓๓-๓๔)
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แต่มีหลักฐานจากการศึกษาระบุว่า สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้รับ

อนุมัติงบประมาณจัดซื้อที่ดินของส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ต�าบลบางชันริมคลอง

แสนแสบเนื้อที่ ๙๑๕ ไร่ ในราคาไร่ละ ๗,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗ ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารเรียน

คณะศลิปศาสตร์ต้น พ.ศ. ๒๕๐๖ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ ๒๕๓๕: ๓๐๐)

ทว่า ในความเป็นจริงหลังจากซื้อที่ดินที่ “บางชัน” แล้ว อาจารย์อดุลมิได้มีการด�าเนินงานต่อ 

หากได้ขออนุมัติการสร้างอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ ริมแม่น�้าเจ้าพระยาติดก�าแพงท่าพระจันทร์

แทนใน พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้นเอง

ควรจะกล่าวในท่ีนี้ว่า ชุมชนวิชาการมหาวิทยาลัย หรือ Residential College มีลักษณะ

ที่มากกว่าหอพักมหาวิทยาลัยท่ัว ๆ ไป ส�าหรับมหาวิทยาลัยต้นแบบในสหรัฐอเมริกานั้น เป็นชุมชน

ที่มีองค์ประกอบของสถานศึกษา บ้านพักถาวรของอาจารย์ หอพักนักศึกษา ห้องสมุด โบสถ์ 

โรงละคร พิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาล รวมถึงแหล่งเรียนรู้และร้านขายสินค้าและให้บริการส�าหรับ

คนในชุมชนมหาวิทยาลัย ดังนั้น ชุมชนลักษณะนี้จึงเอื้ออ�านวยต่อการประสานสัมพันธ์และ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

อาคารคณะศิลปศาสตร์

อาคารคณะศิลปศาสตร์: พื้นที่จ�าลองชุมชนวิชาการ

การก่อสร้างอาคารคณะศิลปศาสตร์บริเวณริมก�าแพงท่าพระจันทร์ติดแม่น�้าเจ้าพระยา เริ่มขึ้น

ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ ระหว่างนั้นนักศึกษารุ่นแรก (พ.ศ. ๒๕๐๕) ยังไม่มีอาคารเรียนของตนเอง ต้องอาศัย 

หอประชุมมหาวิทยาลัยเป็นห้องบรรยายรวม และใช้ห้องที่ตึกหอสมุดเรียนวิชาในห้องเรียนย่อย ๆ
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การก่อสร้างแบ่งแบบอาคารเป็น ๒ ส่วน ๆ แรกติดแม่น�า้เป็นอาคาร ๓ ชัน้ สร้างเสรจ็ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

ส่วนที่สองเป็นอาคาร ๕ ชั้น อยู่ด้านริมก�าแพงท่าพระจันทร์และแนวถนนในมหาวิทยาลัยด้านประตู

ท่าพระจนัทร์ สร้างเสรจ็ พ.ศ. ๒๕๐๗ อาคาร ๕ ชัน้นี ้ภายหลงัได้ก่อสร้างต่อเตมิเป็น ๘ ชัน้ ผู้ออกแบบ

อาคาร คือ ม.ร.ว.พีระเดช จักรพันธุ์ วางผังตึกให้เป็นผังแบบตัวอักษร TU เมื่อมองจากทางอากาศ 

อาคารที่ ๒ อาคารใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั้งห้องบรรยายรวมและห้องเรียน

ย่อย ๆ ใช้เป็นห้องพกัอาจารย์ผูส้อน และห้องบรหิารจดัการการเรยีนการสอนของบรรดาเจ้าหน้าทีต่่าง ๆ 

และยังมีการจัดพื้นท่ีใต้อาคาร ๓ ชั้นด้านแม่น�้าเจ้าพระยาให้เป็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่เรียกว่า 

คอมมอนรูม (Common room) บรเิวณนีม้กีารจดัโต๊ะไม้ไว้เตม็พืน้ที ่ เพือ่ให้นกัศกึษานัง่พกัระหว่าง

รอเรียน และได้มีโอกาสท�าความรู้จักพูดคุย และท�ากิจกรรมร่วมกัน

นอกจากสร้างตัวอาคารแล้ว อาจารย์อดุลยังให้มีการออกแบบประดับอาคารด้วยต้นไม้ใหญ่ 

และสร้างสวนหนิพร้อมประดับประติมากรรมไว้ในสวนหนิ ในเวลานัน้อาณาบริเวณของคณะศลิปศาสตร์

กว้างกว่าคณะอื่น ๆ มาก และมีการออกแบบตกแต่งที่ต่างไปจากคณะอื่น ๆ อันเป็นเอกลักษณ์เพื่อ

บอกความเป็นศิลปศาสตร์

อาจารย์อดุลได้บอกเล่าความทรงจ�าในการคิดแบบตกแต่งเปลือกอาคารด้านนอกและภูมิทัศน์

พืน้ทีล่านหนิทีป่ระดบัด้วยประติมากรรม ว่าเป็นรูปแบบเอกลักษณ์ทีต้่องการส่ือสาร “วฒันธรรมไทย” 

๒ อย่าง

อาคาร ๓ ชั้น คณะศิลปศาสตร์ด้านที่ติดลานปรีดี อาคาร ๕ ชั้น คณะศิลปศาสตร์ 

พื้นที่จ�าลองชุมชนวิชาการ
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“อย่างแรกคือ รูปปั้น “นักคิดไทย” ซึ่งผมต้องการน�าแบบรูปปั้น “นักคิด” 

ศิลปกรรมตะวันตกมาใช้ แต่ก็คิดถึงปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ว่าจะได้อย่างไร ถ้าไม่ได้ก็ล�าบาก 

ทั้งนี้งบประมาณส่วนนี้ได้รวมอยู่ในค่าก่อสร้างอาคารศิลปศาสตร์แล้ว ผมก็เลยคิดว่า 

แทนที่จะเอาแบบรูปปั้นต้นแบบของตะวันตกมา ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ก็เลยคิดว่า 

เราควรจะสร้างเองโดยอิงอยู่กับประวัติศาสตร์ไทยเราเอง และยังเป็นแนวความคิด 

รูปแบบความเป็นไทยได้ด้วย จึงติดต่ออาจารย์เขียน ยิ้มศิริ ศิลปินแห่งชาติ 

ให้มาช่วยออกแบบและปั้นรูปหล่อ มีการส่งแบบรูปปั้นแบบไทย ซึ่งผมก�าหนดให้เป็น 

ยุคสมัยสุโขทัยให้เป็นแบบสมัยโบราณของไทยเราเอง ซึ่งอาจารย์เขียนได้เป็น 

ผู้ออกแบบรูปปั้นนี้ โดยมีการแต่งกาย รูปร่างและการแสดงท่าคิดแบบไทย ๆ มือข้างหนึ่ง 

ถือสมุดไทย ที่ผมให้เชื่อมโยงกับการตกแต่งเปลือกอาคารด้านนอกด้วย ข้อความ 

จากตอนหนึ่งของศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ ซึ่งผมเป็นคนคัดเลือกข้อความส�าคัญ 

ตอนนั้นเอง และน�ามาแต่งเปลือกนอกอาคารทั้งด้านริมแม่น�้าและด้านถนนภายใน 

มหาวิทยาลัย แต่ไม่ทราบว่าท�าไมต่อมาด้านริมแม่น�้า ศิลาจารึกที่เคยมีอยู่ได้หายไป”

(สัมภาษณ์อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

นักคิดไทย (จิ๊งหน่อง)
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ข้อมลูจากงานเขยีนเรือ่งประตมิากรรม “นกัคดิไทย” ปรากฏรายละเอยีดเพิม่เตมิใน “จ๊ิงหน่อง” 
รวมอยู่ในหนังสือนามานุกรม ธรรมศาสตร์ ๗๗ ปี ๗๗ ค�า ได้เล่าความเป็นมาของประติมากรรมส�าริด 
“นักศึกษา” หรือ “นักคิดไทย” ว่าเป็นชื่อผลงานที่ออกแบบโดยอาจารย์เขียน ยิ้มศิริ ศิลปินแห่งชาติ 
สร้างสรรค์ตามความประสงค์ของอาจารย์อดุล โดยได้รับแรงบนัดาลใจจากงานประติมากรรม “นกัคิด” 
(Le Pense หรือ The Thinker) ของออกุส์ต โรแด็ง (Auguste Rodin) ศิลปินชาวฝรั่งเศส 
อาจารย์เขียน น�าเค้าความคิดต้นแบบมาสร้างสรรค์ใหม่ ด้วยรูปแบบศิลปะที่เชื่อว่าเป็นศิลปะเลียน

แบบสุโขทัย นั่นคือ

“เป็นประติมากรรมท�าด้วยส�าริดพลิ้วอ่อนไหวตามแบบสุโขทัย แต่ก็แฝงไว้ด้วย 
ท่าที่แบบตะวันตก และแฝงความหมายไว้อย่างแยบคายลึกซึ้ง ซึ่งศาสตราจารย์อดุล 
อธิบายว่า เปรียบเหมือนวิชาการแบบตะวันตก แล้วต้องรักษาความเป็นไทยหรือ 

ความเป็นตัวเองไว้ด้วย ดังจะเห็นได้จากท่าทางของจิ๊งหน่อง (ชื่อสามัญที่คนทั่วไปตั้งให้ภายหลัง) 
ที่ผู้สร้างตั้งใจให้สายตาของจิ๊งหน่องมองไปยังลายสือไทที่สลักบนผนังอาคาร มือซ้าย 
ของจิ๊งหน่องถือต�าราเรียน อันเป็นสัญลักษณ์ของความรักในความรู้ มือขวายกขึ้น 
ใช้นิ้วแตะคางท่าครุ่นคิด เลียนแบบรูปปั้นโรแด็ง เท้าซ้ายก้าวไปข้างหน้าคล้ายกับ 

พระพุทธรูปปางลีลาของสุโขทัย เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะของนักศึกษาที่ควรเป็น 
คือ เมื่ออ่านศึกษาแล้ว ต้องคิดให้เกิดปัญญา เมื่อคิดแล้วต้องลงมือท�า ก้าวไปไม่หยุดนิ่ง 

และที่ส�าคัญต้องรู้จักผสมผสานความเป็นไทยกับสากลเข้าด้วยกัน”

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๕๔: ๑๑๓)

ในขณะที่ภาพอักขระนูนต�่าที่ออกแบบเลียนแบบอักขระในจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ เป็นข้อความ
ในจารึกด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑-๒๙ ถอดความโดยย่อว่า

พ่อขุนรามค�าแหงทรงเรยีกพระองค์เองว่า “ก”ู ทรงเล่าพระราชประวติัของพระองค์เอง ว่าทรงเป็น
พระราชโอรสพ่อขุนศรีอินทราทิตย์กับนางเสืองมีพระบรมเชษฐา พระราชอนุชา พระขนิษฐภคินี 
ร่วมพระราชมารดาเดียวกัน ๕ พระองค์ เมื่อทรงมีพระชนมพรรษาได้ ๑๙ พรรษา ทรงกระท�า
ยุทธหัตถีกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด ได้รับชัยชนะ พระราชบิดาพระราชทานพระนามว่า “พระราม
ค�าแหง” ระหว่างที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ยังมีพระชนม์อยู่ พระรามค�าแหงเป็นพระราชโอรสที่มี
ความกตญัญ ู ทรงปรนนบิตัพิระราชบดิาและพระราชมารดาอย่างดีมใิห้ขาดแคลน เมือ่พระบรมเชษฐา
ขึ้นครองราชย์ พระองค์ก็ทรงปฏิบัติต่อพระบรมเชษฐาเช่นที่เคยปฏิบัติต่อ พระราชบิดาและ
พระราชมารดา เมื่อพระบรมเชษฐาสวรรคต พระองค์จึงทรงได้ราชสมบัติทั้งหมด เมื่อพระองค์ขึ้น
เสวยราชสมบัติแล้ว จารึกใช้ค�าว่า “พ่อขุนรามค�าแหง” เป็นสรรพนามแทนค�าว่า “กู” ทรงกล่าวถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองสุโขทัย ซึ่งมีการค้าขายโดยเสรี พระองค์ทรงปกครองด้วยความยุติธรรม 

พ่อขุนรามค�าแหงทรงมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่มาขอความช่วยเหลือจากพระองค์
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ผนังตึกคณะศิลปศาสตร์ ด้านประตูท่าพระจันทร์

ข้อความต่อจากนี้ ได้จ�าลองต่อที่ผนังตึกด้านลานประติมากรรม “นักคิดไทย” ส่วนริมทางเดิน

ในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนจารึกด้านที่ ๑ บรรทัด ๓๐ จนถึงด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๒๗ ความว่า

พระองค์ทรงมพีระเมตตากรณุาต่อเชลยศกึ พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้แขวนกระด่ิงไว้ทีห่น้าประตู

เพื่อให้ราษฎรผู้มีทุกข์ไปสั่นกระดิ่งถวายฎีกาได้” (จบความด้านที่ ๑ ขึ้นด้านที่ ๒ บรรทัด ๑-๑๗) 

หลังจากทรงได้ยินเสียงกระดิ่งและทรงรับฎีกาแล้ว พ่อขุนรามค�าแหงก็ทรงพระราชวินิจฉัยคดี 

ด้วยความยุติธรรมจนเป็นที่กล่าวขวัญของราษฎร” มีการบรรยายถึงความอุดมสมบูรณ์ของผลหมาก

รากไม้ในเมืองสุโขทัยกล่าวถึงความสมบูรณ์ของแหล่งน�้าและความมั่นคงของปราการเมืองสุโขทัย

ชาวเมืองสุโขทัยทุกชนชั้นตั้งแต่เจ้าเมืองลงมาต่างนับถือพุทธศาสนามักถือศีลเมื่อเข้าพรรษา เมื่อออก

พรรษาก็ท�าบุญกรานกฐินที่วัดในเขตอรัญญิกนอกเมืองสุโขทัย เสร็จพิธีกรานกฐินชาวเมืองจะเข้ามา

ในเมือง เพือ่ดเูจ้าเมอืงเผาเทยีนเล่นไฟกล่าวถงึสภาพภมูศิาสตร์เมอืงสโุขทยั เริม่จากใจกลางเมอืงว่ามี
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พระพทุธรปูทองมพีระอฏัฐารสมพีระอารามขนาดใหญ่ขนาดกลางมพีระพุทธรูปขนาดใหญ่ ขนาดกลาง

และมีพระภิกษุในอันดับต่าง ๆ (จบจารึกสุโขทัยจ�าลองที่ผนังตึกคณะศิลปศาสตร์เพียงบรรทัดที่ ๒๗ 

หลักที่ ๒)

ในเวลาต่อมาเพื่อขยายพื้นที่อาคารคณะให้มีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มขึ้น จึงมีการต่อเติมอาคาร

ตึก ๕ ชั้น เพิ่มอีก ๓ ชั้นเป็น ๘ ชั้น ท�าให้มีการจัดท�าภาพประติมากรรมนูนต�่าดินเผาประดับผนังตึก

ส่วน ๓ ชั้นที่ต่อเติมสูงขึ้น เพื่อให้เกิดความกลมกลืนกับแบบอักขระจารึกจ�าลองของเดิม (รายละเอียด

แบบอาคารตกึคณะศลิปศาสตร์ ข้อมลูจาก นภดล ชาตปิระเสรฐิ ๒๕๓๕: ๙๕ ส่วนข้อมลูจารกึสโุขทยั 

หลักที่ ๑ ซึ่งจ�าลองที่ผนังตึก ๕ ชั้นเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้กรุณาตรวจสอบ

ภาพถ่ายเทียบกับจารึก ส่วนความสังเขปจารึกด้านที่ ๑ และ ๒ บางส่วนดู พิริยะ ไกรฤกษ์ ๒๕๔๗: 

๒๐-๒๑, ๖๗-๖๘)

อาคารเรียนแห่งน้ีคือ ภูมิทัศน์จ�าลองชุมชนวิชาการในโลกความเป็นจริงของอาจารย์อดุล 

โดยเฉพาะภายในห้องบรรยายเรยีนรวม ซึง่อยูช่ัน้ ๒ อาคาร ๕ ชัน้ และพืน้ทีส่นัทนาการแลกเปลีย่น

เรยีนรูท่ี้บรเิวณโถงชัน้ล่างอาคาร ๓ ชัน้ (คอมมอนรมู) และบรเิวณลานจิง๊หน่อง พืน้ทีช่มุชนวชิาการ

ขนาดจ�าลองนี้เอง เป็นสถานท่ีหลอมรวมทัศนคติ ความรู้และบุคลิกภาพ ผู้เรียนหลักสูตรพื้นฐาน

ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

ผนังตึกคณะศิลปศาสตร์ด้านลานประติมากรรม “นักคิดไทย”
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การหลอมรวมผ่านระบบการแบ่งหมู่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�าหมู่

การจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ที่โดดเด่นในการหลอมรวมความคิดและ

บุคลิกภาพของนักศึกษา ๑-๒ ปีภายใต้พื้นที่ชุมชนวิชาการจ�าลอง คือ อาจารย์อดุลได้แบ่งลักษณะ

การเรียนการสอนแต่ละวิชาออกเป็นการฟังบรรยายในชั้นเรียนใหญ่ที่ทุกคนในชั้นปีที่ ๑ ต้องเรียน

ร่วมกันทั้งหมดกว่าพันคนและมีการเรียนในชั้นเรียนย่อยด้วยการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกฝน (Tutorial) 

ใน ๔ วชิา คือ วิทยาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาเดยีวทีเ่ป็นห้อง

ฝึกฝนแยกตามกลุ่มผู้เรียนและใช้ห้องฝึกฟังภาษา (Sound lab) เป็นห้องเรียนย่อย

นกัศกึษาท่ีเข้ามาเรยีนในชัน้ปีท่ี ๑ ทัง้หมดราว ๑,๑๐๐-๑,๒๐๐ คน ตลอดช่วง พ.ศ. ๒๕๐๕-

๒๕๐๘ จงึต้องแบ่งกลุม่ย่อยออกเป็นกลุม่ละ ๕๐ คน แต่ละกลุ่มมอีาจารย์ท่ีปรึกษาประจ�ากลุ่ม หลักฐาน

ทีป่รากฏเป็นรปูธรรมชดัเจนในการจดัการศกึษาแบบนี ้ เป็นเอกสารรายนามอาจารย์ทีป่รกึษาประจ�าตัว

นักศึกษา ช้ันปีที ่ ๑ ในการปฐมนเิทศ ภาคการศกึษาแรก ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๐๖ อนัเป็นช่วงเวลาที่

คณะศิลปศาสตร์สามารถบรรจุอาจารย์ประจ�าได้ครบ ๓๖ คน คือ อรุณ รัชตะนาวิน สุคนธ์ 

วิมลโลหการ พสิมยั ฉลาดสนุทรวาท ีสจัจาพร สิงหะผลิน นิออน สนิทวงค์ ณ อยธุยา เฉลา ไชยรัตนะ 

สมร นติฑิณัฑ์ประภาศ ม.ร.ว.ประกายทอง ศริสิขุ ศรนีวล บณุยวฒัน์ มทัน ีรตันนนิ ชืน่จติร เปาโรหติย์ 

ลดาวลัย์ น้อยมณ ีเพช็ร ีสมุติร ปรยีา วงศ์ทองศรี พัชนพีรรณ เมอืงแมน พรพรรณ วชัราภยั รัจรี ทองงาม 

พรรณี พงศ์ศักดิ์ ไขศรี ศักรนันท์ ปนัดดา พุกกะมาน ผอบ โปษะกฤษณะ ธวัช มกรพงศ์ ม.ร.ว.อคิน 

รพพีฒัน์ ประณตี เจาฑะเกษตรนิ พนูสขุ มโนมยัอดุม วารุณ ีบริราช ทองสนธ์ พยงุเวช สัญฉว ีสายบวั 

วาทินี ไวท์ ร.อ.หญิงสุปาณี เปรมบุตร วิทย์ ฉัตรศิริ มาลี บานชื่น สาทรี ชิตานนท์ ร.อ.หญิงกุหลาบ 

สาสนานนท์ และ อดุล วิเชียรเจริญ

ส่วนนกัศกึษาชัน้ปีท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๐๖ ทัง้หมด จดัแบ่งกลุม่ย่อยออกเป็นหมูน่กัศกึษาเรยีงล�าดับ

เป็น A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S หมู่ละ ๕๐ คน เกณฑ์การแบ่งล�าดับหมู่นี้ใช้

การจัดเรียงตามคะแนนสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยวิชาภาษาอังกฤษ แต่ละหมู่ซอยกลุ่มย่อยเป็น 

๒ กลุ่ม ๆ ละ ๒๕ คน แต่ละหมู่จะมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ�าหมู่ อย่างไรก็ตามอาจารย์บางท่าน

ซึ่งอาจท�าหน้าทีบ่รหิารหลกัสตูรวชิา รบัผดิชอบกลุม่ย่อยเพยีงกลุม่เดยีว ซึง่มอียู ่ ๒๕ คน ในขณะที่

อาจารย์ส่วนใหญ่ท�าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ�าหมู่จ�านวน ๒ กลุ่มย่อย การจัดการให้นักศึกษา

กลุ่มย่อยละ ๒๕ คน อยู่ภายใต้การให้ค�าปรึกษาแนะน�าในเรื่องการเรียนและเรื่องทั่วไป น่าจะเป็น

ความมุ่งหวังที่อาจารย์อดุลอยากเห็นหลักการปฏิบัติของการศึกษา Liberal Arts สามารถเชื่อมโยง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาและเชื่อมโยงภายในกลุ่มผู้เรียนท่ีอยู่ภายใต้อาจารย์ท่ีปรึกษา

เดียวกัน เรามองเห็นความพยายามของอาจารย์อดุลในการสร้างบรรยากาศทั้งในห้องบรรยายหรือ

ห้องเรยีนรวม และพืน้ทีส่นัทนาการในชวีติประจ�าวนัระหว่างช่วงเวลาอยูใ่นมหาวทิยาลยั เพือ่เชือ่มโยง

ปฏิสัมพันธ์ ข้ามกลุ่มนักศึกษาแต่ละหมู่ด้วย อาจารย์อดุลอธิบายเหตุผลของการใช้วิธีแบ่งนักศึกษา

ออกเป็นกลุ่มย่อยโดยไม่ค�านึงถึงคณะที่พวกเขาต้องสังกัด รวมถึงแม้เมื่อมีระบบการสอบคัดเลือกเข้า

มหาวทิยาลยัก�าหนดให้ผูส้อบต้องเลอืกคณะสงักดั ตัง้แต่สอบเข้าเรยีนมหาวทิยาลยัในปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ว่า
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“แต่เดิมนักศึกษานั่งแยกกันตามคณะ ผมต้องการให้มาใช้ชีวิตรวมกัน 

จะได้รู้จักกันแล้วก็เป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ไม่อย่างนั้นจะหมักหมม 

อยู่แต่พวกของตัวท�าให้มองแคบ ผมเปรียบเทียบกับม้ามีกระบัง”

(สัมภาษณ์ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ปฐมนิเทศ: เริ่มเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตในชุมชนวิชาการ

แม้ว่าอาจารย์อดุลจะยังไม่สามารถด�าเนินการสร้างชุมชนวิชาการหรือ Residential College 

อันเป็นหลักการส�าคัญของการศึกษาแบบ Liberal Arts ได้ในช่วงปีแรกขณะรอตึกศิลปศาสตร์ใน 

พ.ศ. ๒๕๐๖ ก�าลังก่อสร้างนั้น กิจกรรมแรกในวันเปิดภาคการศึกษาของผู้เรียน คือ การปฐมนิเทศ

นักศึกษาปี ๑ คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งใช้เวลาถึง ๒ วัน นับเป็นกิจกรรมที่เริ่มแนะน�าวิธีการใช้ชีวิตใน

ชุมชนวิชาการให้ผู้เรียน

มีตัวอย่างเอกสารในการจัดปฐมนิเทศ พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่งเป็นปีที่ ๒ ของการจัดการศึกษา

หลักสูตร พื้นฐานศิลปศาสตร์ การปฐมนิเทศ ก�าหนดขึ้นวันที่ ๑๗ และ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ 

วนัแรก อาจารย์อดลุในฐานะเลขาธกิารมหาวทิยาลัยขณะนัน้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและให้โอวาท รวมถงึ

การชี้แจงเรือ่งเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หลกัการและเหตผุลการจดัตัง้คณะศลิปศาสตร์ ระบบ

การศึกษาวชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์ วธิกีารศกึษาและการสอบไล่ ตลอดจนข้อบงัคบัและวนิยัท่ีควรทราบ 

ประเดน็นี ้ อาจารย์อดุลก�าลังสื่อสารกับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสถานภาพของ

พวกเขาเป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ให้รับรู้ถึงเกณฑ์มาตรฐานการวัดคุณภาพ ความสามารถทาง

วชิาการของนักศกึษาท่ีจะศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ต่อไป ด้วยผลการสอบทีแ่ต่ละวชิาคะแนน

ต้องไม่ตกเกิน ๒ ครั้ง และต้องมีคะแนนรวมผ่านเกณฑ์สอบได้ คือ ไม่ต�่ากว่า ๖๐ คะแนนจาก

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

นอกเหนือจากให้นักศึกษาท�าความเข้าใจเร่ืองระบบการศึกษาแล้ว ในวันปฐมนิเทศครั้งนี้ 

อาจารย์อดุลยังได้แสดงวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของท่านให้นักศึกษาฟังในเรื่องการขยายสถานที่ตั้ง

แคมปัสใหม่ของมหาวิทยาลัย ข้อมูลจากไตรรงค์ สุวรรณคีรี นักศึกษาหลักสูตรพ้ืนฐานศิลปศาสตร์

รุ่น พ.ศ. ๒๕๐๖ ระบุว่า “...ท่านได้ประกาศให้พวกเราฟังในหอประชมุใหญ่ว่า ในอนาคตนัน้ประชากร

ในประเทศไทยจะมากข้ึน จะมคีนต้องการเรยีนมากขึน้ พืน้ทีข่องธรรมศาสตร์ทีท่่าพระจนัทร์จะขยาย

ต่อไปไม่ได้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท่านจึงมีโครงการให้จัดหาสถานที่ใหม่ที่ห่างไกลจากใจกลาง

กรงุเทพฯ ออกไปตัง้เป็น campus ใหม่ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์...ท่านได้อธบิายถงึโครงการใน

ฝันของท่านว่า จะเป็นท่ีเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะ ส่วนที่ท่าพระจันทร์นั้นจะเก็บไว้เพื่อ

การศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกเท่านั้น ใน campus นั้นจะมีหอพัก (dormitory) เหมือนใน

ต่างประเทศ แยกเป็นหอพักหญิงและหอพักชาย จะมีสนามกีฬาทุกชนิด ทั้งฟุตบอล บาสเกตบอล 

เป็นต้น รวมท้ังจะมีทะเลสาบขนาดใหญ่ เพื่อให้นักศึกษาได้หัดพายเรือและเล่นเรือใบ เพื่อเป็นทั้ง
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กีฬาและการพักผ่อนหย่อนใจ...” (ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจากนางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙) วสิยัทศัน์เรือ่งนีข้องอาจารย์อดลุสบืเนือ่งจากแนวความคดิเรือ่งการสร้าง Residential 

College ที่ปรากฏตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ และอาจารย์อดุลยังย�้าถึงแนวคิดนี้อีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ. ๒๕๓๒

นอกจากนั้นอาจารย์อดุลยังมอบหมายให้อาจารย์สองท่านมาบรรยายถึงชีวิตนักศึกษา

มหาวิทยาลัยในโลกตะวันตกและฉายภาพยนตร์ประกอบ นั่นคือ อาจารย์ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ 

บรรยายชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยในอังกฤษ และอาจารย์มัทนี รัตนิน บรรยายชีวิตนักศึกษา

มหาวทิยาลยัในสหรฐัอเมรกิา เพือ่ว่าภาพชีวตินกัศกึษาในมหาวทิยาลยัประเทศทางตะวนัตก อาจเป็น

แรงบันดาลใจในการสร้างบรรยากาศวิชาการให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ยุคนั้น

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เข้าสู่การใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังรวมการ

แนะน�าให้นักศึกษาเข้าถึงแหล่งศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนด้วยการให้หัวหน้ากองห้องสมุดอาจารย์

จิตรา ประณิช ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์แนะน�าการใช้ห้องสมุด ซ่ึงเร่ิมต้นพัฒนาข้ึน

จากชัน้วางหนงัสอืมาสูร่ะบบห้องสมดุสากล ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ อาคารตึก ๕ ชัน้ ด้านท่าช้างวงัหน้า 

ห้องสมุดมีพื้นที่ ๓ ชั้น ใช้ระบบการจัดห้องสมุดด้วยทศนิยมดิวอี้ แบบชั้นเปิด มีหนังสือภาษาไทย 

๑๙,๓๑๒ เล่ม หนังสือภาษาอังกฤษถึง ๕๔,๐๐๔ เล่ม นอกจากนี้ยังมีหนังสือภาษาฝรั่งเศสด้วย 

ห้องสมุดยังมีแผนกบริการอ้างอิงตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ ๒๕๓๓: ๒๙๒)

ในเวลาเดยีวกนัอาจารย์โฉลก โกมารกลุ กไ็ด้แนะน�านกัศกึษาให้เริม่สมัผสัชวีติกจิกรรมนักศึกษา

ผ่านสโมสรนกัศกึษา ซึง่พบข้อมลูว่ากจิกรรมส่วนใหญ่ได้แก่ แผนกกฬีาแต่ละประเภทอย่างรักบีฟุ้ตบอล 

ฟุตบอล บาสเกตบอล กฬีาในร่มและทางน�า้ กจิกรรมกฬีานีร้วมถงึการเชยีร์ด้วย กจิกรรมด้านวัฒนธรรม

ได้แก่ ดนตรี การละคร การถ่ายภาพ และการทัศนศึกษา เป็นต้น กิจกรรมด้านวิชาการ เช่น 

การปาฐกถาโต้วาที การฝึกฝนภาษาอังกฤษ การเขียนบทความตีพิมพ์ในหนังสือ เป็นต้น กิจกรรม

ด้านการท�าประโยชน์ให้กบัสงัคม เช่น การอาสาสมคัรช่วยพฒันาแหล่งชมุชนแออดั และช่วยท้องถิน่

ในชนบทในภาคต่าง ๆ เป็นต้น ชวีติของนกัศกึษาธรรมศาสตร์จงึดูเหมอืนเริม่ต้นขึน้ทัง้ในส่วนการกฬีา 

วัฒนธรรม สันทนาการ วิชาการและการท�าประโยชน์ให้กับสังคม ดังที่จะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป

กิจกรรมและเครื่องแบบนักศึกษา:
วัฒนธรรมและรสนิยมของ “ปัญญาชน”

กิจกรรมของนักศึกษา

แม้ว่ามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เปลีย่นสถานภาพมาเป็นมหาวทิยาลยัปิดแล้วตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

เป็นต้นมา และบรรยากาศทางการเมอืงของประเทศกอ็ยูภ่ายใต้การปกครองของทหาร จอมพลสฤษดิ์ 

ธนะรชัต์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖) และจอมพลถนอม กติติขจร (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๖) อกีทัง้ท่านจอมพล

ทั้งสองก็ยังมีบทบาททางการบริหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะ นายกสภามหาวิทยาลัย 

และอธิการบดีตามล�าดับ แต่การท�ากิจกรรมนอกหลักสูตรของนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็มิได้ถูกปิดกั้น
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อย่างสิ้นเชิง หากมิใช่กิจกรรมทางการเมืองในลักษณะที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ส�าหรับ

อาจารย์อดุล ในฐานะเลขาธิการมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะศิลปศาสตร์เห็นความส�าคัญและคุณค่า

ของการที่นักศึกษาได้มีโอกาสในการท�ากิจกรรมนอกหลักสูตรสูงมาก ถือว่าเป็นกระบวนการพัฒนา

บุคลิกภาพการเป็นผู้น�าของนักศึกษา ดังนั้นกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมี

ความหลากหลายประเภท ที่นักศึกษาแต่ละคนสามารถเลือกได้ตามความสนใจของตนเอง โดยการ

จัดตั้งเป็นชมรม ชุมนุม หรือกลุ่ม สุดแต่จะใช้เรียก ในระยะแรก ๆ ชมรมเหล่านี้จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา

เป็นประธาน แต่ต่อ ๆ มาก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาสมัครเข้ามาและผ่านกระบวนการเลือกตั้งเข้ามา

เป็นประธาน ประเภทกิจกรรมของนักศึกษามีทั้งด้านวิชาการ ด้านวัฒนธรรม ด้านสันทนาการ 

ด้านการกีฬา และด้านการอาสาสมัครช่วยพัฒนาชุมชน กิจกรรมท่ีสมควรกล่าวถึงเพื่อให้เห็นถึง

ความคิดสมัยใหม่ท่ีทันสมัยและมาก่อนกาลเวลาของอาจารย์อดุล และท่านขับเคลื่อนด้วยพลังแนว

ความคิดของท่านคือ กิจกรรมการฝึกฝนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมอาสาสมัครช่วยพัฒนาชุมชน

กิจกรรมฝึกฝนภาษาอังกฤษ คือ ชมรมภาษาอังกฤษ หรือ Young English Club ชมรมนี้

อาจารย์อดุลร่วมมือกับอาจารย์ ดร.เฉลา ไชยรัตนะ อาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์รุ่นแรกที่มี

บทบาทส�าคัญในด้านการสอนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก่อตั้งเป็นชมรมขึ้น ชักชวนนักศึกษาท่ีสนใจ

มาฝึกพดูคยุกนัเป็นภาษาองักฤษในเวลาตอนเยน็ ๆ ประจวบ ไชยสาส์น นกัศกึษาหลักสูตรวชิาพืน้ฐาน

ศิลปศาสตร์รุ่นที่ ๑ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนี้เล่าว่า “... ใครหลุดภาษาไทยข้ึนมาค�าหนึ่งก็โดน

ปรับสลึงหนึ่ง ค่าก๋วยเตี๋ยวขณะนั้นชามละ ๓ บาท ค่ารถเมล์ ๕๐ สตางค์ เงินสลึงหนึ่งเป็นเงินที่มีค่า

ไม่น้อยในสมัยนั้น...(การได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ) มีประโยชน์กับผมมากตลอดชีวิตการท�างานของผม

ในต�าแหน่งต่าง ๆ ...” (ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจากนางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ชมรมภาษาองักฤษนบัว่าเป็นประโยชน์กบันกัศกึษาอย่างมาก ช่วยทัง้ในการสนทนากบัอาจารย์ผูส้อน

นักศึกษาปีหนึ่งซ้อมเชียร์ในชุดเครื่องแบบ
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ชาวต่างประเทศในห้องเรียน และการฝึกหัดฟังในห้องแล็บ ชมรมนี้เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เสริม

การเรยีนการสอนวชิาพืน้ฐานท่ีทรงคณุค่า และอาจจะมทีีม่าจากความสนใจฝึกฝนเรยีนรูภ้าษาอังกฤษ

ทัง้จากการอ่านหนงัสอืภาษาองักฤษ และการฝังวทิยบุบีซีขีองอาจารย์อดลุตัง้แต่วยัเรยีนอยูด้่วยมใิช่น้อย

กิจกรรมท่ีส�าคัญอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีถือเป็นการการเสริมสร้างบุคลิกภาพความเป็นนักศึกษา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์คอื กจิกรรมอาสาช่วยพฒันา อาจารย์อดลุเน้นความส�าคญัของกจิกรรมนีว่้า 

“เป็นการฝึกหัดการเป็นผู้น�าได้เป็นอย่างดี เพราะทุกคนต้องทิ้งต�ารา หันมาดูสังคม ดูชีวิตบ้านนอกว่า 

เขาอยูก่นัอย่างไร ฐานะอย่างไร ท�าให้เกดิความคดิความเข้าใจสภาพสงัคมทีอ่าศยัอยูแ่ละเข้าใจตัวเอง

มากขึ้น... ถือว่าเป็นการเสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวมาท�าประโยชน์ของสังคม...เป็นการเสริมสร้าง

คุณธรรมเพิ่มให้กับบุคลิกผู้น�าซึ่งเป็นการตอบแทนบุญคุณของประชาชนผู้เสียภาษีให้นักศึกษาได้

เรียนมหาวิทยาลัย (อดุล วิเชียรเจริญ พ.ศ. ๒๕๑๒: ๓๓-๓๔)

แนวคดิกจิกรรมอาสาช่วยพฒันาของอาจารย์อดลุเป็นการกระตุน้ให้นกัศกึษาให้ “หนัมาดสูงัคม” 

และ “ตอบแทนบุญคุณของประชาชนผู้เสียภาษี” ถือเป็นแนวคิดส�าคัญในการปลูกฝังจิตส�านึกของ

นักศึกษาธรรมศาสตร์ในยุคมหาวิทยาลัยปิด ดังปรากฏจากข้อมูลของประจวบ ไชยสาส์นที่อ้างมาแล้ว

ตอนหนึง่ว่า “...ผมยงัจ�าค�าของอาจารย์ (อดลุ) ได้ทีบ่อกว่า “อฐิทกุก้อน ชอลก์ทกุแท่งมาจากหยาดเหงื่อ

แรงงานของชาวบ้าน เพราะฉะนั้นนักศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องตอบแทนบุญคุณ...”

กิจกรรมอาสาสมัครช่วยพัฒนาเป็นกิจกรรมรวมกลุ่มนักศึกษาตามความสนใจเช่นเดียวกันเพ่ือ

ออกไปช่วยเหลอืสงัคม ดงัปรากฏหลกัฐานจากหนงัสือพิมพ์ มหาวทิยาลัย ปีที ่๔ ฉบบัที ่๑๖ วนัที ่๒๔ 

กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ คอื การออกค่ายอาสาพฒันาแหล่งเสือ่มโทรมทีย่่านดินแดงในกรงุเทพฯ ด้วย

การร่วมกันขนดิน ขุดดินปรับสนามท่ีโรงเรียนวิชุทิศ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ในงานนี้

พลเอกถนอม กติตขิจร (ยศในขณะน้ัน) อธิการบด ีและดร.อดลุ วเิชยีรเจรญิ คณบดคีณะศลิปศาสตร์ 

ได้ไปร่วมพัฒนาด้วย กิจกรรมลักษณะนี้ยังมีออกไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นในชนบทที่ห่างไกล ซึ่งจะเป็น

ส่วนหนึง่ของผลงานของชมรมท่ีมสีมาชิกส่วนใหญ่มาจากภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น ชมรมอสีาน 

ชมรมโดมทักษิณ ชมรมชาวเหนือ เป็นต้น กิจกรรมการอาสาช่วยพัฒนาในท้องถิ่นเช่น ช่วยสร้าง

โรงเรียน สร้างแหล่งเก็บน�้า ช่วยสร้างวัด และสอนหนังสือ เป็นต้น

การได้ออกไปท�ากิจกรรมอาสาสมัครช่วยพัฒนาท�าให้นักศึกษาได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตในชนบท 

ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนชนบท เป็นภาพความเป็นจริงที่ชัดเจนกว่าการศึกษาในต�าราหรือ

ฟังค�าบรรยายในห้องเรียน ท�าให้นักศึกษาเกิดจิตส�านึกในการช่วยเหลือผู้อื่น ซ่ึงจิตส�านึกนี้จะค่อย ๆ

พัฒนาต่อมาจนเกิดเป็นความตื่นตัวในการ “มุ่งรับใช้สังคม”

เครื่องแบบนักศึกษา

พร้อม ๆ กับการจัดตั้งหลักสูตรวิชาพื้นฐาน อาจารย์อดุลในฐานะเลขาธิการมหาวิทยาลัยและ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ยังสนับสนุนและผลักดันให้นักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัยแต่งเคร่ืองแบบนักศึกษา

ด้วยการก�าหนดเครือ่งแบบเฉพาะ โดยให้นกัศึกษาผู้น�ากจิกรรมจัดท�ากระดุมตราธรรมจักรออกจ�าหน่าย

และจัดท�าเน็กไทเฉพาะขึ้น และใน พ.ศ. ๒๕๐๔ จึงออกระเบียบว่าด้วยเคร่ืองแต่งกายนักศึกษา
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มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๔ ก�าหนดให้นกัศกึษาชายใช้กางเกงสกีรมท่า ขายาวเสือ้เชิต้ขาว 

เขม็ขดัใช้หวัตราธรรมจกัร รองเท้าหุม้ส้น สวมถงุเท้า ผกูเนก็ไทมหาวทิยาลยั ในงานพธิสีวมเสือ้นอก

สากลสเีดยีวกบักางเกง นักศกึษาหญงิสวมกระโปรงกรมท่าหรอืด�า เสือ้เชิต้ขาว คอและสาบตดิกระดมุ

โลหะเงนิ เครือ่งหมายธรรมจกัร ติดเขม็กลดัตราธรรมจกัรด้านซ้าย เช่นเดียวกนั หวัเขม็ขดักต้็องเป็น

ตราธรรมจักร รองเท้าหุ้มส้นด�า

ระเบยีบว่าด้วยเครือ่งแต่งกายดังกล่าวท�าให้นกัศกึษาทีเ่ข้าเรียนคณะศลิปศาสตร์ปีที ่ ๑ แต่งกาย

เหมือนกันหมดไม่แยกเป็นคณะ อาจารย์อดุลอธิบายว่าจะท�าให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกัน และให้

ผู้เรียนปี ๑ ทั้งหมดที่อยู่ในความปกครองคณะศิลปศาสตร์มีระเบียบวินัย ระเบียบแต่งกายที่ก�าหนด

เป็นเครื่องแบบยังรวมอยู่ในประกาศใช้หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๐๕ ด้วยว่า ให้ (ผู ้ชาย) ผูกเน็กไท

มหาวิทยาลยัและให้มหาวทิยาลยัก�าหนดหวัเขม็ขดัให้มลีกัษณะอย่างเดยีวกนั ด้วยการใช้ตราธรรมจกัร 

ไม่มีสีแยกเป็นคณะ แต่ที่น่าสนใจถือว่าเป็นความก้าวหน้าในยุคนั้นจนปัจจุบัน คือ “ควรยกเลิกระบบ

รบัน้องใหม่” และควร “มรีองอธกิารบดฝ่ีายปกครองแต่งตัง้จากบคุคลซึง่นกัศกึษามคีวามเคารพนับถือ”

อย่างไรก็ตาม เพื่อการบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบนักศึกษานี้ นักศึกษาทุกคน

จะถูกตรวจสอบการแต่งกายขณะเข้าห้องบรรยายรวมของชัน้ปี ๑ เล่ากนัว่าอาจารย์อดลุจะเป็นผูเ้ดนิ

ตรวจตามห้องต่าง ๆ ท�าให้ผู้เรียนต้องแต่งกายให้ครบตามเคร่ืองแบบ แม้หลายคนอาจใช้วิธีขอยืม

เน็กไทจากอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ตาม การแต่งเครื่องแบบนักศึกษา

ท้ังชายและหญิงยังก�าหนดให้ปฏิบัติในงานพิธีการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วยนั้น ท�าให้ภาพรวม

ความเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เริ่มปรากฏบุคลิกภาพภายนอกที่เป็นระเบียบอย่างเห็นได้ชัดเจนใน

ลักษณะใกล้เคียงกับผู้เรียนมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่น

พระธรรมสถิต ร่วมจิตสมาน
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“พระธรรมสถิต ร่วมจิตสมาน”: การหลอมรวมจิตใจภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์

สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดีของคนในชาติในเชิงองค์รวมมา

โดยตลอด จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงการเมืองโลกที่เป็นช่วงเวลาแห่งสงครามเย็นที่เป็นการเผชิญ

หน้ากนัของค่ายเสรนียิมและค่ายคอมมวินสิต์ ท�าให้สถาบนัต่าง ๆ ในสงัคมต้องปรบัตวัเพือ่ให้สอดคล้อง

กับบริบทใหม่ ท้ังนี้ในการด�าเนินความสัมพันธ์กับรัฐบาลไทยต้ังแต่ครั้งยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น สหรัฐอเมริกานอกจากให้ความช่วยเหลือ

ด้านอาวธุและฝึกอบรมทหารเพือ่พฒันากองทพัไทยแล้ว ยงัให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกจิและเทคนคิ 

เพื่อกระตุ้นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ฟื้นฟูการค้าระหว่างกันและกับกลุ่มประเทศโลกเสรี 

เพิ่มขีดระดับปฏิบัติการต่อต้านคอมมิวนิสต์ โดยอาศัยแผนปฏิบัติการทหาร จัดต้ังกองก�าลังกึ่งทหาร

ท�าสงครามกองโจรกับกลุ่มก�าลังฝักใฝ่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ รวมถึงด�าเนินงานตามกระบวนการจิตวิทยา 

และการโฆษณาชวนเชือ่ผ่านกจิกรรมทางวฒันธรรมให้ผูค้นในภมูภิาค เพือ่เป็นพลงัพนัธมติรฝ่ายโลกเสรี 

ทั้งนี้สหรัฐอเมริกา เล็งเห็นว่าไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�าคัญในการต่อต้านการขยายตัวคอมมิวนิสต์ใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเห็นว่าในดินแดนภาคอีสานของไทยก�าลังถูกคุกคามจากคอมมิวนิสต์

บริเวณพรมแดน

ปลาย พ.ศ. ๒๔๙๖ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทยนาย วิลเลียน โดโนแวน 

ด้วยความเหน็ชอบของประธานาธบิดไีอเซนฮาวร์ ได้ร่วมกนัสร้างอดุมการณ์ทีต่ัง้อยูบ่นหลกัการเทิดทูน

สถาบนักษตัรย์ิอนัเป็นสถาบนัจารตีประเพณอีนัยาวนานของไทย โดยมจีดุเริม่ต้นทีร่ฐับาลสหรฐัอเมรกิา 

สนับสนุนให้จัดตั้งกองก�าลังต�ารวจตระเวนชายแดนและต�ารวจพลร่ม ต่อมาหน่วยงานกองบัญชาการ

ต�ารวจตระเวนชายแดนได้ย้ายไปตัง้ทีต่�าบลหวัหนิใกล้เขตพระราชฐานวงัไกลกงัวล เพือ่ให้มคีวามใกล้ชดิ

กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ใน พ.ศ. ๒๔๙๗ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้พระศรีวิสารวาจา องคมนตรี 

เป็นผู ้แทนส่วนพระองค์เข้าพบประธานาธิบดี ไอ เซน ฮาวร์ ท่ีกรุงวอชิงตันดีซี นับเป็นการเร่ิมต้น

ความสัมพันธ์ท่ีดีและเป็นมิตรไมตรีระหว่างสหรัฐอเมริกา กับสถาบันกษัตริย์ของไทย และจากนั้น

ทรงเริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทในความเป็นศูนย์หลอมรวมจิตใจของประชาชนในชาติอย่างใกล้ชิด

มากยิ่งขึ้น ด้วยการเสด็จฯ ออกเยี่ยมเยียนราษฎรในชนบท ช่วงปลายกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เสด็จ

พระราชด�าเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคกลาง และต่อมาจึงเสด็จฯ ภาคอีสาน การเสด็จฯ เยี่ยมเยียน

ราษฎรถือเป็นส่วนหน่ึงของการสนับสนุนการต่อต้านคอมมิวนิสต์ของสหรัฐอเมริกา ท�าให้ปลาย 

พ.ศ. ๒๔๙๘ น้ันเอง สภาความมั่นคงแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ประเมินว่ากิจกรรมสงครามจิตวิทยา

ในไทยที่สหรัฐอเมริกา ผลักดันข้ึน สามารถกระตุ้นให้ชาวบ้านในหมู่บ้านตระหนักถึงภัยคุกคาม

ที่จะมีต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นสถาบันจารีตประเพณีและความมีเอกราชของไทยได้ และหันมา

ร่วมใจกันปกป้องสถาบันดังกล่าวเอาไว้ (ณัฐพล ใจจริง ๒๕๕๒: ๑๕๐-๑๕๒)

นโยบายปฏิบัติการทางวัฒนธรรมที่สร้างการรวมศูนย์ทางจิตใจให้ผูกพันกันภายใต้สถาบัน

พระมหากษัตริย์ด�าเนินการอย่างได้ผลต่อเนื่องมาจนถึงต้นทศวรรษ ๒๕๐๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

อาจารย์อดลุก่อตัง้คณะศลิปศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ภายใต้การด�าเนนิการ
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ของอาจารย์อดลุและบคุคลส�าคญัในระดับผู้บริหารมหาวทิยาลัย คณาจารย์ทัง้จากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยได้เชื่อมโยงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรม

ราชินีนาถ ให้สัมพันธ์กับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมากขึ้น นอกเหนือจากพระราชกรณียกิจประจ�าที่

เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตร (พ.ศ. ๒๔๙๓) การพระราชทานทุนภูมิพลให้แก่นักศึกษาเรียนดี

คณะรัฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๙๕)

ส�าหรับอาจารย์อดุลแล้วพันธกิจการต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์โดยเฉพาะกรณีความเคล่ือนไหว

ที่เกิดขึ้นในสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นเรื่องส�าคัญในชีวิตการท�างานของอาจารย์ และ

ดูเหมอืนจะสอดคล้องกบันโยบายต่อต้านภยัคอมมวินสิต์ของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา อาจารย์อดลุบอกเล่า

ถึงพันธกิจนี้รูปแบบหนึ่ง คือ การกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและสมเด็จ

พระบรมราชินีนาถให้เสด็จมาในวันทรงดนตรี รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับคณะศิลปศาสตร์และ

วิชาพื้นฐาน ดังปรากฏในค�าสัมภาษณ์ตอนหนึ่งของอาจารย์ในเรื่องนี้ ว่า

“เรื่องที่พยายามจะแย่งชิงที่พวกฝ่ายแดงจะเอาธรรมศาสตร์เป็นเครื่องมือ ผมก็ต่อต้าน 

เพื่อที่จะผูกพันธรรมศาสตร์ไว้ ผมก็กราบทูลพระเจ้าอยู่หัวให้มาช่วยก็มีการทรงดนตรี 

พระเจ้าอยู่หัวมาพร้อมกับวง อส...เสด็จมาทรงดนตรีเป็นประจ�าทุกปี (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๖) 

ตอนนั้นฝ่ายคอมมิวนิสต์ก็พยายามจะดึงธรรมศาสตร์เป็นพื้นที่ ผมก็แย่งเพื่อให้จงรักภักดี 

ต่อพระมหากษัตริย์ พระเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระทัย จึงเสด็จฯ มาเป็นประจ�า ตอนนั้นผมก ็

เข้าเฝ้า พระองค์ท่านอยู่เรื่อยเป็นการส่วนพระองค์ พระองค์ท่านทรงงานเรื่องเรือใบ 
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เรื่องอะไรต่าง ๆ ผมก็เข้าเฝ้าฯ ในนั้น แล้วทูลเชิญพระองค์เสด็จพระราชด�าเนินมาที่ 

คณะศิลปศาสตร์ในวันทรงดนตรี ซึ่งทรงพระราชกรณียกิจนี้ต่อเนื่องจนเลิกไปโดยปริยาย” 

(สัมภาษณ์ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ  วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ข้อมูลบอกเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันทรงดนตรี รวมถึงเพลงพระราชนิพนธ์พระราชทาน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น อาจารย์อดุลได้เคยให้สัมภาษณ์จรุงเกียรติ ภูมิรัตน์ ในงานเขียนเรื่อง 

“เพลงพระราชนิพนธ์ธรรมศาสตร์” ว่า

“ในระยะนั้น (พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖) เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยก�าลังปรับรากฐาน 

มีการสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาพื้นฐาน ตลอดจน 

มีการปรับปรุงระบบการคลังของมหาวิทยาลัยด้วย” ในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดฯ ให้นักศึกษาธรรมศาสตร์เข้าเฝ้าฯ ณ สวนอัมพร 

พระราชวังดุสิต อาจารย์อดุลได้กราบบังคมทูลขอให้ทรงพระราชทานเพลงพระราชนิพนธ ์

แก่มหาวิทยาลัย และในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ อาจารย์ยังได้กราบบังคมทูล 

ขอให้ทรงปลูกต้นไม้พระราชทาน ในครั้งนั้นพระองค์ทรงเลือกปลูกต้นหางนกยูง 

ซึ่งสื่อถึงสีเหลืองและสีแดง” (วันที่ระลึกทรงดนตรี ๒๕๕๒: ๒๙)

ข้อเขียนน้ีบอกความส�าคัญถึงเหตุการณ์ครั้งนั้น ซึ่งอาจารย์อดุลเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการ

เชื่อมโยงสถาบันพระมหากษัตริย์อันมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถ และสมเดพ็ระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ ให้เข้ามา

ด�ารงสถานะศูนย์หลอมจิตใจนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในยุคปฏิรูป

มหาวิทยาลัย

เพลงพระราชนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความหมายยิ่งต่อมหาวิทยาลัยในฐานะที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพันธ์ท�านองดนตรีพระราชทาน ทรงมอบหมายให้นายจ�านง

ราชกิจหรือจรัล บุณยรัตพันธ์ รองราชเลขาธิการพระราชวังปรึกษาหารือร่วมกับอาจารย์อดุล ซึ่งเป็น

ผูใ้ห้ข้อมลูสิง่อนัเป็นสญัลกัษณ์หรอืสิง่ท่ีมคีวามหมายเชงิจติใจของประชาคมธรรมศาสตร์ อาจารย์อดุล

ได้ชี้แจง ถึงสัญลักษณ์ธรรมศาสตร์ คือ แม่น�้าเจ้าพระยา โดม ตราธรรมจักร สีเหลืองแดงและ

ต้นหางนกยูง ด้วยเหตุนี้ค�าร้องเพลงพระราชนิพนธ์ธรรมศาสตร์ซึ่งเขียนขึ้นหลังจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัพระราชทานท�านองแล้วหน่ึงปี ผูป้ระพนัธ์ค�าร้องนีค้อื ร้อยแก้ว รกัไทยหรอืถวนิ รกัไทย

และในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ บทเพลงนี้ ได้น�าเสนอครั้งแรกในคราวเสด็จทรงดนตรีที่

ธรรมศาสตร์เป็นครั้งที่สอง ชาวธรรมศาสตร์เองมีความทรงจ�าเชื่อมโยงบทเพลงเข้ากับสัญลักษณ์อัน

ใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง “เลือกปลูกต้นหางนกยูงพระราชทาน ซึ่งสื่อถึงสีเหลืองและ
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สีแดง” ท�าให้พวกเขาขนานนามเพลงว่า “ยูงทอง” ตามเนื้อเพลงท่อนส�าคัญที่ว่า “ปลูกยูงทองไว้

เคียงโดม มุ่งประโลมโน้มใจรัก ธรรมจักรนบบูชาเทิดไว้…ทรงธรรมปานดังตราชูเด่น ทรงเป็นดวง

ธรรมน�าทางให้...พระธรรมสถติร่วมจิตสมาน ปฏญิานรักสามคัค ี รักยงูทองงามเด่นเหนอืนท ี ส่งศักดิศ์รี

ไว้ให้ยืนนาน” (วันที่ระลึกทรงดนตรี ๒๕๕๒: ๒๙)

นอกจากพระราชกรณียกิจเสด็จส่วนพระองค์วันทรงดนตรี ซึ่งยังความปลื้มปิติให้กับนักศึกษา

เกือบทั้งหมดของธรรมศาสตร์แล้ว การเสด็จมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับอาจารย์

อดุลและคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมวิชาการยังปรากฏขึ้น ดังตัวอย่างตามล�าดับเวลาดังนี้

ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวเสด็จพระราชด�าเนิน 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประทับรับฟังการอภิปรายเรื่องการพัฒนาคน ซึ่งมหาวิทยาลัย

เป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมนี้

วันทรงดนตรี

ในวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ ในคราวเสด็จฯ พระราชด�าเนินวันทรงดนตรี 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งนั้นล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์เสด็จ

พระราชด�าเนนิเยีย่มชมหอสมดุกลาง โรงพมิพ์มหาวทิยาลยั และคณะศลิปศาสตร์ ครัง้นัน้พระราชทาน
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พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จ�านวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนเบื้องต้นในการปรับปรุงห้องสมุด

มหาวิทยาลัยและก่อนเสด็จพระราชด�าเนินยังหอประชุมเพื่อทรงดนตรี ทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถ 

เสวยพระสุธารสที่อาคารริมน�้า คณะศิลปศาสตร์ นับเป็นการเสด็จเยี่ยมชมอาคารแห่งนี้เป็นคร้ังแรก 

หลังจากสร้างเสร็จตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗

(ซ้าย) ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ และ (ขวา) พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

อธิการบดีในขณะนั้น

นอกจากนั้น ในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๓ อาจารย์อดุลได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้า

พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ เสด็จฯ มาทรงงานคณะศลิปศาสตร์ 

ในฐานะอาจารย์ประจ�าหัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสและผู้อ�านวยการฝ่ายประสานแผนกวิชาภาษา

ต่างประเทศ ถือเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในราชวงศ์จักรีท่ีทรงงานในต�าแหน่ง “อาจารย์ประจ�า” และ

ในปีการศกึษาน้ัน อาจารย์อดลุได้ร่วมกนักบัคณาจารย์คณะศลิปศาสตร์ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม่ ส�าหรับ

วิชาภาษาอังกฤษให้ขยายเป็นหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ เพิ่มรายวิชาภาษาฝรั่งเศส เยอรมันและ

ญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เรียนวิชาพื้นฐานสามารถเลือกเรียนภาษาที่ตนสนใจได้ ท�าให้วิชาภาษาฝรั่งเศสได้เป็น

หนึ่งในวิชาพื้นฐานซึ่งเป็นรายวิชาเลือก

หลังจากที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ ควบคู่กับกระแสความตื่นตัวทาง

วิชาการในมหาวิทยาลัยนั้น วิชาพื้นฐานที่มีการปรับปรุงด้วยการแตกแขนงออกเป็นรายวิชาต่างหาก 
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คือ วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทยนั้น ถือว่ามีความเคล่ือนไหวต่ืนตัวทางวิชาการอย่างมาก ด้วยผู้ก่อตั้ง

วิชาเป็นหนึ่งในคณาจารย์รุ่นแรกคณะศิลปศาสตร์ ท่ีร่วมมือร่วมใจพัฒนาคณะควบคู่กับอาจารย์อดุล

มาอย่างต่อเนือ่ง คอื อาจารย์ ดร.คณุนอิอน สนทิวงศ์ ซ่ึงใน พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ ได้รับความสนบัสนนุ

จากเสด็จในกรมฯ อธิการบดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ และศาสตราจารย์ 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อาจารย์พิเศษวิชาพื้นฐานผู้ก่อตั้งกิจกรรมโขนธรรมศาสตร์ได้เป็นบุคคลส�าคัญ

ร่วมกบัอาจารย์ ดร.คณุนอิอน ก่อตัง้สถาบนัไทยคดศีกึษา ได้เริม่ต้นขบัเคลือ่นกจิกรรมวชิาการครัง้ส�าคญั

ในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ จัดการอภิปรายทางวิชาการ หน้าพระที่นั่ง 

ณ หอประชุมใหญ่ เรื่อง สังคมนิยมสังคมไทย นักวิชาการร่วมอภิปรายคร้ังนั้น คือ ศาสตราจารย์ 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ศาสตราจารย์ ดร.อัมมาร์ 

สยามวาลา และอาจารย์ ดร.คณุนอิอน สนทิวงศ์ ณ อยธุยา เป็นผูด้�าเนนิการอภปิราย ข้อน่าสังเกตคือ 

คณะผู้อภิปรายทั้งหมด ล้วนเป็นอาจารย์ผู้บรรยายให้กับวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น อย่างไร

ก็ตามยังคงมีกิจกรรมอื่นอีกหลายกิจกรรมท่ีอาจารย์อดุล จัดการข้ึนและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ

มาทรงร่วมกิจกรรม คงต้องน�าไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

นกัศกึษาธรรมศาสตร์ตลอดทศวรรษ ๒๕๐๐-๒๕๑๐ ได้รบัการหลอมรวมภายใต้กระบวนการ

ทางสงัคมและวฒันธรรมทีอ่าจารย์อดลุได้เริม่ต้นขึน้ และมกีารปฏบิตัต่ิอเนือ่ง ท�าให้บคุลกิภาพนักศึกษา

เป็นผู้อยู่ในระเบียบวินัยภายใต้เครื่องแบบ มีวิถีชีวิตภายใต้การเรียนที่เน้นความสามารถเชิงคุณภาพ

ตามมาตรฐานทางวิชาการ ควบคู่กับกิจกรรมสโมสรเชิงวิชาการ วัฒนธรรม สันทนาการ การกีฬา 

และการอาสาสมัครช่วยพัฒนาสังคม นักศึกษายังมีการรวมกลุ่มกันภายใต้รหัสประจ�ากลุ่มและ

มีอาจารย์ท่ีปรึกษาเดียวกัน และด้วยความผูกพันและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่าน

สัญลักษณ์ “ยูงทอง”
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บทที่ ๔

การศึกษาวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์: 
กระแสต่อต้านและการปรับตัว

การจัดการเรียนวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์เริ่มขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๐๕ เป็นหลักสูตรการเรียน 
๒ ปี เมื่อหลักสูตรนี้เริ่มขึ้นได้มีกระแสต่อต้านเกิดขึ้นทั้งในหมู่คณาจารย์และนักศึกษาคณะอื่น ๆ เมื่อ
ประกอบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยที่เป็นไปตามบริบทการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
จงึมผีลกระทบให้หลกัสตูรวชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์ ๒ ปีต้องลดทอนลงเหลอืเพยีง ๑ ปี ดังนัน้นกัศกึษา
ที่เรียนหลักสูตร ๒ ปีจึงมีเพียงรุ่นเดียวคือ รุ่นปีการศึกษา ๒๕๐๕-๒๕๐๖ หรือที่นิยมเรียกกันว่า 
“ศิลปศาสตร์รุ ่นแรก” หลังจากนั้นหลักสูตรนี้ก็ต้องมีการปรับเปล่ียนใน พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๗ 
และเมื่อหลักสูตรใช้มาระยะเวลาหนึ่ง ได้มีการปรับเปล่ียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการใน 

พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔

การศึกษาวิชาพื้นฐาน ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖:
หลักสูตรและการบริหารจัดการ

จากเอกสาร “โครงการปรับปรุงและขยายงานคณะศิลปศาสตร์” ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙ 
ซึง่น่าจะจดัท�าขึน้หลงัการเปิดใช้หลกัสตูรพืน้ฐานศลิปศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๕๐๕ ผ่านไปแล้วอย่างน้อย ๑ ปี 
หากแต่หลักการวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายท�าให้บันทึกการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ที่มีก่อนหน้านี้ 

มีความชัดเจนมากขึ้น

วตัถปุระสงค์การศกึษาพืน้ฐานศลิปศาสตร์

“เป็นการปฏิรูประบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่ออนุวัต 

ตามอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่าภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนั้น 

มิได้จ�ากัดอยู่เพียงที่จะจัดสอนวิชาความรู้เพื่อให้นักศึกษาไปประกอบอาชีพได้เท่านั้น 

แต่ขยายรวมไปถึงภาระหน้าที่ในอันที่จะต้องช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีแก่นักศึกษา 

เพื่อให้เป็นบุคคลที่รู้จักใช้ความคิดวิจารณญาณ รู้จักประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ชอบ 

เป็นผู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ”

(หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖)
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“ระบบการศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงต่างไปจากระบบที่

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเคยใช้กับอยู่ทั้งในด้านของหลักสูตรและวิธีการสอน ใน ๒ ปีแรกที่ 

คณะศิลปศาสตร์นักศึกษาแต่ละคนได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ประจ�าทั้งใน

ด้านการเรียนและความเป็นอยู่” (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖ / ๒ คณะศิลปศาสตร์)

ดังน้ันคณะศิลปศาสตร์ต้องจัดการสถานที่เรียน จัดสรรจ�านวนอาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานให้

เพยีงพอส�าหรบัผูเ้รยีนใหม่ทีค่าดว่าจะมจี�านวนปีละ ๑,๒๐๐ คน รวม ๒ ชัน้ปี มจี�านวนถงึ ๒,๔๐๐ คน 

คณะศลิปศาสตร์ ในยคุแรกทีอ่าจารย์อดลุเป็นคณบด ี จงึมแีนวโน้มเป็นคณะใหญ่ทีส่ดุของมหาวทิยาลยั 

เนื่องจากเป้าหมายการสร้างอาจารย์ประจ�าซึ่งต้องยอมรับว่าคณะศิลปศาสตร์น่าจะเป็นคณะแรกของ

มหาวิทยาลัยที่มีสัดส่วนอาจารย์ประจ�าเกือบทั้งหมด และอาจารย์อดุลเองยึดถือหลักเกณฑ์การให้มี

สัดส่วนอาจารย์ประจ�าต่อผู้เรียนเป็น ๑ : ๓๐-๓๕ คน อันเป็นขีดจ�ากัดสูงสุดที่เซอร์ชาลส์ ดาร์วิน 

เคยเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย

หลักสูตรชั้นปริญญาตรีปีที่ ๑ และ ๒ ของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖

ข้อมูล “หลักสูตรช้ันปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๕” จัดท�าโดยคณะกรรมการ

ประจ�าคณะศิลปศาสตร์ท่ีมีอาจารย์อดุลเป็นประธานนั้น พบว่า ข้อก�าหนดหลักสูตรวิชาพ้ืนฐาน

ศิลปศาสตร์ ที่ใช้เวลาเรียน ๒ ปีนั้น คือ

ในชั้นเรียนปีที่ ๑ ทั้งปีและปีที่ ๒ ภาคแรก ในการเรียนชั่วโมงต่อสัปดาห์ พบว่าวิชาภาษา

องักฤษสงูถงึ ๑๘ ชัว่โมง ภาษาไทย ๔ ชัว่โมง ส่วนวทิยาศาสตร์ทัว่ไป มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

ใช้เวลา ๘ ชั่วโมงเท่ากันทั้งสามวิชา

ส�าหรับภาค ๒ ชั้นปีที่ ๒ เป็นการศึกษาวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา ส�าหรับผู้สนใจจะศึกษาต่อยัง

คณะต่าง ๆ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาพื้นฐานเฉพาะคณะที่ตนเองสนใจ ซึ่งประกอบด้วยรายวิชา

เหมือนและต่างกันดังนี้

นิติศาสตร์ เรียนตรรกวิทยา จิตวิทยาเบื้องต้น หลักกฎหมายทั่วไป และรัฐศาสตร์เบื้องต้น

รัฐศาสตร์ แยกวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านออกเป็น ๒ สาขา คือ แผนกรัฐศาสตร์และแผนกการทูต

- แผนกรัฐศาสตร์ เรียนจิตวิทยาเบื้องต้น สังคมวิทยาเบื้องต้น หลักกฎหมายทั่วไป รัฐศาสตร์

เบื้องต้น

- แผนกการทตู เรยีนวชิาจติวทิยาเบ้ืองต้น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักกฎหมายท่ัวไป 

และรัฐศาสตร์เบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์ เรยีนวชิาสถติเิบือ้งต้น สงัคมวทิยาเบือ้งต้น หลกักฎหมายทัว่ไปและเศรษฐศาสตร์

เบื้องต้น

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถิติเบื้องต้น หลักกฎหมายทั่วไป เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและ

พาณิชยศาสตร์เบื้องต้น

สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ เรยีนจติวิทยาเบือ้งต้น สงัคมวทิยาเบือ้งต้น หลกักฎหมายทัว่ไป และ

เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น
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แผนกวารสารศาสตร์ ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาที่สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ 
เรียนวิชาตรรกวิทยา วารสารศาสตร์เบื้องต้น เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและรัฐศาสตร์เบื้องต้น

ศิลปศาสตร์ เรียนวิชาปรัชญาเบื้องต้น ตรรกวิทยา จิตวิทยาและสังคมวิทยาหรือสถิติ เบื้องต้น 
ส�าหรับผู้ต้องการศึกษาต่อแผนกวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ซ่ึงแสดงว่าเวลานั้นสาขาวิชานี้ มีแผนงาน 
การพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นเฉพาะสาขาหรือวิชาเอกแล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕

ข้อมูลหลักสูตรรายวิชาที่สอนและชั่วโมงสอนส�าหรับการเรียน ๒ ปี ที่คณะศิลปศาสตร์นั้น 
อาจารย์อดุลในฐานะประธานคณะกรรมการประจ�าคณะศิลปศาสตร์ได้ให้ความส�าคัญต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงสุดด้วยเวลาเรียนที่ก�าหนดไว้ถึง ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์และหน่วยกิต รองลงมาคือ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมถึงวิชาเฉพาะสาขาเบื้องต้นในปีที่ ๒ ที่ผู้เรียนแต่ละ
สาขาต้องเรียน ๑๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์และหน่วยกิต และยังพบว่า หลายคณะเรียนวิชาเฉพาะสาขา
เบ้ืองต้นวชิาเดยีวกนั โดยเฉพาะวชิากฎหมายทัว่ไป ข้อสงัเกตทีน่่าสนใจยงัพบว่า หลกัวชิาศลิปศาสตร์
ท่ีอาจารย์อดลุให้ความส�าคญัอย่างมาก คอื ปรชัญาและตรรกวทิยานัน้ นอกจากคณะศลิปศาสตร์แล้ว 
มีเพียงนิติศาสตร์และวารสารศาสตร์เท่านั้นที่ได้เรียนตรรกวิทยา ในขณะที่วิชาจิตวิทยากลายเป็น
วิชาร่วมของคณะนติศิาสตร์ รฐัศาสตร์ สงัคมสงเคราะห์ และศลิปศาสตร์ รวมถงึหลกักฎหมายทัว่ไป
กลายเป็นวชิาร่วมเกอืบทุกคณะ ยกเว้นแผนกวารสารศาสตร์กบัศลิปศาสตร์ การจดัการเรยีนการสอน
วิชาพื้นฐานเฉพาะสาขาท่ีมีการเรียนร่วมกันได้ภายใต้คณะศิลปศาสตร์ในด้านหนึ่งเป็นการประหยัด
งบประมาณการจัดการและอาจารย์ผู้สอน และดูเหมือนเป็นวิชาหลักส�าคัญส�าหรับหลักสูตรพื้นฐาน
เฉพาะสาขาไม่ใช่ปรัชญาและตรรกวิทยา ส�าหรับการศึกษาพื้นฐานศิลปศาสตร์ในประเทศไทย. (หจธ. 
(๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)

อย่างไรก็ตามพบข้อมูลในบันทึกลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ซึ่งอาจารย์อดุลเลขาธิการ
มหาวิทยาลัยเสนอต่อเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือจัดส่งหลักสูตรปีท่ี ๑ และปีที่ ๒ 
คณะศลิปศาสตร์ฉบับสมบูรณ์นัน้ ปรากฏขอบเขตและวธิกีารศกึษาวชิาพืน้ฐานเฉพาะสาขาว่าเป็นการ
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาที่สนใจ ๔ วิชา จาก ๑๓ วิชา ทั้งนี้ ๖ วิชาแรกคือ ปรัชญาเบ้ืองต้น 
ตรรกวทิยา จติวทิยาเบ้ืองต้น ระเบยีบวธิกีารวจิยั สถติิเบือ้งต้นและภมูศิาสตร์มนษุยชาตินัน้ น่าจะมี
ฐานะเป็นวชิาพืน้ฐานส�าหรบัเรยีนต่อคณะศลิปศาสตร์ ทัง้ ๖ วชิา ยงัมฐีานะเป็นวชิาพืน้ฐานร่วมกับ
หลักสูตรเฉพาะสาขาของแต่ละคณะอีกด้วย ส่วนอีก ๗ วิชา เห็นชัดว่าเป็นวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขา
อย่างชัดเจนส�าหรับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยุคนั้น ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ สังคมวิทยาเบื้องต้น หลักกฎหมายทั่วไป เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
พาณิชยศาสตร์เบื้องต้น และวารสารศาสตร์เบื้องต้น วิชาทั้งหมดมีขอบเขตการสอนทฤษฎี แนวคิด
พื้นฐาน หลักการส�าคัญเฉพาะวิชา วิธีการปฏิบัติเบื้องต้นรวมถึงการให้เนื้อหาความรู้สังเขปของ
แต่ละวิชา ซึ่งท�าให้ผู ้เรียนสามารถตัดสินใจศึกษาต่อเนื่องในคณะที่ตนเองสนใจหรือมีทักษะได้ 
แต่การจัดหลักสูตรเช่นนี้ ก็สร้างผลกระทบในด้านที่ท�าให้เห็นว่าคณะศิลปศาสตร์ก�าลังรวบอ�านาจ
การจัดการหลักสูตรพื้นฐานเฉพาะสาขาไว้ที่คณะ นอกเหนือจากวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ ในแง่นี้อาจ
สร้างความไม่พอใจและการต่อต้านจากคณาจารย์และผู้บริหารคณะต่าง ๆ ได้ (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ 
คณะศลิปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘) สาระหลกัสตูรของ ๕ รายวชิาทีเ่ป็นองค์ประกอบวชิาพืน้ฐาน

ศิลปศาสตร์มีดังนี้
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หลักสูตรวิชาภาษาไทย ท่ีก�าหนดไว้ใน พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖ มุ่งเน้นการฝึกฝนเฉพาะด้าน

การเขียนและการพูดให้ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อแสดงความคิดเห็นสื่อสารกับผู้อื่น มีระยะเวลาการเรียน

เพียง ๑ ปีกล่าวคือ ในภาคแรกของปีที่ ๑ สอนเรื่องการเขียน เน้นความรู้เรื่องหลักการและรูปแบบ

การเขียนประเภทต่าง ๆ และให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะของรูปแบบการเขียนที่ดี มีองค์ประกอบเนื้อหา 

อุทาหรณ์ สรุป ให้รู้จักวิธีการเขียนแบบทั่วไปและเฉพาะแบบ เช่น บันทึก รายงาน จดหมาย บทความ 

ข้อเขียนประเภทวาทศิลป์ สุนทรพจน์ ค�ากราบบังคมทูล และประกาศค�ากล่าวต้อนรับ

ส่วนภาค ๒ ปีท่ี ๑ สอนเรื่องการพูดประเภทต่าง ๆ การฝึกทักษะและการเตรียมตัวส�าหรับ

การพูดทั่วไป เช่น แนะน�าเชิญชวน บรรยาย สนทนา สัมภาษณ์ สุนทรพจน์ การด�าเนินการประชุม 

การอภิปราย การรายงานด้วยวาจา ฯลฯ

วิชาภาษาไทยในหลักสูตรพื้นฐานศิลปศาสตร์ไม่ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ไวยากรณ์หรือ

หลักภาษาไทย หากแต่เป็นการเรียนภาษาไทย เพื่อการใช้งานจริงในชีวิตประจ�าวันมากกว่า จึงมุ่งเน้น

เฉพาะการเขียนและพูดโดยไม่มีการอ่านเข้ามาเป็นองค์ประกอบ

หลักสตูรวชิาภาษาองักฤษ ก�าหนดเวลาการเรยีน ๒ ปี มจีดุมุง่หมายให้ผูเ้รยีนสามารถเข้าใจ

และใช้ภาษาอังกฤษ “เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้จากวิทยาการด้านต่าง ๆ และสามารถ

ตดิต่อแสดงความคดิเห็นของตน ท้ังในการพดูและการเขยีน” ผูเ้รยีนต้องเข้าใจค�าบรรยาย ค�าสนทนา 

ภาษาอังกฤษ สามารถอ่านและเข้าใจต�าราภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการบรรยายในมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นในการสนทนา อภิปราย ประชุมปรึกษา และสามารถเขียน

รายงานได้

ดังนั้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในปีแรกทั้งสองภาค เป็นการเรียนและสอนด้านการพูดและ

อ่าน รวมถึงหลักภาษา ท่ีให้ความส�าคัญกับการใช้ภาษาของเจ้าของภาษา ฝึกหัดการเรียนรู้การใช้

ประโยค วลี ท่ีใช้ในภาษาเขียนปัจจุบันให้ถูกต้อง ส�าหรับการอ่านนั้นต้องฝึกทักษะให้เคยชินและ

ช�านาญต่อรูปแบบงานเขียนที่แตกต่างหลากหลายแบบ และที่ส�าคัญเป็นการฝึกฝนการอ่านเพ่ือเก็บ

ใจความส�าคัญ ไม่ใช่อ่านแบบแปลค�าต่อค�า

ส่วนในชั้นปีที่ ๒ เรียนเรื่องการเขียน หลักภาษาและการอ่าน ทั้งนี้การเขียนภาษาอังกฤษจะ

ต้องเริม่จากหดัเขยีนประโยคต่าง ๆ แล้วน�ามาเรียบเรียงเป็นข้อความ เพ่ือให้สามารถเขยีนเป็นรายงาน

ทีเ่กดิจากการค้นคว้าของนกัเรยีน ไม่ใช่การแปลประโยคภาษาไทยเป็น ภาษาองักฤษค�าต่อค�า ในขณะท่ี

การอ่านเน้นฝึกฝนการอ่านข้อความตัดตอนจากหนังสือประกอบค�าบรรยายที่เป็นภาษาอังกฤษ เช่น 

หนังสือวิทยาศาสตร์ท่ัวไป มนุษยศาสตร์หรือนิติศาสตร์ จะได้เรียนรู้แนววิธีการเขียนและสามารถ

อ่านหนังสือในแขนงวิชาน้ันได้ อย่างไรก็ตามการเขียนและการอ่านนี้ จะเรียนควบคู่กับหลักภาษา 

(หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)

วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ถึงปัจจุบัน

แก่ผูเ้รยีนทีไ่ม่ได้เรยีนสายวทิยาศาสตร์โดยตรง เพือ่ให้เข้าใจถงึข้อค้นพบและทฤษฎใีหม่ทางวิทยาศาสตร์

ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม เศรษฐกิจของมนุษย์สมัยต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาความคิด 

ความเชือ่ทีเ่ป็นอปุสรรคความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์ ตลอดจนเข้าใจธรรมชาตแิวดล้อม ความสัมพันธ์

ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์กับวิชาการแขนงต่าง ๆ ทั้งนี้ต้องเข้าใจว่าความรู้วิทยาศาสตร์เป็นการค้นพบ
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ของมนุษย์หลายชาติภาษา หลายชั่วอายุคน การศึกษาจึงควรครอบคลุมถึงวิธีการค้นพบด้วย รวมถึง

เห็นคุณค่าวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติและตระหนักถึงโทษหากใช้ความรู ้นั้น

ในทางที่ผิด

ช่วงเวลาท่ีใช้ในการเรียนก�าหนดไว้เป็น ๓ ภาค ในภาคแรกในปีที่ ๑ ศึกษาเรื่องเอกภพ 

ระบบสุริยะ ดวงดาว เนบิวลา กาแล็กซี่ ประวัติความเป็นมาของโลกยุคต่าง ๆ ก�าเนิดและวิวัฒนาการ

สิ่งมีชีวิต และวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบความรู้ชุดนี้

ส่วนภาค ๒ ปีท่ี ๑ ศึกษาเรื่องความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ ในแต่ละสมัย คือ

วิทยาศาสตร์ในตะวันออก คือ อียิปต์ บาบิโลเนีย จีน อินเดีย วิทยาศาสตร์ในกรีกและโรมัน 

วิทยาศาสตร์สมัยกลาง ซึ่งสัมพันธ์กับศาสนาฮินดูและอิสลามที่ขยายตัวมายังยุโรป และวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันที่เริ่มจากศตวรรษที่ ๑๘

ส�าหรับภาค ๑ ปีที่ ๒ ศึกษาเรื่องความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เป็นเรื่อง

การค้นพบส�าคญัทางวทิยาศาสตร์ในศตวรรษที ่ ๑๙-๒๐ และทฤษฎสี�าคญัทางวทิยาศาสตร์ทีมี่อิทธิพล

ต่อวิชาการสังคมศาสตร์ ปรัชญา ความเชื่อและวรรณคดี ซ่ึงเป็นการศึกษาถึงความเชื่อมโยง

ระหว่างวิทยาศาสตร์กับวิชาการแขนงอื่น ๆ รวมถึงสังคมมนุษย์ด้วย (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ 

คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)

วิชามนุษยศาสตร์ เป็นการเรียนรู้ความคิดมนุษย์ที่แสดงออกผ่านความรู้ทางปรัชญา ศาสนา 

ศิลปกรรม วรรณคดี ดนตรี และอิทธิพลต่อสังคม โดยแยกความรู้ออกเป็นอารยธรรมตะวันตกกับ

อารยธรรมตะวันออก ซึ่งการสอนจะต้องท�าให้ผู้เรียนศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ การเรียนการสอน

แบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษา

ภาคแรกปีที ่ ๑ ศกึษาความเจรญิของมนษุย์ผ่านศลิปะวตัถทุีส่ะท้อนความเชือ่เรือ่งเทพเจ้าเพือ่

ใช้ปกป้องความกลัวภัยจากธรรมชาติ โดยแบ่งเป็นความเจริญในยุคอารยธรรมอียิปต์ เมโสโปเตเมีย 

ความคิดและปรัชญากรีกต่ออารยธรรมโรมัน ความเสื่อมของจักรวรรดิโรมันและอิทธิพลคริสต์ศาสนา

ในยุโรป

ส่วนอารยธรรมเอเชียเร่ิมด้วยยุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมโบราณจีน อินเดีย ที่อธิบาย

ความเจริญในด้านศาสนา ปรัชญา วรรณคดี ศิลปกรรม สถาปัตยกรรมในแต่ละราชวงศ์ อิทธิพล

พุทธศาสนาในเอเชีย เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความเจริญของอารยธรรม

ในอาณาจักรไบแซนไตน์ ต้นก�าเนิดศาสนาอิสลาม อิทธิพลศาสนาอิสลามต่อโลก การติดต่อและ

เปลี่ยนอารยธรรมโลกตะวันตกและตะวันออก

ภาค ๒ ปีที่ ๑ ศึกษาอารยธรรมยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการจนถึงยุคปฏิวัติ ทั้งนี้สาระเนื้อหาวิชา

เป็นการวิเคราะห์ถึงแนวคิดฟื้นฟูศิลปะวิทยาการกรีก-โรมัน ในฐานะต้นก�าเนิดอารยธรรมยุโรป 

ปรัชญาใหม่ที่มีอิทธิพลต่อความก้าวหน้าวิทยาการและศาสนา การปฏิวัติศาสนา นิกายโปรเตสแตนท์ 

ความเสื่อมของคริสตจักร การแสวงหาโลกใหม่ การค้นพบอารยธรรมดึกด�าบรรพ์ อินเดียนแดง 

ยุคปรัชญาและเหตุผลในยุโรปที่มีผลต่อความเชื่อเร่ืองสังคม เสรีภาพและความเสมอภาคของมนุษย์ 

อันเป็นที่มาของการปฏิวัติในอเมริกาและยุโรป ความคิดและก�าเนิดระบบอุตสาหกรรม
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ส่วนอารยธรรมในยุครุ่งเรืองในเอเชีย คือ จีน อินเดีย และญี่ปุ่น รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกกับการก้าวสู่ยุคอาณานิคมในเอเชีย และอิทธิพลตะวันตกที่มีต่อ

อารยธรรมในตะวันออกสมัยถูกยึดครอง

ภาค ๑ ปีท่ี ๒ ศกึษาอารยธรรมยคุอุตสาหกรรมถงึปัจจบุนัในด้านอทิธพิลทีม่ต่ีอปรชัญา ศาสนา 

วรรณคดี และศิลปะในยุโรป ในยุคนี้ วิทยาศาสตร์น�ามนุษย์ไปสู่เหตุผลและความจริง ส่วนความคิด

ทางปรชัญาทีพ่ยายามแก้ปัญหาสงัคมควบคูก่บับางแนวคดิท่ีมุง่การครองโลก อนัเป็นต้นเหตุสงครามโลก

ครั้งที่ ๑ และ ๒ และความหวังมนุษย์ที่ต้องการสร้างสันติภาพ ขณะเดียวกันอารยธรรมในตะวันออก

กเ็ป็นยคุทีเ่ริม่การแยกตวัเป็นประเทศอสิระจนถงึปัจจบุนั ผลจากสงครามโลกต่อประชาชน การฟ้ืนฟู

อารยธรรมเดิมของประเทศ อิทธิพลอารยธรรมตะวันตกในอารยธรรมตะวันออกและประเทศไทย 

(หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)

วิชาสังคมศาสตร์ ศึกษาที่มาและวิวัฒนาการสังคมมนุษย์ในด้านสถาบันการเมือง เศรษฐกิจ

และสังคมตั้งแต่ยุคดึกด�าบรรพ์จนถึงปัจจุบัน เพื่อพิจารณาปัญหาสังคมที่มีร่วมกันสิ่งแวดล้อมและ

ปัจจัยที่ท�าให้สถาบันสังคมเปลี่ยนแปลงแต่ละยุค โดยเฉพาะวัฒนธรรมและประเพณี

ที่จริงแล้วขอบเขตวิชานี้มีความใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับวิชามนุษยศาสตร์มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เมื่อพิจารณาเนื้อหาการสอนในแต่ละภาคการศึกษาที่ใช้ยุคสมัยเป็นตัวก�าหนด

ภาคแรก ปีที่ ๑ ศึกษายุคดึกด�าบรรพ์ถึงยุคกลาง เป็นการเชื่อมสัมพันธ์อารยธรรมกับสถาบัน

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในโลกตะวันตกสมัยกรีกจนถึงโรมัน การขยายตัวคริสต์ศาสนาและอิทธิพล 

ต่อสังคม การขยายตัวของศาสนาอิสลาม

ส่วนในตะวันออก ศึกษาอารยธรรมอินเดียต้ังแต่ยุคดึกด�าบรรพ์ สมัยอารยัน อิทธิพลศาสนา

ฮินดูต่อสังคม พุทธศาสนา และการขยายตัวของศาสนาอิสลามในอินเดีย

อทิธพิลศาสนาต่อระบอบสงัคมในจนีอารยธรรมสมยัราชวงศ์ถัง ศาสนาพุทธในจีน ความสัมพันธ์

จีนกับญ่ีปุ่น การปกครองระบอบโชกุน การศึกษาเปรียบเทียบระบบศักดินาซึ่งเป็นสถาบันการเมือง

และสังคมในจีน ยุโรปและเอเชีย

ภาค ๒ ปีที่ ๑ ศึกษาสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการถึงปลายยุคปฏิวัติ ในเร่ืองอิทธิพลการฟื้นฟู

ศลิปะวทิยาการและการปรบัปรงุศาสนาทีม่ผีลเปล่ียนแปลงสถาบนัสังคมการเมอืง น�ามาสู่การล่มสลาย

ของระบอบศักดินา การขยายอ�านาจของกษัตริย์ระบอบใหม่ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจในยุโรปที่

เป็นผลจากการค้นพบโลกใหม่และความรูว้ทิยาศาสตร์ การแสวงหาอาณานคิม การปฏวิติัอตุสาหกรรม 

การเคลือ่นไหวทางการเมอืงของชนช้ันกลาง ยคุปฏวิตัใินยโุรปและสหรฐัอเมรกิา กบัการเปลีย่นแปลง

สถาบันทางสังคมการเมือง ส่วนในโลกตะวันออก เป็นการเรียนเร่ืองของอินเดียในยุคราชวงศ์โมกุล 

ซึง่เป็นมสุลมิ จนถงึการเข้ามาขององักฤษและการสถาปนาอาณาจกัรองักฤษในอนิเดยี ส่วนเรือ่งของจนี 

เป็นการศกึษาเรือ่งราวราชวงศ์มองโกลความรุง่เรอืงของญีปุ่น่สมยัเมจ ิการเข้ามาของตะวนัตกในเอเชยี

และภาคแรก ปีที่ ๒ ศึกษายุคอุตสาหกรรมถึงปัจจุบัน อธิบายความส�าคัญของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมและการท�าให้เป็นสังคมอุตสาหกรรมที่มีผลต่อระบบสังคม ความคิดทางเศรษฐกิจและ

สถาบันการเมือง ลัทธิชาตินิยมและการสร้างชาติในยุโรปด้วยการแข่งขันล่าอาณานิคม อิทธิพล
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อารยธรรมตะวันตกในเอเชยี จนถงึยคุสงครามโลกครัง้ทีส่อง ปัญหาชาตเิกดิใหม่ในแอฟรกิาและเอเชยี 

ปัญหาขัดแย้งลัทธิการเมืองและเศรษฐกิจปัจจุบัน (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ คณะศิลปศาสตร์ 

(พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)

มีข้อสังเกตว่าใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เมื่อหลักสูตรปรับลดเหลือเพียง ๑ ปี นั้นวิชามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จะแบ่งขอบเขตเนื้อหาให้แยกจากกันชัดเจนขึ้น

วธิกีารสอน เพือ่ให้การจดัสอนมผีลต่อนกัศกึษาอย่างแท้จรงิ นอกจากการบรรยายในห้องรวม

ตามวิธีการสอนโดยทั่วไปแล้ว คณะศิลปศาสตร์ยังจะได้จัดแบ่งนึกศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้ได้

รับการฝึกฝนในแต่ละวิชาจากอาจารย์โดยใกล้ชิด (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ 

(พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๒๖) และวธิกีารสอนวชิาภาษาองักฤษ ซึง่อาจารย์อดลุมคีวามมุง่หวงัให้เป็นการเรยีน

ภาษาต่างประเทศทีท่�าให้ผูเ้รยีนน�าไปใช้พฒันาต่อยอดการเรยีนชัน้สงูขึน้ ด้วยการอ่านต�าราภาษาองักฤษ

ได้และน�าไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ�าวันด้วยการพูดและเขียนได้อย่างถูกต้องด้วย อาจารย์อดุลจึงให้

ความส�าคัญกับหนังสือ ต�ารา และอุปกรณ์การศึกษาที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ยุคนั้น ดังที่ระบุไว้ใน

เอกสารปรับปรุงและขยายงานคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๖ ตอนหนึ่งว่า

“เพือ่ให้การสอนได้ผลดี ให้นกัศกึษาได้เรียนรู้อย่างแท้จริงและเรียนด้วยความสนใจ 

คณะจ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ อาทิเช่น อุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา 

ได้แก่ เครื่องฉายภาพยนตร์เครื่องฉายสไลด์ Over head Projector ฟิลม์ภาพยนตร์ 

และฟิลม์สตริพ เป็นต้น และในการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝน 

การเรียนภาษาได้ผลแท้จริง จ�าเป็นต้องมี Sound Laboratory ด้วย”

(หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๒๖)

และเพื่อให้โครงการมีผลในทางปฏิบัติ อาจารย์อดุลได้จัดท�างบประมาณเพื่อจัดสร้าง Sound 

Laboratory ถึง ๒ ห้อง เป็นเงินสองแสนบาท อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาถึงห้าแสนบาท เท่ากับ 

งบประมาณหนังสือต�าราต่าง ๆ อีกถึงห้าแสนบาท (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ 

(พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๒๖) และอาจารย์อดุลยังต้ังงบประมาณส่วนหนังสือต�าราและอุปกรณ์การศึกษา

ต่อเนื่องทุกปี ๆ ละ ห้าหมื่นบาทจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๙

นอกจากนี้มีการจัดการศึกษาด้วยวิธีการแบ่งห้องย่อยเพื่อฝึกฝน ให้มีการปฏิบัติเชิงทักษะ

ส�าหรับการเรียนภาษา และการฝึกฝนวิชาทั่วไปทั้ง ๓ แขนงวิชา คือ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์นัน้ ท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจเนือ้หา หลกัการทีย่ากในแต่ละวชิา ด้วยการแลกเปลีย่น

ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนห้องย่อย ซึ่งมักเป็นการน�าประเด็นส�าคัญจากผู้บรรยายห้องรวมมา

ขยายความ เพิ่มเติม อธิบายให้เข้าใจชัดเจนขึ้น
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เมื่ออาจารย์อดุลลาออกจากต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย

หลกัสตูรวชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์เพิง่เริม่ต้นในทางปฏบิตัไิด้เพยีงปีการศกึษาแรกคอื พ.ศ. ๒๕๐๕ 

และก�าลังเข้าสู่การศึกษาในปีท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๐๖ ปลายปีนั้นเอง อาจารย์อดุลได้ขอลาออกจาก

เลขาธิการมหาวิทยาลัย จากบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เรื่องขอลาออกจาก

ต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย อาจารย์อดุลได้เสนอต่ออธิการบดี จอมพลถนอม กิตติขจร 

ซึ่งขณะนัน้ใกล้จะหมดวาระการด�ารงต�าแหน่งอธกิารบด ี (หมดวาระวนัที ่ ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖) 

เนื้อหาบันทึกข้อความระบุว่าการขอลาออกครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ท�าให้ทราบว่าอาจารย์ได้เคยแจ้ง

ความจ�านงลาออกจากหน้าท่ีเลขาธกิารมหาวทิยาลยัมาก่อนวนัที ่ ๑๖ ธนัวาคม ครัง้หนึง่แล้ว บนัทกึ

ฉบับนี้อาจารย์ให้เหตุผลการลาออกว่า

“บัดนี้คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดท�าการศึกษาปีที่ ๒ แล้ว และก�าลังด�าเนินการ 

เปิดการศกึษาปีที ่๓ (ซึง่เป็นหลกัสตูรคณะศลิปศาสตร์เอง) ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ และปีท่ี ๔ ต่อไป 

ฉะนั้นงานทางศิลปศาสตร์ จึงมีภาระจะต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นเป็นล�าดับ หากกระผมจะต้อง 

ปฏิบัติงานทั้งสองหน้าที่ คือ ต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

ต่อไปอีก อาจท�าให้การปฏิบัติงานไม่ได้ผลเต็มท่ี แต่ท้ังนี้มิใช่หมายความว่า กระผม 

จะเห็นแก่ความเหนื่อยยากก็หามิได้ หากแต่ได้พิจารณาเห็นความส�าคัญในด้านการศึกษา 

ของคณะศลิปศาสตร์ทีจ่ะต้องพฒันาให้ก้าวหน้าต่อไป อนัเป็นการปฏบิติังานทางด้านวชิาการ 

ซึง่กระผมรกั และจ�าเป็นจะต้องมเีวลาควบคมุดูแลอย่างใกล้ชดิ เพ่ือให้ได้ผลงานด้านการศกึษา 

เตม็เมด็เตม็หน่วย อนัจะบงัเกดิผลดแีก่มหาวทิยาลัยเป็นประการส�าคญั ส�าหรับอตัราเงินเดือน 

ที่กระผมได้รับอยู่ก็เป็นอัตราต�าแหน่งอาจารย์ ส่วนอัตราต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย 

ยังคงว่างอยู่” (เอกสารงานประชุม ส�านักอธิการบดี บันทึกข้อความ (ปกปิด)

ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เรื่อง ขอลาออกจากต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย)

ทว่า จอมพลถนอมขณะน้ันในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้ยับยั้งการลาออกของอาจารย์

อดุลจากหน้าที่เลขาธิการมหาวิทยาลัย ซึ่งเวลานั้นน่าจะเป็นที่รับรู้กันว่า จอมพลถนอมจะต้องรับ

ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีและต้องลาออกจากต�าแหน่งอธิการบดี จอมพลถนอมแสดงเจตน์จ�านง เรื่อง

การขอลาออกของอาจารย์อดุลจากต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยว่า “ขอหารือในที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย ผม (จอมพลถนอม) ยังอยากให้อยู่ช่วยอธิการบดีใหม่ก่อน” (เอกสารงานประชุม 

ส�านักอธิการบดี บันทึกข้อความ (ปกปิด) ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เรื่องขอลาออกจาก

ต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย)

แม้จะไม่พบหลักฐานทางการในการอนุมัติลาออกจากต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยของ

อาจารย์อดลุ แต่จากการตรวจสอบข้อมลูบนัทกึมตทิีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั โดยย่อครัง้ที ่๖ / ๒๕๐๖ 
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วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ณ ท�าเนียบรัฐบาลนั้น ได้มีการก�ากับตรวจ แก้ไขบันทึกในวันที่ 

๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ลงนามโดยศาสตราจารย์ ดร.สมทบ สุวรรณสุทธิ ในฐานะรักษาการแทน

เลขาธกิารมหาวทิยาลยั ต่อมาท่านผูน้ีด้�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารมหาวทิยาลยัต่อจากอาจารย์อดลุนัน่เอง

ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ (ซ้าย) และ ศ.สัญญา ธรรมศักดิ์ 

พร้อมคณาจารย์อาวุโส และพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อธิการบดี

ทั้งนี้ในการประชุมคราวเดียวกันนี้ คือ วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ นั้น จอมพลถนอม 

กิตติขจร ได้เสนอขอลาออกจากต�าแหน่งอธิการบดี เพราะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น

นายกรฐัมนตร ีครัง้นัน้ท่ีประชมุมมีติเอกฉันท์ให้น�าความกราบบงัคมทลูพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ศาสตราจารย์ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็นต้นไป จึงเป็นไปได้ว่าอาจารย์

อดลุน่าจะยนืยนัการลาออกอย่างเป็นทางการ ท�าให้ผูต้รวจแก้บนัทกึมตกิารประชมุ คอื ศาสตราจารย์

สมทบ สวุรรณสทุธ ิอย่างไรกต็าม ข้อมลูประวตั ิ“ศาสตราจารย์อดลุ วเิชยีรเจรญิ คณบดคีณะศิลปศาสตร์” 

ระบุว่าอาจารย์ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ อันเป็น

ช่วงเวลาที่รอการอนุมัติลาออกอย่างเป็นทางการในที่สุด

มข้ีอสงัเกตว่าในช่วงปรับเปล่ียนอธกิารบดีจากจอมพลถนอม กติติขจร มาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ยังสัมพันธ์กับเหตุการณ์การถึงแก่อสัญกรรมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ 

นายกรัฐมนตรีในวันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ด้วย เนื่องจากจอมพลถนอมต้องเข้ารับต�าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีสืบต่อมา การสูญเสียจอมพลสฤษด์ิ ยังน่าจะส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ

อาจารย์อดุล โดยเฉพาะอนาคตของวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ ซึ่งก�าหนดหลักสูตรการเรียน ๒ ปี 

นั้น และเพิ่งเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ และก�าลังก้าวย่างสู่ปีการศึกษาที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๖
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กระแสต่อต้านและการปรับเปลี่ยนหลักสูตรวิชาพื้นฐาน 

จาก ๒ ปี เหลือ ๑ ปี

หลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ เป็นระบบการศึกษาใหม่และการน�ามา

ใช้จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยแบบ “ปฏิรูป” ท่ีเป็นการเปล่ียนแปลงระบบเดิมแบบพลิกโฉม 

สร้างแรงกระเพื่อมหลากหลายระดับนับแต่การต้ังข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้และความยั่งยืน

ของหลักสูตร ตลอดจนถึงการวิจารณ์และต่อต้านทั้งจากภายนอกและภายใน จนน�ามาสู่ความจ�าเป็น

ต้องปรับลดเวลาการศึกษาตามก�าหนดจาก ๒ ปี เหลือเพียง ๑ ปี ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ ทั้งนี้เป็นผลจาก

เงื่อนไขที่เป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก: กระแสกดดันจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 
 ฉบับแรก พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙

ที่จริงแล้วก่อนการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก พ.ศ. ๒๕๐๔ นั้น รัฐบาล

จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ กไ็ด้จดัท�าแผนพฒันาการศกึษาแห่งชาติฉบบัแรก พ.ศ. ๒๕๐๓ ขึน้แล้ว แผนนี้

รฐับาลยงัมีข้อจ�ากดัด้านงบประมาณสนบัสนนุการอดุมศกึษา จงึยอมให้สถาบนัอดุมศกึษา รกัษาบทบาท

หน้าทีส่ถาบนัวชิาชพีและวชิาการชัน้สงูและการวจิยัด้วยศกัยภาพของตัวเอง โดยเปิดโอกาสให้มอีิสระ

ทางการบรหิาร นโยบายของแต่ละมหาวทิยาลยั ด้วยการระบใุนแผนการศกึษาฉบบันีว่้า “รฐัพงึจัดการ

ให้สถานอุดมศึกษา ด�าเนินกิจการตนเองได้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติไว้...ทั้งนี้รัฐจะให้

ความสนบัสนนุการวจิยัในศลิปะวทิยาการต่าง ๆ” (หจช.สบ ๕.๙/๒๓ เปรียบเทยีบแผนการศกึษาชาติ 

พ.ศ. ๒๔๙๔ กบัแผนการศกึษาชาตฉิบบั พ.ศ. ๒๕๐๓ อ้างใน วารุณ ีโอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๑๐๕) ดังนัน้ 

แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเวลานั้น 

อาจารย์อดลุได้เข้ามาปฏบัิตหิน้าทีเ่ลขาธกิารมหาวทิยาลยั สามารถจดัท�าโครงการจดัตัง้คณะศลิปศาสตร์ 

เพื่อจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ ๒ ปี ได้ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ และจัดต้ังคณะ

ศิลปศาสตร์ขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๐๔ และกระบวนการท้ังหมดยังได้

รับการสนับสนุนด้วยดีจากจอมพลสฤษดิ์ ผู้น�าประเทศเวลานั้น

อย่างไรก็ตาม ต่อมาผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกได้เสนอแนะให้มีการรวมแผนการศึกษาชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๓ และแผนพัฒนาก�าลังคนให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับแรก 

พ.ศ. ๒๕๐๔ แต่ปรากฏว่ารัฐบาลไทยไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก ยังคงปล่อยให้การด�าเนินการศึกษา

เป็นไปตามก�าลังและศักยภาพของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับแผนก�าลังคน

และแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาตเิลย ในทีน่ีโ้ครงการจดัตัง้คณะศลิปศาสตร์ทีม่หีลกัการจดัการศกึษา

วชิาพืน้ฐานให้กบันกัศกึษาสองปีแรกทัง้มหาวทิยาลัยกม็ลัีกษณะเดียวกนั หากเราพิจารณาจากหลักการ

และวัตถุประสงค์หลักสูตรท่ีเป็นการศึกษาวิชาการไม่ใช่วิชาชีพชั้นสูงอย่างที่ระบุในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งต้องการผลิตก�าลังคนด้านวิชาชีพมากกว่าวิชาการ
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จนกระท่ังใน พ.ศ. ๒๕๐๖ ได้มีการประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในช่วงครึ่งแผน

ฉบับแรก (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๖ และ ๒๕๐๖-๒๕๐๙) พบปัญหาอนัเกดิจากความล่าช้าในการด�าเนนิ

การพฒันาเศรษฐกจิทัง้ในเรือ่งโครงสร้างพืน้ฐาน การพฒันาระบบอตุสาหกรรมและธรุกจิการพาณชิย์ 

ต้นเหตมุาจากปัจจยัหลกั คอื การขาดแคลนก�าลงัคนทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัแผนการศกึษาแห่งชาตแิละ

แผนพัฒนาก�าลังคนท่ีไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลใน พ.ศ. ๒๕๐๖ มีจอมพลถนอม 

กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี จึงเริ่มด�าเนินการปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติช่วงครึ่งหลังแผน 

(พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๖) ใหม่ ด้วยการผนวกแผนพัฒนาก�าลังคนเข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของแผน

เศรษฐกิจ (หจช.สบ ๕.๑.๑.๒/๓๙ รายงานผลท่ีคณะผู้แทนทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกา เข้ามาศึกษาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๔ อ้างใน วารุณี 

โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๑๐๕) ขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้มีการน�าแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติมาปรับ

หลักการและเป้าหมายให้สัมพันธ์สอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

ช่วงครึ่งหลังของแผน (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๙)

เป้าหมายการอุดมศึกษาอันเป็นส่วนหนึ่งของแผนการศึกษาแห่งชาติท่ีได้รับการปรับให้

สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ จึงถกูก�าหนดไว้ชดัเจนว่า เป็นการผลิตบณัฑิต ผู้รู้ในวชิาการแขนง

ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับ

การศึกษาชั้นสูงในประเทศถือว่าเป็นเกียรติภูมิของประเทศที่สามารถจัดการอุดมศึกษาเยี่ยง

อารยประเทศได้ (หจช.สบ ๕.๑๔/๙ แผนการศึกษาชาติระดับอุดมศึกษา การประเมินผลครึ่งแผน 

พ.ศ. ๒๕๐๖ อ้างใน วารณุ ี โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๑๐๕) แต่ในการด�าเนนิงานบรหิารจดัการอดุมศกึษา

ตามเป้าหมายนี้ การลงทุนด้านอุดมศึกษาจ�าเป็นต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณสูง รัฐบาลยังไม่สามารถ

จัดสรรให้เพียงพอแก่ทุกมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ จึงขอให้มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง ๕ แห่ง ใช้จ่าย

เงินงบประมาณเท่าที่จ�าเป็น ภายใต้ขอบเขตวงเงินงบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ท้ังนี้เสนอให้มหาวิทยาลัยต้องจัดล�าดับความส�าคัญการพัฒนาสาขาวิชาก่อนหลังเป็นไปตาม

โครงการพัฒนาที่รัฐจัดท�าขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจ�าเป็นต้องจ�ากัดการบริหารจัดการศึกษาเฉพาะสาขา

วิชาที่ก�าลังเป็นที่ต้องการในด้านแผนก�าลังคน มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องควบคุมการขยายตัวสาขา

วิชาที่ไม่จ�าเป็นต่อความต้องการก�าลังคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการจ�ากัดจ�านวนผู้เข้ารับ 

การศึกษาหรือผู้เรียน หากแต่ให้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพด้านมาตรฐานวิชาการในสาขาวิชาดังกล่าว

ให้สูงขึ้น เนื่องจากไม่จ�าเป็นต้องของบประมาณแผ่นดินเพิ่ม

ท้ังนี้เมื่อกลับมาพิจารณาเรื่องก�าลังคนสาขาขาดแคลนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่

ระบุถึงก�าลังคนที่ต้องสามารถตอบสนองนโยบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เน้นการลงทุนภาค

อุตสาหกรรมหนัก อาศัยเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลส่ังเข้าจากต่างประเทศ การขยายตัวของภาค

ธุรกิจการบริการ ได้แก่ การธนาคารและการประกันภัย การขยายตัวของหน่วยราชการและ

รฐัวสิาหกจิบางแห่งทีต้่องปฏบิติังานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาคมนาคม สาธารณปูโภคพืน้ฐาน

และพลังงาน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพคนที่รัฐก�าหนดเป็นนโยบายการขยายบริการสาธารณสุข 

ด้านการแพทย์และการอนามัย สุดท้ายคือนโยบายพัฒนาการศึกษา ซ่ึงรัฐบาลได้เข้าร่วมกับองค์การ

สหประชาชาติ ในการขยายแผนการศึกษาภาคบังคับ ก�าหนดให้ประชาชนต้องรู้หนังสือทั้งประเทศ 
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ภายใน ๑๐ ปี และแผนการน้ียังต้องเช่ือมโยงกับการขยายการมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น 

(หจช.สบ ๕.๕/๒๓ ความเป็นมาของแผนการการาจ ี พ.ศ. ๒๕๐๕ อ้างในวารณุ ี โอสถารมย์ ๒๕๓๓: 

๑๐๖) ดงัน้ันก�าลงัคนทีม่หาวทิยาลยัต้องจดัการศกึษาเป็นความส�าคญัในล�าดบัต้น ๆ จงึต้องเป็นก�าลงั

คนทีม่คีวามรู ้ทกัษะวทิยาการทีเ่ป็นวชิาชพีชัน้สงูเฉพาะด้าน คอื วศิวกร นกัการบญัช ีนกับรหิารธรุกจิ

หรือนักเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐกร) แพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการการเกษตรและครู 

อันเป็นก�าลังคนที่ได้รับการคาดหมายว่าต้องมีจ�านวนการผลิตบัณฑิตเพิ่มสูงขึ้นทุกปีด้วย

หากพิจารณาปัจจัยภายนอกที่เป็นนโยบายพัฒนาอุดมศึกษาของรัฐที่ส�าคัญยุคนี้ แล้วน�ามา

ประเมนิทศิทางของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ในช่วงเวลาเดียวกนัคอื ราว พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗ กต้็อง

ยอมรบัว่าด้วยระบบหลกัสตูรธรรมศาสตร์บัณฑติเดมิ ทีไ่ด้แยกสาขาวชิาต่าง ๆ จดัตัง้เป็นคณะนติศิาสตร์ 

รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เห็นได้ว่ามี

เพียงคณะเศรษฐศาสตร์และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเท่านั้น ที่สามารถผลิตบัณฑิตนักธุรกิจ 

การบริหาร นักเศรษฐศาสตร์และนักการบัญชี ได้ตรงความคาดหวังเร่ืองก�าลังคนตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจ ในขณะที่อีก ๓ คณะ ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่คาดหวังให้มีการเติบโตด้านคุณภาพวิชาการโดย

ต้องจ�ากดัจ�านวนผูเ้รยีนและผูส้�าเรจ็การศกึษา ดงันัน้ เมือ่หนัมาพจิารณาคณะศลิปศาสตร์ทีเ่พิง่จดัตัง้ขึ้น

อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๕ ก็ต้องนับว่าไม่ได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลังคนในส่วน

สาขาขาดแคลนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ หากแต่ภารกิจหลักประการแรกที่ระบุให้คณะศิลปศาสตร์

มีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ให้กับคณะวิชาต่าง ๆ ก่อนท่ีผู้เรียนจะเข้าเรียน

สาขาวิชาเฉพาะทางนั้น อาจารย์อดุลได้ตอกย�้าถึงความส�าคัญของหลักสูตรนี้ ว่าเป็นไปเพ่ือยกระดับ

คุณภาพวิชาการให้ผู้ท่ีจะต้องเรียนต่อตามคณะต่าง ๆ จึงยังคงเป็นที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งจาก

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนาอุดมศึกษาท่ีวิชาพ้ืนฐานจะต้องท�าหน้าท่ี

เป็นหลักสูตรส�าหรับสร้างมาตรฐานความรู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สูงขึ้น

อย่างไรก็ตามการก�าหนดหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ไว้ถึง ๒ ปี ได้สร้างผลกระทบต่อ

ความรู้สึกเป็นกังวลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของผู้บริหารและคณาจารย์คณะต่าง ๆ เมื่อมีการ

ทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และประเมินผลด�าเนินงานในช่วงครึ่งแผนแรก พ.ศ. ๒๕๐๖ ตามที่

กล่าวมาแล้ว แม้จะไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจน แต่เชือ่ว่าผูบ้รหิารและอาจารย์คณะต่าง ๆ คงต้องกงัวล

กับการไม่สามารถจัดการศึกษาหลักสูตรเฉพาะสาขาของคณะให้จบสมบูรณ์ได้ทันใน ๒ ปี ที่เหลือ 

หากจัดการหลักสูตรเพียงแค่เวลา ๒ ปี ก็เกรงว่าบัณฑิตจะได้รับความรู้ไม่เพียงพอกับการออกไป

ประกอบอาชพีการงาน จงึเป็นเหตใุห้อาจารย์อดุลต้องปรบัลดหลกัสตูรวชิาพืน้ฐานลงเหลอืเพยีง ๑ ปี 

เพือ่ให้ผูเ้รยีนต่อในคณะวชิาต่าง ๆ สามารถศกึษาวชิาเฉพาะสาขาของคณะภายใน ๓ ปีได้ และสร้าง

ความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนซึ่งคาดหวังเพียงการใช้เวลาศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยภายใน ๔ ปี 

เช่นเดยีวกบัการจดัการศกึษาของมหาวทิยาลยัแห่งอืน่ในประเทศไทย และยงัสัมพันธ์กบัระบบเงินเดือน

ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก�าหนดให้เป็นมาตรฐานส�าหรับคณะท่ีมีหลักสูตรการศึกษา ๔ ปี

ทัว่ไป ในประเดน็นี ้พบว่าอาจารย์อดลุได้แสดงความเหน็แย้งผ่านข้อเขียนตลอดช่วงเวลา ๒-๓ ทศวรรษ 

แม้ว่าในทีส่ดุหลกัสตูรวชิาพืน้ฐานจ�าเป็นต้องลดเวลาเรยีนลงมาเป็นหลกัสตูร ๑ ปี นบัแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

เป็นต้นมา
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ปัจจยัภายใน: การต่อต้านจากภายในมหาวทิยาลยั

ด้วยคณะศลิปศาสตร์และหลักสูตรวชิาพ้ืนฐานศลิปศาสตร์เป็นส่ิงใหม่ การน�ามาใช้โดยทีผู่บ้รหิาร

การศกึษาและคณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่คุน้เคย และทีส่�าคญัยงัสร้างผลกระทบท�าให้เกดิความเปลีย่นแปลง

ขนานใหญ่ในมหาวิทยาลัย ย่อมน�ามาซึ่งความสงสัย ไม่เห็นด้วย และต่อต้านตามล�าดับ

จากปาฐกถาเรื่อง “ภารกิจอุดมศึกษาในอนาคต” อาจารย์อดุลเล่าย้อนอดีตเมื่อครั้งจัดการ 

หลกัสตูรวชิาพืน้ฐานในยคุเริม่แรกนัน้ ได้รบัผลสะท้อนกลบัทีเ่ป็นการต่อต้านการเรยีนการสอนหลักสูตร

พื้นฐานอย่างกว้างขวาง ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ดังค�าบอกเล่าของอาจารย์ในปาฐกถาครั้งนั้นว่า

“ปฏิกิริยาทางลบนั้นมีมาจากวงการต่าง ๆ เป็นอันมาก ในชั้นแรกเริ่มและในปีต้น ๆ 

รวมทั้งจากสื่อมวลชน จากบรรดาคณบดีต่าง ๆ และในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

เลขาธิการสภาการศึกษา (หมายถึงเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติขณะนั้น คือ 

ดร.ก�าแหง พลางกูร) ก็ไม่เห็นด้วยกับหลักสูตรการศึกษาศิลปศาสตร์ โดยอ้างว่า 

“เขาท�ากนัอยูใ่นสมยักรกี เวลานีเ้ลกิ มทีีไ่หนเขาใช้กนั” ปาฐก (หมายถงึผูพ้ดูคอือาจารย์อดลุ) 

ต้องช้ีแจงว่าความจรงินัน้ในสหรฐัอเมรกิากย็งัใช้อยูแ่ละหลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ ญีปุ่น่กใ็ช้...”

(อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๓๗: ๑๒)

ทัง้นี ้ ในการสมัภาษณ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ อาจารย์อดลุซึง่ยนืยนัถงึระบบอดุมศกึษาแบบลเิบอรลัอาร์ต 

ทีย่ังคงใช้อยู่ทั้งในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนั้น อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมว่า 

“เมื่อก่อนเป็นระบบการศึกษาเฉพาะ ก็เปลี่ยนมาเป็นระบบศิลปศาสตร์ปูพื้นของญี่ปุ ่นช่วงหลัง

สงครามโลก...ยิ่งกว่านั้นในอังกฤษอย่างที่ Oxford เองก็มี P.P.E คือ Philosophy, Politics และ 

Economics” (สัมภาษณ์ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ใน ดวงทิพย์ วรพันธุ์ ๒๕๓๕: ๓๗)

เมื่อย้อนกลับใน พ.ศ. ๒๕๐๓ ช่วงเริ่มต้นประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อมวลชนมีผู้เขียน

นามปากกา “น.หนู” เขียนตีพิมพ์ค�าวิจารณ์ลงในหนังสือพิมพ์สยามนิกร ถึงทัศนะที่ไม่เห็นด้วยกับ

การน�าหลกัสตูรนีม้าใช้ในมหาวทิยาลัย ในคอลัมน์ “คณะลิเบอรัลอาร์ต” ต้ังประเด็นค�าถามต่อหลกัสตูร 

ลิเบอรัลอาร์ต ที่แม้ผู้เขียนจะเห็นข้อดีของความมุ่งหมายหลักสูตรที่ “อบรมศึกษาให้นักศึกษาปรับตัว

ให้เข้ากบัสิง่แวดล้อม สงัคมและสมรรถภาพตวัเอง เพือ่ให้เป็นหน่วยของชาตทิีม่สีมรรถภาพอย่างแท้จรงิ 

รู้สึกว่าเป็นหลักการที่ดี เพราะในหลักสูตรการศึกษาชั้นมัธยม ๗ และ ๘ นั้น หย่อนยานการศึกษา

อบรมในด้านนี้ไปมาก”

แต่ปัญหาที่ผู้เขียนตั้งค�าถามต่อคณะนี้คือ การใช้เวลาเรียนถึง ๒ ปีแรก “ในชั้นอุดมศึกษาเพื่อ

รับการปรับปรุงตัวให้เข้าสังคม ท�าให้รู้สึกว่าในสองปีหลังจะต้องเร่งหลักสูตรให้มากขึ้น หรือมิฉะนั้นก็

ต้องย่อหลักสูตรให้น้อยลงมา ซึ่งไม่เหมาะสมทั้งสองประการ” ผู้เขียนจึงลงความเห็นว่า “การมีคณะ
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ลิเบอรัลอาร์ตอาจจะไม่เป็นผลดีแก่การศึกษาวิชาหลักที่จะท�าปริญญาน�าความรู้ไปใช้เป็นประโยชน์

เท่าที่พึงจะมีตามวุฒิก็ได้” ทั้งนี้ผู้เขียนเสนอแนะให้มีการเรียนการสอนลิเบอรัลอาร์ตในชั้นเตรียม

อดุมศึกษา เพือ่ไม่ให้เสยีเวลาเรยีน ซึง่ใน พ.ศ. ๒๕๐๒ การทีม่หาวทิยาลยัออกข้อบงัคบัให้ผูส้อบตก

สองปีต้องลาออกหรือเปลี่ยนคณะ ท�าให้การเรียนต้องเสียเวลาเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ผู้เขียนบทความเห็นว่า 

ผู้ต้องการเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะวิชาเฉพาะนั้น พวกเขาต้องเตรียม

ความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว

ข้อเสนอแนะของผู้เขียนจึงต้องการแก้ปัญหานี้ ด้วยการให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รื้อฟื้น

การจัดตั้งโรงเรียนเตรียมธรรมศาสตร์ของตนเองขึ้น แล้วสอดแทรกหลักสูตรลิเบอรัลอาร์ตลงไป 

ซึ่งจะมีผลให้เป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานวิชาผู ้ที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้

สูงขึ้นด้วย (น.หนู ๒๕๐๓. “คณะลเิบอรลัอาร์ต” จากหน้าต่างสยามนกิร วนัจนัทร์ที ่๑๕ กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ. ๒๕๐๓. ใน หจธ.(ม) มธ ๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๓๖)

ในขณะที่อาจารย์อดุลมีความเห็นว่า การต่อต้านการสอนวิชาพ้ืนฐานศิลปศาสตร์นั้น มาจาก 

“คนทีไ่ม่รูไ้ม่เข้าใจปรชัญาการศกึษารปูนี ้ โดยเฉพาะอาจารย์ในสาขาวชิาทีต่นเองสอน” อาจารย์อดุล

ไม่เหน็ด้วยกบัเหตผุลท่ีน�ามาโต้แย้ง เรือ่งของระยะเวลาการเรยีนวชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์นัน้มากเกนิไป 

ท�าให้การเรยีนวชิาเฉพาะด้านของคณะต่าง ๆ มเีวลาน้อยเกนิไป ซ่ึงอาจารย์อดุลเหน็ว่า “ผิด การศกึษา

นั้นมิใช่การที่เราเข้าไปรู้ข้อเท็จจริงในทุกอย่างในทุกวิชา เพราะส่ิงเหล่านี้เมื่อสอบไล่เสร็จก็ลืม” ใน

ขณะที่ปรัชญาการศึกษาในทัศนะอาจารย์อดุลคือ ศึกษาหลักการส�าคัญและวิธีการศึกษาค้นคว้าใน

วิชานั้น ๆ เพราะในแง่รายละเอียดข้อมูลผู้เรียนสามารถไปหาอ่านได้เองในภายหลัง และที่ส�าคัญ

การศกึษาวชิาพืน้ฐานควรจดัขึน้ทกุระดบัการศกึษาตัง้แต่ประถม มธัยม และมหาวทิยาลยั แต่ละระดับ

จะมีความรู้ลึกซึ้งแตกฉานต่างชั้นกัน

ที่ส�าคัญการศึกษาวิชาพื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นการสร้างมาตรฐานทางวิชาการ

ตัง้แต่ขัน้ตอนเริม่ต้นการศกึษา อาจารย์อดลุจงึให้มกีารสอบคดัเลอืกเข้าเรยีนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ให้มกีารก�าหนดระยะเวลาการเรยีนในมหาวทิยาลยัให้ส�าเรจ็การศกึษาภายใน ๘ ปี มฉิะนัน้ต้องถกูให้

ออกเพื่อป้องกันปัญหาว่า ผู้เรียนในธรรมศาสตร์มีอายุการศึกษาเป็นสิบปีก็ยังอยู่ ที่ส�าคัญ เมื่อน�า

หลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์มาใช้ด้วยเงื่อนไขที่ผู้เรียนต้องสอบผ่านวิชาภาษาอังกฤษเพียงแค่

ภายในการสอบไล่วิชานี้ ๒ ครั้ง มิฉะนั้นต้องถูกให้ออกทันที ส�าหรับผู้เรียนเร่ิมต้นเข้าธรรมศาสตร์

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่ามกลางภาวการณ์ใช้กฎเกณฑ์อย่างเข้มงวด อาจารย์เล่าว่าถูกขู่ฆ่าจากผู้ที่

ไม่พอใจ ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ ก็ให้ความคุ้มครองด้วยการจัดส่งสายสืบและถึงกับอนุญาตให้อาจารย์

พกปืนได้ทั่วราชอาณาจักร ในการสัมภาษณ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจารย์อดุลได้มองย้อนกลับ ทบทวน

การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ทั้งการสอบเข้าเรียนและการใช้ระบบวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ 

อาจารย์เห็นว่า
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“ท�าให้ธรรมศาสตร์เป็นที่ผลิตข้าราชการออกไปท�างานในที่ต่าง ๆ คนที่ดีก็ผ่าน (สอบผ่าน) 

ก็ออกไปท�างานเป็นประโยชน์พวกที่ไม่ดีก็ตกไป เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณ 

ก็ควรมีการคัดเลือกกันตั้งแต่ต้นจะได้เอาคนที่ไม่ดีออกไป คนที่ดีได้เรียนและออกไปท�างานต่อ 

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ไม่พอใจของพวกที่จะเอาธรรมศาสตร์เป็นฐานฝ่ายคอมมิวนิสต์”

(สัมภาษณ์ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘)

ปฏิกิริยาต่อต้านการปฏิรูปมหาวิทยาลัยของอาจารย์อดุลขั้นรุนแรงที่สุด น่าจะสะสมมาจาก

ระบบการสอบคัดเลือกตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ และเร่งรัดให้ผู้เรียนหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตยุค มธก.

ที่ตกค้างใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ให้ส�าเร็จการศึกษาโดยเร็ว ดังนั้นเมื่อการรับผู้เรียนด้วยระบบสอบคัดเลือก

ด�าเนินมาถึงกลางปี พ.ศ. ๒๕๐๗ น่าจะยังคงมีผู้เรียนระบบเดิมตกค้างอยู่ เป็นไปได้ว่าการประชุม

สภามหาวิทยาลัยวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ อาจารย์อดุลน่าจะได้คัดค้านการให้รักษาสถานะ

นักศึกษากลุ่มนี้ต่อในมหาวิทยาลัย เป็นผลให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากนักศึกษารุ่นเก่าถึงขั้นเขียนบัตร

สนเท่ห์ข่มขู่ท�าร้ายอาจารย์อดุล นับเป็นการต่อต้านขั้นรุนแรงที่สุดเท่าที่ปรากฏหลักฐาน

แม้ว่าข้อความกล่าวร้ายเป็นเรือ่งรนุแรงและไม่ถกูต้อง แต่เหตผุลโต้แย้งถงึวธิกีารท�าให้นกัศกึษา

รุ่นเก่าต้องหมดสถานภาพ เป็นประเด็นแสดงถึงความคิดทางการศึกษาที่แตกต่างกันระหว่างหลักการ

ของ มธก. ที่ถือก�าเนิดจากแนวคิดความเสมอภาคทางการศึกษาตามอุดมการณ์คณะราษฎรที่ต้องการ

ให้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นมหาวทิยาลยัเปิดแบบตลาดวชิา ผูเ้รยีนไม่จ�าเป็นต้องเข้าเรยีนในชัน้เรียน 

ดังความในบัตรสนเท่ห์ว่า

“...ที่เขา (หมายถึงนักศึกษา) สอบไล่ไม่ค่อยได้ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความสามารถ 

แต่เพราะธรรมศาสตร์สมัยก่อนเขาเรียนแบบผู้ใหญ่ตามความมุ่งหมายเดิม 

ของท่านผู้ประศาสน์การ...ระเบียบใหม่นักศึกษาต้องมาเรียนทุกวัน หรือมีเวลาพอ 

จึงสอบไล่ได้แต่สมัยก่อนใครจะเรียนหรือไม่เรียนไม่ส�าคัญ ถ้าตอบค�าถามของอาจารย์ 

ถูกเวลาสอบไล่ ก็เป็นอันว่าสอบไล่ได้ และทุกอย่างสมัยนั้นเต็มไปด้วยประชาธิปไตย”

(หจธ.(๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)

ผู้เรียนรุ่นเก่ากลุ่มนี้ ยังถือว่าพวกเขาอยู่ในเงื่อนไขระบบเดิมที่สามารถรักษาสิทธิการสอบวิชา

ที่ยังคงค้าง เนื้อความในบัตรสนเท่ห์ ท�าให้ทราบว่าคณบดีคณะนิติศาสตร์ เวลานั้นน่าจะให้พวกเขา

สามารถสอบไล่วชิาทีค้่างอยูซ่ึง่มหีลายวชิาได้ หากแต่ “เพราะท่าน (หมายถงึอาจารย์อดลุ) เป็นผูค้ดัค้าน

เพียงผู้เดียวท�าให้พวกผมเจ็บใจมาก” บัตรสนเท่ห์ยังอ้างเหตุผลในการค้านของอาจารย์อดุล ซึ่งแสดง

ชัดเจนถึงความคิดการศึกษาที่แตกต่างกันสิ้นเชิงว่า “เพราะเหตุผลของท่านอ้างว่า ท�าให้คุณภาพ
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การศึกษาต�่าลงบ้าง ท�าให้มาตรฐานบัณฑิตธรรมศาสตร์ต�่าลงบ้าง เหตุผลของท่าน พวกผมเห็นว่าผิด

ทัง้นัน้ เพราะการออกข้อสอบกเ็หมอืนเดมิ การควบคมุห้องสอบกเ็หมอืนเดมิ ระเบยีบการสอบไล่กใ็ช้

ระเบียบเดิม แต่ให้พวกอายุความ ๗-๘ ปี มีสิทธิสอบหลายวิชาขึ้นเท่านั้น ซึ่งตามปกติ (หมายถึง

ระบบเก่า) เวลานี้ พวกที่สอบสองปีควบ บางคนก็สอบถึง ๗-๘ วิชาอยู่แล้ว แล้วท�าไมพวกผมที่อายุ

ความครบ ๗-๘ ปี อยูแ่ล้ว สอบภาคละ ๕-๖ วชิาไม่ได้ พวกผมไม่เข้าใจเลย” (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ 

คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)

การต่อต้านครั้งนี้ ส�าหรับผู้เรียนถือว่าเป็นการรักษาสิทธิการสอบตามระเบียบเดิม เพื่อให้จบ

เป็นบัณฑิตธรรมศาสตร์ในที่สุด ในขณะที่อาจารย์อดุลพิจารณาว่าผู้เรียนกลุ่มนี้ เป็นผู้เรียนไม่มี

คุณภาพทางวิชาการเพียงพอ จึงไม่สามารถสอบไล่ผ่านตามเกณฑ์ทั่วไป ท�าให้ตกค้างนาน ๗-๘ ปี 

และใกล้หมดสถานภาพนกัศกึษา ดงันัน้เพือ่รักษาเกณฑ์มาตรฐานทีอ่าจารย์อดุลมุง่หวงัให้มหาวทิยาลัย

ธรรมศาสตร์บรรลุ อาจารย์จึงต้องการตัดสิทธิผู้เรียนกลุ่มนี้ เฉกเช่นเดียวกับผู้เรียนรุ่นใหม่ หากสอบ

ไม่ผ่านรายวิชาใด ๒ ครั้ง และเกณฑ์เฉลี่ยรวมต�่ากว่าก�าหนดก็ต้องออกจากสถานะนักศึกษา

ธรรมศาสตร์เช่นกัน

อาจารย์อดลุกบัการรกัษาหลักการมหาวทิยาลยัปิด

ในที่นี้ควรจะได้ประมวลเหตุการณ์ส�าคัญเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นความเป็นบุคคลยืนหยัด

ต่อหลักการมหาวิทยาลัยปิดกับการสร้างมาตรฐานทางวิชาการด้วยหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ 

นัน่คอื หลงัจากอาจารย์ลาออกจากต�าแหน่งเลขาธกิารมหาวทิยาลยั วนัที ่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ 

อันเป็นช่วงเวลาที่หลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์จ�าเป็นต้องลดเวลาเรียนเหลือเพียง ๑ ปี อาจารย์

อดุลขณะนั้น จึงคงด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ไว้เพียงต�าแหน่งเดียว

ใน พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นช่วงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบปิดมาได้ ๕ ปีแล้ว ปรากฏว่าใน

การประชมุสภามหาวทิยาลยั ครัง้ท่ี ๒ / ๒๕๐๘ วนัที ่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ศาสตราจารย์ 

ดร.สมทบ สวุรรณสทุธ ิซึง่เข้ามาปฏิบัตหิน้าท่ีเลขาธกิารมหาวทิยาลยัแทนอาจารย์อดุลต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ 

ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับระบบมหาวิทยาลัยปิดก่อนหน้านี้ ดังนั้นเมื่อรัฐบาลจอมพลถนอมใน 

พ.ศ. ๒๕๐๘ เผชิญปัญหากดดันจากกระแสสังคมเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยเปิดรับผู้เรียนที่ส�าเร็จชั้น

เตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเพิ่มจ�านวนขึ้น รัฐบาลจึงต้องการให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สนองรับความต้องการนี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.สมทบ จึงเสนอโครงการจัดต้ังคณะบริธารศาสตร์เป็นการศึกษาภาคค�่าที่ไม่จ�ากัด

รับจ�านวนผู้เข้าเรียน ท�าให้ดูเหมือนเป็นการพลิกฟื้นระบบตลาดวิชาขึ้นอีกคร้ัง อย่างไรก็ตาม เมื่อ

โครงการนี ้ ได้เสนอเข้าสูท่ีป่ระชมุสภามหาวทิยาลัย อาจารย์อดุลพร้อมด้วยนายบญุมา วงศ์สวรรค์ ใน

ฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้คัดค้านอย่างเต็มที่ และยังยืนยันค�าคัดค้านด้วยการท�าหนังสือ

กราบทูล “เสด็จในกรมฯ อธิการบดี” ขอทักท้วงการจดบันทึกมติ เร่ืองการขยายการศึกษาโดยการ

จดัตัง้คณะบรธิารศาสตร์ ทัง้นีถ้้อยค�าทีอ่าจารย์อดุลขอให้แก้ไขบนัทกึมติการประชมุแสดงถงึการยืนยัน

อย่างหนกัแน่นในการป้องกนัไม่ให้มกีารจดัระบบการศกึษาแบบเปิดขึน้ในมหาวทิยาลยัอกี ดังความว่า 

“ทีป่ระชุมมีมตไิม่เหน็ชอบด้วยกบัโครงการ (จดัตัง้คณะบรธิารศาสตร์) ทีเ่สนอ และเพือ่ช่วยผูส้�าเรจ็
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เตรียมอุดมศึกษาหรือ ม.ศ.๕ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น จึงมีมติให้ทุกคณะ

เปิดการศึกษาภาคกลางคืนเท่าที่จะกระท�าได้ หากคณะใดไม่เห็นสมควรเปิดการศึกษาภาคกลางคืน 

หรือมีมติขัดข้องประการใด ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา ส่วนการศึกษาตามนัยของโครงการ

การจดัตัง้คณะบรธิารศาสตร์ทีเ่สนอนัน้ รฐับาลอาจเหน็เป็นประโยชน์ในการทีจ่ะจดัท�าขึน้ทีอ่ืน่ จงึให้

เสนอเรือ่งไปยงัคณะรฐัมนตรพีจิารณาว่าจะสมควรจดัต้ังหรอืไม่ อย่างใด” (เอกสารงานประชมุ ส�านกั

อธิการบดี บันทึกข้อความส�านักเลขาธิการมหาวิทยาลัย กราบทูลเสด็จในกรมฯ อธิการบดี ลงวันที่ 

๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘)

ถ้อยความแก้ไขมติท่ีประชุมตามการยืนยันของอาจารย์อดุล เป็นเจตนารมณ์ท่ีด้านหนึ่ง ไม่ได้

ขัดขวางการสนบัสนนุนโยบายรฐับาลยคุนัน้ ในการเพิม่จ�านวนการรบัผูเ้รยีนเข้ามหาวทิยาลยั หากแต่

ให้ใช้วิธีการเปิดหลักสูตรภาคค�่าตามคณะต่าง ๆ แต่ก็จ�ากัดจ�านวนผู้เข้าเรียน และไม่ยอมให้จัดตั้ง

คณะบริธารศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะวิชาแบบเปิดรับผู้เรียนไม่จ�ากัดจ�านวน มตินี้ของอาจารย์อดุลเท่ากับ 

ประกาศเจตนารมณ์ให้ยุติพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการท�าหน้าท่ีมหาวิทยาลัยเปิด

อย่างสมบูรณ์

หลักสูตรพื้นฐานศิลปศาสตร์ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๓

เมือ่มหาวทิยาลยัประกาศใช้ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เฉพาะกาล ว่าด้วยการเข้าศึกษา

ชั้นปริญญาตรีในคณะต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๐๗ มีผลให้นักศึกษารุ่นปีการศึกษา ๒๕๐๖ เรียนหลักสูตร

พื้นฐานเพียง ๑ ปี ก็สามารถยื่นความจ�านงศึกษาต่อในคณะวิชาที่ตนเองประสงค์ได้ การปรับลดเวลา

การศึกษาหลักสูตรพื้นฐานลงเหลือเพียง ๑ ปี ปรากฏชัดในร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว่าด้วยการศึกษาและสอบไล่ชั้นปริญญาตรีของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามข้อบังคับส่วนที่ ๑ 

การศึกษา ข้อ ๕ ที่ว่า

“เมื่อศึกษาและสอบไล่ได้ครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปีที่ ๑ แล้ว 

อย่างช้าภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปิดภาคหนึ่งของสมัยศึกษาถัดไปนักศึกษาผู้ประสงค์ 

จะศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ ปีที่ ๒ และปีต่อไปหรือประสงค์จะเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

หรือคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนี้ต่อไป ต้องแสดงความจ�านง 

ไว้ตามระเบียบที่คณะศิลปศาสตร์ก�าหนด นักศึกษาที่แสดงความจ�านงไว้ว่า 

จะเข้าศึกษาในคณะใด นอกจากคณะศิลปศาสตร์ ก็ให้ขึ้นทะเบียนเป็น 

นักศึกษาคณะนั้นส่วนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ก็ให้ศึกษาปีที่ ๒ และปีต่อไป”

(หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)
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หมายความชัดเจนว่าในทางปฏิบัติที่เป็นข้อกฎหมาย นักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๐๗ เป็นต้นมา 
เมื่อสอบไล่ได้ครบทุกวิชาตามหลักสูตรปี ๑ ต้องยื่นความจ�านงเข้าศึกษาคณะที่ตนประสงค์ภายใน 
๑๕ วัน เม่ือเปิดเรียนภาคแรกในปีท่ี ๒ ทั้งนี้เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพให้เป็นนักศึกษาของแต่ละ
คณะ ยกเว้นผู้ประสงค์เรียนต่อท่ีคณะศิลปศาสตร์ อย่างไรก็ตามในด้านหนึ่งข้อบังคับนี้แสดงว่าใน
การเข้าเรยีนปีที ่ ๑ ของนกัศกึษาจะยงัคงมสีถานะเป็นนกัศกึษาศลิปศาสตร์ตามข้อบงัคบั พ.ศ. ๒๕๐๕ 
นัน่เอง

แม้การเรยีนวชิาพืน้ฐานถกูลดเวลาลงเหลอืเพยีง ๑ ปี แต่หลกัการเรือ่งความเป็นมหาวทิยาลยัปิด 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในเรื่องการสอบ คะแนนสอบ และจ�านวนปีการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถ
รักษาสถานะความเป็นนักศึกษา ท้ังหมดก�าหนดไว้อย่างชัดเจน หลักการปฏิรูปตามแนวคิดของ
อาจารย์อดุลส่วนส�าคัญได้รับการยอมรับและน�ามาใช้ในมหาวิทยาลัยอย่างมีเสถียรภาพ

ในเรือ่งความเป็นมหาวทิยาลยัปิด นอกจากระบบการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ 
แล้ว ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๐๗ ระบุให้นักศึกษาจะต้องศึกษาเต็มเวลาตามที่ก�าหนดใน
หลกัสตูรคือ ๘๐% ของเวลาเรยีน ส่วนเกณฑ์มาตรฐานการศกึษาพจิารณาได้จากข้อบงัคบัเรือ่งการ
สอบไล่ทัง้หมด ก�าหนดให้มกีารสอบในภาคหนึง่และสองในแต่ละปี และผูส้อบไล่ตก คณะจดัให้มกีาร
สอบในภาคพเิศษ ซึง่เปิดหลงัปิดสมยัการศกึษา ทัง้นีผู้ส้อบต้องช�าระค่าสมคัรสอบไล่ด้วย ข้อก�าหนด
เรื่องการสอบไล่นี้ เฉพาะชั้นปีที่ ๑ สามารถสอบไล่เฉพาะหลักสูตรปีที่ ๑ ส่วนผู้เรียนปีการศึกษา
มากกว่า ๑ ปี สามารถสอบได้เท่าจ�านวนปีการศึกษาและการสอบไล่ตกเฉพาะวิชา สามารถศึกษาต่อ
ในชัน้สงูขึน้ไปได้ แต่ต้องสอบแก้ตวัในภาคพเิศษ ข้อบงัคบันีเ้ป็นการยดืหยุน่ให้ผู้เรียนปรับปรุงคุณภาพ
การเรยีนของตนเองได้ และเกณฑ์การสอบไล่ได้-ตก ยงัก�าหนดเฉพาะแค่รายวชิาแต่ละวชิา ด้วยคะแนน 
๖๐ จาก ๑๐๐ คะแนน ที่น่าสนใจในเรื่องการสอบ มีการระบุว่าช่วงเวลาการเรียนจบหลักสูตรปริญญา
ตรีแล้ว หลังการฝึกงาน (ถ้ามี) จะต้องเข้ารับการสอบปากเปล่าตามหลักสูตรที่ศึกษาและต้องได้
คะแนน ๖๐ จาก ๑๐๐ คะแนน ซึ่งการจัดล�าดับที่จะเป็นการรวมคะแนนสอบข้อเขียนทั้งหลักสูตร
และคะแนนสอบปากเปล่า ทัง้นีก้ารสอบปากเปล่าสามารถสอบแก้ตัวได้ด้วย เหน็ได้ว่าระบบการสอบนี้ 
มีเกณฑ์มาตรฐานข้ันต�่าในเรื่องคะแนนท่ีต้องได้ ๖๐ จาก ๑๐๐ คะแนนแล้ว ยังก�าหนดให้สอบ
ปากเปล่าเพื่อจบการศึกษาปริญญาตรีด้วย

ส่วนเกณฑ์การถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เป็นการใช้เกณฑ์เรื่องเวลาในการเข้าชั้น
เรยีนเป็นตวัก�าหนดคอืร้อยละ ๘๐ ซึง่เป็นไปตามหลักการมหาวทิยาลัยปิด และเกณฑ์คณุภาพวชิาการ
ของผู้เรียนที่สอบไล่ตกหรือขาดสอบชั้นปีที่ ๑ จ�านวน ๔ วิชา หรือสอบแก้ตัวในภาคพิเศษไม่ผ่าน
อย่างน้อย ๑ วิชา และก�าหนดให้ผู ้เรียนแต่ละรายสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ 

คณะศิลปศาสตร์ได้ไม่เกิน ๖ ปี ทั้งหมดเริ่มเป็นที่ยอมรับนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา

การจัดกลุ่มรายวิชาใหม่ให้สัมพันธ์กับหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐาน ๑ ปี

นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่มีการปรับหลักสูตรพื้นฐานศิลปศาสตร์จาก ๒ ปี เหลือเพียง ๑ ปีนั้น 
หากพจิารณาจากรายวชิาหรอืลกัษณะวชิาท่ีก�าหนดไว้ในหลกัสตูร พ.ศ. ๒๕๐๕ นัน้ การปรบัลดเวลา
เรียนให้เหลือเพียง ๑ ปีนั้น แท้จริง คือ การตัดลักษณะวิชาที่ก�าหนดให้เรียนในปีที่ ๒ ซึ่งเป็นวิชา
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พื้นฐานเฉพาะทางของคณะต่าง ๆ นั้นออกไปเกือบทั้งหมด และก�าหนดลักษณะวิชา ๕ วิชาหลัก คือ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เฉพาะภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษถือเป็นวิชาบังคับและไม่มีวิชาย่อย ส่วนวิชาหลักที่เหลือนั้นให้มีการแตกรายวิชาย่อย 

แบ่งเป็นวชิาบังคบัและกลุม่วชิาเลอืก เพือ่ให้มคีวามหลากหลายเพิม่ขึน้ตามความสนใจและความต้องการ

ของผูเ้รยีน ปรากฏหลกัฐานตามตารางก�าหนดการสอบไล่ภาคสองปีการศกึษา ๒๕๐๗ คณะศลิปศาสตร์

ดังนี้

 

วิชาหลัก วิชาบังคับ วิชาเลือก

วิทยาศาสตร์ - สิ่งมีชีวิตและความเจริญของ 
 วิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ
- ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์กายภาพ
- มนุษย์: ภาวะทางร่างกายและจิตใจ

- พัฒนาการของวิทยาศาสตร์
- แคลคูลัส/คณิตศาสตร์ทั่วไป

มนุษยศาสตร์ - มนุษย์และจักรวาล,ปัญหาปรัชญา - ศลิปกรรมในอดีตและปัจจุบัน
- ดนตรีในอดีตและปัจจุบัน
- ศาสนาเปรียบเทียบ
- ตรรกวิทยาเบื้องต้น

สังคมศาสตร์ - อารยธรรมตะวันออก - วิวัฒนาการทางสังคม
- วิวัฒนาการของแนวความคิด 
 และสถาบันทางเศรษฐกิจ
- จิตวิทยาสังคม

คุณค่าของการเรียนวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์

จากการสมัภาษณ์ใน พ.ศ. ๒๕๓๕ น้ัน อาจารย์อดุลมุง่หวงัให้ผู้เรียนวชิาพ้ืนฐานน้ัน เมือ่เข้าศกึษา

คณะของตนซึ่งเป็นวิชาเฉพาะด้าน จะได้มีความรู้พ้ืนฐานโดยเฉพาะทักษะการสร้างความสัมพันธ์

เชือ่มโยงไปใช้เพือ่น�าไปใช้ในการเรยีนวชิาเฉพาะด้านของคณะ ท�าให้เหน็ความสมัพนัธ์ทีม่อียูกั่บสังคม

และธรรมชาติแวดล้อม ดังนั้นผู้เรียนจากทุกคณะหากเข้าใจและมีทักษะวิธีการศึกษาหาความรู้แบบนี้ 

กจ็ะท�าให้เข้าถงึสิง่ทีเ่ป็นหลักการของวชิาเฉพาะต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นแขนงใด ดังน้ันปรัชญาการศึกษา

ของอาจารย์อดุล คือ การเรียนให้รู้ถึงหลักการในวิชาแต่ละวิชา ซึ่งเป็นลักษณะปัญหาปรัชญาและ

วิธีการศึกษาค้นคว้าของวิชานั้น ๆ โดยรายละเอียดข้อเท็จจริงนั้น ในการเรียนการสอนควรน�าเสนอ

เฉพาะประเด็นส�าคัญ เพื่อให้น�าประเด็นเหล่านั้นมาสู่การตั้งค�าถาม การวิจารณ์หรือตั้งประเด็นปัญหา

และแก้ปัญหา (สมัภาษณ์ ศ.ดร.อดลุ วเิชยีรเจรญิ ใน ดวงทพิย์ วรพนัธุ ์๒๕๓๕: ๓๗) ซึง่ทีจ่รงิแล้วคอื 

การให้รู้จักคิดวิเคราะห์เข้าใจที่มาและเหตุผลที่เป็นปัญหานั้น

ในความเหน็ของอาจารย์อดลุ การฝึกทกัษะตัง้ค�าถามหรอืปัญหาและการแก้ปัญหา เป็นการสร้าง

ผู้น�าในแต่ละสาขา ซึ่งในแง่นี้ทหารซึ่งมีระบบการศึกษาที่กว้างขวางนอกจากการทหารแล้วยังเรียน

วิชาพลเรือนอย่างกฎหมาย รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ทั้งในระดับโรงเรียนนายร้อยและ
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โรงเรียนเสนาธิการก็ยิ่งมีการศึกษาที่กว้างขวางที่ถือเป็นการสร้างผู้น�าได้อย่างดี ในขณะที่พลเรือนนั้น

มโีรงเรยีนทีเ่น้นการศกึษาเฉพาะด้าน ทัง้ทีก่ารศกึษาเพือ่สร้างผูน้�าต้องท�าให้เป็นผูร้อบรู ้ ใช้วจิารณญาณ

การตัดสินใจ อาจารย์อดุลจึงต้องการให้การศึกษาพื้นฐานศิลปศาสตร์นั้น สร้างผู้น�าทางสังคมและ

ผู้น�าทางการเมือง

ที่ส�าคัญอาจารย์อดุลยังมองเห็นว่าการศึกษาไม่ควรมีเพียงการศึกษาเฉพาะด้าน ที่มุ่งสร้างคน

เป็นนักวิชาการเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา การศึกษานั้นควรสร้างคนให้สามารถปรับตัวเองที่จะท�างาน

อะไรก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องจ�ากัดเฉพาะงานอาชีพที่ตัวเองเรียนมา คุณค่าและความหมายของหลักสูตร

วชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์ในความคดิของอาจารย์อดลุ จงึถอืว่าจ�าเป็นต่อการศกึษาในมหาวทิยาลยั และ

จ�าเป็นต่อการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรีอาจารย์อดุลคาดหวังให้บางคนในกลุ่มนี้ เป็นผู้น�า

สังคมไทยด้วย

ตัวอย่างความเห็นอาจารย์อดุลที่ยืนยันคุณค่าการศึกษาพื้นฐานศิลปศาสตร์ดังกล่าวคือ

“อย่างไรก็ดี การที่จะมีความรู้เฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นในชั้นปริญญาตรีหรือ 

มีความรู้เฉพาะด้านโดยพิสดารในชั้นปริญญาโทและปริญญาเอก จะเป็นประโยชน์ 

โดยแท้จริงแก่ตนเองและสังคมนั้น ย่อมจะต้องมีความรู้ทั่วไปในแขนง 

วิชาธรรมชาติวิทยา สังคมศาสตร์และ Humanities เป็นพื้นฐาน มิฉะนั้น 

ก็เปรียบได้เสมือนม้ามีกะบังตา ซึ่งมองเห็นแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าตนเท่านั้น”

(เอกสารงานประชุม ส�านักอธิการบดี เอกสารแนบ 

“หลักการในการจัดตั้งคณะ Liberal Arts พ.ศ. ๒๕๐๒)

การปรบัปรงุหลกัสตูรวชิาพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๑๓: สถานะการบริหาร

หลงัจากหลกัสตูรวชิาพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึง่มกีารปรบัเนือ้หาใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เพือ่ตอบสนอง

การปรบัลดหลกัสตูรจาก ๒ ปี เหลอืเพยีง ๑ ปี นัน้ หลกัสตูรดังกล่าวใช้ต่อเนือ่งมาจนถงึ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

กเ็กดิความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ข้ึนกบัมหาวทิยาลยัทกุแห่ง เมือ่คณะกรรมการสภาการศกึษาแห่งชาติ 

ก�าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องใช้วิธีการวัดผลการศึกษาด้วยระบบหน่วยกิต เพ่ือแสดงค่าความสัมพันธ์

ระหว่างชั่วโมงเรียนกับน�้าหนักความส�าคัญของแต่ละวิชา รวมถึงจ�านวนชั่วโมงสอน ข้อก�าหนดนี้มีผล

ให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่ทั้งหมด

เวลานั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เสด็จในกรมฯ อธิการบดี ได้จัดต้ัง

คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการขึ้นประกอบด้วย อาจารย์เสน่ห์ จามริก อาจารย์สังเวียน 

อินทรวิชัย อาจารย์เกษม ศิริสัมพันธ์ และอาจารย์คุณนิออน สนิทวงศ์ เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาปรับปรุง

ระบบบริหารจัดการศึกษาครั้งส�าคัญส่วนหนึ่งคือ หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
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ธรรมศาสตร์ก�าหนดหลักสูตรการศึกษา แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ หลักสูตรพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรวิชาเฉพาะของสาขาวิชาต่าง ๆ ซ่ึงนักศึกษาเลือกศึกษาเพื่อรับปริญญาและวิชาเลือกอื่น ๆ 

ตามความสนใจของนักศึกษา ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗ มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้เลือก

เรียนวิชาโทจากสาขาวิชาอื่นที่อยู่นอกคณะที่ตนสังกัดอยู่ด้วยเช่นกัน

การก�าหนดหลักสูตร ๓ ส่วนเช่นนี้ น่าจะเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาวางแผนการศึกษาของ

ตัวเองได้ตามความสนใจและความสามารถ รวมถึงสามารถศึกษาวิชาต่างสาขาร่วมกับนักศึกษา

ต่างคณะได้ เพราะวิชาเลือกเป็นการให้สิทธิผู้เรียนสามารถเรียนวิชาที่คณะอื่นเปิดสอนได้ นับเป็น

บรรยากาศที่ให้เสรีภาพในทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าท่ีเข้ามาอ�านวยการการศึกษา

ด้วยวิธีการประสานงานวิชาการมากขึ้น และใน พ.ศ. ๒๕๑๓ นี้เองที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้

ประกาศตนเองที่จะมุ่งไปสู่การเป็น “ศูนย์การศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” จึงพยายาม

สนับสนุนและกระตุ้นให้

“คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบุกเบิกและท�างานร่วมกันเพื่อสร้าง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เป็นประชาคมวิชาการที่แท้จริงและด�ารงไว้ 

ซึ่งศูนย์การศึกษาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

(คู่มือการศึกษา ๒๕๑๓-๒๕๑๔: ค�าน�า)

อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตในที่นี้เรื่องการเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้เรียนด้วย พบว่า จ�านวนนักศึกษา

ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่การใช้หลักสูตรพื้นฐาน

ศลิปศาสตร์นัน้ ได้มกีารคาดการณ์จ�านวนรบัผูเ้ข้าศกึษาในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไม่เกนิ ๑,๒๐๐ คน 

ซึ่งปรากฏว่าจ�านวนที่รับจริงจะอยู่ในราว ๑,๑๐๐-๑,๒๐๐ คน จนถึงปีการศึกษา ๒๕๑๕ มหาวิทยาลัย

ก�าหนดรับไว้ท่ีจ�านวน ๑,๔๑๐ คน แต่ภายหลังการสอบคัดเลือก สภาการศึกษาแห่งชาติส่งจ�านวน

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและให้มหาวิทยาลัยสัมภาษณ์จ�านวน ๑,๔๕๘ คน ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของ

จ�านวนนักศึกษาจาก พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๕ นั้นต่างกันเพียง ๒๐๐ คน ท�าให้เห็นว่านักศึกษา

ธรรมศาสตร์มีอัตราการเพิ่มไม่สูงนัก

จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ จ�านวนผู้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังคงเพ่ิมข้ึนอย่างช้า ๆ ท�าให้

อาจารย์อดุลมองไม่เห็นปัญหาท่ีอาจจะเกิดจากระบบบริหารเดิมท่ีเป็นความรับผิดชอบหลักร่วมกัน

ของคณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ ในการบริการนักศึกษา อาจารย์อดุลเพียงแต่ด�าเนินการให้จัดตั้ง

คณะกรรมการด�าเนินการหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยที่มาจากอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 

อาจารย์อดุลในฐานะคณบดีได้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการชุดนี้ และให้ความส�าคัญกับเรื่อง

การให้บริการนักศึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซ่ึงบุคลากรทั้งหมดคืออาจารย์คณะศิลปศาสตร์

เช่นกัน หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการประกาศให้นักศึกษาทราบผ่านคู่มือนักศึกษาว่า
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“อาจารย์ที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือนักศึกษาให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 

ของการศึกษาของนักศึกษาและช่วยในการวางแผนการศึกษาให้เหมาะสม 

กับความต้องการของนักศึกษา”

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๕๑๓ คู่มือการศึกษา: ๑๐)

ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาก�าหนดไว้เป็นระเบียบในคู่มือการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้

นักศึกษาแรกเข้าได้รับรู้และตระหนักว่า “ระหว่างปีการศึกษาแรกในมหาวิทยาลัย นักศึกษาแต่ละคน

จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป คอยช่วยเหลือนักศึกษาให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์การศึกษาของนักศึกษา

และช่วยในการวางแผนการศกึษาให้เหมาะสมกบัความต้องการของนกัศกึษา” (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

๒๕๑๓: คู่มือการศึกษา: ๑๐)

ดังนั้นระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในปีแรกของการเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงอยู่ภายใต้

การดูแลของอาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ในฐานะประธานคณะกรรมการด�าเนินงานหลักสูตรพื้นฐาน

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยและคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป

สถานะของนักศึกษาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๑๓

ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นต้นมานั้น มหาวิทยาลัยมีนโยบายว่า “ผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ทุกคนมีสถานะเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจนส�าเร็จการศึกษา นักศึกษาแต่ละคน

ไม่สงักดัคณะใดคณะหนึง่อย่างเดด็ขาดเช่นท่ีผ่านมา...มหาวทิยาลัยมนีโยบายฝึกให้นกัศกึษารับผิดชอบ

ในการวางแผนการศึกษาของตนเองให้เหมาะสมกับก�าลังความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 

เลือกเรียนวิชาท่ีเหมาะสมส�าหรับตนเองและเลือกการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตามแบบที่ตนเอง

ต้องการ...นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาปีแรกหรือนักศึกษาปีใด ๆ ก็ตาม ต่างมีความเสมอ

ภาคเท่าเทียมกัน เป็นเพื่อนร่วมสถาบันเดียวกัน มีความเป็นอิสระแก่ตนเอง มีเกียรติภูมิความเป็น

นักศึกษาเท่าเทียมกัน” (“ความรับผิดชอบของนักศึกษา” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือการศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๖)

นี่คือหลักการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่พัฒนาความเป็นอุดมศึกษาที่มุ ่งเน้นการผลิต

บัณฑิต ด้วยการสร้างเอกภาพหลอมรวมความเป็น “ธรรมศาสตร์” มุ่งเน้นการพัฒนาเสรีภาพของ

ปัจเจกบุคคลให้แก่นักศึกษา ควบคู่กับความรับผิดชอบและสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ดัวยความ

เสมอภาคเท่าเทียมกัน หลักการนี้ในด้านหนึ่งก็เป็นผลพวงจากหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐานศิลปศาสตร์

ที่อาจารย์อดุลได้วางรากฐานมาอย่างมั่นคง และอีกด้านหนึ่งยังเป็นแรงผลักดันจากกระแสความคิด

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม ท่ีบรรดาคณาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยบางคนได้ร่วมกัน

เรียกร้องความเป็นอิสระในการบริหารมหาวิทยาลัย เสรีภาพทางวิชาการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ

ทางวิชาการ แต่ผลกระทบจากหลักการนี้ ท�าให้นักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ แต่เดิมคือนักศึกษาซ่ึงยึดโยงกับ
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ความเป็นศิลปศาสตร์ผ่านการศึกษาวิชาพื้นฐาน เคลื่อนตัวห่างออกจากความเป็นพื้นฐานศิลปศาสตร์ 

ที่น่าสนใจดูเหมือนว่าชื่อหลักสูตรปรากฏชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยได้หลอมรวมหลักสูตรนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

กลายเป็นตัวตนหรือความโดดเด่นของธรรมศาสตร์ด้วยการเป็น “ศูนย์การศึกษาสังคมศาสตร์และ

มนษุยศาสตร์” ท�าหน้าท่ี “จดัการศกึษาและค้นคว้าในศาสตร์ต่าง ๆ โดยมุง่ส่งเสรมิวชิาการชัน้สงูและ

วัฒนธรรมแห่งชาติ” หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปลูกฝังคุณภาพและ

พื้นฐานวัฒนธรรมทางปัญญา ความคิด และทัศนคติอันส่งเสริมต่อการแสวงหาวิชาความรู้สมัยใหม่ 

ให้นักศึกษาเข้าใจว่าวิทยาการต่าง ๆ มีความส�าคัญเกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิด ให้นักศึกษาเข้าใจตัวเอง

และสภาพแวดล้อมตวัเองดขีึน้ ให้รูจ้กัคดิ ให้มคีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะห์ปัญหาและตดัสนิ

ปัญหาอย่างมีเหตุผล รู้จักพัฒนาตัวเอง เอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการด�ารงชีวิตและเพื่อสังคมที่

ตนอาศัยอยู่” (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คู่มือการศึกษา ๒๕๑๕: ๙)

นี่อาจก�าลังบอกแนวโน้มการจัดการหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปว่าไม่ใช่หลักสูตรพื้นฐานของ

คณะศิลปศาสตร์อีกต่อไป และหลักสูตรนี้จะกลายเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในอนาคต 

ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ ยังเริ่มมีการวางระบบบริหารจัดการศึกษาวิชาพื้นฐานใหม่ เพื่อให้สามารถประสาน

คณาจารย์ผู้สอนท่ีขยายกว้างออกไปยังคณะอื่น ๆ นอกจากอาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ เนื่องจาก

การเพิ่มลักษณะวิชาที่แบ่งเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก ในเวลานั้นอาจารย์อดุลได้มีการจัดตั้ง

คณะกรรมการด�าเนินการหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยที่มีประธานคณะกรรมการฯ คือ 

อาจารย์อดุลในฐานะคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วยคณาจารย์จาก

คณะศิลปศาสตร์และคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลักสูตรวิชาพื้นฐาน ความคาดหวังต่อระบบ

การบริหารใหม่นี้ ท�าให้คณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นคณะหลักในการจัดการเรียนการสอน ยังคงฐานะ

ความเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการศึกษาวิชาพ้ืนฐานท่ัวไปได้อยู่ช่วงเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในระหว่างช่วงเวลาที่ผู้ท�าหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ คือ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ

เนื้อหาหลักสูตร: พัฒนาให้ทันสมัย

ในส่วนเนื้อหาหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์

ประพันธ์ เสด็จในกรมฯ อธิการบดี ได้ประทานค�าแนะน�าการปรับปรุงหลักสูตรนี้แก่ คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ซึ่งรับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง ๓ ส่วนว่า 

ขอให้ค�านงึถงึการน�าเรือ่งของไทยมาประยกุต์ให้มากขึน้ ส�าหรบัการศกึษาวชิาพืน้ฐาน รวมถึงความเห็น

จากกรรมการท่านหนึ่งคือ อาจารย์เสน่ห์ จามริก ต้องการให้เนื้อหาแต่ละวิชามีลักษณะบูรณาการ

มากข้ึน และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชีวิตสังคมและโลกปัจจุบันมากขึ้น ให้ผู้เรียนมองเห็นรูปธรรมและ

ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับปรากฏการณ์ที่เป็นจริงมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้คณะอาจารย์ผู้สอนวิชาพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ จึงปรับสาระหลักสูตรเพ่ิมรายวิชาและ

ปรับชั่วโมงสอนให้เป็นไปตามระบบหน่วยกิตท่ีก�าหนดไว้จ�านวน ๓๖ หน่วยกิต แต่เดิมหลักสูตร 

พ.ศ. ๒๕๐๗ ได้แบ่งรายวิชาบังคับกับวิชาเลือกอยู่แล้ว ครั้งนี้ได้เพิ่มรายวิชาย่อยทั้งในส่วนวิชาบังคับ
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และวิชาเลือกมากข้ึน ดังปรากฏในประกาศการใช้หลักสูตรชั้นปริญญาตรีวิชาพื้นฐานทั่วไปของ

คณะศลิปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้ก�าหนดเนือ้หาหลกัสตูรออกเป็น ๔ หมวดวชิา คอื หมวดวชิาภาษา 

(รวมภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศไว้ด้วยกัน) หมวดวิทยาศาสตร์ หมวดมนุษยศาสตร์ และ

หมวดสังคมศาสตร์ ทุกหมวดแบ่งวิชาเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก มีรายวิชาเลือกมากขึ้นรวมถึง

วิชาบังคับเลือก เพื่อให้เสรีภาพทางการศึกษาท่ีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาท่ีตนสนใจและถนัด

ได้ ดังเห็นได้จากตารางต่อไปนี้

หมวดวิชา วิชาบังคับ วิชาเลือก

วิทยาศาสตร์ - มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
- มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ให้เลือกได้ ๑ วิชาจากวิชาต่อไปนี้
๑. หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
๒. แคลคูลัสเบื้องต้น
๓. มนุษย์กับภาวะร่างกายและจิตใจ

มนุษยศาสตร์ - พื้นฐานอารยธรรมไทย
- อารยธรรมยุคใหม่
- ปัญหาปรัชญา
- ปัญหาศาสนา

๑. มนุษย์กับวรรณกรรม
๒. มนุษย์กับศิลปะ
๓. ตรรกวิทยาเบื้องต้น

หมวดวิชา วิชาบังคับเลือก (ให้เลือก ๒ วิชาจากวิชาต่อไปนี้)

สังคมศาสตร์

ภาษา

๑. มนุษย์กับสังคม
๒. สังคมกับการปกครอง
๓. สังคมกับกฎหมาย
๔. สังคมกับเศรษฐกิจ
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้เลือกจากภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมันหรือภาษาญี่ปุ่น

(หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๖ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๕)

จุดมุ่งหมายของแต่ละหมวดวิชา พบว่าไม่ได้เพียงแค่การให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนวิธีคิดและสร้าง

ทศันคตใินการแสวงหาความรูใ้หม่เท่านัน้ หากยงัคงรกัษาแนวทางเริม่แรกของหลกัวชิาพืน้ฐาน นัน่คอื 

การเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ความรู้ในหมวดวิชาต่าง ๆ กับมนุษย์ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ดังต่อไปนี้
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หมวดวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาความคิด ทฤษฎี วิธีการและพัฒนาการความรู้วิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนเข้าใจ

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติ และความเชื่อมโยงตลอดจนผลกระทบ

ของความรู้วิทยาศาสตร์ต่อวิทยาการสาขาอื่น และสังคมมนุษย์โดยรวม ดังเห็นได้ชัดจากวิชามนุษย์

กับวิทยาศาสตร์กายภาพ วิชามนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือมนุษย์กับภาวะร่างกายและจิตใจ

วิชามนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ นั้นเป็นการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ พลังงาน สสาร

ตั้งแต่อนุภาค อะตอม จนถึงเอกภพ วิธีการอธิบายเรื่องต่าง ๆ เป็นการน�าเสนอให้รู้ถึงทฤษฎีและ

กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงวิธีการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในเร่ืองเหล่านี้ ซ่ึงเป็นพัฒนาการ

ทางความรูว้ทิยาศาสตร์จากอดตีถงึปัจจบุนั ภายใต้บรบิทสภาพเศรษฐกจิและสงัคมทีม่ผีลต่อการค้นพบ

ความรู้นั้น ๆ โดยเฉพาะบริบทส�าคัญในด้านศาสนาและปรัชญาในช่วงเวลานั้น เพื่อท�าให้เข้าใจถึง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเจริญทางวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ยังครอบคลุมสาระการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความรู้วิทยาศาสตร์ 

กายภาพในส่วนที่เป็นภาวะแวดล้อมทางกายภาพ ท�าให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ในการเรียนรู้

ธรรมชาต ิ จนสามารถน�าพลงังานและสารทีม่อียูต่ามธรรมชาตมิาใช้ให้เกดิประโยชน์แก่ตนเองอย่างมาก 

ตลอดจนปรากฏการณ์ที่มนุษย์มุ่งที่จะน�าความรู้ไปใช้ในการสร้างสรรค์ปรับปรุงชีวิต ความเป็นอยู่ที่

เรียกว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวก คือ การอ�านวยประโยชน์อย่างสูง

ในชวีติประจ�าวนั ด้านลบได้สร้างปัญหายิง่ใหญ่ต่อมนษุย์และธรรมชาต ิการเรยีนรูว้ชิานีย้งัต้องการให้

ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดในปัจจุบันและคาดว่าจะเกิดในอนาคตด้วย

วิชามนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศึกษาแนวคิดพื้นฐานในเรื่องก�าเนิดของธรรมชาติและ

สิง่มชีวีติ การค้นพบความรูท้างวทิยาศาสตร์ชวีภาพ เพือ่ให้เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการด�ารงชีวติ 

ทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กลไกของวิวัฒนาการ สถานะมนุษย์ในการเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง

ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ร่วมกับส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ดังนั้นสาระวิชานี้ จึงครอบคลุมขอบเขตการอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับธรรมชาติแวดล้อม การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไปและปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ความรู้

วิชานี้แท้จริงแล้วคือค้นคว้าการศึกษาระบบนิเวศน์ในปัจจุบันนั่นเอง

วิชามนุษย์กับภาวะร่างกายและจิตใจ ศึกษากระบวนการและกลไกการท�างานภายในอวัยวะ

และร่างกายมนษุย์ วธิกีารรกัษาความสมดลุภายในร่างกาย ความสามารถในการรบัรูค้วามเปล่ียนแปลง

สภาพแวดล้อมภายนอก พัฒนาการภาวะร่างกายมนุษย์และผลกระทบต่อพฤติกรรม บทบาทของ

พันธุกรรมต่อพฤติกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ ความรู้วิชานี้นับเป็นความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในชีวิตประจ�าวันอย่างมาก

ส�าหรับการศึกษาหมวดวิทยาศาสตร์อีก ๒ วิชา คือ หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และ

แคลคูลัสเบื้องต้น มีข้อสังเกตว่าขอบเขตสาระวิชาเป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ ที่น่าจะเป็นวิชาพื้นฐาน

เฉพาะสาขาวชิาส�าหรบัผูเ้รยีนทีจ่บการศกึษามธัยมปลายสายวทิยาศาสตร์หรือศลิป์ค�านวณทีป่ระสงค์

จะศึกษาปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รวมถึงสาขาวิชาเอกด้าน
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สถิติที่คณะศิลปศาสตร์เองมากกว่า (ดูรายละเอียดได้ใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือการศึกษา 

๒๕๑๕: ๑๗-๑๙)

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์วนิดา จิตต์หมั่น อาจารย์ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คือ 

โจทย์ใหญ่ทีอ่าจารย์เสน่ห์ จามรกิ หนึง่ในคณะกรรมการทีป่รกึษาฝ่ายวชิาการได้ตัง้ประเดน็ให้การศึกษา

วชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพเป็นองค์ความรูท่ี้สมัพนัธ์กบัชวีติมนษุย์ รวมถงึความเปลีย่นแปลงของสิง่มชีีวิต

ในโลกที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ นั่นคือ ท�าให้วิชานี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมนุษย์โดยเฉพาะผู้เรียน

มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ให้เพิ่มวิชาเลือกในกลุ่มนี้ ให้เป็นวิชาด้านคณิตศาสตร์ชั้นสูงเบื้องต้นหรือสถิติ 

เพื่อให้เป็นพื้นฐานแก่ผู้เรียนต่อคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อย่างไร

ก็ตามอาจารย์เสน่ห์ก็ยังคงวิจารณ์เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพแบบใหม่ที่ใช้ชื่อว่ามนุษย์ธรรมชาติ

แวดล้อมว่ายังมีความเชื่อมโยงผู้เรียนได้ไม่มากพอ

หมวดมนุษยศาสตร์

สาระความรู้ในหมวดนี้ก�าหนดไว้ว่า “เพื่อศึกษาสาระและมรดกทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้

นักศึกษาสามารถใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับปัญหาและความสัมพันธ์กับความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ 

ด้วยวิธีการปลูกฝังให้เข ้าใจและเห็นคุณค่าการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในอดีตและปัจจุบัน” 

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่มือการศึกษา ๒๕๑๕: ๑๕)

ความข้างต้นน้ีท�าให้เห็นว่าเป็นสาระวิชาที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมกับวิชาวิธีการคิด

เชิงเหตุผลเพื่อตัดสินคุณค่าวัฒนธรรม เมื่อพิจารณารายวิชาท่ีศึกษากันในหมวดนี้ ท้ังวิชาบังคับและ

วชิาเลอืกจงึม ี ๒ ลกัษณะคอื วชิาท่ีว่าด้วยการคดิและการใช้เหตผุล อนัได้แก่ ปัญหาปรชัญา ปัญหา

ศาสนาและตรรกวิทยาเบ้ืองต้นกับวิชาด้านวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ วิชาพื้นฐาน

อารยธรรมไทย วิชาอารยธรรมยุคใหม่ วิชามนุษย์กับวรรณกรรม และวิชามนุษย์กับศิลปะ

วิชาที่ว่าด้วยการคิดและการใช้เหตุผล แม้จะไม่ใช่วิชาใหม่เลยทีเดียว แต่การเรียนการสอน

ก่อนหน้านีอ้าศยัอาจารย์จากภายนอกอย่างเช่นศาสตราจารย์ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช สอนวชิาปัญหา

ปรัชญาในขณะที่อาจารย์จ�านงค์ ทองประเสริฐ สอนปัญหาศาสนา จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๓ ดร.พินิจ 

รัตนกุล ซึ่งส�าเร็จการศึกษาด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเยลได้เข้ามารับผิดชอบและวางรากฐานให้

กับวิชาปรัชญาและสาขาวิชานี้ในคณะต่อมา อย่างไรก็ตามทั้งวิชาปัญหาปรัชญาและวิชาปัญหา

ศาสนามคีวามซบัซ้อนในการเข้าถงึและเป็นวธิกีารศกึษาทีแ่ปลกใหม่ส�าหรบัการศกึษาไทย อาจารย์อดุล

จงึก�าหนดให้ผูเ้รยีนต้องเป็นนักศกึษาปีท่ี ๑ ทีเ่ริม่เรยีนภาค ๒ เป็นอย่างน้อย เพือ่ให้คุน้เคยกบัวธิกีาร

สอนเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว

อย่างไรก็ตามขอบเขตและสาระวิชาที่ว่าด้วยการคิดและการใช้เหตุผลมีรายวิชาต่อไปนี้

วชิาปัญหาปรชัญา ก�าหนดให้เป็นการบรรยายรวมและแบ่งอภปิรายห้องย่อย ขอบเขตการศึกษา

ครอบคลุมหลักการปรัชญาเบื้องต้น ตั้งแต่ความรู้ (Metaphysics) ทฤษฎีความรู้ (Epistemology) 

จรยิศาสตร์ (Ethics) สนุทรยีศาสตร์ (Aesthetics) โดยให้ความส�าคญักบัการอธบิายเร่ืองตัวตนมนษุย์ 

ความสัมพันธ์ท่ีมนุษย์มีต่อตัวเองกับโลกภายนอก ด้วยการเปรียบเทียบค�าอธิบายจากนักปรัชญา
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ทั้งโลกตะวนัออกและตะวนัตก จดุมุง่หมายการเรยีนวชิานี ้คอื ให้ผูเ้รยีนเข้าใจฐานะมนษุย์ในจกัรวาล 

ความหมายของมนุษย์ ความส�านึกในธรรมชาติ และอ�านาจที่จ�ากัดของมนุษย์ การตรวจสอบวิธีใช้

เหตุผลและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาสากลด้วยวิธีการทางปรัชญา

วิชาปัญหาศาสนา ศึกษาหลักการศาสนาต่าง ๆ ตั้งแต่พุทธศาสนา ศาสนาสากลส�าคัญ เช่น 

ครสิต์ศาสนาและศาสนาอสิลาม ด้วยการศกึษาเปรียบเทียบและลดการใช้อคติ โดยมปีระเดน็การศึกษา

ร่วมกันถึงความต้องการทางจิตใจมนุษย์ ความไม่พอใจสภาพที่เป็นอยู่ ความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์

และมคีวามสขุนรินัดร์ ปัญหาข้อจ�ากดัวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ในการเข้าถงึความรูห้รอืความจรงิสงูสดุ 

เป้าหมายการศกึษาวชิานี ้คอื การท�าให้ผู้เรียนเข้าใจถงึความคดิมนษุย์ ความมเีหตุผล และตระหนกัถึง

ความส�าคัญของศาสนาในโลกปัจจุบัน

วชิาตรรกวทิยาเบือ้งต้น ศกึษาความคดิ กระบวนการคดิ การใช้ภาษาสือ่สารความคดิ รปูแบบ

ของภาษาและข้อเสนอแบบต่าง ๆ เช่น การต่อต้านความเปล่ียนแปลง การต่อต้านแบบปฏิฐาน 

การอ้างเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์ การต้ังสมมุติฐาน การอ้างเหตุผลแบบเปรียบเทียบ อุปมาน

ข้อโต้เถียง ความเชื่อมโยงวิธีการทางวิทยาศาสตร์

ในขณะท่ีลักษณะวิชาด้านวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม ยังคงเป็นวิชาอารยธรรมเป็น

รายวิชาที่ยังมีรากฐานเดิมจากยุคก่อต้ังหลักสูตรพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๐๗ ซ่ึงเป็นการศึกษาวิวัฒนาการ

ความเจริญทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมซึ่งมนุษย์เป็นผู้สร้างในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยแบ่งแยก

เป็นโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออกทีค่รอบคลุมอนิเดีย จีน ญีปุ่น่ เกาหลี และเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ในการปรับหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๓ มีการกระชับขอบเขตเนื้อหาเชิงพื้นที่ภูมิภาคและลดทอน

การอธิบายความเจริญของโลกในยุคโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ ออกไป เหลือเพียง “อารยธรรม

ยคุใหม่” เป็นการท�าให้การศกึษาอารยธรรมโลกอยูภ่ายในขอบเขต ๑ วชิา ขณะเดียวกนัมกีารเพิม่วิชา 

“พื้นฐานอารยธรรมไทย” ซ่ึงศาสตราจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ เข้ามาเป็นผู้ร่างหลักสูตร และวางแผน

การสอน โดยแบ่งหวัข้อสอนออกเป็นประเด็น คอื เศรษฐกจิ สังคม การเมอืงการปกครอง พทุธศาสนา 

และศลิปะ ทัง้นีไ้ด้มกีารจดัให้อาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นผู้เชีย่วชาญแต่ละประเด็น ท้ังจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย หัวข้อส�าคัญหนึ่ง คือ พุทธศาสนาได้นิมนต์พระสาสนโสภณเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ 

ซึง่ต่อมา คอื สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราชเป็นผูส้อน ส่วนศาสตราจารย์ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ 

รับสอนวิชาสังคมไทยในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น

ส�าหรับวิชาอารยธรรมและวิชามรดกวัฒนธรรมที่ปรับปรุงใหม่ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ มีสาระขอบเขต

ดังนี้

วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย เริ่มต้นในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ สมัยอยุธยาเป็นราชธานี อธิบาย

ประวตั ิ ความเป็นมาการตัง้ถิน่ฐานในคาบสมทุรอนิโดจนี การสร้างอารยธรรมด้วยการเริม่รบัอิทธพิล

การปกครอง ศาสนา ภาษาและวรรณคดีอืน่ ๆ จากวฒันธรรมเขมร อนิเดีย และมอญ อารยธรรมไทยใน

สงัคมอยธุยา ระบบศกัดนิาแบบไทยทัง้ในทางการเมอืงเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม เรือ่งความสมัพนัธ์

กับประเทศเพื่อนบ้าน การเข้ามาของชาติตะวันตก อิทธิพลอารยธรรมตะวันตก การแก้ไขการ

ปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ ความเปล่ียนแปลงระบบสังคมและสถานะของคนในสังคม ความคิดและ

วัฒนธรรมคนรุ่นใหม่
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วิชาอารยธรรมยุคใหม่ เป็นการเรียนรู ้อารยธรรมยุคใหม่ในโลกตะวันตกที่เริ่มต้นด้วย 

ยคุฟ้ืนฟศูิลปะวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา แนวคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจ คริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ 

ก�าเนิดชาติสมัยใหม่ การแข่งขันทางวัฒนธรรมและความเป็นมหาอ�านาจในทางเศรษฐกิจการเมือง

คริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และปรัชญาในยุคแห่งการรู ้แจ้ง การปฏิวัติ

อตุสาหกรรม และผลต่อสงัคมเศรษฐกจิและการเมอืงในยโุรป แนวความคดิประชาธปิไตย ลัทธชิาตินยิม

และจักรวรรดินิยมตะวันตก ซึ่งขยายอิทธิพลในดินแดนแอฟริกา เอเชียและแปซิฟิคในคริสต์ศตวรรษ

ที่ ๑๙ และโลกตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ จนถึงหลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ความเปล่ียนแปลง

ฐานะของประเทศชัน้น�าในยโุรป การประกาศเอกราชของชาติอาณานคิม การฟ้ืนฟูอารยธรรมพ้ืนเมอืง 

การพัฒนา และปัญหาอารยธรรมผสมตะวันออกและตะวันตกจนปัจจุบัน

วิชามนุษย์กับวรรณกรรม เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับวรรณกรรมในฐานะ

ที่เป็นอารยธรรมซึ่งมนุษย์เป็นผู้สร้าง วรรณกรรมที่ศึกษามีทั้งบทกวี นิยายเรื่องสั้น ความเรียงที่มี

เน้ือหาแสดงออกซึ่งปัญหาระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคม ทั้งนี้ได้วิเคราะห์รวมถึง

ความคิด อุดมคติ และความหมายที่ผู้เขียนมีต่อวรรณกรรม รวมถึงปัจจัยแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ

ความคิดผู้เขียน ขอบเขตวิชานี้ก�าหนดให้เลือกศึกษาวรรณกรรมเอกของไทยและต่างประเทศ (ภาษา

องักฤษแบบง่าย) หรอืวรรณกรรมแปลทีม่คีณุภาพ โดยน�าต้นฉบบัเจ้าของภาษามาศกึษาเปรยีบเทยีบ

ตอนส�าคัญ

วิชามนุษย์กับศิลปะ เป็นการศึกษาผลงานศิลปะท่ีอยู ่ในประเภทดนตรี สถาปัตยกรรม 

ประติมากรรม จิตรกรรม ศิลปกรรมของศิลปิน ในเชิงสุนทรียศาสตร์ ซึ่งหมายถึงรูปแบบเทคนิค 

วิธีการสร้างสรรค์ ความหมายและความงามของผลงาน รวมถึงโลกทัศน์ศิลปินผู้สร้างงาน โดยน�า

ผลงานทั้งจากศิลปินไทยและสากลมาศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อให้เข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมทางสังคม

การเมืองเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และการสืบทอดมรดกวัฒนธรรมที่มีผลกระทบ

ต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปิน

หมวดภาษา

เป็นหมวดวชิาทีม่คีวามเปลีย่นแปลงอย่างมาก ทัง้ในการจดักลุม่วชิาและจดุมุง่หมายการศกึษา 

น่ันคือ เป็นการรวมการเรยีนทัง้วชิาภาษาไทย ภาษาองักฤษ และเพิม่ลกัษณะวชิาภาษาต่างประเทศ

อื่น เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น เข้ามารวมในหมวด ทั้งนี้มีการก�าหนดให้ต้องเรียนวิชาภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ๑ ภาษา

ส�าหรับภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษ ผู้เลือกเรียนจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาษา

องักฤษ นบัเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกท่ีจดัการทดสอบความรูเ้พือ่วดัระดับ หากได้รบัการทดสอบด้วย

คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็ไม่ต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ก็ต้อง

เรียนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมความรู้ก่อนเข้าศึกษาวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ

วชิาภาษาองักฤษถอืว่ามคีวามเปลีย่นแปลงรปูแบบการสอนวชิา เป็นการปรบัเปลีย่นจากยคุแรก 

พ.ศ. ๒๕๐๕ เพื่อให้เหมาะสมกับกาลสมัย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่อาจารย์อดุลขณะปฏิบัติงานอยู่
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ทีก่องทนุส�าหรบัเดก็แห่งสหประชาชาติ ในสถาบนัแห่งเอเชยีเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกจิและการวางแผน

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๒ ได้ประสานให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย

พิตสเบิ์รก สหรัฐอเมริกา เข้ามาประจ�าที่แผนกวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้ค�าแนะน�าพัฒนาวิธีการสอน

ภาษาอังกฤษเป็นเวลา ๖ ปีต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๖ จนสามารถจัดท�าแบบทดสอบ ซึ่งต่อมาใน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีการน�ามาใช้ในการสอนหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป

อย่างไรก็ตามการศึกษาวิชาพื้นฐานในหมวดภาษา แต่ละวิชาได้เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติให้เกิด

ทักษะการอ่าน ฟัง เขียน พดู โดยให้ความส�าคญักบัความรู ้ความคดิ การใช้เหตุผล และวจิารณญาณ 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและวิจารณ์งานเขียนประเภทต่าง ๆ ได้ มีข้อสังเกตว่าการเพ่ิมวิชาภาษา

ต่างประเทศอีกถึง ๓ ภาษานั้น ถือเป็นการเปิดเสรีภาพในการเลือกเรียนภาษาต่างประเทศให้เพิ่ม

มากขึ้นไม่จ�ากัดเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นเสมือนการถูกบังคับเรียนนั่นเอง การเพิ่มวิชาภาษา

ต่างประเทศในคณะศิลปศาสตร์ จะสัมพันธ์กับการทรงงานสอนหนังสือของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในฐานะผู้อ�านวยการภาษาต่างประเทศใน

คณะศิลปศาสตร์ด้วย

หมวดสังคมศาสตร์

มีจุดมุ่งหมายศึกษาสภาพแวดล้อมและความเปล่ียนแปลงทางสังคม ความส�าคัญของสถาบัน 

และน�าความรู้นั้นมาอธิบายให้เข้าใจสังคมไทย เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย 

หมวดน้ีก�าหนดให้เป็นการศึกษาวิชามนุษย์กับสังคม สังคมกับการปกครอง สังคมกับกฎหมายและ

สังคมกับเศรษฐกิจ

วชิามนษุย์กบัสงัคม ศกึษาประเด็นทางสงัคมทีม่ต่ีอปัจเจกบคุคล เช่น สถานภาพและบทบาท

บุคคล อิทธิพลกลุ่มต่อพฤติกรรมบุคคล โครงสร้างกลุ่มและความเป็นผู้น�า วิวัฒนาการของสถาบันใน

บริบทของความเจริญทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของประชากร

วชิาสังคมกบัการปกครอง ศกึษาววิฒันาการระบบการปกครองและกระบวนการทางการเมอืง 

การเลอืกตัง้ รฐั องค์กรนติิบญัญติั ตุลาการ และบรหิาร ปัญหาเรือ่งเสรภีาพ ความเสมอภาค อ�านาจ

และหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตย สิทธิ หน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ

วชิาสังคมกบักฎหมาย ศกึษาทีม่า ขอบเขต ประเภทกฎหมาย รฐักบักฎหมาย การบญัญตัแิละ

ใช้กฎหมาย การระงับข้อพิพาท บุคคล นิติบุคคล สิทธิการได้มา การใช้ การเปลี่ยนแปลงและ

การระงับสิทธิ

วิชาสังคมกับเศรษฐกิจ ศึกษาเร่ืองการผลิต การบริโภค บริการการแลกเปล่ียนและการก

ระจายผลผลิต รายได้เศรษฐกิจ ทั้งนี้เป็นการอธิบายเชิงพฤติกรรมการบริโภคและค่านิยมทางสังคม

การเมือง ประเพณีวิวัฒนาการสังคม ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อสถาบันเศรษฐกิจ

ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ นี้เองที่เริ่มมีคณาจารย์จาก “ศิษย์เก่าศิลปศาสตร์” ส�าเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยในตะวันตก กลับมาเป็นอาจารย์สอนวิชาพื้นฐาน อย่างอาจารย์เกรียงไกร วณิชพงศา 

ซึ่งศึกษาต่อปริญญาโท (M.S) จากมหาวิทยาลัย Oregon State และบางท่านเพิ่งเรียนจบจาก



142

คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนดีเด่นระดับเกียรตินิยมดี เช่น อาจารย์มุกดา 

แม้นมินทร์ อาจารย์สุนันทา ฉายศรีศิริ และ อาจารย์สุรวุฒิ บุษยาสกุล เป็นต้น เข้ามาร่วมเป็น

คณาจารย์เพิ่มขึ้น

พลวัตวิชาพื้นฐานที่มีการพัฒนาต่อยอด

ถ้าจะประเมินถึงพัฒนาการความก้าวหน้าวิชาพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ท่ีมีองค์ประกอบแขนงวิชา 
๕ วชิา ซึง่ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้ปรบัเป็น ๔ หมวดวชิานัน้ พบว่ามรีายวชิาส�าคญั ๒ วชิา คอื วชิาพืน้ฐาน
อารยธรรมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาย่อยของหมวดวิชามนุษยศาสตร์กับวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งกลายเป็น
วชิาย่อยในหมวดวชิาภาษาต่างประเทศ เป็นวชิาทีม่พีลวตัความก้าวหน้าและการแตกแขนงองค์ความรู้

ได้อย่างก้าวไกล ในที่นี้จะได้ประมวลให้เห็นสังเขปภาพรวมดังนี้

จากวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทยสู่สถาบันไทยคดีศึกษา

หลังจากท่ีวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทยเริ่มเปิดสอนใน พ.ศ. ๒๕๑๔ นั้น การก�าหนดประเด็น
ส�าคัญในสิ่งท่ีถือเป็น “อารยธรรมไทย” คือ การเมืองการปกครอง ระบบสังคม ศาสนาพุทธและ
ศิลปวัฒนธรรมไทยนั้น สามารถเชื่อมโยงเชิญผู้เชี่ยวชาญความรู้เฉพาะแต่ละด้านให้เข้ามาบรรยายใน
ชั้นเรียน นับเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างองค์ความรู้เรื่องไทยขึ้นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แม้ว่าอาจารย์อดุลอาจเคยเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิชาภาษาไทย
ให้มีลักษณะเชื่อมสัมพันธ์กับประเด็นอื่น ๆ นอกจากภาษา ให้ครอบคลุมรวมถึงศิลปะ ขนบประเพณี 
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในลักษณะ “Thai Studies” แต่ผู้ที่สามารถผลักดัน Thai Studies 
ให้เป็นสถาบันที่เรียกว่า “ไทยคดีศึกษา” ได้กลับเป็นอาจารย์คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ด้วย
ความที่อาจารย์รับผิดชอบการสอนวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย ท�าให้อาจารย์สามารถเชื่อมโยง
ประสบการณ์การศึกษาและการดูงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างที่อาจารย์ได้รับทุนจาก
มูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์ เพื่อท�าการสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยและลาวที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
แอนอาร์เบอร์ ในช่วงมกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างนัน้อาจารย์ได้
รวบรวมข้อมูลหลักฐานเอกสารจดหมายเหตุสหรัฐอเมริกาท่ีเกี่ยวกับประเทศไทย และพบปะสนทนา
แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการชาวต่างประเทศ ซ่ึงสนใจศึกษาเร่ืองเมืองไทยท่ีครอบคลุมสาขาวิชาท้ัง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา สังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองไทย จนท�าให้อาจารย์เห็นว่าชาวต่างชาติสนใจเรื่องของไทยมากกว่าคนไทย และยังกังวลถึง
อนาคตศูนย์กลางการศึกษาเรื่องไทยว่าจะรวมอยู่ในแต่เฉพาะมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (อัจฉราพร 
กมุทพิสมัย ๒๕๕๓: ๑๓)

เหตุนี้อาจารย์คุณนิออนจึงเห็นว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ควรจัดโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง
สังคมไทย ด้วยการจัดกิจกรรมเป็นท้ังการสอนและการวิจัย โดยเฉพาะการวางพื้นฐานองค์ความรู้ 
ทางสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ หลกัการส�าคญัต้องเป็นการศกึษาเฉพาะภมูภิาคหรือ area studies 
และเป็นการศกึษาท่ีประสานสาขาวชิาต่าง ๆ เข้าด้วยกนั โดยทีต้่องค�านงึถงึองค์ความรูพ้ืน้ฐานซ่ึงเป็น
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เรือ่งสงัคมไทยเป็นส�าคญั ดงัความปรากฏในข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ รายงานการไปดงูานต่างประเทศ 

ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิาและองักฤษ มกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ของอาจารย์คณุนอิอน ซึง่ทลูเสนอ

ต่อเสด็จในกรมฯ อธิการบดีว่า

“ในชั้นปริญญาตรีนักศึกษาควรที่จะได้ศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป (ในที่นี้หมายถึงการเรียน 

วิชาย่อยพื้นฐานอารยธรรมไทยนั่นเอง) เพื่อให้เกิดทัศนคติกว้างขวาง และในขณะเดียวกัน 

ก็ได้รับการฝึกฝนในแขนงวิชาเฉพาะด้าน เช่น ในทางเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา 

ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ให้เกิดความเข้าใจในทางวินัยทางวิชาการแขนงใดแขนงหนึ่ง 

เป็นหลักไว้เสียก่อน เพื่อเป็นรากฐานที่นักศึกษาแต่ละคนจะเสริมสร้างฐานะทางวิชาการ 

ของตนต่อไป การให้นักศึกษาที่ยังไม่รู้แขนงวิชาใดเลย เข้าศึกษา (เรื่องของเมืองไทย 

ในฐานะภูมิภาคศึกษา) โดยวิธีการประสานแขนงสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

(inter-disciplinary approach) อาจมีผลให้เป็นการสร้างนักวิชาการที่เลื่อนลอย 

ไม่มีอะไรที่เป็นแก่นของตนเอง” (อัจฉราพร กมุทพิสมัย ๒๕๕๓: (๑๔))

ข้อเสนอแนะของอาจารย์คณุนอิอน ชีว่้าการจัดหลักสูตรแบบประสานสาขาวชิาการแขนงต่าง ๆ 

ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (หมายถึง การศึกษาเชิงบูรณาการ) จะกระท�าด้วยความระวัง และ

มหาวิทยาลัยส่วนมากที่มีหลักสูตรการศึกษาวิชาเฉพาะภูมิภาค (area studies) “มักจะก�าหนดให้

เป็นหลกัสตูรเฉพาะปรญิญาโท” ส่วนในระดับปริญญาเอก “จะต้องกลับไปอยูใ่นความควบคมุของแผนก

วิชาสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์...” (อัจฉราพร กมุทพิสมัย ๒๕๕๓: (๑๔)-(๑๕))

รายงานฉบับนี้ของอาจารย์คุณนิออน ท�าให้รู้ว่าใน พ.ศ. ๒๕๑๔ นี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ก�าลงัปฏริปูการศกึษาและหลักสูตรชัน้ปริญญาตรี เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากลอกีคร้ัง อาจารย์คณุนอิอน

จึงเสนอให้การศึกษาปริญญาตรีนั้นควรค�านึงถึงเรื่องการศึกษาเรื่องสังคมไทยด้วยวิธีการ ๒ วิธี คือ

“ก. ก�าหนดให้มีวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไปของมหาวิทยาลัยในชั้นปริญญาตรี 

เป็นลักษณะวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ อาจเรียกว่าวิชา “สังคมไทย” 

หรือวิชา “อารยธรรมไทย” เชิญผู้ทรงคุณความรู้ในเรื่องเมืองไทยสาขาต่าง ๆ 

มาร่วมกันบรรยาย โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน

ข. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนในชั้นปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งทางสังคมศาสตร์ 

และมนุษยศาสตร์ น�าหลักวิชาในสาขาของตนจะเป็นรัฐศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ 

มาใช้อธิบายเรื่องเมืองไทยให้มากยิ่งขึ้น” (อัจฉราพร กมุทพิสมัย ๒๕๕๓: (๑๕))
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เพื่อให้สามารถน�าหลักการทางวิชาการสาขาต่าง ๆ มาอธิบายเรื่องของสังคมไทย อาจารย์ใน

แต่ละสาขาต้องท�าวิจัย ซึ่งอาจารย์คุณนิออนเห็นว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงควรต้องจัดตั้ง

สถาบนัหรอืศนูย์ศกึษาเรือ่งสงัคมไทย เพือ่ให้ท�าหน้าทีป่ระสานให้เกดิการวจิยัเรือ่ง สงัคมไทยในสาขา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ท้ังในหมู่อาจารย์และนักศึกษาด้วยการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน

การบริหารวิจัย และประสานการศึกษาระดับหลังปริญญาตรีเรื่องสังคมไทย ด้วยการประสานกับ

คณาจารย์จากคณะต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานวิชาการและการประสานความร่วมมือกับ

นักวิชาการต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาวิจัยเรื่องสังคมไทย (อัจฉราพร กมุทพิสมัย ๒๕๕๓: (๑๕)-(๑๖))

ผลจากรายงานฉบับนี้ ท่ีได ้น�าเสนอผ่านอาจารย์อดุลในฐานะคณบดีและทูลเสนอต่อ 

“เสด็จในกรม” อธิการบดีนั้น ได้รับการตอบรับจากทั้งเสด็จในกรมฯ อธิการบดีและนักวิชาการ

ปัญญาชนชัน้น�าอย่างศาสตราจารย์ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปราโมช รวมถึงคณะกรรมการท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการ 

ซึ่งมี ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ เป็นประธาน ทั้งหมดต่างร่วมกันท�าการขับเคลื่อนด�าเนินการให้มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ส่งเสรมิการศกึษาวจิยัและการจดัการเรยีนการสอนด้านไทยศกึษา ทีน่�ามาสูก่ารด�าเนนิการ

อย่างเป็นรูปธรรม ๒ กรณี คือ

ในการจัดสอนชั้นปริญญาตรีให้สอนวิชาไทยศึกษาในหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไป และใน 

ประเด็นนี้ เป็นการพัฒนาการต่อยอดการศึกษาวิชาอารยธรรมไทยให้แยกออกมาจากวิชาอารยธรรม

ตะวนัออกซึง่เดมิจดัการเรยีนการสอนรวมกนัอยูแ่ล้ว และคณะกรรมการทีป่รึกษาฝ่ายวชิาการบางท่าน 

เสนอให้มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมการศึกษาภาษาไทยให้ถึงระดับปริญญาตรีด้วยการเปิดหลักสูตร

ภาษาไทยและวรรณคดีไทย (อัจฉราพร กมุทพิสมัย ๒๕๕๓: (๑๗))

ในด้านการวิจัยเรื่องสังคมไทย ให้จัดต้ังศูนย์หรือสถาบันไทยคดีศึกษาขึ้น และนี่เองเป็นที่มา

ของการจัดตั้ง โครงการไทยคดีศึกษาข้ึนตั้งแต่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ต่อมาศาสตราจารย์ 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช รับหน้าที่ประธานโครงการและอาจารย์คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็น

กรรมการและเลขานกุาร จนถงึวนัที ่๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ จงึมกีารจดัตัง้เป็นสถาบนัไทยคดศีกึษาขึน้ 

(อัจฉราพร กมุทพิสมัย ๒๕๕๓: (๑๘)-(๒๓))

ทัง้หมดนีต้้องการชีใ้ห้เหน็ว่า สถานภาพการจดัการศกึษาวชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์นัน้เอง ท�าให้

วิชาอารยธรรม ที่เติบโตขึ้นในหมวดวิชามนุษยศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ นั้น สามารถขับเคลื่อนการ

แตกแขนงวชิาแยกออกเป็นวชิาอารยธรรมตะวนัออกและวชิาอารยธรรมตะวนัตกใน พ.ศ. ๒๕๑๔ และ 

น�ามาสู่การจัดตั้งเป็นรายวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย ควบคู่กับการวิจัยเรื่องสังคมไทย จนเกิด

สถาบันไทยคดีศึกษาเริ่มจากการเป็นโครงการใน พ.ศ. ๒๕๑๔ นั่นเอง ที่ส�าคัญอาจารย์คุณนิออน 

ด้วยการขบัเคลือ่นในระบบเครอืข่ายทางวชิาการนอกมหาวทิยาลัยท่ีเป็นแรงเกือ้หนนุจาก ศาสตราจารย์ 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ผู้รอบรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมแบบประเพณี ยังสามารถผลักดันชุดผลงาน

วิจัยด้านภูมิปัญญาไทยในชุดโครงการ “ลักษณะไทย” ที่ประกอบด้วยผลการศึกษา ๔ เร่ือง คือ 

“พระพุทธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ “ภูมิหลัง” 

โดย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช พิสิฐ เจริญวงศ์ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา และ

ศาสตราจารย์ โชติ กัลยาณมิตร “ศิลปะการแสดง” โดย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 
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นายมนตรี ตราโมท และศาสตราจารย์ ดร.มัทนี รัตนิน “วัฒนธรรมพื้นบ้าน” โดย ศาสตราจารย์ 

นจิ หญิชรีะนนัท์ รองศาสตราจารย์ แสงอรณุ รตักสกิร และผูช่้วยศาสตราจารย์ จลุทรรศน์ พยาฆรานนท์ 

นับเป็นผลงานวิจัยพื้นฐานอารยธรรมไทย ที่ส�าคัญยุคหนึ่ง

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานกับก้าวแรกของการเป็นศูนย์ภาษา

ที่จริงแล้ววิชาภาษาอังกฤษส�าหรับการศึกษาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถือว่ามี

จุดเริ่มต้นที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานทางวิชาการต้ังแต่ยุคสมัยเร่ิมแรก วิชานี้ยังมีพลวัตปรับตัว

ให้เข้ายุคสมัยตลอดเวลา อย่างน้อยจากหลักฐานที่อาจารย์อดุลได้ประสานผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษา

อังกฤษจากมหาวิทยาลัยพิตต์สเบิร์ก เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือปรับหลักสูตรและวิธีการ

ทดสอบและการสอน ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๖ ท�าให้ใน พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ สามารถออกแบบ

การทดสอบระดบัความรูม้าตรฐานผูเ้ข้าเรยีนมหาวทิยาลยัแบบใหม่ได้ ถอืว่าเป็นการสร้างพลวตัให้กับ

หลักสูตรวิชานี้อย่างมาก

อย่างไรก็ตามใน พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้มีบทความเรื่อง “แนวคิดในการปฏิรูประบบการเรียนการ

สอนภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัย” ของมยุรี สุขวิวัฒน์ สะท้อนภาพความเป็นจริงจากการ

จัดหลกัสตูรการสอนภาษาต่างประเทศในมหาวทิยาลยัเมอืงไทย ซึง่ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ คณะศลิปศาสตร์

ได้เปิดการสอนวชิาภาษาต่างประเทศอืน่ ๆ ในหลกัสตูรวชิาพืน้ฐาน นอกจากภาษาองักฤษ เช่น ภาษา

ฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันและญี่ปุ่น อาจารย์มองเห็นว่าการสอนภาษาเป็นเรื่องส�าคัญ เนื่องจากภาษา

เป็นเครื่องมือในการ “สร้างสมและถ่ายทอดความรู้” ดังนั้นการสอนภาษาที่ส�าคัญอันดับแรกต้อง

ก�าหนดเป็นนโยบายและแผนการศกึษาชาติ ควรต้องให้ความส�าคญักบัการสอนภาษาไทยเป็นล�าดบัแรก 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารได้ทั้งการอ่านพูดและเขียน ในขณะที่ภาษาต่างประเทศต้องพิจารณา

ถึง นโยบายประเทศว่าต้องการให้เรียนภาษานั้น ๆ ด้วยวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ส�าหรบัมหาวทิยาลยัไทยนัน้ มยรุเีหน็ว่า มจีดุมุง่หมายของการเรยีนภาษาต่างประเทศ ๔ ลักษณะ 

คือ หนึ่งใช้เป็นเครื่องมือศึกษาความรู้จากต�าราหรือแหล่งความรู้ในภาษาต่างประเทศ สองใช้ประกอบ

อาชีพ สามใช้ในการสอน และส่ีเพ่ือตอบสนองความอยากรู้ มยุรียังชี้ถึงภาษาต่างประเทศที่มีจ�านวน

ผู้ใช้มากน้อยตามล�าดับในประชากรโลก คือ ภาษาอังกฤษ จีนกลาง ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ดัทช์และสเปน 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไทยทุกแห่งเว้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ใช้หลักสูตรใหม่เปิดภาษาต่างประเทศถึง 

๓ ภาษา ให้เป็นวิชาเลือก ขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นยังคงให้วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับด้วยเหตุผล 

คือ “อุดมศึกษานั้นต้องอาศัยภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการเสาะแสวงหาวิชาความรู้และวิทยาการ

ใหม่ ๆ เพราะต�ารากด็ ีเอกสารวจิยักด็ ีโดยเฉพาะในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ แพทยศาสตร์ 

และวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนใหญ่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ” (มยุรี สุขวิวัฒน์ ๒๕๑๕: ๗๑) ท�าให้

มหาวิทยาลัยมีความจ�าเป็นต้องฝึกสอนผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ รวมถึงพูด

และเขียน เพื่อสื่อสารกับนักวิชาการต่างประเทศ และค้นคว้าต�าราภาษาอังกฤษ

มยุรีเห็นว่า การเรียนภาษาต่างประเทศไม่ควรเป็นวิชาเลือก หากควรดูความต้องการผู้เรียน

เป็นหลกั และควรให้เรยีนภาษาต่างประเทศ ภาษาแรกทีต้่องการ จนมทีกัษะขัน้พืน้ฐานแล้วจงึเลอืก
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เรียนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อป้องกันความสับสนของผู้เรียน ท้ังนี้มยุรีเห็นว่าการเรียนภาษา

ต่างประเทศที่ได้ผลดีและเร็วต้องใช้เวลาเรียนวันละหลาย ๆ ชั่วโมงและต้องเรียนต่อเนื่องอย่างน้อย 

๓-๖ เดือน หรือ ๑ ปี แล้วแต่ความมุ่งหมายในการเรียน

ที่ส�าคัญนักเรียนในเมืองไทยมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน การเรียนมหาวิทยาลัย 

จึงต้องปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่พิจารณาถึงพื้นฐานผู้เรียน และออกแบบหลักสูตรหลากหลาย 

ตอบสนองความมุ่งหมายการเรียนภาษาต่างประเทศที่แตกต่างกันของผู้เรียน ในความต้องการเน้น

ทักษะด้านการพูด อ่านหรือเขียน การออกแบบ แบบฝึกหัดและการฝึกฝน ทั้งนี้การเขียนถือว่ายาก

ที่สุด เพราะผู ้เรียนต้องมีพื้นฐานที่ดีส�าหรับการอ่านก่อน เพื่อสะสมศัพท์ รูปประโยค ส�านวน

หลากหลายจากเรือ่งทีอ่่าน ให้สามารถน�าไปใช้เขยีนได้ด ี ดงันัน้ เป้าหมายการเรยีนทีต่่างกนัของผูเ้รียน

ย่อมต้องใช้วิธีการฝึกทักษะจากการสร้างแบบฝึกหัดและหลักสูตรที่ออกแบบเฉพาะ รวมถึงเทคนิค

การสอนต่างกันด้วย

มยุรีถือว่าการปฏิรูปการเรียนภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ส�าคัญอยู่ที่อาจารย์ 

ผู้สอน จึงวิจารณ์คุณสมบัติผู้สอนภาษาพื้นฐานอังกฤษในมหาวิทยาลัยไทยอย่างตรงไปตรงมาว่า 

“ส่วนใหญ่ได้รบัการศกึษาในด้านอกัษรศาสตร์ ไม่ค่อยสนใจด้านวทิยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์” ดังนั้น

ทางแก้ปัญหา คือ ผู้สอน “ควรจะสนใจภาษาต่างประเทศในด้านที่ผู้เรียนจะต้องไปใช้ให้มากขึ้น 

ครูสอนภาษาจึงควรต้องปรับปรุงภาษาท่ีตนจะต้องสอนให้ทันกาลอยู่เสมอ” ดังนั้นหากต้องสอนใน

มหาวทิยาลยัท่ีเป็นคณะวชิาเฉพาะด้านกต้็องปรบัปรงุ “จากการอ่านหนงัสอืประเภทต่าง ๆ จากเพื่อน

อาจารย์ที่สอนวิชาอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัยหรือต่างมหาวิทยาลัย จากการฟังประชุมหรืออภิปราย

ต่าง ๆ” (มยุรี สุขวิวัฒน์ ๒๕๑๕: ๗๗) ในขณะที่ผู้เรียนก็ควรต้องขวนขวายฝึกฝนนอกห้องเรียนให้

เกิดความช�านาญนอกเหนือจากการเรียนในห้องที่ต้องพยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจึงจะได้ผล

มยุรียังจัดท�าข้อเสนอแนะรูปแบบการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาอังกฤษใน

มหาวทิยาลยั ซึง่เวลานัน้มหาวทิยาลยัในสหราชอาณาจกัรได้ใช้รปูแบบทีจ่ดัตัง้หน่วยงาน “ศนูย์ภาษา” 

หรือแยกแผนกวิชาภาษาอังกฤษให้รับผิดชอบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีความมุ่งหมายให้

เรยีนเพือ่เป็นเครือ่งมอืสือ่สารโดยเฉพาะ ซึง่ตรงกบัเป้าหมายหลกัสตูรวชิาภาษาองักฤษในวชิาพืน้ฐาน

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในแง่นี้ศูนย์ภาษาจะสามารถรวมก�าลังผู้สอนจากคณะวิชาต่าง ๆ ท่ีมี

ความรู้ภาษาอังกฤษดีและได้รับการอบรมเรื่องวิธีการสอนพอสมควร ทั้งนี้ในการก�าหนดหลักสูตร

ภาษาองักฤษของมหาวทิยาลยั จะต้องตัง้ “คณะกรรมการหลกัสตูรมหาวทิยาลยั” ประกอบด้วยผูแ้ทน

ของคณะต่าง ๆ ที่ต้องการให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ เนื้อหาจึงมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะ

ภาษาเพือ่ปรบัความรูพ้ืน้ฐานไปสูค่วามสามารถในการอ่านเป็นส�าคญั ทัง้นีว้ธิกีารจดัการเรยีนการสอน

ไม่ก�าหนดเวลาตามภาคการศึกษา หากแต่จัดชั้นเรียนแยกตามระดับความรู้พ้ืนฐานภาษาของผู้เรียน 

และใช้ระยะเวลาเรยีนแบบเข้มข้นระหว่าง ๖-๑๘ สปัดาห์ ระบบการสอบกจ็ะไม่มกีารน�าผลการสอบ

ไปรวมกับวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรหรือไม่นับเป็นหน่วยกิต การรายงานผลจะเป็นการระบุความถนัด

และความสามารถในการใช้ภาษา ประเด็นส�าคัญในบทความนี้ ถือเป็นแนวคิดเร่ิมต้นในการวาง

พื้นฐานไปสูก่ารจดัตัง้ “ศนูย์ภาษา” ของมหาวทิยาลยัต่อมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เสดจ็ในกรมฯ อธิการบดี 

ขณะนัน้ได้สนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้ “ศนูย์บรกิารภาษา” ขึน้ในอนาคต (มยรีุ สุขววิฒัน์ ๒๕๑๕: ๖๘-๘๐)
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โครงการหอศิลปะและวัฒนธรรม: หน่วยเสริมการศึกษาหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๑๕ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
อาจารย์อดุลในฐานะคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้เสนอโครงการจัดต้ังหอศิลปะและวัฒนธรรมเข้าสู่
การพิจารณาเพื่อขออนุมัติด�าเนินการจัดตั้งหอศิลปะและวัฒนธรรม

น่าสนใจว่าหอศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นข้อเสนอจากคณะศิลปศาสตร์ ก�าหนดจุดมุ่งหมายให้
ท�าหน้าที่ให้การศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรม วัฒนธรรมและศิลปสาขาต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ ชื่นชมการสร้างสรรค์อารยธรรมมนุษย์ หอศิลปะและวัฒนธรรมจะมีประโยชน์ต่อ
การเสริมการศึกษาหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปโดยตรง รวมถึงจะเป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มี
บทบาทส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการพัฒนานักศึกษาและประชาชนไทย
ให้มีจิตใจและรสนิยมงดงาม สนใจความเจริญทางสติปัญญา ธรรมะและสุนทรียะ ซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่า
ความเจริญทางด้านวัตถุ และให้ส�านึกถึงความส�าคัญของการพัฒนาความคิด จิตใจ ควบคู่กันไปกับ
การพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจและสังคมในทศวรรษ ๒๕๑๕

อาจารย์อดุลยังเห็นว่าสถานที่ตั้งหอศิลปะและวัฒนธรรม “ควรเป็นในบริเวณมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ปัจจบัุน (หมายถงึ พ.ศ. ๒๕๑๕) และพจิารณากนัแล้วเหน็ว่า หอประชุมเลก็ จะใช้การได้ด”ี 
(เอกสารงานประชุม ส�านักอธิการบดี รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕) จากหลักการท่ีอาจารย์อดุลได้น�าเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นไปได้ว่า 
ผูร้เิริม่โครงการนีน่้าจะมาจาก ดร.มทัน ี รัตนนิ ซ่ึงส�าเร็จการศกึษาด้านการละครและประวตักิารละคร
จากประเทศอังกฤษ และเป็นหัวหน้าหมวดมนุษยศาสตร์ หนึ่งในสี่หมวดวิชาหลักของหลักสูตร
พื้นฐานศิลปศาสตร์ขณะนั้น และได้มีการศึกษาเบื้องต้นด้วยการ “ให้สถาปนิกและวิศวกรส�ารวจ
สถานที่และออกแบบแปลนแผนผังก่อสร้างโดยสังเขป รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายการปรับปรุง
หอประชุมเล็กเป็นเงิน ๕,๕๙๑,๐๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)”

ด้วยงบประมาณการปรับปรุงภายในหอประชุมเล็กให้สามารถเป็นพื้นที่การจัดแสดงกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมนั้น ค่อนข้างสูง อาจารย์อดุล ซึ่งอ้างถึงมติที่ประชุมคณบดีว่า “เป็นการยากที่จะได้มา
จากงบประมาณแผ่นดนิ” จงึเสนอต่อทีป่ระชมุมหาวทิยาลยัว่าแม้ท้ายทีส่ดุโครงการควรต้องขึน้ตรงต่อ
อธิการบดี แต่ระหว่างด�าเนินการปรับปรุงสถานท่ีคณะศิลปศาสตร์จะรับหน้าท่ีบริหารจัดการไปก่อน 
เพื่อจัดหาเงินจากแหล่งต่าง ๆ ให้มากที่สุด เป็นการสมทบทุนก่อสร้างจากมูลนิธิเอกชนรวมถึง
ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนั้น มีมติรับหลักการและอนุมัติให้
คณะศิลปศาสตร์ด�าเนินการจัดหาเงินจากแหล่งต่าง ๆ ได้ตามที่เห็นเหมาะสม (เอกสารงานประชุม 
ส�านักอธิการบดี รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕)

แม้จะยังไม่พบแหล่งทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ภายในหอประชุมเล็ก 
แต่การปรับปรุงครั้งใหญ่นี้ ได้เปลี่ยนพื้นที่ภายในแต่เดิม ซึ่งเป็นหอประชุมที่นั่งฟังบรรยาย ๒ ช้ัน 
ชั้นล ่างจัดท่ีนั่งโค ้งรูปครึ่งวงกลม ชั้นบนเป็นชั้นลอย มีบันไดทางขึ้นจากด้านข้างสองด้าน 
หอศลิปวฒันธรรมได้ปรบัพ้ืนทีภ่ายในเป็นชัน้เดียวกนั แต่จัดแถวทีน่ัง่ลดหล่ันตามระดับความสงู ๒ ชัน้ 
และมีบันไดทางขึ้นตรงกลางเพิ่มขึ้น ทางเข้าออกชั้นบนและชั้นล่างคงเดิม ด้านหน้าเป็นโถงต้อนรับ
และบนัไดทางขึน้ด้านบน ท่ีส�าคญัมกีารปรับแต่งระบบแสง เสียง ท่ีนัง่และการควบคมุอณุหภมู ิ เพือ่ให้
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เป็นสถานที่จัดแสดงมหรสพทางศิลปวัฒนธรรม ที่สัมพันธ์กับการเรียนการสอนทั้งวิชาพ้ืนฐานทั่วไป
และหลกัสตูรศลิปศาสตร์ และได้มกีารใช้ช่ือทางการว่า หอประชมุศลิปวฒันธรรม ซึง่ชาวธรรมศาสตร์
ทั่วไปยังคงนิยมเรียกกันต่อมาว่า “หอประชุมเล็ก” และ ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ หอประชุมศิลปวัฒนธรรม 
ได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น “หอประชุมศรีบูรพา” เพ่ือเป็นอนุสรณ์เชิดชูเกียรติ ศรีบูรพา หรือกุหลาบ 

สายประดิษฐ์ ธรรมศาสตร์บัณฑิต รุ่น พ.ศ. ๒๔๘๖

อาจารย์วิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ ในความคาดหวังของอาจารย์อดุล

อาจารย์อดลุในฐานะผูร้เิริม่และจดัท�าหลกัสตูรวชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์ ซึง่เป็นหลกัสตูรการศกึษา
แบบใหม่ส�าหรับการศึกษาในสังคมไทย อาจารย์อดุลมองเห็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยผลักดันการด�าเนิน
หลักสูตรน้ีให้ประสบความส�าเรจ็ คอื อาจารย์ผูส้อน แต่อาจารย์อดลุกม็องเหน็จดุอ่อนของการศกึษาไทย 

และปัญหาการเรียนการสอน มักมีปัจจัยมาจากครูนั่นเอง

ปัญหาการศึกษาไทยในทัศนะอาจารย์อดุลนั้น คือ “การเรียนโดยยึดครูเป็น 
แหล่งความรู้และเรียนด้วยวิธีการจ�า ความรู้ที่จดจ�าได้จึงมีแต่ข้อมูลที่ผู้เรียนยึดถือเป็น 

ข้อเทจ็จรงิหรอืสจัจะทีผู่เ้รยีนต้องจดจ�าและท่องขึน้ใจ ไม่มกีารเรียนด้วยการวเิคราะห์ข้อมลู 
หรอืการตคีวามหมาย เพราะจะยงัถกเถยีงกนัได้ แต่ระบบการเรียนของไทยไม่ชอบถกเถยีง 
ไม่ชอบการใช้เหตุผลหักล้าง เราจึงไม่ถนัดในการวิเคราะห์ และการเรียนแบบท่องจ�า 

ก็จะท�าให้นักเรียนไม่ถนัด ในการใช้ความคิดและพิจารณาเหตุผลด้วยตนเอง 
ทั้งนี้เพราะระบบการศึกษาไทยไม่ได้ปลูกฝังสร้างคนให้เป็นนักคิด หรือถ้าให้เป็น 

ผู้รู้ก็รู้แคบ ๆ ไม่ใช่ปัญญาชน” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๓: ๑)

อาจารย์อดุลยังอรรถาธิบายถึงกระบวนการสอนแบบท่องจ�าของครูในการศึกษาไทยให้มอง

เห็นได้อย่างเข้าใจง่าย ๆ ว่า

“การศึกษาของไทยมุ่งอาศัยครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้...สิ่งที่ครูสอนในห้อง คือ 
ต�าราซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก�าหนด หากจะมีการอ่านหนังสือนอกเหนือไปจาก 

ค�าบอกของครูซึ่งนักเรียนจดไว้ ก็เป็นต�าราซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก�าหนดให้ใช้เป็น 
ต�ารามาตรฐาน ซึ่งก็เหมือนกับที่ครูสอนในห้องเรียนนั้นเอง เมื่อสิ่งที่ครูสอนกับ 

หนังสือเรียนเหมือนกัน ก็ย่อมไม่จ�าเป็นที่จะต้องไปอ่านต�าราเรียนเพียงแต่ฟังครูสอน 
ในห้องและอาศัยท่องจ�าค�าบอกของครูที่จดไว้ก็เพียงพอ ในระบบการศึกษาเช่นนี้ 

ครูจึงเป็นสรณะและเป็นที่มาแห่งความรู้อันเป็นที่สุด นั่นซิเป็นสิ่งที่น่ากลัว” 

(อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๓: ๒)
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กระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวยังเป็นแบบเดียวกับการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

เช่นกัน คือ

“ภาวการณ์เช่นนี้มีอยู่แม้กระทั่งการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทั้งที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ก็มิได้เป็นผู้จัดท�าและก�าหนดต�าราเรียน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะวิชาการในแขนงต่าง ๆ 
ที่สอนในมหาวิทยาลัยนั้น เกือบทั้งหมดเป็นของต่างประเทศและนักศึกษาโดยทั่วไป 
มีความรู้ภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอที่จะอ่านค้นหาความรู้จากต�าราต่างประเทศได้ 

จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องอาศัยการบรรยายของอาจารย์และท่องจ�าค�าบรรยายที่อาจารย์ 
เขียนไว้หรือที่ตนจดไว้เป็นคู่มือในการสอบไล่ อาจารย์บางคนอาจแนะน�าหรือก�าหนด 

ให้นักศึกษาอ่านหนังสือต่างประเทศเพิ่มเติม แต่โดยที่รู้อยู่ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ 
ไม่สามารถอ่านเข้าใจได้ จึงออกข้อสอบไล่เฉพาะที่ได้บรรยาย”

(อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๓: ๓)

ท่ีส�าคัญอาจารย์อดุลยังสะท้อนบรรยากาศการสอนในห้องเรียนมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครกูบัผูเ้รยีน ทีอ่าจารย์อดลุเหน็ว่ายงัคุน้ชนิกบัวฒันธรรมแบบไทยทีเ่ป็นการสัง่การ
และการใช้อ�านาจ ถอืว่าครคูอืผูส้อน เป็นศนูย์ความรูแ้หล่งเดยีว ผูเ้รยีนเป็นเพยีงผูร้บัฟังความรูจ้ากครู 
น�าไปท่องจ�าแล้วตอบข้อสอบจากครูที่ไม่เคยถามอะไร นอกเหนือจากข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงที่
ครูบรรยายในห้องเรียน เราจะเห็นภาพนี้ชัดเจนจากข้อเขียนของอาจารย์อดุลในเร่ือง “นิสิตนักศึกษา

กับผู้น�า” ที่พิมพ์เผยแพร่ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ว่า

“แม้กระทั่งในมหาวิทยาลัย อาจารย์ท�าหน้าที่แต่เพียงผู้สอน นิสิตนักศึกษา 
นั่งฟังไม่ยอมถาม ไม่ยอมออกความเห็น ไม่ยอมแย้งครูบาอาจารย์ ครูอาจารย์บางคน 
ยังใจแคบไม่อยากให้นิสิตนักศึกษาถาม เพราะรู้สึกว่าการถามเป็นการไม่สุภาพ หรือว่า 
จะกลายเป็นว่าการถามเป็นการลองภูมิครูอาจารย์ นี่เป็นแบบแผนความประพฤติสังคม 

ที่ยังเป็นสังคมแบบฉบับดั้งเดิมโบราณ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับพฤติกรรม 
แบบบังคับบัญชา ไม่ใช่เป็นการสัมพันธ์แบบเพื่อนร่วมงาน ถ้าจะว่าในแง่ของอุดมการณ์แล้ว 

ในชั้นซึ่งมีอาจารย์ผู้สอนกับนิสิตนักศึกษา ควรจะถือว่าเป็นผู้ซึ่งมาพยายามศึกษาความรู้ 
ผมมีอะไรจะมาแลกเปลี่ยน ผมอาจจะอ่านมามากกว่า ผมก็น�ามาเล่าให้คุณฟัง 

อาจารย์เห็นแย้งเราต่างคนต่างเถียง ในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผลที่ได้รับก็คือ 
ว่าผมมีความรู้มากขึ้น คุณมีความรู้มากขึ้น แต่ทัศนคติอันนี้ยังไม่มีในหมู่พวกเรา 

ซึ่งเป็นการผิดอย่างยิ่ง เป็นการจ�ากัดโอกาสที่เราจะได้บรรลุถึงซึ่งจุดหมายของเรา 

ของกลุ่ม ของชั้นเรียน ขององค์กรที่ท�างาน” (อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๒: ๒๔)
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ความคิดของอาจารย์อดุลข้างต้นน่าจะบอกถึงความคาดหวังที่มีต่อบทบาทครูและอาจารย์ 
ผู้สอนให้ต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกันระหว่างครู 
กับนักศึกษา ครูจึงไม่ได้มีสถานะเป็นศูนย์กลางความรู้แหล่งเดียว และความรู้ไม่จ�าเป็นต้องมาจาก
ครูทัง้หมด ความรูส้ามารถมอียูไ่ด้นอกห้องเรยีนไม่ว่าจะเป็นห้องสมดุหรอืสงัคมภายนอก ครตู้องสร้าง
กระบวนการเรียนการสอนที่ท�าให้ผู ้เรียนต้องการหาความรู ้ได้ด้วยตนเอง จากการค้นคว้าวิจัย 

ดังข้อเขียนอีกตอนหนึ่งของอาจารย์อดุล เรื่อง “ปัญหาการศึกษาไทย” ว่า

“เมื่อเริ่มเรียนหนังสือ เราย่อมต้องอาศัยครูเป็นส�าคัญ เมื่อเรียนยิ่งสูงขึ้นความจ�าเป็น 

ในการอาศัยครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ก็ลดน้อยลงตามล�าดับ จนถึงการศึกษาในชั้นสูง 

การแสวงหาความรูเ้ป็นการศกึษาจากครแูละด้วยตนเอง ตลอดจนเป็นการค้นคว้าด้วยการวจัิย”

(อดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๓: ๓)

ครใูนทัศนะอาจารย์อดลุ จงึน่าจะเป็นครทูีส่อนให้นกัศกึษารูจ้กัคดิวเิคราะห์ตัดสนิได้ด้วยตัวเอง 
สามารถให้ผู้เรียนก�าหนดหรือเลือกแบบแผนประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเอง มีความเป็นผู้น�า ผู้รู้รอบ ครู
จึงต้องฝึกฝนให้ผู้เรียนศึกษาวิจัย อ่านค้นคว้า ต�าราหลากหลาย ไม่ใช่อาศัยครูเป็นแหล่งความรู้
แห่งเดียว อาจารย์อดุลจึงได้เตรียมการจัดหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ ควบคู่กับการคัดสรร
อาจารย์คุณภาพให้มาเป็นอาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกันบุกเบิกการท�าหลักสูตรรายวิชา
ส�าหรบัการสอนผูเ้รยีนชัน้ปีที ่ ๑ ทัง้มหาวทิยาลยัตัง้แต่ต้นก่อน พ.ศ. ๒๕๐๕ ในเวลาเดยีวกนั อาจารย์
อดลุยงัให้ความส�าคญักบัระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาด้วยเช่นกนั ด้วยการจดัให้มกีารสมัมนา อบรม แนวทาง
การเป็นอาจารย์ท่ีปรกึษาร่วมกนั อาจารย์อดลุจะท�าหน้าทีเ่ป็นประธานการอบรม ซึง่จะเป็นผูใ้ห้หลกัการ
การเรียนการสอนท่ีพึงปรารถนา ในขณะที่อาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ของคณะศิลปศาสตร์ 
ก็จะถ่ายทอดวิธีการให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ ๆ ที่เริ่มท�างาน เพื่อการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีให้ผู้เรียน

ความคาดหวงัเพือ่ให้ได้อาจารย์ทีเ่ป็นทัง้ผูรู้แ้ละสามารถฝึกฝนผูเ้รยีนให้เป็นผูรู้ไ้ด้ จงึน่าจะเป็น
สิ่งที่อาจารย์อดุลมุ่งมั่นควบคู่กับการจัดตั้งหลักสูตร ดังที่เรามองเห็นได้จากกระบวนการคัดสรร 
อาจารย์คุณภาพด้วยวิธีการคัดเลือกอาจารย์จากคุณสมบัติที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง

วิธีการคัดเลือกอาจารย์คุณภาพ: จากนักเรียนนอกถึงบัณฑิต “ลูกหม้อ”

ส�าหรับการจัดการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่ต ้องรับผิดชอบการศึกษาวิชาพื้นฐานทั่วไป
ของผู ้ เรียนทั้งมหาวิทยาลัยนั้น การสรรหาอาจารย์เพื่อสอนวิชาพื้นฐานทั้ง ๕ แขนงวิชา คือ 
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ซึ่งต่อมาปรับปรุงเป็น ๔ 
หมวดวิชานั้นเป็นเรื่องส�าคัญมากท้ังในด้านการบรรจุต�าแหน่งอาจารย์จ�านวนมากและอาจารย์ที่จะได้
รับการบรรจุต้องมีคุณวุฒิการศึกษาและวิชาการเชิงคุณภาพ อันเป็นความมุ่งหวังและมุ่งมั่นของ

อาจารย์อดุลในการพัฒนามหาวิทยาลัยครั้งนี้



151

อาจารย์อดลุมกีระบวนการคดัสรรอาจารย์คณุภาพสงูในด้านคณุวฒุทิางวชิาการ ซ่ึงในช่วงแรก

ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๕ อาจารย์อดุลได้ใช้ความพยายามในการสรรหาบุคคลผู้มีคุณวุฒิวิชาการที่ส�าเร็จ 

การศึกษาจากประเทศตะวันตกท้ังยุโรปและสหรัฐอเมริกา พบว่าคณาจารย์รุ่นแรกซ่ึงได้รับการบรรจุ

แต่งตั้งใน พ.ศ. ๒๕๐๕ เกือบทั้งหมด เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ได้รับทุน

การศกึษาของรฐับาล ภายใต้ความต้องการบคุลากรของสถาบนัการศกึษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ

อยู่แล้ว

จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตอธิการบดี (พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๖) และ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 

เลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๗)

จากค�าบอกเล่าของอาจารย์เพช็ร ี สมุติรและอาจารย์วนดิา จติต์หมัน่ นัน้ อาจารย์อดุลใช้วธิกีาร

เสนอให้จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และจอมพลถนอม กิตติขจร ซ่ึงเป็นนายกรัฐมนตรีและนายกสภา

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จดัการให้มกีารโอนย้ายบคุลากรคณุภาพเข้ามาเป็นอาจารย์ ซึง่เกอืบทุกท่าน 

เป็นผูท่ี้อาจารย์อดลุมสีายสมัพนัธ์ส่วนตัวกบัญาติผูใ้หญ่ในครอบครวัอาจารย์รุน่ใหม่เหล่านัน้ ด้วยการ

พดูคยุทาบทามให้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ�าคณะศลิปศาสตร์ เพือ่สอนวชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์ เป็นต้นว่า

อาจารย์เพช็ร ี สมุติร ขณะนัน้เป็นอาจารย์ใช้ทนุคณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพือ่สอน

วิชาประวัติศาสตร์ อาจารย์คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นอาจารย์ใช้ทุนที่มหาวิทยาลัย

วิชาการศึกษา ประสานมิตร ในขณะที่อาจารย์มัทนี รัตนิน ขณะนั้นเป็นอาจารย์สอนโรงเรียน

เตรียมอดุมศกึษา พญาไท อาจารย์เฉลา ไชยรตันะ สอนทีค่ณะครศุาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

อาจารย์ศรีนวล บุณยวัฒน เป็นครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นต้น อาจารย์อดุล ใช้การโน้มน้าวให้

บุคคลเหล่านี้โอนย้ายมาเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์รุ่นแรก ๆ



152

ศ.ดร.อดุล และคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ 

ร่วมงานวันร�าลึก ๒๕ ปี อสัญกรรม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

แม้วิธีการข้างต้นจะประสบความส�าเร็จระดับหนึ่ง แต่อาจารย์อดุลเองยอมรับว่าการโน้มน้าว

อาจารย์คุณภาพให้โอนย้ายจากต้นสังกัดราชการแห่งอื่น ระยะยาวย่อมเป็นปัญหาดังที่อาจารย์อดุล

ตระหนักว่า

“...โดยที่บุคคลผู้ส�าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศส่วนมาก เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 

จากหน่วยราชการหรือองค์การของรัฐ ซึ่งมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญา 

จึงเป็นอุปสรรคประการส�าคัญในการที่จะจัดหาบุคคลผู้มีวุฒิมาบรรจุเข้าด�ารงต�าแหน่ง 

อาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

(หจธ.(๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๑ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖)

อาจารย์อดุลจึงได้หาทางออกในการสรรหาอาจารย์คุณภาพอีกวิธีหนึ่งด้วยการเขียนจดหมาย

ทางการตัง้แต่ท�าหน้าทีเ่ลขาธกิารมหาวทิยาลยัถงึทีป่รกึษาการวฒันธรรมประจ�าสถานเอกอคัรราชทตูไทย

ในกรุงวอชิงตัน ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ในการขอความร่วมมือช่วยสรรหาบุคลากรอาจารย์

ให้กับคณะศิลปศาสตร์ ว่า
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“...เพื่อขอความร่วมมือจากท่านที่ปรึกษาฯ ได้โปรดอนุเคราะห์แจ้งให้นักเรียนไทย 

ในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ส�าเร็จการศึกษาและผู้จะส�าเร็จการศึกษา ซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับ 

ทางราชการหรือองค์การของรัฐ ได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค ์

จะรับสมัครผู้ส�าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในแขนงหนึ่งแขนงใดทาง Social Sciences, 

Humanities หรือทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในต�าแหน่งอาจารย์ 

ประจ�าคณะศิลปศาสตร์ และหากผู้ใดประสงค์จะเข้ารับต�าแหน่งดังกล่าวแล้ว 

ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านที่ปรึกษาฯ ได้กรุณาแจ้งรายชื่อพร้อมทั้งรายงาน 

ผลการศึกษาและวุฒิให้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทราบโดยด่วนด้วย...”

(หจธ.(๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๑ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖)

จึงเป็นไปได้ว่าด้วยความร่วมมือดังกล่าวนี้ อาจารย์อดุลจึงสามารถด�าเนินการบรรจุอาจารย์ที่มี

คณุวฒุจิากการศกึษาต่างประเทศ รวมถงึมคีวามสามารถทางวชิาการเป็นทีป่ระจกัษ์ต่อมา เป็นต้นว่า 

อาจารย์ธวัช มกรพงษ์ อาจารย์บุญสนอง บุณโยทยาน อาจารย์มงคล สีห์โสภณ อาจารย์สุจิตรา 

วุฒิเสถียร และอาจารย์พินิจ รัตนกุล เป็นต้น และถือเป็นวิธีการที่ช่วยลดปัญหาขัดแย้งระหว่าง

สถาบันการศึกษาด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกัน อาจารย์อดุลก็มีการประสานส่วนตัวทาบทามคณาจารย์

บางท่านทีม่คีณุวฒุกิารศกึษาจากต่างประเทศและสอนอยูท่ีส่ถาบนัอดุมศกึษาอืน่ แต่มคีวามสนใจเข้า

ร่วมงานบุกเบิกการศึกษาวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์กับอาจารย์อดุล ให้ตัดสินใจโอนย้ายเข้ามารับ

ราชการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างเช่น อาจารย์อรุณ รัชตะนาวิน เป็นต้น ด้วยความสามารถ

พิเศษในการสรรหาอาจารย์คุณภาพทางคุณวุฒิวิชาการของอาจารย์อดุล ท�าให้เมื่อเร่ิมเปิดภาคแรก

ของปีการศึกษา ๒๕๐๕ นั้น อาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์มีจ�านวนถึง ๑๖ คน และทยอย

เพิ่มจ�านวนขึน้จนถงึภาคแรกปีการศกึษา ๒๕๐๖ คณะศลิปศาสตร์มอีาจารย์ประจ�าเพ่ิมขึน้ถงึ ๓๕ คน 

แยกตามรายวิชาที่สอนในชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ดังนี้

จ�านวนอาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์แยกตามรายวิชา

รายวิชา พ.ศ. ๒๕๐๕ พ.ศ. ๒๕๐๖

๑. วิทยาศาสตร์
๒. สังคมศาสตร์
๓. มนุษยศาสตร์
๔. ภาษาไทย
๕. ภาษาอังกฤษ

๒
๓
๓
๒
๖

๘
๕
๗
๔

๑๑

รวม ๑๖ ๓๕



154

แต่อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานเอกสารแนบหลักการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เสนอขอจัดตั้งต่อ

สภาการศึกษาแห่งชาติในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อให้เริ่มเปิดสอน พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้น 

นอกจากรายนามอาจารย์ประจ�าคณะศิลปศาสตร์รวม ๓๕ คน เป็นอาจารย์ด้านวิชาภาษาอังกฤษ 

๑๘ คน ภาษาไทย ๘ คน สังคมศาสตร์ ๓ คน มนุษยศาสตร์ ๕ คน และวิทยาศาสตร์ ๑ คน แล้วเห็น

ได้ว่าอาจารย์ภาษาองักฤษมจี�านวนมากทีส่ดุ เป็นผู้สอนชาวอเมริกนั ๑๕ คน และชาวไทยเพียง ๓ คน 

จากค�าบอกเล่าอาจารย์ผู้สอนชาวอเมริกันส่วนใหญ่เป็นครูอาสาสมัคร Peace Corp ที่เดินทางเข้ามา

ประจ�าประเทศไทย ๑ ปี 

ส�าหรับอาจารย์ชาวไทยที่สอนวิชาภาษาไทยท้ังหมดน่าจะส�าเร็จการศึกษาจากคณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะที่อาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ทั้ง ๓ คน รวมอาจารย์

อดุลด้วยนั้น สองท่าน คือ อาจารย์อดุลและอาจารย์ธวัช มกรพงศ์ จบการศึกษาปริญญาโทและ

ก�าลังจะเดนิทางไปศกึษาปรญิญาเอก ในขณะทีค่ณาจารย์สาขามนษุยศาสตร์ ๕ คน อาจารย์คณุนอิอน 

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็นเพียงคนเดียวที่ส�าเร็จการศึกษาปริญญาเอกแล้ว ส่วนอีก ๔ ท่าน คือ 

อาจารย์เพ็ชรี ประจวบเหมาะ (สุมิตร) อาจารย์ ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข อาจารย์พรรณี พงศ์ศักดิ์ 

(ฉัตรพลรักษ์) และอาจารย์มัทนี โมชดารา (รัตนิน) ทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน

ประวัติศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส

ข้อมูลประวัติการศึกษาคณาจารย์รุ่นแรกนี้ คงไม่สามารถวิจารณ์ได้ว่า ด้อยคุณภาพหรือมี

ลักษณะของความเป็นอนุรักษ์นิยมแต่ประการใด ด้วยว่าเกือบทั้งหมด ล้วนแต่ได้รับการศึกษาจาก

โลกตะวันตกในช่วงเวลาเดียวกัน หลายท่านน่าจะมีประสบการณ์แนวการศึกษาแบบ Liberal Arts 

มาก่อนหรอืไม่กเ็ป็นระบบองักฤษทีเ่ป็น Modern Side มากกว่า แต่ทัง้หมดน่าจะมคีวามพร้อมเริม่ต้น

ระบบการศึกษาแผนใหม่ที่อาจารย์อดุลก�าลังปฏิรูปมหาวิทยาลัยแห่งนี้ แม้แต่คณาจารย์ที่ส�าเร็จ

การศึกษามหาวทิยาลยัเมอืงไทย ดเูหมอืนว่าอาจารย์อดลุก�าหนดเกณฑ์การรบัอาจารย์กลุม่นี ้ ว่าต้อง

เป็นผู้จบปริญญาตรีในระดับเกียรตินิยม

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการรับอาจารย์ประจ�า จ�านวนหนึ่งที่ยังไม่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 

อาจารย์อดุลในฐานะผู้บริหารท่ีมีสายสัมพันธ์กับเครือข่ายองค์กรต่างประเทศและมหาวิทยาลัย

ในสหรฐัอเมรกิา ท�าให้อาจารย์สามารถรบัรองให้บคุลากรทีเ่ป็นอาจารย์ในคณะหรอืแม้แต่บณัฑติศิษย์ 

ธรรมศาสตร์จากคณะอื่นที่มีประวัติผลการเรียนดีเด่น มีโอกาสเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิหรือ

สถาบันและมหาวิทยาลัย ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ เห็นได้จากกลุ่มคณาจารย์รุ่น

ทศวรรษ ๒๕๑๐ เป็นต้นว่า อาจารย์พรรณี พงษ์ศักดิ์ (ฉัตรพลรักษ์) อาจารย์ศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ 

อาจารย์บญุสนอง บณุโยทยาน รวมถงึอาจารย์ ดร.ชาญวทิย์ เกษตรศริ ิ (สมัภาษณ์ชาญวทิย์ เกษตรศริิ 

วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

การรับสมัครอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพได้ขยายคุณสมบัติเพิ่มเติมหลังจากคณะศิลปศาสตร์ 

สามารถท�าการผลิตบัณฑิตรุ่นแรกใน พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๐๙ เป็นต้นมา

ข้อมูลจากค�าบอกเล่าจากอาจารย์กาญจนี ละอองศรี และอาจารย์บุญจิรา ถึงสุข ระบุว่า

อาจารย์อดุลยังคงยึดเกณฑ์ การรับสมัครอาจารย์ผู ้สอนจากผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ศิลปศาสตร์บัณฑิต ด้วยคะแนนเกยีรตนิยิม ดงันัน้ บณัฑติรุน่ ๑ ของคณะศลิปศาสตร์เกยีรตนิยิมทีไ่ด้รับ
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การบรรจเุป็นอาจารย์ประจ�า คอื อาจารย์ไรน่าน อรณุรงัษ ี ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ ในเวลานัน้อาจารย์

อดลุได้ตัง้อัตรารบัอาจารย์ประเภทนีปี้การศกึษาละ ๑ คน จนกระทัง่ พ.ศ. ๒๕๑๕ จงึปรบัเปลีย่นเป็น

ให้แต่ละสาขาวิชารับอาจารย์ที่มาจากบัณฑิตศิลปศาสตร์หรือ “ลูกหม้อ” ได้สาขาละ ๒ คน ใน

ด้านหนึ่งการรับบัณฑิต “ลูกหม้อ” เข้าเป็นอาจารย์เป็นการประกันความเชื่อมั่นคุณภาพการเรียน 

การสอนและการผลติบัณฑติของคณะศลิปศาสตร์ว่า บรรลคุวามเป็นมาตรฐานทางวชิาการทีน่่าเชือ่ถอื 

คณาจารย์กลุ่มนี้หลายคนก็ได้รับโอกาสศึกษาต่อต่างประเทศด้วยเช่นกัน ที่ส�าคัญอาจารย์อดุลมิได้

ละทิ้งเกณฑ์การคัดสรรอาจารย์คุณภาพทางวิชาการสูงจากมหาวิทยาลัยอื่น เพียงแต่คุณสมบัติที่เป็น

เกณฑ์การรับอาจารย์ก็คงอยู่ที่ความโดดเด่นด้านการเรียน ควบคู่กับองค์ความรู้ของอาจารย์ผู้นั้นที่

ส�าคัญและสัมพันธ์กับการพัฒนาหลักสูตรคณะ เช่นกรณีการรับอาจารย์ยอดบุญ และอาจารย์ยิ่งบุญ 

เลิศฤทธิ์ จบการศึกษาปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยมอสโคว์ รัสเซีย เพื่อเปิดการสอนวิชา

ภาษารสัเซยี พ.ศ. ๒๕๑๗ (สมัภาษณ์ผูช่้วยศาสตราจารย์ กาญจน ีละอองศร ีและอาจารย์บญุจิรา ถงึสุข 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙)

อาจารย์พิเศษจากภายนอก

ในระยะเริ่มแรกการศึกษาวิชาความรู้พ้ืนฐานศิลปศาสตร์นั้น นอกจากอาจารย์ประจ�าภายใน

คณะศิลปศาสตร์ถือเป็นผู้บรรยายหลักและผู้ฝึกฝน (Tutorial Lecture) แล้ว หัวข้อเฉพาะบางหัวข้อ

ที่อาจารย์ภายในคณะและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองยังไม่มีความเชี่ยวชาญพอ อาจารย์อดุลก็จะ

คัดสรรและทาบทามให้คณาจารย์ภายนอกมาช่วยบรรยายพิเศษเฉพาะประเด็น

เป็นต้นว่า วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ในหัวข้อด้านศิลปะ อาจารย์ที่เชี่ยวชาญสาขา

ประวตัศิาสตร์ศลิปะและมคีวามรูพ้ืน้ฐานอกัษรศาสตร์ คอื หม่อมเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ จากคณะโบราณคดี 

มหาวทิยาลยัศลิปากร เคยรบัเชญิมาบรรยายฉายภาพประกอบ เรือ่ง ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมจีน 

จนถึงศตวรรษท่ี ๑๗ อิทธพิลพทุธศาสนาทีม่ต่ีออารยธรรมญีปุ่น่ ด้านศลิปกรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี 

จติรกรรมและประตมิากรรม ในวนัที ่๗ และ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ และศลิปะอนิเดีย (Indian Arts) 

และศลิปะชวา บาหล ี(Javanese and Sinhalese Arts) ในวนัที ่๑๐ และ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖ 

(หจธ.(๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)

ในกรณทีีอ่าจารย์ประจ�าภายในคณะศลิปศาสตร์ยงัมไีม่เพยีงพอ อาจารย์อดลุกจ็ะขอความร่วมมอื

จากอาจารย์ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเข้ามาช่วยสอนและวางพื้นฐานให้กับสาขาวิชา อย่างกรณีวิชา

ภาษาไทยในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๕ หม่อมหลวงบญุเหลอื เทพยสวุรรณ กไ็ด้ให้ความร่วมมอืช่วยสอนวชิา

ภาษาไทยให้กับหลักสูตรวิชาพื้นฐานตลอดปีการศึกษา ๒๕๐๕ จนถึง พ.ศ. ๒๕๐๖ เมื่อมหาวิทยาลัย

ได้รับงบประมาณบรรจุอาจารย์ประจ�าในคณะเพิ่มและบรรจุอาจารย์สอนวิชาภาษาไทยไว้ จึงได้ยุติ

การเชิญอาจารย์หม่อมหลวงบุญเหลือ ในฐานอาจารย์พิเศษ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ 

(หจธ.(๒) มธ.๒.๑.๖.๖/คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)

รวมทั้งกรณีหลักสูตรพ้ืนฐานทั่วไปปีที่ ๒ ภาค ๒ ที่ก�าหนดให้เรียนวิชาเฉพาะด้านเบื้องต้น

ส�าหรบัผูเ้รยีนรุน่แรก พ.ศ. ๒๕๐๕ และขึน้เรยีนปีที ่๒ นัน้ในภาค ๒ ปี ๒ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ 
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อาจารย์อดลุได้สรรหาคณาจารย์ท่ีมช่ืีอเสยีงทางวชิาการเป็นทีย่อมรบัขณะนัน้ ทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ดังปรากฏในจดหมายเชิญผู้บรรยายพิเศษ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ 

ประกอบด้วย

อาจารย์ภายใน
หลักกฎหมายทั่วไป  ศ.หลวงจ�ารูญ เนติศาสตร์ จากคณะนิติศาสตร์

จิตวิทยาเบื้องต้น  หลวงวิเชียรแพทยาคม จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

วารสารศาสตร์เบื้องต้น  ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

สถิติเบื้องต้น  นางประณีต เจาฑะเกษตริน จากคณะศิลปศาสตร์

รัฐศาสตร์เบื้องต้น  ดร.ธวัช มกรพงศ์ จากคณะศิลปศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดร.ธวัช มกรพงศ์ จากคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ภายนอก
ปรัชญาเบื้องต้น  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

ตรรกวิทยา  เจ้าคุณพระกวีวรญาณ

ระเบียบวิธีการวิจัย  นายประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง

ภูมิศาสตร์มนุษยชาติ  ดร.กมล ทองธรรมชาติ

สังคมวิทยาเบื้องต้น  นายพัทยา สายหู

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

พาณิชยศาสตร์เบื้องต้น นายพิพัฒน์ โปษยานนท์

(หจธ.(๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)

จะเห็นได้ว่าอาจารย์อดุลพยายามเลือกเชิญนักวิชาการรุ่นใหม่ยุคนั้นเข้ามาสอน แทนที่จะเชิญ

คณาจารย์จากภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้น แต่ละคณะยังมีจ�านวนอาจารย์ประจ�าไม่มากนักและ

ไม่มีคุณวุฒิในระดับที่น่าพอใจ ที่น่าสนใจในช่วงเวลาดังกล่าว บุคลากรท่ีอาจารย์อดุลเชิญมาเป็น

ผู ้บรรยายพิเศษ ส่วนใหญ่ต่างตระหนักในความมุ่งมั่นด้านมาตรฐานวิชาการร่วมกัน อย่างกรณี 

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ขณะนั้นยังปฏิบัติหน้าท่ีประจ�าในฐานะผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้

ความใส่ใจในฐานะผู้บรรยาย ดังนั้นเมื่อ ดร.ป๋วย ตระหนักว่าตนเองอาจต้องขาดการบรรยายไปบ้าง

ด้วยภารกิจราชการอื่น ดร.ป๋วยได้แสดงความรับผิดชอบว่า “หากมหาวิทยาลัย จะอนุญาตให้ผม

จดัหาผูบ้รรยายส�ารองทีม่คีณุวฒุสิงู ภายใต้การก�ากบัของผม เพือ่บรรยายแทนในชัว่โมงทีผ่มมาบรรยาย

ไม่ได้ ซึ่งคงจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษา” แน่นอนว่าค�าตอบแสดงความไม่ขัดข้องและ “ขอขอบคุณ

ในความปรารถนาดีของท่านเป็นอย่างยิ่ง” ของอาจารย์อดุล เลขาธิการมหาวิทยาลัยเวลานั้น สะท้อน

ถึงความร่วมมือร่วมใจในยุคสมัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เร่ิมต้นการปฏิรูปวิชาการแบบสมัยใหม่ 

(หจธ.(๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)
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ในบรรดาอาจารย์พิเศษรับเชิญให้สอนวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ คนส�าคัญที่ให้ความสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรมาด้วยดี คือ ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ 
ปราโมช อาจารย์ได้มีบทบาทช่วยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ชี้แจงท�าความเข้าใจกับนักศึกษา และ
สาธารณชนผ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐถึงคุณค่าการศึกษาวิชาพื้นฐานต้ังแต่เร่ิมจัดต้ังคณะและรับ
หน้าที่อาจารย์ผู้บรรยายหลักสูตรนี้ เป็นคร้ังคราวในรายวิชาศาสนาเปรียบเทียบ วิชาปรัชญา และ
วิชาวัฒนธรรมไทย ท�าให้อาจารย์ได้เข้าไปมีบทบาทส�าคัญในฐานะนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิให้กับ
มหาวทิยาลยั เช่น กรรมการทีป่รึกษาฝ่ายวชิาการในสมยัทีเ่สด็จในกรมฯ ทรงท�าหน้าทีอ่ธกิารบดแีละ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมพุทธศาสตร์และประเพณีของนักศึกษาสามารถ สร้างความร่วมมือกับ
นักศึกษาชุมนุมศิลปะการแสดง จัดการฝึกซ้อมและแสดงโขนธรรมศาสตร์ ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๐๙ 
กิจกรรมนี้ยังถือเป็นการต่อยอดการเรียนวิชาวัฒนธรรมไทยที่อาจารย์เป็นผู้บรรยายในหลักสูตร
พื้นฐานอกีด้วย บทบาทส�าคญัยิง่ทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัสตูรพืน้ฐาน คอื การร่วมมอืกบัอาจารย์คณุนอิอน
ในการปรบัปรงุหลกัสตูรวชิาพืน้ฐาน ส่วนวชิาอารยธรรมนัน้ได้มกีารต่อยอดแตกแขนงเป็นวชิาใหม่ คือ 
วชิาพืน้ฐานอารยธรรมไทย ซ่ึงอาจารย์ได้ร่วมร่างหลกัสตูรและเข้ามาเป็นคณะอาจารย์ผูส้อนวชิานีด้้วย

อาจารย์อดุลกับการร่วมงานกับคณาจารย์วิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์

ข้อมูลจากค�าบอกเล่าของอาจารย์หลายท่านโดยเฉพาะคณาจารย์ยุคแรกศิลปศาสตร์ที่ร่วม
งานบุกเบิกหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์กับอาจารย์อดุล ต่างบอกเล่าเป็นเสียงเดียวกันถึงอาจารย์
อดุล ว่ามีความเป็นผู้น�าองค์กรที่ดี ใจกว้าง ให้ความเป็นอิสระในการสร้างงาน เป็น “คนเก่งมาก” ที่
ให้ความคิดแรกเริ่ม (Think Tank) เวลาเดียวกันก็รับฟังความเห็นโต้แย้งที่สมเหตุสมผลจากอาจารย์
เพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้จากข้อมูลสัมภาษณ์ ข้อเขียนและเอกสารบางชิ้น ยังสะท้อนถึงบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะท่ีอาจารย์อดุลมีต่อคณาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพวิชาการของ 
การเรียนการสอน ซึ่งล้วนแล้วแต่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน

ตัวอย่างค�าบอกเล่าบางตอนจากอาจารย์เพ็ชรี สุมิตร ที่เกี่ยวโยงกับบุคลิกภาพความเป็น
ผู้บรหิารของอาจารย์อดลุว่าอาจารย์จะให้ความเป็นอสิระในการท�างาน ตัง้แต่การวางขอบเขตเนือ้หา
การสอน การก�าหนดขอบเขตลักษณะวิชาและโครงเร่ือง (Outline) เพ่ือเสนอขออนุมัติคณบดี 
อาจารย์อดุลก็จะอนุมัติทุกครั้งส�าหรับ ๕ วิชาหลักของหลักสูตรพื้นฐาน ทั้งนี้แต่ละแขนงวิชาหรือ
หมวดวชิา จะมอีาจารย์ผูร้บัผดิชอบแต่ละคน จดัท�าโครงร่าง (Outline) ของตนเองเสนอขึน้ไป โดยไม่
ต้องมีการประชุมร่วมกัน

ส�าหรบัอาจารย์เพช็ร ีซ่ึงมปีระสบการณ์การศกึษาพ้ืนฐาน Liberal Arts มาแล้วจากมหาวทิยาลยั 
เบอร์กเลย์ในสหรัฐอเมริกา ย่อมเข้าใจแนวคิดและหลักการวิชาพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ รวมถึงอาจารย์
คุณนิออน สนิทวงศ์ แม้จบจากระบบการศึกษาแบบอังกฤษ แต่ก็ผ่านหลักสูตรพื้นฐานในแนวใกล้
เคียงกัน ท�าให้อาจารย์อดุลยอมรับและรับฟังความเห็นอาจารย์กลุ่มนี้เสมอ

อาจารย์มงคล สีห์โสภณ อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ยืนยันวิธีการ
ท�างานร่วมกันกับอาจารย์อดุลทั้งในฐานะอาจารย์และเลขานุการคณะว่า อาจารย์อดุลจะ “ปล่อยให้

ท�าตามสบาย ไม่มีการก้าวก่ายอะไร”
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เช่นเดียวกบัเรือ่งของการให้เสรภีาพวชิาการแก่อาจารย์ผูส้อนพบว่า บางวชิาในยคุสงครามเยน็ 

รัฐบาลไทยด�าเนินนโยบายต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์และประเทศที่ปกครองระบอบนี้ ซ่ึงเป็นไปตาม

นโยบายต่างประเทศของสหรฐัอเมรกิา ในการจดัหลกัสตูรวชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์ ซึง่ถอืว่าวชิาทีว่่าด้วย

อารยธรรมหรือ Civilization เป็นวิชาหลักและวิชาบังคับตามหลักสูตรสากลในสหรัฐอเมริกา ท�าให้

คณะอาจารย์ยคุแรกสามท่าน คอื อาจารย์คณุนอิอน อาจารย์เพช็ร ีและอาจารย์มทัน ีซึง่สอนในวชิา

มนุษยศาสตร์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้ว ได้มีการแยกเนื้อหาออกเป็นอารยธรรมตะวันตกกับ

อารยธรรมตะวันออก ทั้งนี้วิชาอารยธรรมตะวันออกแบ่งออกเป็น ๓ ประเทศ คือ จีน เกาหลีและ

ญีปุ่น่ ส�าหรบัเรือ่งอารยธรรมจนีเป็นประเดน็เรือ่งทีอ่าจารย์เพช็รรีบัผดิชอบการสอนนัน้ ในระยะแรก

รฐับาลไทยถอืว่าการศกึษาเรือ่งสาธารณรฐัประชาชนจนีเป็นเรือ่งต้องห้าม เพราะมกีารปกครองระบอบ

คอมมิวนิสต์ แต่อาจารย์เพ็ชรีถือว่าจ�าเป็นต้องสอนเพราะจีนเป็นประเทศขนาดใหญ่ในโลก จ�านวน

ประชากรหลายร้อยล้านคน ไม่สามารถมองข้ามได้ ในตอนแรกอาจารย์อดลุเกรงใจรฐับาลจอมพลสฤษดิ์ 

ซึง่มนีโยบายต่อต้านประเทศทีป่กครองแบบคอมมวินสิต์ แต่อาจารย์อดุลกเ็ข้าใจเหตุผลทีอ่าจารย์เพ็ชรี 

ชี้แจงจึงยอมให้สอน แต่ก็คอยเตือนว่ามีต�ารวจมาคอยสังเกตการณ์อยู่สม�่าเสมอ ในขณะที่อาจารย ์

เพ็ชรีพิจารณาว่าเรื่องนี้เป็นวิชาการที่แม้แต่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็ศึกษากัน และอาจารย์เอง

ซึ่งศึกษาวิชาการสาขานี้มาโดยตรงย่อมเห็นความส�าคัญและบทบาทของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน

อนาคตว่าต้องเติบโตและมีอิทธิพลในสังคมโลก ที่ส�าคัญทัศนคติส่วนตัวของอาจารย์เพ็ชรีเห็นว่า 

“ฉันมีความรู้สึกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะชาติใด และถ้าเขามีความส�าคัญ 

มีพลเมืองเกือบค่อนโลกจะไปเว้นเขาได้อย่างไร ฉันก็สอนของฉัน ฉันไม่เห็นแคร์เลย” ด้วยความคิดที่

ยึดถือเสรีภาพทางวิชาการอย่างอาจารย์เพ็ชรีการสอนวิชาบางวิชาที่เคยห้ามสอนก็ได้จัดท�าขึ้นเป็น

ส่วนหนึง่ของ หลกัสตูรวชิาพืน้ฐานตลอดครึง่หลงัทศวรรษ ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ซึง่อาจารย์อดลุกไ็ม่ได้

ปิดกั้น

การยอมให้มีการสอนอารยธรรมจีนในทศวรรษ ๒๕๐๐ อาจารย์เพ็ชรีถือว่าท�าให้เรามองเห็น

การเปิดกว้างทางวิชาการของอาจารย์อดุลในที่สุดยอมให้มีการสอนเรื่องนี้ได้ แม้ว่าจะต้องพบกับ

การเฝ้าระวังจากฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาล เวลานั้นยังคงถือเป็นเร่ืองอ่อนไหวทางการเมือง 

อาจารย์อดลุมกัเตอืนอาจารย์เพช็รว่ีา “เวลาสอนเร่ืองจีนอย่าไป hint เร่ืองคอมมวินสิต์อะไรอย่างนี”้ 

ซึ่งอาจารย์เพ็ชรีก็แย้งว่าลัทธิคอมมิวนิสต์นั้น “ดีส�าหรับเมืองจีน ฉันไม่ได้บอกว่าดีส�าหรับเมืองไทย” 

ซึ่งอาจารย์อดุลก็ยอมรับฟังอย่างเข้าใจ (สัมภาษณ์อาจารย์เพ็ชรี สุมิตร วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

เช่นเดียวกับความรู้สึกของอาจารย์วนิดา จิตต์หมั่น เห็นว่าอาจารย์อดุลเป็นผู้บริหารก่อตั้ง

หลักสูตรที่เปิดกว้างให้เสรีภาพทางวิชาการและความเป็นอิสระในการท�างาน เพียงแต่มีการพูดคุย

ร่วมกันโดยอาจารย์อดุลเป็นผู้ก�าหนดแนวเรื่องว่าการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพควรจะเป็นเรื่อง

ด้านประวัติสิ่งมีชีวิตและทฤษฎีวิวัฒนาการ อาจารย์วนิดาสามารถจัดท�าสาระวิชาและวิธีการเรียน

การสอนได้เองท้ังหมด แม้แต่การก�าหนดหนงัสอือ่านประกอบ (Reading list) กจ็ดัการได้เองอย่างมี

เสรีภาพ อาจารย์ยืนยันว่าตลอดเวลาการท�างานสอนในสมัยอาจารย์อดุล อาจารย์มีความสบายใจ

อย่างมาก แม้ว่าเนือ้หาวชิาวทิยาศาสตร์ในระบบการศกึษาของไทยยงัไม่ดนีกั ไม่ว่าในชัน้มธัยมปลาย 
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หรือแม้แต่ในหลักสูตรวิชาพื้นฐานของคณะศิลปศาสตร์ นอกจากนี้อาจารย์ยังให้ความเห็นว่าในฐานะ

ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ แต่ต้องมาท�างานท่ามกลางคณาจารย์ส่วนใหญ่ในคณะศิลปศาสตร์ท่ีส่วนใหญ่

เป็นนักมนุษยศาสตร์ก็ตาม แต่อาจารย์ไม่ได้รู้สึกแปลกแยกแต่อย่างใด

ดังนั้นในทัศนะอาจารย์วนิดา ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์จึงถือว่าอาจารย์อดุลมีความคิดก้าวหน้า

มากในการน�าหลักสูตรพื้นฐานศิลปศาสตร์ มาสอนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซ่ึงไม่ได้เป็นที่พอใจของ

คณะต่าง ๆ นัก แต่อาจารย์วนิดาพิจารณาว่า “อาจารย์อดุลท่านไม่ได้ต้องการให้บัณฑิตที่จบจาก

ธรรมศาสตร์รู ้แต่วิชาชีพอย่างเดียว ท่านต้องการเปิดโลกทัศน์ของบัณฑิตทุกคนในทุก ๆ ด้าน 

เพราะฉะนัน้วชิาพืน้ฐาน กน่็าจะช่วยพัฒนาท้ังจิตใจ ท้ังบคุลิกภาพของบณัฑิตธรรมศาสตร์” (สมัภาษณ์

ศาสตราจารย์วนิดา จิตต์หมั่น วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

นอกจากความเปิดกว้างในทางวชิาการแล้ว อาจารย์อดลุยงัเป็นผูบ้รหิารทีใ่ห้ความส�าคัญอย่าง

แท้จรงิกบัการพฒันาทางวชิาการ ทัง้นีใ้นยคุเริม่ต้นเปลีย่นผ่านไปสูร่ะบบมหาวทิยาลยัยคุใหม่ ในกรณี

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซ่ึงอาจารย์อดุลเลือกหลักสูตรวชิาพ้ืนฐานศลิปศาสตร์เข้ามาจัดการศึกษานั้น 

เป็นเรื่องใหม่และแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น การเลือกระบบการศึกษาแบบนี้ น่าจะสัมพันธ์กับ

บุคลิกภาพความเป็นผู้น�าและความเป็น “คนเก่ง” ของอาจารย์นั่นเอง

แม้ว่าประสบการณ์การศึกษาท้ังในและต่างประเทศของอาจารย์อดุลเป็นการศึกษาเฉพาะทาง

มาโดยตลอด หากแต่ผู้ที่รู้จักอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เสน่ห์ จามริก เพ่ือนนักเรียนร่วมรุ่น มธก.

หรอือาจารย์เพช็รแีละอาจารย์วนดิา เพ่ือนร่วมงาน รวมถึงอาจารย์ชาญวทิย์ ต่างชืน่ชมว่าอาจารย์อดุล

เป็น “คนเก่งมาก” ความสามารถและรอบรู้ท�าให้อาจารย์เรียนรู้ระบบการศึกษาแบบศิลปศาสตร์ได้

ถ่องแท้ จนสามารถให้ค�าแนะน�าท่ีเป็นต้นคดิโครงเร่ืองในรายวชิาส�าคญัหลักของการศกึษาพ้ืนฐาน ไม่ว่า

จะเป็นวชิามนษุยศาสตร์ทีอ่าจารย์อดลุกใ็ห้ค�าแนะน�าอาจารย์ผูส้อนยคุแรกว่า ต้องมุง่ประเดน็หลกัไป

ท่ีเรื่อง “Civilization” อันเป็นพัฒนาการมรดกทางปัญญาและวัฒนธรรมของมนุษย์ หรือกรณี

รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์อดุลต้องการให้เป็นเรื่องการเรียนรู้วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตาม

หลักทฤษฎขีองชาร์ล ดาร์วนิ ในแง่นี ้ อาจารย์อดุลถอืได้ว่ามบีคุลิกภาพผู้น�าในการบริหารมหาวทิยาลยั 

องค์กรทางปัญญาของประเทศยุคนั้นได้

มากไปกว่านั้นอาจารย์อดุลยังได้พยายามท�าให้กระบวนการศึกษาของหลักสูตรพื้นฐาน

ศลิปศาสตร์ มมีาตรฐานทางวชิาการระดับสงู เพือ่ผลติบณัฑติให้มคีณุภาพรอบรูห้ลากหลายสาขาวชิา 

ด้วยการสนับสนุนการเขียนต�ารา

ในครั้งท่ีอาจารย์บุญสนองเริ่มต้นการท�างานสอนวิชาสังคมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๗ บุคคลที่มี

ส่วนส�าคัญในการกระตุ้นให้อาจารย์บุกเบิกการเขียนต�ารา “สังคมวิทยา” ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นที่รู้จัก

กนัในวงจ�ากดัมากในประเทศไทย คอื อาจารย์อดุล ดังปรากฏใน “ค�าน�า” ต�าราวชิา “มนษุย์กบัสงัคม” ว่า
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“ท่านคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ แนะน�าให้ผู้เขียน 
เขียนต�าราสังคมวิทยาหรือต�าราที่ว่าด้วยการศึกษาสังคมมนุษย์ในปริทัศน์ (Perspective) 

หรือทัศนคติ (Point of View) ของสังคมวิทยา เพ่ือให้นักศึกษาด้านนี้ ท้ังใน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศแห่งอื่นได้ใช้ถ้าเห็นประโยชน์ 
ในการแนะน�าดังกล่าวศาสตราจารย์ ดร.อดุลได้ให้ก�าลังใจแก่ผู้เขียนว่า คณะศิลปศาสตร์ 

มีนโยบายสนับสนุนอาจารย์ไม่ว่าในสาขาวิชาไหน เขียนต�าราให้มากที่สุด และดีที่สุด 
เท่าที่จะท�าได้ โดยทางคณะยินดีช่วยเหลือในด้านการหาผู้พิมพ์และผู้จ�าหน่ายให้

(บุญสนอง บุญโยทยาน ๒๕๐๗: ค�าน�า)

ทั้งนี้กระแสการเขียนต�าราของอาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐานด�าเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการ
สอนนั้น กรณีวิชาภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ อาจารย์อดุลให้น�้าหนักในฐานะวิชาฝึกฝนทักษะ
ส�าหรับผู้เรียนนั้น อาจารย์อดุลได้ใช้ความกว้างขวางในระบบเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์แผนกวิชาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานชั้นปีที่ ๑ ของมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ทั้งน้ีช่วง พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๒ เมื่อครั้งอาจารย์อดุลได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงานที่ United 
Nations of Asian Institute for Economic Development and Planing อยูน่ัน้ อาจารย์มโีอกาส
เดินทางไปปฏิบัติการกิจที่กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. ๒๕๐๙ ได้ไปเจรจากับมูลนิธิ 
ร็อกก้ีเฟลเลอร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยปรับปรุงการสอนและการทดสอบ
การสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มีความทันสมัย มูลนิธิจึงมอบหมายให้คณบดี 
Development of General Linguistics ของมหาวทิยาลยั Pittsburgh จดัท�าโครงการความร่วมมอื 
๖ ปี โดยส่งผูเ้ชีย่วชาญมาประจ�าคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ให้การช่วยเหลอื แนะน�า
หน่วยงานประกอบด้วย การสอนภาษาอังกฤษขึน้พืน้ฐานปีที ่ ๑ ของทกุคณะ สาขาวชิาภาษาศาสตร์
และวิชาภาษาและ วรรณคดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลังจากได้รับการจัดตั้งไม่นานนัก โดยเฉพาะ
วิชาภาษาองักฤษพืน้ฐาน ได้รบัการเสนอแนะและกระตุน้ให้เริม่ต้นจดัท�าแบบการทดสอบใหม่ ซึ่งน�ามา

ปฏิบัติการอยู่ใน พ.ศ. ๒๕๑๖

กระบวนการเรียนการสอน 

และปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา

ความคาดหวังของอาจารย์อดุลต่อคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนในด้านกระบวนการเรียนการสอน 
เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู ้ของนักศึกษาจากเดิมจ�ากัดเฉพาะการเรียนในชั้นเรียน 
ฟังค�าบรรยายจากคร ู ท่องจ�า เพือ่ตอบข้อสอบจากค�าบรรยาย มาเป็นการคดิวเิคราะห์ ค้นคว้าความรู้
ใหม่นอกห้องเรียน เราพบค�าตอบความคาดหวังนี้ ได้จากค�าบอกเล่าจากอาจารย์ผู้สอนยุคแรกท่ี
ประมวลบรรยากาศห้องบรรยาย ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา รวมถึงเร่ืองการบูรณาการ

ในวิชาพื้นฐาน
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กระบวนการเรียนการสอนในห้องบรรยาย

การเรียนวิชาพื้นฐาน ๕ วิชา คือ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชามนุษยศาสตร์ 
วิชาสังคมศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ จะแบ่งเป็นชั่วโมงบรรยาย ซ่ึงใช้ห้องบรรยายเรียนรวม 
เป็นห้องใหญ่ทั้งชั้นที่ตึกศิลปศาสตร์ด้านท่าพระจันทร์ อาจารย์ผู้บรรยายจะนั่งบรรยายท่ีห้อง ๒๐๓ 
ชั้น ๒ แล้วใช้กล้องโทรทัศน์ส่งสัญญาณต่อไปยังห้องฟังค�าบรรยาย ตั้งแต่ชั้น ๑-๕ มีการจัดที่นั่ง
เรียงชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ทั้งหมดตามล�าดับอักษรโดยไม่แบ่งตามหมู่ เพื่อสะดวกต่อระบบ “เช็คชื่อ” 
ผู ้เข้าห้องเรียน ในการเรียนห้องบรรยายรวมนักศึกษาทุกคนต้องแต่งกายตามระเบียบว่าด้วย
เครื่องแบบนักศึกษา และในบางคร้ังอาจารย์อดุลจะเดินตรวจตราความเรียบร้อยของนักศึกษาใน
ห้องบรรยายรวมด้วย

คุณสมบัติส�าคัญของอาจารย์ผู้บรรยายห้องบรรยายรวม คือ สามารถส่ือสารเร่ืองยากและ
เต็มไปด้วยรายละเอียดข้อเท็จจริง ให้เป็นเรื่องสนุก ใช้ค�าที่ฟังง่าย นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่าย แต่
หลงัการเรยีนในห้องบรรยายจะต้องมห้ีองฝึกฝนหรอืห้องติว ยกเว้นวชิาวทิยาศาสตร์ อาจารย์ตวิเตอร์
หรืออาจารย์ฝึกฝน ซึ่งเป็นอาจารย์รุ่นหลังจะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นี้ ทั้งนี้อาจารย์ติวเตอร์
จะท�าหน้าทีอ่ธบิายเพิม่เตมิในประเด็นส�าคญับางประเด็นทีไ่ม่ได้บรรยายในห้องบรรยาย ประเดน็ส�าคัญ
ใน ๔ วชิา จะต้องก�าหนด ไว้ให้ผูเ้รยีนได้ทราบก่อนแล้ว ปกตแิต่ละวชิาจะมอีาจารย์ตวิเตอร์ราว ๗-๘ คน
หรอืมากกว่าน้ัน อาจารย์ตวิเตอร์แต่ละคนสามารถสอนตวิข้ามวชิาได้ แต่อย่างไรกต็ามระบบการเรียน
แบบห้องฝึกฝนหรือห้องติว ถูกยกเลิกไปในราว พ.ศ. ๒๕๑๔ อาจารย์ฝึกฝนทั้งหมดได้รับผิดชอบเป็น
อาจารย์ผูส้อนหลกั ในกรณวีชิาอารยธรรมตะวนัออกจะจัดการสอนติวเป็นประเด็น เช่น อารยธรรมจีน 
แบ่งย่อยเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อาจารย์แต่ละคนจะรับผิดชอบสอนประเด็นย่อยแต่ละ
ประเดน็ อาจารย์ตวิเตอร์วชิาอารยธรรมตะวนัออก เช่น อาจารย์ศรสีขุ ทวชิาประสทิธิ ์อาจารย์สนุนัท์ 

ปาลกะวงศ์ และอาจารย์ศรีสุรางค์ พูนทรัพย์ เป็นต้น

นักศึกษาธรรมศาสตร์ผู้เน็กไทเรียบร้อยในวันเปิดอาคารและห้องสมุดนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๒
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วธิกีารสอนเพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถคดิวเิคราะห์และศกึษาเพ่ิมเติมด้วยตัวเองได้นัน้ ระบบการสอน

ในห้องฝึกฝนนั้น อาจารย์ติวเตอร์มักมอบหมายงานวิชาการเป็นการบ้านให้ผู้เรียนต้องท�ารายงาน 

ซึ่งก็คือการเข้าห้องสมุดค้นคว้าแหล่งความรู้นอกห้องเรียน ดังนั้น ผู้เรียนหลักสูตรพื้นฐานทุกคนมี

ความสามารถเขียนรายงานได้ ตามหัวเรื่องที่ก�าหนดพร้อมกับการพัฒนาการเขียนรายงานด้วยการ

ตอบค�าถาม what when where why และ how ห้องสมดุและต�าราภาษาไทย จงึเป็นเงือ่นไขจ�าเป็น

ที่ห้องสมุดต้องจัดหาและอาจารย์ผู้สอนต้องแต่งต�าราขึ้น

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับผู้เรียน

ถ้าจะว่าไปแล้วในยุคแรกของการเรียนการสอนการสอนวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์นั้น อาจารย์

หลายท่านได้ให้ค�าแนะน�า ปรึกษาตลอดจนความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้เรียน อาจารย์เพ็ชรี 

สุมิตร ในฐานะที่ท่านเป็นเลขานุการคนแรกของคณะสมัยอาจารย์อดุลเป็นคณบดี เล่าว่าท่านคุ้นเคย

กับศิษย์วิชาพื้นฐานรุ่นแรก พ.ศ. ๒๕๐๕ มาก อาจารย์ให้ความเมตตาช่วยเหลือผู้เรียนซ่ึงเวลานั้น

ส่วนใหญ่มาจากต่างจงัหวดัทีอ่าจมปัีญหาทนุทรัพย์ในการเรียนและการใช้จ่ายประจ�าวนัเป็นคร้ังคราว 

อาจารย์เล่าว่า “เดก็บางคนมาจากสงขลา ทีน่ีพ่้อแม่ส่งเงินบ้าง ไม่ส่งบ้าง ถ้าพวกเขาไม่จ่ายค่าเล่าเรียน 

ก็ไม่มีสิทธิสอบ ก็ต้องขอยืม (เงินอาจารย์) บ้าง เดี๋ยวก็ ๑๐ บาท ค่าข้าวกลางวัน...” ส�าหรับ ความรู้สึก

ของอาจารย์ต่อผู้เรียนรุ่นนี้ คือ “เป็นเด็กดีทุกคนรุ่น ๑ นี่ ฉันรักทุกคนเลยนะ เพราะใกล้ชิดกัน และที่

ส�าคญั ฉนัจะซือ้เนก็ไทไว้ ๕ เส้น เรยีงไว้ท่ีโต๊ะ เวลาจะเข้าห้องเรยีนจะต้องผกูเนก็ไท เพราะอาจารย์

อดุลให้ผูกเน็กไท แต่เด็กมีบ้างไม่มีบ้าง เวลาไม่มีก็ให้มายืม หยิบไปผูก เรียนเสร็จก็เอามาคืนให้คนอื่น

ได้เวียนใช้กัน” (สัมภาษณ์ อาจารย์เพ็ชรี สุมิตร วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

อาจารย์เพช็รมีองเหน็ว่า สถานภาพทางเศรษฐกจิสงัคมของผูเ้รยีนธรรมศาสตร์ในทศวรรษแรก 

๒๕๐๐ นั้น “เป็นเด็กต่างจังหวัด ครึ่งหนึ่งเป็นเด็กที่ต้องท�ามาหากินบ้าง เรียนบ้าง ฝากเพ่ือน

เรียนจดแล้วตัวเองก็ไปรับจ้างท�างานพิเศษ แต่เขาก็เป็นคนดี เขาช่วยตัวเอง ฉันก็นับถือนะ พวก 

self-made-man เล็กเชอร์เผื่อหรือสร้างตัวเองนี่ ได้ดีหลายคน” ปัจจัยจากฐานะของผู้เรียนเวลานั้น 

ท�าให้อาจารย์ศิลปศาสตร์ทั้งหมดที่สอนวิชาพื้นฐานต้องการช่วยเหลือผู ้เรียนให้ได้รับข้อมูล

ความรู้มากที่สุด ได้เร่งจัดท�าเอกสารประกอบการสอนและต�าราเรียนขึ้น เป็นภาษาไทย เพราะต�ารา

ต่างประเทศในห้องสมุดมีน้อย เท่าที่มีผู้เรียนส่วนใหญ่ก็อ่อนภาษาอังกฤษไม่สามารถอ่านได้

ไม่มีความเชื่อมโยงในการสอนแต่มีบูรณาการระหว่างอาจารย์ผู้สอน

จากการสัมภาษณ์อาจารย์เพ็ชรีถึงรูปแบบการสอนที่จะให้วิชาหลักทั้ง ๕ วิชา ในหลักสูตร

พื้นฐาน มีความเชื่อมโยงกันแบบบูรณาการนั้น แท้จริงแล้วแต่ละวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ

วชิาของตวัเอง ไม่เคยมกีารประชมุปรกึษาในเร่ืองวธิกีารหรือหลักการสอนให้เชือ่มโยงกนั เป็นลักษณะ 

“ต่างคนต่างรับผิดชอบเฉพาะของตัวเอง” แม้แต่ในกลุ่มวิชาเดียวกันอย่างวิชามนุษยศาสตร์ ซ่ึงเป็น

วิชาอารยธรรม แบ่งออกเป็น ๒ วิชาย่อย ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นต้นมา คือ วิชาอารยธรรม ตะวันตก 
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อารยธรรมตะวันออก ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้เพิ่มวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย ก็เป็นลักษณะต่างคน
ต่างท�า ตามความเหน็อาจารย์เพช็ร ีวชิาเหล่านีม้ขีอบเขตสาระแยกเป็นประเดน็แตกต่างกนัอยูแ่ล้วจงึ
ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดโครงให้เป็นแนวเดียวกัน นอกจากนี้ในรายวิชาแต่ละวิชาอาจารย์ผู้สอนสามารถ
เลือกให้ความส�าคัญกับประเด็นที่ตนเองถนัดหรือเห็นว่าส�าคัญ

เช่นเดียวกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่แบ่งสาระวิชาย่อยแบ่งเป็นวิชาประวัติศาสตร์กายภาพ 
ซึ่งอาจารย์อรณุ รชัตะนาวนิ เป็นผูส้อน กบัวชิาประวติัสิง่มชีวีติหรอืวทิยาศาสตร์ชวีภาพ ซึง่อาจารย์
วนดิา จติต์หมัน่ รบัผดิชอบการสอนนัน้ อาจารย์ทัง้สองต่างคนต่างก�าหนดขอบเขตและเนือ้หาการสอน
โดยไม่จ�าเป็นต้องปรึกษากัน เพราะเป็นคนละวิชาและมีขอบเขตความรู้ต่างกันชัดเจน ท�าให้ไม่ต้อง
พูดคุยหรือปรึกษากัน (สัมภาษณ์อาจารย์วนิดา จิตต์หมั่น วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ด้วยเหตุนี้ในกระบวนการเรียนการสอนแต่ละวิชาจึงมีเนื้อหาเป็นเอกเทศที่ขึ้นอยู่กับเทคนิค
การสอนของอาจารย์แต่ละคน เห็นได้ชัดว่าการสอนน่าจะไม่มีการเชื่อมโยงประเด็นกันระหว่างวิชา 
แต่เนือ่งจากขอบเขตเนือ้หาท่ีสามารถแยกจากกนัได้ จึงไม่ค่อยเกดิปัญหาความซ�า้ซ้อน แม้จะไม่สามารถ
พฒันาความเชือ่มโยงระหว่างวชิาในห้องเรียน แต่การท่ีอาจารย์อดุลได้มกีารจัดการพ้ืนท่ีห้องพกัอาจารย์ 
ด้วยการไม่แบ่งพื้นที่ออกตามแผนกวิชา หากแต่ให้มีการจัดห้องพักอาจารย์คละกันข้ามวิชากัน ท�าให้
อาจารย์วิชาอารยธรรมใช้ห้องพักร่วมกับอาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์หรืออาจารย์วิชาภาษานั่งรวมห้อง
เดยีวกบัอาจารย์สอนวชิาอารยธรรม เป็นต้น วธิกีารบรหิารพืน้ทีก่ารใช้ห้องพกัอาจารย์ลกัษณะนี ้ ก่อให้
เกิดการหลอมรวมและบูรณาการความรู้เฉพาะวิชากับวิชาอื่น ๆ ท�าให้อาจารย์ต่างสาขามีโอกาสรับ
ฟังค�าแนะน�า แลกเปลี่ยนความรู้และการซักถามระหว่างกัน นับเป็นปรากฏการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นกับ
หลักสูตรวิชาพื้นฐานและคณะศิลปศาสตร์ อันเกิดจากความคิดริเริ่มของอาจารย์อดุลอย่างแท้จริง

คงไม่มีข้อสรุปใดที่น่าประทับใจไปกว่าบทสัมภาษณ์อาจารย์ชาญวิทย์มองย้อนกลับไปถึง
คุณูปการท่ีอาจารย์อดุลมีต่อวิชาพื้นฐานและท�าให้วิชานี้เป็นลักษณะพิเศษที่อาจไม่มีที่มหาวิทยาลัย
แห่งอื่น คือ การสามารถบูรณาการอาจารย์ผู ้สอนที่ต่างสาขาความรู ้โดยสิ้นเชิงอย่างสาขาวิชา
วทิยาศาสตร์ ให้เข้ามาท�างานร่วมกนักบัอาจารย์สาขาประวติัศาสตร์และมนษุยศาสตร์อืน่ ๆ ซึง่แม้แต่
ในรุ่นของอาจารย์ชาญวิทย์เอง ก็มีเพื่อนร่วมงานที่ท�างานด้วยกันได้อย่างเป็นคณะท�างานที่ดี คือ 
อาจารย์ศันสนีย์ ตันติวิท ซ่ึงสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานนั่นเอง รวมถึงค�าบอกเล่า
ท่ีเกดิจากความภาคภูมใิจของอาจารย์วนดิา จติต์หมัน่ อาจารย์วชิาวทิยาศาสตร์รุน่ยคุบกุเบกิ ทีต่่อมา
ได้รบัหน้าทีผู่อ้�านวยการส�านกับณัฑิตอาสาสมคัร มโีอกาสลงไปศกึษาวถิชีวีติชาวบ้านและสภาพชนบท 
ซึ่งเป็นมิติทางสังคมศาสตร์ ส�าหรับอาจารย์แล้วนี่คือการบูรณาการชีวิตและความคิดอันเกิดจาก
การเป็นอาจารย์สอนวิชาพื้นฐาน

กล่าวได้ว่าหลังจากการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๕๑๔ แล้ว 
การเรียนการสอนวิชาพื้นฐานด�าเนินมาอย่างเป็นที่น่าพอใจ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 
อาจารย์อดุลในฐานะคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ด�ารงต�าแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สมัยศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นอธิการบดี อาจารย์อดุลมีหนังสือ
ถึงอธิการบดีลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ขอลาออกจากคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อรับ

ต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแต่เพียงต�าแหน่งเดียว แต่อาจารย์สัญญาให้ค�าตอบว่า
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“ผมเห็นใจที่ท่านต้องรับภาระงานหนักหลายด้าน แต่ดังที่ผมเคยเรียนด้วยวาจา 

ขอร้องท่านไว้แล้ว ว่าขณะนี้เป็นระยะที่เราก�าลังจะตั้งตัวไปในทางใหม่ 

อยากจะให้เป็นว่าอะไรที่ท่านท�าถนัดมืออยู่แล้ว ก็ให้ช่วยกรุณาท�าไปก่อนสักระยะหนึ่ง 

ฉะนั้นผมจึงเสนอให้ท่านรองอธิการบดีทุกท่านด�ารงอีกต�าแหน่งหนึ่ง 

จึงขอได้โปรดทบทวนอีกสักครั้งเถิด” สัญญา ธรรมศักดิ์

(หจธ.มธ. (๒) ๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๙)

ส่งท้ายด้วยถ้อยค�าจากคณาจารย์

ในวาระอาจารย์อดุลเจริญอายุครบ ๙๐ ปี ขอน�าถ้อยค�าจากคณาจารย์รุ่นแรก ๆ ที่ร่วมมี

บทบาทส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์กับอาจารย์อดุล และคณาจารย์

ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรนี้ ถ้อยค�าเหล่านี้แสดงถึงคุณค่าและความส�าคัญอันยิ่งใหญ่

ของอาจารย์อดุลกับหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์
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พันเอกหญิง ดร. คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

“(อาจารย์คึกฤทธิ์) ท่านบอก นี่หล่อนอยู่เฉย ๆ อยู่ โรงเรียน จปร. นั้นนะ เค้าให้สอนอะไรก็

สอนไป พวกหล่อนมาอยู่ท่ีลานโพเนี่ยะ มัทนีด้วย อะไรด้วยเนี่ยะ คุณอดุลตัวดี มาปรับปรุงวิชา

ของเค้าจนกระทั่งมันออกมาเต็มลานโพ ถ้าเผื่อหล่อนไปปรับปรุง โรงเรียน จปร. แล้วมันออกมา

เต็มลานพระรูป หล่อนจะท�ายังไง (เสียงหัวเราะ) นี่คือค�าที่ อาจารย์คึกฤทธิ์ คิดว่าพวกเราท�าอะไรมั่ง

ท่ีเราไปจัดใส่สมองอะไรเนี่ยนะค่ะ ก็จะมาเล่าให้ฟัง นี่คือผลของการสอนศิลปศาสตร์ทั้งหมด...

ที่อาจารย์อดุลท่านมาท�าที่คณะศิลปศาสตร์ ๒ ปีแรกเนี่ยะ เราก็ต้องถือว่าเราได้มีส่วนสร้างเด็กที่เป็น

นักคิดอะไรเนี่ยะนะค่ะ แล้วก็ท่านที่ไม่เคยไป ท่านที่ไม่เคยคุ้นกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยกัน

ก็ไม่รู้ว่าลานโพนี่มันอยู่ตรงไหน แต่ถ้าท่านที่ไม่รู้จักเนี่ย ก็จะไม่เคยไป จะบอกว่า ลานโพอยู่ตรงนี้ 

แล้วคณะศิลปศาสตร์ของเรานะล้อมลานโพ เพราะฉะนั้นดิฉันพูดปริศนาอักษรไขว้ไว้แค่นี้ว่า ไอ้ที่มัน

พูดกันใต้ลานโพนั้นมันมาจากไหน”

“ตอนสมัยสอนหนังสือ ทีแรกก็โกรธว่า ไอ้พวกนี้มันพูดมากอะไร ถกเถียงอะไรมา แล้วพอ

ตอนหลงั พอพ้นสมยั ๑๔ ตุลา อะไรไปแล้วเนีย่ะ ต้องขอเรยีนว่าเหงาเลยค่ะ เพราะว่าเด็กทีม่าใหม่เนีย่ะ 

มันท�าให้เราเหงา ก็ไอ้ตอนที่ก่อน ๑๔ ตุลานั้นมันวุ่ยวาย มากมาย เราก็โกรธนะค่ะ แต่พอมันเงียบกัน

ไปเนี่ย นี่มันไปไหนกันหมด มันไปก่อการใดที่ไหน (เสียงหัวเราะ) ดิฉันก็เลยต้องขอเรียนว่า จาก

ประสบการณ์ตอนที่เราสอนนั้นหนักใจสุดขีด แต่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นความสนุกนะ มันเป็นการท้าทาย 

พวกอาจารย์ที่สอนหนังสือทีหลังบอกว่า บอกตรง ๆ ว่าไม่สนุก เพราะเด็กรุ่นหลังนี่ยังไม่ค่อยคิดถึง

ไอ้เรื่องวิชาการที่จะไปต่ออะไร แกคิดแต่เพียงว่า เรียนอะไร จะท�างานอะไร หาเงินได้เงินมากที่สุด”

“แต่ทนีีก้จ็ะขอเรยีนในทีน่ีว่้า พวกเราเนีย่ะรู้สึกว่า อาจารย์อดุล เป็นคนทีม่คีวามกล้าอย่างที่สุด 

ที่คนไทยเค้าเรียก กล้าอย่างบ้าบิ่นด้วย ในเรื่องการศึกษา เพราะอาจารย์อดุล รับนักเรียนปีแรก 

๑,๘๐๐ คน ทั้งที่มีอาจารย์เต็ม ๆ ๔ คน คือ ดิฉัน อาจารย์อรุณ อาจารย์เฉลา อาจารย์มัทนี มีอยู่ 

๔ คน เท่าน้ี ตึกเรียนก็ไม่มีนะคะ ต้องเรียนกันที่ข้างหน้าหอประชุมใหญ่ นี่คือความกล้าของ

อาจารย์อดุล ในการที่จะน�าการศึกษาระบบใหม่เข้ามา เพราะฉะนั้น Professor Baxter ที่มาจาก 

Harvard แกบ่นทุกวันว่าท�าไมกล้าอย่างนี้ แต่ว่าในที่สุด ถ้าเกิดตั้งใจจะท�าจริง ๆ มันก็ท�าได้ แล้วเราก็

ตั้งคณะศิลปศาสตร์ แล้วก็ท�าหลักสูตรใหม่จนได้”

(จาก พนัเอกหญงิ ดร. คณุนอิอน สนทิวงศ์ ณ อยธุยา ค�ากล่าวในวาระศาสตราจารย์ ดร.อดลุ 

วิเชียรเจริญ ครบ ๗ รอบ (๘๔ ปี) ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม)
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร

“เราสอนกันไปก่อน outline เค้าโครงการสอน ต�ารามาทีหลัง ฉันก็สอนตะวันออก อาจารย์
คุณนิออน เขาก็รับผิดชอบตะวันตก ทีนี้พอสอนไป เด็กสมัยนั้นมันไม่ค่อยรู้ภาษานะ คือภาษาอังกฤษ 
ต�าราทั้งนั้นเลย ต�าราไทยนี่ไม่มีเลยในโลกนี้ ทีนี้ให้ (เด็ก) มันไปอ่านภาษาฝร่ัง ก็สงสารมัน มันก็งู ๆ 
ปลา ๆ แล้ว (เวลา) ฟัง lecture ฉันก็พูดเร็ว มันก็จดไม่ทัน ฉันก็รู้นะ ฉันก็เริ่มเขียนค�าบรรยายตั้งแต่
เริ่มแรกเลยนะ เขียนโง่ ๆ (ง่าย ๆ) ก่อน ประวัติอารยธรรมจีน ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น อินเดีย เริ่มไป 
แล้วกค่็อย ๆ พฒันาข้ึนมาเรือ่ย ๆ เป็นเอกสารประกอบการสอน ดร.อดลุ เขากเ็น้น (ให้เราเขยีนต�ารา) 
เราเองก็เห็นเด็กมันไม่รู้เรื่อง พูดตรง ๆ ฉันเขียนหนังสือ ฉันไม่ได้หวังอะไรเลย เพราะอยากจะให้เด็ก
มันมีต�าราอ่านเท่านั้น เพราะมันอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออก มันไม่กระดิกหู เราก็สงสารมัน ที่ท�า
เพราะอย่างนี้ เมื่อมาท�าแล้วมันก็ค่อย ๆ ปรับปรุงขึ้น ๆ มันก็มีเป็นเล่มขึ้นมา ไม่ใช่อยากไปเขียน 
ใครจะอยากเขียน เสียเวลา”

“พดูตรง ๆ นะ เดก็จฬุาฯ ส่วนมาก background เขาดี นีพ่ดูจรงิ ๆ เลยนะ เขามาจากโรงเรยีนดี 

แล้วมาจากสกุลดี ฉันรู้จักเกือบทั้งนั้นน่ะ แต่เด็กธรรมศาสตร์นี่คละ เด็กต่างจังหวัดบ้าง เด็กครึ่งนึง

ต้องท�ามาหากนิบ้าง เรยีนบ้าง ฝากเพือ่นจด แล้วกไ็ปรบัจ้างพเิศษ (ท�างานหาเงนิมาเรยีน) แต่เขาก็

เป็นคนดีนะ เขาช่วยตัวเอง ฉันก็นับถือเขานะพวก self-made-man ได้ดีหลายคน แต่ฉันกลับชอบ

ธรรมศาสตร์ สารภาพเลย คอืฉนัอาจจะเป็นคนไม่เหมอืนกบัคนอืน่นะคอื อะไรท่ีมนัมสีถาบนัมัน่คงแล้ว 

ฉนักไ็ม่ว่าอะไรนะ แต่ไอ้นีค่ล้าย ๆ เรามส่ีวนสร้างเข้าใจไหม เรามโีอกาสได้ท�าอะไรบ้าง อย่างอยู ่(จุฬาฯ) 

นัน้ฉนักต้็อง follow pattern ของเขาน่ะ เขาเคย (ท�า) อย่างไรมา เรากต้็องตามเขาไปเรือ่ย ๆ เพราะ

เราเดก็ แต่ว่ามาทาง (ธรรมศาสตร์) นี ้ เราได้ create something น่ะ ใจฉันรกัธรรมศาสตร์มากกว่า 

แล้วฉันก็เป็นกันเองกับเด็กมาเพราะว่า ฉันเป็นเลขาฯ คณะ มันมีอะไร มันก็วิ่งมาหาฉัน ยืมเน็กไทบ้าง 

ยืมเงินบ้าง แล้วมันก็สนิทสนม”

“ดิฉันสนิทกับนักศึกษารุ่นแรก ไตรรงค์ สนิทมาก สนิทจนเดี๋ยวนี้ เป็นเด็กสงขลา ทีนี้พ่อแม่ก็

ส่งเงินบ้างไม่ส่งเงินบ้าง ทีนี้ฉันเลขาฯ คณะนี่ ก็ถ้าไม่จ่ายค่าเล่าเรียน ก็ไม่ได้สอบ ก็ยืมบ้างอะไรบ้าง 

เดี๋ยวก็ ๑๐ บาท ข้าวกลางวัน เอาไป เวลามันขึ้นเวทีศิษย์เก่า ผมเนี่ยนะยืมอาจารย์ทุกวันเลย 

แล้วเพื่อนก็บอกว่า เฮ้ย เดี๋ยวนี้มึงมั่งมี มึงใช้บ้างไหม โอ๊ย กูไม่ใช้ กูเก็บไว้ประทับใจ ไตรรงค์ ฉันลืม

ไปแล้วนะ มนัขึน้เวทเีลีย้งรุน่ แล้วมนัขึน้ไปพดูเรือ่งนี ้ฉนักเ็ลยเออตายจรงิ เรานีแ่ก่แล้ว บางทลีมื มนัพูด

มันไม่อายหรอก มันเป็นเด็กดี เด็กรุ่น ๑ เรียนดี๊ดีนะ ฉันรักมันทุกคนเลย เพราะว่ามันใกล้ชิดน่ะ”

(สัมภาษณ์ศาสตราจารย์เกียรติคุณเพ็ชรี สุมิตร วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะผู้วิจัย)
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ศาสตราจารย์ ดร.มัทนี รัตนิน

“อาจารย์ใส่แว่นตา ไม่สูบบุหรี่ ขี้เหนียว ก็เหมือนพ่อฉัน พ่อฉันเป็นคนขี้เหนียว มัธยัสถ์ กินข้าว

ด้วยกัน อาจารย์ไม่เคยเลี้ยงเราเลย กินข้าวอาจารย์กินชามเดียว ในขณะที่พวกเรากินหลายชาม 

ถ้ากินก็กินด้วยกันที่ห้องชั้น ๒ อาจารย์นั่งหัวโต๊ะ พวกเราก็นั่งแล้วก็คุยกันไป ซึ่งก็ไม่มีในคณะอีก 

ก็เป็นกันเองอย่างยิ่งแหละ รุ่นแรกนะ”

“สมัยนั้นเด็กชอบการเมือง เค้าติดป้ายใหญ่เขียนเรื่องการเมืองตามตึก อาจารย์อดุลตามไป

เอาออก เพราะท่านเห็นว่าสกปรก ท่านเป็นคนสะอาด ธรรมศาสตร์เป็นที่เดียวที่ส้วมสะอาด เพราะ

อาจารย์อดุลไปตรวจทุกวัน”

“เดิมก็เป็น (ภาควิชา) ภาษาอังกฤษ ดิฉันขอให้เป็น literature วรรณคดีอังกฤษ เกิดสาขา

วิชาวรรณดคีอังกฤษ คือในวรรณคดีอังกฤษมันก็มีดราม่า ดิฉันก็สอนการละคร ก็เลยขออนุญาต

อาจารย์อดุลย์ ท�าละครเรื่องแรก เรื่อง Death of a Salesman อวสานของเซลล์แมน ก็เรื่องนี้

อาจารย์ก็เขียนชมนะ คนมาดูหลายคน พระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จ”

“ตึกของเราเป็นตึกที่ทันสมัยที่สุด เพราะธรรมศาสตร์มันเก่ามาก อาจารย์เป็นคนดูโครงสร้าง

คณะศิลปศาสตร์รุ่นแรก เป็นคณะที่มีโทรทัศน์ฉาย เราทันสมัยมาก มี air condition รุ่นแรก แล้วมี

อะไรหลายอย่าง เป็นการปรับหลักสูตรที่ยากมาก เพราะคณะอื่น anti มาก เพราะเค้าอยากให้เรียน

วิชาชีพตรงเลย กฎหมายก็อยากให้เรียนกฎหมาย แต่อาจารย์อดุล บอกทุกคนต้องเรียนศิลปศาสตร์ 

๒ ปี ทุกคนก็โวยวายใหญ่ ในที่สุดก็เหลือปีครึ่ง”

“ครัง้แรกกศ็ลิปศาสตร์โทษที ตึกไม่ม ีสอนหลายแห่ง lecture รวมกห็อประชมุใหญ่ เวิง้ว้างมาก 

เด็กก็ไม่ได้ยินเลย และต่อมาก็มีติวเตอร์ แล้วต้องติวห้องละ ๕๐ คน เพราะเด็กอาจจะฟัง lecture 

ในหอประชุมใหญ่ไม่ทัน หรือไม่เข้าใจ เราจึงมีห้องเล็ก ๆ แบ่งเป็นห้องละ ๕๐ คน ครูเองก็ไปสอน

ห้องเลก็ ๆ ด้วย ต่อมาไม่ใช้หอใหญ่ (เพราะเสยีงฟังยาก) มทีวีกีฉ็ายทวี ีแล้วอาจารกส็อนอยูใ่นห้องทวี”ี

“เดก็เป็นพนั ไม่รูจ้กัเด็กเลย เด็กไทยขีโ้กงมาก และขีเ้กยีจ อย่างสอบนี ้มนัดูกนั เวลา lecture 

มนักไ็ม่จด มนัให้ผูห้ญงิจดแล้วมนักไ็ปสอบ ฉันกใ็ห้ตก ตก ๖๐% ตก กไ็ด้ข่าวว่าเป็นอาจารย์ทีด่รุ้ายมาก”

(ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจากนางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ศาสตราจารย์วนิดา จิตต์หมั่น

“ดฉินั (คดิ) ว่าอาจารย์อดลุ ความคดิท่านก้าวหน้ามาก คอืท่านไม่ได้ต้องการให้บณัฑิตทีจ่บจาก
ธรรมศาสตร์รู้แต่วิชาชีพอย่างเดียว ท่านต้องการเปิดโลกทัศน์ของบัณฑิตทุกคนในทุก ๆ ด้าน เพราะ
ฉะนั้นวิชาพื้นฐานเนี่ย ก็น่าที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาทั้งจิตใจ ทั้งบุคลิกภาพ ของบัณฑิตที่จบไปจาก
ธรรมศาสตร์...”

“outline เนี่ย ดิฉันจะขึ้นต้นก็อาจจะต้องพูดอธิบายให้เข้าใจว่า สภาพแวดล้อมมันมี
สภาพแวดล้อมทัง้กายภาพ ชวีภาพ เรากท็ัง้ ๒ อย่างนี ่แต่ละอย่างมนัจะเปลีย่นแปลงอย่างไร แล้วก็
เอาทฤษฎีทางนิเวศวิทยามาจับ เพราะว่าเรียนมา ดีใจด้วย ก็ดีใจว่าได้ใช้ ก็มีเรื่อง food chain ก็มี
เรื่องสารพัดเลย เรื่องป่าเขาล�าเนาไพรอะไรว่าหมดเลย มันสนุก แต่อาจารย์เสน่ห์ก็คล้าย ๆ ว่ายังไม่
ค่อยแตะว่ามันเกี่ยวข้องกับคนอย่างไร อยากให้ลงไปว่า ผลกระทบต่อ”

“(วิทยาศาสตร์) ยาก คนเรียนยังบอกว่ายากเลย ต้องอ่านภาษาอังกฤษแล้วก็แปลเป็นไทย 
แปลจากไทยเป็นไทยอกี คอืเวลาสอนมนัอดคดิไม่ได้ว่าเด็กทีเ่รียนเขาไม่ได้มพ้ืีนฐานมาทางวทิยาศาสตร์ 
เพราะฉะนั้นเราต้องเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย คือคิดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามท�าอย่างไรท่ี
จะพูดให้มันฟังแล้วมันเข้าใจง่าย ๆ”

“แต่อยู่ธรรมศาสตร์นี่ ต้องบอกว่าท�าให้คนสอนก็กว้างขึ้น คืออย่างน้อยเนี่ย ดิฉัน แม้แต่ใน
คณะศิลปศาสตร์ก็ยังมีเพื่อนอาจารย์ที่อยู่ประวัติศาสตร์ อยู่วรรณคดี อยู่ภาษา อยู่หลาย ๆ สาขาทาง
ด้านสังคม เพราะฉะนั้นเราก็ได้ซึมซับ ได้ความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรเข้ามาในตัวเราด้วย แล้วตอนหลัง
ดฉินัก็ไปช่วยงานของบณัฑติอาสาสมคัรของอาจารย์ป๋วย เคยเป็นผู้อ�านวยการอยู ่ ๓ ปี คอืต้องบอกว่า 
จุดน้ันท�าให้อาจารย์ธรรมศาสตร์ได้ออกไปสัมผัสกับชีวิตจริงของชาวบ้าน อันนี้มีประโยชน์มากเลย 
ได้เห็นสภาพแวดล้อมมนัเป็นอย่างไร คนอยูก่นัอย่างไร อาชพีเป็นอย่างไร เราได้เรยีนรูเ้ยอะ เพราะฉะนัน้
เรากต้็องตดิตามไปดเูขาท�างานตามหมูบ้่านอะไรอย่างนี ้ อนันัน้ได้ประโยชน์มากทเีดียวอะ เราได้เรียนรู้
ชีวิตจริง ๆ ของคนไทย เพราะว่าดิฉันเป็นคนกรุงเทพฯ ไม่ได้เคยสัมผัสอะไรกับต่างจังหวัดเท่าไหร่ 
ฉะนั้นก็เป็นโอกาส คือต้องบอกว่าอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ย ดิฉันต้องบอกว่าดิฉันภูมิใจ เพราะว่านอกจาก
สอนแล้วตัวเราเองเราก็กว้างขึ้นด้วย เข้าใจโลกมากขึ้น”

“(อาจารย์อดุล) มีความเป็นปัญญาชน เป็นนักวิชาการทางด้านการศึกษา แล้วก็เป็นผู้ที่มอง
การณ์ไกลในด้านการศกึษา แล้วกอ็าจารย์มคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาธรรมศาสตร์ทางด้านการศกึษาเพือ่ว่า
บัณฑิตที่จบไป นอกจากจะมีวิชาชีพแล้ว ยังเป็นปัญญาชน เป็นพลเมืองดี มีทั้งคุณธรรม จริยธรรม 
วชิาปรชัญาสอน ดฉินัว่าอนันีน้ีส่�าคญั คอืท่านพยายามมาก แต่อาจจะเป็นเพราะว่าความคดิของท่าน
ก้าวหน้า ก็มีเหมือนกันที่เขายังตามท่านไม่ทัน ก็เสียดาย”

(สัมภาษณ์ศาสตราจารย์วนิดา จิตต์หมั่น วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะผู้วิจัย)
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ศาสตราจารย์มงคล สีห์โสภณ

“ท�างานกับ ดร.อดุล นี่ก็สบายนะครับ ท่านไม่จู้จี้จุกจิก (ถ้าจะเสนออะไรขึ้นไป) ก็ต้องไปตาม

ขัน้ตอน ต้องเข้าประชมุ และถ้าเผือ่จะปรกึษาอะไรกจ็ะมกีารคยุกนัก่อนได้ แล้วค่อยส่งยืน่อะไรอย่างนี”้

(สัมภาษณ์ศาสตราจารย์มงคล สีห์โสภณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะผู้วิจัย)

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาวดี เอมะวรรธนะ

“ถ้านึกถึงอาจารย์อดุล ก็จะนึกถึง เป็นภาพของคนท่ีแกร่ง กล้าหาญ อิสระ มีวิสัยทัศน์ที่ไกล

มากแล้วก็เป็นจุดที่น่าประทับใจใน ๓ – ๔ ประเด็นนี้ ถ้าไม่แกร่ง คณะศิลปศาสตร์คงเกิดไม่ได้เพราะ

เป็นการบุกเบิกสิ่งใหม่ของประเทศไทยแล้วก็มีแรงเก่าของสังคมอยู่เยอะกว่ารูปโฉมที่ความแกร่งของ

อาจารย์ แล้วก็กล้าที่จะท�า ร่วมทั้งกับวางหลักสูตรเอาไว้อย่างมีวิสัยทัศน์ที่ไกล เราจะเห็นบุคคล

สาธารณะที่จบมาจากความเป็นศิลปศาสตร์ เขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ถ้าอาจารย์ ดร.อดุล 

ไม่มีความแกร่ง กล้าหาญ มีอิสระ แล้วก็มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในตัวคน ๆ เดียว พวกเราก็คงแจ้งเกิดไม่ได้

เหมือนกัน อิสระนี่ก็คืออาจารย์เป็นผู้ที่มีอิสระทางความคิดทางวิชาการของตัวเอง และอาจารย์ก็ให้

อิสระกับนักศึกษาและคณาจารย์ด้วย มีการฟังความคิดเห็นของกันและกัน ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะสม

ที่สุดที่จะสร้างปัญญาชนที่ดีที่สุด”

(ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจากนางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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รองศาสตราจารย์ยุทธ ศักดิ์เดชยนต์

“สมัยก่อนธรรมศาสตร์ไม่เคยมีอาจารย์ประจ�า แต่ว่าพออาจารย์อดุลมาก็เริ่มมี ท่านเอาห้อง
ประชุมชั้น ๒ เป็นห้องกินข้าวของอาจารย์ และก็ให้คนไปซื้ออาหารมา ท่านเองก็มานั่งกินด้วย กินแต่
เกาเหลา ข้าวเปล่าจากร้านท่าพระจนัทร์ ซึง่มนักท็�าให้บรรยากาศของวชิาการมนัเกดิขึน้ได้เยอะมากเลย 
แต่ว่าตอนหลังจะไม่ค่อยได้เห็น เพราะอาจารย์ทั้งหลายก็ต่างคนต่างมีธุระไปที่อื่นหมด ไม่ค่อยมานั่ง
กินข้าวด้วยกัน แต่สมัย ๒ ปีแรกจะมากันเยอะ อาจารย์จะมานั่งกินข้าวกัน”

“คือตอนตั้งศิลปศาสตร์ใหม่นั้นคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าท�าอะไรกัน แต่ว่าผมเองผมมีโอกาสที่
จะเข้าไปเป็นอาจารย์รุ่นเด็กสมัยนั้น ซึ่งพื้นฐานผมเองก็เรียนมาระบบเก่านั่นแหละ เรียนช่วยตัวเอง
ไม่มอีาจารย์ทีป่รกึษา ไม่มคีนทีจ่ะมาคอยช่วยเท่าไหร่ พูดง่าย ๆ คอืเน้นเร่ืองสอบอย่างเดียวในแต่ละปี 
สอบให้ผ่านก็ใช้ได้ ทีนี้พอมาอยู่ถึงศิลปศาสตร์ก็จะเจอกับระบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน คือมีการตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วก็มีอาจารย์ติวเตอร์ ซึ่งจะท�าให้เรียนเป็นกลุ่ม เพราะธรรมศาสตร์เดิมนั้นมัน
ไม่มีกลุ่มเล็ก มันมีแต่เลคเชอร์ใครจะมานั่งฟังนอกห้องก็ได้ นั่งฟังที่สนามก็ได้ ไม่จ�าเป็นต้องเห็น
ตัวอย่างนั้น ก็เปลี่ยนมาเป็นการเรียนการสอนที่ใกล้ชิดกับตัวอาจารย์ โดยเฉพาะ ๒ ปีแรกจะเป็น
อย่างนี้คือมีการเรียนห้องเล็ก ห้องละ ๓๐ – ๔๐ คน เวลาเรียนก็จะมีการเช็คชื่อด้วยว่าใครมาเรียน 
ใครไม่มาเรียน แล้วก็ถ้าใครมาเรียนไม่ถึง ๗๐% ก็ไม่ให้สอบ เท่ากับว่าสอบตกในวิชานั้นเลย 
ต้องมาเรียนใหม่”

“สมัยนั้นอาจารย์ท่ีมาสอนก็ล้วนแต่เป็นอาจารย์พิเศษมาจากข้างนอก แต่ละท่านเป็นคนที่มี
ความรูเ้ป็นท่ี ๑ ในสายวชิาน้ัน ทางกฎหมายกม็มีาจากประธานศาลฎกีาบ้าง รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
ยตุธิรรม พระยาอรรถการย์ีนิพนธ์ รูส้กึจะเป็นท่านแรกทีส่อน แล้วต่อมากเ็ป็นหลวงจ�ารญูเนตศิาสตร”์

“น่าเสยีดายกค็อืระบบทีเ่ราก�าลงัคดิว่ามนัดกีว่าเดมิมนัอยูไ่ด้ปีเดยีว พอถงึปีต่อมา พวกทีอ่ยูปี่ ๑ 
จะขึน้ ปี ๒ กไ็ปประท้วงว่า เขาไม่ชอบท่ีต้องเรยีน ๕ ปี เพราะว่าเรยีนศลิปศาสตร์ ๒ ปี แล้วต้องไปต่อ
อีก ๓ ปี ก็อยากจะเรียน ๔ ปีเหมือนเดิม เพราะว่าสมัยนั้น กพ. เขาก็ยังไม่ค่อยสนใจที่จะแยกแยะว่า 
๕ ปีนีจ่ะได้เงนิเดอืนสงูกว่า ๔ ปี เพราะฉะนัน้พวกนีเ้ขากม็าว่า แล้วเรือ่งอะไรมาบงัคบัให้เขาเรยีน ๕ ปี 
โดยที่มหาวิทยาลัยอื่นจะเรียน ๔ ปีเท่านั้น ก็มีการประท้วงแล้วก็ในที่สุดก็มาเปลี่ยนหลักสูตรเป็น
ศิลปศาสตร์ปีเดียว แล้วเรียนเฉพาะวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์ กับสังคมศาสตร์พ้ืนฐาน ส่วนวิชาชีพ
ทัง้หลายเป็นนิตศิาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์นัน้จะไปอยู ่ ไปใส่รวม ๆ กนัแล้วกย่็อจากเดมิ คอืเดมินัน้
เรียนละเอียด ตอนหลังมาเรียนให้มันย่อเข้าก็เรียกว่าหลักสูตรพื้นฐาน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัย
ทั้งประเทศมายึดเป็นแบบอย่าง”

(ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจากนางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก

“ผมคดิว่า Liberal Arts เป็นปรัชญาทีเ่ป็นแนวคดิของ ดร.อดุล ทีเ่หน็ว่าไม่ว่าจะจบมาจากไหน
กต็าม จะเข้าช่อง ๆ แคบ ๆ ช่องเดยีวเลยมนัคงไม่เหน็ลูช่วีติ ต้องปพูืน้ฐานเป็นหลกัสตูรพืน้ฐานเสียก่อน 
เวลาตัง้เป็นคณะกรรมการหลักสูตรพ้ืนฐาน ผมกม็ส่ีวนทีท่�าให้ (หลักสูตรช่วยให้นกัศกึษาได้) มาเป็นคน
ท่ีมทีางเลอืกจรงิ ๆ... คนท่ีเหน็กจ็ะเลอืกชวีติของตัวเองต่อไปในวนัข้างหน้าชดัเจนขึน้ แล้วมนักจ็ะเป็น 

การฝึกทีไ่ม่ใช่ฝึกเฉพาะวชิานัน้ ๆ แต่มนัจะฝึกการใช้ชวีติด้วย ผมมองศลิปศาสตร์เป็นอย่างนัน้นะฮะ”

“เวลาเราก็มีอะไรก็ไปรายงานกับเสด็จในกรมฯ ตอนนั้นก็ใกล้ชิดกับอธิการบดีมาก แล้วเสด็จ

ก็ฟังพวกเรา ผมคดิว่ากเ็ป็นคณะท�างานทีค่่อนข้างมองกว้าง คอืไม่ได้มองต่อต้านใครหรอืว่าไม่เหน็ด้วย 

ไม่ใช่ แต่พยายามที่จะประมวลสิ่งที่มันมีอยู่แล้วว่า ท�าอย่างไรให้มันเป็นองค์ประกอบที่ท�าให้คนมีการ

เรยีนรูก้ว้างขึน้ แต่กว้างอย่างมคีวามหมาย ไม่ใช่กว้างเละเทะ ไม่ใช่แบบศลิปศาสตร์วชิาเลอืกเยอะแยะ 

ไม่ใช่อย่างน้ัน แต่ว่าพยายามมีแนวให้เลือก ให้ตัวนี้ตัดสินใจว่า ชีวิตต่อไปจะเป็นอย่างไร อะไร

อย่างนี้นะฮะ”

“พอมาถงึเสดจ็ในกรมฯ ป๊ับ เรากม็านัง่คดิกนัว่า คอืโดยหลกัการเราเหน็ด้วยกบัศลิปศาสตร์อยูแ่ล้ว 

แต่ว่าเราก็มาดูอะไรท่ีมันจะให้กับสังคมไทย คนไทย นี่ไม่ใช่แบบชาตินิยมนะฮะ แต่ว่าเราลองมาดู

ภาพคนไทยเนี่ยในชีวิตเขาข้างหน้าเนี่ย เขาจะมีความเชี่ยวชาญบวกด้วยความกว้างในสังคมจะ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เราจะให้อาวุธทางความคิดเขาในแง่นี้”

“คอืไม่ใช่เรามาคดิอะไรใหม่ ไม่ใช่ แต่เรามองไปท่ีคน ควรจะเรียนหนงัสือ จบแล้วเป็นบณัฑติเนี่ย 

เขาควรจะเป็นคนอย่างไร ไม่ใช่เป็นคนทีร่กัมหาดไทย หรอืรกัสงิห์แดง ไม่ใช่อย่างนัน้ เราโดนต่อต้านเยอะ 

เพราะอย่างนี้ เพราะว่าธรรมศาสตร์ตอนนั้นถูกผูกพันเข้าไปในสีเป็นเรื่องอะไรเยอะแยะ”

“(การปรบัหลกัสตูรพืน้ฐาน) เราจะมาดูสงัคมไทย แล้วถามว่าเยาวชนไทยเนีย่ทีข่ึน้มาแล้วเนีย่ 

จะต้องเผชิญกับโลกอะไร”

“(ผมม)ี ก�าลงัใจทีว่่าเราสร้างคนทีม่คีวามเป็นตวัเองสงู แล้วในขณะเดยีวกนักอ็ยูใ่นแวดวงแบบนัน้ 

เนี่ยนะฮะ ไม่มีประโยชน์จะมาตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับสิงห์แดง ไม่มีประโยชน์ ไม่มีเลยเรื่องพวกนี้เนี่ย 

แล้วเรื่องพวกนี้ผมไม่ต้องสอนนะ เขาคิดเองได้”

(สัมภาษณ์ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะผู้วิจัย)
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ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

“ผมไม่แน่ใจว่า คอืรูแ้ต่ว่าอาจารย์ป๋วยกบัอาจารย์เสน่ห์ตกลงกนัว่า ให้ชาญวทิย์มาดแูลหลักสูตร

วิชาพื้นฐาน แล้วเมื่อเอาชาญวิทย์มาดูแลพื้นฐานเนี่ย เริ่มต้นด้วยการบอกว่า ปรับปรุงหลักสูตร 

พอตอนปรับปรุงหลักสูตรนี่แหละ ผมว่ามันถึงสะเทือนศิลปศาสตร์ ...ความจริงผมไปดูหลักสูตรนะ 

ผมว่าปรบัแบบไม่ได้ปรบั ...ผม (คดิ) ว่าท�าอย่างไรให้มนัคล่องตัว คอืตอนนัน้ผมจ�าได้ว่าผมถามอาจารย์ 

Ben Anderson บอกว่า ที่ Cornell ท�าอย่างไร อาจารย์บอกง่ายเป็นบ้าเลย ก็บอกให้พวกวิศวะไป

เรียน Liberal Arts ไปเอามาตัวหน่ึง แล้วไปเอาไอ้นี่มาตัวหนึ่ง ไม่ต้องท�าอะไร ง่ายจะตาย ผมบอก

เออนี่ดีเว้ย ผมก็เอามาเสนอ อาจารย์เสน่ห์ไม่เอา อาจารย์เสน่ห์จะเอาแบบต้องจัดข้ึนมาเฉพาะ 

มีหน่วยงานดูแลเฉพาะ จัด (วิชา) มาเฉพาะเป็นส�ารับเลยอะอย่างที่ท�ากันมา”

“การจัดหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ คือวิธีของอาจารย์อดุล ถ้ามองกลับไปนะ อาจารย์ 

Ben Anderson แกก็ยังชมนะบอกว่า มันแปลกนะที่ธรรมศาสตร์ของยูเนี่ย พวกวิทยาศาสตร์เคย

อยู ่กับประวัติศาสตร์ มันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ communicate กันได้ แกบอกมันเป็นสิ่งที่ดีมาก 

ในแง่หนึ่งของธรรมศาสตร์ ในยุคที่มันไม่ได้อย่างปัจจุบันนี้นะ”

(สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โดยคณะผูว้จิยั)







บทที่ ๕

วิชาพื้นฐานทั่วไป: สู่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และทุกมหาวิทยาลัย

หลงัจากอาจารย์อดุลโอนย้ายจากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไปยงัมหาวทิยาลยัศลิปากรในปลาย 

พ.ศ. ๒๕๑๗ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เข้ามารับต�าแหน่งอธิการบดีต่อจากศาสตราจารย์

สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้เกิดภาวะการณ์ที่ท�าให้ต้องมีการปฏิรูประบบบริหารหลักสูตรพื้นฐานศิลปศาสตร์

อันเนื่องมาจากปัจจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ก�าลังอยู่ท่ามกลางกระแสขับเคลื่อนการปฏิรูป

ระบบบริหารมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ตามหลักการบริหารมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการวางพื้นฐาน

เพือ่การปฏริปูการศกึษา พ.ศ. ๒๕๑๗ และสภาการศกึษาแห่งชาตร่ิวมกนัก�าหนดขึน้ และประกอบกับ

ปัจจัยภายในที่ระบบบริหารหลักสูตรพื้นฐานศิลปศาสตร์มีข้อจ�ากัดภายใต้การบริหารงานของ

คณะศลิปศาสตร์ ผลการปฏริปูระบบการบรหิารหลกัสตูรพืน้ฐานศลิปศาสตร์ท�าให้การบรหิารจดัการ

หลักสูตรนี้โอนย้ายจากคณะศิลปศาสตร์ที่เป็นผู้เริ่มต้นมาสู่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และที่ส�าคัญต่อมาได้มีการขับเคลื่อนหลักสูตรนี้ให้บังคับใช้ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

สาเหตุการปฏิรูประบบบริหารจัดการหลักสูตรพื้นฐานศิลปศาสตร์

ปัจจัยภายนอก: แนวคิด “เศรษฐกิจ การศึกษาและก�าลังคน” ของ หล่า เมี๊ยนต์ 
(Hla Myint) สู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและก�าลังคน ฉบับที่ ๓ (๒๕๑๕-๒๕๑๙)

ที่จริงแล้วกระแสความเคลื่อนไหวเพื่อการปฏิรูประบบมหาวิทยาลัยนั้นมีจุดเริ่มต้นขึ้นจาก

ความตื่นตัวของคณาจารย์นักวิชาการและปัญญาชนรุ่นใหม่ช่วงกลางทศวรรษ ๒๕๑๐ ที่เห็นปัญหา

สภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง เวลานั้น รวมถึงปัญหาการบริหารมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ก้าวขึ้นสู่

คุณภาพวิชาการตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีปัญหาจากการด�าเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัย 

ที่ไม่สามารถตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจชาติได้อย่างแท้จริง เราจะเข้าใจความสัมพันธ์ของปัญหา

ดังกล่าวนี้ได้โดยล�าดับดังนี้

ที่จริงแล้วปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจชาติของประเทศไทยก็คล้ายคลึงกับหลายประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ในฐานะประเทศก�าลังพัฒนา ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วย

การพัฒนายุคศตวรรษที่ ๒๐ นักเศรษฐศาสตร์คนส�าคัญคนหนึ่งที่ศึกษาปัญหาการพัฒนาล่าช้าใน
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ภูมภิาคน้ี คือ หล่า เมีย๊นต์ (Hla Myint) นกัเศรษฐศาสตร์ชาวพม่า เกดิ พ.ศ. ๒๔๖๓ เตบิโตและ 

ได้รับการศึกษาปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง และจบปริญญาเอกสาขา

เศรษฐศาสตร์จาก London School of Economics สหราชอาณาจกัรองักฤษ ท�าวทิยานพินธ์เรือ่ง 

Theory of Welfare Economics สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๕ 

ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการส�านักวางแผนแห่งชาต ิ (National Planning Department) ให้กบัรฐับาล

หลังจากพม่าได้รับเอกราช และเป็นคณะกรรมการของธนาคารเพื่อการเกษตรของรัฐ ตลอดทศวรรษ 

๒๔๙๐ และมบีทบาทหลกัในฐานะคณะกรรมการจัดท�าแผนงานแห่งชาติ เพ่ือร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติฉบับแรกให้รัฐบาล แต่ร่างแผนนี้ได้รับการปฏิเสธไม่ได้ถูกน�ามาใช้ หลังจากนั้น หล่า เมี๊ยนต์ 

ออกไปพ�านกัทีป่ระเทศองักฤษ รบัต�าแหน่งศาสตราจารย์เกยีรติคณุด้านเศรษฐกจิสอนวชิาเศรษฐศาสตร์ 

ที่ London School of Economics ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๒๘ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๓ เขาได้รับ

ทุนวจิยัจากธนาคารพฒันาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) ศกึษาเรือ่ง Southeast Asia’s 

Economy วจิยันโยบายการพฒันาของประเทศภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทศวรรษ ๒๕๑๐ โดย

มองไปที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งออกในภูมิภาค หล่า เมี๊ยนต์ ระบุว่า การส่งออกของประเทศ

ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีด่�าเนนิอยูใ่นช่วงทศวรรษนัน้ ควรต้องใช้นโยบายการท�าให้ประเทศ

เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งอาศัยรากฐานการขยายตัวของการส่งออก

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มาจากกระบวนการผลิตในประเทศเอง ไม่ใช่รายได้จากการส่งออกของ

ภาคการเกษตร งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการพิมพ์เผยแพร่จากส�านักพิมพ์ Oxford University Press ใน 

ค.ศ. ๑๙๗๑ / พ.ศ. ๒๕๑๔ เรือ่ง Economic Theory and the Underdeveloped Countries.

เนื้อหางานวิจัยบทส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะนโยบายจัดการอุดมศึกษาให้กับรัฐบาลใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ บทที่ ๙ ว่าด้วย The Universities of Southeast Asia and 

Economic Development หรือมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับการพัฒนา

เศรษฐกิจ (Hla Myint.๑๙๗๑ และ ๑๙๗๒) สาระส�าคญัโดยสรปุเรือ่งหลกัการศกึษาและการพฒันา

มหาวิทยาลัยตามแนวคิดของหล่า เมี๊ยนต์ จากงานวิจัยบทนี้คือ

หล่า เมีย๊นต์ วจิารณ์ความคดิทางการศกึษาของผูน้�าประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

ในอดีตก่อนทศวรรษ ๒๕๑๕ นั้นผิดพลาด เพราะได้แยกการพัฒนาการศึกษาต่างหากออกจาก

กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาเป็นอิสระจากการพัฒนา

เศรษฐกจิและถือว่า การศกึษาเป็นเรือ่งสทิธิขัน้พืน้ฐานทีท่กุคนมสีทิธไิด้รบัจากรฐั การขยายการศึกษา

จึงเป็นไปตามสิทธิความต้องการของประชาชน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลต้องจัดการศึกษาทุกสาขา

วิชาตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่หล่า เมี๊ยนต์ ชี้ถึงทรัพยากรและการใช้นั้นมีอยู่

อย่างจ�ากัด การน�าทรัพยากรมาลงทุนให้การศึกษา สร้างผลกระทบต่อปริมาณทรัพยากรที่เหลือจาก

การลงทุนการศึกษาไม่เพียงพอกับการตอบสนองการบริโภคข้ันพ้ืนฐาน และการลงทุนการศึกษา

ในสาขาที่ผู้จบการศึกษามีไม่สามารถท�างานตอบสนองภาคการผลิตที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวไม่ได้หรือขยายช้า ที่ส�าคัญ หล่า เมี๊ยนต์ มิได้เห็นด้วยว่าการศึกษาเป็นเรื่อง

สิทธิขั้นพื้นฐาน เขาเชื่อว่าศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์แตกต่างกันตามระดับสมอง เขาจึงไม่เห็น

ด้วยทีจ่ะน�าคนทีม่สีตปัิญญาหรอืระดบัความฉลาดของสมองไม่เท่ากนัมาเรียนด้วยกนั เพราะจะท�าลาย
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ความก้าวหน้าในการเรียนของคนสติปัญญาดีและยังเป็นการแย่งสัดส่วนจ�านวนอาจารย์ต่อผู้เรียน 

ซึ่งในด้านนี้ยังถือเป็นการลดมาตรฐานทางวิชาการเฉลี่ยอีกด้วย

ดังนั้น หล่า เมี๊ยนต์ จึงเสนอให้การศึกษาต้องเป็นปัจจัยและปฏิกิริยาโต้กลับของการพัฒนา

เศรษฐกจิ เขาเหน็ว่าการศกึษาจะเป็นปัจจยัทีเ่อือ้อ�านวยให้การพฒันาเศรษฐกจิก้าวหน้าได้ ทางกลับกัน

ถ้าเศรษฐกิจก้าวหน้าการศึกษาก็จะเจริญตามได้ ทั้งนี้ต้องจัดการการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความ

ต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและต้องจ�ากัดจ�านวนให้สัมพันธ์กับการเติบโตด้วย ควบคู่กันจะต้อง

รกัษาเกณฑ์มาตรฐานทางวชิาการด้วย (Hla Myint ๑๙๗๑: ๒๒๓-๒๓๗) แนวคดิของ หล่า เม๊ียนต์ จึง

ได้รับการเผยแพร่ในบรรดาผู้บริหารและนักวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย ท่ีส่งผ่านมาให้กับคณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติตั้งแต่ 

พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นต้นมา น�ามาสู่แนวความคิดและความเคลื่อนไหว เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของกลุ่ม

คณาจารย์ นักศึกษาและปัญญาชนรุ่นใหม่ยุคนั้น รวมถึงอิทธิพลความคิดนี้ยังได้รับการส่งผ่านสู่แผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่บรรจุแผนพัฒนาก�าลังคนตามแนวคิดบางส่วนของ หล่า เมี๊ยนต์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยตั้งแต่ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙) 

ให้ความส�าคญักบัการพฒันาภาคอตุสาหกรรม ธรุกจิบริการและสาธารณปูโภคอย่างต่อเนือ่ง เป้าหมาย

การผลิตอุตสาหกรรม เป็นการผลิตเพ่ือทดแทนการน�าเข้าควบคู่กับการพัฒนาสังคมในด้านก�าลังคน

กรรมกรผู้ใช้แรงงาน ตามแนวคิดเศรษฐศาสตร์ของ หล่า เมี๊ยนต์ ด้วยการให้ยกระดับรายได้และ

สวสัดกิารเพิม่ แต่เพือ่รกัษาสมดลุภาคการเกษตร แผนพฒันาฯ จงึยงัคงเน้นการเพิม่ผลผลติพชืเศรษฐกจิ 

ส่งออกควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตและแปรรูปผลิตผลการเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 

เพือ่เป้าหมายการส่งออก ควบคูก่บัการแก้ปัญหาความยากจน ภาวะหนีส้นิ การไร้ทีด่นิท�ากนิ การอพยพ

แรงงานจากชนบทสูเ่มอืง ด้วยนโยบายสินเชือ่ชนบท การปฏรูิปท่ีดินและการสร้างงานภาคอตุสาหกรรม

เกษตรในชนบท (วารุณี โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๒๓๒-๒๓๓)

แผนพัฒนาก�าลังคนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ นั้น อันที่จริงก�าหนด

ขึ้นส�าหรับรองรับแผนการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักที่ใช้

เทคโนโลยแีละเครือ่งจกัรกล การกระจายการบรกิารสงัคมโดยเฉพาะการสาธารณสขุก�าลงัคนทีเ่ป็นที่

ต้องการตามแผนพัฒนาฯ คือ นักวิชาการการเกษตร วิศวกรเฉพาะสาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ระดบัสงู นกัวทิยาศาสตร์อตุสาหกรรม แพทย์และพยาบาลส�าหรบัการพฒันาสาธารณสขุชนบท รวมถึง

นักบริหารและการจัดการที่มีคุณสมบัติด้านความรู้และประสบการณ์การบริหารขั้นสูง แผนพัฒนา

ก�าลงัคนนีก้�าหนดให้ต้องควบคมุการผลติก�าลงัคนเชงิปรมิาณในสาขาวชิาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

ที่มีอยู่ล้นตลาดงาน อย่างไรก็ตามรัฐเองต้องประสบปัญหาความไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิต

ก�าลังคนให้เป็นไปตามต้องการได้ เนื่องจากการขยายตัวของโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ ที่ท�าให้จ�านวน

นักเรียนมัธยมส�าเร็จการศึกษาเป็นจ�านวนมาก และระบบการศึกษาเวลานั้นมุ่งเน้นให้เป็นการศึกษา

ต่อในระดบัทีส่งูขึน้ ท�าให้มหาวทิยาลยัทีม่อียู ่ ซึง่ด�าเนนิการจ�ากดัรบัผูเ้รยีน เพือ่เน้นคณุภาพวชิาการ

ไม่สามารถรองรับได้ กลายเป็นภาวะกดดัน ท�าให้รัฐบาลต้องจัดต้ังมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็น

มหาวิทยาลัยเปิดแบบตลาดวิชาขึ้น มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดการหลักสูตรสาขาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์เป็นส�าคัญ ท�าให้ก�าลังคนที่ผลิตได้ไม่อาจตอบสนองความต้องการตามแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิ ท�าให้เกดิภาวการณ์ว่างงาน รวมถงึปัญหาจากการพฒันาทางเศรษฐกจิ

หลายด้านในปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๓ นั้นเอง ได้น�ามาซึ่งปรากฏการณ์ทางการเมือง

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

แนวคิดปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษา 

 ท่ีน�ามาสู่การปฏิรูปมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๗

หลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ รัฐบาลพลเรือนพระราชทานภายใต้นายกรัฐมนตรี 

ศาสตราจารย์สญัญา ธรรมศกัดิ ์ต้องเผชิญปัญหาข้อเรยีกร้องจากกลุม่พลงัต่าง ๆ อนัเป็นปรากฏการณ์

ที่เกิดจากการสั่งสมปัญหาพื้นฐานของสังคมมายาวนานภายใต้การปกครองระบอบทหาร เช่นเดียว

กับปัญหาการศึกษา นอกจากนี้ รัฐบาลต้องเผชิญข้อเรียกร้องจากคณาจารย์บางกลุ่ม ผู ้บริหาร

มหาวทิยาลยัส่วนใหญ่ และนกัศกึษากลุม่หนึง่รวมถงึนกัวชิาการ ปัญญาชนทีส่ะท้อนปัญหาการศกึษา

และระบบบริหารในมหาวิทยาลัย ซึ่งที่จริงคนกลุ่มนี้ได้เคล่ือนไหวแสดงออกในรูปการประชุมสัมมนา

ระดมสมองมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๖

บุคคลกลุ ่มนี้ได้สะท้อนปัญหาการศึกษาในมหาวิทยาลัยในเร่ืองเสรีภาพทางการศึกษา 

กระบวนการเรยีนการสอนและหลกัสตูรการศกึษาทีไ่ม่สมัพนัธ์สอดคล้องกบัสภาพวถิชีวีติในสงัคมไทย 

ความด้อยคุณภาพทางการศึกษา การไม่มีบรรยากาศทางวิชาการ รวมถึงการปิดกั้นกระบวนการ

ทางการศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารประเทศในยุคการปกครองระบอบ

ทหารที่เห็นว่าความรู้การปกครองบางลัทธิในประเทศสังคมนิยมเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ 

จึงมีข้อห้ามปิดกั้นการศึกษาในขณะท่ีผู ้บริหารมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มองเห็นปัญหาจากระบบ

อุดมศึกษาที่รวมศูนย์และถูกควบคุมจากรัฐบาล บุคคลส�าคัญในกลุ่มนี้ประกอบด้วย อาจารย์ป๋วย 

อึ๊งภากรณ์ อาจารย์สิปปนนท์ เกตุทัต และ ดร.ก�าแหง พลางกูร เลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ 

ได้เสนอหลกัการบรหิารมหาวทิยาลยัทีค่วรจะเป็นไว้ในทีป่ระชมุสัมมนาคณาจารย์ผู้บริหารมหาวทิยาลัย

ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ หลักการดังกล่าวคือ

๑. (มหาวิทยาลัย) เป็นแหล่งให้ความรู้วิชาชีพที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ

๒. มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการมูลฐาน (ซึ่งที่จริง คือ หลักสูตรวิชาพื้นฐาน) คือ  

 วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้กว้างขวางเพิ่มคุณค่า 

 ทางจิตใจและวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องมีภาระหน้าที่จัดกิจกรรมนอกหลักสูตรใน 

 ด้านนี้ด้วย

๓. ให้คุณค่าการวิจัย เพื่อสร้างคุณสมบัติของการใฝ่รู้สร้างสรรค์และวิพากษ์วิจารณ์

๔. มหาวิทยาลัยควรเป็นสถาบันศูนย์กลางการศึกษาและความรู้ ถ่ายทอดความเจริญสู่ท้องถิ่น

และสร้างความเป็นพลเมืองดีให้กับราษฎรในท้องถิ่น

(ที่มา: หจช.สบ. ๕.๙/๑๑๘ การสัมมนาการศึกษามหาวิทยาลัยระหว่างส�านักนายกรัฐมนตรี

และส�านักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง “การบริหารมหาวิทยาลัย” ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

อ้างใน วารุณี โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๑๕๙-๑๖๐)
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อย่างไรก็ตามหลักการมหาวิทยาลัยที่ดีนั้น ควรต้องมีระบบบริหารที่ดี อันได้แก่

๑. มหาวิทยาลัยควรต้องมีการปกครองตนเอง มีอิสระในการบริหารภายในภายใต้ขอบเขต 

 ทางวินัยและระเบียบการที่มหาวิทยาลัยก�าหนดขึ้นเอง และมีความแตกต่างกันในแต่ละ 

 มหาวิทยาลัย ตามสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

๒. มีบรรยากาศของความมีเสรีภาพทางวิชาการ

๓. มีระบบประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

(หจช. สบ ๕.๙/๑๑๘ เรื่องเดียวกัน อ้างใน วารุณี โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๑๖๐-๑๖๑)

ในขณะเดียวกันข้อเรียกร้องของนักศึกษาต่อรัฐบาล ฯพณฯ ศาตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 

กต้็องการเสรภีาพในการด�าเนินกจิกรรม ขอให้มกีารปกครองตนเองของนกัศกึษาและขอให้มหาวทิยาลยั

มีบทบาทและส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมที่เป็นอยู่ขณะนั้น (วารุณี โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๑๘๔)

ดงันัน้ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ นายกรฐัมนตร ีฯพณฯ ศาสตราจารย์สญัญา ธรรมศกัด์ิ จงึเริม่ต้นด�าเนนิ

นโยบายปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางท่ีคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาเรียกร้อง ด้วยการจัดตั้ง

คณะกรรมการวางพื้นฐานเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาประกอบด้วย ประธานฯ คือ อาจารย์สิปปนนท์ 

เกตุทัต ซึ่งเวลานั้นมีต�าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เอกวิทย์ ณ ถลาง 

กมล สดุประเสรฐิ โกวทิ วรพิพัฒน์ คนงึ ฤาไชย จรูญ มลิินทร์ จักรกฤษณ์ นรนติิผดุงการ ชลอ จดัแจง 

ธนู หลวงศักดิ์ บัญญัติ ไชยพฤกษ์ บรรจง ชูสกุลชาติ ประจวบ ค้าบุญรัตน์ พร อุดมพงษ์ พะนอม 

แก้วก�าเนิด ภิญโญ สาธร ระวี ภาวิไล วิจิตร ศรีสะอ้าน วิระ โอสถานนท์ สังเวียน อินทร วิชัย อภิชัย 

พันธเสน และประยูร ศรีประสาธน์ (วารุณี โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๑๘๕)

คณะกรรมการได้จัดท�ารายงานหลักการปฏิรูป ก�าหนดเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้

๑. สร้างเอกภาพของระบบการศกึษาทีก่ระจายตามสงักดัต่าง ๆ ให้เข้ามารวมภายใต้สงักัดเดยีวกัน

๒. ให้ความส�าคัญกับหลักการสร้างความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน เช่น  

ปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่น และมีความสมดุลตอบสนอง

โครงสร้างสงัคมไทยทัง้ภาคการเกษตร อตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม เน้นปรชัญาการศึกษา

แบบต่อเนื่องตลอดชีวิต ใช้วิธีการศึกษาด้วยความเข้าใจและรู้จักใช้วิจารณญาณแทน

การท่องจ�า การศึกษาในระบบต้องรับผู้เข้าเรียนด้วยเกณฑ์ความสามารถ สติปัญญาและ

ความต้องการ และต้องปรับทัศนคติค่านิยมในการศึกษาต่อ เพื่อเป้าหมายการรับราชการ

ให้เป็นการตอบสนองตลาดงานอื่น ๆ

๓. ต้องให้เสรีภาพและอ�านาจอิสระในการจัดการศึกษาในภูมิภาค กระจายอ�านาจบริหาร 

 การศึกษาสู่ท้องถิ่น

๔. ใช้ทรัพยากรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้คุ้มค่าและต้องระดมทรัพยากรจากทุกแหล่ง  

 เข้ามาช่วยจดัการศกึษา เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมรบัผดิชอบจดัการศกึษาตามความถนดั  

 (วารุณี โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๑๘๖)
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ส�าหรับเป้าหมายการปฏิรูปอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาระดับสูงในประเทศนั้น ก�าหนดให้

มหาวิทยาลัยต้องสร้างคุณภาพทางการศึกษา เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ไปกับการพัฒนา

คุณธรรมและสร้างก�าลังคนให้มีทักษะความรู้วิชาชีพระดับสูง เพื่อตอบสนองนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ ขณะเดียวกันก็หวังให้เป็นแหล่งวิทยาการที่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาชนบทและบริการ

ชุมชน รวมถึงสร้างคนให้มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตออกไป

รับใช้สังคม วิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และรู้จักประยุกต์ผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสังคมใน

ด้านต่าง ๆ ทัง้ในการบรหิารชมุชนและเผยแพร่ศลิปวฒันธรรม เพือ่สร้างรสนยิม ค่านยิมทางสนุทรยีศลิป์

และจริยธรรม

จากเป้าหมายอดุมศกึษาข้างต้น หลกัการปฏริปูอดุมศกึษา จงึเหน็ความส�าคญัของการจดั หลกัสตูร

วิชาพื้นฐานที่มีความส�าคัญต่อการสร้างคุณภาพวิชาการให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการได้ ท้ังนี้

หลักสูตรวิชาพื้นฐานต้องมีความสมดุลระหว่างเนื้อหาความรู้วิชาการ ๓ สาขา คือ วิทยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ กับสาขาความรู้วิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นศาสตร์ประยุกต์ไม่ว่าจะเป็นสาขา

การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชีและพาณิชยศาสตร์ เป็นต้น (วารุณี 

โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๑๘๗)

ดังนั้นเมื่อหันมาพิจารณาถึงสถานการณ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะ

อธกิารบด ี อาจารย์ป๋วย กเ็ป็นหนึง่ในคณาจารย์ทีเ่รยีกร้องให้มกีารปฏริปูระบบบรหิารมหาวทิยาลยัที่

รวมถึงหลักสูตรวิชาการและหลักสูตรวิชาพื้นฐาน เพื่อสร้างคุณภาพทางวิชาการ เมื่ออาจารย์ป๋วย

ด�ารงต�าแหน่งอธกิารบดมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ใน พ.ศ. ๒๕๑๘ อาจารย์จงึมองเหน็คณุค่าหลกัสตูร

วิชาพื้นฐานที่อาจารย์อดุลและคณะศิลปศาสตร์ ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตลอดกว่าหนึ่งทศวรรษ 

หากแต่อาจารย์ป๋วยต้องการปฏิรูประบบบริหารหลักสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอ�านวยการหรือ

ประสานงานวิชาการให้กว้างขวางไปยังคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น

ปัจจัยภายใน: ปัญหาการอ�านวยการหลักสูตรภายใต้การจัดการของคณะศิลปศาสตร์และ

การขยายหลักสูตรเฉพาะของคณะ

แม้ว่าคณะศลิปศาสตร์เป็นคณะทีท่�าหน้าทีศ่นูย์กลางการจดัการเรยีนการสอนวชิาพืน้ฐานมาได้

อย่างค่อนข้างราบรื่นในช่วงทศวรรษแรก แต่ด้วยการที่จ�านวนการรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเพิ่มขึ้น

อย่างช้า ๆ ต่อเนื่องและการปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาในหมวดสังคมศาสตร์เพ่ิมข้ึนตามหลักสูตร

ซึ่งปรับปรุงใน พ.ศ. ๒๕๑๓ และประกาศใช้ พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นต้นมา ท�าให้คณะศิลปศาสตร์ ต้องมี

การประสานอาจารย์ผูส้อนจากต่างคณะเพิม่มากขึน้ รวมถงึภาระงานจดัการการทดสอบและการสอน

วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานต้องรองรับผู้เรียนชั้นปีที่ ๑ ที่เพิ่มจ�านวนขึ้น

ด้วยเหตนุีใ้น พ.ศ. ๒๕๑๔ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพันธ์ อธกิารบดีเวลานัน้ 

จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการทีป่รกึษาฝ่ายวชิาการประกอบด้วย อาจารย์สงัเวยีน อนิทรวชิยั อาจารย์เสน่ห์ 

จามริก อาจารย์เกษม ศิริสัมพันธ์และอาจารย์คุณนิออน สนิทวงศ์ ให้ท�าหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพ

วิชาการของมหาวิทยาลัยตลอดจนถึงการปรับปรุงหลักสูตรพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันพิจารณาแก้ปัญหา

การพัฒนา การบริหารหลักสูตรวิชาพื้นฐานด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการจึงได้ขอให้
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มหาวิทยาลัยจัดตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป “ซึ่งมีคณบดีคณะศิลปศาสตร์

เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยต�าแหน่งและมีกรรมการประกอบด้วยอาจารย์หัวหน้าสาขาวิชา

ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรพื้นฐานจากคณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์จากคณะที่มีส่วนร่วมในการสอน

วิชาพื้นฐานและแผนกอิสระแห่งละ ๑ คน” (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๘ รายงานการประชุมคณบดี 

๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗)

รูปแบบการท�างาน “คณะกรรมการด�าเนินงานตามหลักสูตรพื้นฐานฯ” นี้ด�าเนินไปได้จนถึง 

พ.ศ. ๒๕๑๗ เมื่ออาจารย์อดุลได้ข้ึนมาท�าหน้าท่ีรักษาการอธิการบดี หลังจากศาสตราจารย์ สัญญา 

ธรรมศักดิ์ ลาออกจากอธิการบดี เนื่องจากได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้เป็นนายกรัฐมนตรีหลัง

เหตกุารณ์ ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ อาจารย์อรณุ รชัตะนาวนิ จงึได้ท�าหน้าทีค่ณบดคีณะศลิปศาสตร์ 

ตัง้แต่วันท่ี ๑ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗ และปฏบิตังิานประธานคณะกรรมการด�าเนนิงานตามหลกัสตูร

พื้นฐาน ได้ปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการฯ ต่างเห็นว่าการอ�านวยการศึกษาตามหลักสูตรพื้นฐานเป็น

เรื่องส�าคัญท่ีจ�าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณบดีของ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วนัที ่ ๑๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ขณะนัน้อาจารย์อดุลในฐานะรกัษาการ

อธกิารบด ี ท�าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชมุ อาจารย์อรุณ จึงน�าข้อเสนอการปรับปรุงระบบบริหารหลกัสตูร

พืน้ฐานสูท่ีป่ระชมุ ด้วยการชีแ้จงเหตผุลปัญหาและความส�าคญัของหลกัสตูรว่า “มขีอบข่ายงานกว้าง

เกี่ยวข้องกับอาจารย์และนักศึกษาจ�านวนมาก จ�าเป็นต้องติดตามและประเมินผลงานอย่างใกล้ชิด” 

ดังน้ัน “การด�าเนินงานในรูปกรรมการคณะเดียวจะท�าได้โดยยาก” อาจารย์อรุณยังวิจารณ์จุดอ่อน

การท�างานในรูปคณะกรรมการฯ ว่า “กรรมการแต่ละท่านก็ไม่มีเวลา เพราะต่างคนก็มีภาระหน้าที่

ประจ�าของตนอยูเ่ตม็มอื แม้แต่จะมาประชมุอย่างสม�า่เสมอกไ็ม่อาจกระท�าได้ การด�าเนนิงานจงึไม่ได้

ผลเต็มท่ี” ในแง่นี้จุดอ่อนของปัญหาการศึกษาวิชาพื้นฐานเวลานั้น จึงอยู่ที่เรื่อง “การอ�านวยการ” 

หรือการบริหารจัดการทั้งการเรียน การสอนและการสอบนั่นเอง

ทางออกในการแก้ปัญหานี้ ส�าหรับอาจารย์อรุณจึงอยู่ที่การท�าให้คณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่

รับผดิชอบในเรือ่งนีจ้ะต้องสามารถอทิุศเวลา มคีวามคล่องตัวและมอี�านาจในการด�าเนินงาน “ซึง่ปัญหา

ท่ีเกดิข้ึนนัน้เนือ่งจากอาจารย์ทีเ่ข้ามาสอนและให้ค�าปรกึษาหลกัสตูรพืน้ฐาน” เป็นอาจารย์คณะต่าง ๆ 

การท�างานอ�านวยการจึงอยู่ในรูป “การขอร้องและขอความร่วมมือ” แต่อาจารย์เหล่านั้นก็ต้องให้

ความส�าคัญกับงานประจ�าคณะในฐานะงานหลัก (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๘ รายงานการประชุม

คณบดี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙)

คณะกรรมการด�าเนินงานตามหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปจึงขอเสนอที่ประชุมให้มหาวิทยาลัย

พิจารณาปรับปรุงระบบ “อ�านวยการศึกษาตามหลักสูตรพื้นฐานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น” ด้วยการจัดให้มี

หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ โดยเฉพาะขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ” (หจธ. (๒) มธ.

๒.๑.๖.๖/๘ รายงานการประชุมคณบดี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙)

ท่ีน่าสนใจต่อการให้ค�าตอบในการแก้ปัญหานี้ของอาจารย์อดุลคือ อาจารย์ยังคงต้องการให้ 

คณะศิลปศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการการศึกษาวิชาพื้นฐานในฐานะผู้จัดตั้งหลักสูตรนี้และ

ถือเป็นพันธกิจของคณะศิลปศาสตร์ว่า
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“การศึกษาหลักสูตรพื้นฐานเป็นวัตถุประสงค์ในการตั้งคณะศิลปศาสตร์มาตั้งแต่เริ่มแรก 

และลักษณะงานส่วนใหญ่ควรขึ้นอยู่กับคณะศิลปศาสตร์ จึงสมควรให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

เป็นประธานกรรมการด�าเนินงานตามหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

โดยต�าแหน่งต่อไปตามเดิมและให้ปรับปรุงกรรมการเสียใหม่ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะ 

หรือแผนกอิสระแห่งละ ๑ คน โดยให้คณบดีหรือหัวหน้าแผนกเป็นผู้คัดเลือกอาจารย์ 

ที่เข้าใจปรัชญาการศึกษาหลักสูตรพื้นฐานและมีความสนใจจริง ๆ และหัวหน้าสาขา 

วิชาหลักสูตรพื้นฐานหรือผู้แทน ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการฯ อาจมีผู้ช่วยเป็นการภายในได้” 

(หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๘ รายงานการประชุมคณบดี ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗)

เมื่อพิจารณาปัญหาและข้อเสนอในที่ประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงการเติบโตและพัฒนาการ

องค์ความรู้วิชาพื้นฐานท่ีก้าวข้ามขอบเขตวิชาการที่เคยจ�ากัดเฉพาะในคณะศิลปศาสตร์ ให้มีความ

เช่ือมโยงกับองค์ความรู้กับคณะอื่น ๆ โดยเฉพาะสาระวิชาสังคมศาสตร์ เช่น วิชาสังคมกับกฎหมาย 

มนุษย์กับสังคม สังคมกับการปกครอง สังคมกับเศรษฐกิจ ท�าให้อาจารย์ผู้สอนจากคณะอื่นต้องเข้ามา

ร่วมการสอน จึงต้องมีระบบการประสานงานมากขึ้น อาจารย์อรุณในฐานะประธานคณะกรรมการ 

วิชาพื้นฐานท่ัวไปสะท้อนความรู้สึกว่า “การด�าเนินงานจึงเป็นไปในรูปขอร้องและขอความร่วมมือ” 

มากกว่าความส�านึกว่าเป็นภาระงานในหน้าท่ี ในขณะท่ีอาจารย์ต่างคณะเองก็ต้องให้ความส�าคัญกับ

งานสอนวิชาหลักที่คณะตนเองก่อน

แต่อย่างไรกต็ามข้อสรปุใน พ.ศ. ๒๕๑๗ ขณะทีอ่าจารย์อดุลท�าหน้าทีรั่กษาการอธกิารบดีอยูน่ัน้ 

อาจารย์ยังคงพยายามให้คณะศิลปศาสตร์รักษาบทบาทหน้าที่การบริหารและการจัดการศึกษา

หลักสูตรพื้นฐานในฐานะที่เป็นคณะซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายให้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้

โดยตรง

ช่วงเวลาเดียวกันนี้ ยังมีข้อสังเกตในเรื่องการขยายตัวของวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรวิชา

พ้ืนฐานที่มีคณาจารย์เพิ่มข้ึน ควบคู่กับภาระงานที่ต้องจัดการเรียนการสอนและการทดสอบทักษะ

ความสามารถของผู้เรียนชั้นปี ๑ ที่มีจ�านวนเพ่ิมข้ึนเช่นกัน ท้ังนี้ในสมัยท่ีเสด็จในกรมฯ ยังทรงด�ารง

ต�าแหน่งอธิการบดี (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๔) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษตาม 

พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยั ท�าหน้าทีจ่ดัการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษ แต่ในการประชมุคณบดี 

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ อาจารย์อดุลรักษาการอธิการบดีได้มีมติที่ประชุมให้ “ศูนย์ภาษา

อังกฤษด�าเนินงานไปตามเดิม เป็นส่วนหนึ่งของศิลปศาสตร์ โดยไม่ต้องก�าหนดชื่อและฐานะเป็น

ทางการตามพระราชบัญญตัมิหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เรยีกชือ่ว่า “ศนูย์บรกิารภาษา” คณะศิลปศาสตร์

และให้มีผู ้อ�านวยการศูนย์เป็นผู้ควบคุมดูแลการใช้อาคาร สถานที่ ตลอดจนอุปกรณ์การศึกษา

ของศูนย์”

ด้วยนัยนี้เท่ากับว่าวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๘ รายงานการประชุม

คณบด ี๑๙ มถุินายน พ.ศ. ๒๕๑๗) ดเูหมอืนมโีอกาสเติบโตแยกการบรหิารจดัการวชิาของตนเองภาย
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ใต้หน่วยงาน “ศนูย์ภาษา” ท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ในช่วงเวลาน้ีเอง และแม้ว่าอาจารย์อดุล รักษาการอธกิารบดี

จะยังคงรักษาสถานภาพ “ศูนย์ภาษา” ให้เป็นส่วนหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์อยู่ก็ตาม จนกระทั่งใน 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ศูนย์ภาษาอังกฤษหรือ “ศูนย์บริการภาษา” ของอาจารย์อดุลจึงได้รับการจัดตั้งให้เป็น 

“สถาบันภาษา” เทียบเท่าคณะในมหาวทิยาลยั หากยงัคงรบัผดิชอบบรรยายวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐาน

และจัดการทดสอบความรู้เบื้องต้นให้กับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติทุกสาขาวิชา รวมถึงการพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาภาษาต่างประเทศและเป็นศูนย์ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษด้วย

อย่างไรก็ตาม สภาวการณ์ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะศิลปศาสตร์ซ่ึงก่อต้ังมากว่าทศวรรษแล้วได้

พัฒนาสาขาวิชาของคณะจนสามารถเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรของคณะชั้นปีที่ ๒-๔ จ�านวนมาก 

เป็นผลให้คณาจารย์ที่สอนวิชาพื้นฐานต้องแบกรับภาระการสอนตามหลักสูตรเฉพาะสาขาของ

คณะศิลปศาสตร์ควบคู่กัน ซึ่งถือเป็นภาระงานที่มากขึ้น

ข้อมูลท่ีบอกเล่าถึงการจัดการเรียนการสอนภายในคณะศิลปศาสตร์ที่มีการขยายหลักสูตรและ

เปิดสอนวชิาเฉพาะของคณะใน พ.ศ. ๒๕๑๗ คอืส�าเนาบนัทกึข้อความของอาจารย์อรณุ รชัตะนาวนิ 

ลงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ในฐานะคณบดีคณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับต�าแหน่งต่อจากอาจารย์

อดุลหลังจากท่ีอาจารย์อดุลได้รับแต่งต้ังให้ท�าหน้าที่รักษาการอธิการบดีแทนอธิการบดีศาสตราจารย์ 

สญัญา ธรรมศกัดิ ์ ซึง่ได้รบัโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตร ี บนัทกึฉบับนีน้�าเสนอ

ต่อรักษาการอธิการบดีให้อนุมัติรายชื่ออาจารย์ ผู้ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ในสาขาวิชาให้ท�า

หน้าที่กรรมการประจ�าคณะศิลปศาสตร์ จากรายชื่อและต�าแหน่งหัวหน้าสาขาและผู้บริหารคณะ 

ท�าให้เราทราบว่าคณะศิลปศาสตร์ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้เปิดหลักสูตรการศึกษาแล้วถึง ๑๒ สาขา คือ 

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาศาสตร์

ประกอบด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ฝรั่งเศสศึกษา ภาษา

เยอรมนัและภาษาญีปุ่น่ กลุม่วชิาวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณติศาสตร์และสถติิ สาขาวชิาประวตัศิาสตร์

และภูมิศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ สาขาวิชาโทปรัชญาและวิชาพื้นฐาน

ด้านสังคมศาสตร์ ในปีน้ันเองคณะศิลปศาสตร์ ยังได้เปิดหลักสูตรวิชาภาษารัสเซียขึ้นอีก รวมเป็น 

๑๒ สาขา (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๗ และ ๘ คณะศลิปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗) และการเปิดสอน

ภาษารัสเซียในคณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๑๗)

จากจ�านวนสาขาวิชารวม ๑๒ สาขา มีเพียงวิชาปรัชญาเท่านั้นท่ีเป็นวิชาโทและวิชาพื้นฐาน

ด้านสงัคมศาสตร์ ทีถ่อืว่าไม่ได้จดัท�าหลกัสตูรเพือ่ผลติบณัฑติระดบัปรญิญาหรอืเป็นวชิาเอก นอกนัน้

สามารถจัดหลักสูตรวิชาเอกเพ่ือผลิตบัณฑิตของสาขาแล้วถึง ๑๑ หลักสูตร คณาจารย์ศิลปศาสตร์

ส่วนใหญ่ต่างมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาเอก-โท ภายในคณะศิลปศาสตร์เอง มากกว่า

การทุ่มเทภาระงานโดยเฉพาะการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน รวมถึงความร่วมมือใน

การบรหิารจดัห้องเรยีนและห้องสอบ ซ่ึงสัมพันธ์กบัการใช้พ้ืนท่ีร่วมกนัระหว่างผู้เรียนปี ๑ ในหลักสูตร

พื้นฐานกับนักศึกษาช้ันปีที่ ๒-๔ ของคณะศิลปศาสตร์ ท�าให้กลุ่มอาจารย์ที่รับผิดชอบวิชาพื้นฐาน

ต้องมีภาระการประสานงานเพิ่มขึ้น ปัญหาการเติบโตของหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ จึงมีผลกระทบ

ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียน การสอนวิชาพื้นฐานทั่วไปโดยปริยาย
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กรณนัีกศกึษาชัน้ปีที ่๑ พ.ศ. ๒๕๑๘ กบัการต่อต้านวชิาภาษาไทยหลกัสตูรพืน้ฐาน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้รับต�าแน่งอธิการบดีต้ังแต่วันท่ี ๓๐ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นเวลาเดียวกับที่อาจารย์อดุลโอนย้ายไปรับต�าแหน่งอธิการบดีที่มหาวิทยาลัย

ศลิปากรแล้ว เป็นท่ีทราบกนัดว่ีาช่วงเวลาหลงัเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นมากระแส

ตื่นตัวทางการเมืองของสังคมภายนอกและนักศึกษามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ออกมาเคลื่อนไหว

แสดงออกถึงความคิดเห็นและปฏิกิริยาทางการเมืองและสังคมในทิศทางตรงข้ามกับยุคการปกครอง

ภายใต้ระบอบทหารท่ีส�าคัญ คือ เริ่มมีการแสดงออกถึงการแสวงหาความรู้ที่เคยปิดกั้นมายาวนาน 

ในเรื่องลัทธิการเมืองสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ เฉกเช่นเดียวกับสถานการณ์การแสดงออกของ

นักศึกษาธรรมศาสตร์ เช่น การจัดนิทรรศการจีนแดงที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัย การลง

ประชามติเรื่องการจัดการฟุตบอลประเพณี รวมถึงเกิดเหตุการณ์ส�าคัญซึ่งท�าให้อาจารย์อดุลและ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องลาออกจากรักษาการอธิการบดีในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ คือ 

กรณีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับสภานักศึกษาและสภาอาจารย์ขอเลื่อนสอบ

ปลายภาค เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพวีรชน ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

หลังจากนั้นยังมีความเคลื่อนไหวต่อต้านการด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจผูกขาดที่เปิดโอกาสให้ทุน

ต่างชาติเข้ามาลงทุนสัมปทานแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและอีกหลายเหตุการณ์ในเวลาต่อมา

กรณีเหตุการณ์เคลื่อนไหวของนักศึกษาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนการสอนหลักสูตร

พื้นฐานส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในยุคอาจารย์ป๋วย จนท�าให้คณาจารย์กรรมการประจ�า

คณะศิลปศาสตร์และคณบดี อาจารย์คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ต้องลาออกจากผู้บริหารและ

กรรมการประจ�าคณะ เหตุการณ์เริ่มต้นด้วยการท่ีสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทยได้จัดให้มี

การอภิปรายในหัวข้อ “วรรณคดีให้อะไรแก่สังคม” วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให้นักศึกษา

ชัน้ปีที ่๑ ของมหาวทิยาลยัเข้าฟังเป็นการฝึกการฟังตามหลกัสตูรพืน้ฐานวชิา มธ.๑๓๒ ภาษาไทยของ

มหาวิทยาลัย โดยก�าหนดให้เป็นการสอบเก็บคะแนนด้วยการนัดหมายผู้เรียนให้เข้าทดสอบการฟัง 

อภิปราย ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพ่ือเก็บคะแนน ๑๐ คะแนน ในวันถัดไป (บันทึก

ข้อความคณะกรรมการประจ�าคณะศิลปศาสตร์ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ใน หจธ. (๒) 

มธ.๒.๑.๖.๒/๑๐ และ ๘ คณะศลิปศาสตร์) การอภปิรายทีก่่อให้เกดิปัญหาการฟังของนกัศกึษา คอื 

การพูดของ “ทมยันตี” นักเขียนนิยายชื่อดังที่มีแนวคิดเชิงอนุรักษ์นิยมยุคนั้น

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนท่ามกลางบรรยากาศวันอภิปรายสะท้อนจากมุมมอง และทัศนคติ นักศึกษา

ผู้ฟังการอภิปรายส่วนหนึ่ง คือ “การอภิปรายได้ก่อให้เกิดความสับสนทางความคิดในหมู่นักศึกษา

เป็นจ�านวนมาก เพราะผูด้�าเนนิการอภปิรายและผูอ้ภปิรายบางท่าน (หมายถงึทมยนัตีและอาจารย์ใน

สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี) พยายามหันเหประเด็นของการอภิปรายให้ผิดไปจากหัวข้อที่ตั้งไว้ 

และมีลักษณะกีดกันการแสดงความเห็นของนักศึกษา ซ่ึงผิดวัตถุประสงค์ของการอภิปราย ท�าให้

การอภิปรายขาดความสมบูรณ์” (จดหมายลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงนามนักศึกษา

ชั้นปีที่ ๑ ผู้รักความเป็นธรรมใน หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๑๐ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๐)
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ตามความเห็นของนักศึกษากลุ่มนี้ การอภิปรายมีลักษณะ “ยัดเยียดความคิดเห็นไม่เปิดโอกาส

ซักถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อให้หัวข้อกระจ่างชัด รวมถึงผู้อภิปรายใช้ทัศนคติส่วนตัวอย่าง

มีอคตกิล่าวพาดพงิเรือ่งท่ีไม่ตรงประเด็นทีต้ั่งไว้ เช่น การโจมตีความคดิช่วยเหลอืสงัคมของนกัศกึษา 

การบิดเบือนความหมายของค�าว่า “ศักดินา” ชนชั้นต่าง ๆ ในสังคมไทยและระบอบการเมือง

บางระบอบที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อนี้” ในขณะที่ผู้เรียนและผู้ฟังต้องการให้การอภิปราย มีผู้พูดใจกว้าง

แตกฉาน ด้วยเหตนุี ้การอภปิรายทีก่�าหนดให้มกีารสอบนัน้ พวกเขาถอืว่า เป็นการเรียนทีใ่ช้ “คะแนน

เป็นเครื่องล่อ” ข้อวิจารณ์นักศึกษาในเรื่องนี้ คือ “การเรียนการสอบมิได้ขึ้นอยู่กับความจ�าเพื่อหวัง

คะแนนอย่างเดยีว แต่ข้ึนอยูก่บัความแตกฉานทางปัญญาต่างหาก” ดังนัน้ข้อสรปุจากการฟังอภปิราย

ของนักศกึษากลุม่น้ี คอื เป็นการอภปิรายทีไ่ม่ยตุธิรรม ไม่มคีวามเสมอภาค ส่อให้เหน็ “การมอมเมา

ทางความคิด โดยใช้ส�านวนโวหารชักจูง...ระบายอารมณ์ท่ีดูถูกและเหน็บแนมนักศึกษา” พวกเขาจึง

เรียกร้องโดยให้งดสอบวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และกดดันให้หัวหน้าสาขาวิชาภาษา

และวรรณคดีไทย สอบสวนเจตนารมณ์ของการจัดอภิปรายครั้งนี้ หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๑๐ 

คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๐)

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีในเวลานั้น 

พยายามขอร้องให้นักศึกษาชุมนุมกันในความสงบ หน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์ แต่ไม่ได้ผล

อย่างไรก็ตามกระแสความรู้สึกคุกรุ่น ไม่พอใจของนักศึกษาได้บานปลายออกไป นักศึกษา

กลุ ่มดังกล่าวได้รวมตัว ชุมนุม กล่าวโจมตีและก่อกวนนักศึกษาอื่นที่ก�าลังศึกษาในห้องเรียน ทั้งที่

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์บันลือ คงจันทร์ และ
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อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีเอง ได้ลงมาขอร้องให้อยู่ในความสงบแต่ไม่ได้ผลนั้น ในเช้าวันที่ 

๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ขณะที่พวกเขายื่นจดหมายขอให้งดการสอบวิชาภาษาไทยและให้มี

การสอบสวนเจตนาของการจดัอภปิรายไปแล้ว คณะกรรมการประจ�าคณะศลิปศาสตร์กไ็ด้เรยีกประชมุ

ด่วนในเช้าวันนั้น และมีมติให้งดสอบในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อแก้ไขสถานการณ์

ซึ่งอาจบานปลาย พร้อมออกประกาศคณะศิลปศาสตร์งดการทดสอบวิชา มธ ๑๓๒ ในวันศุกร์ท่ี 

๒๑ กุมภาพันธ์ ลงนามโดยอาจารย์คุณนิออน ในฐานะคณบดีและประธานกรรมการหลักสูตร

วิชาพื้นฐานฯ และยังมีผลให้กรรมการประจ�าคณะศิลปศาสตร์ประกอบด้วย อาจารย์จารุวรรณ 

สินธุโสภณ ฉตัรสมุาลย์ กบิลสงิห์ ม.ร.ว.ปานใจ สขุสวสัด์ิ วนัเพญ็ จนัทรวโิรจน์ ประโยชน์ ธรรมกร

บัญญัติ วารุณี โชติสังกาศ สุจิตรา วุฒิเสถียร สัจจาภรณ์ สิงหะผลิน สุธีรพันธ์ กรลักษณ์ สุปาณี 

เศาภายนและศรีสุรางค์ พูลทรัพย์ ตัดสินใจลาออกจากกรรมการฯ ด้วยเหตุผลที่เห็นว่าการงดสอบ 

“เป็นการขัดต่อความรู ้สึกการเป็นอาจารย์และเสรีภาพในการอ�านวยการสอนและการวัดผล” 

นอกจากนี้ยังเห็นว่าข้อกล่าวหาของนักศึกษาต่ออาจารย์ว่าเป็นการยัดเยียดความคิดด้วยการใช้

คะแนนล่อและเรียกร้องให้สอบสวนเจตนารมณ์ในการจัดอภิปรายนั้น ถือเป็นสถานการณ์ที่แสดงว่า

นักศึกษาก้าวก่ายงานวิชาการของอาจารย์ ทั้งนี้ตามความเห็นของกรรมการประจ�าคณะนั้น เรื่อง

ท�านองนี ้ “ได้เกดิข้ึนมาหลายครัง้ โดยท่ีทางมหาวทิยาลยัมไิด้มนีโยบายทีแ่น่ชดัต่อเหตุการณ์ท�านองนี้

แต่อย่างใด” กรรมการฯ จึงลงความเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ “ยากแก่การปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบใน

ฐานะกรรมการประจ�าคณะ จึงขอพ้นจากต�าแหน่งกรรมการประจ�าคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่วันที่ 

๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘” หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๑๐ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๒๐)

เป็นที่แน่ชัดว่าการลาออกของคณะกรรมการประจ�าคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งรวมถึงคณบดีเป็น 

การตดัสนิใจร่วมกนั ท�าให้คณบดไีด้ขอลาออกจากต�าแหน่งในคราวเดยีวกนั และยนืยนักบัอธกิารบดี 

อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ถึงการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ การลาออกมีผลในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

และใน พ.ศ. ๒๕๑๙ อาจารย์คุณนิออน โอนย้ายไปรับราชการเป็นอาจารย์กองวิชากฎหมายและ

สังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

กรณีนี้ด้านหนึ่งเป็นผลจากการปะทุตัวของบรรยากาศเสรีภาพการแสดงความคิดอย่างไม่

จ�ากัดขอบเขต ที่สืบเนื่องจากระบอบการเมืองแบบปิดภายใต้การปกครองแบบทหารมายาวนาน 

การปะทะกันของกระแสความคิดแตกต่างที่ต่างฝ่ายต่างต้องการพื้นที่ของความเห็น ย่อมน�ามาซึ่ง

ความขัดแย้ง ในอีกด้านหนึ่งยังมาจากชนวนความขัดแย้งที่เกิดจากปัญหาเฉพาะหน้า คือ กิจกรรม

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ในการจัดอภิปรายตามหลักสูตรวิชาพื้นฐาน สะท้อนถึงสาขาวิชา

ภาษาไทย ว่าอาจมีพลวัตเน้ือหาปรับเปลี่ยนตนเองช้ากว่าสาขาวิชาอื่น ท�าให้การเรียนการสอนมุ่ง

เนือ้หางานเขยีนหรอืวรรณกรรมเฉพาะกลุม่ สวนทางกบักระแสความตืน่ตวัวงวชิาการ รวมถงึการพิมพ์

หนังสือซึ่งผลิตอยู ่ภายนอกคณะและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีเนื้อหาหลากหลายประเด็นและ

หลากหลายความคดิ เป็นปัญหาหนึง่ทีก่ระทบต่อระบบบริหารหลักสูตรวชิาพ้ืนฐาน รวมถึงการประท้วง

ที่บานปลายจนท�าให้คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และคณบดี ซ่ึงมีต�าแหน่งประธานคณะกรรมการ

หลักสูตรพื้นฐานลาออก มีผลต่อความยุ่งยากในการจัดการหลักสูตรนี้ เนื่องจากคณะศิลปศาสตร์
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เป็นหน่วยงานจัดการศึกษาด้านนี้มาต้ังแต่ก่อต้ังหลักสูตร เหตุการณ์นี้อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้

มหาวทิยาลยัมองเหน็ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตและเป็นประเด็นทีเ่กนิขอบเขตอ�านาจการด�าเนนิการ

ของคณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลัยจึงต้องเข้ามามบีทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบจัดการศกึษาหลักสูตร

พื้นฐานแทนคณะศิลปศาสตร์ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘

การปฏิรูประบบบริหารหลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๑๘

การปฏิรูปหลักสูตรพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งส�าคัญจึงเกิดขึ้น และยังนับ

เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่

คณะกรรมการวางพืน้ฐานเพือ่การปฏริปูการศกึษา พ.ศ. ๒๕๑๗ ก�าหนดขึน้ กระบวนการการปฏริปู

หลักสูตรวิชาพื้นฐาน มีการเปลี่ยนแปลงองค์กรบริหารหลักสูตรและการอ�านวยการที่มหาวิทยาลัยได้

เข้ามารับผิดชอบการหลักสูตรจัดการแทนที่คณะศิลปศาสตร์

แผนการปรับปรุงหลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๑๘ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลังจากอาจารย์ป๋วยรับต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานได้ ๔ เดือน 

อาจารย์ป๋วยได้ประกาศ “งานที่ต้องท�าส�าหรับธรรมศาสตร์” ขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ประกาศนี ้ ดเูหมอืนเป็นการเสนอแผนงานพฒันามหาวทิยาลยัทีไ่ด้ผ่านการประชมุหารอืในคณะผูบ้ริหาร

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี ๓ ท่าน ยุคนั้น คือ อาจารย์เสน่ห์ จามริก 

อาจารย์บันลือ คงจันทร์ และอาจารย์นงเยาว์ ชัยเสรี ประธานที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ประธานสภาอาจารย์ เวลานัน้ คอื อาจารย์อรณุ รชัตะนาวนิ แผนงานพฒันามหาวทิยาลยัครอบคลมุทั้ง

งานวิชาการ งานธุรการ งานด้านนักศึกษา และงานวางแผนและพัฒนา

ส�าหรับแผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพื้นฐานนั้นปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของ

แผนงานวชิาการ มคีวามส�าคญัอย่างมาก เพราะเกีย่วข้องโดยตรงกบันกัศกึษาปีที ่ ๑ ทัง้มหาวทิยาลยั 

อาจารย์ป๋วย อธบิายถงึเป้าหมายการรบันกัศกึษาธรรมศาสตร์ให้เข้าเรยีนในมหาวทิยาลยัว่า “ต้องตอบ

สนองความต้องการของประเทศ ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพและวิชาที่เรียน โดยเน้นถึงการรับสมัคร

นักศึกษาท่ีต้องเป็นไปตามหลักความเสมอภาคในเชิงโอกาสของนักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ในแง่นี้

สะท้อนความประสงค์อาจารย์ป๋วยทีต้่องการให้การผลิตบณัฑิตของธรรมศาสตร์ ตอบสนองแผนพัฒนา

เศรษฐกิจประเทศควบคู่กับการยึดหลักความเสมอภาคทางการศึกษาในการให้โอกาสนักเรียนทั่ว

ราชอาณาจักร” (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๒/๘ “งานที่ต้องท�าส�าหรับธรรมศาสตร์”)

เมื่อนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการทางการศึกษา อาจารย์ป๋วยคาดหวังให้มีการพัฒนาคุณภาพ

วิชารตัง้แต่เริม่แรก นัน่คอื การพฒันาหลกัสตูรพืน้ฐาน เนือ่งจากเป็นหลกัสตูรทีผู่เ้รยีนต้องเรยีนก่อน

การเลือกวิชาเอก ซึ่งก็คือ การเข้าศึกษาตามคณะต่าง ๆ ที่ตนสนใจ รวมถึงวิชาโทและวิชาเลือกเสรี 

อาจารย์จึงถือว่า “หลักสูตรพื้นฐานจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นบันไดขั้นแรกที่จะน�าไปสู่

การศึกษาธรรมศาสตร์ในแขนงต่าง ๆ” (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๒/๘ “งานที่ต้องท�าส�าหรับธรรมศาสตร์”)
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จากข้อมลูนีส้ะท้อนให้เหน็ถงึการยอมรับในคณุค่าวชิาพ้ืนฐานของอาจารย์ป๋วย อนัเป็นหลักสูตร

ทีร่เิริม่และด�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่งในความรบัผดิชอบของอาจารย์อดลุ และอาจารย์ป๋วยถอืว่า “หลกัสตูร

พื้นฐานมีความส�าคัญมาก” จึงก�าหนดแผนงานส�าหรับหลักสูตรนี้ ๓ ประการ คือ

“(๑) ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

(๒) ปรับปรุงการอ�านวยการหลักสูตรจากรูปแบบคณะกรรมการฝ่ายวิชาพื้นฐาน มาเป็น 

 ความรบัผดิชอบของอาจารย์คนเดยีวทีส่ามารถอทุศิเวลาให้งานนี ้โดยมผีูช่้วยเหลอืพอสมควร

(๓) จัดรูปการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษาใหม่ให้ทะมัดทะแมงใกล้ชิดยิ่งขึ้น”

ส่วนการให้ค�าปรึกษาในเรื่องระบบการเรียนในธรรมศาสตร์ เวลานั้นก�าหนดให้นักศึกษา

สามารถเลือกวิชาเอกและโทตามคณะต่าง ๆ ได้ตามความสนใจ แต่เนื่องจากบางคณะต้องรับจ�านวน

นักศึกษาที่สมัครวิชาเอกมากเกินกว่าความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ท�าให้ผู้เรียนจ�านวน

หนึ่งไม่มีคณะลงเรียน และเวลาเดียวกันพบว่านักศึกษาจ�านวนหนึ่งไม่มีความถนัดและไม่เหมาะสมท่ี

จะเลือกเรียนวิชาเอกคณะนั้น ปัญหาเช่นนี้อาจารย์ป๋วยเห็นว่า ควรเป็นบทบาทส�าคัญอีกเรื่องหนึ่ง

ของอาจารย์ที่ปรึกษานอกเหนือจากการสอนและการวิจัย (หจธ.(๑) มธ.๒.๑.๒ การบริหาร

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙)

ในทางปฏิบัติตามแผนงานข้างต้นพบหลักฐานรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๒๘/๒๕๑๘ 

วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อธิการบดีเป็นประธานการประชุม 

อาจารย์เสน่ห์ จามริก ในฐานะรองอธิการบดี รับผิดชอบการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี

ได้แถลงถึงหลักสูตรพื้นฐานซึ่งต้องปรับใหม่ให้มีกรอบการด�าเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

และลดหน่วยกิต โดยเสนอที่ประชุมให้แต่งตั้ง “ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นประธาน เพราะเป็นผู้ท�า

หลักสูตรพื้นฐานมาตั้งแต่ต้น วิธีการที่จะท�าก็จะใช้วิธีสัมภาษณ์อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอยู่

แล้วในขณะนี้ ท้ังสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แล้วก็ภาษาด้วย ส่วน ดร.ชาญวิทย์ 

จะตั้งคณะท�างานขึ้นมาอย่างไร ก็ใคร่จะขอให้เป็นเรื่องของ ดร.ชาญวิทย์” (หจธ.(๒) ๒.๑.๖.๖/๑๐) 

ด้วยเหตุนี้ ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจึงมีมติแต่งต้ัง 

“นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐาน” (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๑๐ 

คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐)

อาจารย์ชาญวทิย์ เกษตรศริ ิ ในฐานะรองอธกิารบดีฝ่ายวชิาพ้ืนฐานเป็นคนแรกและเพียงคนเดียว

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เพราะหลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันไม่มีต�าแหน่งนี้) ได้ให้สัมภาษณ์ว่าใน

ด้านแนวคิดและนโยบายการจัดระบบบริหารหลักสูตรใหม่นี้น่าจะเกิดจากการปรึกษาหารือร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัในต้น พ.ศ. ๒๕๑๘ กบัอาจารย์เสน่ห์ จามรกิ 

รองอธิการบดีในยุคนั้น ทั้งนี้อาจารย์ป๋วยเดิมทีเมื่อรับต�าแหน่งอธิการบดีได้เคยทาบทามให้อาจารย์

ชาญวิทย์ท�าหน้าท่ีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ซ่ึงอาจารย์ชาญวิทย์ปฏิเสธด้วยเหตุผลที่

ไม่สนัทดัและมคีวามสนใจงานวชิาการมากกว่า แม้จะไม่ได้มตี�าแหน่งบรหิารมหาวทิยาลยัในตอนแรก 

แต่อาจารย์ชาญวิทย์มีบทบาทช่วยงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรวิชาพื้นฐาน 

ซึ่งอาจารย์เสน่ห์ จามริก รองอธิการบดีรับผิดชอบงานนี้ ดังที่ปรากฏในรายงานการประชุมคณบดี 
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วันที ่๔ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น (สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวทิย์ 

เกษตรศิริ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

อาจารย์ชาญวิทย์บอกเล่าเรื่องราวตอนนี้เพิ่มเติมว่า “วันดีคืนดี อาจารย์ป๋วยก็คิดต�าแหน่งใหม่

แล้วกลับมาทาบทามว่าอยากให้มาช่วยดูแลนักศึกษาปี ๑ อย่างเดียว เพราะเป็นเรื่องส�าคัญเกี่ยวข้อง

กับวิชาพื้นฐานซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญมากต้องได้รับการดูแลพิเศษ” คร้ังนั้นท�าให้อาจารย์ชาญวิทย์สนใจ 

เพราะเป็นกิจกรรมวิชาการจึงตอบรับต�าแหน่งใหม่ นั่นคือ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐาน

หน้าที่ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐานตามแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย คือ

“๑. รับผิดชอบหลักสูตรวิชาพื้นฐาน ตลอดจนอ�านวยการการเรียนการสอนวิชานี้

๒. ดูแลรับผิดชอบการรับนักศึกษาใหม่หรือผู้เข้าเรียนชั้นปีที่ ๑

๓. จดัท�าโครงการรบันกัศกึษาเรยีนดจีากชนบท ทีรู่จ้กักนัต่อมาว่าโครงการนกัศกึษาช้างเผือก”

(สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

“คณะท�างานในส่วนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐานยังมี อาจารย์หอมหวน ชื่นจิตร 

ที่เข้ามาท�างานส่วนประสานวิชาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

ซึ่งเป็นการศึกษาพื้นฐานด้านภาษาที่ส�าคัญมากของมหาวิทยาลัย 

และอีกท่านหนึ่งคือ อาจารย์รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ จากคณะเศรษฐศาสตร์ 

เข้ามาช่วยกันจัดท�าโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท” 

(สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

การบรหิารหลกัสตูรวชิาพืน้ฐานโดยมผีูบ้รหิารทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้รบัผดิชอบชดัเจนเช่นนี ้ เกดิจาก

แนวคดิของอาจารย์ป๋วย อึง๊ภากรณ์ อธกิารบดี และอาจารย์เสน่ห์ จามรกิ รองอธกิารบดี ซึง่อาจารย์

เสน่ห์เอง ได้มปีระสบการณ์ร่วมให้ค�าปรกึษาในการปรบัปรงุหลกัสตูรวชิาพืน้ฐานใน พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๔ 

ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาวิชาการในยุคท่ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ 

เป็นอธิการบดี อาจารย์ชาญวิทย์บอกเล่าความทรงจ�าตอนนี้ว่า 

“ทั้งอาจารย์ป๋วยและอาจารย์เสน่ห์ต้องการให้ปฏิรูปหลักสูตรพื้นฐานคือ 

กระจายความรับผิดชอบในการดูแลวิชาพื้นฐานออกจากคณะศิลปศาสตร์ 

คือว่า ท�าอย่างไรให้มีหน่วยงานมาดูแลวิชาพื้นฐานโดยเฉพาะ ด้วยเหตุนี้ 

จึงตั้งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐาน เพื่อพิจารณาทบทวนว่า 

องค์ประกอบวิชาการเป็นอย่างไร ผู้สอนควรเป็นใคร”

(สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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จากข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์นี้ จะเห็นว่าแม้มหาวิทยาลัยได้เข้ามารับผิดชอบการบริหาร

และอ�านวยการหลักสูตรวิชาพื้นฐาน ด้วยการแต่งตั้งอาจารย์ชาญวิทย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ�า

คณะศิลปศาสตร์ มาด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐาน ในด้านบวกในฐานะอาจารย์

คณะศิลปศาสตร์ จึงสามารถด�าเนินงานปฏิรูปจากภายในคณะได้ ทั้งนี้อาจารย์ชาญวิทย์เองก็คุ้นเคย

กับองค์ประกอบวิชารวมถึงมีประสบการณ์การสอนวิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย ตั้งแต่แรกเข้ามาเป็น

อาจารย์ประจ�าที่ศิลปศาสตร์ 

อย่างไรกต็าม ในการปรบัหลกัสตูรวชิาพืน้ฐานนี ้ ทัง้อาจารย์เสน่ห์ จามรกิและอาจารย์ชาญวิทย์ 

เกษตรศิริ ได้ร่วมกันศึกษาข้อมูลเบื้องต้นประกอบแนวทางการพัฒนาหลักสูตร เห็นได้จากการจัดการ

อภิปรายประชุมระดมสมองคณาจารย์ นักวิชาการส�าคัญจ�านวนมากจากนอกมหาวิทยาลัยเรื่อง 

“การอภิปรายร่วม ๒ หวัข้อ การศกึษาวชิามนษุยศาสตร์: ขอบเขตและความมุง่หมาย การศกึษาวชิา

มนุษยศาสตร์: วิธีการ บทบาทของวิชามนุษยศาสตร์ต่อสังคมและมนุษยชาติ” วิทยากรร่วมอภิปราย 

คอื อาจารย์เสน่ห์ จามรกิ ดร.เจตนา นาควชัระ ดร.วทิย์ วศิเวทย์ และคณุสุจิตต์ วงษ์เทศ การอภปิราย น้ี

คงจัดขึ้นก่อนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให้ได้ข้อสรุปไปปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งมีการประกาศใน

การนิเทศอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๗-๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘

ข้อสรุปการอภิปรายที่สัมพันธ์กับการน�ามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานในส่วน

วิชามนุษยศาสตร์ นั่นคือ การก�าหนดขอบเขตวิชามนุษยศาสตร์ หลายประเด็นที่ใกล้เคียงกัน เช่น 

เป็นการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ ในเรื่องของมนุษย์ หรือเป็นวิชาที่ศึกษากิจกรรมที่มนุษย์แสดงออก

ในรปูต่าง ๆ ในฐานะมนษุย์ทีเ่ป็นมนษุย์ ไม่ใช่เป็นสตัว์ทางชวีวทิยาหรอืสตัว์สงัคม แต่ขอบเขตนยิามที่

มกีารน�ามาใช้ในหลกัสตูรวชิาพืน้ฐานของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นของอาจารย์เสน่ห์ จามรกิ ทีว่่า 

“มนุษยศาสตร์ คือ การศึกษาเพื่อรู้จักตนเองและมนุษยชาติ” (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ๒๕๑๘: ๓๒) 

ซึ่งอาจารย์เสน่ห์ ยังวิจารณ์ความเชื่อมโยงขอบเขตความหมายของหลักวิชามนุษยศาสตร์ในฐานะที่

เป็นทฤษฎีวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ว่า “สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้นักศึกษาได้เห็นถึงสัมพันธภาพ

ของชีวิตและวิชาต่าง ๆ ในทางสังคมศาสตร์ด้วย” อาจารย์เสน่ห์เห็นว่าในทางปฏิบัติแล้วหลักสูตร

พ้ืนฐานศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ยังจัดหมวดวิชามนุษยศาสตร์เป็นแบบแยกส่วน

ตามรายวชิา เช่น ประวตัศิาสตร์อารยธรรมก็เป็นเร่ืองหนึง่ ภาษากเ็ป็นอกีเร่ืองหนึง่ ส่ิงทีอ่าจารย์เสน่ห์

อยากเห็นเป้าหมายการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ คือ “ให้นักศึกษาสามารถท่ีจะประสมประสาน

ความสัมพันธ์ระหว่างวิชาต่าง ๆ ...นักศึกษาก็จะสร้างแรงบันดาลใจของตัวเองขึ้นมาให้พบกับสิ่งที่

อาจารย์สอน”

ดังนั้นอาจารย์เสน่ห์จึงเห็นว่า หลักการส�าคัญเบื้องต้นของวิชาพื้นฐาน คือ “ความสัมพันธ์

ระหว่างวิชาและหมวดวิชาต่าง ๆ ทั้งหลักสูตร รวมถึงวิธีการเรียนการสอนให้เกิดภาพความสัมพันธ์

กันให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้” อาจารย์เสน่ห์จึงไม่เห็นด้วยกับการแบ่งหมวดวิชา ๔ หมวด ในหลักสูตร

พื้นฐาน เพราะนั่นอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้แยกความรู้แต่ละวิชาออกจากกัน ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรวิชาพื้นฐานในทัศนะของอาจารย์เสน่ห์ จึงเสนอให้แบ่งรายวิชาใหม่ 

“ตามลักษณะปัญหา” เช่น มนุษย์กับการรู้จักตนเอง มนุษย์กับศาสนา มนุษย์กับสังคมหรือมนุษย์กับ

อารยธรรม และในกรณีการศึกษาเรื่องภาษานั้น ควรเป็นการศึกษาภาษาในแง่การส่ือสารมากกว่าท่ี
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จะเป็นการเน้นเทคนิคหรือทักษะ ครั้งนั้นอาจารย์เสน่ห์เปิดเผยว่าได้เคยน�าเสนอหลักการนี้ตั้งแต่

การปรับปรุงหลักสูตรวิชาพื้นฐานใน พ.ศ. ๒๕๑๓ และประกาศใช้ พ.ศ. ๒๕๑๔ แล้ว แต่ถูกปฏิเสธ

ด้วยเหตุผลว่า “ขัดกับหลักวิชา” (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ๒๕๑๘: ๔๔) อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าใน

การปรับปรุงหลักสูตรวิชาพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๑๘ หลักการข้างต้นได้มีการน�าไปปรับใช้กับหลักสูตร

พื้นฐานระบบอุดมศึกษาทั้งประเทศ

นอกจากนี้ ยังพบรายงานการประเมินทัศนคติผู้เรียนต่อวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและวิชา

พื้นฐานอารยธรรมไทย ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการนิเทศอาจารย์ ที่น่าจะเป็นการส�ารวจข้อมูล

เบื้องต้นเพื่อปรับปรุงรายวิชาพื้นฐานทั้งสองวิชา พบว่า

ผลประเมนิวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐานนัน้ แม้ว่านกัศกึษาส่วนหนึง่พอใจกบัเนือ้หาวชิาในฐานะที่

เป็นวชิาพืน้ฐาน และพอใจหนงัสือประกอบการสอน แต่บางคนต้องการหนงัสือท่ีมบีทเรียน ซึง่สามารถ

น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น เรื่องราวของสภาพแวดล้อม ข่าวสาร โลกและสังคมปัจจุบัน และ

ผู้เรียนจ�านวนมากต้องการเรียนด้านการพูด อ่านและเขียนให้มากกว่าการสอนไวยากรณ์ ดังที่เป็นอยู่

ในเวลานัน้ ทัง้หมดนีส้ะท้อนความต้องการของผูเ้รยีนในการน�าไปใช้ได้จรงิส�าหรบัภารกจิชวีติประจ�าวัน 

(หจธ.สบ ๑.๑.๑/๑ การนิเทศอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๑๙)

ในขณะที่ผลประเมินแบบสอบถามวิชา มธ.๑๑๑ หรือวิชาพ้ืนฐานอารยธรรมไทย ซึ่งแบ่ง

ประเด็นการสอนออกเป็นหัวข้อด้าน ศาสนา การเมือง วรรณคดี ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ ศิลปะ และ

ดนตรี พบว่าวิชาท่ีนักศึกษาตอบถึงความเข้าใจการบรรยายในแต่ละหัวข้อนั้นวิชาวรรณคดี ศิลปะ 

และดนตรี เป็นหัวข้อที่ผู้เรียนไม่เข้าใจมากที่สุด ในขณะที่เมื่อตอบค�าถามถึงความต้องการตัดหัวข้อใด

ออกมากที่สุด ก็พบค�าตอบที่สอดคล้องกัน คือ วรรณคดีและศิลปะ และมีจ�านวนไม่น้อยที่วิจารณ์

วิธีการสอนของอาจารย์บางท่านไม่น่าสนใจ และส่วนใหญ่ทีต่อบค�าถามต้องการให้มกีารถกเถยีงปัญหา

ประกอบการศึกษาด้วย (หจธ.สบ ๑.๑.๑/๑ การนิเทศอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ�าปี

การศึกษา ๒๕๑๙)

ผลประเมนินีท้�าให้ทราบว่า ปัญหาวชิาพืน้ฐานอารยธรรมไทยทีส่�าคญั คอื อาจารย์ผู้สอนนั่นเอง 

ดังนั้นเวลาต่อมาอาจารย์ชาญวิทย์ จึงใช้การสรรหาอาจารย์ผู้สอนที่สามารถจูงใจให้เรียนสนุกและ

เข้าถึงดนตรีไทยได้อย่างคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ ซึ่งมาสอนพร้อมคณะดนตรีไทยทั้งวง ส่วนวิชาอื่น ๆ  อย่าง

วรรณคดผีูส้อนคนใหม่ คอื อาจารย์ชลธริา สตัยาวฒันา วชิาศาสนาผูส้อน คอื อาจารย์บณัฑร อ่อนด�า 

เป็นต้น อาจารย์ผู้สอนดังกล่าวเป็นนักวิชาการรุ่นใหม่ มีวิธีการสอนสนุกสนานท�าให้ผู้เรียนตื่นเต้น

และได้ความรู้ใหม่กับการเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มขึ้น (สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์

เกษตรศิริ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลกัสตูรวชิาพืน้ฐานทีป่รบัปรงุใหม่ในกลาง พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้ผ่านการนเิทศอาจารย์ทัง้มหาวทิยาลยั 

และประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้เพียงภาคการศึกษาเดียวนั้น นับว่าสอดคล้องกับหลักการปฏิรูป

การศึกษาของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ในเรื่องการให้เสรีภาพทางวิชาการ ด้วยการไม่ก�าหนด

วชิาบงัคบั มกีารเพิม่ลกัษณะวชิาใหม่ทีส่มัพนัธ์กบัการใช้ชวีติ เข้าใจสภาวะแวดล้อม รวมถงึความเข้าใจ

เบ้ืองต้นถึงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและธุรกิจ การสื่อสาร รวมถึงภาษาไทยและภาษา

ต่างประเทศหลากหลายมากขึ้น และทั้งหมดผู้เรียนสามารถเลือกเรียนให้ได้ครบ ๓๐ หน่วยกิต 
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ตามข้อก�าหนดหลกัสตูร ท้ังนีร้ายวชิาพืน้ฐานทัง้หมด คอื มนษุย์กบัวทิยาศาสตร์กายภาพ พฒันาการ

วิทยาศาสตร์ พลังงานกับสภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (เดิมคือ

วชิามนษุย์กับวทิยาศาสตร์ชวีภาพ) พชืกบัสงัคมมนษุย์ หลักพ้ืนฐานทางคณติศาสตร์ แคลคลัูสเบือ้งต้น 

พ้ืนฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก ปัญหาศาสนา ปัญหาปรัชญา 

ตรรกวิทยาเบื้องต้น มนุษย์กับวรรณกรรม มนุษย์กับศิลปะและดนตรี มนุษย์กับภาษา มนุษย์กับสังคม 

สังคมกับการปกครอง สังคมกับกฎหมาย สังคมกับเศรษฐกิจ สังคมกับการสื่อสาร สังคมกับธุรกิจ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (สามวิชา) ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน (สองวิชา) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน 

ภาษารัสเซีย และเมื่อพิจารณาจากรายวิชาที่ปรากฏ พบว่ามีการประนีประนอมระหว่างวิชาเดิมที่เคย

สอนมาแต่ครั้งหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๐๗ และ ๒๕๑๓ กับการเพิ่มวิชาใหม่ตามข้อเสนอของอาจารย์เสน่ห์ 

จามริก รองอธิการบดีที่เป็นประเด็นปัญหาปัจจุบัน (Issue Topics) นั่นเอง (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

คู่มือการศึกษา ๒๕๒๑)

ดงันัน้การปรบัปรงุหลกัสตูรครัง้นี ้ อาจารย์ชาญวทิย์ เล่าว่าเป็นเพยีงแต่ดึงวชิาพืน้ฐานออกจาก

การบริหารจัดการของคณะศิลปศาสตร์ เพื่อท�าให้การปรับเนื้อหาหลักสูตรบางวิชาเดิมให้ทันสมัยข้ึน

เท่านั้น จ�านวนรายวิชายังคงทั้งของเดิมหลายวิชาและเพ่ิมวิชาใหม่ ลดจ�านวนหน่วยกิตที่ต้องเรียน

จาก ๓๖ หน่วยกิต ลงเหลือเพียง ๓๐ หน่วยกิต ด้วยความคิดที่ว่าอยากให้นักศึกษามีเวลานอก

ห้องเรียนเพิ่มขึ้น ในขณะที่อาจารย์รุ่นเก่าของคณะศิลปศาสตร์ กลับคิดว่าถ้าเด็กมีเวลาว่างมาก

ก็จะเที่ยวเล่น ไม่หาความรู้นอกห้องเรียน นอกจากนี้อาจารย์ชาญวิทย์ ยังให้ความส�าคัญกับอาจารย์

พเิศษรุน่ใหม่ท่ีมวีธิกีารสอนนอกกรอบ อย่างวชิาดนตร ีผูส้อนคอื คณุสจุติต์ วงษ์เทศ ซ่ึงมาสอนพร้อม

เครือ่งดนตรแีละคนเล่นทัง้คณะ เป็นสาธติประกอบการบรรยายทีใ่ห้ผูเ้รยีนสนกุตามทีอ่าจารย์ชาญวิทย์

บรรยาย คือ “เด็กมันไม่ยอมนั่งเรียน มันลงมาที่ตรงพื้นเลย มันสนุกไง” และยังรวมผู้สอนอื่น ๆ  ที่เป็น

อาจารย์ทีม่แีนวคดิใหม่ อย่างอาจารย์บัณฑร อ่อนด�า สอนปัญหาศาสนา อาจารย์ชลธริา สตัยาวฒันา 

สอนวรรณคด ีอาจารย์นติยา มาพึง่พงษ์ สอนเศรษฐศาสตร์ อาจารย์สมบตั ิจนัทรวงศ์ และอาจารย์ทักษ์ 

เฉลมิเตยีรณ สอนการเมอืงการปกครองไทย เป็นต้น (สมัภาษณ์ศาสตราจารย์ (พเิศษ) ดร.ชาญวทิย์ 

เกษตรศิริ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

นอกจากนี้ หลักการเพิ่มวิชาใหม่นั้น คณะท�างานในฝ่ายรองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐาน คือ 

“ให้เกิดการเรียนวิชาข้ามคณะ แปลว่านักศึกษาเศรษฐศาสตร์ควรเรียนบางวิชาที่คณะศิลปศาสตร์ 

โดยเฉพาะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์” แต่ในท้ายที่สุด อาจารย์ชาญวิทย์ เห็นว่า “ไม่ค่อยประสบ

ความส�าเร็จ...วิธีคิดของอาจารย์ส่วนใหญ่ในธรรมศาสตร์ ยังติดอยู่กับระบบวิชาพ้ืนฐานศิลปศาสตร์

ยุคเก่า” (สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปหลักสูตรและการบริหารจัดการวิชาพื้นฐานครั้งนั้น นอกจากการลด

เพิม่รายวชิาใหม่เพือ่ความทันสมยัแล้ว และการตัง้รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาพืน้ฐานเข้ามารบัผดิชอบแทน

คณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหารยังมีแผนระยะยาวจัดตั้ง “วิทยาลัยวิชาพื้นฐาน” ขึ้นเป็นหน่วยงาน

รับผิดชอบด้านบริหารจัดการหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ แต่อายุการท�างานของผู้บริหารชุดนี้ สิ้นสุดลง

หลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ แผนงานระยะยาวจึงส้ินสุดลง มีความน่าสนใจว่า “วิทยาลัย

วชิาพืน้ฐาน” เป็นแนวคดิคล้ายคลงึ “ชมุชนวชิาการ” หรอื Residential College ของอาจารย์อดลุ
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ยคุแรกเริม่และเป็นหลกัการส�าคญัของมหาวทิยาลยัทีด่�าเนนิการศกึษาภายใต้หลกัสตูร Liberal Arts 

ในสหรัฐอเมริกาและน่าเสียดายว่าแนวคิดนี้เป็นเพียงความใฝ่ฝันถึงสองครั้ง แม้ว่าหลักสูตรพื้นฐาน

จะได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หากทว่านับแต่

ศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีเป็นต้นมาได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการท�าหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการหลักสูตร

พื้นฐาน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่เคยมีต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาพ้ืนฐานอีกเลย คงมีแต่

เพียงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา

การขับเคลื่อนหลักสูตรวชิาพื้นฐานทั่วไปสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

จากการทีม่หาวทิยาลยัของรฐัในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๐ ได้เข้ามาอยูภ่ายใต้โครงสร้าง

บริหารเดียวกันคือ ส�านักนายกรัฐมนตรีที่มีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติท�าหน้าที่อ�านวย

การประสานงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ได้มีการก�าหนดหลักการและเกณฑ์มาตรฐาน

วชิาการ เพือ่สร้างคณุภาพวชิาการของมหาวทิยาลยัให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ท�าให้มกีารก�าหนด

นโยบายอุดมศึกษาอย่างกว้าง ๆ ถึงหลักการจัดหลักสูตรการศึกษา ต้องให้มีความสมดุลกันระหว่าง

หลกัสตูรวชิาชพีหรอืวชิาการเฉพาะด้านของคณะต่าง ๆ กบัหลกัสตูรพืน้ฐานทัว่ไป ประกอบด้วยวชิา

ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และรัฐบาลไทยเวลานั้น ยังได้เสนอแนะ

เชิงนโยบายให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งร่วมกันจัดหลักสูตรภายใต้มาตรฐานทางวิชาการแบบเดียวกัน 

(วารุณี โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๑๘๐)

ด้วยเหตนุีใ้นช่วงการพฒันาเศรษฐกจิฉบบัแรกครึง่หลงัของแผน คอื ช่วง พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๐ 

ที่มุ ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคโดยมีการวางแผนพัฒนาก�าลังคนควบคู่กัน ซึ่งมีการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาค ๓ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๐๖) มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น (พ.ศ. ๒๕๐๗) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ทั้งสามมหาวิทยาลัย

มีการจัดหลักสูตรและคณะวิชาด้วยแบบแผนมาตรฐานเดียวกับมหาวิทยาลัยรัฐในกรุงเทพฯ นั่นคือ 

มีหลักสูตรวิชาพื้นฐานที่สอนผ่านคณะวิทยาศาสตร์และคณะอักษรศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ 

จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพื้นฐานวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (เคมี ชีวะ ฟิสิกส์และ

คณิตศาสตร์) ส่วนคณะอักษรศาสตร์ท�าหน้าที่จัดการศึกษาวิชาพื้นฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ทั้งสองคณะจึงจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองการศึกษาพื้นฐานให้กับคณะวิชาชีพอย่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ (วารุณี 

โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๑๐๗-๑๐๘) หลักการจัดการศึกษาพื้นฐานลักษณะนี้ เป็นแนวทางเดียวกับ

ที่ครั้งหนึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ท�าหน้าท่ีดังกล่าว

จนถึงยุคปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๑๔) เป็น

ช่วงเวลาทีก่ระแสความเคล่ือนไหวของคณาจารย์ นกัวชิาการและผู้บริหารมหาวทิยาลัย ซ่ึงตระหนกัถึง

ปัญหาคุณภาพการศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้ร่วมประชุมสัมมนาระดมสมองเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา

และพัฒนาระบบอุดมศึกษา โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้มีการประชุมร่วมกันแก้ปัญหา
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คุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ท�าให้เกิดการเสนอโครงการขึ้น 

๒ โครงการ คือ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาหลักสูตรวิชาการควบคู่กับโครงการ

พัฒนาอาจารย์

หลักการพัฒนาหลักสูตรวิชาการยังคงยึดแนวทางการสร้างความสมดุลระหว่างหลักสูตร

วิชาชีพกับหลักสูตรวิชาการท่ีหมายรวมถึงหลักสูตรวิชาพื้นฐาน แน่นอนว่าในเวลานั้นหลักสูตรวิชา

พื้นฐานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ย่อมมี ๒ ลักษณะ คือ หลักสูตรพื้นฐานทั่วไปที่มหาวิทยาลัยในภูมิภาค

ใช้จดัการเรยีนการสอนกบัหลกัสตูรพืน้ฐานศลิปศาสตร์ทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ด�าเนนิการ จนกระทั่ง

ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๓ (๒๕๑๕-๒๕๑๙) และแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่๔ 

(พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔) ทบวงมหาวทิยาลยั ซึง่เป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้รองรบัการท�าหน้าทีป่ระสานงาน

ด้านนโยบายและแผน รวมถึงการจัดท�าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แทนสภาการศึกษาแห่งชาติ 

ทั้งนี้ทบวงมหาวิทยาลัยได้น�าโครงการการพัฒนาหลักสูตรวิชาการท่ีรวมวิชาพ้ืนฐานและวิชาชีพ 

ซึ่งเป็นหลกัการพฒันาคณุภาพบัณฑิต สามารถท�าให้บณัฑติรูจ้กัคดิวเิคราะห์ ใช้วจิารณญาณ พฒันา

คุณธรรมและมีความเข้าใจปัญหา รู้จักการแก้ปัญหา กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรวิชาการจึงก�าหนดให้

มหาวิทยาลัยต้องมีนโยบายการผลิตต�าราเรียนภาษาไทย ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเรื่องของไทย 

โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน ที่นอกจากการบรรยายในชั้นเรียนแล้ว ยังต้อง

ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองที่ห้องสมุด อันถือเป็นตัวอย่างกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 

และยังสนับสนุนให้มีแบบแผนการด�าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม (วารุณี 

โอสถารมย์ ๒๕๓๓: ๒๓๕-๒๓๗)

ที่ส�าคัญหลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสืบทอด

เจตนารมณ์และหลักการปฏิรูปการศึกษารวมมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงคณะกรรมการชุดใหม่ 

ภายใต้รัฐบาล ฯพณฯ ดร.ธานินทร์ กรัยวิเชียร ซี่งมี ดร.ภิญโญ สาธร รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นประธานและเลขาธิการคณะกรรมการสภาการศึกษาแห่งชาติ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ได้เป็นหนึ่ง

ในคณะกรรมการชุดน้ี จัดท�าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่มีสาระส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรวิชาพื้นฐาน โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาชั้นสูง มีหน้าที่

สร้างสรรค์สติปัญญาและความคิด เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มีบทบาทการผลิตก�าลังคนทั้งใน

ระดับวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณธรรม 

มคีวามรูค้วามเข้าใจในศลิปวัฒนธรรม เพือ่ด�าเนนิชวีติทีม่คีณุค่าในสงัคมได้ ด้วยเหตนุี ้ แผนการศกึษา

แห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงเริ่มต้นก�าหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องจัดหลักสูตรการศึกษาวิชา

พื้นฐานส�าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หลักสูตรนี้จึงกลายเป็นหลักสูตรภาคบังคับของ

มหาวิทยาลัยท้ังประเทศ แม้ว่าลักษณะหลักสูตรพื้นฐานของแต่ละมหาวิทยาลัยมีความแตกต่างกัน 

แต่ส�าหรบัทศิทางของการจดัการหลกัสตูรพืน้ฐานมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่มพีลวตัในเนือ้หาสาระ
ของหลักสูตร แต่ก็ไม่ได้ตัดขาดออกจากความเป็นส่วนหนึ่งการศึกษาศิลปศาสตร์ เนื่องจากเนื้อแท้
ของหลักสูตรนี้ ถือก�าเนิดจาก Liberal Arts Education ที่ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 

ได้อธิบายไว้ในงานวิจัยว่า
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“Liberal Arts Education หรือ Liberal Education ถือว่าเป็นการศึกษา 
ในอุดมคติ มีวัตถุประสงค์หลักคือ การฝึกฝนสติปัญญาของผู้ศึกษาให้สามารถเปิดโลกทัศน์ 

ขยายขอบฟ้าทางความคิดให้กว้างไกล ด้วยวิสัยทัศน์ที่เข้าใจพลวัตของกระแสโลก 
จึงเป็นการศึกษาที่ใช้กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ เพื่อบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ 

ผ่านการใช้เหตุผล การไตร่ตรองด้วยวิจารณญาณ และเป็นการปลูกฝังคุณค่า 
ความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานทางจริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ การศึกษาด้านนี้ 
จึงเป็นลักษณะทางวัฒนธรรมที่ท�าให้ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางปัญญา 
ด้วยการประมวล สังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อตนเอง สังคมและมวลมนุษยชาติ” (ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ๒๕๕๓: ๘)

หากทว่าคณูุปการของความเพยีรพยายามในการน�าหลกัสตูรพืน้ฐาน Liberal Arts หรอืพืน้ฐาน
ศิลปศาสตร์ที่ต่อมากลายเป็นวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นั้นเกิดจากอาจารย์อดุล 
วิเชียรเจริญ ใช้ความพยายามตลอดเวลาของการเป็นอาจารย์และผู้บริหารในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
โน้มน้าวปลูกฝังและวางรากฐานให้หลักสูตรสามารถต้ังมั่นอยู่ได้ในมหาวิทยาลัยและสามารถเป็น
ตัวแบบให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งน�าไปใช้ในการจัดการศึกษาต่อมา อย่างไรก็ตามส่ิงส�าคัญ ซึ่งเป็น
ความคาดหวงัเชงิสมัฤทธผิล อาจารย์อดุลได้ใช้เวลานานกว่าเหล่าบณัฑติทีผ่่านหลกัสตูรพืน้ฐานนัน้ได้
เติบโต สั่งสมประสบการณ์การท�างาน แล้วจดจ�าความรู้พื้นฐานที่ครั้งหนึ่งพวกเขาบางคนเคยปฏิเสธ 
หากความรู้นั้นยังติดตัวพวกเขาตลอดไปโดยไม่รู้ตัวและส�าหรับบางคนความสามารถและบุคลิกภาพ
อันเกิดจากการกล่อมเกลาของความรู ้วิชาพื้นฐานอาจส่งเสริมให้พวกเขาเป็นผู ้บริหารหรือผู ้น�า 

อาจารย์อดุลเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่า

“แต่คนที่จะเป็นผู้น�าต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถบุคลิกดีก็ได้เลื่อนเป็นหัวหน้า 
ในต�าแหน่งบริหาร ต้องการ Common sense ต้องการวิจารณญาณที่ดี ต้องการ 

ความเข้าใจผู้อื่น ต้องการความเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ เป็นบุคคลที่คิดได้กระจ่าง 
มีความคิดที่เป็นระเบียบแบบแผน มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิดของตัว 

สิ่งเหล่านี้ไม่ได้จากการศึกษาเฉพาะด้าน แต่จะน�ามาใช้ในการเป็นผู้น�าไม่ได้ เพราะว่าเหมือน 
ม้ามีกระบัง การมองเห็นปัญหาเฉพาะหน้าจะขบปัญหาต่าง ๆ ได้ไม่ทั่วถึง”

(จากอดุล วิเชียรเจริญ ๒๕๑๒: ๓๒)





ภาคที่สาม

ผลิดอกออกผล

เรียบเรียงโดย

นายอังคาร จันทร์เมือง
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บทที่ ๖

เมล็ดพันธุ์วิชาพื้นฐาน: นักศึกษาศิลปศาสตร์

บ่อน�้าล้อมรั้ว

นับตัง้แต่มกีารก่อตัง้มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์และการเมอืง มหาวทิยาลยัแห่งนีก้ก็ลายเป็น

สถาบันซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมของโอกาสทางการศึกษา เป็นตลาดวิชาที่เปลี่ยนชีวิต 

ทลายก�าแพงทางชนชั้น และเปิดทางให้ผู ้ถูกปกครองมีความหวังที่จะกลายเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมใน

การปกครองประเทศได้ แม้ด้วยการน�าการศึกษาวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์เข้ามาใช้พร้อมกับการ

ออกระเบียบข้อบังคบัต่าง ๆ ท�าให้สถาบนัแห่งนีเ้ปลีย่นจากระบบตลาดวชิามาเป็นระบบการสอบเข้า

อาจจะท�าให้ช่องทางการเข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มขั้นตอนเล็กน้อย แต่สถานะ “ประดุจบ่อน�้า บ�าบัด

ความกระหาย (ความรู)้ ของราษฏร ผูส้มคัรแสวงหาความรู ้อนัเป็นสทิธแิละโอกาส ทีเ่ขาควรมคีวรได้ 

ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา..” ตามค�ากล่าวรายงานของศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ต่อ

ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ นั้นก็ยัง

คงอยู่ แม้ว่าบ่อน�้านั้นจะมีรั้วกั้นแล้วก็ตาม

แม้ก่อนหน้านั้นสองปีจะเริ่มมีการสอบเอนทรานซ์ แต่ในสองปีแรกนั้นยังเป็นข้อสอบที่ต่าง

มหาวิทยาลัยต่างออกกันเอง นักศึกษาธรรมศาสตร์ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยข้อสอบ

ของสภาการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบังคับใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศเป็นรุ่นแรก คือนักศึกษารุ่น

ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และเป็นนกัศกึษารุ่นแรกทีต้่องเรียนวชิาพ้ืนฐานทัว่ไปเหมอืนกนัทกุคณะเป็นเวลา ๒ ปี

“ตอนนั้นประเทศไทยเพิ่งมีการเอนทรานซ์ไปเพียงสองครั้ง 

คือใน พ.ศ. ๒๕๐๓ และ ๒๕๐๔ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะแยกกันสอบ 

แต่รุ่นของผมใช้ข้อสอบของสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นข้อสอบเดียวกันทั้งประเทศ 

เป็นรุ่นแรก เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองรุ่นแรก 

ที่สอบเข้าด้วยข้อสอบของสภาการศึกษาแห่งชาติ ใน พ.ศ. ๒๕๐๕”

(สัมภาษณ์วิชัย ชื่นชมพูนุช, นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

คณะนิติศาสตร์ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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จากข้อมูลเอกสารงานประชุม ส�านักอธิการบดี เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ว ่าด้วยการเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๐๕ (อ้างไว้แล้วในบทที่ ๓) ท�าให้เห็นว่า 

แม้จะมีการสอบเข้า แต่เกณฑ์ในการวดัคะแนนนัน้มกีารผ่อนปรนกว่าการสอบคดัเลือกใน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

แม้จะตั้งคะแนนรวมขั้นต�่าไว้ที่ ๕๐ คะแนน แต่ก็ไม่จ�ากัดจ�านวนรับเข้า

ธรรมศาสตร์ยงัคงมคีวามหลากหลายของทีม่า ฐานะ และชนชัน้ทางสงัคม แต่ความเปลี่ยนแปลง

ครั้งนี้ ท�าให้โครงสร้างของธรรมศาสตร์เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง ดังที่สมชาย กรุสวนสมบัติ 

อ้างถึงงานวิจัยของชาญวิทย์ เกษตรศิริ ในวาระธรรมศาสตร์ ๔๙ ปี และได้เขียนไว้ในหนังสือ ๗๐ ปี 

ธรรมศาสตร์ประกาศนาม (มารุต บุนนาค และคนอื่น ๆ ๒๕๔๗: ๑๖๙)

“สมัยนี้ตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ตรงกับการขยายโครงสร้างส่วนล่าง 

เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า น�้าประปา การยกเลิกสามล้อ รถราง ตรงกับการที่ต่างชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาทุ่มเงินเข้ามาในไทยอย่างมหาศาล ธรรมศาสตร์เอง 

ก็อยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นน้ี ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนโครงสร้าง 

ของธรรมศาสตร์ครั้งใหญ่นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ กล่าวคือ ธรรมศาสตร์เปลี่ยนจาก 

มหาวิทยาลัยเปิดเป็นปิด เริ่มการสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ 

นักศึกษาธรรมศาสตร์ซึ่งเคยเป็นใครจากไหนก็ได้นับตั้งแต่ลูกหลานชาวนา พ่อค้า 

ข้าราชการหรอืคนชัน้สงู บางคนเข้ามาเป็นศษิย์วดัเพือ่เล่าเรยีน บางคนเรยีนทางไปรษณย์ี 

ค่อยกลายเป็นคนที่ส่วนใหญ่มาจากคนชั้นกลาง ธรรมศาสตร์ซึ่งเคยเป็นหนทางสู่ 

ความก้าวหน้าในสังคม (ตามภาษาวิทยาการว่า social mobility) ก็จะเปิดช่องให้คน 

เพียงวงจ�ากัดลงทุกที ๆ จนกระทั่งปัจจุบัน นักศึกษาที่มีพื้นเพมาจากชนบท 

ลูกหลานของชาวไร่ชาวนาจะมีอยู่เพียงไม่เกิน ๕ เปอร์เซนต์ของนักศึกษาทั้งหมด 

ทั้ง ๆ ที่คนเหล่านี้เป็น ๗๐ กว่าเปอร์เซนต์ของคนทั้งประเทศ”

แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในธรรมศาสตร์ แต่ภาพลักษณ์ และภาพจ�าของธรรมศาสตร์

ในสายตาของนักเรียนนักศึกษาในสมัยน้ันก็ยังคงเป็นที่หมายส�าหรับลูกชาวบ้านธรรมดาทั่วไป และ

ถึงแม้จะเพิ่งปรับเพิ่มค่าเทอมไปขนานใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ (กล่าวถึงอย่างละเอียดแล้วในบทท่ี ๓)  

ภาพลักษณ์การเป็นที่พึ่งของคนยากนี้ก็ยังไม่ลบเลือนไปไหน

“สมัยนั้นภาพลักษณ์ของจุฬาฯ แม้จะไม่ถึงกับศักดินาซะทีเดียว แต่เราก็มีความรู้สึกว่า 

เป็นที่เรียนของลูกผู้ดี อาจจะเก็บแพงกว่า ส่วนธรรมศาสตร์อาจจะเก็บถูกกว่า 

และเป็นที่เรียนของคนธรรมดา ซึ่งนี่เป็นเรื่องของความรู้สึกล้วน ๆ เพราะผมมาจากพื้นฐาน 

ของคนจน แม้เราไม่รู้จริง ๆ ว่าจุฬาฯ เก็บค่าเล่าเรียนเท่าไหร่ แต่เราคิดว่าธรรมศาสตร ์
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คงเก็บถูกกว่า มีความเป็นชาวบ้านมากกว่า และที่ส�าคัญคืออยู่ใกล้บ้านผมมากกว่า 
ส่วนเพื่อนสวนกุหลาบส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าวิศวะหรือไปเป็นหมอที่จุฬาฯ กันเสียมาก 

เพราะเขาเรียนสายวิทยาศาสตร์กัน”
(สัมภาษณ์วิทยากร เชียงกูล นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่นที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

คณะเศรษฐศาสตร์ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

นักศึกษาในยุคนั้นบางท่านก็มีความเข้าใจและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของอาจารย์อดุลเป็นอย่างดี 
ดังที่สุทัศน์ เงินหมื่น นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่นที่หนึ่ง คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๐ กล่าวไว้

“ผมก็ค่อนข้างเห็นใจอาจารย์อดุลในช่วงนั้นเพราะว่าก็ได้ชื่อว่ารุ่นผมนี่เป็นรุ่นหนูทดลองยา 
ท้าทายมากครับ ที่แหวกหลักสูตรจากการเรียนในสาขาวิชาเฉพาะ มาเป็นรวมกัน 
เรียนวิชาศิลปศาสตร์วิชาพื้นฐาน ท้าทายว่าจะล้มเหลว หรือประสบความส�าเร็จ 

ผมเชื่อว่าอาจารย์อดุลก็คงจะเครียดในเรื่องนี้ เพราะเป็นเรื่องแหวกออกไป 
แต่โดยบุคลิกของท่านเป็นคนที่คล่อง เก่ง แล้วก็เป็นคนที่ท้าทาย เราก็ทราบดีนะครับว่า 

ท่านเป็นผู้รับผิดชอบ ก็มาจากทางฝ่ายรัฐบาล ซึ่งขณะนั้นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลทหาร 
รัฐบาลเผด็จการ คือท่านจอมพลสฤษดิ์ (ธนะรัชต์) เป็นนายกฯ ในช่วงนั้น แต่ทีนี้มันก็เลย 
เป็นค�าตอบขึ้นมาเลยครับว่า บางครั้งผู้ที่มาดูแล ถึงแม้จะมาจากฝ่ายที่เป็นเผด็จการ 
แต่ถ้าสาระ หรือว่าหลักเกณฑ์ที่ท่านเอามาปฏิบัติ เอามาสั่งสอนนี้ มันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
มันก็จะสามารถสร้างความเข้าใจ และสร้างความเจริญเติบโตให้กับลูกศิษย์ลูกหาได้ 

ความท้าทายของท่านนี่ก็ท่านก็ถูกถามตลอดเวลาว่าจะส�าเร็จมั้ย ผลส�าเร็จของหลักสูตรนี้ 
นั้นผมคิดว่า ดูจากผลผลิตของหลักสูตร มีนักศึกษาหลายคน รุ่นผมนะครับ รุ่นอื่นผมก็ 
ไม่บังอาจไปก้าวล่วงทราบรายละเอียด นักศึกษารุ่นผมนี้เติบโตในทางกฎหมายนี้ 

จนถึงขั้นได้รับต�าแหน่งประธานศาลฎีกา แล้วก็ประธานศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาศาลฎีกา 
หลาย ๆ ท่าน เป็นทนายความมชีือ่เสยีงหลายท่าน และเป็นองคมนตร ีเป็นรองนายกรฐัมนตร ี

ขออนุญาตยกตัวอย่างชื่อ ที่เป็นรองนายกฯ ก็ท่านบัญญัติ ท่านไตรรงค์ ผมด้วยนะครับ 
แล้วก็หลายท่านเป็นรัฐมนตรี ไปประกอบอาชีพส่วนตัวก็เป็นเศรษฐีพันล้าน หมื่นล้าน 
ไปเป็นนักธุรกิจแล้วประกอบอาชีพ ก็ไม่ค่อยได้เจอคนที่ล้มเหลวในการประกอบอาชีพ 

ก็ไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะความเก่งเฉพาะตัว หรือว่าเป็นเพราะพื้นฐานที่ดี 
แต่ผมก็เข้าใจว่าจากที่ผมเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง แล้วก็ไต่เต้ามาจนได้มีต�าแหน่ง 

รับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองมากมาย ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะการโอบอ้อมอารีของอาจารย์อดุล 
ประคับประคองให้อยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้อง ก็แทบจะไม่มีครับในรุ่นผม หรือรุ่นลูกศิษย ์

อาจารย์อดุลที่จะเกกมะเหรกเกเรจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมือง”

(ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจากนางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ส่วนชวน หลีกภัย อดีตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้ร�าลึกถึงอาจารย์อดุลว่า

“เมื่อต่อมาท่านอาจารย์อดุล น�าความเปลี่ยนแปลงเรื่องอื่นที่มีผลทุกวันนี้ก็คือ 

การเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเปิด มาเป็นมหาวิทยาลัยปิด กล่าวคือต้องสอบเข้า... 

แต่ว่าความยากเหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้นักศึกษาก็ต้องดิ้นรน เพราะฉะนั้น 

คุณภาพการเรียนในขณะนั้นก็ถือว่าเข้ม คุณพระ คุณหลวงสอนนี่ท่านไม่ยอมนะครับ 

ท่านใช้มาตรฐานตัวท่านเป็นหลักว่า ท่านเห็นว่าวิชาอย่างนี้ท่านไม่เอื้อเฟื้อหรอกว่า 

นักศึกษาจะอ่อนอะไรก็ตาม ไม่สนใจ เพราะฉะนั้นคนก็สอบผ่านนี่จะน้อยมาก 

เป็นท่ีรู้กันอยู่ครับ...ท่านอาจารย์ (อดุล) เป็นนักเรียนนอก ผ่านประสบการณ ์

มหาวิทยาลัยมาจากต่างประเทศ ท่านคงเห็นความแตกต่าง แล้วคงเห็นว่ามันมี 

ความจ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงมหาวทิยาลัยไปสู่ทศิทางทีม่นัทนัสมยัมากขึน้ ในขณะนัน้ 

มีนักเรียนต่างประเทศมาเยือนมหาวิทยาลัยเรา ผมในฐานะเป็นกิจกรรมคนหนึ่ง 

ก็ไปต้อนรับด้วย ผมยังจ�าได้ว่ามีนักศึกษากลุ่มหนึ่งเขาเรียก Harvard Greek Club 

จากมหาวิทยาลัย Harvard เลยนะครับ มาเยี่ยมธรรมศาสตร์ แล้วก็อาจารย์อดุล 

เป็นคนต้อนรับ อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ยังจ�าเหตุการณ์ได้อยู่ ก็หมายความว่า 

ท่านกท็�ามหาวทิยาลยัของเรานัน้พยายามให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึน้ มนัเปลีย่นแปลง 

แล้วก็ผลพวงเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้ท�าให้ธรรมศาสตร์เป็นอยู่ทุกวันนี้ 

แต่ว่าผลจากอันนี้เองในท่ีสุดก็ต้องมีรามค�าแหงเกิดข้ึน”

(ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจากนางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙)

ปฐมนิเทศ

เมือ่นกัศกึษาใหม่ย่างเท้าเข้ามาในธรรมศาสตร์ ความเปลีย่นแปลงทีน่อกเหนอืไปจากเครือ่งแต่งกาย

เป็นสิ่งที่นักศึกษาหน้าใหม่ยังไม่สามารถประเมินได้ด้วยตัวเอง นักศึกษาของธรรมศาสตร์มีความ

หลากหลายทั้งแหล่งที่มาและฐานะทางสังคม การเข้ามาอยู่ร่วมกันในสังคมใหม่แห่งนี้จึงจ�าเป็นต้องมี

ข้อตกลงร่วมกันในหลายประการ เพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างกลมเกลียวราบรื่น มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์มีการปฐมนิเทศเพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่เหล่านี้ ตระหนักล่วงหน้าว่า ชีวิตต่อไปอีก ๔ ปี

ข้างหน้า (เป็นอย่างน้อย) จะต้องเจออะไรบ้าง ควรท�าตัวอย่างไรบ้าง และจะผ่านมันไปอย่างสวยงาม

ได้อย่างไร

“เพื่อให้นักศึกษาใหม่ซึ่งจะเข้าศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๐๖ ได้ทราบข้อบังคับ ระเบียบ และวินัยที่เกี่ยวกับนักศึกษา 
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พึงจะประพฤติปฏิบัติ และให้ได้ทราบความเป็นไปตลอดจนระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ตามสมควร ฉะนั้น คณะศิลปศาสตร์จึงเห็นสมควรจะให้มีการปฐมนิเทศแก่นักศึกษา 

ในวันที่ ๑๗ และ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ศกนี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๐๖ อจธ. (๒) ๒.๑.๖.๖.๔. คณะศิลปศาสตร์ (๒๕๐๕-๒๕๐๘) (๒๔)

ในประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ แม้หัวหนังสือจะเขียนว่าเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ แต่แท้จริงแล้วเป็นการปฐมนิเทศของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย เพราะนักศึกษา

ทุกคนต้องมาเรียนวิชาพื้นฐานด้วยกันที่คณะศิลปศาสตร์ต่อเนื่อง ๒ ปี (ส�าหรับรุ่น ๒๕๐๕-๒๕๐๖)

และทุกคนมสีถานภาพเป็นนกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์ นอกจากนกัศกึษาจะทราบรายละเอยีดเกีย่วกับ

ระเบียบข้อบังคับและประวัติของมหาวิทยาลัยอย่างคร่าว ๆ แล้วยังมีกิจกรรมช่วงหนึ่งที่สามารถ

สะท้อนเห็นอิทธิพลของแนวคิดทางการศึกษาแบบตะวันตกจากการอบรมของอาจารย์สองท่าน คือ

อาจารย์ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ ผู้บรรยายถึงชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอังกฤษ (มีการฉายภาพยนตร์

ประกอบ) และอาจารย์มัทนี รัตนิน ผู้บรรยายถึงชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา 

(มีการฉายภาพยนต์ประกอบเช่นกัน) ส่วนการบรรยายเกี่ยวกับชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยอาจารย์โฉลก โกมารกลุ นัน้ ถกูจดัไว้อกีวนัหนึง่ของการปฐมนเิทศ พร้อมกบัรายการ

พบอาจารย์ท่ีปรึกษาและการทัศนศึกษาห้องสมุดของมหาวิทยาลัย โดยในประกาศยังก�าหนดให้

แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

ความภูมิฐานจากเมืองหนาวในอากาศเมืองร้อน

สิ่งหนึ่งที่ท�าให้นักเรียนมัธยมที่เพิ่งจะกลายเป็นนักศึกษารู้สึกว่าได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่

แล้วอย่างหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนจากการใส่ชุดนักเรียน มาเป็นชุดนักศึกษา

“ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ ๓ ที่ต้องผ่านการสอบเข้าจาก 

ทบวงมหาวิทยาลัย (เป็นรุ่นแรกที่ใช้ข้อสอบเดียวกันทั้งประเทศ) แต่นับเป็นรุ่นแรก 

ของนักศึกษาจ�านวน ๑,๐๙๖ ที่จะต้องเรียนวิชาพื้นฐานของคณะศิลปศาสตร์ 

ร่วมกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานว่าด้วยเรื่องมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป รวมตลอดทั้งวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาจ�านวน 

๑,๐๙๖ คน ในฐานะรุ่นแรกของคณะศิลปศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ นั้น ทุกคนมี 

เลขทะเบียนประจ�าตัว และเลขประจ�าตัวนักศึกษาศิลปศาสตร์ของผมคือ ๔๒๗/๒๕๐๕ 

นักศึกษาที่สอบเข้ามาได้ในรุ่นนั้นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบใหม่ของมหาวิทยาลัย 

กล่าวคือ นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรงยาว และไม่ใส่รองเท้า “ส้นสูง” 
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ส่วนนักศึกษาชายจะต้องแต่งกายสุภาพ สวมเสื้อแขนยาวสีขาว ผูกเน็กไทสีน�้าเงิน 

กลัดเข็มตรามหาวิทยาลัย เพื่อระบุความเป็นนักศึกษารุ่นใหม่ที่แตกต่างไปจากนักศึกษารุ่น 

“ตลาดวิชา” ที่ด�าเนินมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง 

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗” (สุชาติ สวัสด์ิศรี นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

เขียนให้อาจารย์ ดร.คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ใน ดั่งดวงแก้ว ๒๕๕๓: ๙๓)

ด้วยอทิธพิลจากการเดนิทางไปศกึษายงัประเทศตะวนัตกของปัญญาชนในยคุนัน้ พวกเขาไม่เพียง

แต่รับเอาแนวคิดและวิธีปฏิรูปมาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แต่ได้น�าเอาค่านิยมเรื่องการแต่งกายมาใช้ในธรรมศาสตร์ด้วย อาจารย์อดุลเองก็มีความคล้ายกับ

ปัญญาชนในยุคนั้น คือพยายามหยิบยกเอาส่ิงที่ประเมินแล้วว่าดีงามจากสังคมตะวันตกมาประยุกต์

ใช้กับสังคมไทย นอกจากอาจารย์อดุลจะรับเอาแบบแผนของการศึกษาแบบ Liberal Arts เข้ามา

เผยแพร่ในระบบการศกึษาไทยแล้ว อาจารย์อดลุยงัได้รบัเอามารยาทในการแต่งตวัแบบสากลเข้ามาด้วย

ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นพิธีกรงานวันทรงดนตรีและ

รับหน้าที่ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“อาจารย์อดุลท่านจะเป็นที่จดจ�ามาก เพราะแทบจะเป็นอาจารย์คนเดียว 

ที่ใส่เสื้อนอก ผูกเน็กไท พอถึงวันทรงดนตรี อาจารย์อดุลก็จะเป็นโฆษกเล่าเรื่องต่าง ๆ 

สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจมากก็คือการได้เห็นได้ฟังว่าท่านสามารถพูดจากับในหลวงได ้

นอกจากนั้นเวลาที่ท่านพูดบรรยายจะออกเสียงภาษาอังกฤษส�าเนียงชัดมาก 

ซึ่งก็เป็นเรื่องน่าทึ่งส�าหรับนักเรียนไทย” (สัมภาษณ์ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 

นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะรัฐศาสตร์ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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อาจารย์อดุลพยายามน�าวินัยในการแต่งตัวมาใช้กับนักศึกษาธรรมศาสตร์ ด้วยเนื่องจากท่าน

คดิว่านกัศกึษาธรรมศาสตร์ส่วนหนึง่จะต้องเตบิโตไปเป็นชนชัน้น�าทางสงัคมในอนาคต จงึควรทีจ่ะฝึก

แต่งตัวให้ดีไว้ตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษา นอกจากจะ “แต่งให้ดูเป็นเยี่ยงอย่าง” แล้วยังขอร้องกึ่งบังคับ 

ให้นักศึกษาธรรมศาสตร์มีวินัยในการแต่งกายด้วย

“อาจารย์อดุลก็เป็นคนที่แต่งตัวดีมาก อาจารย์บอกว่าที่แต่งตัว 

ให้ดูภูมิฐานตลอดเวลาเพราะว่า “ผมให้เกียรติคุณ””

(สัมภาษณ์ ผศ.กาญจนี ละอองศรี และ ผศ.บุญจิรา ถึงสุข

นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ (คนกลาง) คาบไปป์อันเป็นเอกลักษณ์ของท่าน

สิ่งหนึ่งที่นักศึกษาธรรมศาสตร์ในยุคนั้นจ�าได้และเห็นกันแทบทุกคนก็คือการแต่งตัวที่ภูมิฐาน

โดดเด่นของอาจารย์อดุลที่ทั้งใส่สูทและสูบไปป์ และจะเป็นที่รู้กันดีว่าเวลาท่านมักจะเข้ามาตรวจ

เครื่องแบบถึงในห้องบรรยาย หรือบางทีถ้าเดินสวนกันข้างนอกก็จะมีการตักเตือนนักศึกษาท่ีแต่งตัว

ไม่เรียบร้อย นักศึกษาชายหลายคนใช้วิธีขอยืมเน็กไทจากอาจารย์ที่เป็นเลขานุการคณะหรือผลัดกัน

ใส่กับเพื่อนที่เรียนไม่พร้อมกัน
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ดังที่ได้กล่าวแล้วในบทที่ ๓ ใน พ.ศ. ๒๕๐๔ อาจารย์อดุลในฐานะเลขาธิการมหาวิทยาลัยได้
ออกระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยก�าหนดให้ 
นักศึกษาชายใช้กางเกงสีกรมท่า ขายาว เส้ือเชิ้ตขาว เข็มขัดใช้หัวตราธรรมจักร รองเท้าหุ้มส้น 
สวมถุงเท้า ผูกเน็กไทมหาวิทยาลัย ในงานพิธีสวมเสื้อนอกสากลสีเดียวกับกางเกง

ส่วนนักศึกษาหญิงสวมกระโปรงกรมท่าหรือด�า เส้ือเชิ้ตขาว คอและสาบติดกระดุมโลหะเงิน 
เครือ่งหมายธรรมจกัร ตดิเขม็กลดัตราธรรมจกัรด้านซ้าย เช่นเดยีวกนัหวัเขม็ขดักต้็องเป็นตราธรรมจักร 
รองเท้าหุ้มส้นด�า ที่ส�าคัญคือจากการสัมภาษณ์และการศึกษาข้อมูลไม่พบว่านักศึกษาหญิงคนไหน

มีปัญหากับชุดนักศึกษาเลย

“เมื่อสอบติดดิฉันภูมิใจมาก เพราะสมัยก่อนธรรมศาสตร์และจุฬาฯ ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมาก 
การเข้าเรียนได้คือสุดยอดความต้องการของเด็กยุคนั้น การได้ใส่ชุดนักศึกษาก็เป็น 

เรื่องที่น่าภูมิใจมาก รู้สึกว่าใส่ชุดนักศึกษาแล้วมันดี รู้สึกว่าชุดนักศึกษาเป็นชุดที่น่าใส่มาก”
(บทสัมภาษณ์ศิริพร อัญญณรงค์กุล นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่นที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๑๓ 

คณะบัญชี วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ในแง่หนึ่ง อาจารย์อดุลเห็นว่า การออกระเบียบให้แต่งกายเหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัยโดยไม่
แบ่งแยกคณะในช่วงปีการศึกษาแรก ท�าให้เกิดการหลอมรวมของนักศึกษาทั้งหมดและน่าจะท�าให้
เกิดความรักใคร่สามัคคีกันดี ที่ส�าคัญคือ ระเบียบการแต่งกายนี้ได้รับการประกาศใช้เป็นส่วนผนวก
ของหลกัสตูรวชิาพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๐๕ ด้วยว่า ให้ (ผู้ชาย) ผูกเนก็ไทมหาวทิยาลัยและให้มหาวทิยาลัย
ก�าหนดหัวเข็มขัดให้มีลักษณะอย่างเดียวกัน ด้วยการใช้ตราธรรมจักร ไม่มีสีแยกเป็นคณะ แต่ก็มี

นักศึกษาเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะนักศึกษาชายที่ไม่เห็นด้วยกับระเบียบนี้

“อกีเรือ่งท่ีผมไม่ค่อยชอบกค็อืการผกูเนก็ไท ผมไม่ชอบเลยเพราะรูส้กึว่าอากาศมนัร้อนมาก 
บ้านเราไม่ได้อากาศหนาวแบบบ้านฝรัง่เขา จงึเกดิค�าถามในใจตลอดว่าท�าไมต้องผกูเนก็ไทด้วย 

ที่ส�าคัญคือผมรู้สึกว่าคนเรามันไม่ได้วัดกันท่ีเคร่ืองแต่งตัวมันอยู่ท่ีหัวสมองมากกว่า 
ผมนกึว่าพ้นจากมธัยม พ้นจากความเป็นนกัเรียนทีถ่กูกดมาหลายปีแล้ว ถกูจับตัดผมไม่เกนิ 

๔ เซ็นต์ ซึ่งตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยม ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเกี่ยวกับสมองตรงไหน 
ปรากฏว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังโดนบังคับอยู่หนึ่งปีพอขึ้น ปี ๒ เข้าคณะไปผมก็เลิกผูก 

แต่ตอนปีหนึง่เราจะเหน็อาจารย์อดลุเดนิตรวจว่านกัศกึษาแต่งตวัเรยีบร้อยผกูเนก็ไทหรอืเปล่า 
ผมก็แต่งตามที่เขาบังคับไม่ได้ไปเถียงหรือถกเหตุผลอะไร”

(บทสัมภาษณ์วิทยากร เชียงกูล นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่นที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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จากการสัมภาษณ์นักศึกษาธรรมศาสตร์ในยุคนั้น นักศึกษาหญิงทั้งหมดจะไม่พูดถึงความ

ยากล�าบากของการแต่งชุดนักศึกษา (หญิง) ส่วนนักศึกษาชายแม้จะรับได้กับส่วนประกอบอื่นใน

ชุดนักศึกษา แต่จะต้องมีปัญหากับเน็กไททุกคนไป ท�าให้นักศึกษาหญิงก็พลอยจ�าเร่ืองการไม่เต็มใจ

ใส่เน็กไทของเพื่อนนักศึกษาชายกันได้ทุกคน สอดคล้องกับค�าบอกเล่าจากศิษย์เก่านักศึกษาชายว่า

“สิ่งแรกที่รู้สึกไม่คุ้นเคยเลยคือการใส่เน็กไทของธรรมศาสตร์สีกรมท่าคาดด้วย 

เส้นเหลืองแดง พวกเรามีความรู้สึกว่า การผูกเน็กไทมันร้อน แม้อาจารย์จะบังคับ 

ให้พวกเราผูกเน็กไทซึ่งหาซื้อได้ที่ร้านสหกรณ์ของธรรมศาสตร์ ปัญหาคือพวกเราไม่ค่อย 

อยากผูกกันเท่าไหร่นักเพราะอากาศไม่เอื้ออ�านวย แต่เมื่อใดที่เราถอด อาจารย์อดุล 

ก็จะคอยบอกให้ผูก ท่านบอกว่า ในชีวิตจริงต่อไปวันข้างหน้าเวลาไปท�างาน 

เน็กไทการแต่งตัวจะเป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าเราผูกให้มันเป็นนิสัย วันหลังเราไปท�างาน 

แต่งตัวเรียบร้อย ท�าให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ในวงสังคม ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ 

เวลาเราไปท�างานเรารู้สึกว่า คนเขาก็จะให้ความไว้วางใจ ให้เกียรติเพราะเราแต่งตัวภูมิฐาน”

(บทสัมภาษณ์ชัยจิตร รัฐขจร นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

คณะรัฐศาสตร์ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

“เมื่อเข้ามาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ ผมต้องผูกเน็กไท ใส่กางเกงน�้าเงินเสื้อขาว 

ผมผูกเน็กไทเป็นก็เพราะว่าเรียนธรรมศาสตร์ ตอนนั้นรุ่นผมไม่ค่อยต่อต้านเรื่องนี้ 

คนต่อต้านคือพวกรุ่นเก่า อย่างคุณชวน หลีกภัย โดยได้จัดแสดงละครลิงผูกเน็กไท 

ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เป็นการล้อเลียนอาจารย์อดุล ซึ่งท่านก็นั่งดูอยู่และไม่ได้ว่าอะไร เพราะท่าน 

เป็นคนท่ีอดทนมาก พวกที่แอนต้ีเขาก็ใส่เสื้อขาวแต่ไม่ผูกเน็กไทแค่นั้น 

สมัยนั้นเน็กไทเป็นปัญหาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาชาย ส่วนชุดนักศึกษาหญิง 

ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะเขาแต่งตัวเรียบร้อยมาตั้งแต่ต้นอยู ่แล้ว”

(บทสัมภาษณ์วิชัย ชื่นชมพูนุช นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

คณะนิติศาสตร์ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีคนชอบการแต่งเครื่องแบบนักศึกษาเอาเสียเลย เครื่องแบบนักศึกษาในยุคนั้น

เป็นสัญลักษณ์แห่งจุดเริ่มต้นของการประสบความส�าเร็จในชีวิต เครื่องแบบของธรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

และโรงเรียนนายร้อยต่าง ๆ เป็นเครื่องหมายการันตีความส�าเร็จในชีวิตได้ในระดับหนึ่ง นักศึกษาส่วน

ใหญ่ในยุคนั้น อาจเป็นคนแรกของครอบครัวที่ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเป็นตัวแทนเพียง

คนเดียวของครอบครัวที่จะยกระดับชีวิตและเกียรติยศของครอบครัวได้ เครื่องแบบนักศึกษาจึงไม่

ต่างอะไรจาก “เครื่องหมายรับรองความส�าเร็จในชีวิต” อย่างไม่เป็นทางการของยุคสมัย
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“เมือ่ประกาศผลสอบกไ็ด้รูว่้าตดิคณะศลิปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ตอนนัน้เวลา 

ที่ได้แต่งชุดนักศึกษาดิฉันรู้สึกภูมิใจมาก เวลากลับถึงหอพักที่บางล�าพู 

ต้องถอดชุดออกจะรู้สึกเลยว่าแตกต่างจากตอนที่ใส่ชุดนักศึกษา 

เหมอืนถอดความภมูใิจออกไป สมยันัน้เวลาไปเรยีนเราไม่ได้ใช้กระเป๋า 

เหมือนตอนมัธยมแต่จะกอดหนังสือไว้ที่อกไปมหาวิทยาลัย 

มีความรู้สึกถึงอิสระภาพอะไรบางอย่าง”

(บทสมัภาษณ์ ผศ.กาญจน ีละอองศร ีและ ผศ.บญุจริา ถงึสขุ นกัศกึษาวชิาพืน้ฐาน รุน่ที ่๗ 

พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

“สิ่งหนึ่งที่พวกเราตอนเรียนนั้น ตื่นเต้นครับ เพราะว่าจากการเป็นนักศึกษาตลาดวิชา 

ของธรรมศาสตร์ และจากการเป็นแต่งเครื่องแบบปกติ แต่งตัวแบบปกติ ไม่ต้องมี 

เครื่องแบบอะไร อาจารย์อดุลก็ก�าหนดกฎเกณฑ์ให้ต้องใส่เสื้อขาว กางเกงเข้ม 

ผกูเนก็ไทลาย เหลอืง – แดง ปัญหาใหญ่พวกผมคอืผูกเนก็ไทไม่เป็น แล้วอาจารย์อดุล 

ก็จะคอย ไม่ใช่ดุนะครับ คอยดู เดินไปในกลุ ่มเด็ก ๆ เวลาเขากินข้าวกัน 

เวลาเขานั่งคุยกัน เวลาเขานั่งอ่านหนังสือกัน ทุกคนก็จะตื่นเต้น อาจารย์มาดู 

แต่สิ่งที่อาจารย์ดูเป็นพิเศษคือ มาจับคอนักศึกษาให้ผูกเน็กไทให้ถูก ผูกไม่เป็น 

ท่านก็ผูกให้ ก็มีความรู้สึกผูกพัน แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกัน

ด้วยความอบอุ่น ใครมีปัญหาอะไรท่านก็ดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กต่างจังหวัด 

จะมปัีญหากนัเยอะ” (สมัภาษณ์สทุศัน์ เงนิหมืน่ ข้อมลูส่วนนีไ้ด้รบัจาก 

นางอานกิ อมัระนนัทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลังจาก พ.ศ. ๒๕๑๗ เมื่ออาจารย์อดุลย้ายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปรับต�าแหน่ง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้ว การบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยคลายความเข้มงวดไป

“ชีวิตและการเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างมากมายจากชีวิตในโรงเรียน 

และชีวิตในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นก็เรียกได้ว่าแตกต่างจากชีวิตใน 

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ อยู่มากทีเดียวเราไม่มีเฟรชชี่ เราไม่มีน้องใหม่ เรามีแต่ 

“เพือ่นใหม่” ถ้าเราไม่อยากใส่เครือ่งแบบ เรากไ็ม่ต้องใส่กล่ินอายของธรรมศาสตร์ 

คือกลิ่นอายของความเป็นประชาธิปไตย กล่ินอายของความเป็นอิสระเสรี 

ในขอบเขตที่ไม่ล่วงล�้าก�้าเกินใคร ซึ่งหลังจากประเทศชาติผ่านเหตุการณ์ 
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วันมหาวิปโยค ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ มาอย่างหมาด ๆ ผมรู้สึกว่า 

สิ่งนี้มีคุณค่าเหลือเกิน” (สอง วัชรศรีโรจน์ นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่นที่ ๑๓ 

คณะนิตศิาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๗ เขยีนไว้ใน ธรรมศาสตร์ ๖๐ ปี (๒๕๓๗: ๑๘๕))

จากห้อง ก ข ค. ควาย สู่ ห้อง A B

ไม่ว่านักศึกษาที่สอบเข้าธรรมศาสตร์ในสมัยนั้นจะได้คะแนนแต่ละวิชาเท่าไร วิชาที่มีผลต่อ

การก�าหนดทิศทางและต�าแหน่งแห่งที่ในปี ๑ มากที่สุดก็คือวิชาภาษาอังกฤษ เพราะคะแนนวิชานี้

จะเป็นเครือ่งก�าหนดว่านกัศกึษาคนนัน้จะได้นัง่เรยีนห้องไหน หรอืได้นัง่หน้าหรอืหลงัห้อง หรอืแม้แต่

การจะได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนตัวจริงหรือต้องฟังการสอนผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์วงจรปิด

นอกจากวิชาเรียนรวมเพียงไม่กี่วิชา ที่รุ่นแรกได้เรียนในหอประชุมใหญ่พร้อมกันทั้งชั้นปี ซึ่งมี

จ�านวนพันกว่าคนขึ้นไป หรือรุ่นต่อ ๆ มาเมื่อตึกศิลป์สร้างเสร็จแล้วต้องเรียนผ่านการถ่ายทอดทาง

โทรทัศน์วงจรปิด ยังมีวิชาที่ต้องเข้าห้องบรรยายแบ่งย่อยอีกด้วย ทางมหาวิทยาลัยจึงแบ่งนักศึกษา

ปีหนึ่งเป็นกลุ่ม ๆ โดยตัดสินใจใช้วิชาภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มนักศึกษา เนื่องจากเป็น

วชิาท่ีมคีวามเหลือ่มล�า้ของพืน้ความรูส้งูทีส่ดุ และจะเป็นอปุสรรคต่อการจดัการเรยีนการสอนมากที่สุด

โดยเฉพาะในปีแรกที่เริ่มหลักสูตรพื้นฐานใน พ.ศ. ๒๕๐๕ นักศึกษาใหม่ถูกแบ่งเป็น ๒๒ ห้อง 

ห้องละไม่เกิน ๕๐ คน โดยทางมหาวิทยาลัยใช้ชื่อห้องเป็นอักษรไทยเป็น ก๑ ถึง ก๙ ข๑ ถึง ข๙ 

และ ค๑ ถึง ค๔

“สมัยนั้นนักศึกษาที่สอบเข้ามาได้ทั้งพันกว่าคนจะยังไม่มีคณะ แม้แต่ละคน 

จะมีคณะที่อยากเรียนของตัวเองแต่ทุกคนจะได้รับการจัดกลุ่มให้เรียนเป็นห้อง ๆ 

โดยอิงกับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยจะมีห้อง ก๑ ถึง ก๙, ข๑ ถึง ข๙ 

และ ค๑ ถึง ค๔ ใครคะแนนดีที่สุดก็ได้อยู่ห้อง ก๑ ถึง ก๙ เรียงตามล�าดับ 

เมื่อขึ้น ปี ๒ ก็แจ้งความจ�านงว่าจะเรียนคณะอะไร...

...วิชาที่ยากที่สุดคือวิชาภาษาอังกฤษ ที่ว่ายากที่สุดเพราะว่า ตอนที่ผมเข้าเรียน 

พวกเราถูกแยกห้องเรียนโดยอาศัยคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเป็นตัวชี้วัด 

ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด คะแนนไม่ดีเท่าไหร่ ได้รับการจัดให้อยู่ในห้อง ค๓ 

พอจะขึ้นภาค ๒ ยิ่งแล้วใหญ่เพราะตกไปอยู่ห้อง ค๔ เพราะคะแนนแย่มาก 

ยิ่งตอนที่จะขึ้น ปี ๒ นั้นมีข้อก�าหนดว่าตกได้ไม่เกิน ๑ วิชา หากตกเกินกว่านั้น 

มหาวิทยาลัยจะเปิดให้มีการสอบซ่อม ถ้าสอบซ่อมแล้วไม่ผ่าน ก็ให้โควต้า 

ว่าตกได้แค่ ๑ วิชา ผมเลยขึ้นไปอยู่ ปี ๒ โดยที่ยังตกวิชาภาษาอังกฤษอยู่ ๑ วิชา
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ตอนที่เรียนอยู่พวกเราห้อง ค ก็ค่อนข้างจะน้อยใจ เพราะว่าเวลาเจอเพ่ือน 

ห้อง ก ห้อง ข เขาชอบเรียกห้อง ค (ควาย) และบอกว่า “พวกควายเดินมาแล้ว” 

พวกเราห้อง ค.ควายจึงไปประท้วงกับอาจารย์ว่า อยากให้เปลี่ยนชื่อห้องเสียใหม่ 

เด็กห้องที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษจะได้ไม่อายเพื่อนเขา แม้ว่าจะเป็นการแซวกันเล่น 

และพวกเราก็ไม่ได้โกรธเคืองจริงจัง แต่ทางมหาวิทยาลัยก็เห็นใจและเปลียนวิธี 

เรียกห้องของนักศึกษาปีหนึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ”

(บทสัมภาษณ์ชัยจิตร รัฐขจร นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่นที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

คณะรัฐศาสตร์ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีนักศึกษารุ่น ๑ เพียงรุ่นเดียวที่มีชื่อห้องเป็น ก ข ค รุ่นต่อ ๆ มาให้

เปลี่ยนการเรียกชื่อห้องเป็นการใช้อักษรภาษาอังกฤษแทน โดยนักศึกษาหลักสูตรวิชาพื้นฐานรุ่นที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๐๖ ทั้งหมด จัดแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็นหมู่นักศึกษาเรียงล�าดับเป็น A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,

M,N,O,P,Q,R,S และมีจ�านวนห้องละ ๕๐ คน แต่ละห้องยังมี ๒ กลุ่ม ๆ ละ ๒๕ คน เพื่อกระจายให้

อยูใ่นความรบัผดิชอบของอาจารย์ทีป่รกึษา ๒ ท่าน ซึง่มหีน้าทีใ่ห้ค�าปรกึษาและแนะน�าในเรือ่งการเรยีน

ในปีแรก ๆ ของหลักสูตรวิชาพื้นฐาน นักศึกษายังเรียนคละกันโดยยังไม่มีการแยกคณะ (แม้จะ

มีการเลือกคณะในใจมาตั้งแต่แรกแล้ว) แต่นักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ได้เลือกคณะชัดเจนเป็นรุ่นแรกเริ่ม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ แต่นักศึกษาปีหนึ่งยังต้องเรียนในหลักสูตรวิชาพื้นฐานร่วมกัน ๑ ปี นอกจากนั้น

ยังมีความเปลี่ยนแปลงในการเรียกชื่อห้องและหมวดหมู่ในการการจัดการเรียนการสอนอยู่เป็นระยะ 

โดยเมือ่มาถงึ นกัศกึษาวชิาพืน้ฐานในรุน่ท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๑๑ นัน้ นกัศกึษาจะถกูแยกออกเป็นสองหมวดหมู่ 

คือ หมวด A จ�านวน ๑๒ ห้อง และหมวด B จ�านวน ๑๒ ห้อง ห้องละไม่เกิน ๕๐ คน (อาจารย์กาญจนี 

ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นเดียวกัน บอกว่ามีหมวดละ ๑๔ ห้อง)

“นักศึกษาปี ๑ ของธรรมศาสตร์ในสมัยนั้นต้องเรียนรวมกันหมดที่คณะศิลปศาสตร์ 

ผมได้เข้าไปท่ีคณะรัฐศาสตร์แค่วันแรกวันเดียว ซ่ึงเป็นวันที่ไปเจอรุ่นพี่เพ่ือให้ 

เขาแนะน�าเรื่องต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และจากวันนั้นก็หายไปเลย ไปเจอกันอีกที 

ตอนแยกเข้าคณะตอน ปี ๒ รุ่นพี่บอกพวกเราว่า วิชาพื้นฐานจะเป็นวิชาที่รวมเอา 

ความรู้ท่ัวไปมาให้เราเรียน เช่น อารยธรรมตะวันตก-ตะวันออก ศาสนาเปรียบเทียบ 

รวมไปถึงวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งพอฟังชื่อวิชาผมก็รู้ว่าไม่ใช่วิชาของคณะรัฐศาสตร์

ตอนนั้นมีการแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือกลุ่ม A และกลุ่ม B ตามคะแนนภาษาอังกฤษที่สอบเข้า 

ซึง่จะต้องผลดักนัเรยีนคนละวนัจะได้ไม่ชนกนั แต่ละกลุ่มกจ็ะมอีกี ๑๒ ห้อง ๆ ละ ๔๐-๕๐ คน 

ผมได้อยู่กลุ่ม B๑ โดยที่ห้อง ๑ ก็แปลว่าคะแนนภาษาอังกฤษค่อนข้างดี เวลาจัดที่นั่ง 

ในห้องบรรยายรวมเราก็จะได้นั่งอยู่ข้างหน้าสุด ติดกับอาจารย์ ห้องหลัง ๆ ก็นั่งเรียงกันไป 
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จนล้นไปเข้าห้องอื่นที่ต้องดูจากทีวีที่ถ่ายทอดไปถึงชั้น ๒ และ ๓ ของตึกคณะศิลปศาสตร์”

(บทสัมภาษณ์ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

คณะรัฐศาสตร์ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

หลังจากมีการเปิดโอกาสให้เลือกคณะได้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๘ แล้ว นอกจากความเปลี่ยนแปลง

ของชื่อเรียกแต่ละห้องแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของนักศึกษาในแต่ละห้อง คือ

นอกจากจะแยกการนั่งตามคะแนนแล้ว ยังจัดให้แต่ละห้องประกอบด้วยนักศึกษาเพียงสองคณะ 

เช่น คณะนิติศาสตร์จับคู่กับคณะศิลปศาสตร์ ในห้องหมวด A และให้คณะรัฐศาสตร์จับคู่กับ

เศรษฐศาสตร์และพาณิชยศาสตร์และการบัญชีในสาย B เป็นต้น

“ภายในห้องจะประกอบด้วยนักศึกษาจาก ๒ คณะ ส�าหรับห้อง A๖ 

ก็ประกอบคณะนิติศาสตร์ และศิลปศาสตร์ การเรียงล�าดับจะให้นิติศาสตร์ 

อยู่ก่อนเพราะเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัย เรียงชื่อตามพยัญชนะ ก ถึง ฮ 

เมื่อหมดรายชื่อนักศึกษาจากนิติศาสตร์แล้วจึงต่อด้วยรายชื่อนักศึกษา 

จากคณะศิลปศาสตร์เรียงล�าดับการนั่งตามตัวอักษรเช่นเดียวกัน

ถ้าเป็นวิชาบังคับซึ่งมีคนเรียนเยอะ เช่น วิชาอารยธรรม ดิฉันจะต้องนั่งใกล้ ๆ 

ผนังห้องด้านหลัง แต่ถ้าเป็นวิชาเลือกอย่างตรรกศาสตร์ 

ก็จะได้เลื่อนไปนั่งแถวที่ ๘-๙ จากข้างหน้าสุด

นอกจากนั้นก็จะมีบางวิชาที่จะเรียนพร้อมกันทั้งห้องไม่ว่า ห้อง A๑, A๒ 

หรือ B๑, B๒ เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ถ้าเป็นห้องเรียนภาษา 

จะไม่ต้องนั่งตามตัวอักษร สามารถเลือกนั่งได้ตามแต่ว่าจะสนิทกับเพื่อนคนไหน” 

การเรียนพร้อมกันยกห้องเช่นนี้ ท�าให้นักศึกษาต่างคณะกันสนิทสนมกัน 

จนทุกวันนี้เช่น ห้อง A๖ มีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์รวมกับ 

คณะศิลปศาสตร์ทุกคนก็ยังเป็นเพื่อนกันจนทุกวันนี้”

(บทสัมภาษณ์ ผศ.กาญจนี ละอองศรี และ ผศ.บุญจิรา ถึงสุข 

นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

“พูดถึงเรื่องการเช็คชื่อ คือสมัยนั้นมี A๑ – A๒๐, B๑ – B๒๐ อย่างนี้ 

เพราะฉะนั้นพวก ๑ ก็จะได้อยู่ห้องที่เจอตัวจริงของอาจารย์ อัน (ดิฉัน) นี้ 

(อยู่ห้อง) B๗ เพราะฉะนั้นก็จะอยู่ห้อง ๑๐๓ ซึ่งห่างไปอย่างที่ว่า ก็จะมีคนเช็คชื่อ 
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คือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคนไหนชื่ออะไร แต่ว่ามีที่นั่ง เจาะจงไปเลยว่า 
คนนี้จะต้องนั่งตรงนี้ นั่งผิดที่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นก็สนุกสนานมาก ก็มีบางคน 

เล่นเก้าอี้ดนตรีนะคะ หรือตัวเองนี่พอพี่เขามาเช็คชื่อเสร็จแล้วก็โดดไป 
นั่งเรียนห้องที่มีตัวจริงสอน ซึ่งตอนนั้นบางคนเขากระโดดไปที่อื่นแล้ว 

ตรงไหนว่างเราก็ไปนั่ง นี่คือความสนุกของเด็กสมัยนั้น”
(ดร.ถนอมวงศ์ ล�า้ยอดมรรคผล นกัศกึษาวชิาพืน้ฐานรุน่ ๖ พ.ศ. ๒๕๑๐ 

ข้อมลูส่วนนีไ้ด้รบัจากนางอานกิ อมัระนนัทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

การบูรณาการของนักศึกษา

ในสมัย พ.ศ. ๒๕๐๐ นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่จบมาจากโรงเรียนมัธยมท่ีเป็นชายล้วน หรือ
หญิงล้วน เมื่อต้องเข้ามาในที่เรียนใหม่ การแบ่งปันพื้นที่กับเพื่อนต่างเพศจึงเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวเป็น
อย่างมาก การออกแบบหลกัสตูรวิชาพืน้ฐานให้นกัศกึษาต้องเรยีนกนัแบบคละคณะ และมทีีน่ัง่ประจ�า
เป็นของตัวเองในวิชาบรรยายรวม เป็นอีกกลวิธีท�าให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ปี ๑ ไม่สามารถเลือกที่นั่ง
ตามใจชอบตามค่านยิมเดมิได้ การจดัทีน่ัง่แบบนีเ้ป็นการบงัคบัให้นกัศกึษาหดัรบัมอืกบัความแตกต่าง
ระหว่างคนในสังคมในหลายมิติ ทั้งต่างเพศ ต่างความคิด ต่างฐานะ ต่างภูมิล�าเนาต่าง ๆ

สิ่งที่ท�าให้เห็นความจ�าเป็นของการบังคับนั่งตามคะแนนนี้อย่างชัดเจนก็คือ การเลือกที่นั่งของ
นักศึกษาในห้องเรียนวิชาย่อยที่สามารถเลือกท่ีนั่งตามใจชอบ ซ่ึงจะเห็นได้ชัดว่าหากไม่มีการก�าหนด

ที่นั่งประจ�า นักศึกษาก็จะนั่งแยกกันตามคณะ และตามเพศของตนเอง

“เรื่องบูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างคณะก็เป็นอีกเรื่องที่ 
น่าตื่นตาตื่นใจ เพราะได้มีเพื่อนเยอะและหลากหลาย ทั้งต่างที่มา 

ต่างโรงเรียนและต่างเพศ เพราะนักศึกษาหญิงในสมัยนั้นส่วนใหญ่จะมาจาก 
โรงเรียนผู้หญิงล้วนแทบทั้งหมด ตอนแรกที่เข้าไปต้องปรับตัวสูงมาก 

เพราะเราคบกับผู้ชายได้ยาก เรียกว่าวันแรกนี่ไม่กล้าพูดกับเพื่อนผู้ชาย 
เลยสักคนรู้สึกไม่สะดวกใจเลยในการคบค้ากับเพื่อนผู้ชาย ไม่รู้จะเรียกแทน 
ตัวเขาอย่างไร แค่เรื่องสรรพนามยังเลือกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะเรียกฉันกับเธอ 
หรือ คุณกับฉันดี เพราะสมัยนั้นถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทกันก็จะเรียก 

แทนตวัเองว่า “เค้า” กบั “ตวั” หรือเรียกแทนกนัด้วยชือ่เลย สมยันัน้ยงัไม่ค่อย 
มีใครพูด “มึง” “กู” แค่ถึงขั้น “ฉัน” กับ “เธอ” ก็ถือว่าค่อนข้างเหินห่าง 
มรีะยะห่างต่อกนัแล้ว เพราะฉะนัน้การเลอืกสรรพนามเพือ่เรยีกเพือ่นผูช้าย 

ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคิดมากว่าถ้าเรียกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
แล้วเขาจะหาว่าเราใกล้ชดิเกนิไปไหม เป็นต้น ซ่ึงนกัศกึษาหญงิทีจ่บจาก 

โรงเรยีนสตรล้ีวนกจ็ะมค่ีานยิมและความคดิคล้าย ๆ กนัตามยคุสมยัแบบนี ้
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เพราะฉะนั้นเวลาคบกันก็จะเกาะกลุ่มกันอยู่แต่ผู ้หญิง
การจับกลุ่มเฉพาะเพื่อนเพศเดียวกันจะเหนียวแน่นจนกระทั่งมีกิจกรรมที่ต้องท�า 
กับนักศึกษาชาย อย่างเช่นวิชาดนตรี อาจารย์ก็จะสั่งให้ชวนกันไปฟังคอนเสิร์ต 
ดนตรีสากลหรือดนตรีคลาสสิกที่คุรุสภา หรือที่กรมทหารเรือ แต่ด้วยความที่เรา 
อยู่มาแต่โรงเรียนประจ�า พ้นจากโรงเรียนประจ�าก็พักที่หอพักอยู่ใกล้โรงเรียน 

มาอยู่ธรรมศาสตร์ก็พักหอพักแถวบางล�าพู เรียกว่าแทบไม่เคยไปไหนไกลกว่านี้ 
ท�าให้โลกแคบพอสมควร ท�าให้ไปไหนไม่ถูก ก็จะได้พวกเพื่อนผู้ชายช่วยพาไป 

แต่เราก็เลือกคบเพื่อนผู้ชายที่เรารู้สึกว่าเรียบร้อยหน่อย ดูแล้วไม่ขี้หลี”
(บทสัมภาษณ์ ผศ.กาญจนี ละอองศรี และผศ.บุญจิรา ถึงสุข

นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

อาจารย์อดุลมีความตั้งใจอย่างมากที่จะสร้างมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นชุมชนทางวิชาการ 
ที่หลอมรวมและบูรณาการผู้เรียนที่มีความหลากหลายในหลายมิติ แม้แต่การออกแบบอาคารสถานที่
ของคณะศลิปศาสตร์กแ็สดงถงึความค�านงึในเรือ่งนีอ้ย่างมาก พืน้ทีโ่ถงโล่งกว้างใต้ตึกคณะศลิปศาสตร์
ด้านอาคาร ๓ ชั้นริมแม่น�้าเจ้าพระยาตรงนั้นเรียกกันว่า คอมมอนรูม กลายเป็นที่รวมตัวของนักศึกษา

ปีหนึ่งทั้งหมดและท�าให้ความมุ่งหมายในการประกอบสร้างชุมชนทางวิชาการฉายชัดขึ้นกว่าที่เคย

“อีกสิ่งที่เอื้อให้เกิดการบูรณาการเรื่องเพื่อนก็คือที่คอมมอนรูมตรงใต้ตึก 
คณะศิลปศาสตร์ริมน�้าในปัจจุบัน ซึ่งสมัยนั้นเป็นพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกว่ากว้างใหญ่มาก 
เป็นใต้ถุนโล่ง ๆ ฉาบซีเมนต์หินขัด มีโต๊ะไม้เป็นซี่ ๆ และเก้าอี้ไขว้ที่นั่งได้สองข้างโต๊ะ 

นักศึกษาก็จะมานั่งกันเต็ม แต่ไม่ได้มีโต๊ะประจ�า และไม่มีการจองที่ ใครมาก่อน 
ได้นั่งก่อน จองกันไปวันต่อวัน นักศึกษาปีหนึ่งของทุกคณะแทบทั้งหมด 

จะรวมตัวกันอยู่ตรงนั้น ส่วนนักศึกษาปีสูงขึ้นไปก็จะแยกไปอยู่ตามคณะของตัวเอง
พื้นที่ตรงคอมมอนรูมในสมัยที่อาจารย์อดุลเป็นคณบดีเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่มีพื้นที่ 

ของคณะไหนที่เปิดขนาดนี้ และมันก็ท�าหน้าที่ได้อย่างที่อาจารย์ตั้งใจไว้คือ 
เป็นที่ให้นักศึกษาจากทุกคณะมาสังสรรค์เคล้ากัน เรียกได้ว่าอาจารย์อดุล 

วางแผนการสร้างตึกไว้อย่างชัดเจนเลยมากว่ามีจุดประสงค์ให้คณะผสมกลมกลืนกัน”
(บทสัมภาษณ์ ผศ.กาญจนี ละอองศรี และผศ.บุญจิรา ถึงสุข

นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

รักแรกพบ รบแรกพัก นักศึกษากับวิชาพื้นฐาน

บัญญัติ บรรทัดฐาน นักศึกษาศิลปศาสตร์รุ่นแรก เขียนไว้ในหนังสือธรรมศาสตร์ ๖๐ ปี 

(๒๕๓๗: ๑๖๗-๑๖๘) ตอนหนึ่งว่า
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“ในช่วงระยะเวลาที่ต้องเรียนรวมกันในสองปีแรกนั้น ดูค่อนข้างจะ 

ทุลักทุเลเอามาก ๆ ทีเดียว แต่ก็มีสิ่งที่น่าประทับใจอยู่เป็นอันมาก

ในชั่วโมงที่ต้องเรียนรวมกันทั้งหมด ซึ่งมีจ�านวนถึงหนึ่งพันสองร้อยคน 

ก็ใช้หอประชุมใหญ่เป็นห้องเรียน พอ ๆ กับนั่งอยู่ในโรงละครใหญ่ ๆ 

หากมีขนาดย่อมลงมาสองสามร้อยคนก็ใช้หอประชุมเล็ก และเมื่อมีขนาดย่อย 

ลงไปห้าหกสิบคนก็ใช้ห้องเรียนขนาดย่อย ๆ

ต้องเปลี่ยนห้องเรียนทุกวัน วันละหลาย ๆ ครั้ง ดูสับสนวุ่นวายกันดี 

บางครั้งบางคราวก็ไปนั่งเรียนอยู่ในห้องน�้าเดิมที่เพิ่งจะได้ปรับปรุงเป็น 

ห้องเรียนชั่วคราว แต่กลิ่นอายยังไม่หมดเสียทีเดียว และก็ดูจะแก้ง่วงดีเสียด้วย 

ก็สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่ง

สองปีในการเรียนรวมกัน แม้จะสับสนวุ่นวายกันอยู่บ้าง แต่ก็มีผลดีมากมาย

ผลดีประการแรกก็คือ ความรู้จักมักคุ้นในระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง 

ซึ่งเมื่อเรียนรวมกันก็รู้จักกันทั่วถึงมากขึ้น แม้ต่อมาจะแยกคณะกันไป ความรู้จักมักคุ้น 

ก็ยังมีอยู่จนกระทั่งเมื่อเรียนจบกันไปแล้ว ความรู้สึกเป็นเพื่อนเป็นฝูงก็ยังมีอยู่ตลอดไป

ผลดีประการที่สอง การใช้เวลาถึงสองปีเต็ม ๆ ในการศึกษาเล่าเรียน 

วิชาความรู้เบื้องต้นเกือบจะทุกสาขาวิชาภายใต้หลักสูตรศิลปศาสตร์สองปี 

ซึ่งแต่เดิมมักจะมีความรู้สึกว่าดูจะเป็นการเสียเวลามากไปหรือไม่ จ�าเป็นหรือไม่ 

ในเมื่อตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนสาขาหนึ่งสาขาใดเท่านั้น แต่เมื่อมาถึงวันนี้ ภายหลัง 

จากที่เรียนจบแล้วออกมาประกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ต่างก็พบความจริงว่าวิชาความรู้เบื้องต้นในสาขาวิชาต่าง ๆ เหล่านั้นมีคุณค่ามหาศาล 

ช่วยเสริมสร้างความรอบรู้การงานในเกือบจะทุกด้านได้เป็นอย่างดี 

จนพากันประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานไปตาม ๆ กัน

ท่านศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เจ้าต�ารับวิชาศิลปศาสตร์ 

ในฐานะคณบดี ยุคเริ่มหลักสูตรใหม่ในขณะนั้น รวมทั้งบรรดาอาจารย์ 

อีกหลายต่อหลายท่าน ก็กลับกลายมาเป็นขวัญใจที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหา 

ต่างพากันร�าลึกถึงอยู่ในทุกวันนี้

กว่าจะรู้ซึ้งคุณค่าก็ต่อเมื่อเวลาล่วงพ้นไปแล้วถึงกว่ายี่สิบปี ว่ากันอย่างนั้นเถอะ”
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แม้ว่านกัศกึษาธรรมศาสตร์ในยคุแรกทีไ่ด้เรยีนวชิาพืน้ฐานจะมทีัง้รุน่ทีย่งัไม่ได้เลอืกคณะตัง้แต่แรก 

(รุน่ ๑-๓ พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗) และรุ่นท่ีได้เลือกคณะต้ังแต่ตอนสอบเข้า (รุ่น ๔ พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นต้นไป) 

แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่มักมีการตั้งธงและคาดหวังไว้แล้วว่าตนจะเรียนคณะใดเพื่อไปท�างานใดหลังที่

จบไปแล้ว แน่นอนว่าความคาดหวังทางวิชาการย่อมเป็นไปตามองค์ความรู้ของคณะและสาขาที่

คาดหวังไว้ เมื่อนักศึกษาสอบเข้ามาได้และเมื่อเปิดเรียนมาพบกับวิชาพื้นฐาน ซึ่งส่วนมากแล้วจะ

ไม่ตรงกับความคาดหมาย (ยกเว้นผู้ที่ตั้งใจจะเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์โดยเฉพาะ) จึงเกิดปฏิกิริยา

ต่าง ๆ กัน มีทั้งที่ชื่นชอบ เฉย ๆ และต่อต้านการเรียนวิชาพื้นฐาน

“หากถามนักศึกษาในรุ่นของผู้เขียน (๒๕๑๕) ว่า วิชาพื้นฐานที่เรียนตอนปี ๑ นั้น 

วิชาใดที่สร้างความตื่นตาตื่นใจและเป็นที่จดจ�ากันมากที่สุด คิดว่าส่วนใหญ่คงตอบว่า 

“วิชาพื้นฐานอารยธรรมไทย” ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เนื้อหาเร่ืองไทย 

ซึ่งน่าจะน่าเบ่ือ แต่กลับสร้างแรงกระตุ้นอย่างมาให้เราคิดถึงสังคมไทยและ 

ความเป็นไทยว่าคืออะไร หรือตัวอาจารย์ผู้สอนซ่ึงกล่าวได้ว่าทุกท่านล้วนเป็น 

ปรมาจารย์แห่งยุคสมัยก็ว่าได้ แม้ในปัจจุบันผู้เขียนก็ยังเอ่ยนามอาจารย์ผู้สอน 

ทุกท่านได้ทั้ง ๆ ที่เวลาได้ล่วงเลยมานานกว่า ๓๐ ปีแล้วก็ตาม

ผู้เขียนยังจ�าเหตุการณ์วันแรกที่เรียนวิชานี้ได้ดี ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย 

ของนักศึกษาปี ๑ หลายร้อยคนในหอประชุมเล็กซึ่งใช้เป็นห้องเรียนขณะนั้น 

บ้างก็หาที่นั่ง บ้างก็หาเพื่อน บ้างก็คุยกันเจี๊ยวจ๊าว และแล้วก็มีอาจารย์สตรีท่านหนึ่ง 

(อาจารย์คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) เดินเข้ามาอย่างกระฉับกระเฉง ตรงไปที่เวที 

และเริ่มอธิบายลักษณะรายวิชานี้อย่างฉะฉานชัดเจน ท่านเป็นอาจารย์สตรีท่านเดียว 

ที่สอนวิชานี้ และเป็นอาจารย์ผู ้ประสานงานวิชานี้ เสน่ห์ของวิชานี้ได้ดึง 

ความสนใจของผู้เขียนจนตัดสินใจเข้าศึกษาในแผนกประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

ในปีต่อมา และคาดหวังว่าจะได้เรียนกับท่านอีก โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ไทย”

(สุภาภรณ์ จรัลพัฒน์ ชิเกโตมิ นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่น ๑๐

(สาขาประวัติศาสตร์รุ่น ๑) พ.ศ. ๒๕๑๕ (ดั่งดวงแก้ว ๒๕๕๓: ๑๔๙))

สิ่งที่นักศึกษาธรรมศาสตร์ตั้งแต่รุ่น พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นต้นไปต้องพบเจอเป็นสิ่งแรกก็คือหลักสูตร

วิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ ซ่ึงเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการศึกษาของไทย นักศึกษาส่วนใหญ่

ยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงยังไม่ได้เรียนวิชาที่ตัวเองได้เลือกคณะเลือกสาขามา
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“...ของธรรมศาสตร์สมัยนั้นเมื่อเข้าปีหนึ่ง นักศึกษารุ่นนั้นจะไม่รู้ว่าก�าลังเรียนอะไรอยู่ 

เพราะมันไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคาดไว้ตอนที่เลือกคณะ มาถึงก็เจอวิชาที่แปลกไปจากสิ่งที่คิด 

โดยที่ยังไม่รู้ว่าก�าลังเรียนอะไรเพื่อเอาไปท�าอะไร เข้าห้องไปแล้วถึงรู้ว่าวิชานี้เกี่ยวกับอะไร 

แต่ก็คงมีเพียงไม่กี่คนที่นึกได้ตั้งแต่ตอนนั้นว่าจะเอาความรู้เหล่านี้ไปท�าอะไร 

นักศึกษาจ�านวนหนึ่งจึงต่อต้านการเรียนศิลปศาสตร์ถึงสองปี เพราะเขาไม่เข้าใจว่า 

จะเอาชุดความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้อย่างไร” (สัมภาษณ์ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะรัฐศาสตร์ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

“ส�าหรับวิชาพื้นฐาน ตอนที่เรียนดิฉันมีความรู้สึกว่า บางวิชาอย่างวิชาปรัชญา 

นักบัญชีไม่เห็นต้องเรียนเลย เพราะว่าเราไม่ได้เอาไปใช้ บางวิชาก็สนุกดี เช่น  

ประวัติศาสตร์ (อารยธรรมตะวันตก-ตะวันออก) เพราะเรียนแล้วก็ได้ความรู้ 

แต่ก็ยังรู้สึกว่าคงไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการท�างานในอนาคต 

เพราะดิฉันจะเรียนทางบัญชีมันก็มีความรู้สึกว่าวิชาพวกนี้จะรู้ไปท�าไม”

(สัมภาษณ์ศิริพร อัญญณรงค์กุล นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่นที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๑๓ คณะบัญชี

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

แม้จะมนีกัศกึษาจ�านวนหนึง่ทีย่งัไม่เข้าใจวตัถุประสงค์ของวชิาพ้ืนฐานในเวลานัน้ แต่กม็นัีกศึกษา

บางคนที่ค้นพบตัวเองจากการได้ลิ้มลองรสชาติของวิชาพื้นฐานและติดใจจนถึงขั้นเปลี่ยนคณะ

ตอนขึ้น ปี ๒

“พอเข้าธรรมศาสตร์ปีแรกก็ต้องเรียนวิชาพื้นฐานรวมกันอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์ 

ในปีนี้เองก็เปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองอย่างมากเลย เพราะมีเหตุย้าย (จากรัฐศาสตร์) มาอยู่ 

คณะศิลปศาสตร์ในฐานะนักศึกษาสาขาวรรณคดีและภาษาต่างประเทศ ซึ่งผู้มีอิทธิพลสูงสุด 

ในการให้เปลี่ยนเข็มคือ ดร.มัทนี รัตนิน ซึ่งสอนวิชามนุษย์กับวรรณคดีตอนเรียนอยู่ปีหนึ่ง 

อาจารย์สอนเก่งมากและท�าให้เรารู้ว่าวิชาวรรณคดีไม่ใช่วิชาที่เรียนเกี่ยวกับ ความเพ้อฝัน 

หรือความงดงามของภาษาเท่านั้น แต่เราศึกษาคุณค่าของความเป็นมนุษย์ แนวคิดประเพณี 

วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา และปรัชญา 

ที่อยู่เบื้องหลังวรรณกรรมแต่ละชั้น ที่ส�าคัญท�าให้เราได้ศึกษาจิตวิทยาของคนเขียน 

และตัวละครในวรรณคดีที่ท�าให้เราเป็นคนใจกว้าง และเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้น 

พอซึ้งกับวรรณคดีแบบนี้แล้วก็เลยย้ายจากรัฐศาสตร์มาอยู่ศิลปศาสตร์
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นอกจากความซึ้งในวรรณคดีแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ย้ายจากรัฐศาสตร์มาอยู่ศิลปศาสตร์ 

ก็คือความรู้สึกว่าหนีเสือปะจระเข้ เพราะหนีจากระบบอาวุโสมาจากมหาวิทยาลัยเดิม 

(รฐัศาสตร์ จฬุาฯ) ทีเ่รียนได้เพียงสัปดาห์เดียว กลับมาเจอระบบอาวโุสของคณะรัฐศาสตร์อกี 

พวกปีหนึ่งที่ยังเรียน (วิชาพื้นฐาน) กันอยู่ รุ่นพี่รัฐศาสตร์เขาจะยังไม่ยุ่งด้วย แต่พอ ปี ๒ 

เขาจะบังคับให้ฝึกแถวเหมือนทหารแล้วก็ให้วิ่งรอบมหาวิทยาลัยตะโกนด้วยว่า 

รัฐ ๆ ๆ ๆ ศาสตร์ ๆ ๆ ๆ หรัฐซาด หรัฐซาด (ตอนนี้อยากร้องให้ฟังจังเลย) วิธีการฝึก 

ของเขาก็น้อง ๆ ร.ด. นั่นแหละ ดูแล้วน่ากลัวมาก เราตั้งใจจะเรียนรัฐศาสตร์การทูต 

แต่กลับต้องมาฝึกเป็นปลัดอ�าเภอปราบโจร ก็เพิ่งหนีการเป็นอุมารังสี นางเอกปราสาทมืด 

จะให้มาเป็นปลัดพระเอกดาวเรืองใครจะยอม ในที่สุดก็ตัดสินใจเป็นนักศึกษา 

วรรณคดีอังกฤษคนแรก สมัครเป็นคนแรกหลังจากที่อาจารย์มัทนี ร�่า ๆ จะเปิด 

มาหลายปี แต่ไม่มีใครยอมเรียน เพราะตอนนั้นนิยมภาษาศาสตร์กันมากกว่า 

อาจารย์บอกว่าปีนี้ถ้ามีเธอคนเดียวฉันก็จะเปิด แต่ท้ายที่สุดได้สามสิบคน

 

อีกเหตุผลที่อยู่คณะศิลปศาสตร์คือ ตอนเรียนวิชาพื้นฐานอยู่ที่ศิลปศาสตร์นั้น 

ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นท่านเก่งเหลือเกิน ประวัติการศึกษาดีเยี่ยม ความรู้เป็นยอด 

การสอนช่างมีความช�านาญกันเหลือเกิน ความรู้วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ท�าให้โลกทัศน์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ภาษา และศิลปะมันเต็มสมองพอที่จะหยิบฉวยใช้ได้หลาย ๆ กรณ ี

เพียงส่วนของพื้นฐานท�าให้ความเป็นคนของเราพัฒนาขนาดนี้แล้ว ถ้าเราได้ศึกษา 

วิทยายุทธกับท่านที่เก่ง ๆ เหล่านี้ต่อ เราจะดีขึ้นอีกแค่ไหน คิดดังนั้นแล้วก็ตัดสินใจ 

ได้อย่างไม่รีรอว่า วิชาในคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้การสอนของคณาจารย์ผู้แก่กล้า 

วิชาการนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการพัฒนาความเป็นคนของเรา

บางคนอาจจะคิดในใจว่าถ้าชื่นชมศิลปศาสตร์หนักหนาท�าไมไม่เลือกศิลปศาสตร์ 

เสียตั้งแต่แรกล่ะ ยอมรับจริง ๆ ว่าไม่รู้จักจ๊ะ เพราะตัวเองเป็นศิลปศาสตร์รุ่นที่ ๕ 

พวกรุ่น ๑ เขาเพิ่งจบในปีเดียวกับที่เราเข้า ก็เลยยังไม่มีศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ไปสร้าง 

ช่ือเสยีงไว้ท่ีใด ตอนเลอืกธรรมศาสตร์เลยเลอืกรฐัศาสตร์อนัดบัหนึง่ หวงัจะไปเรยีนทตู 

ตามแบบคนเก่งภาษา (คุยอีกแล้ว) และอันดับสามเลือกสังคมสังเคราะห์ 

(ตัง้ใจจะเรยีนวารสารศาสตร์ทีอ่ยูใ่นคณะสงัคมในตอนนัน้) พอเข้าไปในธรรมศาสตร์ 

แล้วจึงรู ้ว่าศิลปศาสตร์คืออะไร มีวิชาอะไรให้เรียนบ้าง จึงได้ถึงบางอ้อ 

แล้วก็ได้เป็นศิษย์เก่าศิลปศาสตร์”

(เสรี วงศ์มณฑา นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่นที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

เขียนไว้ใน ธรรมศาสตร์ ๖๐ ปี (๒๕๓๗: ๑๘๐))
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นอกจากวิชาที่แปลกใหม่ไปกว่าสมัยมัธยมแล้ว วิธีการเรียนและขนาดของห้องเรียนก็เป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้นักศึกษาใหม่ต้องปรับตัวอย่างมาก

“อีกสิ่งที่ต้องปรับตัวมากคือการต้องมาเรียนห้องใหญ่ ซึ่งเราไม่ชอบตรงนี้เลย 

เพราะสมัยอยู่โรงเรียนเราเรียนแต่ห้องเล็ก ๆ พอเข้ามหาวิทยาลัยมาวันแรก 

เราก็ตกใจว่าท�าไมคนเยอะอย่างนี้ ชนิดที่ต้องนั่งแขนติดกันเลยเวลาจดเลคเชอร์

สมัยนั้นดิฉันจดเลคเชอร์เป็นมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม มีเพื่อนผู้ชายมาถามว่า 

ท�าไมจดทัน เรากบ็อกวธิกีารจด การใช้ตวัย่อ เช่น รฐับาล กเ็ขยีน รบ. ประชาชน 

ก็เขียน ปชช. เป็นต้น คนที่จดไม่ทันก็จะมาขอยืม สมัยนั้นไม่มีเคร่ืองซีร็อกซ ์

เพราะฉะนั้นก็ต้องยืมเอาไปลอกด้วยลายมือ ซ่ึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการเรียนที่ดีที่สุด 

เพราะกว่าคณุจะลอกเสรจ็คณุกต้็องอ่านไปด้วย บางคนลอกพร้อมการท�าความเข้าใจ 

เขาจะท�าโน้ตย่อของตวัเองประกอบด้วย เพราะฉะนัน้คนบางทีล่อกเลคเชอร์ของเรา 

อาจจะสอบได้คะแนนดกีว่าเรา ทัง้ทีอ่าจจะไม่ได้เข้าฟังเลคเชอร์เลย ระบบการเรยีน 

มนัเอือ้ต่อการท�าให้เราโตขึน้ แต่ทีส่�าคญักค็อื ไม่มสีิง่ทีท่�าให้เรารูส้กึว่าจะต้องแข่งขนักนั”

(บทสัมภาษณ์ ผศ.กาญจนี ละอองศรี และ ผศ.บุญจิรา ถึงสุข

นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะศิลปศาสตร์ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

การปรบัตวัให้เข้ากบับรรยากาศการเรยีนใหม่และวธิเีรยีนแบบนกัศกึษามหาวทิยาลยั ยงัส่งผล

ให้นกัศกึษาทีใ่ฝ่รูเ้กดิทกัษะในการค้นคว้าทางวชิาการ ซ่ึงจะกลายเป็นเคร่ืองมอืในการศกึษาขัน้สูงขึน้ไป

“เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ คณะศิลปศาสตร์ก่อตั้งมาได้เป็นปีที่ ๖ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 

เป็นผู้ก่อตั้ง และ (เป็นสุดยอด) คณบดี

อาจารย์คุณนิออนเป็นอาจารย์ที่พูดเร็วที่สุดในบรรดาคณาจารย์ที่สอนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 

และในบรรดาคณาจารย์ทั้งหมดที่เคยรู้จักมา จากบัดนั้นจนบัดนี้

นี่แหละคือความประทับใจครั้งแรกเมื่อเข้าห้องเรียนวิชาอารยธรรมตะวันตก 

เด็กที่เพิ่งจบชั้นมัธยมปลาย ซึ่งบางวิชาอาจารย์ยังบอกให้จดหรือเขียนให้บนกระดานอยู่เลย 

พอมาฟังค�าบรรยายในระดับมหาวิทยาลัย มีศัพท์แสงภาษาอังกฤษมากมาย 

มีเรื่องราวใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยรู้ แต่ละวิชาอาจารย์พูดไปเรื่อย ๆ ช้าบ้างเร็วบ้าง 

แต่วิชาที่อาจารย์คุณนิออนสอนเราสงสัยว่าอาจารย์หายใจตอนไหน ค�าว่า “จิ้มแห้ง” 
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เพิ่งประจักษ์ชัดเจนกันในตอนนี้เช่นกัน (ผู้เขียนใช้ปากกาสูบหมึก) เพ่ือน ๆ ครวญว่า 

จดไม่ทันกันแทบทั้งนั้น เวลาล่วงไป พอจับทางได้ก็หาหนทางจดได้เอง แบบจดเฉพาะค�า 

ที่จดทัน เลือกจดค�าใหญ่ ๆ เท่านั้น นอกจากนั้นพยายามฟังสุดฤทธิ์

หากเปรียบกระดาษสมุดเป็นผืนผ้า ก็เรียกว่าเป็น “นาน ๆ ดอก” ยิ่งไปกว่านั้น 

คือการที่ไม่ได้นั่งในห้องถ่ายทอด แต่อยู่ห้องถัดไป หากจะขยับมานั่งห้องที่เห็นหน้า 

อาจารย์ชัด ๆ ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มา “เช็คชื่อ” เสร็จก่อน เพราะเราต้องนั่ง 

เก้าอี้ตัวเดิม หากขาดเรียนจะถูกหักคะแนน พอเช็คชื่อเสร็จ บางคนก็จะขยับไป 

หาชัยภูมิใหม่ที่เห็นหน้าอาจารย์ชัด ๆ แต่บางคนก็ขยับหายไปเลย

การดูโทรทัศน์วงจรปิด เป็นความทรมานอีกประการหนึ่งส�าหรับนักเรียนที่เคยแต่ 

เป็นผู้หญิงแถวหน้าอย่างผู้เขียน แถวหน้าในที่นี้คือแถวหน้าจริง ๆ ไม่เคยได้นั่งแถวหลัง 

เพราะเป็นคนตัวเล็ก ถ้านั่งแถวหลังเพื่อนจะบังหมด พอมาเป็นนักศึกษาต้องนั่งตามเลขที่ 

แถมได้ดูโทรทัศน์แทนที่จะได้เห็นหน้าอาจารย์ตัวจริง ดีกว่านั้นอีกคือนั่งข้างหน้าต่าง 

ตรงที่เคยมีต้นเลี่ยนดอกน้อยสีม่วงหอมเย็น (เรื่องนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ 

เพราะที่ตรงนั้นกลายเป็นหลังธนาคารไปแล้ว) เด็กข้างหน้าต่างก็มีโอกาสใจลอยบ้าง 

อาจจะคิดถึงมะขามแอ๊วบ้าง มะม่วงแรดบ้าง โอเลี้ยงบ้าง ฯลฯ 

ดังนั้น เมื่อใดได้ขยับมานั่งในห้องถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด เมื่อนั้นจึงได้เห็น 

หน้าอาจารย์ชัดเจนเป็นธรรมชาติ ท�าให้ตั้งใจเรียนมากขึ้น อุปาทานว่าจดได้มากขึ้น 

แต่ที่ส�าคัญคือวิชาที่อาจารย์สอนนั้นมีค�าสั่งให้อ่านหนังสือมากมายหลายหลากเหลือเกิน

หนังสือในหอสมุดกลางไม่เคยพอยืม นักศึกษาจึงต้องไปหาซื้อหนังสือที่หลังวังบูรพา 

กันอยู่เรื่อย ๆ โดยเฉพาะที่ร้านแพร่พิทยา ก้าวหน้า และโอเดียนสโตร์ นิสัยชอบอ่าน 

ชอบซื้อ เลยไปถึงชอบดูหนั่งฝรั่งได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเรียนวิชา 

ของอาจารย์คุณนิออนและอาจารย์มัทนี 

กล่าวโดยเข้าใจง่ายก็คือว่า วิชาของอาจารย์คุณนิออนเป็นเหตุ เพราะจดไม่ทัน 

ไม่มีนิสัยลอกสมุดคนอื่น และสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องถ่ายเอกสาร วิธีการที่ประเสริฐสุดคือ 

ต้องอ่านหนังสือที่อาจารย์สั่งให้อ่าน หนังสือที่อาจารย์พูดถึง และหนังสือที่ไม่ได้พูดถึง 

แต่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้อง เนื่องจากอ่านเร่ืองนั้นโยงไปเร่ืองนู้น ช่างเกี่ยวกันไปหมด 

ทุกเรื่องอย่างน่าอัศจรรย์ ท�าให้การเข้าเรียนวิชาของอาจารย์คุณนิออนเป็นเรื่องสนุกไปได้”

(ดร.ถนอมวงศ์ ล�้ายอดมรรคผล นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่น ๖ พ.ศ. ๒๕๑๐ คณะศิลปศาสตร ์

(ดั่งดวงแก้ว ๒๕๕๓: ๘๕-๘๖))
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การต้องเข้าห้องเรียนเพื่อเช็คชื่อยังเป็นปราการอีกชั้นที่นักศึกษาบางคนซึ่งอาจมีฐานะยากจน

ต้องใช้ความพยายามมากข้ึนในการเข้ามาเรียนในธรรมศาสตร์ เพราะเป็นการยากที่จะเรียนไปด้วย

ท�างานไปด้วยได้ ดังที่สุชาติ สวัสดิ์ศรี กล่าวไว้ในบทความ “เขียนให้อาจารย์คุณนิออน สนิทวงศ์ 

ณ อยุธยา” ในหนังสือดั่งดวงแก้ว ว่า

“นักศึกษาชายจะต้องแต่งกายสุภาพ สวมเสื้อแขนยาวสีขาว ผูกเน็กไทสีน�้าเงิน 

กลัดเข็มตรามหาวิทยาลัย เพื่อระบุความเป็นนักศึกษารุ่นใหม่ที่แตกต่างไปจากนักศึกษารุ่น 

“ตลาดวิชา” ที่ด�าเนินมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๗๗ และความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเจนระหว่าง “รุ่นใหม่” กับ “รุ่นเก่า” 

ก็คือ ระบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไป กล่าวคือนักศึกษารุ่นใหม่จะต้องมาเรียนเต็มเวลา 

มีการเซ็นชื่อเวลาเรียน ดังนั้นจึงไม่ใช่วิธี “เรียนไป ท�างานไป” จนกว่าจะครบก�าหนด 

๘ ปีแบบยุค “ตลาดวิชา” เพราะนักศึกษารุ่นใหม่ทุกคนจะต้องมาฟังค�าบรรยาย 

วชิาพืน้ฐานทีห้่องเรยีน “หอประชมุใหญ่” เหมอืนเป็นภาคบงัคบัร่วมกนัเป็นเวลา ๒ ปี 

(ต่อมาได้ปรับเหลือปีครึ่ง และหนึ่งปีตามล�าดับ) ก่อนที่จะเลือกไปศึกษาวิชาเฉพาะด้าน 

ซึ่งในเวลานั้นได้แก่ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

สังคมสงเคราะห์ และวารสารศาสตร์ โดยเมื่อแยกคณะเฉพาะของตนแล้ว 

ใครจะเลือกศึกษาต่อที่คณะศิลปศาสตร์โดยตรงก็จะมีแผนกวิชาต่าง ๆ ให้เลือก”

(สุชาติ สวัสดิ์ศรี เขียนให้อาจารย์คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

ใน ดั่งดวงแก้ว ๒๕๕๓: ๙๓)

นักศึกษาบางคนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ส�าเร็จโดยที่ยังเข้าใจว่าจะยังเรียนไป

ท�างานไปอย่างนักศึกษารุ่นตลาดวิชาจึงต้องหาทางออกและเอาตัวรอดด้วยตัวเอง ซ่ึงก็มีทั้งผู้ที่ท�าไม่

ส�าเร็จและพลาดโอกาสที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แต่ก็มีผู้ที่สามารถท้าทายระบบใหม่และ

เอาชนะระบบ ประสบความส�าเร็จอย่างงดงามในเง่ือนไขใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท้ังท่ีแทบ

ไม่มีปัจจัยเกื้อหนุนส่วนตัวเลย

“ตอนสอบติด แม้จะดีใจมากแต่ก็ต้องคิดหนัก เพราะผมไม่มีเงินเอาเสียเลย 

คุณแม่ก็ไม่มีเงินจะส่งเสีย ถ้าผมเลือกจะเรียนก็แปลว่าผมต้องท�างานเลี้ยงตัวเอง 

นอกเวลาเรียน ต้องท�างานตอนเย็นและกลางคืน แต่สุดท้ายผมก็เลือกที่จะ 

เรียนหนังสือให้ได้แม้จะต้องล�าบากแค่ไหนก็ท�าใจไว้แล้ว
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ในทแีรกผมกย็งันกึว่าธรรมศาสตร์สามารถทีจ่ะเรียนบ้างไม่เรียนบ้างได้ แต่พอมาเข้าปีหนึง่ 

กถ็กูบงัคบัให้ต้องเข้าเรียน ผมกต้็องคดิหนกัอกีคร้ังเพราะหางานทีไ่ม่ตรงกบัเวลาเรียนไม่ได้ 

บังเอิญมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซ่ึงเป็นหมอ ท่านรู้เร่ืองผมท่านก็สงสารและให้งานท�า 

ตอน ๕ โมงเย็นถึงค�่า ๆ ในห้างขายยาญี่ปุ่น ก่อนหน้านั้นอย่างที่เล่าว่าผมท�างาน 

ทีบ่รษิทั Takeda ท�าให้รู้จักกบัคณุหมอเป็นอย่างดี เพราะผมขายยาให้ท่าน ท่านบอกว่า 

“มาท�างานกับผมก็ได้ ผมให้เดือนละ ๔๐๐” ซ่ึง ๔๐๐ บาทส�าหรับผมตอนนั้น 

ก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะแล้ว ผมเลยมาท�างานทุกเย็นโดยไม่มีวันหยุด ร้านท่านอยู ่

แถววัดจักรวรรดิ์ ตรงข้ามกับโรงเรียนบพิตรพิมุข” (สัมภาษณ์วิชัย ชื่นชมพูนุช

นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ คณะนิติศาสตร์ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

นักศึกษาท่านนี้ เรียนจบมาได้อย่างชนิดที่นอกจากใจที่มุ ่งมั่นกับความช่วยเหลือจาก

หมอผู้ใจบุญแล้วก็แทบไม่มีปัจจัยเกื้อหนุนเลย แต่ท่านก็ประสบความส�าเร็จใจชีวิตและได้เกษียณอายุ

ราชการในต�าแหน่งรองประธานศาลปกครองสูงสุด

การต่อต้านวิชาพื้นฐาน

แม้หลักสูตรวิชาพื้นฐานจะตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ และ

ความคาดหมายในอุดมคตขิองนกัศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั แต่นกัศกึษาส่วนใหญ่ยงัมองภาพไม่ออกว่า

จะเอาวิชาความรู้ซึ่ง (ณ ตอนนั้น) ยังมองไม่เห็นว่าจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้ นักศึกษาบางท่าน

มีความรู้สึกต่อต้านรุนแรงมากจนถึงกับเข้าไปต่อว่าอาจารย์อดุลต่อหน้า

“ตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์ท่านมีอ�านาจเป็นอธิการบดี (ที่จริงเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย) อยู่ 

นักศึกษาก็ไม่ค่อยจะมีสิทธิ์มีเสียงเท่าไหร่ ผมก็ไปต่อว่า อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ เป็นประจ�า 

ผมไปบอกท่านว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะเรียนวิชาพวกนี้หรอก ผมอยากรู้กฎหมายอย่างเดียว 

ตอนนั้นเรายังเด็กและไม่เข้าใจความส�าค�ญของสิ่งที่อาจารย์ท่านวางไว้ก็ไม่พอใจมาก

ตอนนั้นคนที่ไม่พอใจการเรียนวิชาพื้นฐานถึง ๒ ปีนั้นมีจ�านวนมากพอสมควร 

ส�าหรับผมนั้น เจออาจารย์อดุลที่ไหนก็จะเข้าไปต่อว่าท่าน และด้วยความที่เรายังเด็ก 

ยังคะนองปาก บางทีก็ต่อว่าท่านค่อนข้างหยาบ ๆ ด้วยซ�้า เพราะผมเป็นคนที่ไม่กลัวคนอยู่แล้ว 

 ผมถามท่านว่า “เอาผมมาแช่อย่างนี้ท�าไม แล้วผมจะได้อะไร พวกผมอยากเรียนกฎหมาย 

ผมไม่ได้อยากเรียนพวกนี้หรอก” ที่ส�าคัญคือยิ่งตอนสอบตกก็ยิ่งโกรธ
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แต่แม้พวกเราจะต่อว่าอย่างไร อาจารย์อดลุท่านกม็คีวามอดทนและเมตตากบันกัศกึษามาก 

ท่านพยายามอธิบายกับพวกเราว่ามันเป็นประโยชน์กับเราอย่างไร ว่าต่างประเทศ 

เขาก็ท�ากันทั้งนั้น ท่านบอกว่าวิชาพื้นฐานทั่วไปมันจะเสริมสร้างรากฐานให้เรา 

เหมือนกับการสร้างบ้าน ต้องมีเข็มท่ีมั่นคง ถ้าหากไม่ตอกเข็ม ฐานรากไม่ดีแล้ว 

เราไปรับวิชาที่เป็นวิชาชีพโดยลอย ๆ มันจะเก่งไม่ได้ ตอนนั้นแม้จะไม่เข้าใจ 

และไม่ค่อยเห็นด้วยกับค�าอธิบายของท่าน แต่ก็อดทนเรียนไป

ด้วยความที่ผมมีความรู้สึกต่อต้านวิชาพื้นฐานเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ตอนเรียนก็เลย 

รู้สึกไม่เต็มใจเรียน และไม่ชอบเกือบทุกวิชา ยกเว้นวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

ซึ่งผมถนัดอยู่แล้ว คณิตศาสตร์ที่ชอบเนื่องจากว่า ที่เขาสอนเป็นคณิตศาสตร์พื้น ๆ 

ไม่ได้แตกต่างกับสายวิทย์ ม.๘” (สัมภาษณ์วิชัย ชื่นชมพูนุช

นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ คณะนิติศาสตร์ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

กล้าณรงค์ จันทิก นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่น ๒ พ.ศ. ๒๕๐๖ คณะนิติศาสตร์ ก็แสดงความรู้สึก

แบบเดียวกันว่า

“เริ่มต้นจากที่พวกเราเข้าไปแล้วมีความรู้สึกว่า ไอ้ ๒ ปีเนี่ยมันเสียเวลา 

เรื่องอะไรเราอยากเรียนกฎหมาย เราอยากเรียนรัฐศาสตร์ เราอยากเรียนบัญชี 

เราอยากเรียนเศรษฐศาสตร์ แล้วเราต้องมาเรียนไอ้วิชาอะไรต่าง ๆ แม้กระทั่ง 

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเราเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์ เสียเวลาเปล่า ๆ แล้วเราเสียเวลา ๒ ป ี

เราต้องจบ ๕ ปี ก็เกิดการคุยกันในที่สุด ก็มีการชุมนุมประท้วง มีการขึ้นไปพูดไปจาอะไรต่าง ๆ 

มากมายพอสมควร แต่ในที่สุดท่านอาจารย์ ดร. อดุล ท่านก็ยอมนะครับ 

แล้วก็มีการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของมหาลัย เพราะฉะนั้นผมกับศิลปศาสตร์รุ่น ๑ 

ก็จะไปต่อคณะอื่นพร้อมกัน เค้าอยู่ ๒ ปี ผมเรียนปีนึงก็ไปต่อพร้อมกัน”

(ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจาก นางอานิก อัมระนันทน์  เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ส่วนไตรรงค์ สุวรรณคีรี นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ ก็แสดงความเห็นว่า

“เมื่อเข้าธรรมศาสตร์ได้นี่ เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกเรียนใน ๒ ปีแรก เขาต้องให้เรียน 

ศิลปศาสตร์ร่วมกัน เพราะว่าท่าน ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ท่านเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัย 

แล้วท่านมาปฏิรูประบบการศึกษาของธรรมศาสตร์ใหม่ทั้งหมด ซึ่งระบบนั้นเป็นระบบ 
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ท่ีเขาก�าลงันิยมกนัอยูแ่ล้วครบัในอเมรกิา ในญีปุ่น่โดยเฉพาะ คอืปราชญ์ทางการศกึษา 

ยคุน้ันเห็นว่าคนทีจ่บการศกึษาสาขาใดสาขาหนึง่ต้องมคีวามรอบรูส้าขาอย่างอืน่ด้วย 

ถึงจะเรยีกว่าเป็นบญัฑติ เพราะฉะนัน้ ดร.อดลุ กใ็ห้นกัศกึษาทกุคนทีเ่ข้ามหาวทิยาลยั 

ท่ีสอบเอ็นทรานซ์ผ่านเข้าจะต้องเรียนวิชาสาขาต่าง ๆ เพื่อความรอบรู้ ซ่ึงเป็น 

ประโยชน์มากนะครบั ครัง้แรกนีด้่วยความเป็นเดก็กค็ดิว่า คนอยากเรยีนนติศิาสตร์ 

นี่ท�าไมต้องมานั่งเรียนวิทยาศาสตร์ ท�าไมต้องเรียนประวัติศาสตร์โลก 

ท�าไมต้องเรียนปรัชญา ท�าไมต้องเรียนจิตวิทยา เขาอยากเรียนกฎหมาย 

หรือสาขาอื่นเขาอาจจะคิดอย่างนั้น เหมือนกันว่าท�าไมต้องมาเรียนวิชาที่เขาไม่ได้ 

สนใจจะเรียนนะครับ อยากเรียนรัฐศาสตร์ ก็อยากเรียนรัฐศาสตร์อย่างเดียว 

อยากเรียนเศรษฐศาสตร์ก็เรียนเศรษฐศาสตร์อย่างเดียว แต่ว่าพอจบมาแล้ว 

ทกุคนกจ็ะรูส้กึเป็นหนีบ้ญุคณุท่าน ดร.อดุลมากเลย เพราะว่าเรามคีวามรอบรู้มาก”

(ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจากนางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ท�าให้นักศึกษาส่วนหนึ่ง (โดยเฉพาะรุ่นแรก คือรุ่น พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖) 

มีความรู้สึกต่อต้านวิชาพื้นฐานเป็นอย่างมากเป็นพิเศษก็คือ การเรียนวิชาพื้นฐานเป็นเวลาสองปี 

ท�าให้นักศึกษารุ่นนั้นไม่สามารถเรียนจบภายในเวลาสองปีได้ และท�านักศึกษารุ่นนั้นรู้สึกว่าถูกท�าให้

เสียโอกาสในหน้าที่การงานในอนาคต และท�าให้มีการประท้วงในเวลาต่อมา

“การต่อต้านและประท้วงวิชาพื้นฐานครั้งนี้ ท�าให้ผมคล้าย ๆ จะเป็นหัวโจกและ 

แกนน�าในการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา การเคลื่อนไหวครั้งส�าคัญอีกครั้งก็คือ 

การขอจบกฎหมายด้วยเวลาเพียงแค่ ๒ ปี คือปกติระยะเวลาที่ต้องเรียนในมหาวิทยาลัย 

คือ ๔ ปีที่อื่นเขาได้เรียนในคณะท่ีตัวเองเลือกเลย แต่รุ่นผมต้องมาเรียนวิชาพ้ืนฐาน 

กับคณะศิลปศาสตร์ถึง ๒ ปี เหลือเวลาเรียนกฎหมายแค่ ๒ ปีหากอยากจบพร้อม 

เพื่อนรุ่นเดียวกันในมหาวิทยาลัยอื่น พวกเราส่วนใหญ่จึงต้องจบช้าไปอีกอย่างน้อย ๑ ปี 

รวมเวลาเป็น ๕ ปี แต่พวกผมขอต่อรองกับมหาวิทยาลัยว่าให้สิทธิสอบ จะได้สามารถ 

จบใน ๔ ปี และผมก็เป็น ๑ ใน ๒๐ คนที่เรียนกฎหมายจบใน ๒ ปี

ตอนน้ันผมน�าเพื่อน ๆ เดินขบวนไปเจรจากับคณบดี แต่ก่อนพบคณบดีผมก็พากัน 

เดินไปหาอาจารย์อดุลให้ช่วยพูดก่อน เพราะตอนนั้นพวกเรารู้สึกว่าสาเหตุที่ท�าให้เรา 

ไม่จบพร้อมท่ีอ่ืนก็คืออาจารย์อดุล และได้ต่อว่าท่านอย่างรุนแรงว่า “อาจารย์นั่นแหละ 

เป็นเหตุให้พวกผมเดือดร้อน” อาจารย์อดุลท่านบอกว่าให้ไปหาพระยาอรรถฯ พวกผมก็ไป
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ทีแรกมีพวกที่เรียนเก่งเดินน�าหน้า บอกว่าจะเป็นคนเจรจากับพระยาอรรถฯ เอง 

ก่อนจะเดินถึงนี่แต่ละคนพูดร่ายเหตุผลจ้อ ๆ แต่พอไปถึงเจอผู้ใหญ่เข้าก็พูดไม่ออก 

บอกไม่ได้ ผมกเ็ลยต้องเป็นคนพดูเอง อาจารย์ท่านกบ็อกว่า “ในเมอืงนอกเขากเ็รยีนกนัอย่างนี ้

ต้องเรียนวิชาพื้นฐานก่อน แล้วค่อยมาเรียนกฎหมายนะครับ จะรีบจบไปท�าไม” ท่านว่า 

จะรีบจบไปไหน แม้กระทั่ง ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ถ้าจบตามหลักสูตรท่านจะไม่ได้ที่ ๑ 

เพราะมีคนเก่งกว่าท่าน แต่มีเหตุให้เนติบัณฑิตสภาของอังกฤษต้องงดการสอบไปปีหนึ่ง 

ผลก็ปรากฏออกมาว่าท่านได้ที่ ๑ ของส�านักเนติบัณฑิตของอังกฤษ จนเขาต้องมี 

เสนีย์เดย์ให้ท่าน เพราะว่าท่านเป็น oversea student ท่ีสอบได้ท่ี ๑

ผมก็บอกว่าแบบนี้ไม่ยุติธรรม ท่านก็บอกให้อธิบายเหตุผลว่าไม่ยุติธรรมอย่างไร 

ผมก็บอกท่านไปว่า “ในบรรดานักศึกษานิติศาสตร์ในประเทศไทย มีพวกผม 

เพียงรุ่นเดียวที่จะต้องจบ ๕ ปี เป็นอย่างนี้แล้วใครจะจ้างพวกผม” คือสมัยนั้น 

คณะที่ต้องเรียน ๕ ปี เช่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จะได้เงินเดือนเร่ิมต้น 

ที่ ๑,๒๐๐ บาท ถ้าเรียน ๔ ปี จะได้ ๑,๑๐๐ หรือ ๑,๐๕๐ บาท ส�าหรับ 

คณะที่เรียน ๕ ปีเหมือนกันทุกรุ่น บริษัทเขาก็จ้างได้ไม่มีปัญหาเพราะแต่ละรุ่น 

เงินเดือนเท่ากัน แต่ส�าหรับพวกผมที่เรียนห้าปีอยู ่รุ ่นเดียว และมีความรู ้ 

เท่าคนที่เรียน ๔ ปี แล้วใครจะยอมจ่ายแพงกว่าเพื่อคนที่มีความรู ้เท่ากัน”

(สมัภาษณ์วชิยั ชืน่ชมพนูชุ นกัศกึษาวชิาพ้ืนฐาน รุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ คณะนติิศาสตร์

๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

การประท้วงครั้งนี้ประสบผลส�าเร็จตามข้อเรียกร้องของนักศึกษาและเป็นอีกสาเหตุส�าคัญที่

ท�าให้ทางมหาวทิยาลยัตดัสนิใจปรบัหลกัสตูรวชิาพืน้ฐาน ๒ ปีให้เหลอืเพยีง ๑ ปี ในรุน่ที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๐๗) 

เป็นต้นมา

รุ่นปล่อยผี

ใน พ.ศ. ๒๕๐๘ สิ่งที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเร่ืองหนึ่งส�าหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่เรียนมาแล้ว

เกิน ๔ ปีก็คือ ทางมหาวิทยาลัยด�าเนินแผนลดจ�านวนผู้เรียนอย่างขนานใหญ่ และเริ่มออกกฎให้

นักศึกษาต้องจ�ากัดเวลาการจบการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๘ ปี ซึ่งเป็นมาตรการที่ตอบสนอง

กับการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งจ�ากัดจ�านวนนักศึกษาในธรรมศาสตร์ให้อยู ่ในระดับท่ี

สามารถ “ควบคมุคณุภาพ” ได้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ เนือ่งจากอาจารย์อดุลและผูบ้รหิารมหาวทิยลัย

ธรรมศาสตร์มองว่า การมีนักศึกษาตกค้างจ�านวนมาก (มีสถิติว่ามีนักศึกษามากที่สุดในตอนนั้นถึง 

๒๐,๐๐๐ คน) จะท�าให้บุคลากร สถานที่ ห้องสมุด และปัจจัยต่าง ๆ ไม่เพียงพอกับการบริการ

นักศึกษา
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ปัจจัยส�าคัญคือ อาจารย์อดุลซึ่งจบการศึกษาจากสหรัฐอเมริกามองว่า นักศึกษาปีสูงส่วนหนึ่ง

อาจใช้เวลาที่เกินแปดปีนี้สร้างอิทธิพลทางความคิดทางการเมืองแบบสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์

ให้นักศึกษารุ่นหลัง นอกจากจะก�าหนดเวลาให้จบใน ๘ ปี แล้วนักศึกษาที่เรียนมาเกิน ๘ ปีอยู่แล้ว

จะถูกให้ออกทั้งหมดหากไม่สามารถสอบให้จบในปีการศึกษา ๒๕๐๘ ที่ส�าคัญคือ ยังมีการเสนอ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสมัครเข้าเรียน พ.ศ. ๒๕๐๒ และ พ.ศ. ๒๕๐๕ ว่าห้าม

ไม่ให้ผู้ที่ถูกให้ออกจากการเป็นนักศึกษาเพราะเรียนเกิน ๘ ปีเข้ามาสมัครสอบเป็นนักศึกษาปี ๑ ใหม่ 

ท�าให้ผู้ที่ไม่สามารถสอบผ่านในรุ่น “ปล่อยผี” นี้ หมดโอกาสที่จะเข้ามาเรียนในธรรมศาสตร์อีกต่อไป 

เพราะอาจารย์อดุลเห็นว่านักศึกษากลุ ่มนี้ไม่มีมาตรฐานและไม่สมควรแก่การเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัย (อ้างแล้วในบทที่ ๓: เอกสารงานประชุมส�านักอธิการบดี เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรีคณะต่าง ๆ และการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๐๒)

เมือ่มกีารออกกฎใหม่แบบนี ้นกัศกึษาทีต่กค้างทัง้หลายจึงเดือดเนือ้ร้อนใจโดยทัว่กนั จนบางคน

ที่เห็นว่าตัวเองจะต้องสอบไม่ผ่านภายในเวลาที่ก�าหนด เพราะมีวิชาที่ยังไม่ผ่านติดค้างเกินกว่าโควต้า

ทีอ่นญุาตให้สอบได้ในหนึง่ปี จึงมปีฏกิริิยาต่อต้านนโยบายของมหาวทิยาลัยอย่างรุนแรง และนักศึกษา

กลุ่มนี้ทราบดีว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังนโยบายนี้คืออาจารย์อดุล จึงได้มีการด้ินรนหาทางออกอย่างสิ้นหวัง

จนถึงข้ันเขียนบัตรสนเท่ห์ข่มขู่ท�าร้ายอาจารย์อดุล ซึ่งนับเป็นการต่อต้านขั้นรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมี

นักศึกษาประท้วงนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อ้างแล้วในบทที่ ๓: (หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ 

คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘) (๓๑).)

“ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้มีคนมองท่าพระจันทร์เป็นที่มั่วสุมเพราะสมัยนั้น 

คนท่ีเรยีนหลาย ๆ ปีแล้วยงัไม่จบเสยีท ีหรอืพวกนกัศกึษารุน่เก่า ๆ จะชอบมารวมตวักัน 

ในท่าพระจันทร์หลังเวลาท�างาน ตอนนั้นมีการออกกฎใหม่ว่าจะจ�ากัดให้เรียนได้ 

ภายในเวลา ๘ ปี หากยังไม่จบก็จะรีไทร์ โดนลบชื่อออกจากมหาวิทยาลัย 

สมัยน้ันปกติแล้วจะมีบัณฑิตจบปีละ ราว ๔๐๐ คน แต่รุ่นที่ผมจบใน พ.ศ. ๒๕๐๘ 

มีบัณฑิตท้ังหมดร่วม ๔๐๐๐ คน บางคนก็เรียกว่าเป็นรุ่นปล่อยผี เพราะปล่อย 

คนท่ีเรียนมานานแล้วยังไม่จบเสียทีให้จบไปให้หมด ๆ รุ่นพี่คนที่บอกว่า 

น�้าหน้าอย่างผมไม่มีสิทธิ์ได้เรียนธรรมศาสตร์ ก็จบในปีนั้นพร้อมผม รับปริญญา 

พร้อมกับผม รวมทั้งครูที่สอน ป.๔ ผม ก็รับปริญญาพร้อมผมกัน และนี่อาจจะ 

เป็นเหตุให้พวกผมได้มีโอกาสเป็นรุ่นเดียวที่ได้เข้าไปรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ถึงในวังสวนจิตรฯ เพราะปีนั้นพระราชทานวันเดียวไม่แล้ว เฉพาะนิติศาสตร์คณะเดียว 

ก็มีบัณฑิตจบ ๑,๗๐๐ คน แต่มีคนที่จบใน ๔ ปีเพียง ๒๐ คน และผมเป็นหนึ่งในนั้น

สมัยนั้นรัฐบาลอาจจะมองว่าเวลาจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไร 

นักศึกษาธรรมศาสตร์ก็จะแสดงการคัดค้าน เขามองว่ามีสาเหตุมาจาก อาจารย์ปรีดี 



226

ค�าว่า “การเมือง” ในชื่อมหาวิทยาลัย และจ�านวนนักศึกษาที่ไม่จบเสียทีแต่ยัง 

“มั่วสุม” กันในมหาลัย ดังนั้นการที่ทหารเข้ามาเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว 

ให้เพิ่มค่าเรียนจาก ๔๐ เป็น ๔๐๐ บาท โดยฉัตร ศรียานนท์ ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

(ในความเป็นจรงิคอื พ.ศ. ๒๕๐๒) มกีารประท้วงของนกัศกึษา น�าโดยนายชวน หลกีภยั 

และ การ “ปล่อยผี” ให้จบกันให้หมดใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ล้วนเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการสลายพลังของนักศึกษาธรรมศาสตร์ทั้งสิ้น

ในทัศนะของผม การวางหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานของอาจารย์อดุลไม่ใช ่

การล้มล้างระบบเดิม แต่เป็นการขยายผล ดูจากเพลงมอญดูดาวซ่ึงเป็น 

เพลงประจ�ามหาวิทยาลัย เป้าหมายของธรรมศาสตร์ก็คือการผลิตนักปกครองที่ดี 

การที่เอาวิชาพื้นฐานเข้ามาให้นักปกครองได้มีโอกาสเรียนรู้ก็คือการสร้างคน 

เป็นนักปกครองที่ดี มันไม่ใช่ล้มล้างระบบเก่า นี่หมายถึงคนที่เข้าใจมัน 

แต่ถ้าเป็นคนท่ีคิดทางอกุศลก็จะมองไม่เห็นภาพนี้”

(สัมภาษณ์วิชัย ชื่นชมพูนุช นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ 

คณะนิติศาสตร์ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาธรรมศาสตร์ได้ช่ือว่าเป็นนักกิจกรรมตัวยงในบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยใน

ประเทศไทยท้ังหมด กิจกรรมทั้งหลายก็มีทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมือง 

อาจจะประท้วงการเมือง ล้อการเมือง และเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเมือง หรือจะเป็นกิจกรรมเพื่อ

ความบันเทิงสามัคคีอย่างดนตรี และกีฬาต่าง ๆ และรวมถึงกิจกรรมออกค่ายต่างจังหวัด

“...สมัย ดร.อดุล เป็นเลขาธิการท่านก็ให้ Freedom นะ ให้อิสระภาพ ให้เสรีภาพ 

แต่ว่าแสดงออกอยู่ภายในกรอบของมหาวิทยาลัยนะครับ ที่จะไม่ก่อให้เกิดผล 

ออกไปนอกมหาวิทยาลัยมาก จนเป็นที่เสียหายกับมหาวิทยาลัย หรืออาจจะเป็น 

ที่เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ยกตัวอย่างเช่นว่า วันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ท่านไม่เคยห้ามเลยนะครับ พวกเราขึ้นไปแสดงละครบนเวทีเพื่อการเฉลิมฉลอง 

แล้วก็ด่ารัฐบาลกันนี่ เพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นข่าว ไม่ได้ออกทีวี ผมยังจ�าได้เลย 

รุ่นพวกผมนี่ ขึ้นไปเล่นลิเก เรื่องจันทโครพ แล้วคนที่ออกมาคนแรกนี่ผมจ�าไม่ได้ว่าเป็นใคร 

กร้็องเพลงลเิกว่า พระยาพหลเป็นต้นเหต ุพระ (องค์เจ้า) บวรเดชเป็นต้นเร่ือง ชกัเอาเจ้าไปเข้าป่า 

(ชี้ไปที่ท�าเนียบรัฐบาล) ปล่อยให้หมามาครองเมือง นี่เราเล่นได้ถึงขนาดนั้นเลยนะครับ 

เราด่ากันได้ถึงขนาดนั้นเลย พอร้องออกไปก็เฮกันตึงเลย ดร.อดุล ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร 
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ท่านก็นั่งหัวเราะ เพียงแต่ว่าท่านขอว่าอย่าให้มันมีปัญหารุนแรง ไปปะทะกับตัวรัฐบาล 

เท่านั้นเอง เพราะท่านต้องรักษานักศึกษาของท่านด้วย เหมือนกรณีผมไง 

ถ้ารุนแรงไปนี่ผมรุนแรง เขาก็คิดจะลบชื่อผมท่านต้องเข้ามาปกป้องผม 

แต่ว่าปกติแล้วถ้าเราอยู ่ในกรอบที่ไม่เป็นอันตรายกับตัวเรา ไม่เป็นอันตราย 

ต่อความมั่นคงของประเทศ ถ้าอยู ่ในกรอบนั้นนะครับท่านก็อนุญาต

(สัมภาษณ์ไตรรงค์ สุวรรณคีรี นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ คณะนิติศาสตร์

ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจากนางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

“นอกจากการปรับหลักสูตรการเรียน การสอน ในเรื่องการใช้ชีวิต 

ในมหาวทิยาลยัอาจารย์อดลุย์ยงัส่งเสรมิให้นกัศกึษาท�ากจิกรรมชมุนมุทีห่ลากหลายมาก 

ในส่วนทีผ่มได้โอกาสท�ากจิกรรมมชีมรม Young English Club และการอาสาพฒันาชนบท

Young English club อาจารย์ได้ร่วมกับอาจารย์ ดร.เฉลา ชักชวนนักศึกษา 

มาพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษตอนเย็น ๆ ใครหลุดภาษาไทยขึ้นมาค�าหนึ่ง 

ก็จะโดนปรับสลึงหนึ่ง ค่าก๋วยเตี๋ยวขณะนั้นราคาชามละ ๓ บาท ค่ารถเมล์ ๕๐ สตางค์ 

เงินหนึ่งสลึงจึงเป็นเงินที่มีค่าไม่น้อยในสมัยนั้น ผมก็ได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้ 

เป็นอย่างมาก เมื่อผมจบการศึกษาได้รับราชการเป็นปลัดอ�าเภอที่จังหวัดอุดรธานี 

ซึ่งขณะนั้นมีฐานทัพของกองทัพสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ผมได้ใช้ภาษาอังกฤษ 

ในการสื่อสารประสานงานกับเจ้าหน้าที่สหรัฐที่มาประจ�าการอยู่ จนต่อมา 

ได้ตั้งบริษัทจัดหางานสล็อท จ�ากัด ใน พ.ศ. ๒๕๒๐ ภาษาอังกฤษที่ผมได้ 

เรียนรู้จากกิจกรรมที่อาจารย์อดุลย์ก่อตั้งขึ้นท�าให้ผม สร้างฐานะมาจนทุกวันนี้ 

และในเวลาต่อมาผมยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ใน พ.ศ. ๒๕๔๐

ในส่วนของ กิจกรรมอาสาพัฒนาชนบทมีทั้งกลุ่มของธรรมศาสตร์เอง 

เช่น “ชุมนุมอีสาน” หรือที่เรียกกันว่า “โดมที่ราบสูง” กับ “ชุมนุมนิสิตนักศึกษา 

อาสาพัฒนา” ที่ทุก ๆ มหาวิทยาลัยมาร่วมกันท�ากับกลุ่มนักศึกษาคริสเตียน 

ที่อยู่เชิงสะพานหัวช้าง ผมเป็นประธานคนแรกของกลุ่มนี้และที่ธรรมศาสตร์ด้วย

อาจารย์อดุลย์เป็นคนที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาท�ากิจกรรมอาสาพัฒนา 

ตามแนวทางการตอบแทนบุญคุณของประชาชน ผมยังจ�าค�าของอาจารย์ได้ที่บอกว่า 

“อิฐทุกก้อน ชอล์กทุกแท่ง มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของชาวบ้าน 

เพราะฉะนั้นนักศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องตอบแทนบุญคุณ”
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เราก็ไปออกค่ายอาสาพัฒนา ไปใช้ชีวิตในชนบท ไปช่วยสร้างฝาย 

สร้างโรงเรียน สร้างวัดต่าง ๆ ท�าให้เกิดส�านึกที่ดีในหมู่นักศึกษา 

ก็ก่อให้เกิดต�านานท�าให้นิสิตนักศึกษาตื่นตัวเป็นครั้งแรกในยุคนั้น 

ก่อนที่จะพัฒนาต่อมากลายเป็นศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในภายหลัง”

(สัมภาษณ์ประจวบ ไชยสาส์น ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจาก 

นางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

นักศึกษาเดินพาเหรด

กิจกรรมนักศึกษาท่ีเป็นท่ีรู้จักของคนภายนอกของธรรมศาสตร์อื่น ๆ นั้นยังมีอยู่อีกมากมาย 

เช่น งานฟุตบอลประเพณี งิ้วธรรมศาสตร์ โขนธรรมศาสตร์ สภาหน้าโดม งานวันทรงดนตรี เป็นต้น 

และนักกิจกรรมส่วนใหญ่ก็มักกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคม เช่น นักกิจกรรมผู้นี้

“ขณะที่อยู่ธรรมศาสตร์นั้น (พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๒) เป็นตัวกิจกรรมน่าดูเลย 

เป็นกรรมการนักศึกษา เป็นกรรมการชุมนุมพุทธศาสตร์ ชุมนมปาฐกถาและโต้วาที 

ชมนุมนาฏศิลป์ศิลปะการแสดง และชุมนุมรักบี้ ส�าหรับชุมนุมแรก ๆ คงไม่มีใครสงสัย 

แต่ชมนุมรักบี้คนอาจจะสงสัย ก็อยากขยายความว่าเล่นไม่เป็นแต่ดูเป็นและชอบดู 

จนเป็นที่รักใครพอใจของชาวคณะรักบี้ เมื่อแต่ละคณะต้องส่งตัวแทนหนึ่งคน 
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เข้าไปเป็นกรรมการชุมนุมรักบี้ เขาก็เลยขอร้องว่าจากศิลปศาสตร์ขอให้เป็นเรา 

เขาไม่อยากได้คนอื่น เขาไม่แน่ใจว่าจะเข้ากับพวกเขาได้หรือไม่ ส�าหรับเรานั้นคลุกคล ี

กับเขาตลอดสี่ปี หาน�้าเย็นให้เขา เอาน�้าเย็นให้เขาดื่ม ตามไปดูไปเชียร์ทุกนัด เขากเ็ลยมัน่ใจ 

สบายใจว่าอยูกั่บพวกเขาได้แน่นอน กเ็ลยได้เป็นกรรมการชมุนมุรักบีก้บัเขาด้วย

ชีวิตสมัยอยู่ธรรมศาสตร์สนุกมาก อิสระเสรีมีแก่นสารของชีวิตหลายรูปแบบ 

ทั้งความรู้และการท�ากิจกรรมพิเศษด้วยตัวเอง เป็นคนสนุกสนานก็เลยได้เป็นเชียร์ลีดเดอร ์

ได้เป็นคนจัดขบวนพาเหรดวันฟุตบอลประเพณี ได้เป็นผู้แสดงทั้งร้องร�าท�าเต้นต่าง ๆ 

ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ โอกาส เช่น การอ่านท�านอง 

เสนาะสดุดีรัชกาลที่ห้า การเข้าร่วมการแสดงงานดนตรีห้ามหาวิทยาลัย การไปประชุม 

เยาวชนเอเชียท่ีไต้หวัน รู้สึกว่าตัวเองนั้นได้ประสบการณ์มากมายไม่มีอะไรปิดกั้น 

การแสวงหาคุณภาพชีวิตให้กับตน และได้เปิดโลกทัศน์อย่างต่อเนื่อง ความรู้ ทัศนคติ 

ค่านิยม และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้มาในความเป็นศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร ์

ท�าให้ ดร.เสรี วงศ์มณฑา มายืนอยู่ตรงจุดที่ยืนอยู่ทุกวันนี้ และคิดว่าคงไม่ยอมถอย 

หรือหยุด แต่จะก้าวต่อไปเรื่อย ๆ ตามหลักปรัชญาของอริสโตเติลที่กล่าวว่า 

“คณุค่าของมนษุย์อยูท่ีก่ารพฒันา หากมนษุย์หยดุพฒันา มนษุย์นัน้ย่อมไร้ค่าความเป็นคน”…”

(เสรี วงศ์มณฑา นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่นที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๐๙

เขียนไว้ใน ธรรมศาสตร์ ๖๐ ปี (๒๕๓๗: ๑๘๐))

นอกจากนั้นยังมีนักกิจกรรมอีกท่านหนึ่งที่เมื่อเรียนจบไปจากธรรมศาสตร์แล้วก็ได้เป็นถึง

นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย และยังมีบางท่านที่ได้ไปเป็นผู้บริหารประเทศ

“ความจริงผมก็อยากเรียนว่าท่านอาจารย์ (อดุล) นั้น จิตใจกว้างมาก ท่านมาดู 

พวกเราเล่นทุกครั้งเลยนะครับ โดยเฉพาะงิ้ว เรียกว่าหัวเราะจนตกเก้าอี้เลยนะฮะ 

คือท่านหัวเราะเพราะเราเอาไอ้สิ่งที่ท่านท�ามาออกรายการ แล้วก็เล่นเป็นงิ้ว 

แล้วงิ้วที่เราเล่นนี้เราก็ไปซ้อมจากงิ้วจริง ๆ เยาวราชสมัยนั้น แล้วก็ไม่พากย์แบบที่ 

เราเห็นงิ้วตอนหลัง คนแสดงเป็นผู้พูดเอง แล้วพูดเป็นภาษาไทยปนจีน มันก็มีบรรยากาศจีน ๆ

มีอยู่ปีนึงนะครับ เราไปเล่นปีใหม่วันที่ ๑ มกราคม ซึ่งบรรยากาศมันไม่ให้ 

เป็นปีที่เรามีข้อพิพาทกับกัมพูชาเรื่องเขาพระวิหาร คณะต่าง ๆ เขาก็แสดงแต่ว่า 

ธรรมศาสตร์นี่เขาให้แสดงหลังเพื่อน เพราะฉะนั้นตอนที่เราแสดงนั่นมัน 

จะสวัสดีปีใหม่กันแล้ว คนก็ฮือไปสนามหลวงหมด บนเวทีเหลือแต่พวกเราแต่งตัว 

ชุดโขนอยู่นะครับ แล้วก็ข้างล่างคนดูมีอาจารย์อดุลนั่งอยู่กับคนอื่นอีกไม่กี่คนนะครับ 
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คนที่เล่นแสดงกับพวกเรานี่อายเลยนะครับ เพราะมันไม่มีคนดูแล้ว 
เพราะคนวิ่งไปสวัสดีปีใหม่กัน ท่านอาจารย์นั้นอยู่เป็นก�าลังใจจนกระทั่งเลิก 

ผมยังจ�าเหตุการณ์ระลึกถึงความมีน�้าใจของท่านอยู่จนทุกวันนี้ครับ”

(สัมภาษณ์ชวน หลีกภัย ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจาก 

นางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

“ในตอนนั้นกิจกรรมของนักศึกษานี้จะไปในทางโต้วาที โต้กลอน เต้นร�า 
ศิลปะการละคร เราก็สนุกไปเร่ือย เราไม่ได้คิดอะไรมาก บางคนก็ร้องเพลง 

แต่กิจกรรมเกี่ยวกับทางการเมืองจะไม่ค่อยมี อย่างมากก็แค่การปาฐกถาโต้วาท ี
แล้วหลายคนก็พูดเก่งมาจนมาประกอบอาชีพ ก็เพราะการได้เป็นอยู่ในกลุ่มชมรม 

การละคร ก็มาเป็นผู้ก�ากับก็มี มาเป็นนักโต้วาทีก็มี มาเป็นนักพูดก็หลายคน 
แต่สิ่งที่พวกเราค่อนข้างที่จะภูมิใจมาก ๆ ก็คือการอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์ 

มีปัญหาท่านก็ดูแล เด็กต่างจังหวัดนี่จะว้าเหว่ ไกลพ่อไกลแม่ บางคนก็มีความรู้สึก 
อย่างผมก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับท่านอาจารย์อดุลเป็นคุณพ่อของพวกเรา 
ดูแลใกล้ชิด และนั่นคือความรู้สึกที่มีต่ออาจารย์อดุล ในช่วงเรียนศิลปศาสตร์

ในช่วงนั้นผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนักศึกษามาจากอีสาน ก็มีคุณประจวบ ไชยสาส์น 
สุทัศน์ เงินหมื่น ดวงเด่น ไชยคุณ กิจกรรมท่ีผมเรียนเมื่อสักครู่นี้คือกิจกรรม 

ของมหาวิทยาลัย ชุมนุมการละคร ชุมนุมโต้วาที แต่ในช่วง พ.ศ. ๒๕๐๗ – ๒๕๐๘ นี่ 
ความตื่นตัวทางการเมืองก็ค่อนข้างที่จะสูงขึ้น อาจารย์อดุล ก็ให้ข้อคิดว่า พวกนักศึกษา 

ทั้งหลายเรานี่จะห่างประชาชนไม่ได้ ประชาชนคือผู้ที่เราจะต้องมีความสัมพันธ์ 
และใกล้ชดิ เพราะเป็นบคุคลทีเ่สยีภาษีให้พวกเราได้มโีอกาสมาเรียน กม็กีารต้ังชมุนมุอสีาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นมา กิจกรรมก็คือออกไปพัฒนาพื้นที่ตามชนบท 
ไปสร้างโรงเรียนบ้าง สร้างแหล่งน�้าบ้าง สอนหนังสือบ้าง ซึ่งก็น�ามาสู่การเคลื่อนไหว 
ของกลุ่มนักศึกษาต่าง ๆ ในการที่จะหันตัวออกไปรับใช้ประชาชนในชนบท แนวคิด 

อันนึงก็มาจากท่านอาจารย์อดุลให้ข้อคิดว่าเราจะต้องไม่ห่างประชาชน ผมจึงมี 
ค�าตอบชัดเจนว่า แน่นอนอาจารย์อดุล มารับผิดชอบในช่วงเผด็จการ แต่นั่นไม่ใช่ 

สาระส�าคัญ สาระส�าคัญคือแนวความคิดของผู ้ที่มารับผิดชอบนั้นรับใช ้
ประชาชนหรือไม่ ตรงนั้นมากกว่าครับ จึงมาคิดว่าให้ความส�าคัญกับ 

แนวความคิดมากกว่าจะให้ความส�าคัญกับว่ามีที่มาอย่างไร

ปรัชญาของธรรมศาสตร์คือ ธรรมศาสตร์รักประชาชน รับใช้ประชาชน 
และประเทศชาติ ตรงนี้เองละครับเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์อดุลก็สอนพวกเรา 

เรียนไปก็ต้องรับใช้ประชาชน ช่วงเรียนก็ท�าตัวให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
และท่านก็ให้การสนับสนุนในการตั้งกลุ ่มของชุมนุมอีสาน ธรรมศาสตร์ 

และกลุ่มอื่น ๆ เช่น ภาคใต้ก็มีกลุ ่มทักษิณ นักศึกษาทักษิณ ภาคเหนือก็ม ี
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แล้วออกไปพัฒนา ช่วงนั้นนักศึกษาก็เริ่มมีความคิดที่จะออกมาไม่ใช่ว่าจะเรียน 
เพื่อท่ีจะเจริญเติบโตของตัวเอง แต่เรียนเพื่อที่จะไปรับใช้ชาติ รับใช้ประชาชน 
เวลาส่วนหนึ่งของการเรียนในช่วงปิดภาคเรียนจึงเป็นเรื่องท�ากิจกรรมใน 

การสร้างค่ายอาสาพัฒนา แล้วก็พัฒนามาเรื่อยจนเติบโตมาจนถึงมีการเคลื่อนไหว 
ทางการเมืองในช่วง ๑๔ ตุลา ซ่ึงผมเองก็มีบทบาทส่วนหนึ่งในการที่จะเคลื่อนไหว 

ใน ๑๔ ตุลา ในช่วงนั้นนะครับ เป็นการเรียกร้องหาประชาธิปไตย เป็นการเรียกร้อง 
ท่ีจะได้รฐัธรรมนญูทีเ่ป็นประชาธปิไตย กจ็งึเกดิเหตกุารณ์วปิโยคขึน้มากอ็ย่างทีเ่ราทราบกัน

อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าอาจารย์อดุล ได้รับแต่งตั้งมาให้ผิดชอบในช่วงเผด็จการ 
แต่วิธีการของท่านในช่วงการท�างานนั้น ท่านพยายามปลูกฝังแนวความคิด 

ประชาธิปไตยให้กับประชาชนได้อย่างดี และอย่างมาก และให้ความโอบอ้อมอารี 
ให้ความดูแลลูกศิษย์ลูกหา สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยที่ว่า ครูบาอาจารย ์
ไม่ใช่เฉพาะผู ้ที่มานั่งสอนแล้วก็หนี แต่กลับมาดูแลเอาใจใส่ เรื่องส่วนตัว 

แนะน�าการแก้ปัญหา แนะน�าให้ออกไปตั้งค่ายอาสาสมัคร ไปช่วยชาวบ้าน 
บางครั้งก็แนะน�าว่าไปขอทุนอุปการะจากมูลนิธิโน่น มูลนิธินี่ ซ่ึงพวกเราก็ซาบซึ้ง 

ผมจึงเรียนว่าส่วนหนึ่งของพวกเราที่เติบโตมา มีอาชีพ มีต�าแหน่ง มีโอกาส 
รับใช้ประชาชน ประเทศชาตินั้น อาจารย์อดุล เป็นผู้ที่ปลูกฝักพวกเรามา 

ไม่ใช่ให้เรามาเติบโต มีเงินมีทอง มีต�าแหน่ง แล้วก็ลอยตัวเหนือชาติ เหนือประชาชน 
ลอยตัวอยู่แต่พวกเรา หันกลับไปหาชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ที่ให้ภาษีอากรมาตั้งธรรมศาสตร์ 

สอดคล้องกับจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยลูกชาวบ้าน คนยากคนจนครับ”
(สัมภาษณ์สุทัศน์ เงินหมื่น ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจาก นางอานิก อัมระนันทน์ 

เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

กิจกรรมส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนต่อขยายจากในห้องเรียน ที่ท�าให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ได้เอา

วิชาความรู้ที่นอนนิ่งอยู่ในต�ารามาสร้างกิจกรรมให้ความรู้นั้นเกิดมีชีวิตขึ้นมา

“ผมยังเป็นคนแรกที่จัดให้มีกิจกรรมศาลจ�าลองขึ้นที่หอประชุมใหญ่ ซึ่งเป็นคล้าย ๆ 
แบบฝึกหัดในการว่าความ จ�าได้ว่าวันที่จัดจัดศาลจ�าลองคือวันที่ ๗ สิงหาคม 

ปีสุดท้ายที่ผมจบ พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยเอาแบบมาจากอ๊อกซฟอร์ด และผู้ที่แนะน�า 
ให้จัดก็คือ อาจารย์ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ผมเองก็ร่วมแสดงการว่าความไต่สวนคดีด้วย”

(สัมภาษณ์วิชัย ชื่นชมพูนุช นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ คณะนิติศาสตร์

๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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นักกิจกรรมของธรรมศาสตร์ทั้งหลายล้วนเลือกท�ากิจกรรมนั้น ๆ ตามความชอบความถนัด

และความสนใจส่วนตัว หลายท่านก็มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับประเทศต้ังแต่ยังเรียนไม่จบเสียด้วยซ�้า 

ผลงานของนักกิจกรรมบางท่านมีผลต่อยุคสมัย และมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกของสังคม 

เช่นผลงานของนักกิจกรรมท่านนี้

“เมื่อเข้ามาในธรรมศาสตร์ผมไปเข้าชมรมวรรณศิลป์ เพราะเหมาะกับ 

คนชอบอ่านหนังสือแบบผม ตอนนั้นชมรมเพิ่งก่อตั้งได้เพียง ๓ ปี (ก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๐๕) 

ผมก็ไปสมัครเป็นสมาชิก และได้ฝึกเขียนกลอนและเป็นตัวแทนไปแข่งกลอนสดกับที่อื่น 

กลายเป็นแชมป์กลอนสดของชมรมวรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ โดยการได้เป็นตัวแทน 

ตอนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ปีไหนแต่วัดกันที่ฝีมือฝีปาก ตอนนั้นมีสมัคร 

ในนามส่วนตัวไปแข่งขันกลอนสดท่ีมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ด้วย 

โดยให้หัวข้อแล้วให้เขียนกลอน ๘ วรรคภายในเวลา ๕ นาทคีล้าย ๆ กลอนสกัวา

ยุคนั้นเป็นยุครุ่งเรืองของชมรมวรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ พวกรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงก็เช่น 

คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ วสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ทวีสุข ทองถาวร นิภา บางยี่ขัน 

ดวงใจ รวิปรีชาและอีกหลาย ๆ ท่าน เวลามีไปแข่งที่ไหน รุ่นพี่ก็มาช่วยติวกัน 

พวกนี้แม้จะห่างกับผมหลายรุ่นก็ยังมาช่วยอยู่ บางคนก็ยังไม่จบเพราะเรียนแปดปี

ตอนนั้นในธรรมศาสตร์เริ่มมีค่ายอาสาสมัคร ผมก็สมัครไปค่ายกับเขาด้วย 

เพราะรู้สึกว่าอยากช่วยชาวบ้าน และได้ไปออกค่ายกันที่อ�าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

และได้ช่วยกันสร้างสถานีอนามัย และกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเขียนเป็นเรื่องสั้น 

“เหมือนอย่างไม่เคย” ซึ่งเป็นการเขียนวิจารณ์นักศึกษาที่มองจากสายตา 

ของเด็กชาวบ้านว่านักศึกษามาท�าอะไรกัน เรื่องสั้นเรื่องนี้รวมอยู่ในหนังสือ 

“ฉันจึงมาหาความหมาย” ด้วย

เรื่องสั้นเรื่องนั้นวิจารณ์นักศึกษาว่าไปสร้างอาคารเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้สัมพันธ์ 

กับชาวบ้าน ไม่ได้คุยกับชาวบ้านอย่างที่ควร เมื่อกลับจากค่ายคราวนั้นผมก็รู้สึกว่า 

มันก็ยังห่างเหินกับประชาชนอยู่ดี แม้ว่าเราจะเรียนรู้อะไรบางอย่าง แต่ผมก็ยังรู้สึกว่า 

การมาช่วยสร้างอาคารแค่นี้จะไปช่วยพัฒนาเขาได้จริงหรือ

หลังจากนั้นผมกับเพื่อน ๆ จึงชวนกันท�าหนังสือเอง เป็นเพื่อนกลุ่มที่ท�าหนังสือ 

มาตั้งแต่สมัยเรียนที่สวนกุหลาบซึ่งได้แก่ วินัย อุกฤษณ์ (นักเขียน) วารี วายุ (กวี) 

ที่เรียนวารสารศาสตร์ หนังสือที่ท�าตอนนั้นต้องเปลี่ยนชื่อไปเรื่อย ๆ เป็นหนังสือเล่มละบาท 

ใช้ชื่อธุลี ต่อมาเปลี่ยนเป็นปัญญาตะวัน ท�าเสร็จก็ไปยืนดักขายหน้าประตู 
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ตอนนั้นพี่สุชาติ (สุชาติ สวัสดิศรี) ก็ได้เข้ามาร่วมด้วยในปีท้าย ๆ ของเขา 

พี่สุชาติมีลักษณะเป็นสิงห์เดี่ยวไง ไม่ค่อยมีกลุ่ม วินัยไปเจอเขาที่โรงพิมพ์ 

พอคุยกันถูกคอก็เลยชวนมารวมกลุ่มกันตอนที่เขาจะจบแล้ว พี่สุชาติยังเป็นคนท�าหนังสือ 

ตอนเรียนปีสุดท้ายของคณะศิลปศาสตร์ด้วย ผมกับเพื่อน ๆ จึงชวนให้เขาเขียน 

ตอนนั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะเขียนไปลงที่ไหนก็เลยมาร่วมผลิตหนังสือกับกลุ่มของผม 

จากนั้นมาก็มีรุ่นน้องมาร่วมด้วยอีกหลายคนเช่น ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 

ซึ่งเป็นรุ่นสภาหน้าโดม จากนั้นก็มีพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร เข้ามาร่วมด้วย

ตอนนั้นสังคมศาสตร์ปริทัศน์ค่อนข้างมีอิทธิพลกับคนรุ่นผม ผมก็ติดตามอ่าน 

อยู่แต่เนื้อหาของมันก็ค่อนข้างจะยากอยู่สักหน่อย เนื้อหาจะเป็นสังคมศาสตร์ 

สายคลาสสิก มีประวัติศาสตร์บ้าง พุทธศาสนาบ้าง และมีกวีของอังคาร กัลยาณพงศ์ บ้าง 

อันที่จริงตอนเป็นนักศึกษาไม่ถึงกับชอบเท่าไหร่เพราะมันค่อนข้างเครียด 

เพียงแต่ผมชอบอ่านหนังสือ จึงได้หามาอ่าน พอรุ่นพวกผมเข้าไปช่วยท�าหนังสือ 

เลยมีฉบับนิสิตนักศึกษาซึ่งอ่านง่ายขึ้นมาหน่อย”

(สัมภาษณ์วิทยากร เชียงกูล นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่นที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

คณะเศรษฐศาสตร์ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

บทกว ี“เพลงเถ่ือนแห่งสถาบนั” และหนงัสอื “ฉนัจงึมาหาความหมาย” ของวทิยากร เชียงกูลนัน้ 

ส่งผลต่อค่านิยมทางความคิดของนักกิจกรรมของธรรมศาสตร์ในยุคสมัยนั้นอย่างชนิดที่เราไม่สามารถ

นึกภาพสังคมไทยท่ีไม่มีงานของวิทยากรออกได้ “ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมาย 

ฉันหวังเก็บอะไรไปมากมาย สุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียว” ข้อความอันทรงพลังในเพลงเถื่อนแห่ง

สถาบันนี้ ปลุกเร้าจิตวิญญาณของคนในยุคนั้นและเป็นข้อความท่ีใคร ๆ ก็ท่องจนติดปาก และมีผล

ทางความคิดต่อนักกิจรรมรุ่นต่อ ๆ ไปของธรรมศาสตร์อย่างยิ่ง

“วิทยากร เชียงกูล ซึ่งก้าวพ้นประตูธรรมศาสตร์ในปีที่ผมเพิ่งก้าวเข้ามา 

ได้เขียนบทกลอนสั้น ๆ ทิ้งไว้เป็นท�านองไต่ถามคุณค่าของการศึกษามหาวิทยาลัย 

และส�าหรับคนรุ่นผม กลอนบทนี้เป็นดั่งเซียมซีชีวิต 

มันท�าให้เราไม่อาจยอมรับค�าจ�ากัดความส�าเร็จรูปของความเป็นปัญญาชน

พูดกันอย่างยุติธรรม คนเรียนมหาวิทยาลัยในครั้งกระโน้น ล้วนแล้วแต่ 

มองตัวเองสูงส่งด้วยกันทั้งสิ้น แตกต่างกันที่การตีความ... 

...โลกเปลี่ยนเร็ว ความคิดเปลี่ยนช้า และในห้องเรียนไม่มีค�าตอบ 
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มันก็แปลกที่คนรุ่นผมเริ่มต้นยุคแสวงหาด้วยความรู้สึกผิด 

รู้สึกผิดที่ตัวเองใช้ชีวิตหรูหราเปลืองเปล่า ในขณะที่เพื่อนร่วมชาติ 

อีกเรือนล้านยังยากไร้ สิ้นหวัง รู้สึกผิดที่รัฐบาลไทยยอมให้มหาอ�านาจมาตั้ง 

ฐานทัพรุกรานเพื่อนบ้าน รู้สึกผิดที่ยอมศิโรราบกับอ�านาจที่ไม่เป็นธรรม 

รู้สึกผิดที่ชีวิตจะต้องก้าวเดินไปสู่โครงสร้างสังคมที่ตัวเองได้เปรียบ ฯลฯ

เมื่อรู้สึกผิดก็เริ่มหักล้างตัวตนดั้งเดิม

ทุกคนทิ้งเครื่องแบบ บางคนทิ้งห้องเรียน บ้างปฏิเสธปริญญา 

หรือไม่ก็เรียนแบบไม่สนใจว่าจะจบเมื่อไหร่ 

แน่ล่ะ การไม่ยอมรับค�าจ�ากัดความของนักศึกษาตามที่สังคมก�าหนด 

ท�าให้ในเบื้องแรกชีวิตของคนหนุ่มสาวเหล่านี้แทบจะว่างเปล่าสิ้นแก่นสาร”

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ใน ธรรมศาสตร์ ๖๐ ปี (๒๕๓๗: ๑๕๒-๑๕๓)

ความรู้สึกที่ว่า “โลกเปลี่ยนเร็ว ความคิดเปลี่ยนช้า และในห้องเรียนไม่มีค�าตอบ” นั้น ยังเป็น

ความรู้สึกเดียวกันกับนักกิจกรรมอีกท่านหนึ่งที่แปลสภาพจากอ่านกลายเป็นผู้ผลิตความคิดต่อสังคม

อีกคนหนึ่ง

“ผมเองได้เข้าไปคลุกคลีกับกลุ่มผู้ผลิตสังคมศาสตร์ปริทัศน์เพราะชอบไปที่ 

ร้านศึกษิตสยาม เรียกว่าไปเจอกันทุกวันเสาร์ ทุกครั้งที่ไปถึงก็จะมีคนอยู่ ๒-๓ คนนั่งคุยกัน 

ผมก็ไปนั่งฟังรุ่นใหญ่ ๆ เขาคุยกัน เมื่อสังคมศาสตร์ปริทัศน์จะออกฉบับนิสิตนักศึกษา 

และฉบับบัณฑิต พวกรุ่นใหญ่ก็ให้พวกผมตั้งกลุ่มปริทัศน์เสวนาขึ้นมา โดยมีโกมล คีมทอง 

เป็นประธานกลุ่มคนแรก ส่วนผมเป็นประธานคนที่ ๒ ดังนั้นผมจึงมี connection กับ 

อาจารย์สุลักษณ์ ค่อนข้างดีมาก จนเรียกได้ว่ากลายเป็นตั้งกลุ่มขึ้นมาที่ศึกษิตสยามก็ว่าได้ 

และท�าให้ผมมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ที่สอนวิชาพื้นฐานค่อนข้างน้อย ยิ่งด้วยความที่ 

ห้องเลคเชอร์มันใหญ่มาก หรือที่แบ่งห้องย่อยเรียนพร้อมกันก็หลายห้อง รวมกันเป็น 

หลายร้อยคนท�าให้ไม่ค่อยได้สนิทสนมด้วย ส่วนห้องเล็ก ๆ ก็จะเป็นวิชาภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ ซึ่งวิชาภาษาอังกฤษก็จะมีอาจารย์ฝรั่งมาสอน ซึ่งก็ดี แต่มันก็ไม่มีอะไรที่มันตื่นเต้น 

เพราะผมก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับฝรั่งมาตั้งแต่อยู่ ACC และท�างานกับฝรั่งมา ๓ ปีแล้ว

โดยรวมแล้ว ส�าหรับวิชาพื้นฐานนั้นผมก็มีความสนใจ และไม่เคยหนีเรียนเลย 

เรียกได้ว่านั่งเรียนตลอด คืออย่างไรก็รู้สึกว่ามันท้าทาย เพราะเป็นวิชารวมอารยธรรมทั้งโลก 
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ซึ่งส�าหรับเรามันต้องรู้ แต่ถ้าถามว่ามีอะไรในวิชาพื้นฐานที่จุดประกายอะไรในตัวผมหรือเปล่า  

เท่าที่นึกก็นึกไม่ออก เพราะการเคลื่อนไหวทางการเมืองข้างนอกมันเป็นของจริงที่สดกว่า  

จับต้องได้ และมันเรียกร้องให้เราลงไปร่วม มันท�าให้เรารู้สึกว่าเรามีเสรีภาพ เราเลือกได ้

เลยว่าเราจะมีตัวตน มี identity ในการเมือง ในสังคมนี้อย่างไร เวลาออกไปมีส่วนร่วม 

หรือท�าอะไรเราก็ตื่นเต้นมาก ท�าอะไรก็รู้สึกว่าไม่เหนื่อยเลย รู้สึกว่าอยากเข้าไปท�า

ผมและกลุ่มเพื่อนของผมก็เหมือนเด็กรุ่นนี้ที่เขาอยากที่จะมีบทบาท อยากจะมีกิจกรรม 

อยากมีพลังขับเคลื่อนทางสังคม เขาก็ย่อมอยากจะคุยกับคนที่มีความคิด ซึ่งผมคิดว่า 

มันน่าจะเป็นสัญญาณแสดงว่าสังคมเติบโต มี maturity แล้ว เพราะฉะนั้นวุฒิภาวะ 

ของคนมันต้องเติบโตไปด้วย แทนที่จะมองว่า ใครหลอกใคร ใครใช้ใคร ใครเป็นเครื่องมือใคร 

ต่าง ๆ เหล่านี้ ผมคิดว่ามันเป็นการมองโลกแคบ แบบเห็นผลประโยชน์ล้วน ๆ

ผมคิดว่าสิ่งที่จะวัดความเติบโตทางภูมิปัญญาของคนในสมัยใหม่ก็คือการมี public space 

หรือพื้นที่ทางการเมืองส่วนรวม ซึ่งมันเปลี่ยนแปลงจากในสมัยโบราณ สมัยยุคกลางที่ 

public space หรือแหล่งรวมรวมความรู้อยู่ที่วัดซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งของสังคมโบราณ 

แต่ในโลกสมัยใหม่ public space นั้นเป็นของสามัญชน

การเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของผมมันท�าให้ผมรู้สึกว่า เรานั้นมีตัวตน 

เรานั้นมีบทบาท มีความเข้าใจ สิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมด สิ่งที่เราอ่านมาหลายปีมันได้ใช้จริง ๆ 

มันท�าให้ผมรู้สึกว่าคุ้มแล้วที่ผมยอมเสียสละเงินเดือน ๔-๕ พันบาทมาเป็นนักศึกษา 

กระจอกงอกง่อย แม้ว่าอาจจะเป็นการยากสักหน่อยในการที่จะอธิบายด้วยเหตุผลนี้ 

ให้พ่อแม่และญาติพี่น้องเข้าใจ แต่ผมตอบตัวเองได้ผมก็พอใจแล้ว

ผมเริ่มไปมีกิจกรรมทางการเมืองและมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องภายนอกมหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนที่ธรรมศาสตร์ ผมยังจ�าได้ว่าเปิดเรียนวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 

ทันทีที่เรียนเสร็จจากในธรรมศาสตร์ ผมเดินออกไปที่สนามหลวง ก็เห็นเขาชุมนุมกันแล้ว 

จ�าได้เลยว่าเป็นการชุมนุมเพื่อต่อต้านการขึ้นค่ารถเมล์ ผมก็เดินขบวนตามเขาไปด้วย 

ตั้งแต่ตอนนั้น คนที่อยู่ในขบวนก็มีทั้งคนข้างนอกและนักศึกษาธรรมศาสตร์ คนที่ผมจ�าได้ 

คือคุณเพิ่มศักดิ์ นิลวัชรางกูล ประธานนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นคนน่าทึ่งมาก 

เพราะปีต่อมา (พ.ศ. ๒๕๑๒) ในขณะที่ยังเป็นนักศึกษาแกก็สมัครเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเทพฯ

ตอนนั้นบรรยากาศทางการเมืองค่อนข้างมีความตื่นตัวมาก ใน พ.ศ. ๒๕๐๙ หนังสือพิมพ์ 

และสื่อต่าง ๆ เล่นงานจอมพลถนอมที่ไม่ยอมให้รัฐธรรมนูญ ในวงแลกเปลี่ยนความคิด 

หรือวงเสวนามีคนพูดว่า “มึงจะร่างกันอีกกี่ปี นี่มัน ๙ ปีมาแล้ว” ตอนนั้นจอมพลสฤษดิ์ 

ก็เสียชีวิตไปแล้ว ดังนั้นพอขึ้น พ.ศ. ๒๕๑๐ จอมพลถนอมก็ยอมให้รัฐธรรมนูญเสร็จ
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เมื่อผมเข้ามาปี ๑ ใน พ.ศ. ๒๕๑๑ ก็ได้เห็นบรรยากาศที่คึกคักทางการเมือง 

ในธรรมศาสตร์ ได้เห็นเขาจัดโต้วาที ผมก็สมัครเข้าชมรมโต้วาที จ�าได้ว่า 

หัวข้อแรกที่ฟังคือ “รัฐธรรมนูญกับประชาธิปไตยดีอย่างไร” เพราะตอนนั้น 

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก�าลังจะออกมาแล้ว บรรยากาศมันผลักให้ต้องพูดเรื่องนี้ 

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากิจกรรมข้างนอกห้องเรียนก็แสดงให้เห็นเรื่องการเมืองมากกว่า 

ที่เรียนในห้องแล้ว เพราะฉะนั้นการเรียนในห้องเรียนจึงไม่ตอบโจทย์ของผมสักเท่าไหร่...

ผมไม่เคยเรียนกับอาจารย์อดุล แต่จะได้คุยกับท่านมากตอนที่ผมมาท�ากิจกรรมของ 

สภาหน้าโดมแล้วอาจารย์อดุลท่านเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัย พวกผมที่อยู่สภาหน้าโดม 

ต้องการของบและขอใช้อุปกรณ์ แต่เราจะรู้สึกเหมือนถูกกีดกัน เพราะของบก็ไม่ได้ 

ขอซีรอกซ์โรเนียวก็ไม่ได้หมดเลยเพราะการจัดตั้งสภาหน้าโดมไม่ได้ขออนุญาต 

จากมหาวิทยาลัย ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชมรมนักศึกษา แต่เป็นกลุ ่มอิสระ 

ตอนที่เข้าไปคุยกับอาจารย์อดุลท่านบอกว่า ถ้าคุณเป็นชมรมก็จะมีสิทธิของบ 

ของมหาวิทยาลัยท่ีผ่านสโมสรนักศึกษา ซ่ึงจะจ่ายเงินให้กับชมรมต่าง ๆ ไปใช ้

ถ้าไม่ได้เป็นชมรมมันก็เอาเงินไม่ได้

ตอนนั้นจรัล ดิษฐาพิชัย สมาชิกสภาหน้าโดมคนหนึ่งก็เข้าไปถกเถียงกับ 

อาจารย์อดุล ท่านก็รับฟังและรู้ว่าเราคิดอะไร แต่ก็ไม่มาห้ามมาปราม 

หรือขัดขวางการท�ากิจกรรมของพวกเรา เพียงแต่ไม่ให้งบสนับสนุนเท่านั้น 

ท่านบอกว่าเราต้องไปสมัครเป็นชมรมหนึ่งของคณะ ซึ่งตอนนั้นที่คณะรัฐศาสตร์ 

เขามีชมรมอยู่ ๑๐ ชมรม เช่น ชมรมอาสาสมัคร ชมรมแพทย์ เป็นต้น

หลังจากที่คุยกันแล้ว สภาหน้าโดมจึงลองเสนอเรื่องไปที่สโมสรนักศึกษา 

แต่เขาก็ไม่ให้โดยบอกว่าจุดประสงค์ของกลุ่มของเราไม่ตรงกับจุดประสงค์ 

ในการสร้างเสริมวัฒนธรรมของสโมสร เพราะพวกเราต้องการจะท�าให ้

การเมืองอยู่ในธรรมศาสตร์ ไม่ได้ไปท�าชมรมในแบบที่เขาจะให้ท�า 

ดังนั้นเมื่อขอตั้งชมรม สโมสรจึงไม่อนุมัติ

เมื่อขึ้นปี ๓ สภาหน้าโดมก็เป็นกลุ่มที่ชัดเจน มีกิจกรรมต่าง ๆ เราก็มักได้รับค�าเตือนว่า 

มีต�ารวจสันติบาลติดตามดูอยู่ แต่แม้จะรู้ทุกทีที่จัดกิจกรรมจะต้องมีสันติบาลมาร่วมอยู่ด้วย 

แต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าใครเป็นสันติบาล พวกศิษย์เก่ารุ่นพี่หลาย ๆ คน ตกเย็น 

ก็จะมานั่งอยู่ที่สโมสรนักศึกษา และเข้ามาคุยกับกลุ่มเรา และพยายามจะให้ข้อมูลว่า 

เราถูกจับตามองโดยสภาความมั่นคงของทหาร ซึ่งแม้เราไม่มีหลักฐานยืนยัน 

แต่ว่าผมก็เชื่อว่ามี เพียงแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ เพราะฉะนั้นเวลาเราจัดกิจกรรม 
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เราก็จะพูดกลาง ๆ ไว้ก่อน คือก็พยายามให้มันไม่แสดงไปในทางว่าเราจะเป็นคอมมิวนิสต ์

อีกอย่างคือ คณะอื่น ๆ ก็มีกลุ่มของเขาเหมือนกัน เช่น นิติศาสตร์ก็มีกลุ่มนิติก้าวหน้า 

กลุ่มนิติศึกษา เศรษฐศาสตร์ก็มีกลุ่มเศรษฐธรรม”

(สัมภาษณ์ ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๑๑ 

คณะรัฐศาสตร์ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

การระลึกถึงประโยชน์และความส�าคัญของวิชาพื้นฐานในภายหลัง

แม้ว่าหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหลักสูตรวิชาพื้นฐานจะแจกแจงประโยชน์และ

ความส�าคัญของวิชาพื้นฐานไว้ละเอียดเพียงใด แต่นักศึกษาที่เพิ่งผ่านความเป็นเด็กมาไม่นานก็ยัง

ไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงประโยชน์อันแท้จริงของวิชาพื้นฐานได้ในขณะที่ถูก “บังคับ” ให้เรียนวิชา

เหล่านั้น เพราะต่างก็ตั้งโจทย์ในชีวิตไว้อีกแบบหนึ่ง แต่สิ่งที่พิสูจน์ว่าวิสัยทัศน์ของอาจารย์อดุลนั้น

เป็นการมองการณ์ไกลอย่างยิ่งก็คือ การตระหนักรู้ถึงประโยชน์ของวิชาที่เคยคิดว่า “ไม่รู้จะเรียนไป

ท�าไม” พวกนี้ของบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลาย ซึ่งไปเติบโตอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ในเวลาที่ต้อง

ใช้งานจริง วิชาที่เคยคิดว่าไม่ส�าคัญก็แสดงประสิทธิภาพออกมา

“ท่ีผมพูดถึงวิชาพื้นฐานธรรมศาสตร์ขึ้นมานั้นเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจ 

และเห็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะเมื่อเรียนในชั้นสูง ๆ ขึ้นไป และเมื่อเรียนจบ 

ออกมาท�างานแล้ว เพราะวิชาพื้นฐานของธรรมศาสตร์ตอนที่อยู่ปีหนึ่งพวกผม 

ให้ข้อสรุปว่าคือ “การจับเด็กแผนกวิทย์มาเรียนวิชาแผนกศิลป์ และการจับ 

เด็กแผนกศิลป์มาเรียนวิชาแผนกวิทย์” ในตอนนั้นพวกเราบางส่วนรู้สึกเหมือน 

โดนมหาวิทยาลัยแกล้ง ที่ต้องมานั่งเรียนวิชาที่เราไม่ถนัด หรือไม่สนใจ ที่ส�าคัญเป็นตัว 

“ฉุดเกรด” อย่างร้ายโดยที่เราต้องจ�ายอม แต่เมื่อผ่านพ้นปีหนึ่งมาแล้ว แม้กระทั่ง 

เมื่อเรียนจบออกมาท�างานจนกระทั้งถึงทุกวันนี้ ผมต้องยอมรับว่าได้ประโยชน์ 

มากมายมหาศาลจากการเรียนวิชาพื้นฐาน ท�าให้เรามีพื้นความรู้ ความเข้าใจ 

ในวิชาต่าง ๆ ในวงกว้าง เป็นเสมือนไม้ค�้ายันท่ีท�าให้เราศึกษาเล่าเรียนวิชา 

ที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอกในคณะต่าง ๆ ได้อย่างแน่น ลุ่มลึกและรอบรู้มากขึ้น 

เป็นวิธีสอนให้เรารู้จักและยอมรับการ “มองต่างมุม” โดยที่เราไม่รู้ตัว”

(สอง วัชรศรีโรจน์ นักศึกษาวิชาพื้นฐานรุ่นที่ ๑๓ คณะนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๗

เขียนไว้ใน ธรรมศาสตร์ ๖๐ ปี (๒๕๓๗: ๑๘๕-๑๘๖))
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“พอจบก็ไปเป็นทนายความ แต่เพราะได้มีพื้นฐานความรู้จากคณะศิลปศาสตร์ 

พื้นฐานความรู ้จากกฎหมาย ก็มีจุดยืนที่ชัดเจน เป็นทนายความ 

จุดยืนที่ยืนอยู่ข้างประชาชน คนยากคนจน เพราะผมเองก็เป็นลูกชาวไร่ ชาวนา 

เคยรับต�าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เกษตร ช่วยมหาดไทย ว่าการยุติธรรม 

และสุดท้ายก็รองนายกรัฐมนตรี เป็น สส. ๑๒ สมัยครับ ตั้งแต่ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๘”

(สัมภาษณ์สุทัศน์ เงินหมื่น ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจาก 

นางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

“เมื่อมาท�างานที่ศาลแล้ว ผมจึงรู้จักคิด นั่งทบทวนว่าวิชาเก่า ๆ 

และหาเหตุผลว่าท�าไมท่านถึงให้เรียน เรียนแล้วได้ประโยชน์อย่างไร 

ก็ได้ค�าตอบว่าแต่ละวิชาที่เรียนมันเป็นพื้นฐานของการด�ารงชีพของคนดี 

เป็นพื้นฐานในการหล่อหลอมคน และให้เรารู้จักใช้วิชาชีพเป็นคนดี คือมันท�าให้เห็นเลยว่า 

มีหลายอย่างที่คนอื่นเขาคิดไม่ได้ แต่ที่เราคิดได้ก็เพราะว่าวิชาพื้นฐานที่เราเรียน

วิชาพื้นฐานหลายวิชามีการเชื่อมต่อกับวิชาชีพ ตัวอย่างเช่น 

ตรรกวิทยา ที่เรียนกับท่านเจ้าคุณกวีวรญาณ วัดสระเกศ หรือต่อมา 

คือท่านมหาจ�านงค์ ทองประเสริฐ ซึ่งปัจจุบันเป็นราชบัณฑิต นี่เป็นอีกหนึ่งวิชา 

ที่ผมเรียนได้ไม่เบื่อ เพราะตรรกวิทยาคือสุดยอดของคณิตศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยเหตุผล 

การเป็นผู้พิพากษาต้องใช้ตรรกวิทยาอย่างสูงมาก สิ่งที่ได้จากวิชาพื้นฐานจึงท�าให้ผม 

เป็นผู้พิพากษาได้ โดยไม่ล�าบากเลย ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่เคยเรียนเขาก็จะไม่มี 

หลักคิดวิเคราะห์เป็นระบบเท่าคนที่เคยเรียนมา วิชานี้ส�าคัญมาก ทางมหาวิทยาลัย 

ให้เรียนถึงสองเทอม อยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งจะสอนพวกหลักวิทยาศาสตร์ 

ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศในยุคนั้น เช่น หลักการขุดเจาะกลั่นน�้ามัน รวมไปถึง 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ แม้กระทั่งการท�ากระดาษ การท�าเส้นด้าย...

...การครุ่นคิดในภายหลังท�าให้ผมได้คิดว่าการเรียนวิชาพื้นฐาน 

เป็นการน�าเอาวิชาที่จะท�าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้ เป็นวิชาที่สร้างมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ 

ถึงแม้ว่าแต่ละวิชาชีพดูไปไม่เกี่ยวข้องกันมันก็ไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ว่าพื้นฐาน 

ของความเป็นมนุษย์ท�าให้มันจะต้องเกี่ยวข้องกันจนได้ คนที่มีพื้นฐานดี 

ก็ย่อมจะเป็นนักวิชาชีพที่ดีด้วย ด้วยเหตุนี้ ผมจึงเห็นควรจะมีการสร้างเกียรติภูมิ 

ให้ท่านอาจารย์อดุล เพราะท่านเป็นคนปฏิวัติการศึกษา น�าวิชาพื้นฐานเข้ามา
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เรื่องวิชาพื้นฐานนี้เป็นคุณูปการอย่างยิ่งของอาจารย์อดุล อันที่จริงผมคิดว่า 

หากได้เรียนสัก ๒ ปี หรือ ๓ ปี อย่างที่อเมริกาเขาท�ามันจะได้ดีกว่านี้ 

มันจะสร้างคนที่มีคุณภาพได้มากกว่านี้ ที่อเมริกาเขาจะเรียนปริญญาตรี 

Bachelor of Art ๓ ปี ก่อนแล้วค่อยไปเรียนกฎหมายหรืออะไรอย่างอื่นเพิ่มเติม 

การเรียนปริญญาพื้นฐานก่อให้เกิดความรู้สึกตั้งอยู่บนหลักนิติธรรม 

สอนให้เป็นคนดีต่อไปข้างหน้า วิชานี้จะสอนทุกอย่าง

ส�าหรับตัวผมเองถ้าไม่ได้เรียนวิชาพื้นฐาน ๒ ปีที่ธรรมศาสตร์ ผมจะไม่มี 

ความรู้ทั่วไปอย่างอื่นเลย แม้ว่าตอนที่เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปผมแทบแย่ 

แต่มันก็บังคับให้ผมต้องอ่านหนังสือทุกเล่มที่ขวางหน้า แม้ว่าสมัยนั้นมีหนังสือ 

ในห้องสมุดน้อยมาก เรียกว่าถ้ามีการท�ารายงานจะยืมได้วันเดียวเท่านั้น 

เพราะต้องผลัดกันใช้ หนังสือปกหนึ่งจะมีเพียง ๑๐ เล่ม ต่อจ�านวนนักศึกษา 

ตั้งเป็นพัน ทุกคนก็มีความจ�าเป็นต้องเข้าห้องสมุด เพราะที่อื่นมันไม่มี 

ตอนนั้นอาจารย์อดุลท่านพยายามพัฒนาห้องสมุดให้เปิดกลางคืนด้วย”

(สัมภาษณ์ วิชัย ชื่นชมพูนุช นักศึกษาวิชาพื้นฐาน รุ่น ๑ พ.ศ. ๒๕๐๕ คณะนิติศาสตร์

๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

“(ความรู้รอบตัว) ส�าคัญมากนะครับ เช่น เรียนเป็นนิติศาสตร์แต่ไม่มีวิชาอื่นที่รอบรู้นี่ 

เวลาไปเป็นผูพ้พิากษาหรอืเป็นอะไรต่าง ๆ กจ็ะไม่เข้าใจสภาวธรรม ไม่เข้าใจสิง่แวดล้อม 

ท่ีถูกต้อง เพราะฉะนั้นอาจจะยึดถือแต่ตัวบทกฎหมาย ไอ้ความยุติธรรมจริง ๆ 

นี่มันอยู่เหนือกฎหมาย อันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนี่ตรัส 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้กับนักศึกษาที่จบเนติบัณฑิต ว่าความยุติธรรมนี ่

มันอยู่เหนือตัวบทกฎหมาย เพราะฉะนั้นคนที่จะไปยึดอาชีพนักกฎหมาย 

จะต้องค�านึงถึงเรื่องนี้ นั่นเรียกว่าเราเข้าใจสภาวธรรมที่สูงกว่าวิชาชีพที่เราเรียน 

การจะเข้าใจสภาวธรรมได้คุณต้องรู้ เรียกว่าเกือบจะ เราไม่กล้าเรียกว่าสัพพัญญูนะครับ 

สัพพัญญูนั้นเขาใช้เรียกส�าหรับพระพุทธเจ้า แต่ว่าเรียกว่ามีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

นี่คือเป็นคุณูปการอันใหญ่หลวงมากที่ท่าน ดร.อดุล มีกับพวกเรา”

(สัมภาษณ์ไตรรงค์ สุวรรณคีรี ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจาก 

นางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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ครูกับศิษย์

ความหลากหลายของหลักสูตรวิชาพื้นฐานเป็นการบูรณาการทางวิชาการในเชิงนามธรรม  

ส่วนการบรูณาการเชงิพืน้ทีแ่ละบคุลากรเป็นการบรูณาการในทางรูปธรรม การบรูณาการทัง้สองส่วนนี้

เป็นผลงานของอาจารย์อดุล วิเชียรเจริญซึ่งท�าให้ทั้งคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และนักศึกษามี

ปฏิสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี และแม้ว่าอาจารย์อดุลจะไม่ค่อยได้ลงมาสอนนักศึกษาเท่าไหร่นักเพราะ

ต้องท�าหน้าที่เลขาธิการมหาวิทยาลัยและดูแลหลักสูตรวิชาพ้ืนฐานในฐานะคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

แต่อาจารย์อดุลมีความเอาใจใส่ในนักศึกษาเป็นอย่างดี นักศึกษาหลายท่านยังคงเก็บความประทับใจ

ในวัยหนุ่มสาวไว้จนถึงทุกวันนี้

“ผมเข้ากรุงเทพฯ ครั้งแรกก็มาสอบเข้า แล้วก็ปรากฏว่า 

สอบได้ธรรมศาสตร์ปัญหาใหญ่ของพวกเด็กบ้านนอก 

เด็กชาวบ้าน เด็กชนบทก็คือเรื่องที่อยู่อาศัย เรื่องผู้ปกครองและเรื่องเงิน

ด้านการเงินก็พอมี พ่อแม่ก็พอหาให้ได้เป็นค่าธรรมเนียม 

ค่าอยู่ค่ากิน แต่หนักที่สุดก็คือผู้ปกครอง รู้สึกตอนนั้นแม้จะอยู่วัด 

แต่พระจะมาเป็นผู้ปกครองไม่ได้ วันมอบตัวนี่ผมยังจ�าได้จนทุกวันนี้ 

ปกติเด็กบ้านนอกถ้าฝนตกก็จะคิดถึงบ้าน เห็นแม่น�้าก็คิดถึงบ้าน 

ก็ไปนั่งคิดถึงบ้านอยู่ริมแม่น�้าเจ้าพระยา คิดไม่ออกว่จะเอาใครมาเป็นผู้ปกครอง 

ก็พอดีมีเพื่อนเป็นเด็กกรุงเทพฯ คุณวิรัช พันธุมะผล เด็กกรุงเทพฯ เขาเก่งครับ 

เขาค่อนข้างที่จะมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือเพื่อนฝูง ก็มาถามผมว่า 

เฮ้ย เพื่อน ท�าไมเหงา ๆ วะ ผมก็บอก เรายังหาผู้ปกครองไม่ได้ 

วิรัช ก็เลยอาสา ขึ้นไปหาอาจารย์อดุล ท่านก็เซ็นเป็นผู้ปกครองให้ผม 

โดยที่ยังไม่เห็นหน้านะครับ ก็เซ็นเพราะว่าคงไม่สามารถที่จะไปหาท่านได้ 

ข้างบนตึกที่ท�างานของท่าน ประทับใจครั้งแรกก็คือท่านเป็นผู้ปกครองผม”

(สัมภาษณ์สุทัศน์ เงินหมื่น ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจาก 

นางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

“เมื่อผมจะสอบเข้าธรรมศาสตร์ ผมเลือกที่เดียวเลยครับ 

คือ ธรรมศาสตร์ เมื่อเข้าเรียนศิลปศาสตร์ได้เจออาจารย์ ดร.อดุลที่เป็นคณบดี 

ก็รู้สึกชื่นชมที่ท่านให้การดูแลพวกนักศึกษาใหม่ เหมือนกับพ่อดูแลลูก 

เช่น การแต่งตัวยุคนั้น ใครไม่ใส่เน็กไทท่านก็จะจ�าเป็นต้องจัดเน็กไทให้



241

ใครแต่งตัวไม่เรียบร้อย ท่านอาจารย์อดุลก็จะมาแนะน�าให้ 

แบบพ่อดูแลลูกชายอย่างนั้นเลยครับ พวกเรารู้สึกใกล้ชิด”

(สัมภาษณ์รุ่งฤทธิ์ มกรพงศ์  ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจาก 

นางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

“ถ้าพูดถึงว่าเจออาจารย์อดุลนี่ก็ ก็เหมือนกับนักศึกษาทั่วไป คือจากโรงเรียนมัธยม 

เข้าไปเจอบุคลิกของท่านอาจารย์ก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนน่าเกรงขาม แต่ว่าสิ่งหนึ่ง 

ที่ผมอยากจะพูดระลึกถึงบุญคุณของอาจารย์นี้ก็เพราะว่าในขณะนั้นนักศึกษา 

ท่ีเข้าไปเรียนในรุ ่นนั้น ส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ 

คือตั้งแต่ ๘๓ – ๘๔ – ๘๕ – ๘๖ – ๘๗ ซึ่งในยุคนั้นมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับ 

เรื่องทะเบียนบ้าน ทะเบียนประวัติ บางคนก็ไม่ได้ไปแจ้งเกิด แล้วมีบางคน 

ขนาดเกดิในเมอืงไทยแต่ว่าพ่อแม่ไม่อยากให้ไปเกณฑ์ทหาร กไ็ปจ้างคนท�าไปเป็น 

ใบต่างด้าวของคนจีนก็มี ขณะนั้นผมเป็น ๑ ในคนที่มีปัญหาพวกนี้ แต่อยู่ ๆ 

อาจารย์อดุลก็มาประกาศว่า ใครจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้ไปหาที่ตึกเลขา 

แล้วท่านก็จะให้รุ่นพี่ที่เรียนจบนิติศาสตร์พาไปจัดการเรื่องพวกนี้ ผมก็ไปพบ 

แล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งพาไปที่อ�าเภอปทุมวัน ท�าเรื่องโน้นเรื่องนี้เสีย...หลังจาก 

ที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนั้นผมยังนึกถึงบุญคุณของอาจารย์อยู่ทุกวัน ... 

คือส�าหรับพวกเราคนจีนนี่คิดว่าคนที่สอนหนังสืออย่างเดียวให้วิชาความรู้นี้ 

เราจะเรียกว่าเหล่าซือ แต่ว่าคนที่เป็นอาจารย์แล้วให้วิชาความรู้ด้วย 

คอยดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษา ลูกศิษย์ เดือดร้อนตรงไหน 

พร้อมทีจ่ะเข้าไปช่วยเหลอื เราจะเรยีกว่า เอนิซอื เอนิตวันีแ้ปลว่าอาจารย์ 

ผู้มีพระคุณยิ่ง ซึ่งอาจารย์ ดร.อดุล ก็เป็นบุคคลอันหลังนี้”

(สัมภาษณ์วิรัตน์ ตันธุกัมพล ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจาก 

นางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

“ไอ้ตอนช่วงนั้นที่จัดการจัดงานก็ไปปรึกษา อาจารย์อดุล เพราะว่าเราปรึกษา 

คนอื่นล�าบากครับ อย่างไปหา ดร.สมทบ ท่านก็ไม่ได้สนิทสนมกับเราด้วย คณบดีผม 

พระยาอรรถการีนิพนธ์ เลิกพูดกันเลย มันห่างกันเหลือเกิน เพราะฉะนั้น 

มีอะไรก็ไปหาอาจารย์อดุล มีอะไรก็ไปหาอาจารย์อดุล” 

(สัมภาษณ์กล้าณรงค์ จันทิก ข้อมูลส่วนนี้ได้รับจาก 

นางอานิก อัมระนันทน์ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)
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หากจะเปรียบนักศึกษาเป็นดั่งเมล็ดพันธุ์แห่งความรู้ของวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ที่ก่อเกิดจาก

ต้นรากที่น�ามาจากสหรัฐอเมริกา ปลูกลงบนผืนดินสีเหลืองแดงแห่งธรรมศาสตร์ โดยอาจารย์อดุล

ผู้เป็นคนต้นคดิ เมลด็พนัธุจ์ากต้นรากแห่งความรูว้ชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์จะสมบรูณ์แขง็แรงเจรญิเตบิโต

งอกงามแตกต่างกันไปตามวิถีแห่งตนและสังคม





ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญเดินผ่านกาลเวลามาแล้วถึงเก้าทศวรรษ มีบทบาทส�าคัญ

ที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั้งในสังคมมหาวิทยาลัย สังคมชาติและสังคม

โลกสากล ในฐานะนักคิด ปัญญาชน นักบริหารจัดการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ และ

นักวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ที่สะท้อนความสามารถหลากหลายรอบด้าน แต่บทบาทอันน่าจดจ�า

และไม่เคยลืมเลือนเลยก็คือ การเป็นอาจารย์ประจ�า และด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย และ

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชาวธรรมศาสตร์นับตั้งแต่ทศวรรษ ๒๕๐๐ เป็นต้นมาต่างมีความทรงจ�าและร�าลึกถึงบทบาท

อันมีคุณูปการยิ่งของศาสตราจารย์ ดร.อดุล ที่มีต่อมหาวิทยาลัย ในการใช้ความสามารถและความ

อุตสาหะทุ ่มเทผลักดันและสร้างความเปล่ียนแปลงคร้ังส�าคัญให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เป็นการปฏิรูปท้ังหลักสูตรและโครงสร้างการบริหารด้วยการน�าหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์และ

จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย ถือได้ว่า

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ นับได้ว่าเป็น

จุดเริ่มต้นของระบบการศึกษาแบบอเมริกันซึ่งเข้ามาแทนที่ระบบการศึกษาแบบอังกฤษในสังคม

การศึกษาไทย ที่ส�าคัญหลักสูตรนี้ยังสร้างสัมฤทธิผลทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาธรรมศาสตร์ตลอด

ช่วงสองทศวรรษ ๒๕๐๐ ดังปรากฏตามถ้อยค�าสัมภาษณ์ของศิษย์เก่าผู้เรียนในเวลานั้น (ปรากฏ

ตามบทที่ ๖)

สัมฤทธิผลของหลักสูตรวิชาพื้นฐานที่มีต่อบัณฑิตธรรมศาสตร์อาจมีความแตกต่างหลากหลาย 

ส�าหรับบัณฑิตศิลปศาสตร์พวกเขาอาจตระหนักรู้ถึงคุณค่าของวิชาพ้ืนฐานศิลปศาสตร์ต้ังแต่ยังเรียน 

แต่ส�าหรบับณัฑิตต่างคณะท่ีต้องแยกเข้าคณะต่าง ๆ ซ่ึงเป็นสาขาวชิาชพีชัน้สงูหรอืวชิาการเฉพาะทาง 

พวกเขาบางคนอาจเพียงแต่จดจ�าความรู้น้ันและฝังไว้ในความทรงจ�า หากสามารถรื้อฟื้นความรู้นั้น

เมื่อประสบกับเหตุการณ์หรือสภาพแวดล้อมบางอย่าง

การจัดการหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ประสบความส�าเร็จลุล่วง และได้รับการยอมรับทั้ง

ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ แต่การศึกษาวิชาพ้ืนฐานจะครบถ้วน

ตามแผนงานท่ีศาสตราจารย์ ดร.อดลุ วางไว้ในตอนแรก หากเรือ่งของ Residential College ส�าหรบั

คณะลเิบอรลัอาร์ตทีบ่างชนัส�าเรจ็เป็นรปูธรรม ซึง่ Residential College เป็นหลกัการส�าคญัอย่างหนึ่ง

ของการเรียนการสอนแบบศิลปศาสตร์ในระบบการศึกษาแบบอเมริกัน เพื่อให้ “นักศึกษาได้เรียนใน

สาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มาอยู่รวมกันในเวลานอกห้องเรียน พวกนักศึกษา

ได้พบปะพูดคุยกัน เป็นการถ่ายทอดแนวความคิดความรู้แลกเปลี่ยน นั่นเป็นการศึกษานอกชั้นเรียน” 

บทสรุป
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บรรยากาศการศึกษาระบบนี้คงสามารถเพิ่มศักยภาพผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอนให้พัฒนาความคิด

หลากหลาย กว้างขวาง และสร้างวิจารณญาณ รวมถึงการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ได้อีกมากนอกห้องเรียน

ที่สนับสนุนการเรียนในห้องเรียน

อย่างไรกต็าม หลกัสตูรพืน้ฐานศลิปศาสตร์ทีศ่าสตราจารย์ ดร.อดลุ ได้รเิริม่จดัขึน้ ถอืว่ามีคุณค่า

อย่างอเนกอนันต์ สร้างการเปลีย่นโลกทศัน์ความรูใ้ห้ก้าวทนัโลกสมยัใหม่ บณัฑติธรรมศาสตร์จงึได้รับ

การพฒันาคณุภาพทางวิชาการ เพิม่ศกัยภาพการสือ่สารด้วยภาษาองักฤษ ทีส่�าคญัหลกัสตูรนีย้งัสร้าง

ศกัยภาพบัณฑิตให้ใช้ความคิดวเิคราะห์ ความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ และรูจ้กัการเชือ่มโยงปัญหา จนสามารถ

สร้างบุคลากรที่ประสบความส�าเร็จในอาชีพการงานอันหลากหลาย เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญใน

การพฒันาสงัคมไทย บณัฑติหลายท่านยงัประสบความส�าเรจ็สามารถก้าวขึน้สูก่ารเป็นผูบ้รหิารระดบัสูง

ในองคก์รของรัฐและภาคเอกชน รวมถึงการเป็นผู้น�าทางการเมืองของประเทศไทย

“ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” เก้าทศวรรษแห่งการเจริญอายุของศาสตราจารย์ ดร.อดุล 

วิเชียรเจริญ จึงมีคุณค่าควรแก่การร�าลึกและกล่าวขวัญถึงในสังคมอย่างยิ่ง
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ล�าดับเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวประวัติของศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ 
(พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๕๑๗) 

เป็นการคัดสรรเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดทั้งภายในมหาวิทยาลัย และในสังคมไทยที่สัมพันธ์กับชีวประวัติ
ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ (พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๕๑๗) ตั้งแต่ถือก�าเนิด การศึกษา และการท�างานที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ อาจารย์อดลุ วเิชียรเจรญิ ถอืก�าเนดิทีต่�าบลท่าราบ อ�าเภอเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรุี
๒๔๗๖-๒๔๘๖ เริ่มเรียนหนังสือชั้นประถมที่โรงเรียนวัดพระทรง ใกล้บ้าน เรียนต่อช้ันมัธยมที่

โรงเรียนวัดคงคาราม โรงเรียนรัฐบาลในตัวเมืองเพชรบุรี ปัจจุบันคือ โรงเรียน 
พรหมานุสรณ์

๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหดิล รชักาลที ่๘ แห่งราชจกัรวีงศ์ขึน้ครองราชย์
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ สถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง (ม.ธ.ก.)
 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ประศาสน์การ ดร.เดือน บุนนาค เป็น

เลขาธิการมหาวิทยาลัย ที่ตั้งแห่งแรก คือ โรงเรียนกฎหมาย (เดิม) ณ เชิงสะพาน
ผ่านพิภพลีลา ถนนราชด�าเนิน กรุงเทพฯ และ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘ จึงย้าย
มาตั้งที่บริเวณท่าพระจันทร์ปัจจุบัน

๑๖ กรกฎาคม เปิดนิคมมหาวิทยาลัยหรือหอพักนักศึกษา ณ อาคารตึกโดม (เดิม) ซึ่งรื้อไปแล้ว
พ.ศ. ๒๔๗๘-๒๔๘๑ ปัจจุบัน คือ อาคารอเนกประสงค์ ๑ ครั้งน้ัน ศาสตราจารย์ เจ. เอฟ ฮัตเจสสัน  

เป็นผู้อ�านวยการนิคม เปิดด�าเนินการได้ ๔ ปี จึงเลิก
๒๔๗๙ รัฐบาลประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับ พ.ศ. ๒๔๗๙ ให้สถาบันอุดมศึกษา

แต่ละแห่งจัดหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของตนเอง
๒๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ มธก. เปิดหลกัสตูรแผนกเตรยีมปรญิญามหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตร์ และการเมือง 

(ต.ม.ธ.ก.) ใช้เวลาเรียน ๒ ปี เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้พื้นฐานส�าหรับศึกษาต่อใน 
หลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนแห่งน้ีเปิดสอนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๙๐ 
จึงปิดตัวลง

๒๔๘๓ ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง จนถึง พ.ศ. ๒๔๘๘ สงครามจึงสิ้นสุดลง
๒๔๘๗-๒๔๘๘ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ เข้ากรุงเทพฯ ศึกษาต่อที่โรงเรียน ต.ม.ธ.ก. รุ่นที่ ๗
๒๔๘๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ ๘ พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราช 

(รัชกาลที่ ๙ ต่อมา) เสด็จนิวัติพระนคร
๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งราชจักรีวงศ์ขึ้น

ครองราชย์
๒๔๘๙ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ศึกษาต่อหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิต ต.ม.ธ.ก. ใช้เวลา

เพียง ๓ ปีสามารถสอบไล่ได้ครบทุกวิชาตามก�าหนดของหลักสูตร
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๒๔๙๐ พลโท ผิน ชณุหะวณัและคณะนายทหารนอกราชการกลุ่มหนึง่ ท�ารฐัประหารล้มรฐับาล
ศาสตราจารย์ ดร.ปรดี ี พนมยงค์ นายกรฐัมนตรแีละผูป้ระศาสน์การ มธก. มผีลให้
ต้องเดนิทางออกนอกประเทศ ดร.เดอืน บนุนาค ท�าหน้าทีร่กัษาการผูป้ระศาสน์การ 
วิจิตร ลุลิตานนท์ ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย

๒๔๙๑ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ สามารถสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการประจ�าแผนก 
กองสหประชาชาติ กระทรวงการต่างประเทศได้เข้าท�างานก่อนรับปริญญา

๒๔๙๒ เกิดเหตุการณ์กบฏวังหลวงโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การ 
ซึง่เดนิทางกลบัประเทศไทย แต่การรฐัประหารไม่ส�าเรจ็เพราะพลตรสีฤษดิ ์ ธนะรชัต์ 
น�าปืนใหญ่รถถังท�าลายป้อมวิเศษไชยศรี ผู้ประศาสน์การต้องลี้ภัยออกนอกประเทศ 
ครัง้นัน้ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั ดร.เดอืน บนุนาค วจิติร ลลุติานนท์ อไุภย พนิธโุยธนิ 
ถูกจับกุมตัวไประยะหนึ่งจึงได้รับการปล่อยตัว ต่อมาวิจิตร ลุลิตานนท์ ลาออกจาก
เลขาธิการมหาวิทยาลัย

๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ดร.เดือน บุนนาค รักษาการผู้ประศาสน์การต้องยกร่างพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพ แต่ไม่ผ่านสภา

๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ขุนประเสริฐศุภมาตรา รับต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัยแทนวิจิตร ลุลิตานนท์ 
ที่ลาออกไป

๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒ แยกการศึกษาหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิตออกเป็น ๔ คณะ คือ นิติศาสตร์ 
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

๒๔๙๒ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ รับปริญญาวิชากฎหมาย นิติศาสตร์ หลักสูตธรรมศาสตร์
บัณฑิต

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ดร.เดือน บุนนาค กลับมาด�ารงต�าแหน่งรักษาการผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัย
จนถึงกลางปีถูกกดดันให้ลาออก

๒๔๙๓ หลังการท�างานได้เพียง ๒ ปี อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ได้รับต�าแหน่ง รักษาการ
หัวหน้าแผนกกรรมกร กองสหประชาชาติ กระทรวงการ ต่างประเทศในเวลา
เดียวกันก็เข้าเรียนต่อปริญญาโททางการทูตที่ มธก. แต่ยังไม่ได้ท�าวิทยานิพนธ์
เพราะได้รับทุนไปเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�าเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตธรรมศาสตร์เป็นครั้งแรก

มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๓ นักศึกษา มธก.คัดค้านกฎ กพ.ที่ ๑๑๐ ซึ่งระบุสถานะบัณฑิตธรรมศาสตร์มีวุฒิ 
การศึกษาต�่ากว่าบัณฑิตจุฬาฯ สาขารัฐศาสตร์ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ

สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการรับต�าแหน่งรักษาการผู ้ประศาสน์การ และแต่งตั้ง
วิบูล ธรรมวิทย์ เป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัย

๒๔๙๔ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ลาราชการกระทรวงการต่างประเทศไปศึกษาต่อ ณ 
มหาวิทยาลัยยอร์ชทาวน์ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ด้วยทุนการศึกษาของกระทรวง
การต่างประเทศ สหรฐัอเมรกิา ได้ศกึษาวชิารฐัศาสตร์ในฐานะทีเ่ป็น Georgetown 
Scholar สอบไล่ได้ครบหลักสูตรปริญญาโท (MA) และได้รับอนุญาตให้ศึกษา
ต่อในช้ันปริญญาเอกได้ แต่อาจารย์อดุลย้ายมหาวิทยาลัยไปเรียนปริญญาเอกท่ี 
The American University

มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ จอมพล ป. พิบูลสงครามมีบันทึกให้ ดร.เดือน บุนนาค ลาออกจากทุกต�าแหน่งใน
มหาวิทยาลัย

๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ พลโทสวัสดิ์ ส. สวัสดิเกียรติ รับต�าแหน่งรักษาการผู้ประศาสน์การ
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๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ กบฏแมนฮัตตัน จอมพล ป. พิบูลสงคราม ถูกกลุ่มทหารเรือบุกจี้ตัว หลังเหตุการณ์
ยุติลงมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองถูกกองทัพบก ส่งก�าลังทหาร
เข้าควบคุมสถานการณ์นานถึง ๔ เดือนจนนักศึกษาไม่มีสถานที่เรียน

๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ พลโทสวัสดิ์ ส.สวัสดิเกียรติ รักษาการผู้ประศาสน์การมีค�าสั่งลบชื่อ นักศึกษา ๕ คน 
ออกจากทะเบียนนักศึกษา ฐานกระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาล

๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๔ กองทัพบกขอซื้อมหาวิทยาลัยเป็นเงิน ๕ ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งหน่วยทหาร
๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ นักศึกษา มธก. เดินขบวนไปรัฐสภาเรียกร้องมหาวิทยาลัยคืนจากทหาร
๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ นักศึกษา มธก. บุกยึดมหาวิทยาลัย ต่อมาเรียกวันน้ีว่า วันธรรมศาสตร์สามัคคีหรือ

วันคืนสู่เหย้า
๒๔๙๕ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ศึกษาต่อชั้นปริญญาเอก (Ph.D) แขนง International 

Law and Relations ที่ The American University กรุงวอชิงตันดีซี จนส�าเร็จการ
ศึกษา เขียนวิทยานิพนธ์ เรื่อง The Impact of Aviation on the Conception of 
Territorial Sovereignty เสนอมหาวิทยาลัยใน พ.ศ. ๒๔๙๖ สรุปอาจารย์อดุลใช้
เวลาเรียนปริญญาโท-เอกในสหรัฐอเมริกาเพียง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๖)

๑๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ จอมพล ป. พบิลูสงคราม นายกรฐัมนตร ีเสนอพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๔๙๕ สาระส�าคัญ คือ เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยด้วยการตัดค�าว่า “วิชา” และ 
“การเมือง” ออกไป เหลือเพียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยุบเลิกต�าแหน่ง 
ผู้ประศาสน์การใช้ต�าแหน่งอธิการบดีเป็นผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย

๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๕ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์คนแรก และแต่งตั้งฉัตร ศรียานนท์ ท�าหน้าที่เลขาธิการมหาวิทยาลัย
แทนวิบูล ธรรมวิทย์

๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช พระราชทานพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ 
จัดตั้งรางวัล “ทุนภูมิพล” แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๕ จับกุมนักศึกษาธรรมศาสตร์ในข้อหา “กบฏสันติภาพ”
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๖ พลต�ารวจเอก เผ่า ศรียานนท์ รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ และก�าหนดให้
ผู ้เข้าเรยีนคณะนีต้้องสอบแข่งขนั รวมทัง้จ�ากดัจ�านวนรบัปีละเพยีง ๖๐ คน เมือ่เข้า
เป็นนักศึกษาแล้วต้องพักประจ�าหอพักมหาวิทยาลัย ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ระหว่าง
คณะรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อรับการฝึกหัดระเบียบวินัยจาก
ข้าราชการต�ารวจ เม่ือเรียนจบสามารถเข้าท�างานในกระทรวงมหาดไทยได้ โดยไม่
ต้องสอบคดัเลอืก หลักสูตรนีใ้ช้ต่อมาจนถงึ พ.ศ. ๒๕๐๑ จงึยกเลิก เมือ่พลต�ารวจเอก 
เผ่า ศรียานนท์ พ้นจากต�าแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และรองอธิการบดี

๒๔๙๗ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ส�าเร็จการศึกษาปริญญาเอก เดินทางกลับมาประเทศไทย
เข้าท�างานต�าแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาทางกฎหมาย ส�านักงานที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
กระทรวงการต่างประเทศ

๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๗ จอมพล ป. พิบูลสงคราม อธิการบดีมหาวิทยาลัย เสนอจัดตั้ งคณะสังคม 
สงเคราะห์ศาสตร์

๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗ จอมพล ป. พิบูลสงคราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยอนุมัติการก่อสร้างอาคาร 
หอประชุมใหญ่

๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗ สถาปนาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
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๒๔๙๘ มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกาท�าสัญญากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้านอุปกรณ์การศึกษาและบุคลากรทางวิชาการ 
ในการจัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรการบริหาร

๒๔๙๘ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ตอบรับการทาบทามการโอนย้ายจากกระทรวง 
การต่างประเทศ มาเป็นอาจารย์ประจ�าที่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ขณะนัน้ ดร.มาลยั หวุานนท์ คณบดคีณะรฐัศาสตร์ ท�าหน้าทีร่กัษาการ
คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

๒๔๙๘ เซอร์ชาลส์ กาลตัน ดาร์วิน (Sir Charles Galton Darwin) นักวิทยาศาสตร์และ
ผูเ้ชีย่วชาญท�างานให้องค์การยเูนสโก เข้ามาส�ารวจและเขยีนรายงานสภาวะการศึกษา
และการศกึษาในมหาวทิยาลยัของไทยต่อคณะรฐัมนตร ีกรณมีหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ได้รับการวิจารณ์ถึงจุดอ่อนด้านคุณภาพวิชาการและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 
และถูกประเมินสถานภาพว่าเป็นเพียง “โรงเรียน” (School) ยังไม่ถึงระดับเป็น 
“มหาวิทยาลัย”

๒๔๙๙ จัดตั้งสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ ท�าหน้าที่ประสานกับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
๒๕๐๐ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อการรัฐประหารล้มคณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ส�าเรจ็ จนจอมพล ป. ต้องลีภ้ยัไปประเทศญีปุ่น่ หลงัจากนัน้ให้จอมพลถนอม กติตขิจร 
เป็นนายกรัฐมนตรี

กนัยายน -ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ทวี แรงข�า ท�าหน้าที่รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐-๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ ศาสตราจารย์หลวงจ�ารูญ เนติศาสตร์ ท�าหน้าที่อธิการบดี

มหาวิทยาลัย
๒๕๐๒ ยุบรวมสภามหาวิทยาลัยแห่งชาติ จัดตั้งเป็นสภาการศึกษาแห่งชาติและโอนย้าย

มหาวิทยาลัยทุกแห่งขึ้นสังกัดโดยตรงต่อส�านักนายกรัฐมนตรี
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัฐต์ ท�าการรัฐประหาร จัดตั้งคณะรัฐบาลและด�ารงต�าแหน่ง
นายกรฐัมนตร ี (๒๕๐๒-๒๕๐๖) รวมทัง้ต�าแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
(๒๕๐๒-๒๕๐๖) แต่ในทางปฏิบัติ มอบหมายให้จอมพลถนอม กิตติขจร รองนายก
รัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่แทน

๒๕๐๒ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ อาจารย์ประจ�าคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับเชิญจาก
มหาวทิยาลยัอนิเดยีนา สหรฐัอเมรกิาไปเป็น Visiting Professor of Government 
ประจ�า พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๓ และ ๒๕๐๓-๒๕๐๔ สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศ
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่ได้สอนเพียงภาคการศึกษาแรก ก็ได้พบกับ
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขณะที่ท ่านเดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซี หลังจากนั้น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยับยั้งการ เป็นศาสตราจารย์รับเชิญที่อินเดียนา เพราะ
จะแต่งตั้งอาจารย์อดุลให้เป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัย

๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งรักษาการเลขาธิการ 
มหาวิทยาลัยแทนฉัตร ศรียานนท์

๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่จนถึง ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗

๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓- จอมพลถนอม กิตติขจร รองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี จนเม่ือ จอมพลสฤษดิ์ ถึงแก่อสัญกรรม (๒๕๐๖)  

จอมพลถนอม รับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี และออกจากต�าแหน่งอธิการบดี
๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖- พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพนัธ์ “เสดจ็ในกรมฯ” รองนายกรัฐมนตรี
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๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ รับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยแทน
๒๕๐๔-๒๕๑๗ จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๔ และ จัดตั้งหลักสูตรวิชาพื้นฐานศิลปศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๐๕ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคนแรก
๒๕๐๖ เกดิกระแสต่อต้านหลกัสตูรวชิาพืน้ฐานศลิปศาสตร์ทีใ่ช้เวลาเรยีนถงึ ๒ ปี เพราะมผีล

ให้เวลาเรียนตามหลักสูตรในคณะต่าง ๆ ลดน้อยลง
๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๗ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ลาออกจากต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย
๒๕๐๗-๒๕๑๐ ดร.สมทบ สุวรรณสุทธิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ท�าหน้าที่เลขาธิการมหาวิทยาลัย 

และดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และมีการปรับปรุง
หลกัสตูรคณะเศรษฐศาสตร์ น�าไปสูก่ารขอให้ลดเวลาเรยีนหลกัสตูรพืน้ฐานจาก ๒ ปี 
เหลือ ๑ ปี มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ถึง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ขณะด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ไปปฏิบัติ
งานในต�าแหน่งศาสตราจารย์การวางแผนด้านสังคมใน ASIAN Institute for 
Economic Development and Planning ในสังกัดองค์การสหประชาชาติ (UN) 
ตามมตคิณะรฐัมนตร ี๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ถงึ ๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๙ และ 
๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒

๒๕๑๐-๒๕๑๒ ดร.ศกัดิ ์ ผาสกุนรินัดร์ ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารมหาวทิยาลัย ในสมยัพระเจ้าวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงเป็นอธิการบดี

๒๕๑๒-๒๕๑๖ อาจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาจารย์ประจ�าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
รับต�าแหน่งเลขาธิการมหาวิทยาลัย เป็นคนสุดท้าย

๒๕๑๓ อาจารย์อดลุ วเิชียรเจรญิ กราบทลูเชญิสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นพระอาจารย์ประจ�า คณะศิลปศาสตร์ ใน
ต�าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสและผู้อ�านวยการวิชาภาษาต่างประเทศ

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔- ศาสตราจารย์สญัญา ธรรมศกัดิ ์ด�ารงต�าแหน่งอธกิารบด ีหลงัจากเสดจ็ในกรมฯ ทรงขอ
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ลาออก เนื่องจากปัญหาประชวรพระโรค
๒๕๑๔ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ รับต�าแหน่งประธานคณะกรรมการหลักสูตรวิชาพื้นฐาน 

สมัยอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นอธิการบดี
๒๕๑๔ มหาวิทยาลัยน�าระบบหน่วยกิตและการคิดคะแนนเป็นเกรดมาใช้แทนระบบการคิด

คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ ท�าให้ทุกคณะต้องใช้ระบบหน่วยกิตยกเว้นคณะนิติศาสตร์
๒๕๑๕ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการในสมัยอาจารย์

สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นอธิการบดี
๒๕๑๖ กระแสความเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาต่อต้านการปกครองในระบอบ

เผด็จการทหารจนน�าไปสู่เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖- อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ รักษาการอธิการบดี ขณะที่อาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์
๓๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
๑๔-๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๗ อาจารย์อดลุ วเิชียรเจรญิ รกัษาการอธกิารบดแีละคณบดคีณะศลิปศาสตร์ ขอลาออก

จากต�าแหน่ง เนือ่งจากเกดิความขดัแย้งระหว่างผูบ้รหิารมหาวทิยาลยักบัสภานกัศกึษา 
และสภาอาจารย์ เรื่องนักศึกษาขอเลื่อนการสอบปลายภาค เพื่อเข้าร่วมงาน
พระราชทานเพลิงศพวีรชน ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

๑๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ คณาจารย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอธิการบดี ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้คะแนนล�าดับ
สูงสุด ๑,๘๒๙ คะแนน เป็นล�าดับที่หนึ่ง

๒๕๑๗ อาจารย์อดุล วิเชียรเจริญ โอนย้ายไปด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ฉลอง สุนทราวาณิชย์. ๒๕๒๙. “รากเหง้าของความเปลี่ยนแปลง: เอกสารประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๔๕” ใน วารสารอักษรศาสตร์. ๑๘, ๒ (กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙: ๗๔-๗๘).

ฉลอง สุนทราวาณิชย์. ๒๕๓๐. “รากเหง้าของความเปลี่ยนแปลง: เอกสารประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” 
ใน วารสารอักษรศาสตร์, ๑๙,๑ (มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐) : ๖๘-๘๐.

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. ๒๕๑๘. การอภิปรายร่วม ๒ หัวข้อการศึกษาวิชามนุษยศาสตร์: ขอบเขตและจุดมุ่งหมาย 
การศึกษาวิชามนุษยศาสตร์: วิธีการ บทบาทของวิชามนุษยศาสตร์ต่อสังคมและมนุษยศาสตร์. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ชาญวิทย์ เกษตรศิริและคณะ. ๒๕๓๕. ส�านักนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ. ๒๔๗๗-๒๕๑๑. กรุงเทพฯ: 
ส�านักพิมพ์ดอกหญ้า.

ณัฐพล ใจจริง ๒๕๕๒. การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐอเมริกา 
(พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๐๐). วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต. คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

ดวงทิพย์ วรพันธุ ์ ๒๕๓๕. “บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ศิลปศาสตร์กับหลักสูตรพื้นฐานทั่วไป” ใน 
ศลิปศาสตร์ ๓๐ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๓๕. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรงุเทพฯ: คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์.

ถนอมวงศ์ ล�้ายอดมรรคผล. ๒๕๕๓. “ฟังไม่ทัน จึงกลายเป็นนักอ่าน”, ใน วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์. ดั่งดวงแก้ว หนังสือ
ทีร่ะลกึเนือ่งในงานฉลองครบรอบอาย ุ๘๐ ปี พนัเอกหญงิ ดร.คณุนอิอน สนทิวงศ์ ณ อยธุยา ๒๑ มถินุายน 
พ.ศ. ๒๕๕๓, สถาบันไทยคดีศึกษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๘๕-๘๖.

ทักษ์ เฉลิมเตียรณ ๒๕๔๘. การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ. พรรณี ฉัตรพลรักษ์และคณะแปล. 
กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

ธเนศ อาภรณ์สวุรรณและคณะ ๒๕๕๓. การวจิยัและพฒันารปูแบบและแนวทางการพฒันา Liberal Arts Colleges /
Education ในสถาบันอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

น.หนู (นามแฝง). “คณะลิเบอรัลอาร์ต” คอลัมน์จากหน้าต่างสยามนิกร. สยามนิกร. วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๓. (หนังสือพิมพ์ดีด ใน หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ คณะศิลปศาสตร์ (ปี ๒๕๐๒-๒๕๕๒๖).

นภดล ชาตปิระเสรฐิ ๒๕๓๕. “ประวตัคิณะศลิปศาสตร์” ใน ดวงทพิย์ วรพนัธุ.์ ศลิปศาสตร์ ๓๐ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๓๕. 
กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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บุญเหลือ เทพยสุวรรณ, มล.๒๕๑๕. “พันธกิจของแผนกวิชาภาษาไทยในมหาวิทยาลัย”. วารสารธรรมศาสตร์. ๒, ๒ 
(พ.ย. ๒๕๑๕-มี.ค. ๒๕๑๖): ๖๐-๗๑.

ป.วัชราภรณ์. ๒๕๑๙. “ศัพท์ท่านวรรณ’ อันสุนทร” ใน วรรณไวทยากรณ์. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ณ พระเมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส 
๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙.

ปรีดี พนมยงค์. ๒๔๗๗. สุนทรพจน์ รายงานต่อผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗.

พิริยะ ไกรฤกษ์ ๒๕๔๗. จารึกพ่อขุนรามค�าแหง วรรณคดี ประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม. กรุงเทพฯ: 
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ. 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์และทองอินทร์ วงศ์โสธร. ๒๕๒๖. รายงานการวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาของวิชาพื้นฐานทั่วไป. 
กรุงเทพฯ: กองแผนงาน ทบวงมหาวิทยาลัย.

มยุรี สุขวิวัฒน์.๒๕๑๕. “แนวคิดในการปฏิรูประบบการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในมหาวิทยาลัย,” วารสาร
ธรรมศาสตร์.๒, ๑ (มิถุนายน -ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕): ๖๑-๘๒.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๑๓. คู่มือการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๑๔. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๑๖. คู่มือการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๑๗. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๒๑. คู่มือการศึกษา หลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไป ๒๕๒๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

มารุต บุนนาค และคณะ. ๒๕๔๗. ธรรมศาสตร์ประกาศนาม. กรุงเทพฯ: มติชน.
“รากแก้วของธรรมศาสตร์” ใน ชาวไทย ๑๐,๒๙๔๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๓: (หนังสือพิมพ์ตัด 

ใน หจธ. (๒) มธ.๒.๑.๖.๖ / ๒ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖).
ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๑๓. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา.
ราชบัณฑิตยสถาน. ๒๕๔๘. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ: นามมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น.
“รายชื่ออาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐาน”. ๒๕๑๔. คู่มือการศึกษามหาวิทยาลัยประจ�าปีการศึกษา ๒๕๑๔. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
“รายนามอาจารย์ผู้สอนวิชาพื้นฐาน ภาค ๒ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๑๔”. ๒๕๑๔. คู่มือการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ของนกัศกึษาในระบบหน่วยกติ ประจ�าภาค ๑ ปีการศกึษา ๒๕๑๕. มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

วนัทรงดนตร,ี ณ หอประชุมศรบีรูพา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ วนัเสาร์ที ่๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒.
วารุณี โอสถารมย์. ๒๕๕๘. เทพรัตน ธ ก่อเกื้อหนุนน�าธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วารุณี โอสถารมย์. ๒๕๓๓. พัฒนาการอุดมศึกษาในประเทศไทย: การศึกษาวิเคราะห์เชิงนโยบายและผลพวงที่มีต่อ

การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต. รายงานการวิจัย เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓.
วิมล พงศ์พิพัฒน์ บรูซ เรย์โนลด์สและสุคนธ์ พลภัทรวิจารณ์ เรียบเรียง. ๒๕๒๖. ฟื้นความหลังไทย-อเมริกัน ๑๕๐ ปี 

(The Eagle and the Elephant). กรุงเทพฯ: ยูไนเต็ดโปรดักชั่น.
สอง วัชรศรีโรจน์. ๒๕๓๗. ธรรมศาสตร์ ๖๐ ปี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สกุญัญา บ�ารุงสขุและคณะ. ๒๕๕๔. รายงานการวจิยั พระราชประวตัแิละพระราชกรณยีกจิในสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัคณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์. 
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สชุาต ิสวสัดิศ์ร.ี ๒๕๕๓. “เขียนให้อาจารย์คณุนอิอน สนทิวงศ์ ณ อยธุยา”, ใน วไิลลกัษณ์ เมฆารตัน์ บรรณาธกิาร. 
ดั่งดวงแก้ว หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานฉลองครบรอบอายุ ๘๐ ปี พันเอกหญิง ดร.คุณนิออน สนิทวงศ์ 
ณ อยุธยา ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สุภาภรณ์ จรัลพัฒน์ ชิเกโตมิ. ๒๕๕๓. “อาจารย์คุณนิออนของลูกศิษย์รุ่นสุดท้าย”, ใน วิไลลักษณ์ เมฆารัตน์ 
บรรณาธิการ. ดั่งดวงแก้ว หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานฉลองครบรอบอายุ ๘๐ ปี พันเอกหญิง ดร.คุณนิออน 
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เสรี วงศ์มณฑา. ๒๕๓๗. ธรรมศาสตร์ ๖๐ ปี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อดลุ วเิชยีรเจรญิ. ๒๕๑๒. “นสิตินกัศกึษากบัการเป็นผูน้�า,” วารสารสภาการศกึษาแห่งชาต.ิ ๓ (เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๒): 

๑๔-๓๔.
อดุล วิเชียรเจริญ. ๒๕๓๗. ภารกิจอุดมศึกษาในอนาคต. ปาฐกถาชุดสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก ครั้งที่ ๒ ณ หอประชุมสารนิเทศ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อดุล วิเชียรเจริญ. ๒๕๔๑. “ปัญหาการศึกษาและวิชาการของไทยใน ร.ศ. ๒๐๐”, ใน ๓๖ ปีศิลปศาสตร์ ๗๒ ปี 
ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (บทความน้ี ได้รับ
การพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในวารสารโดมเนื่องในวันธรรมศาสตร์ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓. (ไม่มีเลขหน้า) 
และสังคมศาสตร์ ปริทัศน์ (มี.ค.-พ.ค.๒๕๑๓) และใน พินิจรัตนกุล ๒๕๑๕. ปรัชญา กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อดุล วิเชียรเจริญ. ๒๕๔๑. “สมเด็จพระบรมราชชนกกับการพัฒนาประเทศ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
การศึกษา” ใน ๓๖ ปีคณะศิลปศาสตร์ ๗๒ ปี ศาสตราจารย์ อดุล วิเชียรเจริญ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

อังคาร จันทร์เมือง ๒๕๕๔. ประวัติศาสตร์บอกเล่า แผนกเตรียมปริญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ต.ม.ธ.ก.) 
พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๙๐ เล่มหนึง่ (พ.ศ. ๒๔๘๑-๒๔๘๕). กรงุเทพฯ: สถาบนัไทยคดศีกึษา มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์.

อัจฉราพร กมุทพิสมัย (บรรณาธิการ). ๒๕๕๓. ๘๐ ปี อาจารย์คุณนิออน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รวมงานเขียน
ทางวิชาการไทยศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา.

อัมพร สโมสร เรียบเรียง จากบทสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ผู้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมนุษย์
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกอย่างแท้จริง (Retirement Remains Elusive For Professor 
Dr.Adul Wichiencharoen. Kinnaree Profile) ใน กินรี. ๒๕๓๗: ๔๔-๔๘.
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เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ (๑) มธ.๙/๑๖ ประวัติศาสตร์ อาจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ (๒๔๘๗-๑ ก.ค. ๒๕๑๙) 
จัดท�าขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕.

_____ (๑) มธ.๙/๑๖ ประวัติ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ประชุมสัมมนาดูงาน (๒๘ ต.ค. ๒๕๐๗-๓ เม.ย. ๒๕๑๘).
_____ (๒) มธ.๒.๑.๒/๘ ประวัติการท�างานศาสตราจารย์อรุณ รัชตะนาวิน ในแฟ้มประวัติผู้ด�ารงต�าแหน่งใน

มหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตถึง พ.ศ. ๒๕๒๒.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๒/๙ บันทึกอาจารย์อดุล ถึงอธิการบดี เรื่อง โครงการมหาวิทยาลัย Pittsburgh เพื่อปรับปรุง

การเสอนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๑ ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องตั้งกรรมการสอบไล่ คณะศิลปศาสตร์ ประจ�า

ภาคหนึ่งสมัยศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๕.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๑ รับสมัครส�าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ จดหมายรักษาการเลขาธิการมหาวิทยาลัย อาจารย์อดุล ถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ  

กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ขอประทานตั้งชื่อคณะLiberal Arts ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ “รากแก้วของธรรมศาสตร์” ในชาวไทย คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ โครงการปรับปรุงและขยายงานคณะศิลปศาสตร์ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๗ ถึง ๒๕๐๙ 

เสนอ พ.ศ. ๒๕๐๖ คณะศิลปศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๒๖.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ บันทึกเลขาธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ถึงเลขาธิการสภา

การศึกษาแห่งชาติ ดร.ก�าแหง พลางกูร เรื่องขออนุมัติจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ (พร้อมโครงการ). 
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ หลักการในการจัดตั้งคณะ Liberal Arts พ.ศ. ๒๕๐๒. 
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ โครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เสนอ 

ขอจัดตั้งและเริ่มด�าเนินการใน พ.ศ. ๒๕๐๕).
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๒ (ส�าเนา) พระราชกฤษฎีการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖)
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ จอมพลถนอม อธิการบดีมีหนังสือขอบคุณ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ในการสอน

ภาษาไทยพื้นฐาน ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ การเชิญอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาพื้นฐาน ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๖.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ รายนามอาจารย์ที่ปรึกษาประจ�าตัวนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และก�าหนดเวลา สถานที่ 

พบอาจารย์ที่ปรึกษาตาม รายการปฐมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์ (ปี พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๐๘)
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ ก�าหนดเวลาตอบสอบไล่ข้อเขียน ภาคสองปีการศึกษา ๒๕๐๗ คณะศิลปศาสตร์.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ เชิญผู้บรรยายพิเศษมาท�าการสอนในคณะศิลปศาสตร์ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๖.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฉพาะกาลว่าด้วยการเข้าศึกษาช้ันปริญญาตรี

ในคณะต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๐๗.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ การบรรยายพิเศษในคณะศิลปศาสตร์ของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๐๖.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ ม.จ.สุภัทรดิศ รับบรรยายแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
_____  (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๘ งานที่ต้องท�าส�าหรับธรรมศาสตร์ โดยศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๑๘.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ (ร่าง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรชั้นปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๕.
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_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาและสอบไล่วิชาชั้นปริญญาตรี
ของคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๗.

_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ (ส�าเนา) ประกาศมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เรือ่งการปฐมนเิทศนกัศกึษาคณะศลิปศาสตร์.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ (ร่าง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หลกัสตูรชัน้ปรญิญาตร ีคณะศลิปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๕.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ (ส�าเนา) จดหมายไม่ลงนามของนักศึกษารุ่นเก่าถึงอาจารย์อดุล ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม 

พ.ศ. ปัญหาไม่ให้นักศึกษาตกค้างเกิน ๘ ปี สอบลักษณะวิชาที่ค้าง.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ (ส�าเนา) หลักสูตรชั้นปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๘.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ (ส�าเนา) รายงานผลการศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๐๕
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๔ ส่งหลักสูตรปีที่ ๑ และปีที่ ๒ ของคณะศิลปศาสตร์เสนอเลขาธิการสภาการศึกษา 

แห่งชาติ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๖ ผลการสอบไล่ภาคหนึ่งของนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๑๓.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๖ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๑๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๑๔ เรื่องมหาวิทยาลัยในก�ากับรัฐบาล.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๖ (ส�าเนา) ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง ก�าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบไล่ 

คณะศิลปศาสตร์ ประจ�าภาคหนึ่ง สมัยศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๓.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๗ กรรมการประจ�าคณะศิลปศาสตร์ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๗ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๗.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๘ รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๓๐/๒๕๑๗ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๑๐ บันทึกมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จัดโดยย่อครั้งที่ ๙/๒๕๑๘ วันศุกร์ที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่งตั้งนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐาน.
_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๑๐ กรรมการ คณะศิลปศาสตร์ ขอพ้นจากต�าแหน่งมีเอกสารแนบบันทึกกลุ่มนักศึกษา 

ปี ๑ ผู้จักความเป็นธรรม ประกาศงดการทดสอบวิชา มธ.๑๓๒ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
แถลงการณ์กลุ่มนักศึกษาปี ๑ ผู้รักความเป็นธรรม.

_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๑๐ จดหมายคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ชี้แจงคณาจารย์ในคณะศิลปศาสตร์ เรื่องการขอ
ลาออกวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ พร้อมบันทึกข้อความกลุ่มนักศึกษาปี ๑ ผู้รักความเป็นธรรมถึงอาจารย์ 
ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (แนบ)

_____ (๒) มธ.๒.๑.๖.๖/๑๐ รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ ๒๘/๒๕๑๘ วันอังคารที่ ๔ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๑๗ ข้อเสนอการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรพื้นฐาน.

_____ สบ.๑.๑.๑/๑ การนิเทศอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๑๙ (๒๗-๒๙ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๙)

_____ (๑) มธ.๙/๑๖ ประวัติศาสตราจารย์อดุล วิเชียรเจริญ (๒๔๘๗ ถึง ๑ ก.ค. ๒๕๑๙)
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เอกสารรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เอกสารงานประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสมัครเข้าศึกษา
ชั้นปริญญาตรีคณะต่าง ๆ และการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๐๒.

_____. หลกัการในการจดัตัง้คณะ Liberal Arts อนมุตัติามมตทิีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัครัง้ที ่๙ / ๒๕๐๒ วนัที ่๖ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๒.

_____. (ส�าเนา) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๐๕.
_____. ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๕.
_____. ศาสตราจารย์อดุล ขอลาออกจากเลขาธิการมหาวิทยาลัย ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ บันทึกที่ประชุมยับยั้ง

ให้อยู่ช่วยราชการอธิการบดีคนใหม่ไปก่อน.
_____. บันทึกมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยโดยย่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์

ประพันธ์ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
_____. เรื่อง ครบก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งจอมพลถนอมในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๒๓ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๖.
_____. มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘.
_____. (ร่าง) ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการเข้าเป็นนกัศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๘.
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